
Admin
QR Unlimit



สารบัญ (ต่อ) เล่ม ๒ 
---------------- 

 
   หน้า 
  เร่ืองด่วน  
  - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  ผู้อภิปราย  
  - นายวิรัช รัตนเศรษฐ ๓๕๔ 
  - นางมนพร เจริญศรี ๓๕๖ ๔๕๓ 
  - นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ๓๕๙ ๓๖๐ 
  - นางสาวสกุณา สาระนันท์ ๓๖๔ 
  - นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ๓๖๘ 
  - นายวรภพ วิริยะโรจน์ ๓๗๖ 
  - นายสุรทิน พิจารณ์ ๓๘๐ 
  - นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม  ๓๘๒ 
  - นายพิสิฐ ล้ีอาธรรม ๓๘๖ ๓๘๘ ๔๒๗ 
  - นายสมคิด เชื้อคง ๓๙๑ ๓๙๓ 
  - นายภาคภูมิ บูลย์ประมขุ ๓๙๖ 
  - นายเกษม อุประ ๔๐๑ ๔๐๔ 
  - นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล ๔๐๕ ๔๐๖ 
  - นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ๔๑๑ 
  - นายประกอบ รัตนพันธ์ ๔๑๖  
  - นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์  ๔๑๘ 
  - นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  ๔๒๔ ๕๕๘ 
  - ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ๔๒๘ 
  - นายศักดินัย นุ่มหนู ๔๓๐ 
  - นายจักรัตน์ พั้วช่วย ๔๓๕ 
  - นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ๔๓๗ 



 ๒ 
 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ๔๔๓ ๕๓๘ ๕๓๙ 
  - นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ ๔๔๗ ๔๔๙ 
  - นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ๔๕๒ ๖๒๙ 
  - นายนริศ ข านุรักษ์ ๔๕๔ 
  - นางอนุรักษ์ บุญศล ๔๕๖ 
  - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อนิทร์สุข ๔๖๐ 
  - นางสาวญาณธิชา บัวเผ่ือน ๔๖๔ 
  - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ๔๖๙ ๔๗๐ ๔๗๒ 
  - นายปรีดา บุญเพลิง ๔๗๔ 
  - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ๔๗๕ 
  - นางมุกดา พงษส์มบัต ิ ๔๘๑ 
  - นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ๔๘๕ ๔๘๖ 
  - นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ๔๙๓ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม ๔๙๘ 
  - นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ๕๐๖ 
  - นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ๕๑๒ 
  - นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ๕๑๖ ๕๑๗ 
  - นายบัญญัติ เจตนจันทร์ ๕๒๑ 
  - นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ ๕๒๔ 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ ๕๒๙ ๕๓๒ ๕๓๙ 

๖๐๗ 
  - นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ๕๓๘ ๕๓๙ 
  - นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ๕๔๐ 
  - นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  ๕๔๕ 
  - นายเรวัต วิศรุตเวช ๕๔๙ ๕๕๐ 
  - นายขจิตร ชัยนิคม ๕๖๐ ๕๗๑ 
  - พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  ๕๖๕ ๕๙๐ 



 ๓ 
 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายอนุทิน ชาญวีรกูล  ๕๖๘ 
  - นายประทวน สุทธิอ านวยเดช  ๕๗๐ ๕๗๒ 
  - นายดะนัย มะหิพันธ์ ๕๗๖ 
  - นางสาวละออง ติยะไพรัช ๕๘๐ 
  - นายยงยุทธ สุวรรณบุตร ๕๘๔ 
  - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  ๖๐๘ 
  - นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ๖๑๖ ๖๑๗ ๖๒๒ 
   ๖๒๓ ๖๒๙ ๖๓๐ 
  - พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  ๖๑๗ 
  - นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ๖๒๓ ๖๒๔ 
  - นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ๖๒๘ 
  - นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ๖๓๐ 
  - นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ๖๓๔ ๖๓๕ 
  - นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ ๖๓๖ 
  - นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา ๖๓๖ ๖๓๗ 
  - นายคารม พลพรกลาง ๖๔๒ ๖๔๕ 
  - นางเทียบจุฑา ขาวข า ๖๔๖ 
  - นายจารึก ศรีอ่อน ๖๕๐ 
  - นายอับดุลอายี สาแม็ง ๖๕๒ ๖๕๓ ๖๕๗ 
  - นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ๖๕๙ 
  - นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ๖๖๔ 
  - นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ ๖๗๐ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว ๖๗๓ 
  - นายนิติพล ผิวเหมาะ ๖๘๘ 
  - นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ๖๙๓ 
  - นายนพพล เหลืองทองนารา ๖๙๖ 
  - นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ ๗๐๐ 



 ๔ 
 

   หน้า 
  ผู้อภิปราย  
  - นายสุชาติ ภิญโญ ๗๐๔ 
  - นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ ๗๐๘ 

พักการประชุมเวลา ๐๐.๐๕ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔  
 
ภาคผนวก 

---------------------- 



  ๓๕๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๖๐/๑ 
 

เร่ิมประชุมต่อเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
ของวันอังคารท่ี ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔  

 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง ได้ขึ้นบัลลังก์
เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา) 
  นายศุภชั ย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   : 
เมื่อนายกรัฐมนตรีได้แถลงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
จบแล้ว มีสมาชิกได้อภิปรายและรัฐมนตรีตอบชี้แจง เมื่อมีการพิจารณาจนได้ เวลา  
พอสมควรแล้ว เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีความส าคัญ ประธานของท่ีประชุม 
ในขณะนั้นคือ ท่านสุชาติ ตันเจริญ ได้สั่งพักการประชุมเพื่อมาพิจารณาต่อในวันนี้ ดังนั้น 
ผมขอด าเนินการต่อเลยนะครับ  
   ท่านสมาชิกครับ ขอสรุปเรื่องเวลาการอภิปราย การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ระยะเวลาการอภิปรายท่ีใช้ไป
ท้ังหมดเมื่อวานนี้ ๑๓ ชั่วโมง ๕๕ นาที ๔๒ วินาที ไม่ได้รวมเวลาของประธานนะครับ  
เวลาคณะรัฐมนตรีและพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลได้เวลาจัดสรร ๒๒ ชั่วโมง คณะรัฐมนตรี 
ใช้เวลาไป ๒ ชั่วโมง ๔๒ นาที ๒๗ วินาที พรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลใช้เวลาไป ๔ ชั่วโมง ๑๑ นาที 
๕ วินาที คงเหลือเวลาของแต่ละฝ่าย ๑๕ ชั่วโมง ๖ นาที ๒๘ วินาที เวลาพรรคร่วมฝ่ายค้าน
ได้เวลาจัดสรร ๒๒ ชั่วโมง ฝ่ายค้านใช้เวลาไปแล้ว ๗ ชั่วโมง ๒ นาที ๑๐ วินาที คงเหลือเวลา
ของฝ่ายค้าน ๑๔ ชั่วโมง ๕๗ นาที ๕๐ วินาที เวลาของประธานได้รับการจัดสรร ๓ ชั่วโมง 
๓๐ นาที ใช้เวลาไปแล้ว ๑๖ นาที ๕๘ วินาที เนื่องจากว่าการประชุมราบรื่นดีนะครับ  
ไม่มีการประท้วง การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานก็ได้ใช้เวลาน้อยหน่อย 
คงเหลือเวลาของประธาน ๓ ชั่วโมง ๑๓ นาที ๒ วินาที จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมได้รับทราบนะครับ  
ท่านประธานวิป (Whip) ท่านวิรัชมีอะไรไหมครับ เชิญครับ 
  นายวิรัช รัตนเศรษฐ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม นายวิรัช รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  



  ๓๕๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๖๐/๒ 
 
จังหวัดนครราชสีมา ขออนุญาตเรียนท่านประธานว่าตามท่ีท่านประธานได้ขานเวลานั้น 
ถูกต้องครับ แล้วในขณะเดียวกันถ้าดูเวลาส่วนท่ีเหลือก็ใกล้เคียงกันมากระหว่างในส่วนของ
ท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็เป็นไปด้วยดีครับ วันนี้ก็คิดว่าบรรยากาศก็น่าจะเป็นในลักษณะนี้ 
จนถึงวันพรุ่งนี้ แล้วก็คิดว่าน่าจะผ่านไปได้ด้วย ขอขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท าความ
เข้าใจนิดหนึ่งครับว่าท้ังหมดเราใช้เวลา อย่างวันแรกขาดไปอยู่ประมาณ ๔๐ นาทีนะครับ
เนื่องจากว่าเมื่อคืนเลิกประมาณ ๖ ทุ่ม ๑๒ นาที ท่ีจริงแล้วตามก าหนดการเดิมคือจะต้อง
เลิกประมาณเวลาตีหนึ่งนะครับ ฉะนั้นก็ขอเรียนท่านถามทราบว่าแต่ละฝ่ายก็ทดบวกลบ
เวลากันเองก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณท่านประธานวิป (Whip) ครับ  
  ต่อไปขออนุญาตเชิญท่านสมาชิกได้อภิปรายนะครับ ท่านแรก คุณมนพร 
เจริญศรี แล้วก็ตามด้วย นางสาวธณกิานต์ พรพงษาโรจน์ เชิญท่านมนพร เจริญศรี ครับ 
 

- ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๖๑/๑ 
 
  นางมนพร เจริญศรี (นครพนม) :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน  
มนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย ท่านประธานคะ
วันนี้ดิฉันจะอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ ในวงเงิน  
๓.๑ ล้านล้านบาท ในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความ 
เสมอภาคทางสังคมเป็นเงินงบประมาณ ๖๙๗,๗๐๐.๖๕ ล้านบาทถ้วน จะเห็นว่ารัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้วางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไว้ท้ังหมด ๖ ด้าน 
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ท่ีล้มเหลวอยู่ในความฝันของ 
กลุ่มผู้ กุมอ านาจโดยไม่ ได้สนใจปัญหาและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน  
โดยงบประมาณท่ีส่งเข้ามาให้สภาพิจารณาในวันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ความเดือดร้อนของ 
พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สถานการณ์ไวรัสโควิด 
(Virus COVID) วันนี้ดิฉันจะโฟกัส ไปในเรื่องของงบประมาณท่ีดูแลกลุ่มเปราะบาง 
ทางสังคมและผู้ด้อยโอกาส ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ กลุ่มเปราะบางไม่ได้รับความคุ้มครอง 
ตามมาตรการคุ้มครองทางสังคมแต่อย่างใด รวมท้ังพี่น้องประชาชนไม่สามารถเข้าถึง 
บริการทางการแพทย์ได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ท่านประธานท่ีเคารพ ในสถานการณ์วิกฤติ
ไวรัสโควิด (Virus COVID) ในประเทศไทยจะมีคนจนเพิ่มขึ้นถึง ๑๑ ล้านคน และจะมีอีก  
๒๕ ล้านคนท่ีต้องตกงาน ในประเทศไทยซึ่งมีแรงงานนอกระบบกว่า ๒๐ ล้านคน ซึ่งจะเป็น
ครึ่งหนึ่งของแรงงานในประเทศ และท้ังหมดนี้อยู่ในระบบของประกันสังคมซึ่งต้องมาเอกซเรย์กัน 
ว่ามาตรการต่าง ๆ  ของรัฐนั้นได้เข้าถึงทุกคนหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน (Application)  
แอป (App) เราไม่ท้ิงกัน แอป (App) เราชนะ หรือแอป (App) หมอพร้อม หรือแอป (App) เป๋าตัง 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางมนพร เจริญศรี  (นครพนม) :  ท่ านประธานคะ เรามาดู มาตรการ 
เยียวยาต่าง ๆ หากเป็นผู้มีรายได้น้อยหรือขาดรายได้  รัฐบาลก็ไม่ได้สนใจท่ีจะใช้ระบบ
สวัสดิการเข้ามาช่วยเหลือด้วยวิธีการโอนเงินตรงเข้าบัญชี  หรืออาจจะใช้เลข ๑๓ หลัก 
ท่ีอยู่ ในบัตรประชาชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนอยู่บ้านโดยไม่ต้องอดอยาก อย่างเช่นในกรณี 
ท่ีเกิดขึ้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ มีเด็กผู้ชายเข้าไปขโมยมาม่า แล้วก็น้ าดื่ม นม เพื่อไปประทังชีวิต 
ของพ่อ ขณะที่พ่อต้องตกงาน ตัวเขาต้องถูกเลิกจ้าง จะเห็นว่านี่คืออีกภาพหนึ่งท่ีได้เกิดขึ้น 



  ๓๕๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๖๑/๒ 
 
ในสังคมยุคปัจจุบันนี้ จากการท างบประมาณของหน่วยงาน สภาพัฒน์ก็ตาม ส านักงบประมาณ 
ก็ตาม ท่านเคยทราบไหมคะว่ากลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ด้อยโอกาสท่ีประกอบอาชีพเหล่านี้
จะต้องถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร โลกยุคหลังไวรัสโควิด (Virus COVID) ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นท่ี
จะถูกแทนด้วยเครื่องจักรและหุ่นยนต์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดโรคระบาดเช่นนี้ท าให้นายจ้าง 
อาจต้องหันไปใช้เครื่องจักรมาทดแทนแรงงานแทน ปรากฏว่าในงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้รัฐบาล 
กลับมีการจัดสรรเงินในการเสริมสร้างศักยภาพและการแข่งขันเพียง ๑๐.๙๒ เปอร์เซ็นต์  
ต้องถือว่าต่ าท่ีสุดในยุทธศาสตร์ท้ัง ๖ ด้าน แล้วก็เป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีไร้ทิศทาง  
ไม่สอดรับกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อีก ๑ โครงการค่ะ หันมาดูกันค่ะว่ารัฐบาลได้ใช้
นโยบาย เวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) ให้กับพนักงานลูกจ้างของรัฐและเอกชน  
ก็จะเห็นว่าระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้ช่วยให้หลายอาชีพอยู่รอด รวมถึงการค้าขาย
ออนไลน์ (Online) แต่ในแผนการใช้งบประมาณของรัฐบาลฉบับนี้กลับไม่มีการส่งเสริม 
การเรียนรู้ทางออนไลน์ (Online) ไม่สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะ อุปกรณ์ หรือเทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยให้กับกลุ่มเปราะบางเหล่านี้ เพราะบางพื้นท่ีอินเทอร์เน็ต (Internet) เข้าไปไม่ถึง
หรืออินเทอร์เน็ต (Internet) ไม่เสถียร แล้วก็ค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีแพงเกินไป 
รัฐบาลควรจะมีการอบรมทักษะ แล้วก็ใช้งบประมาณของทางราชการไปจ่ายให้บริษัทเอกชน 
เพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต (Internet) แพง ๆ อาจจะแบ่ง
ระยะเวลาของการช่วยเหลือเป็น ๓ เดือน ๖ เดือน หรือ ๑ ปี เพื่อให้พ่อค้า แม่ค้า หรือคนตัว
เล็กตัวน้อยได้ลุกขึ้นมายืนอย่างเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง 
 

- ๑๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๓๕๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๖๒/๑ 
 

ท่านประธานคะ สิ่งหนึ่งท่ีดิฉันต้องกล่าวถึงนั่นก็คือท่ามกลางการระบาดของ
ไวรัสโควิด (Virus COVID) ผลส ารวจชี้ชัดว่าผู้หญิงเป็นหนึ่งในกลุ่มเปราะบางและเป็นกลุ่ม
แรงงานเสี่ยงท่ีจะตกงานมากท่ีสุด เพราะอาชีพท่ีว่างงานส าหรับแรงงานหญิงก็คือพนักงาน
บริการและขายของหน้าร้านท่ีจะต้องว่างงานถึง ๒๘๓ เปอร์เซ็นต์ นี่ก็คือจะเห็นว่าอัตรา 
การว่างงานของวัยแรงงานถึง ๒๙.๔ ล้านคน คิดเป็น ๕๑.๗ เปอร์เซ็นต์ของประชากรของวัย
แรงงานหลายคนนั้นเป็นแม่เล้ียงเดี่ยวท่ีต้องแบกรับภาระของครอบครัวและเผชิญชะตากรรม 
ในภาวะวิกฤติไปพร้อมกัน ท่านประธานคะ หันมาดูงบประมาณทางด้านสังคมสงเคราะห์  
ในปี ๒๕๖๕ เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๔ ถูกตัดไปเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลดลง ๒๐ เปอร์เซ็นต์  
งบทางด้านสังคมสงเคราะห์จ านวน ๓๖๖,๒๔๖ บาท ถูกตัดไป ๙๐,๔๒๘ ล้านบาท  
เกือบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ แล้วไหนละคะ โครงการต่าง ๆ ท่ีนายกรัฐมนตรีไปสัญญากับประชาชน 
ไม่ว่าจะเป็นโครงการมารดาประชารัฐ ตั้งครรภ์จะจ่าย ๓,๐๐๐ บาทต่อเดือน ค่าท าคลอด 
๑๐,๐๐๐ บาท ค่าดูแลเด็ก ๒,๐๐๐ บาทต่อเดือนไปจนถึงอายุ ๖ ปี แล้วไหนละคะโรงพยาบาล
ทางผู้สูงอายุท่ีจะต้องมีทุกอ าเภอท่ัวประเทศไทย นี่เป็นเพียงแค่สัญญาลมปาก ท่านตระบัด
สัตย์ ท่านหลอกลวงประชาชนคนไทยท้ังประเทศเพียงเพื่อให้ท่านได้กลับมาประเทศ  
อีกครั้ง หันกลับมาดูกันค่ะว่าการจัดการของประกันสังคมให้แก่ผู้ สูญเสียรายได้จาก 
โรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่านท าให้เกิดการตกงานเป็นจ านวนมาก การว่างงาน 
ในปลายปี ๒๕๖๕ คาดว่าจะถึง ๒.๕ ล้านคน แต่งบประมาณเหล่านี้กลับถูกตัดอย่างมี
นัยส าคัญ นั่นก็เพราะรัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ ปล่อยให้ประชาชนตกงาน ประชาชนอดอยาก 
ปล่อยให้ธุรกิจล้มตาย ในท่ีสุดปล่อยให้ประเทศชาติรอวันล่มสลาย มาตรการเหล่านี้ไม่มี
มาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ไม่มีแผนรองรับจนกระท่ังท าให้สถานการณ์ไวรัสโควิด (Virus COVID)  
เกิดแผลเป็นค่ะ เกิดแผลเป็นท้ังทางเศรษฐกิจและสังคม นั่นหมายถึงว่าแผลเป็น ก็คือ 
สิ่งท่ีประชาชนได้รับจากผลกระทบของไวรัสโควิด (Virus COVID) อย่างต่อเนื่องและยาวนาน 
ไม่มีโอกาสฟื้นตัว แม้กระท่ังการแพร่ระบาดจะหายไป เจ้าของกิจการขนาดเล็กสิ้นเนื้อประดาตัว 
ไม่มีเงินทุนท่ีจะเริ่มกิจการใหม่ แรงงานถูกเลิกจ้างอย่างถาวร แล้วไม่มีโอกาสจ้างงานใหม่ 
เมื่อพบแผลเป็นเหล่านี้แล้วรัฐบาลออกมาตรการอะไรบ้างท่ีจะบรรเทาทุกข์ แล้วก็
ประคับประคองให้เขาสามารถเข้าสู่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและฟื้นฟูสังคมควบคู่กันไป 



  ๓๕๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๖๒/๒ 
 
ท่านประธานคะ วัคซีนคือตัวยาท่ีจะมายับยั้งการแพร่ระบาดการกระจายของไวรัสโควิด-๑๙ 
(Virus COVID-19) รัฐบาลขาดความจริงใจต่อกลุ่มเปราะบางในการน าวัคซีนไปฉีดให้พวกเขา 
นับตั้งแต่การลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชัน (Application) ต่าง ๆ การให้สัมภาษณ์ของ
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีพูดกลับไปกลับมา ไม่ได้สร้าง 
ความเชื่อมั่นท้ังคุณภาพของวัคซีนและการให้บริการจากภาครัฐ ด้วยเหตุผลดังกล่าว 
กลุ่มเปราะบางจะต้องทนอยู่กับความเสี่ยงท่ีขาดรายได้นานเกินไป การได้รับวัคซีนก่อนก็จะ
ท าให้พวกเขาลดความเส่ียงน้อยลงและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ต่อไปค่ะท่านประธาน ในภาวะวิกฤติ
เช่นนี้การบริหารความหวังของประชาชนคือสิ่งส าคัญท่ีรัฐบาลได้ให้ความหวังไว้ว่าจะเอา
ความสุขของประชาชนกลับคืนมา ๗ ปีแล้วค่ะ ภายใต้การบริหารของ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่านกลับมาเป็นผู้ท าลายความหวังของประชาชนคนไทยเสียเอง ท่านกลับมาเป็น
ผู้ท าลายความหวังของประชาชนคนไทยเสียเอง ประชาชนคนไทยเจ็บ เจ็บแต่ไม่จบค่ะ  
นั่นก็เพราะความไร้ประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านลาออก
เถอะค่ะ แล้วเปิดโอกาสให้สภาแห่งนี้ได้เลือกนายกรัฐมนตรีขึ้นมาใหม่ ท่านประธานคะ ดิฉัน
จึงไม่ขอรับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ เพราะเป็นงบประมาณแบบ 
ศรีธนญชัย แบบศรีธนญชัยค่ะ ขอบคุณค่ะท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณธนิกานต์ครับ  
  นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (กรุงเทพมหานคร)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต 
แขวงถนนนครไชยศรี พรรคพลังประชารัฐ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 

- ๑๖๓/๑ 
 
 



  ๓๖๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๖๓/๑ 
  
  นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (กรุงเทพมหานคร)  :  วันนี้อภิปราย
พระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานท่ีเราก าลังเผชิญ 
กับการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบต่อท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดล้อม และสุขภาพ การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างไรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ครอบคลุมท้ัง ๓ ส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคครัวเรือน  
ภาคธุรกิจ และภาครัฐท่ีก าลังประสบปัญหาหนัก ๆ เลยนะคะ ภาคครัวเรือนรายได้ลดลง 
การบริโภคลดลง อัตราการว่างงานมากขึ้น หนี้ครัวเรือนสูงขึ้น ภาคธุรกิจกระทบอย่างยิ่งต่อ
ผลการลงทุน ความเสียหายมากขึ้นทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ด้านการท่องเท่ียว โรงแรม ร้านอาหาร การค้าปลีก ค้าส่ง ภาครัฐเองก็สามารถจัดภาษีได้  
ลดน้อยลง จีดีพี (GDP) ลดลง หนี้สาธารณะมากขึ้น ประกอบกับเราก าลังก้าวเข้าสู่สั งคม
ผู้สูงอายุมากขึ้น ดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งว่าหนึ่งในหัวใจของการฟื้นฟูขับเคลื่อนพัฒนา 
ประเทศไทย ดังท่ีดิฉันเห็นในบทสรุป แล้วก็เป็นการเกริ่นน าในพระราชบัญญัติงบประมาณแห่งนี้  
ก็คือการกระจายวัคซีนอย่างท่ัวถึงและรวดเร็วมากท่ีสุด ปัญหาท่ีพบในขณะนี้คือปัญหา 
ด้านการสื่อสารค่ะท่านประธาน ความสับสนในข้อมูลท่ีหลั่งไหลมามหาศาลและข้อมูล  
ก็แย้งกันเอง ไหนจะปัญหาเรื่อง มิสอินฟอร์เมชัน (Misinformation) หรือปัญหาเรื่อง 
การบิดเบือนข้อมูล ปัญหาเฟกนิวส์ (Fake News) ท่านประธานคะ ดิฉันคิดว่าน่าจะเป็น
ปัญหาวาระแห่งชาติท่ีส่งผลกระทบท าให้ตอนนี้สังคมเราเป็นสังคมท่ีไม่มีความเชื่อใจกัน  
ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของภาคครัวเรือนหรือประชาชน 
ในการเข้ารับการฉีดวัคซีน กระทบต่อความเชื่อมั่นและความมั่นคงของภาคเอกชนในการลงทุน 
สุดท้ายก็จะน ามาซึ่ งกระทบต่อความเชื่ อมั่นและมั่นคงต่อรัฐบาลในการบริหารประเทศ  
ดิฉันในฐานะท่ีจบนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานะคะ การสื่อสารมวลชนค่ะ 
ท่านประธาน เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ นักสื่อสารมวลชนทุกคน 
ถูกอบรมมาว่าจะต้องเป็นกลาง ให้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ให้ข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าตัวเป็นเหมือน 
เกตเวย์ (Gateway) ในการกลั่นกรองข้อมูล แต่ว่านี่คือจ านวนคนไทยท่ีใช้โซเชียลมีเดีย 
(Social Media) ในการกระจายข้อมูล ตอนนี้สื่อหลักไม่ใช่เป็นนักสื่อสารมวลชนท่ีได้รับ 



  ๓๖๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๖๓/๒ 
 
เซอร์ทิฟิเคต (Certificate) หรือว่าได้รับการอบรม แล้วก็ไม่ได้เป็นตามช่องทีวี (TV) ต่าง ๆ  
อีกต่อไปแล้วนะคะ ตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะ ทุกคนสามารถเป็นนักสื่อสารมวลชนได้ 
แต่ความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลมีมากน้อยเพียงใดจึงก่อให้เกิดปัญหา 
เรื่องเฟกนิวส์ (Fake News) แล้วกระทบต่อความมั่นคงนะคะ เฟซบุ๊ก (Facebook) ค่ะ 
ท่านประธาน ๕๑ ล้านราย ๕๑ ล้านแอกเคานต์ (Account) เป็นของคนไทย ในขณะท่ี 
ท่ัวโลกมี ๒,๐๐๐ กว่าล้านแอกเคานต์ (Account) คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ 
ถือว่าเยอะมากในการใช้โซเชียลมีเดีย (Social Media) ของคนไทยนะคะ แล้วอย่างไลน์ 
(LINE) ก็ใช้ถึง ๔๗ ล้านรายในการบรอดแคสต์ (Broadcast) ข้อมูลต่าง ๆ ค่ะ สิ่งเหล่านี้เป็น
ตัวเลขที่สะท้อนว่าข้อมูลหลั่งไหลมหาศาลนะคะ เราจะรู้ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีการคิดวิเคราะห์
และแยกแยะว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จ ดิฉันขอชื่นชมในความพยายามของ
รัฐบาลในการแก้ปัญหาเฟกนิวส์ (Fake News) เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 
หรือว่าศูนย์ต่อต้านและจัดการเฟกนิวส ์(Fake News) ของกระทรวงดีอีเอส (DES) ตลอดจน
ครั้งนี้เป็นครั้งแรกท่ีมี พ.ร.บ. ไซเบอร์ (Cyber) ท่ีจะมีการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ 
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. ถ้าเกิดว่าท่านได้ติดตามข่าวก็จะ
เห็นว่าเรามีการแฮ็ก (Hack) ข้อมูลของภาครัฐ ซึ่งเป็นความมั่นคงและปลอดภัยของ
ประชาชนเองด้วยนะคะ ทีนี้การท่ีภาครัฐใช้งบประมาณในการจัดการในส่วนนี้เป็นส่วนหนึ่ง
เท่านั้นค่ะ ดิฉันอยากจะบอกว่าค าตอบของการพัฒนาและแก้ไขปัญหานี้อย่างยั่งยืน 
คือการศึกษาค่ะ ในด้านการศึกษา งบประมาณท่ีขอเข้ามา ๓ ปี ดิฉันดูข้อมูลย้อนหลัง 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาททุกปี ถือเป็นกระทรวงท่ีเราให้ความส าคัญมากที่สุด แต่ผลการศึกษา
ค่ะ ประเทศไทยเราได้เข้าร่วมโปรแกรมการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล 
ประเมินความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง หรือท่ีเรียกกันว่าพิซา สกอร์ (PISA 
Score)  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๔/๑ 
 



  ๓๖๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๖๔/๑ 
 
ในปี ๒๐๑๕ ประเทศไทยได้อันดับท่ี ๕๕ จาก ๗๒ ประเทศท่ัวโลก ต่อมาในปี ๒๐๑๘  
ประเทศไทยได้อันดับท่ี ๖๐ จาก ๗๗ ประเทศท่ัวโลก แปลว่าพิซา สกอร์ (PISA Score)  
ของเด็กไทยเราลดน้อยลง ผลคะแนนไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณเม็ดเงิน
ท่ีได้กระตุ้นเข้าไป ดังนั้นระบบการศึกษาเหล่านี้ ปัญหาหรือค าถามส าคัญก็คือว่าเราจะสร้าง
คนอนาคตท่ีมีคุณภาพได้อย่างไร ถ้าท่านดูจากสไลด์ (Slide) อันนี้ของดิฉันจะเห็นว่าเรา 
เป็นอันดับเกือบสุดท้าย คือเป็นอันดับรองสุดท้ายอันดับท่ี ๗๖ จาก ๗๗ ประเทศ ในด้านความรู้  
ความเท่าทันสื่อ หมายถึงมีเดีย ลิเทอเรซี (Media Literacy) นั่นคือปัญหาท่ีท าไมประเทศเรา
ถึงมีการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารมากมายเลยค่ะ ขณะนี้เราอยู่ในยุคท่ีเรียกว่ายุคดิจิทัล (Digital)  
เต็มตัวแล้ว เทคโนโลยีข่าวสารดิจิทัลเอจ (Digital Age) ส าคัญอย่างยิ่ง เราอยู่เหนือของการ 
ท่ีจะให้เด็กมีแค่อีคิว (EQ) และไอคิว (IQ) แล้วค่ะ ปัจจุบันนี้เราเรียกกันว่า ดีคิว (DQ) ดิจิทัล 
อินเทลลิเจนซ์ (Digital Intelligence) เราต้องเตรียมความพร้อมของเด็กไทยสู่ความเป็น 
โกลบอล ซิติ เซน (Global Citizen) เราไม่ใช่เด็กที่ต้องแข่งขันกันเองภายในประเทศอีกแล้วค่ะ 
ท่านประธาน ตอนนี้ความเป็นดิจิทัล (Digital) มันท าให้เราไร้พรมแดน ในอนาคตท างานท่ีไหนก็ได้ 
บนโลกนี้ ตัวอย่างเช่นสถานการณ์นี้ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นท าให้เกิดการเรียนรู้ออนไลน์ (Online) 
หรือว่าการท างานผ่านเวิร์ก ฟรอม โฮม (Work From Home) มากมาย ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการ  
ดิฉันอยากจะขอให้ท่านส่งเสริมในเรื่องของดิจิทัล ไมนด์เซต (Digital Mindset) ดิจิทัล  
ลิ เทอเรซี  (Digital Literacy) แล้วก็ดิจิ ทัล สกิลล์ (Digital Skill) พอกันแล้วค่ะกับเลกเชอร์ เบส  
(Lecture Based) หมดกันทีกับการท่องจ า เราต้องให้ครู เป็นเหมือนฟาซิลิเทเตอร์ 
(Facilitator) หรือว่าวิทยากรกระบวนการเพื่อเข้าสู่ฟิวเจอร์ สกิลล์ เอดูเคชัน (Future Skill 
Education) อย่างแท้จริง ฟิวเจอร์ สกิลล์ เอดูเคชัน (Future Skill Education) ซึ่งเราจะมี 
การสอบพิซา สกอร์ (PISA Score) อีกที ปีนี้เลื่อนไปเนื่องจากโควิด (COVID) ก็จะเป็นปีหน้า 
จะมีเทสต์ (Test) ตัวฟิวเจอร์ สกิลล์ (Future Skill) เพ่ิมเติม ดิฉันห่วงอย่างยิ่งว่าเด็กไทยของ
เราจะได้แรงกิง (Ranking) เป็นท่ีเท่าไร เพราะจะมีการเพิ่ม ๑ ตัวขึ้นมา คือตัวครีเอทิวิตี 
(Creativity) ซึ่งเป็นตัวท่ีขัดแย้งกับเลกเชอร์เบส (Lecture Based) ของประเทศไทยเรา 
มาก ๆ เลย ถ้าเราเปลี่ยนแปลงทันดิฉันเชื่อมั่นว่าเด็กไทยไม่แพ้ใครนะคะ แต่ต้องได้รับ  
การส่งเสริม การติดอาวุธการมีระบบการสื่อสารท่ีทันโลกทันสมัย ให้เขาไปใช้งานได้จริง  



  ๓๖๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๖๔/๒ 
 
มีความเป็นโกลบอล ซิติเซน (Global Citizen) ดังนั้นการจัดสรรงบประมาณทางด้าน 
การศึกษาในสถานการณ์โควิด (COVID) เมื่อวานดิฉันได้ทราบข่าว รัฐมีการซับซิไดซ์ 
(Subsidize) ในส่วนของค่าเทอม ก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงศึกษาธิการมากท่ีมีการ
สนับสนุนในส่วนนี้ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจอย่างนี้ แล้วก็มีการกระจายงบประมาณในการเรียน
การสอน ๔ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นออนแอร์ (On Air) ออนดีมานด์ (On Demand) ออนไซต์ 
(On Site) ก็ขอขอบคุณทางท่านรัฐมนตรีท่ีใส่ใจให้การศึกษาของไทยก้าวไปได้ ในฐานะ
ตัวแทนผู้หญิงไม่พูดคงไม่ได้  ขณะนี้ เพศหญิงมากกว่าเพศชายในประเทศไทยเรา  
๑.๕ ล้านคน ดิฉันเองได้ท างานร่วมกับทางสหประชาชาตินะคะ ได้ทราบว่าประเทศไทยเรา
ได้เซ็นอนุสัญญาซีดอว์ (CEDAW) ซึ่งขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบ มีการพัฒนา
และส่งเสริมความเท่าเทียมกันและความเสมอภาคทางเพศ หรือว่าเอสดีจี (SDG) ในข้อท่ี ๕ 
น ามาสู่การจัดสรรงบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ เหมือนในรูปนี้ นะคะ อีควอลิตี 
(Equality) คือความเท่าเทียม ตอนนี้เราน าไปสู่อีควิตี (Equity) แล้วค่ะ ความเสนอภาคและ
ความเป็นธรรมตามแต่ละบุคคล ดังนั้นสไลด์ (Slide) สุดท้ายดิฉันอยากฝากไว้ค่ะ ดิฉันดีใจ
อย่างยิ่ง ท่ีอธิบดีกรมกิจการสตรีได้มีแผนน าร่องจากท่ีดิฉันปรึกษากับท่านนอกรอบ  
ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะท่ีมีการจัดสรรงบประมาณท่ีค านึงถึงมิติเพศภาวะ สิ่งท่ีดิฉันอยากจะ
ฝากอีกก็คือเรื่องแสงสว่าง ความปลอดภัย เนื่องจากดิฉันลงพื้นท่ีก็ยังมี ท่ีมืดท่ีเปลี่ยว  
มุมนมแม่ในสถานท่ีราชการท่านจัดสรรงบประมาณไว้อย่างไร จ านวนวันลาคลอด ผ้าอนามัยฟรี 
ในบ้านเราเป็นไปได้หรือไม่ ห้องน้ าเราจะเอาอย่างไรกันคะ เราจะแบ่งเป็นห้องน้ าชาย 
ห้องน้ าหญิง หรือว่ารวม หรืออย่างไร วัคซีนเอสพีวี (SPV) ส าหรับเด็กผู้หญิงทุกคนได้จริง
หรือยัง และเมื่อไร และเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ สุดท้ายนี้ค่ะท่านประธาน ดิฉัน
อยากจะเป็นก าลังใจให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านในการบริหารประเทศ
ฝ่าวิกฤติโควิด (COVID) นี้ ดิฉันทราบว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวง แล้วก็หวังว่าพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจ าปีนี้ซึ่งขอมา ๓.๑ ล้านล้านบาทจะแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดตรงประเด็น  
และเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึงและครอบคลุมมากที่สุด ขอบคุณค่ะ 
 

- ๑๖๕/๑ 



  ๓๖๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๖๕/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปจะเป็น นางสาวสกุณา สาระนันท์ ตามด้วยท่านณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เชิญคุณสกุณาครับ 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน 
สกุณา สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทยค่ะ ท่านประธาน 
ดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่สามารถแก้ปัญหาของประชาชนได้  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวสกุณา สาระนันท์ (สกลนคร)  :  ท่านประธานคะ ความล้มเหลว 
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-๒๐๑๙ (COVID-
2019) ของรัฐบาลในวันนี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน  
ในสภาวะท่ีประเทศดูเหมือนจะตกต่ าลงไปเรื่อย ๆ เช่นนี้ ประชาชนจึงเฝ้าจับตามองว่า
รัฐบาลจะใช้งบประมาณก้อนใหม่นี้ เพื่อพลิกฟื้นคืนความสุขให้กับประชาชนได้มาก 
น้อยแค่ไหน ท่านประธานคะ ดิฉันตั้งข้อสังเกตว่าวิธีปฏิบัติการจัดสรรงบประมาณฉบับนี้
ปฏิบัติตามกรอบวิธีคิดแบบเดิม ๆ ซึ่งก็ได้พิสูจน์มา ๖-๗ ปีแล้วว่ามันเป็นวิธีท่ีล้มเหลว 
ท้ังงบปกติ ท้ังงบเงินกู้ ยิ่งใช้มากก็ยิ่งล้มเหลวมาก ยาเสพติดก็มากขึ้น ความเหลื่อมล้ าก็มากขึ้น 
การเกษตรก็ล้าหลัง เศรษฐกิจตกต่ า การศึกษาก็ตกต่ า แม้แต่เรื่องสาธารณสุขเราก็แก้ปัญหา
ได้อย่างล้มเหลว ท่านประธานคะ ดิฉันขอเรียนว่าท่ีความล้มเหลวมันเกิดขึ้นในทุกเรื่องเช่นนี้ 
เป็นเพราะว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่มีความรู้ในปัญหามากเพียงพอท่ีจะ
แก้ปัญหาได้ค่ะ รัฐบาลไม่เคยเห็นปัญหาด้วยตัวเอง รัฐบาลนี้จะเริ่มเห็นปัญหาก็ต่อเมื่อมีทัวร์ 
(Tour) ลงค่ะ โดนด่าแล้วถึงตามแก้ ซึ่งเป็นการวิ่งไล่แก้ปัญหาปลายเหตุทั้งหมดท้ังสิ้นเลยค่ะ 
ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะ กรอบการใช้งบประมาณในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด รัฐบาล
ใช้งบประมาณจ านวนมากในแต่ละปีเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด แต่ก็ท าเพียงตามจับผู้เสพหรือ
ผู้ขายรายเล็กรายน้อย ประชาชนยังรู้เลยว่าต้นสายปลายเหตุของปัญหายาเสพติดคืออะไร 
นายกรัฐมนตรีต้องลงไปฟังเองว่าชาวบ้านเขาพูดถึงรัฐบาลท่านในเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้าง มาดู
ปัญหาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณในเรื่องน้ าเพื่อการเกษตรนะคะ เมื่อพูดปัญหาน้ า
รัฐบาลก็คิดแต่เรื่องเติมแหล่งน้ าโดยไม่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้มีระบบการจัดน้ า 



  ๓๖๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๖๕/๒ 
 
เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเกษตรกร จะเห็นได้ว่าประเทศท่ีเขามีความก้าวหน้าทาง 
ด้านการเกษตร อย่างเช่นประเทศอิสราเอลเขาก็จะมีการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะ  
ใช้น้อยแต่สร้างพืชผลเกษตรท่ีมีคุณค่า มีมูลค่าท่ีสูง ๆ ได้ แต่ประเทศของเราไม่เป็นแบบนั้น 
เช่น ในภาคอีสานของดิฉันมีหลายท่ีท่ีมีแหล่งน้ า มีอ่างเก็บน้ า แต่กลับพบว่าไม่มีการจัดสรร
ให้เกิดประโยชน์ แม้แต่เกษตรกรท่ีอยู่ข้างอ่างเก็บน้ ายังไม่สามารถท่ีจะใช้ประโยชน์จาก 
อ่างเก็บน้ านั้นได้เลย จริง ๆ แล้วในภาคอีสานระบบการเจาะบาดาลของกรมทรัพยากร 
น้ าบาดาลท่ีเขาไปเจาะบาดาลในพื้นท่ีของเกษตรกรท่ีท าการเกษตรเป็นการใช้งบประมาณ 
ท่ีตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน เพราะพื้นท่ีในภาคอีสานมีปริมาณน้ าผิวดินท่ีต่ า  
แต่ปรากฏว่างบประมาณของกรมทรัพยากรน้ าท่ีส่งประโยชน์ให้กับประชาชนกลับถูกตัด
ลดลงอย่างมาก แต่รัฐบาลกลับไปเพิ่มงบประมาณในการจัดหาแหล่งน้ าผิวดิน ผ่านโครงการ
ต่าง ๆ เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการโคก-หนอง-นา ในพื้นท่ีท่ีเป็นดินทราย 
ในภาคอีสาน ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อขุดไปแล้วมันจะสามารถกักเก็บน้ าให้กับเกษตรกรได้
หรือไม่ ท่านประธานจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาด้วยการไปเติมแหล่งน้ าโดยไม่สนใจ 
การจัดการน้ าเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ต่อให้ใช้งบประมาณไปมากแค่ไหนวันนี้
เกษตรกรเราก็ไม่มีทางท่ีจะหลุดพ้นจากความยากจนได้ค่ะ มาพูดถึงเรื่องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ากลุ่มของสินค้าโอทอป (OTOP) กรมพัฒนาชุมชนก็ใช้งบประมาณ 
ไปเพื่อการฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ อบรมการขายออนไลน์ (Online) บ้าง แต่สินค้าของ
ชาวโอทอป (OTOP) ก็ยังขายไม่ได้ค่ะ เพราะสินค้าชาวโอทอป (OTOP) ส่วนใหญ่ยังไม่มี
คุณภาพมาตรฐานท่ีจะแข่งขันได้จริง นี่คือความไม่เข้าใจถึงสาเหตุของปัญหาของรัฐบาล 
  

- ๑๖๖/๑ 
 

 
 
 
 



  ๓๖๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๖๖/๑ 
 
ปัญหาโอทอป (OTOP) ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องการฝึกอบรมเบื้องต้นของการท าผลิตภัณฑ์ ไม่ใช่
เรื่องการขาดทักษะในด้านการตลาด แต่โอทอป (OTOP) ส่วนใหญ่ต้องการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของสินค้าซึ่งจะต้องใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม แต่สิ่งเหล่านี้ 
กรมการพัฒนาชุมชนก็ไม่ได้ท า เพราะฉะนั้นงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรมประเภทนี้จึง  
ไม่สามารถท่ีจะท าให้ชาวโอทอป (OTOP) แข่งขันได้จริงค่ะ ท่านประธานคะ ปัญหาต่าง ๆ  
ในลักษณะนี้ได้เกิดขึ้นกับทุกเรื่องในทุกกระทรวง และเพื่อเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นปัญหา
ชัดเจนยิ่งขึ้น ดิฉันขอเปรียบเทียบภารกิจในการแก้ปัญหาของประเทศเรานี้เทียบกับเป็น  
การสร้างบ้าน งบประมาณจะถูกจัดสรรผ่านกระทรวงต่าง ๆ ไปเพื่อท่ีให้แต่ละกระทรวง 
ไปร่วมมือกันในท าบ้านขึ้นมาให้ประชาชนได้อยู่อาศัย แต่เวลาผ่านไปปีแล้วปีเล่าบ้านนี้ 
ก็ยังไม่ส าเร็จเลยค่ะท่านประธาน ดิฉันขอเปรียบเทียบบ้านท่ีไม่ส าเร็จนี้กับปัญหาต่าง ๆ  
ท่ีไม่เคยได้รับการแก้ไข ท่านประธานคะ ดิฉันอยากจะเรียนถามผ่านท่านประธานไปยัง
นายกรัฐมนตรีว่าท่านไม่เคยสงสัยเลยหรือคะว่างบประมาณใช้ไปทุกปีแต่ท าไมบ้านมันถึงยัง
ไม่เสร็จ ดิฉันขอเรียนผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีว่าบ้านท่ีไม่เคยเสร็จก็เหมือนกับโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีไม่เคยส าเร็จ ใช้งบประมาณไปจนหมดแต่ประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นกับประชาชน  
ท่านประธานคะ อีกปัญหาท่ีเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ แต่รัฐบาลไม่ได้จัดเตรียมงบประมาณ
เพื่อรับมือกับปัญหานี้เลย นั่นก็คือปัญหาเรื่องสิทธิการใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย  
ทางชีวภาพ ในเมื่อรัฐบาลมีความตั้งใจท่ีจะเข้าร่วมความตกลง ซีพีทีพีพี (CPTPP) ซึ่งเป็น 
ความตกลงท่ีอาจจะเอื้อให้นายทุนจากต่างประเทศมาใช้ประโยชน์ในฐานทรัพยากรชีวภาพเรา 
ได้มากขึ้นหากเราเข้าร่วมความตกลงนี้ ในขณะท่ีเรายังไม่มีข้อมูลท่ีครอบคลุมจะเป็นเหตุให้
ประเทศของเราสูญเสียความได้เปรียบในทุก ๆ ด้านอย่างมากมายมหาศาลค่ะท่านประธาน 
ดิฉันจึงเรียนไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้
ท่านรัฐมนตรีมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งงบประมาณในการศึกษา
รวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศเรานี้ด้วย แล้วก็ควรจะเรียกร้องไปยัง
ส านักงบประมาณค่ะ หากท้ัง ๒ ท่านยังไม่ตระหนักว่าความหลากหลายทางชีวภาพนี้มี 
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะต้องท าข้อมูลไว้ ดิฉันจะเรียนเชิญท่านลงไปพื้นท่ีท่ีจังหวัดสกลนคร 
จะให้ชาวบ้านท่ีจังหวัดสกลนครเป็นคนบอกกับท่านเองว่าหากไม่เร่งท าเรื่ องนี้แล้ว 



  ๓๖๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๖๖/๒ 
 
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นกับประเทศนี้จะเป็นอย่างไร ท่านประธานคะ พื้นท่ีอ าเภอวานรนิวาส  
จังหวัดสกลนคร บ้านของดิฉันเองเป็นพื้นท่ีท่ีรัฐเข้าไปส ารวจเพื่อท าเหมืองแร่โปแตช 
(Potash) ท้ังท่ีในพื้นท่ีนั้นมีทรัพยากรอันมีค่าในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ ชาวบ้าน
อยากใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างรู้ค่าและยั่งยืน แต่รัฐบาลก็ไม่เข้าใจค่ะ พ้ืนท่ีอ าเภอ
วานรนิวาสเป็นตัวอย่างชัดเจนท่ีแสดงให้เห็นว่ากระทรวงต่าง ๆ ของท่านนอกจากไม่ช่วย
สร้างบ้านก็ยังไปช่วยกันทุบบ้านของชาวบ้านท้ิงค่ะ งบประมาณท่ีเป็นภาษีจากประชาชน  
แต่รัฐบาลกลับน าไปสร้างความเจ็บปวดให้กับประชาชนค่ะ 
  สุดท้าย ในมุมมองของดิฉันเห็นภาพแบบนี้ค่ะ ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
ปัญหาของประเทศนี้มันเหมือนถูกกั้นด้วยก าแพงท่ีสูงมากค่ะท่านประธาน การท่ีท่านจะ
แก้ปัญหาให้กับประเทศนี้ได้ท่านจะต้องท าลายก าแพงนั้นลงมา ก าแพงนั้นคือความไม่รู้ของ
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านต้องท าลายก าแพงนั้นท่านถึงจะมองเห็นว่าบ้านท่ีท่านให้กระทรวง
ต่าง ๆ ไปสร้างนั้นมีอยู่เพียงในจินตนาการเท่านั้น ท่านประธานคะ ระบบและวิธีจัดการ
จัดสรรงบประมาณในรูปแบบนี้ไม่สามารถพาเรารอดพ้นจากวิกฤตินี้ไปได้อย่างแน่นอน  
ด้วยเหตุนี้ดิฉันจึงไม่เห็นชอบให้ร่างงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ผ่านการพิจารณาในวาระนี้ 
ไปได้ค่ะ และดิฉันหวังว่าสิ่ง ท่ีดิฉันอภิปรายมาท้ังหมดส านักงบประมาณจะน าไปใช้ 
ในการปรับปรุงเพื่อจัดท างบประมาณในปีต่อ ๆ ไป แต่ส าหรับท่านนายกรัฐมนตรี 
ดิฉันไม่คาดหวังว่าจะเกิดการพัฒนาในเรื่องนี้ส าหรับตัวท่าน ดิฉันได้แต่หวังว่าในการจัดสรร
งบประมาณในปีต่อ ๆ ไปจะไม่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร่วมพิจารณาในเรื่องนี้  
อีกต่อไป ขอบคุณค่ะ 
 

- ๑๖๗/๑ 
 

 
 
 



  ๓๖๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๖๗/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญท่านณัฏฐ์ชนน แล้วก็ตามด้วย ท่านวรภพ วิริยะโรจน์ เชิญครับ 
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ (สงขลา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ
ผม ณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี ๗ อ าเภอนาทวี 
อ าเภอสะบ้าย้อย ต าบลส านักแต้ว ส านักขาม ของอ าเภอสะเดา พรรคภูมิ ใจไทย 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผมเองเป็น ส.ส. มา ๒ ปี ปีนี้ก็เป็นปีท่ี ๒ ท่ีได้อภิปราย
งบประมาณประจ าปี ท่านประธานครับ พูดถึงความพอใจในการเป็น ส.ส. ในการเป็นผู้แทนของ
ผม พอใจครับ เพราะว่าการจัดสรรงบประมาณลงในพื้นท่ีเขตเลือกตั้งท่ี ๗ ของผมประชาชน
รู้สึกพอใจ ต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยาม ท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ ท่านรัฐมนตรี 
ทรงศักดิ์ ท่านรัฐมนตรีวีระศักดิ์ ท่านรัฐมนตรีมนัญญา ท่านรัฐมนตรีกนกวรรณ และท่านรอง
นายกรัฐมนตรี อนุทิน ชาญวีรกุล ท่านประธานครับ บ้านผมพลิกสถานการณ์จาก ๒๐ ปี  
แค่ ๒ ปี วันนี้ก็เลยจะอธิบายให้กับท่านประธานและท่านนายกรัฐมนตรีได้ทราบว่า 
การจัดสรรงบประมาณใครอยู่เบื้องหลัง การท างบประมาณใครเป็นคนด าเนินการ สิ่งท่ีเรา
เห็นก็คือภาพครับ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้น ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี ส.ส. อธิบดี นี่คือภาพ 
ท่ีพวกเราเห็นในตัวของเรื่องงบประมาณ แต่ใครอยู่เบื้องหลังผมจะพาท่านไปดู ท่านประธาน
ครับ ก่อนท่ีเราจะพูดถึงพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี เราไปดูก่อนว่ามันมีกฎหมาย 
กี่ฉบับท่ีเกี่ยวข้อง ท าไมต้องมีการผ่านสภา ท าไมต้องมีการท าทุก ๆ อย่าง เพราะมันมี
กฎหมายก าหนดอยู่ ๓ ตัว ข้อท่ี ๑ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ชัดเจนครับ พระราชบัญญัติต้อง
ผ่านสภา วาระ ๑ วาระ ๒ วาระ ๓ แล้วส่งไปให้สมาชิกวุฒิสภา ชัดเจนครับเป็นหน้าท่ีของ
พวกผม ในการพิจารณางบประมาณประจ าปี พระราชบัญญัติตัวท่ี ๒ เกี่ยวกับวินัยการเงิน
การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ นี่ก็ถือเป็นหัวหลักส าคัญในการบริหารจัดเรื่องของงบประมาณ  
ใช้มาตรา ๒๕ ถึงมาตรา ๒๒ ตัวท่ี ๓ พ.ร.บ. ว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐ 
และมาตรา ๑๔ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อกฎหมายท่ีให้พวกผมด าเนินการ ท่านประธานครับ 
โครงการเหล่านี้ ก่อนท่ีจะมาเป็นงบประมาณประจ าปีท่ีพวกเราถือเล่มใหญ่ใครเป็นคนเขียน  
เป็นโครงการของใคร เป็นโครงการของหน่วยรับงบประมาณครับ ค านี้เป็นค าพูดในวงการ
งบประมาณครับ หน่วยรับงบประมาณคือใคร อธิบายให้ฟังง่าย ๆ หน่วยรับงบประมาณคือ 



  ๓๖๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๖๗/๒ 
 
หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีเขียนโครงการของบประมาณแต่ละปี หน่วยงานของรัฐ  
เหล่านี้เขียนโครงการเพื่ออะไร เพื่อของบประมาณ เป็นจุดเริ่มต้นของบประมาณก็คือ  
มาจากหน่วยรับงบประมาณ ไม่ใช่จากรัฐบาลนะครับ ข้อท่ี ๒ เมื่อโครงการต่าง ๆ รวบรวมแล้ว 
หน่วยงานรับงบประมาณเสนอให้กับใคร ไปยังจังหวัด ไปยังกรมต่าง ๆ เพื่อจะรวบรวม  
ไปให้กับส านักงบประมาณ ท่านประธานครับ นี่ล่ะครับตัวดี ผมจะพาไปดูว่าส านักงบประมาณ 
มีหน้าท่ีพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุเข้าสู่งบประมาณประจ าปีก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี  
เป็นคนรวบรวมครับ ------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๘/๑ 
 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย จะตัด จะเพิ่ม ส านักงบประมาณ หลังจากเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี  
โดยท่านนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าเข้าสู่คณะรัฐมนตรี  ก็ถือว่าเป็นมติของ ครม. 
นายกรัฐมนตรีก็ถือกฎหมายฉบับนี้ พ.ร.บ. ฉบับนี้มาให้กับท่านประธานครับ ท่านประธาน 
ก็เอามาให้พวกผมได้อภิปรายในวาระท่ี ๑ ว่าจะรับหรือไม่รับ นี่ก็คือวาระท่ี ๑ พี่น้องประชาชน 
ท่ีฟังอยู่จะได้เห็นโครงสร้างของงบประมาณและวิธีการเดินของงบประมาณเป็นอย่างไร  
ท่านประธานครับ เมื่อท่านบรรจุเรียบร้อยแล้ว วาระ ๑ วาระ ๒ พวกเราก็ท าหน้าท่ีในการ
พิจารณา พี่น้องประชาชนก็ว่า ส.ส. ว่า ส.ว. ว่านายกรัฐมนตรี นี่ล่ะตัวปัญหาอุปสรรคของ
งบประมาณ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นโครงสร้างของ พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๕  
ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. ข้าราชการท้ังหมด ใครคือผู้มีบทบาทใน พ.ร.บ. 
ฉบับนี้ ใครเป็นคนก าหนดทิศทางงบประมาณประจ าปีใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ ท่านมองออกไหม 
วันนี้ท่านประธานครับ ป.ย.ป. เกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติรัฐประหาร ปี ๒๕๕๗ เขาเรียกว่า
อะไร คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง พูดง่าย ๆ นะครับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ เพิ่งมีครับ  
มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลนโยบายต่าง ๆ ของคณะรัฐมนตรีและของประเทศ ใหญ่ไหมครับ 
ใหญ่ครับ ใครเป็นประธาน นายกรัฐมนตรี และมีคณะกรรมการร่วมในการพิจารณา นี่ก็ถือว่า
เป็นตัวจักรส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐและทิศทางของงบประมาณก็คือ ป.ย.ป. 
ล าดับท่ี ๒ ครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากให้ท่านไปรู้จักหน่วยงานส านักงบประมาณ 
ฟังเฉย ๆ นึกว่าเป็นหน่วยงานของกระทรวงการคลัง แต่ส านักงบประมาณสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี อยู่ภายใต้การบริหารของนายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีอะไร ส านักงบประมาณนี้ครับ 
เขาบอกว่ามีหน้าท่ีเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา แนะน าด้านงบประมาณให้กับรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
๒. จัดท างบประมาณรายจ่ายสนองนโยบาย ค านึงถึงวินัยทางการคลัง ๓. บริหารงบประมาณ
ให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย ๔. ติดตามประเมินผลส าเร็จงบประมาณราชการ
และรัฐวิสาหกิจ นี่คือภารกิจของส านักงบประมาณ เป็นภารกิจท่ีส าคัญที่สุดในการท่ีจะอนุมัติ
ตัดงบประมาณของแผ่นดิน เพราะฉะนั้นผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ส าคัญไหมครับ 
ส าคัญครับ ผมได้ยินตั้งแต่เด็ก ๆ  ก่อนเข้าสู่วงการการเมือง ใครจะของบต้องไปวิ่งส านักงบประมาณ 
จริงไหมครับ ใครอยากได้โครงการต้องไปวิ่งส านักงบประมาณ จริงไหมครับ นี่คือสิ่งท่ีพวกเรา 



  ๓๗๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๘/๒ 
 
อยากจะรู้ ถ้าไม่วิ่งไม่ได้หรือครับ ฝากส านักงบประมาณไปด้วย เป็นค าถามส าหรับท่าน  
ท่านประธานครับ อีกหน่วยงานหนึ่ง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาพัฒน์ครับ 
เป็นหน่วยงานสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีเช่นกัน มีหน้าท่ีอะไรครับ จัดท าแผนครับ พิจารณา
งบลงทุนประจ าปี ติดตามดูแลเอกชนลงทุนมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท และหน้าท่ีตามท่ี
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย นี่คือวิศวกรคนออกแบบ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เป็นวิศวกรคนออกแบบงบและคนอนุมัติงบคือส านักงบประมาณ จะเห็นไหมครับ ตัวละคร  
๓ ตัวท่ีผมพูดถึงมีบทบาทส าคัญกับงบประมาณฉบับนี้ ไม่ใช่ พลเอก ประยุทธ์ ท่านประธานครับ 
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ป.ย.ป. ส านักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผมถามว่าท่านจะรับผิดชอบอะไรบ้าง ถ้าการประเมินงบประมาณปีนี้ผิดพลาด ----- 
 
               - ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๖๙/๑ 
 
คุณจะรับผิดชอบอะไรบ้าง ส านักงบประมาณกลับไปดูแลโครงการเมื่อ ๑๐ กว่าปีท่ีแล้ว  
พี่น้องท่ีเคารพครับ ปรากฏว่ามีการตั้งงบประมาณอควอเรียม (Aquarium) หอยสังข์ 
ท่ีสงขลาบ้านผม เมื่อ ๑๐ ปีท่ีแล้วงบประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ผ่านสภาพัฒน์มาได้อย่างไร  
ผ่านส านักงบประมาณมาได้อย่างไร วันนี้ความอับอายของคนสงขลาครับ ลงจากสะพานเกาะ
ยอ ซ้ายมือหอยสังข์ครับ ยังสร้างไม่ เสร็จ ผมเลยอยากถามส านักงบประมาณว่า 
คุณจะรับผิดชอบอะไรกับโครงการนี้บ้าง เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ สภาพัฒน์ก็เช่นกัน 
ปี ๒๕๓๐ ครับท่านประธาน ผมเรียนอยู่ ม. ๑ ปี ๒๕๓๒ พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ ได้รับ
เลือกเป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศเขตพื้นท่ีพัฒนาภาคใต้ฝั่งทะเลเซาท์เทิร์น ซีบอร์ ด 
(Southern Seaboard) เป็นความภูมิใจ เป็นความตื่นเต้นของคนใต้ท่ีจะได้รับการพัฒนา
เหมือนเซาท์เทิร์น ซีบอร์ด (Southern Seaboard) ปี ๒๕๓๒ สภาพัฒน์ครับ สภาพัฒน์ 
เป็นคนพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของเซาท์เทิร์น ซีบอร์ด (Southern Seaboard)  
เสนอต่อรัฐบาล หลังจากปี ๒๕๓๐ โครงการไม่คืบหน้า ใครรับผิดชอบครับ รัฐบาลโดนด่า 
นายกรัฐมนตรีท่ีมาเป็นนายกรัฐมนตรีในห้วงเวลาหลังจากนั้นโดนด่า แต่คนท่ีวางแผน  
คนท่ีด าเนินการคือสภาพัฒน์ คุณรับผิดชอบอะไรบ้างหรือเปล่า เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งท่ีผมจะ
อภิปรายจะได้เห็นว่าหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยู่เบื้องหลังของงบประมาณ คุณรับผิดชอบ
อะไรบ้าง เพราะฉะนั้นข้อถาม ๓ หน่วยงานวันนี้ผมบอกว่าภาคใต้บ้านผมตั้งแต่จังหวัดชุมพร
จนถึงยะลา นราธิวาส ผมจะถามท่านนะครับว่าท่านจะพัฒนาบ้านผมอย่างไร พัฒนา  
แบบยั่งยืนและพัฒนาเศรษฐกิจให้กับภาคใต้บ้านผมอย่างไร ท่านช่วยตอบผมหน่อย 
สภาพัฒน์ ส านักงบประมาณ ป.ย.ป. การท่องเท่ียวพังครับ พังพินาศ งบของกระทรวง
ท่องเท่ียวปีนี้อนุมัติ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ขอบคุณมากครับ การประมงย่อยยับครับ 
ท่านประธานครับ เทียร์ ๑ (Tier 1) เทียร์ ๒ (Tier 2) เทียร์ ๓ (Tier 3) วันนี้สถานการณ์ 
การประมงภาคใต้แทบจะไม่เหลือชีวิตอยู่แล้วครับ ยางพาราผีเข้าผีออกครับ ขึ้น ๆ ลง ๆ 
วันนี้สถานการณ์ราคายางตกเพราะอะไรครับ มีการปิดประเทศมาเลเซีย ๑๔ วัน การขนส่งยาง 
ไปยังต่างประเทศมีปัญหา ราคาตก มีใครถามบ้างครับ ราคาปาล์มก็มีปัญหา เพราะฉะนั้น
วันนี้ปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ผมจะขอค าตอบจากส านักงบประมาณ สภาพัฒน์ ป.ย.ป. 
ว่าคุณจะก าหนดทิศทางภาคใต้บ้านผมอย่างไร กลับมาท่ีจังหวัดสงขลา ท่านประธานครับ  



  ๓๗๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๖๙/๒ 
 
ไม่พูดก็ไม่ได้ เพราะคนสงขลาส่งแมสเซจ (Massage) มาให้ผมเยอะมาก วันนี้จะถามว่า
สงขลาอีกเช่นกันครับ ผมจะยืนจุดไหน ท่านไปก าหนดเซาท์เทิร์น ซีบอร์ด (Southern 
Seaboard) เมื่อปี ๒๕๓๒ มีการปรับเคลื่อนทุนธุรกิจ จังหวัดสงขลาท่ีเป็นศูนย์กลางภาคใต้
เลยมีปัญหา เพราะฉะนั้นโครงการวงแหวนรอบหาดใหญ่ไปถึงไหนแล้วครับ โครงการมอเตอร์
เวย์ (Motorway) หาดใหญ่-สะเดาตามนโยบายสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
และประเทศไทย ยังมีอีกไหมครับ ปัญหาชายแดนด่านบ้านประกอบบ้านผมซึ่งเกิดจาก
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจเช่นกันครับ ถนนยังมีปัญหาสร้างไม่เสร็จอีก ๑๖ จุดครับท่านประธาน 
นี่คือโครงการต่าง ๆ ท่ีท่านศึกษา นี่คือโครงการต่าง ๆ ท่ีท่านให้งบประมาณไป มันเป็น
ตัวชี้วัดส าคัญ วันนี้พี่น้องประชาชนท่ีฟังอยู่ ถามว่า ส.ส. พิจารณางบ ๓.๑ ล้านล้านบาท 
ไม่เกี่ยวกับฉัน ไม่จริงครับ งบประมาณเกิดจากการเกิดแก่ เจ็บ และตาย ทุกกระบวนการมี
การจ่ายภาษีท้ังหมดครับ การเดินทางเข้าประเทศไทย การเดินทางออกประเทศไทยต้องจ่าย
ภาษีครับ คุณตื่นขึ้นมา เมื่อสักครู่ผมจ่ายภาษีแล้วครับ ตื่นมาก็เปิดไฟก็จ่ายภาษี ---------- 
 
                       - ๑๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๐/๑ 
 
เปิดน้ าประปาแปรงฟันก็จ่ายภาษี บีบยาสีฟันก็จ่ายภาษี ขับรถมาสภาก็จ่ายภาษี แสดงว่า
ตั้งแต่หลับ ตื่น เราจ่ายภาษีตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนท้ังหมด 
มาจากภาษีของท่านจริง ๆ ไม่จ าเป็นต้องจ่ายภาษีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพราะฉะนั้น 
ให้ท่านเชื่อมั่นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีเขาบอกว่าเป็นเงินแผ่นดิน เป็นภาษีประชาชน 
ถูกต้องครับ เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนบอกว่านักเศรษฐศาสตร์ นักการเงินบอกว่าจีดีพี 
(GDP) เป็นตัวชี้วัด ผมไม่มองครับจีดีพี (GDP) ชาวบ้านไม่รู้ครับ จีดีพี (GDP) มันคืออะไร  
แต่สิ่งท่ีเราจะชี้ให้เห็นตัวชี้วัดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน  
ระบบสาธารณสุขท่ัวถึงถ้วนหน้า การอยู่ดีกินดีประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างสบาย  
เงินในกระเป๋า รายรับ รายจ่ายสมดุลกัน นี่คือตัวชี้วัดนะครับ เพราะฉะนั้นปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ท้ังหมดนี้กรรมการยุทธศาสตร์ ส านักงบประมาณ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติยังไม่รู้และไม่เข้าใจว่าประเทศไทยต้องการอะไรในตอนนี้ ขออนุญาตท่านประธาน
นิดหนึ่งครับ วันนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าท่านประธานครับ งบประมาณท่ีขอนี้ ส.ส.  
ช่วยไปพูดหน่อย ปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิครับ ปัญหาเอกสารสิทธิผมว่าวันนี้สภาพัฒน์ 
ส านักงบประมาณ ป.ย.ป. และรัฐบาลคิดอะไรอยู่ เพราะว่าปัญหาเอกสารสิทธิเป็นปัญหา  
โลกแตก เป็นปัญหาใหญ่ท่ัวประเทศ บ้านผมก็มีปัญหา เพราะฉะนั้นหลังโควิด (COVID)  
ถ้าเกิดรัฐบาลยังไม่ไปปรับปรุง ไปดูแลเรื่องเอกสารสิทธิให้กับพี่น้องผมคิดว่านี่ก็คือทางออก
ของประชาชน นี่คือโครงการหัวใจหลักที่ชาวบ้านต้องการคือเอกสารสิทธิในท่ีดินท ากิน วันนี้
ต้องขอบคุณ ศอ.บต. ท่ีไปดูแลในเขตพื้นท่ีผม ก าลังเริ่มประชุมอยู่ เพราะฉะนั้นท่านประธาน
วันนี้ผมก็เลยจะสรุปว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ ๓.๑ ล้านล้านบาท ใครเป็นคนรับผิดชอบ  
พลเอก ประยุทธ์ไหมครับ คณะรัฐมนตรีไหมครับ ส.ส. ส.ว. ไหมครับ คนท่ีต้องเปิดหน้ามาให้
คนไทยได้รู้จักก็คือผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ  ความล้มเหลว ก็คือ ป.ย.ป. ส านักงาน
งบประมาณ สภาพัฒน์ ความดีก็ต้องรับ ความชั่วก็ต้องรับ อย่าโยนความผิดให้กับ
นักการเมืองครับ มันไม่เป็นธรรมกับพวกผม สุดท้ายนี้ก็ขอฝากรัฐบาลปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ ท่านประธานครับ บ้านผมโชคร้ายครับ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ๔ อ าเภอนี้เป็นจังหวัดท่ีมีปัญหารุมเร้าหลายมิติ น่าสงสาร เอาเงินไปแก้ปัญหา 
มันไม่ใช่ทางออก สิ่งท่ีจะเสนอวันนี้ก็คืออยากจะให้รัฐบาลตั้งงบประมาณส่งเสริมคุณธรรม 



  ๓๗๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๐/๒ 
 
จริยธรรม และความอีหม่านหรือความศรัทธาของมุสลิม วันนี้พี่น้องมุสลิมเขาต้องการ 
โรงเรียนตาดีกา โรงเรียนจริยธรรม โรงเรียนฟัรฎูอีน วันนี้ต้องท าอะไรครับท่านประธาน  
กินน้ าชาครับ กินข้าวย าครับ ระดมเพื่อท่ีจะสนับสนุนขับเคลื่อนโรงเรียน ศาสนาพุทธ 
ก็เช่นกันนะครับ วันนี้โรงเรียนสอนศาสนาจริยธรรมในวัด โรงเรียนสอนศาสนาวันอาทิตย์ 
ค่ายพุทธบุตร วันนี้ศูนย์ ๙๐ นาทวีผมต้องเป็นประธานทอดผ้าป่าในการหาเงิน ฝึกศีลธรรม
จริยธรรมของบุตรหลานของพวกเรา สุดท้ายท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนส่งในไลน์ 
(LINE) มาหาผม ท่าน ส.ส. อ่านให้ท่านนายกรัฐมนตรีฟังหน่อย ขออนุญาตท่านประธาน 
นะครับ ไม่ได้เสียหาย เขาบอกว่าคือตอนนี้เดือดร้อนมาก ทุกหน่วยงานตอนนี้ผมมีงาน
ประจ าท าอยู่คนเดียวครับ ส่วนท่ีเหลือหาเช้ากินค่ ารายได้แต่ละวันตอนนี้ไม่มี ตลาดปิด 
ขายของไม่ได้ ไหนจะมีภาระส่งหลานเรียนอีกครับ เดือดร้อนมาก อยากให้ภาครัฐช่วยเหลือ
ชุมชนให้มาก ๆ เพราะชาวบ้านพอเดือดร้อนไม่มีทางท่ีจะหยิบยืมใครได้ นอกจากร้อยละ ๒๐ 
พอมาประทังชีวิตครับ กว่าจะหมดโควิด (COVID) คงสิ้นหวังครับ ฝากให้นายกรัฐมนตรี 
นึกถึงประชาชนจริง ๆ ไม่ใช่พวกพ้องดังสื่อกล่าวโจมตีครับ นี่คือถ้อยค าของพี่น้องประชาชน 
สุดท้ายนะครับ ฝากท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ท่านยืนเฉย ๆ เขาก็รัก ถ้าเขาจะด่า 
เรานั่งเฉย ๆ เขาก็ด่า ขอให้ท่านคิดถึงประชาชนให้มาก ๆ ครับ ฟ้ามีตาโบราณกล่าวไว้
ขอบคุณครับ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๑๗๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๗๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๗๑/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านวรภพ วิริยะโรจน์ แล้วตามด้วยท่านสุรทิน พิจารณ์ นะครับ เชิญครับ 
  นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกลครับ ท่านประธานครับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ฉบับนี ้
ไม่ได้ส่งเสริมหรือแม้แต่ช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ให้ดีขึ้นจากวิกฤติเลยครับ บางทีก่อนอื่นผม
อาจจะต้องเริ่มเล่าจากพื้นฐานว่าเอสเอ็มอี (SMEs) ของประเทศเราคือกลไกส าคัญในการจ้างงาน 
อีกหลายชีวิตครับ เอสเอ็มอี (SMEs) อาจจะมีแค่ ๓ ล้านราย แต่ว่าต้องจ้างงานอีก  
๑๒ ล้านชีวิต หรือนับเป็น ๘๐ เปอร์เซ็นต์ของการจ้างงานท้ังหมดในประเทศนี้ครับ  
คือมันหมายถึงวันถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) อยู่รอดหรือขยายกิจการไปได้มันก็หมายถึงรายได้ 
ของอีกหลายชีวิต หลายครอบครัวท่ีท างานให้เอสเอ็มอี (SMEs) ครับ คือมันจะกระจายตัวไป
ยังคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ ไม่เหมือนกับกรณีของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ท่ียิ่งขยายตัว 
ก็หมายถึงรายได้ท่ีจะกระจุกตัวอยู่แค่เจ้าสัวไม่กี่คน แต่เมื่อมาดูการจัดสรรงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ ก็น่าผิดหวัง งบประมาณเอสเอ็มอี  (SMEs) ล้วนถูกตัดครับ คือสวนทาง 
กับสิ่งท่ีมันควรจะเป็น แล้วก็แสดงถึงความละเลยของรัฐบาลท่ีมีต่อเอสเอ็มอี (SMEs)  
อย่างชัดเจน เหมือนไม่ เคยให้ความส าคัญกับเอสเอ็มอี  (SMEs) และอีกหลายชีวิต 
ท่ีท างาน ตัวอย่างท่ีผมอยากจะยกมาให้เห็นจากงบปี ๒๕๖๕ อย่างเช่นงบเอสเอ็มอี 
แบงก์(SMEs Bank) ท่ีปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอี (SMEs) โดยตรงก็ถูกตัดงบไป ๑๒๐ ล้านบาท งบ 
บสย. ก็ถูกตัดงบลดลงถึง ๑,๖๑๕ ล้านบาท ท้ัง ๆ ท่ี บสย. มันคือกลไกท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะ 
ท าให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึงแหล่งทุน คือการท่ีจะให้ธนาคารยอมปล่อยสินเชื่อให้กับ 
เอสเอ็มอี (SMEs) เป็นภาครัฐท่ีต้องมาลดความเส่ียงหนี้สูญให้กับธนาคารโดยเป็นผู้ค้ าประกัน
ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) เหมือนท่ีผมพยายามสื่อสารมาตลอดว่ามาตรการซอฟต์โลน (Soft 
Loan) ปีท่ีแล้วหรือสินเชื่อฟื้นฟู ท่ีเพิ่งออกมาไม่ประสบความส าเร็จท่ีไม่สามารถท าให้ 
ธนาคารเขายอมปล่อยกู้ให้เอสเอ็มอี  (SMEs) ได้ เพราะการชดเชยความเสี่ยงหนี้สูญท่ี  
๔๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีออกมานี้มันไม่เพียงพอท่ีจะท าให้ธนาคารเขายอมปล่อยสินเชื่อให้ 
เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีความเสี่ยงสูงขึ้น โดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) รายเล็ก ธุรกิจท่ีเพิ่งตั้งตัว 



  ๓๗๗ 
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มันจ าเป็นท่ีจะต้องมีกลไก บสย. เข้ามาช่วยท่ีจะต้องมาก าหนดอัตราชดเชยความเสี่ยง 
ท่ีมากพอตามความเสี่ยง ตามความขนาดของธุรกิจท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมันก็หนีไม่พ้นครับ  
มันต้องมีงบประมาณให้ บสย. มากขึ้น และอัตราชดเชยความเสี่ยงมันควรจะมากกว่า  
๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ าธนาคารเขาถึงจะยอมกล้าปล่อยกู้ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ครับ 
ดังนั้นการตัดงบ บสย. มันคือการตัดโอกาสท่ีเอสเอ็มอี (SMEs) จะกู้ธนาคารหรือเข้าถึง 
แหล่งทุนในระบบ และนั่นมันก็คือหมายถึงการท่ีรัฐบาลผลักไสไล่ส่งให้เอสเอ็มอี (SMEs) 
เหล่านี้ต้องไปดิ้นรน แบกภาระ ติดอยู่กับวงจรหนี้นอกระบบ เข้าใจดีครับว่างบ บสย. ในงบ
ประจ าปีมันคือการใช้หนี้เก่า แต่ถ้าตัดงบส าหรับชดใช้หนี้เก่าลงก็เท่ากับว่าลดการท่ีรัฐบาล
จะอนุมัติ โครงการใหม่ ๆ หรือขยายวงเงิน หรือแม้แต่การเพิ่มการชดเชยหนี้ เสีย  
ท่ีจะมากขึ้นได้ แล้วจากตัวเลขล่าสุดรัฐบาลนี้มียอดค้างจ่าย บสย. ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งยอดหนี้ ท่ีมันสูงถึงระดับ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาทมันท าให้ผมได้ยินจากฟากฝั่งธนาคาร 
ว่ามันกลายเป็นความเสี่ยงหนึ่ง ท่ีธนาคารเองก็ไม่กล้าปล่อยกู้ ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs)  
เพราะกังวลว่า บสย. จะมีงบมาชดเชยหนี้สูญไม่เพียงพอหรือล่าช้าได้ ยิ่งเอสเอ็มอี (SMEs) 
ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนเศรษฐกิจมันก็จะกลายเป็นของทุนใหญ่มากขึ้นเรื่อย ๆ  
ท่านประธานอาจจะไม่ทราบ ปีท่ีแล้วปี ๒๕๖๓ ในขณะท่ีเกิดวิกฤติโควิด (COVID) แบบนี้ 
กลุ่มทุนใหญ่ท่ีกู้วงเงินได้มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท กู้เพิ่มได้มากขึ้น ๑๓ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ี
เอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีวงเงินน้อยกว่า ๕๐๐ ล้านบาท กู้ได้ลดลง ๓ เปอร์เซ็นต์ คือถ้าตัดผล
ซอฟต์โลน (Soft Loan) ออกไปจริง ๆ แล้วกู้ลดลง ๖ เปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ า และนี่ไม่ใช่ 
ปีแรก ปีเดียวนะครับท่ีสินเช่ือเอสเอ็มอี (SMEs) ลดลง และสินเชื่อของกลุ่มทุนใหญ่เพิ่มขึ้น 
เป็นแบบนี้มา ๔ ปีติดต่อกันแล้วนะครับ คือถ้าเอาผลรวมมาค านวณจะยิ่งตกใจครั บ  
คือ ๔ ปีท่ีผ่านมากลุ่มทุนใหญ่กู้สินเชื่อได้มากขึ้น ๓๕ เปอร์เซ็นต์ เอสเอ็มอี (SMEs) ลดลง  
๑๐ เปอร์เซ็นต์ คือมันสะท้อนว่ารัฐบาลละเลยเอสเอ็มอี (SMEs) มาตั้งแต่ก่อนวิกฤติโควิด 
(COVID) ด้วยซ้ า ถ้าปล่อยแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ มันก็หมายถึงทุนใหญ่เข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น  
 

- ๑๗๒/๑ 
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แต่เอสเอ็มอี (SMEs) ถูกตัดออกจากแหล่งทุนมากขึ้น สุดท้ายเศรษฐกิจท้ังหมดก็จะกลับไป
อยู่ในทุนใหญ่ครับ ท้ังหมดนี้เกิดจากภายใต้ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่ีปล่อย
ปละละเลยเอสเอ็มอี (SMEs) ให้กลุ่มทุนใหญ่ค่อย ๆ กลืนกินอย่างช้า ๆ คนท่ีรับราชการมา
ท้ังชีวิตไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของธุรกิจขนาดเล็กท่ีต้องหมุนเงินทุก ๆ สิ้นเดือนหรอกครับ 
ผมต้องย้ าจริง ๆ อีกครั้งครับ สิ่งท่ีเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องการจากภาครัฐมากท่ีสุดคือโอกาส
การเข้าถึงแหล่งทุนครับ ท าไมรัฐบาลไม่ลองเปลี่ยนวิธีคิดดูว่าถ้าเราจะก าหนดภาษีธุรกิจ
เฉพาะส าหรับสินเชื่อขนาดใหญ่นับเป็นเอียร์มาร์ก แทกซ์ (Earmarked Tax) ขึ้นมาให้เป็น
รายได้ประจ าส าหรับ บสย. เท่านั้น คือการท าเป็นโครงการระยะยาวส าหรับเอสเอ็มอี 
(SMEs) ไปเลยครับ เพื่อให้ไม่ต้องมาจัดสรรงบประมาณแบบปีต่อปี แล้วก็เป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้ธนาคารต้องหันมาปล่อยกู้ให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) มากขึ้น เพราะธนาคารก็มั่นใจว่า 
ถ้าปล่อยกู้ไปแล้วจะได้รับการชดเชยจาก บสย. ท่ีมีงบประมาณเข้ามาทุกปีอย่างแน่นอนครับ 
ถ้าเอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึงสินเชื่อได้มันคือบันไดก้าวแรกในการจะต่อยอด ขยายกิจการแข่งขัน
กับทุนใหญ่ได้มากขึ้นครับ แล้วมันก็เป็นหนทางเดียวท่ีลดความเหลื่อมล้ าในประเทศไทยได้ 
  ปัญหาใหญ่ท่ี ๒ ของงบประมาณปี ๒๕๖๕ นี้ครับ คือรัฐบาลชุดนี้ตัดงบ 
ท้ังพัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) แล้วก็ยังยกเลิกแผนบูรณาการพัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) ออกไป
จากงบประมาณปี ๒๕๖๕ เลยครับ คือถ้าเอางบแผนบูรณาการพัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs)  
แล้วก็งบกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในงบปี ๒๕๖๔ นี้ คือมาเทียบกับ 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) ก็จะพบว่ามันลดลง ๑๙๕ ล้านบาท และเมื่อยกเลิก
แผนบูรณาการพัฒนาเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีมีงบรวมกว่า ๑,๒๑๒ ล้านบาท แล้วเปลี่ยนไปให้ 
แต่ละหน่วยงานของรัฐท าโครงการเอง กลายเป็นโครงการเบี้ยหัวแตก ๔๒ โครงการ  
ท้ังซ้ าซ้อน แล้วก็ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเอสเอ็มอี (SMEs) เลยครับ แทนท่ียังคงมี
แผนบูรณาการท่ีให้มีการวางแผนร่วมมือกันเพื่อป้องกันความซ้ าซ้อน ผมยกตัวอย่างเช่น 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานท่ีมีท้ังกระทรวงแรงงาน งบ ๑๘ ล้านบาท ของส านัก
นายกรัฐมนตรี ๓ ล้านบาท โครงการสร้างมาตรฐานสินค้าท่ีซ้ าซ้อน ท้ังกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งประเทศไทย หรือแม้แต่โครงการส่งเสริมเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งทุนของ  
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กระทรวงพาณิชย์ท่ีก็ย้อนแย้งกับการจัดสรรงบประมาณท่ีลดลงของ บสย. ท่ีว่าถ้าอยากจะ 
ช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งทุนไม่ใช่การจัดสรรไปท่ีกระทรวงพาณิชย์ครับ ไม่มีทาง
ท่ีจะช่วยให้เอสเอ็มอี (SMEs) เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ครับ แล้วถ้าไปดูไส้ในของแต่ละ
โครงการส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยการจัดงานอีเวนต์ (Event) งานสัมมนา ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
ท่ีคนท่ีได้ประโยชน์ไม่ใช่เอสเอ็มอี (SMEs) ครับ ท่ีจริงแล้วการท าโครงการเบี้ยหัวแตกเหล่านี้
มันไม่ควรจะเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐส่วนกลางด้วยซ้ า คือถ้าจะท าโครงการย่อย  ๆในแต่ละพื้นท่ี 
ปล่อยให้ท้องถิ่นเขาไปจัดการเลย เขาจะรู้พื้นท่ี รู้ธุรกิจในชุมชนดีกว่ารัฐส่วนกลางด้วยซ้ า 
แล้วท่านประธานลองคิดตามนะครับ ถ้าน างบประมาณเหล่านี้มารวมกัน จริง ๆ แล้วเราจะมี
งบประมาณท่ีเพียงพอส าหรับโครงการท่ีตอบโจทย์เอสเอ็มอี (SMEs) ได้มากกว่าโครงการ 
ท่ีจะให้เป็นแต้มต่อของเอสเอ็มอี (SMEs) ในการแข่งขันกับทุนใหญ่ครับ โครงการท่ีท าให้
ร้านค้ารายย่อยมีแต้มต่อจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาสนับสนุนร้านค้าเอสเอ็มอี (SMEs) มากกว่า 
ท่ีจะหันไปซื้อกลุ่มทุนใหญ่ คือมันต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับ คืองบมันมีอยู่อย่างจ ากัด การสร้าง
แต้มต่อท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดผมเคยอภิปรายไว้ในงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ แล้วนะครับ  
คือการให้ซื้อสินค้าและบริการของเอสเอ็มอี  (SMEs) ร้านค้ารายย่อยแล้วเอาไปลุ้นชิงโชค  
ด้วยพฤติกรรมและการใช้มือถือของคนยุคนี้มันมีวิธีการง่าย ๆ อย่างเช่นจ่ายเงินให้ร้านค้า 
เอสเอ็มอี (SMEs) ผ่านคิวอาร์ โค้ด (QR Code) ในโมบายแบงก์กิง (Mobile Banking)  
ทุก ๆ ๑,๐๐๐ บาทก็เอาไปแลกเป็นสลากรัฐบาล คือท่ีผมยกตัวอย่างขึ้นมาง่าย ๆ มันคือ 
การท าให้ร้านค้ารายย่อยมีแต้มต่อ จูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อจากร้านโชห่วยมากกว่าโมเดิร์นเทรด 
(Modern Tread) อุดหนุนกินข้าวจากร้านอาหารห้องแถวมากกว่าร้านอาหารตามร้านขนาดใหญ่  
มันควรจะเป็นมาตรการต่อเนื่องท้ังปีครับท่ีต้องใช้งบประมาณประจ าปี ไม่ใช่แค่การจัดสรร
งบประมาณชั่วคราวแบบคนละครึ่งครับ คือมันไม่เพียงพอท่ีจะสามารถสร้างแต้มต่อ 
และสร้างเศรษฐกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ได้ในระยะยาว วิธีคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรครับ 
 

- ๑๗๓/๑ 
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อย่างไต้หวันเขาก็ท าใบเสร็จลุ้นหวย จูงใจ แล้วก็สร้างแต้มต่อให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) แข่งขัน
กับทุนใหญ่ได้อย่างสมน้ าสมเนื้อขึ้น อย่างท่ีญี่ปุ่นเขาก็ท าครับ เอาภาษีบุคคลไปแลกซื้อสินค้า
ประจ าจังหวัด สินค้าประจ าท้องถิ่นครับ ซึ่งท่ีไทยก็ท าคล้าย ๆ กันได้ครับ ซื้อสินค้าเอสเอ็มอี 
(SMEs) ไปลดภาษี หรือจะเอาไปแลกเป็นสินค้าโอทอป (OTOP) ก็ยังได้ครับ นี่คือการสร้าง
แต้มต่อให้กับเอสเอ็มอี (SMEs) ท่ีค้าขายกับผู้บริโภค หรือว่าบีทูซี (B2C) ครับ คือถ้ามองแล้ว
ถ้าเป็นธุรกิจท่ีท าการค้ากับธุรกิจด้วยกันหรือบีทูบี (B2B) สิ่งท่ีมันควรจะเป็นมากที่สุด คือเมื่อ
ธุรกิจท่ีซื้อสินค้าและบริการจากเอสเอ็มอี (SMEs) เอาไปหักค่าใช้จ่ายได้สองเท่า คือมันเป็น
การลดหย่อนภาษี เป็นการกระตุ้น เป็นการจูงใจให้เกิดซัปพลายเชน (Supply Chain) ของ
เอสเอ็มอี (SMEs) มากกว่าท่ีจะให้ทุนใหญ่ขยายกิจการลงมาแย่งตลาดเอสเอ็มอี (SMEs)  
เป็นการสร้างแต้มต่อให้เอสเอ็มอี (SMEs) แข่งขันกับทุนใหญ่ได้ ให้ธุรกิจก็รู้สึกคุ้มถ้าจะหันมา
ใช้บริการหรือสินค้าจากเอสเอ็มอี (SMEs) ด้วยกัน โครงการเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ถ้ารัฐบาล
เปลี่ยนวิธีคิด เปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณเบี้ยหัวแตกมารวมเป็นโครงการขนาดใหญ่  
สร้างแต้มต่อให้เอสเอ็มอี (SMEs) แข่งขันกับทุนใหญ่ คือกล่าวโดยสรุปรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณปี ๒๕๖๕ นี้เหมือนไม่ต้องการช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ตัดโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
ทุนกลายเป็นโครงการเบี้ยหัวแตกที่ไม่ช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ได้จริง ซึ่งก็หนีไม่พ้นกับการปิด
กิจการของเอสเอ็มอี (SMEs) จ านวนมาก ดังนั้นรัฐบาลท่ีไม่เห็นความส าคัญและผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของเอสเอ็มอี (SMEs) จากการจัดสรรงบปี ๒๕๖๕ นี้ท าให้ผมไม่สามารถ
เห็นชอบกับการจัดสรรงบปี ๒๕๖๕ นี้ได้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านสุรทิน พิจารณ์ ตามด้วยท่านจักรพล ตั้งสุทธิธรรม นะครับ 
  นายสุรทิน พิจารณ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม สุรทิน 
พิจารณ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ท่านประธานครับ 
งบประมาณปี ๒๕๖๕  ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะลดลงมาจากปี ๒๕๖๔ 
๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ก็ถือว่าเป็นงบจ านวนมากอยู่ท่านประธานครับ ในงบเหล่านี้รัฐบาล
จะต้องกระจายลงไปท่ีกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ ให้ท่ัวถึง ท่านประธานครับ ปัญหาต่าง ๆ 
จะได้รับการแก้ไขก็เพราะว่ามาจากงบประมาณท่ีตั้งเอาไว้ ท่านประธานท่ีเคารพ ปัญหา  



  ๓๘๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๓/๒ 
 
ท่ีจะเกิดขึ้นกับรัฐบาลนอกจากท่ีจะเป็นเรื่องปกติท่ีต้องไปแก้ปัญหาแล้ว มีอยู่ ๓-๔ ปัญหา  
ท่านประธานครับ ปัญหาแรกก็คือปัญหาโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีรัฐบาลก าลังเร่งหาวัคซีน 
ฉีดให้กับพี่น้องประชาชน แต่ว่ามันยังไม่พอ เดี๋ยวนี้ประชาชนอลเวง กลัวโรค เพราะฉะนั้น
รัฐบาลจะต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) ไม่ล็อกดาวน์ (Lockdown) มันเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ 
เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นในเมือง ยังไม่เกิดขึ้นกับต่างจังหวัดเท่าไร ยังไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องชายแดน  
เท่าไร แต่ปัญหามันจะเกิดขึ้นลามไปเรื่อย ๆ ครับพี่น้อง ต้องล็อกดาวน์ (Lockdown) ให้อยู่  
เสร็จแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม นี้คือพรรคประชาธิปไตยใหม่เสนอนะครับ 
  เรื่องท่ี ๒ นี่คือปัญหานะครับ ปัญหาท่ี ๒ ก็คือเดี๋ยวนี้พี่น้องประชาชนยากจน 
บริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ปิด ตกงานกลับไปอยู่บ้าน แต่หนี้สินไม่ได้ปิดด้วยครับท่านประธาน  
ท้ังต้น ท้ังดอกเบี้ยมันยังเดินเหมือนเดิม พรรคประชาธิปไตยใหม่เสนอให้พักช าระหนี้ 
ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงสิ้นปี ๒๕๖๔ เลย นั่นก็คือเดือนธันวาคม ๕-๖ เดือนนี้หยุดพักช าระหนี ้
ท้ังต้นท้ังดอก ถ้าอย่างนั้นมันไม่หยุด หยุดก็หยุดจริง ๆ ท่านประธานครับ นี่คือข้อเสนอ 
ของพรรคประชาธิปไตยใหม่  
  ข้อเสนอข้อท่ี ๓ ก็คือนายกรัฐมนตรีได้อภิปรายไว้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีเงินเยียวยา
ท้ังหมดจากเงิน ๓,๑๐๐,๐๐ ล้านบาท เอามาเยียวยาพี่น้อง ปัญหาต่าง ๆ ท่ีรุมมา ไม่ว่า 
จะเป็นปัญหาม็อบ (Mob) ไม่ว่าจะเป็นปัญหามวลชน มีเงินท้ังหมด ๘๙,๕๐๐๐ ล้านบาท  
พรรคประชาธิปไตยใหม่ก็เสนอว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นปัญหาใหญ่ ๆ ท่ีผ่านมาก็คือ ๑. ปัญหาผู้ร่วม
พัฒนาชาติไทยหรือคอมมิวนิสต์เดิม ท่านประธานครับ เรายังเยียวยาเขาไม่จบ ให้เขาวางปืน 
ให้เขาเข้ามาช่วยพี่น้องประชาชน แต่ปรากฏว่าเขามาสร้างบ้านแปลงเมืองปรากฏว่า 
การเยียวยามันยังไม่จบ อันนี้ปัญหาท่ี ๑  
  ปัญหาท่ี ๒ คือปัญหาพี่น้องเขื่อนสิรินธร ๕๐ ปีแล้วพวกท่ีตกหล่น น้ าท่วมท่ีนา  
ลูกเต้าก็ไม่เรียนหนังสือ ขาดโอกาสในด้านสังคม พรรคประชาธิปไตยใหม่เสนอให้รัฐบาลตัดเงิน  
๘๙,๕๐๐ ล้านบาท ตัดออกมาสัก ๖,๐๐๐ ล้านบาทให้พี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและกลุ่ม 
สิรินธร หรือกลุ่มอื่น ๆ ถ้ามันเหลือ นี่คือเราต้องดูแลในฐานะเป็นภาครัฐบาล เป็นฝ่ายบริหาร 
 
               - ๑๗๔/๑ 



  ๓๘๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๗๔/๑ 
 
  อีกปัญหาหนึ่งคือปัญหาของผู้ปกครองครับพี่น้อง ปัญหาผู้ปกครองเดี๋ยวนี้ 
ตกงานไปอยู่บ้าน แต่ผู้ปกครองต้องไปหาเงินมาเสียค่าเทอมให้กับลูกเต้า ผมดีใจท่ี
กระทรวงศึกษาธิการบอกว่าใครเสียค่าเทอมแล้วให้เอาเงินมาคืน แต่ว่าโรงเรียนเอกชน 
จะคืนไหม อยากจะให้ภาครัฐบาลเขาไปดูแลท้ังโรงเรียนรัฐ โรงเรียนเอกชนท่ีบังคับให้
ผู้ปกครองไปเสียเงิน แม้ว่าจะเรียนทางไลน์ (LINE) ก็ต้องไปเสียค่าเทอมอยู่ เอาเงินคืนมา
หรือไม่ก็ต้องไม่เสีย ให้พักค่าเทอมตั้งแต่อนุบาลถึงมหาวิทยาลัยเลยนะครับท่านประธาน  
ท่ีเคารพ กราบเรียนว่า ๓-๔ ปัญหา เป็นปัญหานี้ท่ีเร่งด่วน ปัญหาหลัก ๆ ก็คือปัญหาโควิด-๑๙ 
(COVID-19) ต้องหามาฉีดให้ทัน ให้ทันเดือนตุลาคมนี้ ต้องทันให้ได้ ๕๐ ล้านคนท่ีตั้งเป้า
เอาไวน้ี้เรามีงบประมาณแล้ว  
  สุดท้ายพรรคประชาธิปไตยใหม่เชิญชวนให้พี่น้อง ส.ส. ท่ีเป็นตัวแทนของ 
พี่น้องภาคประชาชนลงคะแนนให้กับรัฐบาลเพื่อให้งบประมาณได้ผ่าน เมื่อไม่ผ่านออกมา 
พ่ีน้องประชาชนจะเดือดร้อน พี่น้องท่ีเคารพครับ ผม นายสุรทิน พิจารณ์ ขอให้ก าลังใจ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี หน่วยงานราชการท่ีให้ประเทศของเราเดินได้ ประเทศไทย
คือบ้านของเราครับพี่นอ้ง ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญ ท่านจักรพล ตามด้วยท่านพิสิฐ ลี้อาธรรม ครับ จริง ๆ น่าจะสลับกันนะครับ  
การใช้ไมโครโฟน เชิญครับ 
  นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม (เชียงใหม่)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ  
กระผม นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย 
วันนี้ผมจะมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งจะมา
กล่าวน าเรียนถึง ๔ ส่วน  
  ส่วนท่ี ๑ ผมจะกล่าวถึงภาพรวมของสถานการณ์ปัจจุบันและปัญหาท่ีกระทบ
และกระแทกโดยตรงต่อด้านการท่องเท่ียวของไทยตั้งแต่ระลอกแรกจนลุกลามมาถึงปัจจุบัน 
ซึ่งถือเป็นใจกลางของปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการท่ีผิดทิศผิดทางของรัฐบาล การจัดการ
ท้ัง ๓ ระลอกมีผลกระทบอย่างสูงต่อเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน ตัวเลขทางเศรษฐกิจมีแต่โตต่ า 
ไม่เคยเติบโตมาตลอด ๗ ปี เกิดหนี้เสียมหาศาลอยู่ในทุกวงการ ทุกสัมมาอาชีพ เป็นท่ีทราบ 



  ๓๘๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๗๔/๒ 
 
และยอมรับกันอย่างดีว่าการท่องเท่ียวถือเป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะครับ มีสัดส่วน 
สูงถึงกว่า ๑๖ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ภาคการท่องเที่ยวช่วงโควิด (COVID) มีผลกระทบ
อย่างมากต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคการท่องเท่ียวและภาคบริการ เกิดหนี้ภาค 
การท่องเท่ียวถึงราว ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในขณะท่ีรายจ่ายและดอกเบี้ยนั้นยังเดินและวิ่งอยู่ 
ทุกวัน แม้ว่ารัฐบาลเหมือนว่าจะพยายามช่วยเหลือพวกเราอยู่แต่ก็ยังท าได้ไม่ดีพอ เนื่องจาก
หลักคิดการบริหาร การจัดการท่ีผิดท่ีผิดทาง ผิดหัวผิดตัว การใช้งบประมาณท่ีเสมือน 
จอดเรือไม่ดูท่า ขี่ม้าไม่ดูทาง แล้วยังท ากร่างว่าท าได้ดี ภาคการท่องเท่ียวท่ีควรจะได้รับ 
การประคับประคองด้วยมาตรการท่ีรอบด้านจากรัฐบาล การควบคุมและการบริหารจัดการ
ในระลอกท่ี ๑ และ ๒ ก็แทบล้มเหลว ท้ัง ๆ ท่ีมีประสบการณ์มาแล้วจากการระบาดโควิด 
(COVID) รอบท่ี ๑ อุตสาหกรรมด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นผลกระทบอย่างทวีคูณ พี่น้อง
ประชาชนในอุตสาหกรรมนี้ต้องอยู่ในสภาวะล่มจม เขาประคอง พยุงธุรกิจของตัวเองไว้ 
จนสุดชีวิต แต่ท้ายท่ีสุดแล้วปัญหาไม่มีนักท่องเท่ียวเข้ามาในระบบเลย ท าให้ต้องเลิกและ 
ปิดกิจการอยู่ในสภาวะหนี้ท่วม เกิดความเครียด น ามาสู่ปัญหาตามมามากมาย ค าถามคือ
ท าไมรัฐบาลยังไม่มีแนวทางในการน านักท่องเท่ียวกลับมาด้วยโมเดล (Model) ใหม่ ๆ หรือ
วิธีใหม่ ๆ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
               - ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๘๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๗๕/๑ 
 
พาสปอร์ตวัคซีน (Passport Vaccine) ก็ดูเหมือนมีปัญหา ไม่ทันท่วงที ท้ัง ๆ ท่ีผมเสนอต่อ
รัฐบาลและท่ีประชุม และสื่อต่าง ๆ ไปเรียบร้อยว่าหากท าทัน หากท าได้แต่ตอนนั้น  
ก็สามารถที่จะฟื้นและท าให้ธุรกิจเติบโตได้ในด้านของการท่องเท่ียว อย่างเช่นประเทศต่าง ๆ 
ท่ีเขาพึ่งพาด้านการท่องเท่ียวเขาท ากัน เช่น มัลดีฟส์หรือประเทศเซเชลส์ ค าถามต่อมา 
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการบริหารงบประมาณของรัฐบาลว่ารัฐบาลจะสามารถ
พัฒนาการวางแผนและฟื้นฟูด้านการท่องเท่ียวต่อไปอย่างไรหากรัฐบาลยังอยู่ในสภาวะ 
ด้อยพัฒนา ด้อยประสิทธิภาพอย่างท่ีผมได้เกร่ินมา  
  ส่วนท่ี ๒ การบริหารการจัดการวัคซีนท่ีส่งผลต่อการท่องเท่ียว ซึ่งจะชี้ 
ให้เห็นถึงการบริหารจัดการวัคซีนท่ีมีปัญหาในหลายมิติ ซึ่งแทนท่ีจะเป็นทางออกส าคัญ 
ของประเทศและเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจ การท่องเท่ียวและบริการ แต่กลับก่อให้เกิด 
ความวุ่นวายในสังคม ไม่สามารถช่วยเยียวยาพวกเขาได้เลย การบริหารจัดการโควิด (COVID)  
ระลอกท่ี ๓ เน้นการบริหารจัดการวัคซีนเป็นส าคัญเพื่อการเปิดประเทศต่อไป แต่การบริหารวัคซีน 
ท่ีเกิดขึ้นกลับไม่มีประสิทธิภาพ เกิดการคาดคะเนท่ีผิดพลาด ละเลย ไม่ เร่งน าวัคซีนเข้ามา 
ไม่สามารถสร้างเฮิร์ด อิมมูนิตี (Herd Immunity) ได้เพราะไม่มีการฉีดวัคซีนให้ท่ัวถึง รัฐบาล
ใช้เวลานานมากในการจะตัดสินใจว่าจะเปิดหรือจะปิดประเทศ จะเดินต่ออย่างไร  
ไม่มีแนวทางท่ีชัดเจน ล่าช้าท้ังกระบวนการ หรือท่านคิดว่าเป็นคนไทยต้องอดทนได้  
ท่านถึงปรับแผนการฉีดวัคซีนถึง ๔ ครั้งภายใน ๑ เดือน จนดีเลย์ (Delay) ล่าช้ามาถึงขณะนี้  
ยิ่งนาน ยิ่งกระจาย ยิ่งระบาด ยิ่งแพร่พันธุ์ การกระท าของรัฐบาลผิดพลาดสายไปมาก 
ในการจัดการวัคซีน ได้พรากท้ังชีวิตและเนรมิตพิษเศรษฐกิจอย่างโหดร้าย รัฐบาลใช้แนวคิด
รวมศูนย์อ านาจในการจัดการทุกอย่าง ท าให้ขาดการมีส่วนร่วมการก าหนดทิศทางในภาค 
การท่องเท่ียว จริงอยู่ครับ การจัดการวัคซีนหรือการบริหารต่าง ๆ อาจต้องรวมศูนย์อ านาจ
เพื่อความเร็วหรือเพื่อการท างานท่ีคล่องขึ้น แต่การบริหารการจัดการด้านการท่องเท่ียวนั้น
ท่านต้องมองอีกแบบ ท่านต้องมองเฉพาะท่ี เฉพาะหน้างานถึงจะจัดการแล้วก็มอบหมาย 
ในส่วนของการเร่ืองท่องเท่ียวได้มากกว่าการรวมศูนย์อ านาจ  
  ด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เกิดผลกระทบเชิงปริมาณต่ออุตสาหกรรม 
การท่องเท่ียว คือเราสูญรายได้กว่า ๑.๙ ล้านล้านบาท นักท่องเท่ียวหายไปกว่า ๕๐ ล้านคน  
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เอสเอ็มอี (SMEs) ด้านการท่องเท่ียวตายหมด ท าวินัยทางการคลังของประเทศพังทุกหย่อมหญ้า  
หนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้สูงถึง ๑.๑ ล้านล้านบาท หรือ ๖.๔๔ เปอร์เซ็นต์ของสินเชื่อรวม 
เกิดผลกระทบเชิงคุณภาพต่อพ่อแม่พี่น้องในประเทศ ยอดคนจนพุ่งสูงขึ้น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
จาก ๔.๗ ล้านคน เป็น ๙.๗ ล้านคน ตัวเลขผู้ว่างงาน ท่ีก าลังตกงาน และนักศึกษาท่ีก าลัง 
จบใหม่ รวม ๆ เกือบ ๑๐ ล้านคน หนี้ครัวเรือนพุ่งสูงขึ้น ๙๒ เปอร์เซ็นต์ คิดง่าย ๆ คนไทย  
๖๗ ล้านคนจะมีหนี้เพิ่ม ๑๔,๐๐๐ บาทต่อหัวต่อคน เปรียบคือทารกเกิดใหม่ปุ๊บเป็นหนี้ทันที 
๑๔๐,๐๐๐ บาทต่อคน น่าเศร้าใจไหมล่ะครับ เศรษฐกิจของไทยขยายตัวต่ ามาตลอด  
เก็บรายได้ไม่เคยเข้าเป้า ในขณะท่ี ๗ ปีใช้เงินมาแล้ว ๒๐.๘ ล้านล้านบาท จีดีพี (GDP) โตแค ่
๑ เปอร์เซ็นต์กว่าเท่านั้น เป็นรัฐบาลท่ีสร้างหนี้สูงท่ีสุดในประวัติศาสตร์ ในขณะเดียวกัน 
ก็ท าให้เศรษฐกิจพังเสียหายมากท่ีสุด ในประวัติศาสตร์เช่นกัน แล้วพวกท่านคิดว่า 
ยังจะไปต่อกันไหวหรือครับ  
  ส่วนท่ี ๔ การจัดการด้านงบประมาณด้านการท่องเท่ียวหนนี้ รัฐบาล 
ได้จัดสรรงบประมาณด้านการท่องเท่ียวติด ๑ ใน ๕ ครับ แต่อันดับ ๓ จากบ๊วยนะครับ  
ฟังไม่ผิดครับ คือแค่ ๐.๒๔ เปอร์ เซ็นต์ของงบประมาณหนนี้  และนี่หรือครับท่ีว่า 
ให้ความส าคัญกับพวกเขา กลุ่มหลักท่ีสร้างรายได้และชื่อเสียงให้ประเทศไทยมาตลอด  
ยามดีพวกเขาได้สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในทุกด้าน ด้านการคลังรัฐสามารถเก็บภาษี
รายได้ ด้านการเงิน สามารถสะสมทุนเงินส ารองระหว่างประเทศจนแข็งแกร่ง เกิดการจ้างงาน 
สร้างรายได้ แล้วนี่ท่านออกงบประมาณมาแบบนี้เพื่อตอบแทนเขาแค่นี้หรือครับ  
  อีกเร่ือง หลายคร้ังท่ีกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ เวลาขอจัดท างบไม่ได้ตรง
พันธกิจ ไม่มีหน้าท่ีโดยตรง น างบไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ไม่ได้ผล ผลาญงบไปฟรี ๆ บ้าง
ดังนั้นจะดีกว่าไหมครับ หากในการท างบประมาณเพื่อการท่องเท่ียวควรเอางบประมาณ  
ไปอยู่ ในหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีกระตุ้นส่ง  เสริมและพัฒนาการในด้านพันธกิจโดยตรง 
ด้านการท่องเท่ียว ซึ่งเป็นหน้าท่ีของรัฐบาลท่ีจะต้องท าความท้าทายนี้ให้เป็นรูปธรรม  
จับต้องได้ในการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียวระหว่างโควิด (COVID) และหลังโควิด (COVID) 
  

           - ๑๗๖/๑ 
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หรือจะน าไอเดีย ( Idea) ท่ีผมเคยเสนอไปลองไปประยุกต์ดูก็ได้ครับ โมเดล (Model)  
ด้านการท่องเท่ียวปลอดภัย แบบยั่งยืน ผ่านการผลิตอาหาร ผลไม้ สมุนไพร ของดี 
ของเมืองไทย สู่การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน หรือการท่องเท่ียวแบบใหม่ ๆ  เช่น โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งแหล่งท่องเท่ียวใหม่  
สร้างแลนด์มารก์ (Landmark) แบบใหม่ ๆ  ในคอนเซปต์ (Concept) ซีบีที (CBT) หรือบีซีจี (BCG) 
ภายใต้แนวคิดสมาร์ต ทัวลิซึม (Smart Tourism) หรือครีเอทีฟ อีโคโนมี (Creative 
Economy) เตรียมพร้อมการกลับมาด้านการท่องเท่ียวอีกครั้ง ต้องมีความพร้อม ให้พร้อมก่อน 
นักท่องเท่ียวถึงจะเกิดความมั่นใจ เกิดการตัดสินใจท่ีจะมาเลือกประเทศไทย แล้วทวงคืน
ต าแหน่งมหาอ านาจด้านการท่องเท่ียวของไทย ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ไม่รอกินบุญเก่าแล้ว  
ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยไป ไม่ให้พลาดและพังไปอีกเหมือนระลอกท่ี ๒ ท้ายนี้ครับ  
รวมถึงปัญหาด้านพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) ท่ีตัวกระผมจะไม่กล่าวเลยไม่ได้ งบประมาณ 
ด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมหนนี้มีถึง ๒๙๔.๘ ล้านบาท แต่ไม่มีการเหลียวแล  
ไม่มีการเอ่ย ไม่มีการใส่ใจถึงการแก้ไขปัญหาพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) เลย ท้ัง ๆ ท่ีท่านรู้ดีอยู่แล้ว 
ว่าประชาชนต้องเผชิญชะตากรรมขณะนี้มาขนาดไหน พวกเราทุกภาคีต่อสู้ขนาดไหน 
เพื่อทวงคืนอากาศสะอาดกลับมา ท่านไม่คิดจะเจียดงบมาช่วยเหลือหรือจัดการตรงนี้เลยหรือครับ  
เราเสียงบประมาณไปมากในการศึกษาในชั้นกรรมาธิการในการขับเคลื่อนของประชาชน  
เราต้องเสียชีวิตจากการไม่มีอากาศท่ีบริสุทธิ์ไว้หายใจ สิทธิขั้นพื้นฐานของพวกเราต้องสูญไป
อีกกี่ปีหรือครับ ท้ังท่ีท่านรู้อยู่โทนโท่ว่าปัญหานี้จะกลับมาทุกปี พังทลายด้านการท่องเท่ียว
อีกมหาศาลท่านก็ทนต่อและไม่คิดให้ครบทุกลูป (Loop) ระบบหรือครับ เป็นวงโคจรอุบาท 
ท่ีจะเกิดซ้ าแล้วซ้ าเล่าอีก ดังนั้นผมจึงขอสรุปว่าการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีหนนี้ 
ไม่ผ่าน ไม่ตอบโจทย์ ไม่เรียงล าดับความส าคัญ ไม่รังสรรค์ ไม่เห็นทางรอด และผม 
ไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณพิสิฐ ลี้อาธรรม แล้วก็ตามด้วยท่านสมคิด เช้ือคง ครับ 
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ 
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ท่านประธานครับ เพ่ือนสมาชิกได้อภิปรายในเร่ืองของการจัดสรรงบประมาณและเรื่องภาวะ 
เศรษฐกิจไปมากมาย กระผมจะขอใช้เวลาสั้น ๆ ในครั้งนี้ท่ีจะพูดเรื่องของการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณ เพราะว่างบประมาณนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศ 
ของรัฐบาล ถ้าเครื่องมือนี้มีปัญหา มีข้อน่ากังวล มีวิกฤติก็จะเป็นสิ่งท่ีจะเกิดปัญหาใหญ่หลวง 
ในอนาคต ในอดีตเราเคยมีวิกฤติการคลังมาแล้วเมื่อสมัยท่ีท่านอาจจะจ าได้นะครับ 
๔๐ ปีท่ีแล้วเราเคยมีวิกฤติจนถึงขั้นต้องไปหาไอเอ็มเอฟ ( IMF) มาช่วย ซึ่งเรื่องนี้อาจจะ 
ไม่ค่อยมีใครทราบกัน ผมจะพูดใน ๔ ประเด็นหลัก ๆ  

ประเด็นแรกเรื่องของวิกฤติก็คืองบประมาณขณะนี้ ผมคิดว่างบประมาณ 
เราก าลังเจอภาวะวิกฤติ ประการแรก กฎหมายวินัยการเงินการคลัง มาตรา ๒๐ ก็ระบุไว้ชัด
เรื่องของการขาดดุลและเรื่องของงบลงทุนเราก็ท าผิดข้อนี้  ถึงแม้ว่าท่านจะบอกว่า 
ได้มีการแก้ไขโดยมีการแจ้งกล่าวก็ตาม แต่แน่นอนเราปฏิ เสธไม่ได้ว่าระบบงบประมาณ
ขณะนี้มันก าลังเข้าสู่จุดบอดที่จะมีปัญหา ก าลังชนเพดานต่าง ๆ เพราะปัญหาเรื่องของโควิด 
(COVID) ผมไม่โทษรัฐบาล ผมไม่ได้มาต าหนิรัฐบาล แต่ผมพยายามจะหาทางท่ีจะให้เรา 
ช่วยดูแลเรื่องระบบงบประมาณเราให้ดีจะได้เป็นเครื่องมือส าคัญของประเทศ ผมเป็นห่วง
มากครับท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงไปเมื่อวานนี้ว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องของงบลงทุน  
โดยการเพิ่มแหล่งลงทุนช่องทางอื่นต่าง ๆ โดยเฉพาะใช้การกู้เงินตาม พ.ร.บ. นี้มากขึ้น  
ผมยืนยันว่านั่นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหางบประมาณ นั่นจะท าให้ระบบงบประมาณยิ่งอ่อนแอลง 
การท่ีท่านพยายามจะหลบการใช้จ่ายแล้วก็ไปใช้ พ.ร.บ. เงินกู้ ท าให้รัฐสภาไม่มีโอกาส  
ได้ตรวจสอบ ได้เห็นข้อมูลต่าง ๆ ประชาชนก็ไม่ทราบ ท่านประกาศพระราชก าหนดไป  
แล้วก็ไปใช้จ่ายเลย ระบบงบประมาณจะเกิดความเสียหายมากครับ เพราะฉะนั้นการใช้
กฎหมายกู้เงินนี้ผมยืนยันว่าไม่ใช่หลักงบประมาณท่ีดี วิธีการท่ีท่านน่าจะท า ณ เวลานี้  
 
               - ๑๗๗/๑ 
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ผมไม่ได้หมายถึงว่าท่านจะต้องไปตัดรายจ่าย เพราะสถานการณ์ตอนนี้เราต้องช่วยประชาชน 
ช่วยเศรษฐกิจโดยการใช้จ่าย แต่เราต้องให้เวลา ซึ่ง ณ เวลานี้กฎหมายการเงินการคลัง  
ก็บอกแล้วว่ามีการให้จัดท าแผนการคลังระยะปานกลางท่ีเราจะต้องดูแลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นในเรื่องรายได้ จริง ๆ ครม. ก็คุยเรื่องนี้กันอยู่แล้วเมื่อเดือนธันวาคมปีท่ีแล้ว ต้องมี 
รีฟอร์ม (Reform) รีเชป (Reshape) รีซิเลนซ์ (Resilience) เป็นต้น ท้ังหมดนี้เพื่อความ
โปร่งใส เพื่อให้ข้อมูลนี้ได้รับการตรวจสอบดูแล และให้ระบบนี้เป็นท่ีน่าเชื่อถือ เพราะฉะนั้น
ในระยะสั้นผมเห็นด้วยท่ีท่านอาจจะจัดงบประมาณเพื่อจะดูแลเศรษฐกิจท่ีขาดการใช้จ่าย  
ท่ีเศรษฐกิจก าลังฝืดเคือง แล้วก็ท่ีอยากเห็นก็คือควรจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งเป้าไปสู่ 
การแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) โดยตรง งบท่ียังไม่จ าเป็นก็อาจจะรอไปก่อนได้นะครับ  
แต่ท่ีส าคัญก็คือว่าถ้าหากโควิด (COVID) หายไปเราจะต้องกลับฟื้นมาได้ และกลไกของ
รัฐบาลก็คือนโยบายการคลังและงบประมาณนี้จะต้องกลับมาเป็นปกติ หลายประเทศ  
ไม่สามารถท่ีจะฟื้นระบบงบประมาณและการคลังกลับมาเป็นปกติได้ แล้วก็เจอวิกฤติใหม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุโรปเมื่อตอนปี ๒๕๑๐-๒๕๑๑ เจอวิกฤติการคลังหลังจากท่ีวิกฤติ
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) จบลง อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ท่ีเราต้องรับรู้นะครับ เพราะฉะนั้น 
ณ เวลานี้ผมจึงอยากจะให้เราได้มีการสังคายนาระบบงบประมาณเสียใหม่นะครับ รีเชป 
(Reshape) ระบบ หลาย ๆ อย่างเราควรต้องมาทบทวนใหม่ว่ามันถูกต้องไหมท่ีบอกว่า  
การสร้างรั้ว สร้างป้ายใหญ่ ๆ นี้มันเป็นการลงทุน การสร้างถนนท่ีไม่มีรถวิ่งเป็นการลงทุน  
สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องมาทบทวนครับ มิฉะนั้นแล้วเงินก็จะถูกใช้ไปสักแต่ว่าให้เป็นตาม 
ตัวชี้วัด  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ในช่วงท่ีเราเจอวิกฤติการคลัง 
เมื่อ ๔๐ ปีท่ีแล้วส านักงบประมาณใช้วิธีการแก้ไขโดยการเข้าสู่ระบบซีโร เบส บัดเจตติง 
(Zero Based Budgeting) แล้วเราก็แก้ได้ แล้วก็เป็นท่ีมาของการท่ีเศรษฐกิจไทยในช่วง 
ปี ๒๕๓๐ นี้ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากการลงทุนต่างประเทศ ณ เวลานี้การคลังและงบประมาณ
ก าลังมีวิกฤติเพราะรายจ่ายด้านต่าง ๆ นี้มันบวมขึ้น ท าให้เงินท่ีจะมาใช้ในการลงทุนท่ีเป็น
ประโยชน์นี้มันด้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบกลาง กว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์เป็นงบสวัสดิการ  
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ข้าราชการ ผมอยากจะให้เราแยกหมวดให้ชัดเจนนะครับ เพราะว่ามิฉะนั้นแล้วการเอางบกลาง
มาปนกับงบสวัสดิการนี้  มันท าให้การตรวจสอบการบริหารจัดการนี้ ไม่มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัดท่ีเราใช้กันอยู่ทุกวันนี้จริง ๆ แล้วมันไม่ได้มีผลในการสร้างวินัยเลย ต้องยอมรับครับ 
ว่าตัวชี้วัดเหล่านี้มันเป็นปัญหาระหว่างหน่วยงาน ระหว่างกระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ 
ส านักงบประมาณไม่ตั้งงบหลาย ๆ งบท่ีกระทรวงการคลังรับผิดชอบ เช่นงบช าระหนี้ เช่น 
งบเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ท าให้ต้องมีการใช้เงินคงคลัง กระทรวงการคลังก็เลยต้องหันมา 
ชูตัวชี้วัดเหล่านี้ใน พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วท่ีเราต้องมาสังคายนา
ใหม่ในเรื่องนี้ มาตั้งค าถาม ว่าอะไรคือวินัยการเงินการคลัง จริง ๆ ระบบนี้จะต้องมี  
ความยืดหยุ่น มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เงินทุกบาทท่ีเก็บจากภาษีอากรของประชาชนนี้
ควรต้องเอามาใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์เมื่อเข้าสู่ปกติระบบการคลังต้องเป็นท่ีน่าเชื่อถือ อันนี้
เป็นหลักส าคัญนะครับ แต่ ณ เวลานี้สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงก็คือว่าฐานะการคลังรัฐบาลและหนี้
รัฐบาลนี้ก าลังจะเป็นตัวปัญหาใหญ่เพราะเรื่องของการใช้จ่ายโควิด (COVID) ท่ีมีการกู้  
๑ ล้านล้านบาท และ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท บวกกับรายได้ท่ีตกต่ าเพราะเศรษฐกิจฝืดเคือง 
นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกกฎหมายมาหลายฉบับในระหว่าง ๔-๕ ปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น
รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ไม่ว่าจะเป็น พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ พ.ร.บ. วินัย 
การคลัง ปี ๒๕๖๑ เป็นต้น ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็น แล้วก็ออกประกาศเรื่องของวินัย
การคลัง อย่างกรณีของหนี้ต่อจีดีพี (GDP) ท่านก็เซ็นไว้ครับว่าจะต้องไม่ให้เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ 
ผมท าตัวเลขให้ดูว่าเวลานี้เราก าลังเข้าสู่ตัวเลขที่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ---------------------------- 
  
                                                        - ๑๗๘/๑ 
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ถึงแม้ว่าเจ้าหน้า ท่ีของท่านจะพยายามยืนยันว่าไม่ถึง และพยายามจะปั้นตัวเลขจีดีพี  
(GDP) ก็ตาม ผมไม่อยากให้เรานี้เข้าสู่การท าผิดกฎหมายโดยท่ีเราอนุมัติงบประมาณไป 
เพราะงบประมาณปี ๒๕๖๕ มันจะมีการขาดดุลถึง ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วสมมุติว่า 
ไม่มีการเก็บรายได้ต่ ากว่าเป้าหมาย เป็น ๐ นะครับ แต่มันยังมีรายจ่าย ผมถือว่ารายจ่าย 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทท่ีท่านเพ่ิงประกาศไปเมื่อไม่นานนี้เพ่ือแก้โควิด (COVID) มันจะต้องเป็น
ตัวก่อหนี้อีกตัวหนึ่ง บวก ๒ ตัวก็คือการกู้เงิน ๑.๒ ล้านล้านบาท ใน ๓ ปีนี้เรามีการขาดดุล 
เกินกว่า ๑ ล้านล้านบาทมา ๓ ปี ท้ังหมดนี้เป็นท่ีมาของตัวเลขหนี้ต่อจีดีพี (GDP) ท่ีจะต้อง 
สูงกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์แน่นอน เพราะฉะนั้นท่ีประชุมแห่งนี้เราจะต้องอนุมัติงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ ถ้าเกิดเราอนุมัติก็เท่ากับเปิดทางให้รัฐบาลท าผิด พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
ท่ีท่านนายกรัฐมนตรีเซ็นไว้ นอกจากเรื่องท่ีว่านั้นแล้วยังมีเป็นกฎหมายท่ีผมขออนุญาตใช้
เวลานี้ในการยกขึ้นมาครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญก็มีการระบุไว้ว่าการท า
งบประมาณจะต้องใช้ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง แล้ว พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังก็บอกว่า
จะต้องดูแลเรื่องของ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณท่ีดีในการท่ีจะจัดท างบประมาณประจ าปี 
ท่านประธานครับ เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลง ค าแถลงของท่านยังมีความไม่สมบูรณ์
หรือไม่แน่ใจว่าเป็นความจงใจท่ีจะท าผิด พ.ร.บ. หรือไม่ เพราะ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐ (๑) ระบุชัดครับว่าท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องแถลงฐานะการคลัง 
แต่ท่านดูครับว่าฐานะการคลังท่ีแถลงนี้มันเป็นเพียงการพูดถึงตัวเลขหนี้ พูดถึงตัวเลขไม่กี่ตัว
ท่ีมันไม่ใช่ฐานะการคลัง การจัดท างบประมาณก็ระบุว่าต้องท าตัวเลขฐานะการคลัง  
และกระทรวงการคลังก็ท าเป็นครับฐานะการคลัง แต่ท่านกลับไม่แสดง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ 
เรื่องของการท่ีมาตรา ๑๑ ใน พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณนี้ท่านจะต้องแถลงวิธีการหาเงิน เช่น  
จะกู้โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ หรือกู้จากออมสินเท่าไร หรือกู้จากต่างประเทศเท่าไร
ถ้าจะมี แต่ท่านไม่แถลงเลยครับในค าชี้แจงของท่าน เพราะฉะนั้นผมไม่อยากเห็นเราท าผิด
กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเหล่านี้ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นคนเซ็นเองท้ัง ๓-๔ ฉบับ  
เราไม่แสดงฐานะการคลัง เราไม่แสดงหนี้ท่ีเสนอเพิ่มเติม เราไม่แสดงวิธีการหาเงินตามท่ีระบุ
ในกฎหมาย ท่ีผมต้องท้วงติงเพื่อจะให้ระบบเรามีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไปครับ 
ขอบพระคุณมากครับ 
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  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านสมคิด เช้ือคง ตามด้วย นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข เชิญครับ 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ  
นึกว่าจะลืมผมเสียแล้วครับ ผม สมคิด เชื้อคง พรรคเพื่อไทยจากจังหวัดอุบลราชธานี 
ความจริงผมได้รับมอบหมายจากพรรคให้พูดเรื่องของกระทรวงกลาโหม แต่ก่อนจะไป 
กระทรวงกลาโหมขอพูดเรื่องกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมนิดหน่อย ความจริง 
ท่ีผมพูดเพราะว่าผมเพิ่งได้รับข่าวซึ่งมันซ้ าแล้วซ้ าอีกกรณีท่ีผู้ติดเชื้อโควิด (COVID) วันนี ้
มาใหม่ ของกรมราชทัณฑ์โดนไป ๗๗ คน เมื่อวานนี้ ๑,๙๕๓ คน วันก่อนนี้วันท่ี ๓๐   
๑,๙๐๒ คน ท่ีผมพูดเพราะอะไรครับ ถ้าเกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้น ผู้ต้องขังท่ีอยู่ในเรือนจ า 
ท่ัวประเทศซึ่งเป็นจ านวนมาก แล้วก็เฉยกันเลยแบบนี้ญาติผู้ต้องขังเขาจะสบายใจได้อย่างไร  
อย่าลืมว่าผู้ต้องขังก็เป็นคนนะครับ มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เห็นข่าวแต่ละวัน ๆ ผมอยากจะ 
ฝากถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านอาจจะประชุมอยู่ ข้าราชการต้องจดไว้ ท่านจะ 
ด าเนินการอย่างไร วัคซีนฉีดไปเท่าไรลองอธิบาย ผมก็ไปเห็นตัวเลขว่าเรือนจ ามีผู้ต้องขัง  
๓๒๐,๐๐๐ ให้ไปเลย เพราะอะไรครับ เขาอยู่ในท่ีแออัด คนต้องขังหลายคนท่ีออกมา 
เขาก็มีอาชีพ ทุกคนรักชีวิต เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรียุติธรรมต้องตอบ จะท าอย่างไร 
จะลดความแออัดลง มาตรฐานเท่าท่ีผมดูเมื่อสักครู่นี้ ในเรือนจ าคนหนึ่งต้อง ๒.๒๕ ตารางเมตร  
 

- ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๙/๑ 
 
แต่ไม่ต้องไปหวังหรอกครับ มันอัดนอนอยู่อย่างนั้น แล้วเรือนจ าประเทศไทยนี้ได้แชมป์อาเซียน 
(Champ ASEAN) มากท่ีสุด แต่ก่อน ๓๘๐,๐๐๐ แต่ก่อน ๓๘๐,๐๐๐ เดี๋ยวนี้เหลือ ๓๒๐,๐๐๐ 
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อยากให้เอาใจใส่ เดี๋ยวนี้ก็มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็ยังไม่ได้รับการ
ประกันตัว ก็ ไม่ว่ากัน แต่รัฐบาลต้องชัดเจน ให้ญาติพี่น้องเขาหายใจอย่างท่ัวท้อง 
เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านติดขัดอะไร วัคซีนไปไหน  
ก็ไม่ว่ากันหรอก ก็เถียงกันอยู่วัคซีนท้ังวันนี่ล่ะ คนโน้นก็บอกวันท่ี ๗ จะมา คนนี้ก็จะมา 
จังหวัดโน้นได้เยอะ ได้น้อย สรุปแล้วก็คือไม่มีนั่นล่ะ ไม่รู้จะพูดกันอย่างไรดี ท่านประธานครับ  
จากเรือนจ ามาแวะท่ีกระทรวงกลาโหม ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า เมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้ตอบเรื่องกระทรวงกลาโหมว่า กระทรวงกลาโหมเขาก็ลด กระทรวงไหนก็ลด ไม่ผิดหรอก
ครับ ลดจริง แต่ว่าลดในส่วนท่ีไม่สมควรลด เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงบอกว่างบประมาณที่ท านี้
หลายกระทรวงบอกลด แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยด้วยซ้ าไปในการจัดงบท่ีลดลงจากปีท่ีแล้ว  
ก็เศรษฐกิจมันไม่ดี งบลงทุนลดลงมันแปลว่าอะไร งบเงินกู้ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ลงทุน 
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไปท าตรงไหนมันก็ขาดทุนอยู่แล้ว มันเจ๊งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการจัดงบ
ลดลงแล้วคุณจะไปกระตุ้นเศรษฐกิจ อันนั้นว่ากันไปเดี๋ยวมีรายละเอียด แต่จะบอกไว้ก่อนว่า
กระทรวงกลาโหมบอกลดลง จะกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่อยากจ า เห็นว่า ๕ เปอร์เซ็นต์กว่า ๆ 
แล้วท่านก็มาอ้างว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้ลด เขาก็ได้เงินอยู่ แล้วเขาไปอยู่ในกองทุน 
จริงครับ แต่กองทุนประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นชื่อจริงคือ ส านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ชื่อเล่นคือ ๓๐ บาทรักษาทุกโรค อันนั้นลดลงเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท ก็แปลว่าต่อหัวมันลดลง 
เมื่อวานหลายท่านก็พูด แต่ว่าสิ่งท่ีมันไม่ลดเลยคืองบรักษาพยาบาลของราชการอยู่ 
ในงบกลาง ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท อย่างนี้ไม่ลด ไม่ใช่ความผิดราชการท่ีจะต้องดูแล แต่ทีประชาชน
แล้วลดลง ไม่เหมาะสม แล้วผมจะเห็นด้วยอย่างไร กรณีกระทรวงกลาโหมนี้สิ่งท่ีผมพุ่งเป้าไป
ก็คือว่าท่านลดในส่วนท่ีไม่จ าเป็น ส่วนท่ีมีความจ าเป็นท่านกลับไม่ท า ท่านบอกว่า
กระทรวงกลาโหมลด เดี๋ยวจะดูนะครับว่ากระทรวงกลาโหมลดจากกระทรวงสาธารณสุข 
จริงอย่างไร งบกระทรวงกลาโหมไปหนักตรงไหนครับท่านประธาน หนักตรงบุคลากร ก็คือ
กองทัพบุคลากรท้ังหมด  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 



  ๓๙๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๙/๒ 
 
  นายสมคิด เชื้อคง (อุบลราชธานี)  :  ท่านดูนะครับ นี่เฉพาะนายพลประเทศไทย 
เร่ิมต้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ มันเยอะนะครับ พอสุดท้ายปี ๒๕๕๙ ปี ๒๕๕๗ เร่ิมมา ๕๐๐ กว่าคน 
เริ่มไปเริ่มมาเดี๋ยวนี้นายพลเมืองไทย ๑,๐๐๐ กว่าคน ตกลงมันเปลืองหรือไม่เปลือง บางคน 
จะเกษียณแล้ว นายพลอยู่ดี ๆ พรุ่งนี้ มะรืนนี้พลเอกเลย ก็ตอบสนองกัน แต่ไม่ดูว่าชาวบ้าน
เขาล าบาก ถ้าคุณไม่ลดงบบุคลากร กระทรวงกลาโหมต่อให้ท าอย่างไร ทุกกองทัพคือปัญหา
ของประเทศเสียแล้ว ผมไม่ได้รังเกียจทหาร แต่วิธีการจัดงบประมาณแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ 
คุณมีทหารประจ าการตีว่า ๓๕๐,๐๐๐ คน ไปรบกับใคร อยู่ทุกจังหวัด ทหารเกณฑ์อีก 
๑๒๐,๐๐๐ คน ไปท าอะไรครับ ท าไมไม่ส านึกตรงนี้ว่ามันจ าเป็นต้องลดไหม ทหารเกณฑ์  
ผมถามว่าเขาก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เวลาเสียชีวิต เสียชีวิตทุกปี เคยดูเขาไหม แล้วบอก 
พี่น้องประชาชน บอกญาติเขาถูกไหม ความจริงเป็นอย่างไร เหมือนแดนสนธยา กองทัพบก
ผมเรียนนะครับว่ามีงบหลายตัวท่ีสมควรจะลด ผมเรียนนะครับวิธีจัดงบ ผมก็ต้องโทษส านัก
งบประมาณ เขาเรียกว่ากินเงินล่วงหน้า เขาเรียกงบผูกพัน มีกองทัพเท่านั้นท่ีจัดงบผูกพัน  
๖ ปี ๗ ปี กระทรวงอื่นท าไม่ได้หรอกครับ พิเศษเฉพาะกระทรวงกลาโหม เจ้าพ่อครับ  
สตง. ก็เหมือนกันตรวจดีนัก กระทรวงอื่น ๆ เป็นเบี้ย เป็นหมูบี้จน พอเจอช้างถอยครับ  
มีหลายอันท่ีดูมันเป็นไปได้อย่างไร กระทรวงกลาโหมท างบไว้นะครับ กระทรวงของ
กองทัพบก ผูกพันไว้มากเลย เอาแค่ผูกพัน เดี๋ยวรายละเอียดผมฝากกรรมาธิการไปดู  
 
               - ๑๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๘๐/๑ 
 
อะไรท่ีเป็นงบ ๒๕๖๕ เรื่องสิ่งก่อสร้าง ปลูกสร้าง ท าไว้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท นี่หรือครับลด  
ท่านลดในเรื่องไม่เป็นเรื่อง บ้านพักจะท าอะไรนักหนา แล้วจัดก็เหลื่อมล้ า ผมเข้าไปในค่าย 
ถ้าเป็นบ้านพักนายพล นายพันใหญ่ ๆ เพียบ แต่กลุ่มสนับสนุนอย่างพวกหมู่บ้านของสัสดี 
นิดเดียวครับ เก่าก็เก่า โทรมก็โทรม ก็แปลว่าในกองทัพก็เหลื่อมล้ าเร่ืองงบ งบผูกพันก่อสร้าง 
๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ค่าเช่ารถยนต์ไม่ว่ากัน ๕๐๐ กว่าล้านบาท ผูกไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  
แล้วใครจะไปแตะอะไรได้ อะไรท่ีลดก็คือตัวนี้ล่ะ บ้านไม่ต้องซ่อมได้ไหม สร้างก็ไม่ต้องสร้าง
ได้ไหม ไปดูเลยครับท่านประธานครับ รายการปรับปรุงอาคารสถานท่ีกองทัพบก มันอะไร 
กันนักกันหนา อยู่อย่างเดิมไม่ได้หรืออย่างไร ตัวนี้ควรจะลด ฝากกรรมาธิการด้วยไปดู อะไร
ท่ีเริ่มงบ ๒๕๖๕ ตัดให้หมด เอามาใส่ในโครงการโควิด (COVID) เพื่อจะไม่ให้กู้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ให้มันลดลง หรือถ้าให้ดี คนท่ีเสียชีวิตเพราะโควิด (COVID) ตอนนี้มัน ๑,๐๐๐ กว่าคน 
จ่ายเงินชดเชยให้เขาสิครับ ดีกว่าไปสร้างบ้าน หยุดไว้ก่อน ไม่ใช่ว่าไม่จ าเป็น แต่ท่ีจ าเป็น 
มันมากกว่า เงินกู้ก็เหมือนกัน เดี๋ยวจะเข้ามากู้ ท่านท าเป็นว่าปีนี้ท่านมาอวด เมื่อวาน 
ท่านนายกรัฐมนตรีมาอวด จัดงบลดลง แหง๋ละครับ ลดลง ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่กู้ 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ใครก็เคย ท าแบบนี้ผมว่าผมรับไม่ได้ และการจัดงบมันหลายอัน  
มันต้องลดลงได้ครับ กองทัพบกท่ีผมเน้นเพราะว่าเงินเยอะ เป็นกองทัพท่ีมีศักยภาพ ทันสมัย 
อันนี้วิสัยทัศน์นะครับ เป็นท่ีเชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งกองทัพชั้นน าในภูมิภาค 
เดี๋ยวจะให้เป็นชั้นน า จะชั้นน าอย่างไรล่ะครับ คุณเพิ่มก าลังพลเอา เพิ่มก าลังพลเอา ค่าใช้จ่าย
มันสูง ปีหนึ่ง ๑๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงสาธารณสุขท่ีลดลงนะครับท่านประธาน  
งบกระทรวงสาธารณสุขท่ีลดลงในเรื่องบุคลากร นิดเดียวครับ ไปลดเขาท าไม ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
และของกระทรวงศึกษาธิการ ด้านจ่ายบุคลากรไปลดเขาลง ๑๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ในขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเพิ่มมา ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ก็แปลว่าในบุคลากร 
ท่านเพิ่มขึ้น ประเทศท่ีพัฒนาในโลกนี้ไม่มีหรอกครับ ด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข 
เขาต้องมองก่อนเพราะเอาสุขภาพคนเป็นหลัก พอนายกรัฐมนตรีพูดก็เพื่อความมั่นคง  
ผมถามนายกรัฐมนตรีตรง ๆ กับท่านประธานครับ ความมั่นคงของนายกรัฐมนตรี  
ความมั่นคงของประชาชนคนละเรื่องนะครับ ความมั่นคงพี่น้องประชาชนของผมคือ  
อยู่ ดี กินดี  มี เ งิน ใช้ มีงานท า แต่วันนี้ ท่านอ้างความมั่นคง เติมเงินลงไปเท่าไรก็ถมไม่เต็ม 



  ๓๙๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๘๐/๒ 
 
กองทัพอากาศ ขี้เกียจอ่าน ยาวเลย เครื่องบงเครื่องบินเพียบไปหมด อันนี้ก็ต่อเนื่อง สุดท้าย 
มีเครื่องบินสารพัดอย่าง ท่ีจะต้องดู ๙๐๐ ล้านบาทบ้าง ๘๐๐ ล้านบาทบ้าง รถถัง 
ก็เพิ่งเข้ามา เงินท้ังนั้นนะครับ แต่ถามว่าท าผูกพันไว้ เราจะตัดก็ตัดไม่ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้
ผมขอวิจารณ์กองทัพอย่างตรงไปตรงมา ท่ านต้องลดบุคลากรลง ผมฝากนะครับ  
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านนายกรัฐมนตรี ตกลงภารกิจกองทัพคืออะไร 
อะไรหลัก อะไรรอง ภารกิจหลักกองทัพคือป้องกันประเทศ นอกนั้นรองหมด ต่อไปนี้ 
ท ากระท่ังดับเพลิงหรือครับ แล้วก็ชอบอวดนักเป็นทหารให้อะไรก็คิด ได้อะไรมาก ทหาร 
ช่วยเยอะ ก็เอาเงินไปกองอยู่เจ้าเดียว ปภ. เขามีหน้าท่ีป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ก็ให้งบ
สนับสนุนเขา คุณไม่ต้องท าทุกเรื่อง สักหน่อยทอดผ้าป่า ทอดกฐิน กองทัพบกก็ต้องมายุ่งหมด 
ทหารมายุ่งหมด เรื่องนี้บุคลากรจ านวนมากถ้าไม่ลดลงก็จะเป็นภาระ ท่านประธานครับ  
ท่านดูเงินบ าเหน็จบ านาญในงบกลางมีลดลงไหมครับ จาก ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท ๙๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เดี๋ยวนี้ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่มีลดเลย ผมไม่รังเกียจข้าราชการ แต่ว่าไขมันในตัว
บุคลากรของกระทรวงกลาโหมของทุกกองทัพรีดออกมาผมว่า ๓๐-๔๐ เปอร์เซ็นต์เอาออกเถอะ 
มีหน้าท่ีอะไร สนามกอล์ฟก็สวย บ้านก็สวย ยิ่งบ้าน ผบ. ยิ่งใหญ่เลย เหมือนเทวดากลับชาติ
มาเกิดเหล่านี้ประชาชนเขามองอยู่ แล้วเห็นใจทหารท่ีเขาเป็นทหารอาชีพสิครับ เขาก็อยาก
ได้เกียรติได้ศักดิ์ศรี เดินไปตลาดให้คนเคารพ ลดทุกอย่างลงมา เมื่อปีท่ีแล้วผมไม่รู้ฝันไป 
หรือเปล่า ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่างบบุคลากรต้องลดลง นอกนั้นก็หายเข้ากลีบเมฆ ------------ 
 
                       - ๑๘๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๘๑/๑ 
 
ท่านพูดแล้วก็หยุด ท่านพูดแล้วก็หยุด วันนี้ทหารไทยมีทางเดียวต้องปฏิรูปตัวเอง เลิกบอกว่า
เรายิ่งใหญ่ แต่งชุดไปไหนกลีบโง้งเลิกได้แล้ว ตั้งเป็นทหารอาชีพป้องกันประเทศ วันนี้  
งบความปลอดภัยก็มีนะครับ ปลอดภัยในทรัพย์สินใส่ลงไปตั้งเป็นพันล้าน ตกลงต ารวจ  
ท าอะไร ผมเรียนว่างบท่ีไม่จ าเป็นท่ีไม่ใช่ภารกิจหลักของทหารให้โอนให้ส่วนพลเรือน  
ส่วนต ารวจเขาจัดการ มันจะได้เข้าฝั่งเข้าฝาสักที เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ผมไม่เห็นด้วยในการจัด
งบประมาณครั้งนี้ แล้วก็เรียนท่านประธานว่าอย่างไรเสีย ผมท่ีได้บอกว่าให้ด าเนินการเรื่องของ
กระทรวงกลาโหมมันไม่คุ้มค่า ท าอะไรลงไปมันหายหมด ท าอะไรลงไปมันหายหมด เลิกครับ 
ถ้าเราไม่เลิกเราก็จะอยู่อย่างนี้ ในอนาคตอีกประมาณ ๑๐ ปี ถ้าบุคลากรหน่วยราชการ 
ไม่ลดลงนะครับท่านประธานท่านจะต้องจ่ายเงินบ าเหน็จบ านาญ ๘๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี 
ไหวไหมครับ ไม่ไหวหรอกครับ เพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้ แล้วงบตรงนี้เอาไปจัดมา เอาไป
ด าเนินการมา ฝากกรรมาธิการนะครับ งบของกองทัพอะไรท่ีเริ่มใหม่  ปี ๒๕๖๕ ถ้าไม่ม ี
ความจ าเป็นให้ตัดออกมาช่วยโครงการโควิด (COVID) ท้ังหมด เรื่องนี้คงจะได้ไปคุยกัน 
ในรายละเอียด ส่วนพวกผมท่ีอภิปรายมา แล้วผมก็บอกว่าผมไม่เห็นด้วยในการจัดงบครั้ งนี้ 
เพราะไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ขอขอบพระคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณภาคภูมิ ตามด้วยท่านเกษม อุประ นะครับ 
  นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข (ตาก)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ี เคารพ กระผม นายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษ ฎรจังหวัดตาก  
ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงท่ีให้โอกาสผมมาอภิปรายร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้  งบประมาณ ๓.๑ ล้านล้านบาทท่ีรัฐบาลจัดท า 
ในปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้ ท่านประธานก็ทราบดีว่ามีการปรับลดลงจากปีท่ีแล้วอยู่ ๕.๗ เปอร์เซ็นต์ 
ซึ่งจากการดูข้อมูลแล้วเป็นการปรับลดเกือบทุกกระทรวงนะครับ ยกเว้นมีกระทรวงการคลัง 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงพลังงานจะไม่ถูกปรับลด  
ได้เพิ่มนิดหน่อย จะมากหรือน้อยปรับลดก็ขึ้นกับความเหมาะสมและการพิจารณาของ 
ส านักงบประมาณ ซึ่งจากประเด็นท้ังหลายท่ีท่านสมาชิกหลายท่านอภิปรายไปเมื่อวาน  
โดยมุ่งเน้นไปยังกระทรวงสาธารณสุขว่าถูกปรับลด ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในประเทศไทย 



  ๓๙๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๘๑/๒ 
 
ปัจจุบัน ซึ่งเมื่อตอนบ่ายผมได้ยินท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ให้สัมภาษณ์ไปว่างบกระทรวงสาธารณสุขจะมีการเพิ่มจากงบเงินกู้และเงินต่าง ๆ และยังมี
งบของส านักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. งบกองทุนอื่น ๆ อีก ซึ่งเพียงพอ 
ต่อการจัดหาวัคซีนและการท างานเพื่อต่อสู้โควิด (COVID) ของกระทรวงสาธารณสุขได้  
ซึ่ง พ.ร.ก. เงินกู้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก็จะเข้าสภาพิจารณาในอาทิตย์หน้า ทางสภาก็คงจะได้
มีการอภิปรายกันอย่างท่ัวถึง ฉะนั้นผมจะขอไม่พูดในเรื่องตัวเลขของงบประมาณท่ีถูกตัดลด
ต่าง ๆ แต่ผมจะขออภิปรายวิธีการในการบริหารงานงบประมาณโดยยกตัวอย่างอยู่  
๑ กระทรวง เพราะว่าจะได้เป็นแนวทางในการปรับแก้ไขในชั้นกรรมาธิการต่อไป ผมขออภิปราย
ในส่วนของงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยมีอยู่ ๒-๓ กรมด้วยกัน  
  ส าหรับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ ง ท่านจะเห็นว่าปีนี้ 
ส านักงบประมาณได้ให้พัทยา อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง อันนี้น้องใหม่นะครับ  
ให้ อบจ. ท ามาหลายปีแล้วได้ของบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ ซึ่งท่ีผ่านมาท าให้
หน่วยงานเหล่านี้ค่อนข้างจะมีสภาพคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ งบท่ีขอไปได้ตรง  
ได้ครบประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ขอไป ๑๐๐ ได้ ๘๐ ก็ถือว่าเป็นท่ีน่ายินดีและน่าชื่นใจ 
 

- ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๓๙๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๘๒/๑ 
 
ส าหรับหน่วยงานท่ีขอไป และมีความรวดเร็วทันต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน 
ในการน าไปพัฒนาในพื้นท่ี อาจจะมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง เช่น การจ่ายเงินสมทบให้
งบประมาณในการท างบประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์บ้าง อะไรแล้วแต่ตามระเบียบ การจัดท า
เอกสาร การเดินทางมาชี้แจงรัฐสภาในสภาวะโควิด (COVID) แห่งนี้ถ้าท้องถิ่นมาเต็มสภา 
ก็น่าจะมีปัญหา คิดว่าทางสภาก็คงจะมีการปรับวิธีการในการชี้แจงงบประมาณ ซึ่งผมว่า
หลาย ๆ ท้องถิ่นเป็นเรื่องใหม่นะครับโดยเฉพาะเทศบาลเมือง แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับผลประโยชน์ท่ีเขาได้รับและน างบประมาณไปพัฒนา ผมขอมองประเด็นงบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับการจัดสรรไปท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับอนุมัติ
งบจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีนี้อยู่ในวงเงินท่ี ๒๑๐,๐๐๐ ล้านบาท
โดยประมาณ ก็มีเทศบาล ต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล การจัดสรรงบประมาณ  
๓๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังหมดท่ีไม่ว่ารัฐบาลยุคไหนก็หาเสียงและตั้งเป้าไว้ว่าจะจัดให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามคณะกรรมการกระจายอ านาจได้พูดไว้ก็ยังเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่ 
ไม่เคยถึงสักที แต่การจัดสรรงบประมาณของท้องถิ่นโดยเฉพาะ อปท. ต่าง ๆ เขาไม่ได้คิดถึง
ตัวเลข ๓๕ แล้วนะครับ เขาคิดถึงความจ าเป็นและความต้องการท่ีเขาจะน าเม็ดเงินมาพัฒนา
ในพื้นท่ี การจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยากจะเน้นให้มี 
ความเสมอภาคกัน ท้องถิ่นเล็กก็ได้เยอะ ท้องถิ่นใหญ่ท่ีช่วยเหลือตัวเองได้ก็ได้พอสมควร
ตามท่ีไปพัฒนา ระบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารคนไหน 
มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับผู้มีอ านาจท่ีจะอนุมัติงบประมาณก็สามารถดึงงบประมาณลงไป
พัฒนาในพื้นท่ีของตัวเองได้มาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไหนท่ีมีรายได้ในการจัดเก็บสูง 
เช่น อปท. ท่ีอยู่แถวปริมณฑลแถบใกล้ ๆ กรุงเทพมหานคร อปท. ท่ีมีกิจการ เช่น โรงงาน 
โรงแรม ธุรกิจใหญ่ ๆ อยู่ในพื้นท่ีก็มีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปพัฒนาพื้นท่ี แต่ อปท. ท่ีอยู่ 
ห่างไกลทุรกันดาร โดยเฉพาะอยู่บนเขาบนดอย มีประชากรน้อย ไม่มีการจัดเก็บรายได้  
แต่ประชากรก็ยังมีเยอะอยู่ การพัฒนาก็ยังล้าหลังอยู่ อปท. เหล่านี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณอย่างมีความเสมอภาคกัน ผมเคยพูดหลายคร้ังแล้ววา่ อปท. บาง อปท. เหลือเงินไป
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่อปีไม่ถึงแสนบาทก็มี หลักหมื่นยังมีเลยนะครับ เรื่องล้านนี้ถือว่า
น้อยมาก ก็อยากจะให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณให้มี 



  ๓๙๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๘๒/๒ 
 
ความเสมอภาคกัน ดูตามสัดส่วนความเหมาะสมและความสามารถของท้องถิ่นนะครับ  
ฉะนั้นผมขอน าเสนอว่าการจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก็อยากจะให้มีความเสมอภาคกัน แต่ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบ อ านาจ หลักการของหน้าท่ี
ท้องถิ่นนั้น ๆ เงินอุดหนุนท่ัวไปควรจะจัดสรรให้เพิ่มขึ้น เพราะว่าการพัฒนาพื้นท่ีของ อปท. 
แต่ละแห่งมีความจ าเป็น มีปัญหา มีความต้องการของประชาชนไม่เหมือนกันนะครับ  
คนแถว ๆ กรุงเทพมหานคร ใกล้ ๆ ปริมณฑลก็มีปัญหาอย่างหนึ่ง ประชาชนแถวบ้านผม 
บนเขาบนดอยก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่ง ฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณในเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ถ้าจัดสรรได้มากท้องถิ่นต่าง ๆ ก็จะสามารถน าไปพัฒนาโดยมีความคล่องตัวสูงและสามารถ
ช่วยเหลือประชาชนได้ตรงความต้องการของประชาชน ส่วนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก็จัดไปตาม
สัดส่วนความเหมาะสมเพื่อให้ อปท. น าไปพัฒนาพื้นท่ีอย่างท่ัวถึงและเพื่อป้องกันปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาของแต่ละพื้นท่ี  
  อีกกรมหนึ่งคือกรมการปกครอง ผมได้ศึกษางบประมาณรายจ่ายท่ีเป็ น
ค่าตอบแทนของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ สารวัตร ท้ังประเทศอยู่ ท่ี
ประมาณ ๒๒,๒๒๒ ล้านบาท และมีค่าตอบแทนพิเศษให้กับบุคคลท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ี
ชายแดนภาคใต้อีก ๔๓๕ ล้านบาท ผมเห็นด้วยนะครับยอดเงิน ๔๓๕ ล้านบาทท่ีตอบแทน 
ให้บุคคลเหล่านี้ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทางกลับกันนะครับ สถานการณ์ปัจจุบัน 
ของประเทศไทย ก านัน แพทย์ สารวัตร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีท้ังประเทศไทยก็เจอปัญหาภัยพิบัติ
ไวรัสโควิด (Virus COVID) หนักหนาสาหัสพอ ๆ กับปัญหาของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
 
              - ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๔๐๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๘๓/๑ 
 
ท่ีผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าจิตอาสาต่าง ๆ นอกจาก อสม. แล้วบุคคลท่ีมีความส าคัญในการ
ช่วยเหลือ ตรวจตรา ป้องกันโควิด-๑๙ (COVID-19) โดยเฉพาะแถบจังหวัดชายแดนของบ้าน
ของผมก าลังส าคัญก็คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมือไม้ส าคัญท่ีเขาใช้ท างานก็คือ ชรบ. คือชุด
รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ท่ีผ่านมา ชรบ. เหล่านี้ยังไม่ได้รับขวัญก าลังใจจากรัฐบาลแม้แต่ 
นิดเดียว อสม. เราก็ช่วยแล้ว ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เราก็ช่วยแล้ว หน่วยงานอื่น ๆ ก็มีการช่วยแล้ว  
ชรบ. ผมพูดหลายครั้งในสภานะครับว่าเขาเป็นกลไกส าคัญมากในการท่ีจะช่วยเหลือ 
การตรวจตราของโควิด-๑๙ (COVID-19) ในครั้งนี้ เขายังไม่ได้รับการเยียวยา ขวัญก าลังใจ
พิเศษอะไรจากรัฐบาลเลย ถึงเวลาแล้วนะครับเนื่องจากผมไปเห็นข้อสังเกตจากเงินพิเศษ 
รายเดือนให้กับ ชรบ. ท่ีอยู่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ ก็ตั้งไว้  
๔๓๕ ล้านบาท ผมว่าในทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทยน่าจะใช้ช่องทางนี้จัดสรรงบประมาณ
เหล่านี้เป็นค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้ ชรบ. ท่ีปฏิบัติในสถานการณ์พิเศษอย่างนี้ 
คือสถานการณ์ต้านภัยโควิด (COVID) ได้ ขอฝากเป็นแนวทางนะครับ แล้วก็ฝากในชั้น
กรรมาธิการใหไ้ปปรับแก้ เผ่ือพวก ชรบ. จะได้มีขวัญก าลังใจนะครับ เขารอมานานแล้ว  
  อีกเรื่องหนึ่งขอฝากไปยังกระทรวงมหาดไทยในเรื่องงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
๒-๓ ปีท่ีผ่านมางบจังหวัดลดลงน้อยมาก สมาชิกหลายท่านอภิปรายว่ามันหายไปเป็นครึ่ง 
จังหวัดผม ยกตัวอย่างจังหวัดตากเคยได้อยู่ ๓๘๐ ตอนนี้เหลือ ๑๘๐ หายไป ๒๐๐ ล้านบาท 
ทางหน่วยงานราชการปรับตัวไม่ทันท าให้มีปัญหา อีกเรื่องคืองบกลุ่มจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
ก็คือรวมกลุ่มกันแล้วก็ได้งบมารวมกัน ผมว่าถ้าเป็นไปได้ยกเลิกเถอะครับ งบกลุ่มจังหวัด
ตอนนี้มันกลายเป็นงบบางจังหวัดไปแล้ว จังหวัดไหนท่ีมีโอกาสก็จะได้น างบ ไปใช ้
แต่ขอรวมเป็น ๕ กลุ่ม เป็นไปได้ยกเลิกหรือตั้งสัดส่วนท่ีมันชัดเจนในการท างาน โดยรวม 
สรุปของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ โดยภาพรวมผมถือว่ารัฐบาลได้ไกล่เกลี่ยให้มี 
ความเหมาะสมในการพัฒนาในสถานการณ์ปัจจุบัน ผมยืนยันว่าผมจะรับหลักการและเห็นด้วย
ในวาระ ๑ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ
ต่อไปเชิญ คุณเกษม อุประ และตามด้วยคุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล เชิญท่านเกษมครับ 



  ๔๐๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๘๓/๒ 
 
  นายเกษม อุประ (สกลนคร) :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ กระผม 
เกษม อุประ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ  
ผมได้อ่านร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ แล้วรู้สึกผิดหวัง สิ้นหวังนะครับ
เพราะว่าเป็นการจัดงบประมาณแบบหลงยุค ท่านคงหลงไปว่าเป็นยุคสงครามโลกหรือว่า 
ยุคยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีข้างหน้า จริง ๆ แล้วยุคนี้มันเป็นสงครามโควิด (COVID) สงครามกับ
ไวรัสซึ่งเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้กับชีวิตและทรัพย์สินประชาชนเป็นอย่างมาก  
แต่การจัดงบประมาณท่านนั้นไม่ตอบโจทย์ครับ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ผมไปดู
งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ปีนี้ตั้งไว้ท่ี ๙๕,๙๐๐ กว่าล้านบาท แต่ในขณะเดียวกัน
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ๓๗,๖๐๐ กว่าล้านบาท ต่างกันเกือบ ๓ เท่า ----------- 
 
                - ๑๘๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๐๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๘๔/๑ 
 
ท้ังท่ีกระทรวงสาธารณสุขจะต้องรับผิดชอบกับสงครามท่ีส าคัญ นั่นก็คือสงครามโรคไวรัส 
ซึ่งก าลังคุกคามอยู่ขณะนี้ จึงถือว่าเป็นงบประมาณแบบหลงยุค ท่านประธานครับการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของโควิด (COVID) มันผิดพลาดมาจากตั้งแต่ต้นเพราะว่า  
ความสับสนจากท่ีท่านรัฐมนตรีอนุทินได้ออกมาบอกว่าก็คงเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา จนท าให้
เกิดการลุกลามกว้างขวางออกไป แต่ก็ต้องขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล อสม. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ทุกภาคส่วนท่ีได้ออกมาช่วยกันรณรงค์ ออกมาช่วยกันป้องกันแก้ไขจนท าให้ 
โรคโควิด (COVID) นี้สร่างซาไป แต่ด้วยการขาดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจึงท าให้
เกิดระลอก ๒ ระลอก ๓ เกิดขึ้น ท่านประธานครับ ผมอยากจะขอเรียงล าดับเหตุการณ์ 
สักนิดหนึ่งว่าการจัดการตั้งแต่เริ่มแรก การกักกันยุคแรก ๆ นั้นค่อนข้างจะล้าหลัง ค่อนข้าง
จะอนาถา ค่ายกักกันไปกางเต็นท์กางอะไรมันเหมือนกับยุคสมัยโบราณเลยท่ีคนเป็นโรค 
แล้วเอาไปขังไว้หัวไร่ปลายนา  
   ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย เรื่องถุงมือยางท่ีมีไม่เพียงพอ ท่ีล่าช้า นั่นก็คือ
เรื่องของการจัดการเช่นเดียวกัน ประชาชนยุคแรก ๆ จะต้องช่วยตนเองเป็นอย่างมาก  
การน าเข้าของวัคซีนป้องกันโรคท่านก็บอกว่าจ ากัดอยู่เฉพาะให้รัฐบาลเท่านั้นท่ีเป็นคนสั่ง  
เข้าได้ จริง ๆ แล้วควรจะมีทางเลือกท่ีหลากหลาย ให้ทุกคนเอาเข้ามาได้โดยการควบคุม
ก ากับ แล้วก็ให้มีวัคซีนท่ีหลากหลาย ให้โอกาสประชาชนได้มีทางเลือก การฉีดวัคซีนนี้  
ก็ค่อนข้างจะสับสน ในช่วงต้น ๆ ท่าน พลเอก ประวิตร รองนายกรัฐมนตรี ก็ได้ออกมาพูดว่า
ถ้าฉีดแล้วผมตายใครจะรับผิดชอบ ท าให้พี่น้องประชาชนกลัวกันไปใหญ่ กลัวว่าจะเกิด
ผลข้างเคียง ไม่กล้าฉีด ต่อมาท่าน พลเอก พลเอก ประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ได้มีการฉีด  
แล้วก็คนเริ่มมีความเชื่อมั่นขึ้นบ้าง แต่ปัญหาก็คือวัคซีนไม่เพียงพอ ตอนแรกท่านบอกว่า 
อายุเกิน ๖๐ ปีต้องฉีดตัวนี้ อายุต่ ากว่า ๖๐ ปีต้องฉีดตัวนี้ แต่สุดท้ายวัคซีนไม่มี ผมเจอ 
ด้วยตนเอง ไม่มีสิทธิเลือก เป็นไฟต์ (Flight) บังคับ ทีนี้การเยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
จากโรคโควิด (COVID) ผลกระทบเหล่านี้การเยียวยาก็ล่าช้า เพราะท่านขาดข้อมูล  
ขาดการเตรียมการ ขาดการใช้หน่วยงานท่ีมีอยู่แล้ว อย่างเช่นส านักงานสถิติแห่งชาติซึ่งเขา  
มีการส ารวจส ามะโนประชากร เขารู้หมดว่าใครยากจน ใครท างานอะไร มีเป็ดกี่ตัว ไก่กี่ตัว 
เขามีรายละเอียดหมด แต่ท่านก็ไม่เอามาใช้ ในวันนี้ประชาชนล าบากได้รับความเดือดร้อน 



  ๔๐๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๘๔/๒ 
 
ไร้ท่ีอยู่ไม่มีอันจะกิน แต่แนวทางการแก้ไขของรัฐบาลไม่ทันท่วงที ไม่ถูกกาลเวลา วันนี้ 
โรคโควิด (COVID) มันเริ่มลาม โรคระบาดเริ่มลามจากคนไปสู่สัตว์ อย่างในภาคอีสานตอนนี้
เกิดโรคระบาดมาใหม่ นั่นก็คือ ลัมปสีกิน (Lumpy Skin) ซึ่งระบาดในวัว อันนี้ชาวบ้านได้รับ
ความเดือดร้อนมาก แต่ก็ยังไม่เห็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมือง ในรัฐบาล 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านเกษม  
ขออภัยนิดหนึ่ง ฝากถึงท่าน ส.ส. ท่าน ส.ส. อมรัตน์ครับ ท่านอมรัตน์ครับ ยืนคุยกันใกล้ ๆ 
ขอความกรุณาอย่าได้ถอดแมสก์ (Mask) นะครับ ต้องขออภัยจริง ๆ ท่านประธานชวน 
ท่านเน้นย้ ามา ขออภัยท่ีต้องเตือน เชิญท่านเกษมครับ  
 
               - ๑๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๐๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๘๕/๑ 
 
  นายเกษม อุประ (สกลนคร)  :  คือเมื่อวันก่อนผมได้รับการร้องเรียนมา 
บอกว่าในพื้นท่ีผมเกิดโรคระบาด ผมโทรไปหานายอ าเภอ นายอ าเภอให้ปศุสัตว์ออกไปดู  
แต่ว่าในส่วนของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ ประชาชนจะโดนท้ังเรื่องโควิด (COVID) 
จะโดนท้ังเรื่องโรคระบาดของสัตว์อีก อันนี้ผมฝากไว้ด้วย ปัญหาท่ี ๒ นะครับ ปัญหาท่ี ๒  
ก็คือในภาวะนี้ท่านเตรียมการหรือยัง ถ้าหลังจากมีการหยุดการระบาดของโรคโควิด 
(COVID) แล้วนั่นคือการเยียวยา การฟื้นฟูให้ประชาชนเขากลับเข้ามาใช้ชีวิตแบบปกติได้ 
วันนี้ร้านค้ากิจการต่าง ๆ เจ๊งหมดนะครับ ประชาชนตกงาน ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจนในการแก้ไข
ปัญหา ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจท่ีส าคัญ จากมาตรการเยียวยาของท่าน 
ไม่ว่าบัตรสวัสดิการคนจน บัตรอะไรต่าง ๆ เฟส ๑ (Phase 1) เฟส ๒ (Phase 2) อะไร 
ต่าง ๆ มันไม่เอื้อต่อการแก้ปัญหา ต่อการฟื้นฟู เป็นการเอื้อต่อนายทุนหมด เงินมันแพร่สะพัด 
มันไม่หมุนลงในระดับล่าง อันนี้จะต้องรีบแก้ปัญหานะครับ และอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องราคา
พืชผล ท่านได้จัดงบส่วนไหนท่ีจะไปกระตุ้น ท่ีจะไปส่งเสริมให้ราคาพืชผลมันสูงขึ้น ท าให้
ชาวบ้านเขาใช้ชีวิตอยู่ได้ และสิ่งหนึ่งท่ีพี่น้องประชาชนเขาเป็นกังวลอย่างมาก นั่นก็คือ 
เรื่องซีพีทีพีพี (CPTPP) ซึ่งถือว่าเป็นข้อตกลงท่ีท าลายวิถีชีวิต ท าลายเอกลักษณ์ของ 
ความเป็นไทย ท าลายภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งประชาชนกังวลอย่างมาก นี่ผมฝากทาง
รัฐบาลด้วย ปัญหาคนตกงานพุ่งขึ้น ท่านต้องรีบจัดการฉีดวัคซีนให้ครบโดยเร็ว แล้วก็มี 
การฟื้นฟูเศรษฐกิจให้คนมีงานท า ให้กิจการต่าง ๆ ด าเนินการไปได้ ให้ชีวิตความเป็นอยู่เข้าสู่
ภาวะปกติโดยเร็ว ท่านประธานท่ีเคารพ ผมอยากจะสรุปสั้น ๆ ว่าวันนี้รัฐบาลจะต้อง  
ฉีดวัคซีนให้ครบ ให้ครอบคลุม และให้เพียงพอนะครับ เราจะต้องมีมาตรการท่ีเด็ดขาดท่ีท า
ให้หยุดสงครามโควิด (COVID) นี้ให้ได้ อันท่ี ๒ คือการฟื้นฟู การเยียวยาธุรกิจต่าง ๆ  
การเยียวยาส่วนท่ีได้รับผลกระทบต่าง ๆ ให้เขามาใช้ชีวิตปกติด้วย และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุด 
นั่นก็คือปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งได้ยินค่อนข้างหนาหูว่าเป็นยุคท่ีมีการทุจริต 
คอร์รัปชัน ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ต้องจ่ายค่าคอมมิชชัน (Commission) มาก อันนี้ฝากทาง
รัฐบาลท่านได้ไปท าให้เกิดความโปร่งใสด้วย ดูจากการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่ตอบโจทย์ 
ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผมจึงไม่สามารถรับหลักการใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีฉบับนี้ได้ กราบขอบพระคุณครับ 



  ๔๐๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๘๕/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญ คุณกรวีร์ ตามด้วยท่านวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ครับ 
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผม กรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ จากจังหวัดอ่างทอง 
พรรคภูมิใจไทย เราอยู่ในช่วงของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ปีนี้ 
ต้องบอกนะครับว่าเป็นปีท่ีพิเศษ ผิดแปลกแล้วก็แตกต่างไปจากการจัดท างบประมาณในช่วง
ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ๒ ปีท่ีผ่านของรัฐบาลและของสภาชุดนี้ ผมย้อนเวลากลับไปสั้น ๆ 
เมื่อปี ๒๕๖๓ เราเข้ามาอยู่ในช่วงของกลางปี งบประมาณปี ๒๕๖๓ สภาชุดนี้แทบจะไม่ได้
ท าอะไรเลยครับ รัฐบาลชุดนี้แทบจะไม่ได้ท าอะไร งบปี ๒๕๖๔ โควิด (COVID) มาช่วง
ตอนต้นปี งบประมาณเข้าช่วงกลางปี เราก็บอกว่าจัดท าโครงการต่าง ๆ ไปเรียบร้อยแล้ว  
 
               - ๑๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๐๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๘๖/๑ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ปีนี้ปี ๒๕๖๕ ไม่มีข้อแก้ตัว
อื่นใดเลยครับ โจทย์ใหญ่สาระส าคัญและความคาดหวังของพี่น้องประชาชนในการจัดท า
งบประมาณปีนี้อยู่ท่ีการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) เพื่อกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติกันได้เสียที 
จึงไม่แปลกใจเลยนะครับ ถ้าหากว่าผมเปิดไปดูงบประมาณในเล่มท่ีรัฐบาลจัดท าท่ี 
ส านักงบประมาณจัดท ามาเสนอต่อสภา และหากมันพบว่างบประมาณของกระทรวงหลัก  
นั่นก็คือกระทรวงสาธารณสุขนั้นจะได้รับเพิ่มมากกว่าปีท่ีผ่านมา แต่เป็นสิ่งท่ีแปลกครับ  
เป็นการจัดท างบประมาณท่ีผมต้องบอกว่ามันพิลึกพิลั่นจริง ๆ เพราะเนื่องจากว่าพอเข้าไปดู 
ในงบประมาณแล้วปรากฏว่ากระทรวงหลักท่ีน่าจะเป็นหัวหอก ท่ีน่าจะเป็นเรือธงท่ีส าคัญ 
ในการแก้ปัญหาและตอบโจทย์กับพี่น้องประชาชนกลับถูกตัดลดงบประมาณอย่างน่าใจหายครับ 
กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดงบไปถึง ๔,๓๐๐ กว่าล้านบาท ผมฟังเพื่อนสมาชิกอภิปรายมา 
ตั้งแต่เมื่อวาน มาวันนี้ ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ทุกคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันครับว่า 
ท าไมกระทรวงสาธารณสุขซึ่งถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID)  
กลับถูกปรับลดงบประมาณไปมากถึงขนาดนี้ ผมอยากจะย้ าเตือนไปยังส านักงบประมาณว่า
เราก าลังท าสงครามกันอยู่ เราอยู่ในสงครามโรคครับ และอาวุธยุทโธปกรณ์ท้ังหลายท่ี 
พวกเรามี ท่ีกองทัพมีนั้นไม่สามารถจะน าพาพวกเราเอาชนะสงครามในครั้งนี้ได้ อาวุธเพียง
อย่างเดียวคือการสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุขเพื่อจะเป็นหลักประกันและน าเอาไปต่อสู้
กับโรคร้ายกับปัญหาของโควิด (COVID) ให้กับพี่น้องประชาชนได้ การจัดล าดับความส าคัญ
ในช่วงท่ีประเทศประสบกับปัญหาวิกฤติเป็นเรื่องส าคัญครับ การจัดล าดับงบประมาณ
สะท้อนออกมาถึงการจัดความส าคัญ วันนี้ถ้าหากว่าส านักงบประมาณเห็นความส าคัญของ
การแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ให้กับพี่น้องประชาชนจริง กระทรวงสาธารณสุขไม่ถูกจัด 
อยู่ในอันดับ ๖ ละครับ ถ้าเป็นฟุตบอลเขาก็เรียกว่าอยู่กลางตาราง การสร้างความมั่นคง 
ท่ีส าคัญท่ีสุดในปัจจุบันคือการสร้างความมั่นคงทางสาธารณสุข ไม่ใช่การสร้างความมั่นคง 
อื่น ๆ ไม่ใช่การสร้างความมั่นคงทางกองทัพ ไม่ใช่ความมั่นคงอื่นใดเลย แต่นี่คือสิ่งท่ีพวกเรา 
ควรท่ีจะต้องให้ความส าคัญในเวลานี้ ผมอยากจะพาไปดูงบในกระทรวงสาธารณสุข ในกรม 



  ๔๐๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๘๖/๒ 
 
ท่ีส าคัญสัก ๒ กรม กรมแรกกรมควบคุมโรค กรมควบคุมโรคถือว่าเป็นหัวหอกท่ีส าคัญ  
หน่วยงานท่ีส าคัญท่ีออกไปควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และต้องชื่นชมคุณหมอ พยาบาล 
เจ้าหน้าท่ี และกรมควบคุมโรคท่ีท าหน้าท่ีได้อย่างดี เสียสละท าหน้าท่ีได้อย่างดีมาตลอด 
ช่วงระยะปีเศษ น่าเสียดายท่ีถูกปรับลดงบประมาณลง จาก ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท เหลือ
เพียงแค่ ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ลดลงไปถึง ๔๗๙ ล้านบาท หรือประมาณ ๑๑ เปอร์เซ็นต์  
ท่ีส าคัญงบวัคซีนโควิด (COVID) ท่ีจะเอามาให้กับพี่น้องประชาชนก็โยกไปอยู่ในงบกลาง  
เอาละ ไม่เป็นอะไร กรมต่อไปครับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อีก ๑ กรมส าคัญท่ีท าหน้าท่ี
ในการออกไปคัดกรองในการออกไปปูพรมในการตรวจโควิด (COVID) ให้กับพ่ีน้องประชาชน 
ปีหนึ่ง ๆ เราตรวจกันหลายล้านคน และปีหน้า ปี ๒๕๖๕ ผมก็ยังเชื่อว่าสถานการณ์โควิด 
(COVID) เป็นแบบนี้เราก็ยังตรวจกันอีกหลายสิบล้านคน ปัญหาคืองบประมาณถูกตัดลดไป
อีก ๑๔๔ ล้านบาท คิดเป็นประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ผมจึงต้องบอกครับว่าเป็นการจัด
งบประมาณท่ีพิลึกพิลั่นจริง ๆ นอกจากนั้นแล้วผมเห็นแนวทางนโยบายท่ีจะเร่งรัดในการฉีด
วัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนคนไทย ท่านไปเพิ่มภาระ ท่านไปเพิ่มหน้าท่ีให้กับโรงพยาบาล
ให้กับคุณหมอให้กับสาธารณสุขท้ังประเทศ วันนี้เราฉีดยาไปหลายล้านเข็ม เป้าหมายท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้ ก็คือ ๑๐๐ ล้านโดส ๕๐ ล้านคน เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 
ในประเทศของพวกเรา อย่าลืมนะครับ ทุกเข็มท่ีฉีดเข้าไปฉีดโดยบุคลากรทางการแพทย์  
ผมในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผมได้ไปเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมของ
เขา น่าเห็นใจครับ เราเอาหน้าท่ีท่ีมีความส าคัญท่ียิ่งใหญ่และผมเชื่อว่าพี่น้องในสาธารณสุข
ทุกคนภูมิใจกับหน้าท่ีท่ียิ่งใหญ่ท่ีจะช่วยเหลือประเทศของพวกเราด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้กับ
คนไทยท้ังประเทศ ๑๐๐ ล้านโดส ๕๐ ล้านคน ตามเป้าหมายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้ง
เอาไว้ แต่สิ่งท่ีน่าเสียดายครับ พอเข้าไปแล้วผมอยากจะท้วงติงถึงส านักงบประมาณว่า  
ท่านทราบหรือไม่ว่าการฉีดวัคซีนเป็นจ านวน ๑๐๐ ล้านโดสนั้น --------------------------------- 
  
                - ๑๘๗/๑ 
 
 



  ๔๐๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๗/๑ 
 
มันไม่ใช่แค่มีวัคซีนกับมีเข็มฉีดยาแล้วมันจะเกิดขึ้นได้นะครับ ท่านเคยไปดูไหมครับ จุดเต็นท์ 
รอคอยจะต้องมีเต็นท์ มีพัดลม มีเก้าอี้ มีคอมพิวเตอร์ท่ีจะต้องคีย์ (Key) ข้อมูล มีเครื่อง 
วัดความดัน มี เครื่องวัดปริมาณออกซิ เจน  มีจุดพักคอย มีจุดน้ าดื่มบริการให้กับ 
พี่น้องประชาชนต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเงินงบประมาณท้ังนั้น แต่ถามบอกว่าท่านเอาภาระ 
ท่ียิ่งใหญ่ไปให้กับเขา เอาความรับผิดชอบไปให้เขา แต่ไม่ได้สนับสนุนงบประมาณไปตาม
โรงพยาบาล ไปตามหน่วยท่ีต้องดูแลพี่น้องประชาชนเรื่องนี้เลย ท่านไม่สงสารเขาบ้าง 
หรือครับ ผมจึงบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติในการฉีดวัคซีน แต่เราก าลังจะท าวาระแห่งชาติ  
ให้กลายเป็นภาระของกระทรวงสาธารณสุข อย่าปล่อยให้วาระท่ีมีความส าคัญแบบนี้ไป 
เป็นภาระของคุณหมอ ไปเป็นภาระของสาธารณสุขเลยครับ จัดสรรงบประมาณ พิจารณา
งบประมาณเพ่ือท่ีจะเอาไปตอบโจทย์ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับพวกเขาเหล่านั้นเถอะครับ 
  ประเด็นต่อไปท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับ เร่ืองการแพร่ระบาด
ของโควิด (COVID) ในระลอก ๓ ระลอกใหม่ ต่างจากระลอก ๑ และระลอก ๒ ครับ ระลอก 
๓ ท่านจะเห็นนะครับ เมื่อเช้านี้ผมติดตามผู้ติดเชื้อประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าคน เฉพาะ 
ในกรุงเทพมหานครมีผู้ติดเชื้อพันกว่าคนครับ เมื่อมีการแพร่ระบาดในเมืองหลวง ซึ่งต้อง
ยอมรับตรง ๆ ว่าเป็นจุดอ่อนท่ีส าคัญของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้
ดูแลควบคุมการท างานของกรุงเทพมหานครนะครับ ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย แม้แต่
ในช่วงระยะเวลาท่ีมีความวิกฤติของประเทศแบบนี้ หน่วยงานหลักอย่างกระทรวงสาธารณสุข 
ก็ไม่ได้ไปดูแล ควบคุม ก ากับการท าหน้าท่ีของ กทม. นะครับ ขึ้นอยู่กับ ศบค. ขึ้นอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย เราตั้ง ศบค. ขึ้นมา เราบอกว่า กทม. ดูแลโดย ศบค. เพ่ือท่ีจะแก้ปัญหา
ได้อย่างรวดเร็ว ฉุกเฉิน ฉับไว แล้วเป็นอย่างไรครับ เราฉับไวกันมาตั้งแต่เดือนเมษายน เดือน
พฤษภาคม นี่วันท่ี ๑ มิถุนายนครับ ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากพันกว่าคนเพิ่มเป็น ๒,๐๐๐ คน  
เพ่ิมเป็น ๓,๐๐๐ คน เพ่ิมเป็น ๔,๐๐๐ คน จนวันนี้เราก าลังจะยืนพื้นอยู่ท่ี ๕,๐๐๐ คน เรามี
ผู้ติดเชื้อในเมืองหลวงพันกว่าคนทุกวัน เรามีผู้เสียชีวิตหลัก ๑๐ คนทุกวัน ท่านอย่าเห็น 
คนตายเพราะโควิด (COVID) กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตของท่านนะครับ นี่หรือครับท่ีบอกว่า
จะแก้ไขปัญหาอย่างฉับไว รวดเร็ว ฉุกเฉิน ผมถึงแปลกใจครับ เห็นข่าวเอาล่ะ บอกว่าจะ
ระดมวัคซีนท่ีจะเข้ามามาฉีดให้กับคนกรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครคือไข่แดง 



  ๔๐๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๗/๒ 
 
มีการระบาดหนัก ผมอาจจะไม่เห็นด้วย แต่เข้าใจครับ แต่เข้าใจแล้วก็ยินดีในหลักการว่า 
ถ้าหากคนต่างจังหวัดเขาจะต้องไปตัดวัคซีนในส่วนท่ีเขาได้ เพื่อมาระดมแก้ปัญหาให้กับ
กรุงเทพมหานคร และให้ปัญหาในกรุงเทพมหานครมันจบ พวกเราก็คิดว่าเรายินดีครับ  
เราก็พร้อมท่ีจะเสียสละให้กับการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพมหานคร แต่ต้องมั่นใจนะครับว่า 
มันจะจบจริง ทุกเข็ม ทุกวัคซีนท่ีฉีดให้กับคนกรุงเทพมหานครมันคือวัคซีนท่ีไปดึงมาจาก 
คนในต่างจังหวัดเอามาระดมแก้ปัญหาให้กับกรุงเทพมหานคร ผมก็หวังครับว่าการแก้ไข
ปัญหา กทม. ศบค. จะท างานร่วมกัน และหยุดปัญหาโควิด (COVID) ในเมืองหลวงของ 
พวกเราได้เสียที เมื่อวานนี้ผมติดตามข่าวแล้วก็ไม่สบายใจครับ กทม. ประกาศตอนเช้าผ่อน
ปรนผู้ประกอบการ ร้านค้ายินดี ผู้ประกอบการเตรียมท่ีจะปรับชีวิตของเขาเพื่อกลับมาเปิด
ร้าน ตอนเย็น ศบค. ประกาศเปรี้ยง เปลี่ยนแปลง พอประชาชนเขาทราบ เราก็ไปเปลี่ยน  
นี่คือความสับสน และนี่คือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจริงท่ีเราไม่สามารถท่ีจะปฏิเสธได้เลยว่านี่คือ 
ความล้มเหลว นี่คือความบกพร่อง นี่คือการบริหารงาน ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ และมัน 
ไม่สามารถท่ีจะระงับการแพร่ระบาดในเมืองหลวงของเราได้ เทียบกับต่างจังหวัดครับ  
ในต่างจังหวัดมีคลัสเตอร์ (Cluster) ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่เขามีหน่วยงานของสาธารณสุข
ครับ จังหวัดอ่างทองบ้านผมเกิดคลัสเตอร์ (Cluster) บ่อนไก่ ภายในระยะเวลาท่ีแค่ 
ไม่กี่สิบวัน เราควบคุม เราจ ากัดวง เราหยุดการแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ผมก็อยากเห็นภาพเหล่านั้นเกิดท่ีกรุงเทพมหานคร  
   ท้ายท่ีสุดครับท่านประธาน ผมอยากจะอภิปรายถึงเรื่องของการจัดหารายได้ 
ของการท าแผนงบประมาณในปีนี้ เราบอกว่างบประมาณปีนี้จัดอยู่ท่ี ๓.๑ ล้านล้านบาท 
รายได้ ๒.๔ ล้านล้านบาท และไปกู้มาเพื่อท่ีจะชดเชยการขาดดุล ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 
               - ๑๘๘/๑ 
 
 
 
 



  ๔๑๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๘๘/๑ 
 
รายได้หลักของประเทศมาจากไหนหรือครับ ทุกคนรู้ดีครับว่ามันมาจากการท่องเท่ียว มันมา
จากการท่ีเราจะไปดึงคนต่างชาติให้เข้ามาใช้จ่ายเงินในประเทศของพวกเราเพื่อพาภาวะ
เศรษฐกิจมันกลับไปสู่เดิมได้ นั่นคือสิ่งท่ีรัฐบาล นั่นคือสิ่งท่ีคณะท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจ 
แล้วก็ประกาศเอาไว้ครับ ท่านบอกว่าภายในสิ้นปีนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์
ของประชากรหรือประมาณ ๕๐ ล้านคน ท่านประกาศเมื่อวานนี้กลางสภาครับ บอกว่า 
ปีนี้นักท่องเท่ียวจะเริ่มกลับเข้ามาในประเทศไทยและจะกลับมาสร้างรายได้เหมือนเดิม  
ผมก็คาดหวังครับว่าการจัดท างบประมาณเราจะดูแลในเรื่องของการส่งเสริมการท่อง เท่ียว
เพื่อท่ีจะไปสร้างเม็ดเงิน เพื่อดึงคนต่างชาติเข้ามาในประเทศ แต่เป็นอย่างไรครับ จ านวน 
ตัวเลขนักท่องเท่ียวท่ีคาดการณ์เอาไว้ในปีหน้า ปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ี ๒๐.๘ ล้านคน ถ้าเทียบกับ 
ปี ๒๕๖๒ ท่ียังไม่เจอโควิด (COVID) เรามีนักท่องเท่ียวถึง ๔๐ ล้านคน ลดลงมาเหลือ  
๖.๗ ล้านคนในปี  ๒๕๖๓ เพราะช่วงไตรมาสแรกเท่านั้นท่ี เราสามารถรับนักท่องเท่ียวได้   
ในปี ๒๕๖๔ ไม่ต้องพูดถึงครับ ในปี ๒๕๖๕ เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามา 
๒๐.๘ ล้านคน สร้างรายได้ ๒.๕ ล้านล้านบาท เป็นรายได้ก้อนใหญ่ เป็นภารกิจท่ีส าคัญ ผมรู้ครับ  
ผมมาพูดเรื่องการท่องเท่ียวในภาวะโควิด (COVID) แบบนี้อาจจะฟังดูไร้สาระ แต่ต้องไม่ลืมครับ  
เราพูดเราไม่ได้พูดปีนี้ เราพูดถึงสถานการณ์ในปี ๒๕๖๕ ในอีกหลายเดือนข้างหน้า ถ้าเรา 
ไม่คาดหวังว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น เราไม่คาดหวังว่าแนวทางมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ท่ีออกมาจะท าให้ภาวะเศรษฐกิจมันกลับมาดีขึ้นแล้วเราจะไปคาดหวังอะไรล่ ะครับ  
มาดูงบประมาณครับ กลับไปตัดงบการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านักงบประมาณก็ใจร้าย
นะครับ ปีท่ีแล้วได้มา ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปีนี้ท่านตัดเขาไปเหี้ยนเตียนเลยครับ ตัดไป 
๒,๐๐๐ ล้านบาท ๑,๙๖๙ ล้านบาท เกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาทครับ แล้วจะเอาเงินท่ีไหน 
ไปโพรโมต (Promote) จะเอาทรัพยากรท่ีไหนไปดึงคนต่างชาติ จะเอาเงินท่ีไหนไปสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้กับคนต่างชาติและสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย พ่ีน้องจังหวัดท่ีเกี่ยวกับ 
การท่องเท่ียวหลายจังหวัด เพื่อนสมาชิกท่ีพรรคภูมิใจไทยหลายจังหวัดเขาก็รอคอย จังหวัด
กระบี่ จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดระนอง รอคอยว่าเมื่อสถานการณ์มันเป็นปกติ 
การท่องเท่ียวจะกลับมาเป็นแบบเดิม แต่ท่านดูส านักงบประมาณตัดลดงบประมาณแบบนี้ 
สิครับ  



  ๔๑๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๘๘/๒ 
 
  ท้ายท่ีสุดครับท่านประธาน ผมอยากจะสรุปในท้ายท่ีสุดว่าหลังจากท่ีพิจารณา
ท้ังหมดแล้วผมจึงบอกว่าการจัดท างบประมาณปีนี้ของส านักงบประมาณท่ีมาเสนอต่อสภา
พิลึกพิลัน่จริง ๆ ครับ และไม่มีใครรู้ครับ ท่านก็ไม่ทราบ ผมก็ไม่ทราบ การจัดท างบประมาณ
ครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของสภาผู้แทนราษฎร
แห่งนี้ก็ได้ แล้วถ้ามันเป็นครั้งสุดท้ายผมอยากจะเห็นว่ามันเป็นการจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) และพาชีวิตของคนไทยกลับไปสู่ภาวะปกติได้เสียที ไม่ใช่ 
จัดสรรงบประมาณแบบพิลึกพิลั่นท่ีส านักงบประมาณน ามาเสนอพวกเราในสภาแบบนี้ 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ ตามด้วยท่านประกอบ รัตนพันธ์ เชิญครับ 
  นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคเพื่อไทย ผมขออภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  
ซึ่งรัฐบาลตั้งไว้ ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบประมาณท่ีต่ ากว่างบประมาณรายจ่าย 
ของปี ๒๕๖๔  ๑๘๐,๐๐๕ ล้านบาท ขออนุญาตอภิปรายเลขตัวกลม แต่ขณะเดียวกัน 
ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ รายรับ รายจ่ายของรัฐบาลชุดนี้ท่ีตั้งไว้มันแตกต่างกัน  
โดยรัฐบาลคาดว่าจะมีรายรับจากการจัดเก็บภาษีจากรายได้ต่าง ๆ ๒.๔ ล้านล้านบาท ------- 
 
                                                        - ๑๘๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๘๙/๑ 
 
นั่นแสดงให้เห็นแล้วว่างบประมาณรายจ่ายสูงกว่างบประมาณรายรับ หรือเขาเรียกว่า  
งบขาดดุล จ านวน ๗๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ถ้าเราย้อนหลังไปดูในอดีตตั้งแต่คนท่ีชื่อ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ จากปีนั้นมาถึงปีนี้  
๗ ปีงบประมาณ ถามว่าเป็นเงินเท่าไร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สามารถ 
ท่ีจะน าพาประเทศ สามารถท่ีน าพาประชาชนไปสู่ความสุขได้ไหม ประเทศเจริญไหม  
ท่านประธานท่ีเคารพ ผมมาอ่านดูในภาพรวมของสาระส าคัญของงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ในข้อท่ี ๑ ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๕ เขาบอกว่าเศรษฐกิจไทย
ในปี ๒๕๖๔ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ ๒.๕-๓.๕ มันใช่ไหม รัฐบาลลองไปทบทวนดู แถมยัง
บอกว่าเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๕ ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่
ในช่วงร้อยละ ๐.๗-๑.๗ ถามว่าอัตราเงินเฟ้อถ้าตัวเลขอยู่ในลักษณะนี้ถามว่าดีไหม ดี  
แต่มันเป็นเพียงตัวเลข แต่ข้อเท็จจริงนั้นมันไม่ใช่ การท่ีว่าเงินเฟ้อนั้นหมายถึงว่าคนออกมา
จับจ่ายใช้สอย ถึงแม้ว่าข้าวของจะมีราคาแพง คนก็สามารถออกมาใช้ชีวิ ตประจ าวัน  
มาใช้เงิน เกิดสภาพคล่อง แต่ขณะเดียวกันตัวเลขหรือการวิเคราะห์ของรัฐบาลนั้นถูกหรือไม่  
และอีกประการหนึ่ ง ในนโยบายของงบประมาณ ปี  ๒๕๖๕ ท่านประธานท่ี เคารพครั บ 
ผมมาอ่านดู ในหน้า ๓ อันสุดท้าย ท่ีบอกว่าการกู้เงิน ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อมาชดเชย 
งบประมาณขาดดุลนั้นอยู่ในระดับไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศ 
ในระยะยาว มิน่าล่ะครับท่านประธาน ตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาบริหาร  
ราชการแผ่นดิน ๗ ปีงบประมาณท่ีผ่านมานั้นผมไปดูย้อนหลัง เป็นการจัดงบประมาณขาดดุล 
แทบทุกปี สูงขึ้นทุกปี เดี๋ยวผมจะสรุปให้ท่านประธานฟังในสุดท้ายว่ารัฐบาลชุดนี้มีนโยบาย
อย่างไร ท่านประธานท่ีเคารพ การจัดงบประมาณ ๓.๑ ล้านล้านบาท ถามว่าเหมาะสมไหม 
ในสภาวะปัจจุบัน บอกได้เลยว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่ตอบโจทย์ ถ้าดูในรายละเอียด 
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ แต่ละกระทรวง จะสังเกต 
ได้เลยว่าแต่ละกระทรวงนั้นจะได้ไม่เหมาะสม มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปราย  
บางกระทรวงท่ีเป็นกระทรวงท่ีหารายได้แบบกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็นกระทรวง
ท่ีหารายได้มากท่ีสุดให้กับประเทศกลับได้รับงบประมาณท่ีน้อย และกระทรวงสาธารณสุข 
ก็เช่นเดียวกันเพื่อนสมาชิกอภิปรายแล้ว ผมไม่ขออภิปรายต่อ ซึ่งเป็นกระทรวงหลัก ซึ่งเป็น 



  ๔๑๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๘๙/๒ 
 
หลักส าคัญ เป็นหลักประกันให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยท้ังประเทศในช่วงภาวะโควิด-๑๙  
(COVID-19) แต่ผลปรากฏว่ากระทรวงสาธารณสุขกับได้งบประมาณน้อย ทีนี้มาดูในส่วนท่ี
รัฐบาลจะต้องไปปรับใหม่ มันมีหลายงบประมาณท่ีไม่สมควรได้ นั่นก็คืองบกลาง งบกลาง 
ปีนี้ตั้งไว้สูงถึง ๕๗๑,๐๐๐ ล้านบาท ขออนุญาตอ่านเลขตัวกลม ๆ  หากเราไปย้อนหลังใน ๑๐ ปี 
ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จากปี ๒๕๕๔ ถึงปี ๒๕๖๔ ผลปรากฏว่างบกลางท่ีตั้งไว้จ านวน 
๕.๕ ล้านล้านบาท เงินส่วนนี้ ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ขออนุญาตในช่วงสมัยของท่านยิ่งลักษณ์  
ชินวัตร บริหารราชการแผ่นดิน ใช้งบกลางประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ประเทศเจริญ 
ประชาชนอยู่ดีมีสุข แต่นับจากปี ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มาบริหารราชการแผ่นดิน  
 

- ๑๙๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๙๐/๑ 
 
ใช้งบประมาณเฉลี่ยแล้วงบกลางนั้นสูงขึ้นทุกปี ๆ ถึงแม้ว่าปีนี้จะลดลงนิดหน่อย แต่โดยเฉลี่ย 
๗ ปีงบประมาณท่ีผ่านมา งบกลางนั้นสูญเสียโดยใช่เหตุ รับไปซ้ าซ้อนกับกระทรวง 
หลายกระทรวง และขณะเดียวกันการจัดงบประมาณขาดดุลของรัฐบาลชุด พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ท้ังท่ีการจัดเก็บรายได้ การหารายได้ การจัดเก็บภาษี  
ไม่มีประสิทธิภาพ อีกท้ังการจัดงบประมาณในปีนี้ ปี ๒๕๖๕ เป็นการจัดสรรให้กระทรวง 
กรม ไม่ตรงกับความจ าเป็นตามท่ีผมได้อภิปรายเบื้องต้น ในสภาวะปัจจุบัน เช่น จัดสรร
ให้กับกระทรวงกลาโหมไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ในสภาวะ ท่ีบ้านเมืองประสบปัญหา  
ท้ังโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) เศรษฐกิจตกต่ า ประชาชนเดือดร้อน หรือจัดสรร
งบประมาณให้กับกระทรวงอีกหลายกระทรวงท่ีไม่จ าเป็น รัฐบาลจัดงบประมาณโดยจัด 
บางกระทรวงมากเกินไป บางกระทรวงก็น้อยเกินไป เพราะฉะนั้นโดยสรุปภาพรวมแล้ว 
ในรายละเอียดผมเรียนท่านประธานเลยว่าจากสัดส่วนการจัดงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปี ๒๕๖๕ นั้นมีหลายหน่วยงานท่ีต้องปรับลด ดังเช่นงบกลางมันไปซ้ าซ้อนกับ 
หลายกระทรวง ยกตัวอย่างเช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และอีก 
หลาย ๆ กระทรวง กระทรวงกลาโหมควรปรับลดลงมากหน่อย ส่วนกระทรวงท่ีควรปรับเพิ่มนั้น 
ก็มีอีกหลายกระทรวงตามท่ีผมได้อภิปรายเบื้องต้น โดยภาพรวมแล้ว ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
เขาบอกว่าตั้งแต่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มาบริหารราชการแผ่นดินนั้น
เอาแต่ใจตัวเอง เชื่อมั่นตัวเอง ไม่มีวิสัยทัศน์ ขาดการป้องกันล่วงหน้า ท้ังท่ีภัยใกล้ถึงตัว  
เป็นรัฐบาลไล่ตามปัญหา ท าตัวเป็นพนักงานดับเพลิง รอไฟไหม้ก่อนแล้วค่อยออกมาดับ  
เขาชมกันท้ังบ้านท้ังเมืองว่าประเทศไทยมีรัฐบาลเหมือนไม่มีรัฐบาล ในด้านโควิด (COVID)  
ก็ล้มเหลว เพราะไม่ฟังค าเตือนของหมอในมหาวิทยาลัยท่ีเตือนให้ล็อกดาวน์ (Lockdown) 
ในช่วงสงกรานต์ และประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการเตรียมการเรื่องวัคซีน ยกตัวอย่าง
ในจังหวัดของผม จังหวัดศรีสะเกษนั้นท าสวอบ (Swab) ทุกวัน ในเขตผมนั้นมีทุกวัน  
พี่น้องเขาต้องการวัคซีน แต่ผมไปถามหมอ หมอบอกว่าไม่มีวัคซีน ขออีกนิดหนึ่งครับ  
ท่านประธาน ๗ ปีงบประมาณท่ีผ่านมานั้นเป็นการจัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์  
เศรษฐกิจล้มเหลวเพราะจ่ายเงินเกินตัว ไม่คิดหาเงินมาใช้ ทีมเศรษฐกิจเป็นข้าราชการ 
ท่ีท างานช้า ไม่ได้รับความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่ต้น มือดี ๆ ไม่กล้าเข้ามา เพราะฐานะการคลัง 



  ๔๑๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๙๐/๒ 
 
ของประเทศก าลังตกต่ าอย่างเห็นได้ชัด ทหารใช้เงินโดยไม่ค านึงถึงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
ท้ังหมดนี้ผมจึงไม่สามารถท่ีจะรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕   
๓.๑ ล้านล้านบาท ขอบคุณมากครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านประกอบ รัตนพันธ์ ตามด้วยท่านศักดินัย นุ่มหนู เชิญครับ  
 
               - ๑๙๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๙๑/๑ 
 
  นายประกอบ รัตนพันธ์ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม ประกอบ รัตนพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรค
ประชาธิปัตย์ กระผมขออนุญาตอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีทางรัฐบาลได้ตั้งไว้ในวงเงิน ๓.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงิน 
ท่ีต่ ากว่าวงเงินปีท่ีแล้ว โดยงบประมาณ ๒๕๖๔ นั้นอยู่ประมาณ ๑.๘๕ แสนล้านบาทนะครับ 
ท่านประธานครับ ผมอยากกราบเรียนท่านประธานว่าในวงเงินดังกล่าวเป็นงบประมาณ
ด าเนินการท่ีสามารถไปพัฒนาได้ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นวงเงินท่ีน้อยนิด 
ไม่มากนัก ข้อสังเกตท่ีส าคัญ งบประมาณปีนี้หน่วยรับงบประมาณ ๓๐ หน่วย ท้ังหมด 
เสนองบประมาณมาท่ี ๕.๒๗ ล้านล้านบาท แต่ว่าทางส านักงบประมาณปรับลดเหลือ  
๓.๑ ล้านล้านบาท ลดลงประมาณ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความอย่างไรครับท่านประธาน 
นั่นหมายความว่าส่วนราชการหน่วยรับงบประมาณท่ีตั้งงบประมาณด้วยความจ าเป็น 
และเร่งด่วน โหลด (Load) ลดความจ าเป็นไปร้อยละ ๔๐ มันเป็นปัญหาส าคัญท่ีจะเผชิญ
วิกฤติในการบริหารจัดการงบประมาณปี ๒๕๖๕ ซึ่งผมได้ดูเอกสารแล้ว ก็สรุปว่าสาระส าคัญ
งบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้น รัฐบาลมุ่งยุทธศาสตร์ ๒ ด้านหลัก  
  ด้านแรกท่านประธานครับ ก็คือในเรื่องของการต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่  
โควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่งผมกราบเรียนว่าไม่เพียงรัฐบาลเอง แม้แต่พี่น้องประชาชน 
ก็ตระหนักและตระหนก และมีความต้องการท่ีจะให้รัฐบาลบริหารจัดการต่อสู้กับโรคร้าย
อุบัติใหม่โรคนี้ให้เฉียบพลันเพื่อรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนเอาไว้ นั่นเป็นยุทธศาสตร์ 
ท่ีมีความส าคัญและพิเศษของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
  ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เป็นยุทธศาสตร์ท่ีต้องเดินหน้าประเทศไทยตามแผน 
ยุทธศาสตร์ ก็มีความส าคัญมากครับ ท่ีผมกราบเรียนท่านประธานว่าถ้าตราบใดประเทศไทย
เราชะงักงันในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติเราก็จะเป็นคนพิการ แล้วก็ไม่สามารถ 
ท่ีจะต่อสู้อยู่ได้อย่างมีความสุขในอนาคตได้ ประเทศเราล้าหลัง เพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์  
๒ เรื่องนี้ผมกราบเรียนว่าเป็นยุทธศาสตร์ ท่ีรัฐบาลได้จัดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
อย่างผสมผสานค่อนข้างลงตัว แต่ก็ยังไม่ตอบสนองสิ่งท่ีส าคัญ สิ่งท่ีจ าเป็นมากนัก ผมอยาก
เรียนท่านประธานว่าในส่วนการสร้างคน การสร้างทรัพยากรมนุษย์ถือว่าเป็นสิ่งท่ีมี  



  ๔๑๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๑๙๑/๒ 
 
ความส าคัญท่ีรัฐบาลจะต้องใส่ใจ จะต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างดียิ่ง ผมดูงบประมาณในส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงสร้างทรัพยากรมนุษย์ ดูในกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง ๒ กระทรวงนี้เป็นกระทรวงสร้างทรัพยากรมนุษย์  
ผมพูดเสมอ ท่านประธานครับว่าการศึกษาสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติ ถ้าตราบใด 
การศึกษาอ่อนแอ คนไม่มีคุณภาพ ทรัพยากรมนุษย์อ่อนแอ เมื่อนั่นละครับ ชาติก็เดินหน้าไม่ได้ 
งบประมาณกระทรวงศึกษาธิการปีนี้ผมเข้าใจครับ เพราะว่าวงเงินงบประมาณโดยส่วนรวมนั้น
ลดลงถึง ๑.๘๕ แสนล้านบาท หรือถ้าเลขกลม ๆ ก็คือประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ต้องกระทบกับหน่วยรับงบประมาณท้ัง ๓๐ หน่วยอย่างแน่นอน ท่านประธานครับ แต่ว่าเมื่อดู
ในกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นกระทรวงสร้างชาติ สร้างทรัพยากรมนุษย์ ปรากฏว่าลดลง  
ไม่เป็นสัดส่วนกับวงเงินท่ีลดลงท้ังหมดของงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ นั่นหมายความว่า
อย่างไรครับ หมายความว่าปี ๒๕๖๕ งบประมาณวงเงินท้ังหมดลดลงประมาณ ๕.๖๖ แต่ว่า
ของกระทรวงศึกษาธิการลดลง ๖.๗๕ เปอร์เซ็นต์ ร้อยละ ๖.๗๕ มันไม่เป็นสัดส่วน ท้ัง ๆ 
ท่ีว่ากระทรวงศึกษาธิการนั้น -------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๑๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๙๒/๑ 
 
มีความส าคัญมาก วงเงินลดลงจากปีท่ีแล้วซึ่งปีท่ีแล้วก็ไม่เพียงพออยู่แล้วนะครับ ลดลง
ประมาณ ๒๔,๐๐๐ ล้านบาท เป็นเร่ืองท่ีน่าตกใจและเป็นเร่ืองท่ีน่ากังวลมาก หมายความว่า
กระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถท่ีจะจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพทางการศึกษาได้ ในภาวะ
วิกฤติ โควิด-๑๙ (COVID-19) ซึ่ งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องจัดการเรียนการสอน 
แบบผสมผสานท้ังในลักษณะของออนแอร์ (On Air) ลักษณะของออนไลน์ (Online)  
ลักษณะของออนไซต์ (On Site) ซึ่งการเรียนการสอนท้ัง ๓ ลักษณะนั้นจ าเป็นต้องมี 
ความพร้อมท้ังอุปกรณ์และสถานท่ี แต่น่าเสียใจครับ เมื่อผมไปดูงบประมาณรายจ่ายของ
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว ปรากฏว่าไม่ได้ตั้งงบประมาณท่ีจะไปรองรับในการจัดการเรียน  
การสอนท่ามกลางวิกฤติของโควิด (COVID) ไว้อย่างเป็นรูปธรรม นั่นผมเกรงว่ามันจะ 
กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนสู่คุณภาพอย่างแน่นอน แล้วทรัพยากรมนุษย์ 
ก็จะมีปัญหา นี่ไม่รวมท้ังของอาชีวศึกษาท่ีตั้งงบประมาณปีนี้น้อยมาก และไม่รวมถึง 
สิ่งส าคัญท่ีสุดก็คือเศรษฐกิจฐานราก พี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยท่ีส าคัญ 
ก็คือเรื่องน้ า ท้ังเรื่องของชลประทานและน้ าบ่อบาดาลท่ีต้องเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต  
ของพี่น้องเกษตรกรก็ไม่เป็นรูปธรรมนะครับ ก็กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ว่าต้องฝากทางคณะกรรมาธิการวิสามัญไปดูแลปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามผมกราบเรียนว่าผมพอท่ีจะรับงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ 
ได้ครับ ขอบคุณมากครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านศักดินัย
รอสักครู่นะครับ เนื่องจากว่ามีท่านรัฐมนตรี เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ขอชี้แจง ท่านศักดินัย
อภิปรายต่อหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีชีแ้จงแล้วนะครับ เชิญท่านรัฐมนตรีเอนกครับ  
  นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)  :  กราบเรียนท่านประธาน กระผม นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม เรียกย่อ ๆ ว่า 
กระทรวง อว. นะครับ ขอชี้แจงท่านสมาชิก ๔ ท่าน ท่ีได้กรุณาตั้งข้อซักถามแล้วก็ให้
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้นะครับ  



  ๔๑๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๙๒/๒ 
 
  ข้อแรก ประเด็นท่ีว่าเกษตรกรและเอสเอ็มอี (SMEs) มีรายได้เพิ่มขึ้น 
จากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเดือนเท่าไรนะครับ ซึ่งเป็นค าถามของท่านสมาชิก 
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน พรรคประชาธิปัตย์ ก็กราบเรียนว่ากระทรวง อว. ได้ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลงานวิจัยจ านวนมากท่ีแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมต่อยอดไปสู่
เชิงพาณิชย์ น าไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี 
(SMEs) ท่ัวทุกภาค ผ่านกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีหลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ หน่วย เช่น 
ไอแทป (ITAP) คลินิกเทคโนโลยี โครงการวิจัยต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงบูรณาการเข้ากับ
สถาบันอุดมศึกษา ชุมชน หน่วยงานวิจัยในสังกัด โดยมีสิ่ง ท่ีตั้งขึ้นมาใหม่ เรียกว่า อว.  
ส่วนหน้า เป็นข้อต่อในการรับความต้องการของชุมชนพื้นท่ี เพื่อท่ีจะน า เอาองค์ความรู้ 
และเทคโนโลยีไปช่วยแก้ปัญหา มีตัวอย่างมากมาย เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตรปลอดภัย โครงการพัฒนาเกษตรสมาร์ตฟาร์มมิง (Smart Farming) โครงการ
พัฒนาศักยภาพในการแปรรูปสินค้าเกษตร โครงการบริหารจัดการผลิตสินค้าตามแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก ท่ีเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอะกรีแมป (Agri-Map) 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเกษตรแม่นย าสูงและ
เกษตรอัจฉริยะ การบริหารจัดการน้ า เพิ่มศักยภาพและผลผลิตทางการเกษตร การพัฒนา
ห่วงโซ่อาหารปลอดภัยของวิสาหกิจชุมชนท่ีหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ---------------------------- 
 

- ๑๙๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๒๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๙๓/๑ 
 
โครงการพัฒนาการผลิตและการจัดการภายในกลุ่มเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพ 
สับปะรดนางแลท่ีจังหวัดเชียงรายเป็นต้น จากผลการด าเนินงานในโครงการต่าง ๆ ท่ียกเป็น 
ตัวอย่างมานั้น อว. สามารถท าให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SMEs) มีรายได้ 
เพิ่มสูงขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีท าให้มีเงินออมมากขึ้น  
มีผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพชีวิต น าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์จากการประเมินประมาณ ๔๒,๐๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔ นั่นคือปีท่ีก าลังจะ 
ผ่านไปนะครับ นอกจากนั้นในปีงบประมาณใหม่คือปี ๒๕๖๕ นี้ทาง สกสว. หรือส านักงาน 
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก็ได้ตั้งงบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนา 
ด้านเกษตรเป็นจ านวนเงิน ๑ ,๓๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละเกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของงบประมาณกองทุน ววน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้านเกษตรและอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งน าเอาโมเดล (Model) เศรษฐกิจบีซีจี (BCG)  
มาใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคเกษตร จากเดิมท่ีท ามากแต่ได้น้อยไปสู่การผลิตสินค้า 
พรีเมียม (Premium) ท่ีผลิตน้อยแต่สร้างรายได้มาก ใช้ เทคโนโลยี ในการควบคุม 
การเพาะเลี้ยงและเพาะปลูกท่ีท าให้ลดต้นทุน ท าให้เราสามารถเพิ่มความหลากหลาย  
ของสินค้าเกษตร ท้ังนี้เราคาดว่าจากการน าเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนา 
ในปี ๒๕๖๕ ประการท่ี ๑ เราจะได้นวัตกรรม องค์ความรู้และเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมไม่ต่ ากว่า ๑๐๐ เรื่องยังไม่ได้ประเมินราคาหรือมูลค่า ๒. สร้างเกษตรกรรายใหม่
ท่ีใช้เทคโนโลยีมีรายได้มากกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อปีต่อคนจ านวนไม่น้อยกว่า ๒๕๐ คน  
๓. เกิดชุมชนท่ีน าความรู้และนวัตกรรมไปใช้จัดการชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แห่งยังไม่ได้ประเมินเป็นตัวเงิน ๔. สามารถขจัด 
ความยากจนรายครัวเรือนโดยท าให้ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ บาท 
ต่อครัวเรือนต่อปี ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ครัวเรือน นอกจากนั้นยังมีประโยชน์ท่ีไม่ได้ไปถึง 
เกษตรกรโดยตรง แต่ว่าจะน าไปสู่การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้น้ าของประเทศแก้ปัญหาน้ าในภาคเกษตร แล้วก็จัดการน้ านอกเขตชลประทาน  
อีกด้วยครับ นั่นก็เป็นประเด็นแรกท่ีผมขอชี้แจงนะครับ เป็นค าถาม เป็นข้อซักถามของ 
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ 



  ๔๒๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๙๓/๒ 
 
   ข้อท่ี ๒ เป็นค าถามและความเป็นห่วงของท่านประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคเสรี
รวมไทย ก็เกี่ยวกับปัญหาการขาดธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยนครพนม แล้วก็ปัญหา
วิทยาลัยการบินนานาชาตินะครับ ก็ขอเรียนชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยนครพนมถูกควบคุม 
โดย อว. มีกรรมการท่ีเข้าไปท าหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย แล้วก็มีรักษาการอธิการท่ีอยู่
ภายใต้กรรมการดังกล่าวนี้นะครับ ท าหน้าท่ีควบคุมแต่ไม่ใช่ควบคุมเพื่อควบคุม แต่ควบคุม
เพื่อจะให้แก้ปัญหาการขาดธรรมาภิบาลท่ีท าให้รัฐบาลในสมัยท่ีท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์  
เป็นรัฐมนตรีได้เข้าไปควบคุมมหาวิทยาลัย ปัญหาท่ีส าคัญปัญหาหนึ่งก็คือการขาดสภาพคล่อง
ในวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งก็ได้แก้ไขไปมากแล้วครับ  
   ปัญหาท่ีส าคัญดัง ท่ี ท่านสมาชิกก็ได้ทราบอยู่แล้วนะครับว่าไม่ได้ตั้ ง
งบประมาณเอาไว้ส าหรับปี ๒๕๖๔ สาเหตุท่ีไม่ได้ตั้งเอาไว้เมื่อปี ๒๕๖๔ เท่าท่ีได้รับทราบ
ได้รับรายงานมาก็คือว่าตอนนั้นยังมีความไม่แน่ใจว่าจะยุบวิทยาลัยการบินหรือไม่  ก็เป็นเหตุ
ให้ไม่ได้ตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๔ มา แต่ผมกล่าวได้ว่าเท่าท่ีผมสดับตรับฟังมา ------------ 
 

- ๑๙๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๒๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๙๔/๑ 
 
แล้วก็เป็นนโยบายของผมด้วยก็คือวิทยาลัยการบินไม่ยุบนะครับ แล้วก็เราก็ได้หาเงินจาก 
งบกลางเป็นจ านวนเงิน ๖๒ ล้านบาทส าหรับการใช้จ่ายในปีนี้ปี ๒๕๖๔ นะครับ ซึ่งมันล่าช้า 
มาแล้ว แต่ว่าขณะนี้ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาของส านักงบประมาณ แต่ผมคิดว่าคงจะได้
ทราบผลในเวลาท่ีไม่นานมากนัก ในขณะเดียวกันในปี ๒๕๖๕ นี้เราก็ได้ตั้งงบเอาไว้ซึ่งก็ได้
เป็นจ านวนเงิน ๑๕ ล้านบาทโดยประมาณ คาดว่าปัญหาต่าง ๆ ท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
ได้ยกขึ้นมาก็คงจะได้รับการแก้ไขไป แล้วก็ส่วนตัวผมเองก็ได้สั่งการท่านปลัดของผมว่า 
ให้ช่วยท าให้การเข้าไปควบคุมดูแลมหาวิทยาลัยนครพนมจบสิ้นอย่างดีในเวลาท่ีไม่นาน  
ถ้าเป็นไปได้ก็อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ขอให้จบ เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ มหาวิทยาลัยท่ีอยู่ใต้
การควบคุมของ อว. ผมก็มีนโยบายท่ีจะเร่งให้การควบคุมจบลงโดยเร็วท่ีสุด ให้มหาวิทยาลัย
กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุดนะครับ ก็ขอให้ค าสัญญาไว้นะครับ  
  ประเด็นท่ี ๓ ก็คือประเด็นของท่านเกียรติ สิทธีอมร พรรคประชาธิปัตย์  
ในประเด็นท่ีท่านเป็นห่วงว่างบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้
คือ ๒ เปอร์เซ็นต์ แล้วท่านก็อยากจะทราบว่าเกิดจากเหตุใด ก่อนอื่นก็ขอเรียนให้ทราบว่า
รัฐบาลหลายปีมานี้ได้ตั้งเป้าเอาไว้ว่าภายในปี ๒๕๗๐ งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนา 
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า อาร์แอนด์ดี  (R&D) ของประเทศจะต้องดันขึ้นไปให้ถึง  
๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ท าไมต้อง ๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เพราะว่าเป็นสัดส่วน
ของประเทศท่ีพัฒนาแล้วในการท่ีจะตั้งให้งบประมาณด้านอาร์แอนด์ดี (R&D) หรือว่าวิจัย
และพัฒนาขึ้นไปอย่างต่ า ๒ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) เราไม่ได้นิ่งนอนใจ ในปี ๒๕๖๒  
ซึ่งส ารวจล่าสุดเรามีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนเกือบ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๑๙๓,๐๐๐ ล้านบาทโดยประมาณ คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๔ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
หรือ ๑.๑๔ ของจีดีพี (GDP) แบ่งเป็นการลงทุนของภาคเอกชนประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นการลงทุนจากภาครัฐประมาณ ๔๓ ,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนอย่างนี้ครับ 
ภาคเอกชนลงทุนอาร์แอนด์ดี (R&D) ๗๗ เปอร์เซ็นต์ ภาครัฐลงทุนอาร์แอนด์ดี (R&D)  
๒๓ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็เป็นตัวเลขท่ีไม่เลวนะครับ แล้วก็มีอนาคต ทีนี้ท่ีท่านเกียรติเป็นห่วง 
ผมก็ขอยืนยันนะครับว่าเราตั้งใจเต็มท่ีนะครับ ผมยืนยันในฐานะท่ีผมเป็นประธานอ านวยการ 



  ๔๒๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๙๔/๒ 
 
ของสภานโยบายอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยหลายกระทรวง 
และมี ท่านนายกรัฐมนตรี เป็นประธานใหญ่  ยืนยันว่าเราจะดันตัว เลขการลงทุน 
ทางด้านอาร์แอนด์ดี (R&D) ไปท่ี ๒.๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ภายในปี ๒๕๗๐ ให้จงได้ 
แม้ว่าจะมีปัญหาจากโควิด (COVID) ผมก็คิดว่าปัญหามันจะอยู่ไม่นานนะครับ จากนั้นไป 
เราก็จะสามารถเพิ่มไปได้เรื่อย ๆ จนกระท่ังถึง ๒.๐ เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) ส่วนข้อ ๔  
ก็ไม่ใช่ข้อซักถามนะครับแต่เป็นข้อเสนอแนะด้วยความปรารถนาดีต่อบ้านเมืองว่าท่าน 
ได้ไปเห็นการใช้ฐานข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) ท่ีได้จากการด าเนินโครงการยูทูที (U2T) นะครับ 
นี่เป็นข้อเสนอแนะของท่านอนุสรี ทับสุวรรณ พรรครวมพลังประชาชาติไทย ท่านแนะน าว่า
ควรจะมีการน าข้อมูลไปต่อยอดหรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ องค์กรอื่น ๆ เพ่ือให้ชุมชน 
มีการต่อยอด ผมก็ยินดีรับข้อเสนอแนะของท่านอนุสรีด้วยความเต็มใจนะครับ แล้วก็จะ
เชื่อมโยงบิ๊กดาต้า (Big Data) นี้เข้ากับกระทรวงอื่น ๆ ด้วยนะครับ กระทรวงใดท่ีจะได้
ประโยชน์จากบิ๊กดาต้า (Big Data) นี้นะครับ ทาง อว. ของผมท่ีท าเรื่องยูทูที (U2T) พร้อม 
ท่ีจะรับใช้เสมอครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน 
 
                 - ๑๙๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๒๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๙๕/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ 
ท่านศักดินัย ขออภัยนิดหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
ขอชี้แจง เชิญท่านรัฐมนตรีอาคมครับ  
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจงและให้ข้อมูลส าหรับ
ท่านสมาชิก ซึ่งได้มีการอภิปรายเมื่อสักครู่นี้นะครับ ต้องขออนุญาตเอ่ยนาม ท่านพิสิฐ  
ลี้อาธรรม ด้วยความท่ีท่านเป็นห่วง แล้วก็มีข้อเสนอแนะในเรื่องของการจัดท างบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ โดยเฉพาะในส่วนท่ีงบลงทุนกับในเรื่องของท่ีน้อยกว่าในเรื่องของกรอบวงเงิน  
ขาดดุลงบประมาณในปีนี้ ซึ่งก็ขอกราบขอบพระคุณท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  
ซึ่งทางกระทรวงการคลังก็จะรับไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป อย่างไรก็ดีก็ขออนุญาต
เรียนว่าในช่วงปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ อย่างท่ีผมได้กราบเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับว่า ปี ๒๕๖๓  
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ นั้นเรายังอยู่ในสถานการณ์ของวิกฤติทางโควิด-๑๙ (COVID-19)  
แต่เราก็มีความคาดหวังแล้วก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าปี ๒๕๖๕ นั้นก็จะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจ 
ของเราน่าจะฟื้นตัวได้ตามท่ีคาดการณ์ไว้ในเอกสารงบประมาณนะครับ ในเรื่องของ
สถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) นั้นก็เป็นสิ่งท่ีเราไม่ได้คาดคิดกันมาก่อน เพราะฉะนั้น 
ใน ๒ ปีท่ีแล้ว ปีท่ีแล้วกับปีนี้นั้นก็มีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้เงินงบประมาณเพิ่มขึ้น  
ซึ่งก็ได้มีการแก้ไขในเรื่องของสัดส่วนต่าง ๆ  ซึ่งก าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลงั 
เพื่อผ่อนคลายให้สามารถท่ีจะระดมเงินเพื่อมาใช้ในช่วงของสถานการณ์โควิด (COVID) นั้น 
ได้นะครับ อย่างไรก็ตามในความเป็นห่วงนั้นก็มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอยู่ ๓ ฉบับด้วยกัน 
คือ พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๑ กฎหมาย พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง แล้วก็ในเรื่องของ
กฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งในมาตรา ๑๑ นั้นของ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ 
๒๕๖๑ นั้นก็ได้เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่า ในกรณีท่ีจัดเก็บรายได้ต่ ากว่ารายจ่ายนั้นก็ให้แถลง
วิธีการหาส่วนท่ีขาดดุลต่อรัฐสภาด้วย อันนี้ก็ในกรณีท่ีต้องมีการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล  
งบประมาณก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลัง และกฎหมาย 



  ๔๒๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๙๕/๒ 
 
ว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ ก็เป็นกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท้ัง ๓ ฉบับ ซึ่งในค าแถลงของ 
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเราก็จะใช้วิธีว่าในส่วนท่ีขาดไปนั้นก็จะมี  
๒ วิธีหลัก ๆ ก็คือเรื่องของการใช้ใน พ.ร.บ. ร่วมทุน คือ กิจการบางอย่างท่ีเป็นงบประมาณ
ลงทุนของส่วนราชการนั้นก็อาจจะน าไปใช้ในเรื่องของการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนด้วย  
นั่นวิธีท่ี ๑ 
  วิธีท่ี ๒ ก็คือในเรื่องของการท่ีบรรจุโครงการนั้นไว้ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะ ซึ่งอันนี้ ก็มีโครงการอยู่หลายโครงการ 
ของส่วนราชการต่าง ๆ ท่ีขอใช้เงินกู้ อย่างไรก็ดีในส่วนท่ีเป็นโครงการกิจการร่วมทุนพีพีพี 
(PPP) นั้นก็มีกรณีตัวอย่างนะครับว่าเป็นโครงการของส่วนราชการ ซึ่งโดยปกตินั้นก็จะใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน แต่ว่าก็เอาไปใช้ในเรื่องของโครงการร่วมทุน กรณีตัวอย่างนั้นก็ยกตัวอย่าง
นะครับ เช่น กรณีขอมอเตอร์เวย์ในส่วนของท่ีเป็นโอแอนด์เอ็ม (O&M) คือในเรื่องของ 
การบริหารจัดการมอเตอร์เวย์ หรือโครงการบ าบัดน้ าเสียของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม หรือในเรื่องของโครงการทางหลวงแผ่นดินท่ีเป็นโครงการท่ีเชื่อมไปพื้นท่ี
ชายแดนต่อเขตกับทางเร่ืองอาเซียน (ASEAN) ซึ่งอันนั้นก็ใช้เงินกู้ ซึ่งก็ในหลักของการบริหาร
หนี้สาธารณะกับกฎหมายงบประมาณนั้นในกรณีท่ีเป็นเงินกู้นั้นก็จะต้องออกกันคนละครึ่ง 
หมายความว่าในโครงการท้ังหมดนั้นถ้าเรากู้นั้นก็กู้เพียงครึ่งเดียว ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นก็ใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าก็สามารถท่ีจะพิจารณาโครงการที่เข้าไปอยู่ในเรื่อง
ของโครงการ ท้ังโครงการร่วมทุนกับโครงการก่อหนี้สาธารณะนะครับ อันนี้ก็ขออนุญาต 
กราบเรียนในประเด็นนี้ไว้นะครับ  
 
              - ๑๙๖/๑ 
 
 
 
 



  ๔๒๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๙๖/๑ 
 
  ส่วนในเรื่องของหนี้สาธารณะจะทะลุเพดานนั้นหรือไม่ อย่างท่ีผมกราบเรียน
นะครับ ณ ขณะนี้นั้นก็ยังอยู่ในกรอบของร้อยละ ๖๐ ท่ีคณะกรรมการวินัยการเงินการคลัง
เป็นผู้ก าหนดนะครับ อย่างไรก็ดีนั้นในการพิจารณาในเรื่องของแผนการบริหารสาธารณะนั้น 
เราก็ท าแผนท้ังในระยะสั้นและระยะปานกลางนะครับ ระยะสั้นคือแผนการบริหารประจ าปี 
แล้วก็ดูแผนการบริหารในระยะ ๓ ปีข้างหน้าด้วยนะครับ อันนี้ก็โดยท่ีเราจะต้องพิจารณา 
ในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจด้วย ขีดความสามารถในการช าระหนี้ของเรานะครับ ซึ่งขณะนี้ 
ก็อยู่ในระหว่างการพิจารณาท่ีจะเสนอคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังพิจารณาในเรื่อง
ของกรอบการบริหารในระยะ ๓ ปีข้างหน้านะครับ แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้น ในเรื่องของการขาด
ดุลนั้น อย่างท่ีผมได้กราบเรียนเมื่อวานนี้นะครับ มองทางด้านรายได้นั้น การปฏิรูป 
ในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินนั้น หลัก ๆ ก็คงเป็นเรื่องของภาษี ซึ่งเรื่องของ  
ภาษีนั้น ๑. ก็คือในเรื่องของการอ านวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนท่ีเสียภาษีนะครับ 
๒. ก็คือในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นเข้ามาช่วยอ านวยความสะดวกให้มากขึ้น  
โดยท่ีไม่ต้องเดินทางมาท่ีส านักงานท่ีออฟฟิศของสรรพากรหรือสรรพาสามิต แล้วอีก 
ด้านหนึ่งก็เป็นภาษีใหม่ ๆ ท่ีเรายังไม่เคยจัดเก็บ เช่น ภาษีอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ พวกนี้ก็เป็น
ส่วนท่ีเราจะต้องมีการขยายฐานภาษีของเรา ซึ่งในเรื่องนี้นั้นก็ขออนุญาตเรียนว่าทาง
กระทรวงการคลังก็ได้มีการศึกษา โดยขอความช่วยเหลือจากทางธนาคารพัฒนาเอเชียแล้วก็
ธนาคารโลกมาช่วยศึกษาในเรื่องของโครงสร้างของระบบการจัดเก็บภาษีของเราว่า 
เราควรจะปรับปรุงอย่างไรบ้าง เพื่อให้มีความยั่งยืนในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ในอนาคต
นะครับ อันนั้นก็เป็นเรื่องท่ีอยากจะขออนุญาตกราบเรียน ส่วนสุดท้ายก็เป็นเรื่องของข้อมูล
ทางด้านฐานะการคลัง หรือเงินคงคลังตรงนี้ ซึ่งอันนี้ก็จะปรากฏอยู่ในเอกสารรายละเอียด
ของเอกสารงบประมาณฉบับท่ี ๕ เล่มขาวคาดม่วง ก็จะมีรายละเอียดนะครับ ก็ขออนุญาต
กราบเรียนนะครับ  
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
 



  ๔๒๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๙๖/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ 
ท่านพิสิฐ เชิญครับ  
  นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงนะครับ ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับท่ีได้กรุณาตอบ  
ข้อห่วงใยท่ีกระผมได้สอบถามไป จริง ๆ แล้วท่ีท่านตอบก็เป็นเพียงบางส่วนนะครับ แล้วก็
ไม่ใช่ส่วนท่ีผมเป็นห่วง เพราะว่าการร่วมทุนกับเอกชนก็เป็นเรื่องท่ีท าอยู่แล้วนะครับ แต่ท่ี
เป็นห่วงก็คือว่าท่ีท่านนายกได้ประกาศเมื่อวานนี้ในค าแถลงว่าวิธีการแก้ปัญหาเรื่องของ  
งบลงทุนท่ีน้อยไป ก็จะอาศัยการกู้ เงินโดยการออกกฎหมายตาม พ.ร.บ. หนี้  อันนี้ 
ต่างหากครับท่ีกระผมเป็นห่วง เพราะว่าหลักของการบริหารจัดการงบประมาณท่ีดีมันควรจะ
อยู่ตรงส่วนกลาง เก็บภาษีทุกอย่างควรจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ค่อยกระจายออกไป แล้วก็ผ่านสภา  
ให้สภาได้มีการตรวจสอบเปิดเผยข้อมูล แต่ ทุกวันนี้ ตัวอย่างของพระราชก าหนด  
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก็ดี ๑ ล้านล้านบาทก็ดี ท่านออกกฎหมายมาอย่างรวดเร็ว ภายในเวลา
สั้น ๆ ไม่มีข้อมูลปรากฏให้ ส.ส. หรือวุฒิสภาได้ตรวจสอบ แล้วท่านก็ใช้ไปเรื่อย ๆ แล้วก ็
ถือว่านี่คือการทดแทน การท่ีเรามีงบลงทุนต่ า อันนี้ถือว่าเป็นการท าท่ีไม่ถูกต้องนะครับ  
ในหลักของการบริหารจัดการงบประมาณท่ีดี ผมอยากจะให้ตรงนี้เป็นสิ่งท่ีเราต้องระวังไม่ให้
ท าอีก ช่วงนี้ท่านอาจจะมีเหตุผลเรื่องโควิด (COVID) แต่จริง ๆ แล้วงบประมาณประจ าปี 
ก็ควรจะต้องมาจัดการเพื่อมาท าเรื่องโควิด (COVID) ให้มากกว่านี้ แทนท่ีจะอาศัยการกู้เงิน 
ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่าย แต่ว่ามันสร้างผลกระทบท่ีตามมาก็คือเรื่องของตัวเลขหนี้ท่ีเราได้เห็นมาแล้ว
นะครับ ส่วนในประเด็นของการปฏิรูปผมคิดว่าไม่เฉพาะแต่ภาษีท่ีท่านพูดถึง ท่านรัฐมนตรี 
คงต้องคุยกับทางส านักงบประมาณ ------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๙๗/๑ 
 
 
 
 



  ๔๒๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๙๗/๑ 
 
ผมคิดว่าไม่เฉพาะแต่ภาษีท่ีท่านพูดถึงนะครับ ท่านรัฐมนตรีคงต้องคุยกับส านักงบประมาณ
ว่าระบบงบประมาณเองว่าก็ต้องมีการปฏิรูป ตัวชี้วัดต่าง ๆ ท่ีก าหนดไว้มันเป็นข้อจ ากัด  
ท่ีมันอาจจะรุงรังเกินไปหรือเปล่า จริง ๆ การท่ีตั้งตัวชี้วัดไว้มากมายนี้มันเป็นเรื่องปัญหา
ระหว่างหน่วยงานมากกว่าว่ากระทรวงการคลังอยากให้ส านักงบประมาณจัดงบเพื่อบุคลากรก็ดี 
หรือช าระหนี้ก็ดีให้มันครบถ้วน มิฉะนั้นแล้วกระทรวงการคลังก็จะไปใช้เงินคงคลัง  
เป็นปัญหาต่อการบริหารเงินคงคลัง  
  และประการสุดท้ายท่ีท่านรัฐมนตรีพูดถึงว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดหรือ
แถลงเกี่ยวกับฐานะการคลัง โดยบอกว่ามีการชี้แจงเรื่องตัวเลขเงินคงคลัง อันนี้ผมขออนุญาต
ยืนยันว่ามันเป็นความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้องครับ ฐานะการคลังกับเงินคงคลังคนละเรื่องกัน  
แต่ท่ีมีค าแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดเฉพาะแต่เงินคงคลัง  แต่ฐานะการคลังเป็น 
การแสดงถึงรายได้รายจ่าย แล้วก็การขาดดุลเงินสด และผลท่ีจะมีต่อหนี้ในท่ีสุด ซึ่งผมก็ได้
โชว์ให้เห็นในสไลด์ (Slide) เมื่อเช้านี้ไปแล้ว ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) :  มีท่านกนกพาดพิงหรือครับ 
ต้องไปหักเวลาของฝ่ายรัฐบาลนะครับ อันนี้รับทราบไว้ด้วยครับ ใช่ไหมครับ  
  ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน (แบบบัญชีรายชื่อ ) :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม กนก วงษ์ตระหง่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาธิปัตย์ ขออนุญาตให้สิทธิพาดพิงครับ ผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงอุดมศึกษาธิการ ท่านศาสตราจารย์เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ท่ีได้กรุณาตอบ 
ประเด็นการอภิปรายของผม แต่ผมอยากจะขออนุญาตใช้โอกาสตรงนี้เพื่อจะบอกกับ  
ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประเด็นท่ีมี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการท่ีจะเพิ่มมูลค่าจนถึงการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผลผลิตทางด้าน
การเกษตร ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีเกษตรกรไม่สามารถท าได้ด้วยตนเอง แต่จะต้องใช้ความรู้จาก
มหาวิทยาลัย จากอาจารย์และนักวิจัยเป็นส าคัญในการท่ีจะแก้ไขปัญหานี้ นั่นก็หมายความว่า
งบประมาณท่ีผมได้กรุณาได้อภิปรายไปนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะให้มีการแก้ไขปัญหา
เป็นกรณี ๆ ไป แต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครับ ซึ่งกระทรวงอุดมศึกษา 
ถือว่าเป็นกระทรวงท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ง กระผมขออนุญาตยกตัวอย่าง เช่น เราได้ท าท่ี  



  ๔๒๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๑๙๗/๒ 
 
จังหวัดสกลนครให้เกษตรกรปลูกฟ้าทะลายโจร ซึ่งขายได้ ตากแห้งแล้วขายได้กิโลกรัมละ  
๔๐ บาท แต่เมื่อเราน าเข้าไปตรวจสอบมาตรฐานของสารออกฤทธิ์ คือแอนโดรกราโฟไลด์  
(Andrographolide) ของฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ เมื่อยืนยันโดยมหาวิทยาลัย
แล้วปรากฏว่าเราสามารถขายฟ้าทะลายโจรท่ีจังหวัดสกลนครได้ถึงกิโลกรัมละ ๑๐๐ บาท 
เพิ่มขึ้น ๒.๕ เท่า ตรงนี้เป็นมูลค่าเพิ่มท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
และในสถานการณ์ของโควิด (COVID) ราคาเพิ่มขึ้นถึงกิโลกรัมละ ๔๐๐ บาท ด้วยการ 
ยืนยันมาตรฐานของสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) จากมหาวิทยาลัย 
ท่ีจังหวัดสกลนคร ด้วยตัวอย่างนี้เรามีเรื่องอีกมากท่ีจะใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกร แทนท่ีเราจะขายผลผลิตเป็นตัน ๆ  
เป็นกิโลกรัม ๆ แต่เราขายเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ของสาร ตรงนี้จะท าได้ต้องใช้ความรู้ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักครับท่านประธาน ผมจึงขออนุญาตกราบเรียนตรงนี้เพื่อเรียน 
ท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่านโยบายเรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่ง และอยากเห็น
กระทรวงอุดมศึกษาท าหน้าท่ีนี้เพื่อขยายผลส าเร็จนี้ให้ท่ัวไป ขณะนี้กระทรวงอุดมศึกษา  
ก็ได้ช่วยเราท างานอยู่ในหลายจังหวัด เช่น จังหวัดสกลนคร จังหวัดกระบี่ จังหวัดจันทบุรี  
จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสมุทรปราการ 
เป็นต้น ตรงนี้ เรายังมีจังหวัดอีกเยอะมากท่ีจะต้องท างาน ก็ขออนุญาตกราบเรียน 
ท่านประธานว่าเราอยากเห็นการส่งเสริมนโยบายทางด้านการน าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
มาเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรของเราครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เวลาของ
พรรคประชาธิปัตย์ท้ัง ๒ ท่านก็ต้องไปหักออกจากเวลาท่ีมีอยู่นะครับ ต่อไปก็จะเป็น 
คุณศักดินัย นุ่มหนู ผมขอเรียนด้วยความเคารพ สมาชิกกรุณาปฏิบัติตามท่ีเราตกลงกันไว้  
คือท้ิงระยะห่างเพราะว่ามีประชาชนเขาส่งข้อความแล้วก็รูปมาด้วย เพราะฉะนั้นพวกเรา 
 
                - ๑๙๘/๑ 
 
 



  ๔๓๐ 
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คือท้ิงระยะห่างนะครับ เพราะว่ามีประชาชนเขาส่งข้อความมา แล้วก็รูปมาด้วย ฉะนั้น 
พวกเราอย่างไรก็อย่าไปฝืนกติกาท่ีเราเป็นออก แล้วก็เป็นผู้ท่ีวางกฎเกณฑ์ให้เป็นตัวอย่าง 
ของประชาชนนะครับ เพราะเขาส่งมามีรูปมาว่ามีสมาชิกบางท่านไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทาง 
ท่ีปฏิบัติ แต่ว่าผมก็ต้องขอบพระคุณท่ีพวกเราให้ความร่วมมือเกือบร้อยท้ังร้อยนะครับ 
อาจจะมีผู้เผลอไปบ้าง เช่น มีผู้อภิปรายแล้วก็อยากจะนั่งข้าง ๆ เพื่อออกทีวี แต่ว่าพยายาม
นั่งท้ิงระยะนะครับ โดยความเคารพต่อแนวปฏิบัติพวกเราจะได้เป็นแบบอย่างของคนอื่นด้วย 
ขอเชิญท่านศักดินัย เชิญครับ 
  นายศักดินัย นุ่มหนู (ตราด)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม 
ศักดินัย นุ่มหนู สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตราด พรรคก้าวไกล วันนี้ผมขออนุญาต 
ท่ีจะได้อภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช 
๒๕๖๕ ท่านประธานท่ีเคารพครับ พวกเราก็ทราบดีว่างบประมาณรายจ่ายท่ีเราใช้ 
ในการบริหารประเทศนี้มาจากเงินภาษีอากรของพี่น้องประชาชน เพื่อท่ีจะน ามาใช้ 
ในการบริหารประเทศ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยอย่างท่ัวถึง 
ท่ีจะได้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความหวังแล้วก็มีอนาคต นี่เป็นหัวใจส าคัญของการจัดสรร
งบประมาณ ท่านประธานท่ีเคารพครับ เราทราบไหมว่าเรามีพี่น้องของเรากลุ่มหนึ่ง  
ท่ีเป็นจ านวนมากเลยทีเดียวท่ียังขาดการเหลียวแล แล้วก็ใส่ใจจากภาครัฐ แล้วก็หน าซ้ า 
เขายังโดนก ากับและควบคุมอย่างเข้มงวด จึงน ามาซึ่งความสงสัยของผมว่ารัฐบาล 
ของท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นั้นท่านต้องการให้คนเหล่านี้ยังด ารงอาชีพนี้อยู่หรือไม่ 
นั่นก็คือพี่น้องชาวประมงครับ ผมขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
  นายศักดินัย นุ่มหนู (ตราด)  :  วันนี้ท่ีผมจะได้มาพูดถึงกลุ่มพี่น้องท่ีสร้าง
รายได้ สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศเรา แล้วก็เคยยิ่งใหญ่มาไม่น้อยเลย งบประมาณของ 
กรมประมงในปี ๒๕๖๕ เป็นอย่างไร มันมาสู่ความฟื้นฟูเข้มแข็งให้กับพี่น้องชาวประมง 
ได้หรือไม่ ขอเลยนะครับ มาดูกันว่างบประมง ปี ๒๕๖๕ จมภาคประมงไทย ท าให้ 
ภาคประมงของเราจมดิ่งสู่ท้องทะเลนั้น ท่านประธานครับงบประมาณของกรมประมง 
ท่ีได้รับการจัดสรรในปี ๒๕๖๕ นั้น ๓,๔๕๙ ล้านบาท เป็นงบประมาณท่ีน้อยลงกว่าปีท่ีแล้ว 



  ๔๓๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๙๘/๒ 
 
ถึง ๕๖๒ ล้านบาท แล้วก็ดูย้อนกลับไปอีก ๑ ปี จะเห็นว่าน้อยลงไปอีกถึง ๙๔๖ ล้านบาท 
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรลดลงอย่างต่อเนื่องครับท่านประธาน แต่ในขณะท่ีชีวิตของ  
พี่น้องชาวประมงของเราท้ังประเทศต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติ ภาวะของความยากล าบาก 
ล้มละลาย สิ้นเนื้อประดาตัว เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณของกรมประมงท่ีมีอยู่ 
๓,๔๕๖ ล้านบาทนั้น จัดสรรไปอย่างไรบ้าง เรามาดูกันว่าการจัดสรรงบประมาณของ  
กรมประมงเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป็นไปตามวิสัยทัศน์ท่ีกรมประมงท่ีระบุว่ากรมประมง 
คือหน่วยงานท่ีมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อน าไปสู่การประมงท่ียั่งยืน 
ก็อยากจะรู้ว่าวันนี้มันจะยั่งยืนหรือว่าล้มท้ังยืน งบประมาณของกรมประมงมีอะไรบ้าง 
เป็นงบบุคลากร ๒,๒๗๗ ล้านบาท เยอะเลยนะครับ เป็นงบของบุคลากรไปเสียเกินครึ่งหนึ่ง 
เป็นประมงเพาะเลี้ยง ๘๐๑ ล้านบาท แล้วก็เป็นประมงทะเลท่ีเกี่ยวข้องกับประมงพาณิชย์ 
ประมงพื้นบ้าน มีแค่เพียง ๓๘๑ ล้านบาท คนกลุ่มนี้ ๒๒ จังหวัด ชายทะเลของประเทศไทยเรา  
แล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศนี้มา เคยยิ่งใหญ่เกรียงไกรจริง ๆ ครับ  
แต่การจัดสรรงบประมาณมาได้เพียง ๓๘๑ ล้านบาท อันนี้จะน าไปสู่ความยั่งยืนหรือไม่ 
เดี๋ยวมาดูกันต่อครับ งบประมาณ ๓๙๑ ล้านบาท ท่านประธานครับ น าไปท าอะไรบ้าง  
อันท่ี ๑ ก็ไปสู่เรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากร ๒๐๕ ล้านบาท ก็เน้นไปเรื่องของ 
การจัดท าระเบียบการประมง มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูบ้าง แล้วก็เป็นงบป้องกันและการแก้ไข 
การท าประมงผิดกฎหมายถึง ๑๔๑ ล้านบาท ก็เน้นเรื่องของการติดตามควบคุม ตรวจสอบ 
จับกุม การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย กฎหมายท่ีออกโดย คสช. ท่ีมีบทลงโทษท่ีรุนแรงแล้วก็ 
 
               - ๑๙๙/๑ 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๙๙/๑ 
 
น ามาซึ่งความวิบัติล้มละลายของพี่น้องชาวประมงท่ีเป็นอยู่ในขณะนี้ มาดูงบตัวถัดไปครับ  
เป็นเรื่องของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนประมง ๒๕ ล้านบาท เรามี  
๒๒ จังหวัดของชายทะเลก็เฉลี่ยแล้วก็จังหวัดละ ๑.๑๔ ล้านบาท มันจะไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง
หรือไม่ แล้วอีก ๙ ล้านบาทก็เป็นเรื่องของการจัดการเรื่องของแรงงานต่างด้าว จะเห็นว่า 
๑๕๐ ล้านบาทนั้นเมื่อเอามาบวกกันแล้ว ๑๕๐ ล้านบาทก็ยังเป็นงบของการท่ีจะไป 
จับกุมคุมขังติดตามพี่น้องชาวประมงท่ีจะต้องเอามาลงโทษ ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
การจัดสรรงบประมาณของกรมประมงแบบนี้  อย่างท่ีผมได้กล่าวไปแล้วเห็นชัดว่าไม่ได้ 
มุ่งเน้นท่ีจะพัฒนาหรือว่าฟื้นฟูชีวิตต่อลมหายใจอันรวยรินของพี่น้องชาวประมงให้เขา 
กลับมาเข้มแข็งและยืนอยู่ได้ตามหัวใจของการท่ีจะจัดสรรงบประมาณ มาดูครับ เพราะอะไร 
ถึงไม่ได้มีการท าให้พี่น้องของเรานี้ยืนอยู่ได้ การจัดสรรงบประมาณแบบนี้ไม่ตอบโจทย์ 
ให้พี่น้องชาวประมงไปสู่ความยั่งยืน เข้มแข็ง และมีการพัฒนาได้ เพราะอะไร อันแรกเลยครับ  
ก็ไม่มีงบเรื่องของการเยียวยา ร่วม ๗ ปีมาแล้วท่ีพี่น้องชาวประมงของเราเองทุกคนนั้น
ล าบากยากแค้น ไม่ได้ท ามาหากินได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อน ก็ไม่มี ต้องการท่ีจะมีงบเยียวยา
ก็ไม่ได้พูดถึงการมีงบเยียวยาหรือไม่มีกองทุนเลย ก็ยังเน้นเรื่องของการปราบปราม อย่างท่ี
ผมได้เรียนไปว่า ๑๕๐ ล้านบาท แล้วก็ไม่มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีจะมาช่วยเสริม 
ในเรื่องของการท่ีจะแก้ไขปัญหาเรื่องของแรงงานนะครับ ผมยังคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่อง
ส าคัญและมีความจ าเป็นนะครับ  
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ การบริหารราชการแผ่นดินของ คสช. ตั้งแต่
เรื่อยมาจนถึงยุคปัจจุบันเราจะเห็นว่ามาตรการต่าง ๆ ท่ีออกมานั้นไม่ว่าจะเป็นค าสั่งของ 
คสช. ท่ีมีมากกว่าเป็นร้อย ๆ ฉบับ ออกกฎหมายท่ีจะมาก ากับและควบคุมโดยขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ก็จะเน้นในเรื่องของการมีบทลงโทษท่ีรุนแรง
แล้วก็ไม่สอดคล้องกับฐานความผิด ไม่ว่าจะถูกการกักเรือก็มี โดนยึดเรือ พักใบอนุญาต  
เพิกถอนใบอนุญาต ยึดสัตว์น้ า แล้วก็มีปรับกันตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จนถึง ๓๐ ล้านบาท 
เมื่อเป็นแบบนี้นี่คือสภาพของเรือประมงท่ีปัจจุบันนี้มากกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ท่ีไม่สามารถ 
ท่ีจะออกท าการประมงได้ หลายคนอยากเลิกอาชีพ อยากเปลี่ยนอาชีพ ถึงแม้จะท ากันมา 
นับชั่วอายุคนแล้ว ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการท่ีจะเปลี่ยนอาชีพคนท่ีท าประมงกันมาก็อยาก 



  ๔๓๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๙๙/๒ 
 
ท่ีจะด าเนินการต่อ แต่มันไปต่อไม่ได้จริง ๆ ครับท่านประธาน วันนี้ชีวิตพี่น้องชาวประมงนั้น
เขาหมดทุนครับ เขาไม่มีทุนท่ีจะประกอบการท่ีจะไปต่อไป ลูกหลานก็หมดอนาคตนะครับ  
นี่คือสภาพเรือประมงท่ีจอดอยู่ท่ัวไป ติดโทษแบน (Ban) กันบ้าง ไปไม่ได้ จมแล้วก็เสียหาย 
เป็นทรัพย์สินของพี่น้องชาวประมงนะครับ 
   ขอสไลด์ (Slide) ถัดไปครับ อันนี้ผมอยากจะเห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้เราก็มีข่าว
เอฟเอโอ (FAO) แล้วก็อียู (EU) นี้เขายกย่องประเทศไทยว่าแก้ไขปัญหาไอยูยู ( IUU)  
ได้ส าเร็จ มีการให้เทียบเชิญท่านรัฐมนตรีได้ขึ้นไปกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีนานาชาติ  
ท่ามกลางคราบน้ าตา ๒ ท่านนี้จากเพจ (Page) ของประมงไทยรายวันนี้ นี่เป็นแค่เพียง 
ส่วนหนึ่งครับ ผมยังไม่แน่ใจว่าท่านรัฐมนตรีท่านภาคภูมิใจในความส าเร็จตรงไหน ในขณะท่ี 
พี่น้องชาวประมงนั้นมีกองเรือท่ีผมให้ภาพดูสไลด์ (Slide) เมื่อสักครู่ ก็จอดกันผุพังกันไป
มากมาย เป็นความส าเร็จบนคราบน้ าตาของประชาชน เป็นความส าเร็จจริงหรือไม่ นี่คือ 
ความภาคภูมิใจหรือเปล่าครับ ดังนั้นท่านประธานครับ เอาล่ะ เมื่อรัฐบาลสร้างความชื่นชม
ชื่นชอบในเวทีนานาชาติ อียู (EU) พอใจ แต่มาตรการต่าง ๆ ท่ีท่านด าเนินการมานั้นมันได้ท า
ให้พี่น้องชาวประมงเขาเกิดปัญหา ค าถามของผมก็คือว่าท่านแก้ปัญหาไอยูยู ( IUU) ได้และ
ท่านจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงได้หรือไม่ จะช่วยให้เขามาพลิกฟื้นและพัฒนา 
ได้หรือเปล่านะครับ  
   ท่านประธานครับ ทีนี้ถ้าจากการพลิกฟื้นปัญหาของพี่น้องชาวประมงท่ียัง
หนักหน่วงอยู่ในขณะนี้ การจัดสรรงบประมาณท่ีควรจะเป็นเพื่อให้ชีวิตของพี่น้องชาวประมง
ยืนอยู่ได้และพัฒนาต่อไปได้ ผมจึงอยากเห็นว่ารัฐบาลควรจัดสรรเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้อง 
ชาวประมงดังนี้ครับ  
  อันท่ี ๑ ก็คือจัดให้มีกองทุนหรือแหล่งเงินทุนท่ีชาวประมงเขาเข้าถึงได้  
วันนี้ถ้าไม่มีเงินทุนเพราะเขาไม่สามารถท าการประมงได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดแคลน
แรงงานก็ดี การถูกลงโทษก็ดี เขาไม่ได้ประกอบการก็ไม่มีเงินทุน จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะมี 
แหล่งเงินทุนให้เขา วันนี้เราไม่มี  
               -  ๒๐๐/๑ 



  ๔๓๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๐๐/๑ 
 
  อันท่ี ๒ ต้องสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อท่ีจะมาชดเชย 
แรงงาน บางทีเรามีปัญหาเรื่องแรงงาน แรงงานท่ีผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นการพัฒนา
เทคโนโลยีด้านแรงงานเพ่ือเอามาชดเชยแรงงานจึงเป็นความส าคัญ 
  อันท่ี ๓ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อท่ีจะให้มีแรงงานท่ีถูกกฎหมาย 
เทคโนโลยีเมื่อยังไม่ได้พัฒนาก็ควรท่ีจะต้องให้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจะเอาแรงงาน 
ท่ีถูกกฎหมายนี้เข้ามา อย่างจังหวัดตราดบ้านผม อ าเภอคลองใหญ่นี้ไม่มีแรงงานเลยท้ังท่ี 
อยู่ใกล้ ๆ กับประเทศเพื่อนบ้าน แต่เราควรจะต้องมีวิธีการจัดการ ถึงแม้มาตรการโควิด 
(COVID) ผมไม่รู้มันจะจบเมื่อไร แต่มีความจ าเป็นครับ 
  อันท่ี ๔ ก็ต้องมีการปรับปรุงชดเชยในเรื่องของการชดเชยความเสียหาย 
จากภัยพิบัติซึ่งเป็นระเบียบเดิมของกรมประมงเมื่อปี ๒๕๔๑ ท่ีมีการชดเชยท่ีต่ ามาก  
เวลาพี่น้องชาวประมงเกิดภัยพิบัติขึ้นมาในการชดเชยนี้ต่ า ไม่คุ้มกับสินทรั พย์ท่ีเขามี  
อันนี้ก็อยากท่ีจะเสนอให้รัฐได้ท าประกันให้กับเรือประมง โดยรัฐเป็นผู้อุดหนุนในเรื่อง 
ของเบ้ียประกันให ้
  และอันสุดท้าย ผมคิดว่าพี่น้องชาวประมงหลายคนก็อยากจะให้รัฐบาล 
ซื้อเรือคืน เมื่อซื้อเรือคืนก็ต้องมีอาชีพใหม่ ก็จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้การสนับสนุน ฟื้นฟู
พัฒนาฝีมือแรงงานให้เขามีฝีมือในการท่ีจะสร้างงาน สร้างอาชีพ ไปสร้างชีวิตใหม่ การมีอาชีพ 
การท างานมันเป็นชีวิตครับ อันนี้มีความส าคัญ ดังนั้นผมจึงขอสรุปอย่างนี้ว่างบประมาณ  
ท่ีกรมประมงได้รับการจัดสรรวันนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดแสงสว่างแห่งความหวัง ยังน ามาซึ่งความมืดมน 
และผมยังคิดว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณท่ียังมองพี่น้องชาวประมงนั้นยังเป็นผู้ร้าย 
พี่น้องชาวประมงนั้นยังเป็นอาชญากร ผมคิดว่าวันนี้เพื่อนร่วมชาติต้องการเห็นรัฐบาลในการ 
จัดสรรท่ีจะฟื้นฟูชีวิตของเขา เขาไม่ใช่ผู้ร้ายครับ เพราะฉะนั้นผมจึงไม่อาจท่ีจะรับหลักการ 
ใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ ขอขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ ต่อไป 
เป็นคุณจักรัตน์ พ้ัวช่วย หลังจากนั้นก็จะเป็นคุณโอชิต เกียรติก้องชูชัย แล้วเป็นคุณสนอง 
เทพอักษรณรงค์ ขอเชิญคุณจักรรัตน์ครับ  
 



  ๔๓๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๐๐/๒ 
 
  นายจักรัตน์ พั้วช่วย (เพชรบูรณ์)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ 
ผม จักรัตน์ พั้วช่วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบูรณ์ ส.ส. คนไทหล่ม จากเอกสาร 
งบประมาณประจ าปี  ๒๕๖๕ ท่ีทางรัฐบาลน ามาให้สภาพิ จารณา วงเงินงบประมาณรวม  
๓.๑ ล้านล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕.๖๖ เงินจ านวน ๓.๑ ล้านล้านบาท แบ่งเป็น 
รายจ่ายประจ ากว่า ๒.๔ ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๖ ของวงเงินงบประมาณรวม  
เหลืองบลงทุนเพียงแค่ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๒๐ จริง ๆ แล้วผมคิดว่า
งบลงทุนควรท่ีจะมากกว่านี้ แต่ว่าก็เข้าใจทางรัฐบาลท่ีต้องรักษาวินัยทางด้านการคลัง 
งบประมาณประจ าปีถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์หลักท่ีจะช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในสถานการณ์ท่ีประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่กับโควิด-๑๙  
(COVID-19) เม็ดเงินจากภาครัฐจึงมีความส าคัญมากครับท่านประธาน เพื่อกระตุ้นการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ และโดยเฉพาะในขณะนี้ภาคเอกชนได้หยุดและชะลอการลงทุน สืบเนื่องจาก
ปัญหาโควิด (COVID) ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อปีท่ีแล้วทางรัฐบาลได้ออก พ.ร.ก. กู้เงิน ๑ ล้านล้านบาท 
ซึ่งคิดว่าจะมีในส่วนของกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลต้องออก 
มาตรการเยียวยาเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเราชนะ โครงการคนละครึ่ง หรือว่า  
เรารักกัน ซึ่งผมเห็นด้วยนะครับ เพราะว่าโครงการเหล่านั้นประชาชนได้รับเงินโดยตรง ------ 
 

- ๒๐๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๐๑/๑ 
 
และด้วยความรวดเร็ว ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน ท่านประธานครับ ผมมาดู
รายละเอียดของเอกสารงบประมาณ จะเห็นได้ว่าทางรัฐบาลให้ความส าคัญกับการกระตุ้น
เศรษฐกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงส าคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย 
ท่ีปีนี้ได้รับงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงคมนาคม ได้รับงบประมาณ 
๑๗๕,๐๐๐ ล้านบาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ขอฝาก
กรรมาธิการงบประมาณท่ีต้องช่วยกันพิจารณาในเรื่องของงบประมาณไม่ควรท่ีจะกระจุกตัว 
ควรท่ีจะกระจายตัวให้ท่ัวถึงท่ัวประเทศ เพราะว่าวิกฤติโควิด (COVID) ท าให้เกิดผลกระทบ
ทุกภาคส่วน ด้วยเวลาอันจ ากัดครับท่านประธาน ผมขอตั้งข้อสังเกต แล้วก็รู้สึกแปลกใจ  
กับงบประมาณของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีปีนี้ ได้รับงบประมาณน้อยลง  
จากปีท่ีแล้วกระทรวงนี้ได้รับงบประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ในปี ๒๕๖๕ เหลืออยู่ 
๕,๐๐๐ กว่าล้านบาทจากปัญหาโควิด (COVID) ภาคการท่องเท่ียวต้องยอมรับว่าได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุด จากสถิติเมื่อปี ๒๕๖๒ ก่อนท่ีจะมีโควิด (COVID) ประเทศไทยมีรายได้
จากการท่องเท่ียว ๓ ล้านล้านบาท โดย ๑.๙๙ ล้านล้านบาท หรือ ๖๓ เปอร์เซ็นต์ของรายได้ 
จากการท่องเท่ียวท้ังหมดมาจากนักท่องเท่ียวต่างชาติ เหลือเพียงแค่ ๑ ล้านล้านบาท  
ท่ีมาจากนักท่องเท่ียวภายในประเทศ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนต่างกันมาก โดยเฉพาะตอนนี้ 
เราจะหวังพึ่งรายได้จากนักท่องเท่ียวต่างชาติเป็นไปไม่ได้เลย มีทางเดียวเท่ านั้นท่ีจะ 
ต่อลมหายใจของภาคการท่องเท่ียวก็คือต้องใช้งบประมาณของภาครัฐท่ีจะกระตุ้น 
การท่องเท่ียวภายในประเทศ ท่ีผ่านมาโครงการคนละครึ่งท่ีทางรัฐบาลได้พยายามผลักดัน  
ก็ประสบผลส าเร็จพอสมควร แต่ผมว่ายังไม่พอครับ ต้องใช้ยาท่ีแรงกว่านี้ อย่างเช่น  
ให้ประชาชนเท่ียวฟรีเลยครับ โดยเฉพาะประชาชนท่ีฉีดวัคซีนครบแล้ว ๒ เข็ม และท่ีส าคัญ
ถ้าภาคการท่องเท่ียวฟื้นตัวเร็วก็จะส่งผลต่อภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ 
บ้านผมปลูกพืชผักผลไม้ก็จะมีราคาท่ีสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนอีก ๑ กระทรวงท่ีส าคัญก็คือ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีปีนี้ได้รับงบประมาณ ๒๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ท่านประธานครับ ปัญหาและอุปสรรคส าคัญในการยกระดับอาชีพเกษตรกรท่ีเป็นคนส่วนใหญ่
ของประเทศคือการหาท่ีกักเก็บน้ า การขออนุญาตในการใช้พื้นท่ีสร้างอ่างเก็บน้ าก็มี
ความส าคัญ ซึ่งเป็นภารกิจของกรมป่าไม้ จากงบประมาณท่ีกรมป่าไม้ได้รับผมว่ายังน้อย 



  ๔๓๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                   ชมนภัส ๒๐๑/๒ 
 
เกินไป ท าให้การขออนุญาตล่าช้า ยกตัวอย่างพื้นท่ีผม ท่ีท าเรื่องกรรมาธิการขออนุญาตไว้ 
เช่น อ่างเก็บน้ าห้วยจีน อ่างเก็บน้ าห้วยไคร้ อ าเภอหล่มเก่า อ่างเก็บน้ าปากช่อง อ่างเก็บน้ า
ห้วยน้ าพาย อ าเภอหล่มสัก อ่างเก็บน้ าบ้านซ าม่วง อ าเภอน้ าหนาว จึงอยากฝากกรรมาธิการ
งบประมาณนะครับ ถ้าเป็นไปได้อยากให้เพิ่มงบประมาณในส่วนนี้ให้ด้วยครับ สรุป 
โดยภาพรวมผมเห็นชอบกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ครับ 
ขอขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณโอชิษฐ์ เกียริก้องชูชัย ครับ  
  นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย (ชัยภูมิ)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
กระผม นายแพทย์โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๑ อ าเภอเมือง 
จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้กระผมได้มีโอกาส
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ท่ีรัฐบาล 
ได้จัดท าขึ้นในปีนี้ งบประมาณโดยรวม ๓.๑ ล้านล้านบาท เทียบกับปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ --- 
 
               - ๒๐๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๓๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๐๒/๑ 
 
ลดลง ๑๘๕,๐๐๐ ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ ๕.๖๖ แต่ภาพรวมยังคงเป็นงบประมาณ 
แบบขาดดุลติดต่อกันเป็นปีท่ี ๘ ภายใต้การบริหารงานของท่านนายกรัฐมนตรี มองภาพรวม
ของงบประมาณประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ จาก ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ แยกเป็น ๗๖ เปอร์เซ็นต์
เป็นรายจ่ายประจ า และมีเพียงแค่ ๒๐.๑๔ เปอร์เซ็นต์เป็นรายจ่ายส าหรับการลงทุน จาก
งบประมาณท่ีจัดขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ระลอกท่ี ๓ และ
เป็นปีท่ี ๒ ติดต่อกันที่รัฐบาลยังท างบประมาณเหมือนเดิม ซ้ าร้ายครับ กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงหลักท่ีจะเป็นผู้จัดการเป็นฮีโร (Hero) ในการแก้ไข ควบคุม รักษาโรคและป้องกัน
โรคกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง ผมในฐานะท่ีเป็นแพทย์ ขออภิปรายงบประมาณ
ท่ีเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ภาพรวมงบประมาณของกระทรวง
สาธารณสุข ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๕๘,๐๐๐ ล้านบาท  
ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ นี้ได้รับจัดสรร ๑๕๓,๙๔๐ ล้านบาท ลดลง ๔,๓๐๐ ล้านบาท  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีมีการระบาด 
ประชาชนติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลายพันคน ล่าสุดวันนี้ ๒,๒๓๐ คน ประชาชนป่วยด้วย 
โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) สะสมกว่า ๑๖๐ ,๐๐๐ ราย เสียชีวิตกว่า ๑ ,๑๐๐ ราย  
แต่งบประมาณส าหรับกระทรวงสาธารณสุขลดลง คุณภาพชีวิตของคนไทยอยู่ท่ีไหนครับ
รัฐบาล  
   ความคาดหวังของประชาชนต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช 
๒๕๖๕ ท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการมีสุขภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เขาคาดหวังว่า ๑. การมีระบบ
ประกันสุขภาพหรือบัตรทองท่ีมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาเพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ของประชาชนในช่วงโควิด-๑๙ (COVID-19) ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ 
ได้รับจัดสรรงบของ สปสช. ๑๙๔,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ ๒๕๖๕ ส านักงาน สปสช. หรือ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี ๒๐๓,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่ ครม. อนุมัติ ๑๙๘,๘๙๑ ล้านบาท ถูกตัดงบไป ๑,๘๐๐ ล้านบาท ท้ัง ๆ ท่ีมีการระบาด
ของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท้ัง ๆ ท่ีประชาชนมีความคาดหวังว่าจะได้รับงบประมาณ
จัดสรรให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง การคาดการณ์แบบนี้เรายัง
คาดการณ์ว่าในสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ประชาชนส่วนใหญ่ และส่วนหนึ่ง 



  ๔๓๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๐๒/๒ 
 
ท่ีถือสิทธิประกันสังคมอาจจะตกงาน และต้องย้ายสิทธิการรักษามาอยู่ในสิทธิหลักประกัน  
สุขภาพหรือสิทธิบัตรทองอีก ๓๙๐,๐๐๐ ราย แต่ได้รับงบประมาณจัดสรรลดลง มาดูท่ี 
รายหัวบัตรทองหรือรายหัวท่ีใช้ในการดูแลรักษาส ุขภาพของประชาชนคนไทยท่ีรัฐจะจัดสรรให้  
ปี ๒๕๖๔ รัฐจัดสรร ๓,๗๑๙ บาท ปี ๒๕๖๕ หรือปีนี้ รัฐจัดสรร ๓,๗๙๘ บาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ ๗๙ บาท ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้รับงบเพิ่ม ๗๙ บาท 
อาจดูเหมือนว่ารัฐจะจริงใจท่ีจะเพิ่มเงินให้กับรายหัวประชากรเพื่อดูแลสุขภาพ แต่จริง ๆ 
ไม่ใช่ครับ เรามาดูท่ีงบรายหัวประชากรท่ีถูกจัดสรรจะรวมเงินเดือนท่ีต้องเอาไปจ่ายให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ ในปี ๒๕๖๔ เรามีการบรรจุบุคลากรทางการแพทย์ท่ีช่วยเหลือภาวะ
โควิด-๑๙ (COVID-19) ในปีท่ีแล้วไป ๔๕,๐๐๐ อัตรา ท าให้มีการใช้เงินท่ีจะต้องไปจ่าย 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มจากปี ๒๕๖๓ จาก ๕๒,๐๐๐ ล้านบาท เป็น ๕๘,๐๐๐ ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นถึง ๖,๐๐๐ ล้านบาท งบเหล่านี้จ าเป็นต้องมาตัดทอนออกจากรายหัวประชากร 
ท่ีประชาชนจะได้รับการดูแลสุขภาพ ในปี ๒๕๖๔ หักลบเงินเดือนแล้วเหลือประมาณ  
๒,๖๐๐ กว่าบาท ส่วนในปี ๒๕๖๕ ภาพท่ีเกิดจริง ก็คือหักลบแล้วเหลือเงินประมาณ  
๒,๕๐๐ บาท เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐไม่ได้แสดงความจริงใจในการท่ีจะดูแลสุขภาพ
ประชาชนเลย 
 
              - ๒๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๐๓/๑ 
 
  ความคาดหวัง ท่ี ๒ จากงบประมาณฉบับปี ๒๕๖๕ นี้คือการจัดการ 
การควบคุมโรคท่ีดี งบส าหรับกรมควบคุมโรค กรมหลักท่ีจะต้องท าหน้าท่ีในการควบคุม  
การระบาดและป้องกันการเกิดโรคในปี ๒๕๖๔ กรมควบคุมโรคได้รับจัดสรร ๔,๐๐๐ ล้านบาท  
ในปี ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรร ๓,๕๐๐ ล้านบาท ลดลงเกือบ ๕๐๐ ล้านบาท หรือคิดเป็น 
๑.๘ เปอร์เซ็นต์ และส าคัญครับ กรมควบคุมโรคบุคลากรทุกท่านพยายามท่ีจะขอจัดสรร
วัคซีนจ านวน ๗๐ ล้านโดส เป็นมูลค่า ๑.๒ หมื่นล้านบาทเพ่ือมอบสวัสดิการและมอบสุขภาพ
ท่ีดีให้กับประชาชน แต่รัฐตัดงบนี้ท้ิงไปครับ  
  ความคาดหวังท่ี ๓ จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ คือการคาดหวังท่ีจะได้
ระบบประสานงานส่งต่อผู้ป่วยท่ีรวดเร็วและทันสมัยครับ ๘ นาทีอันมีค่ากับชีวิตประชาชน 
ท่ีจะได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเพื่อไม่ให้สมองขาดออกซิเจน สถานการณ์โควิด-๑๙
(COVID-19) เป็นบทเรียนส าคัญของประเทศไทย ยกตัวอย่างอาม่าท่ีต้องรอรถพยาบาลกี่วัน 
ท่านรอไม่ไหวครับ ท่านเสียชีวิต และนี่หรือคือส่ิงท่ีรัฐบาลนี้ท าให้กับประชาชนคนไทยทุกคน 
งบส าหรับการแพทย์ฉุกเฉินในปี ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรร ๑๕๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร 
๑๕๕ ล้านบาท ลดลง ๒.๒ เปอร์เซ็นต์ คู่สายโทรศัพท์เต็ม โทรติดยาก ไม่มีรถพยาบาล
เพียงพอส าหรับมารับผู้ป่วยไปโรงพยาบาล ไม่มีโรงพยาบาลให้ผู้ป่วยรักษา ต้องอาศัย
ภาคเอกชนหรือมูลนิธิต่าง ๆ ในการท่ีจะน าพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล นี่หรือครับประเทศไทย  
  ความคาดหวังท่ี ๔ ประชาชนท่ีจะได้จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕  
คือการพัฒนาการใช้สมุนไพรไทยในการรักษาโรค และการลดค่าใช้จ่ายในการน าเข้ายา 
จากต่างประเทศ งบของกองทุนภูมิปัญญาทางการแพทย์ไทยได้รับการจัดสรรในปี ๒๕๖๔  
๑๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรร ๘ ล้านบาท ลดลง ๒ ล้านบาท กองทุนนี้แทนท่ีจะมี
งบประมาณไปวิเคราะห์วิจัยฟ้าทะลายโจรซึ่งให้สารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) 
ในการเพิ่มภูมิต้านทานไวรัสเพื่อต่อต้านไวรัส ในการท่ีจะวิจัยพิจารณาและเพื่อให้ยาตัวนี้ 
สารสกัดตัวนี้รักษาโควิด (COVID) ได้ แต่งบประมาณลดลง ๒ ล้านบาท มันก็ไม่เหมาะสม
ส าหรับสถานการณ์ปัจจุบัน  
 



  ๔๔๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๐๓/๒ 
 
  ความคาดหวังท่ี ๕ ประชาชนอยากได้ความมั่งคั่ง มั่นคงทางด้านวัคซีน  
วันนี้ประเทศไทยเป็นอย่างไรครับ วัคซีนไม่เพียงพอ ไม่หลากหลาย ไม่ครอบคลุม และ  
ไม่สามารถ ลดการระบาดโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้ ณ ขณะนี้ มาดูท่ีงบสถาบันวัคซีน
แห่งชาติซึ่งเป็นสถาบันท่ีจะควบคุมและดูแลเกี่ยวกับวัคซีน ปี ๒๕๖๔ ได้ ๒๓.๔ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๕ ได้ ๒๒.๒ ล้านบาท ลดลง ๕.๑ เปอร์เซ็นต์ นี่หรือการจัดท างบประมาณส าหรับ 
การมีการระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ในปี ๒๕๖๕ นี้ครับ  
  ความคาดหวังท่ี ๖ จากงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ คือเราคาดหวังท่ีจะมี
บุคลากรทางการแพทย์ ท้ังแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักทางห้องปฏิบัติการ  
มีเพียงพอ แต่วันนี้มีการโพสต์ (Post) ในเพจเฟซบุ๊ก (Page Facebook) ต่าง ๆ มากมาย 
เพื่อขอจิตอาสา แพทย์ พยาบาล ท่ีอยู่นอกระบบราชการเข้ามาช่วยฉีดวัคซีนและดูแล 
ผู้มารับวัคซีน ไม่เพียงพอครับ  
  อีกสิ่งหนึ่งท่ีคาดหวังประชาชนอยากจะได้คืออยากได้อุปกรณ์การแพทย์ 
ท่ีเพียงพอใช้ในภาวะวิกฤติ แต่ในสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) นี้กองทุนหลักประกัน
สุขภาพหรือ สปสช. ถูกตัดงบประมาณไป ๑,๘๐๐ ล้านบาท เราเอาเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาท  
ท่ีถูกตัดไปลองเอามาคิดดูว่าถ้าเอาเงิน ๑,๘๐๐ ล้านบาทไปซื้อชุดพัดลมกรองอนุภาค
ระดับสูงส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ ท้ังแพทย์และพยาบาลใส่เข้าไปดูแลผู้ป่วยโควิด 
(COVID) ชุดละ ๔๓,๐๐๐ บาท ได้กี่ชุดครับ ๔๑,๐๐๐ ชุด ขวัญและก าลังใจของบุคลากร 
ทางการแพทย์จะเกิดขึ้นถ้าได้งบ ๑,๘๐๐ ล้านบาท แต่วันนี้ไม่ได้ และส าคัญ ๑,๘๐๐ ล้านบาท 
 
                - ๒๐๔/๑ 
 
 
 
 
 



  ๔๔๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๐๔/๑ 
 
ซื้อเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราไหลสูงหรือไฮ-โฟลว์ เนซอล แคนนูลา (High-Flow 
Nasal Cannula) มูลค่าเครื่องประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ๑,๘๐๐ ล้านบาท ซื้อได้ ๗,๕๐๐ เครื่อง  
ส าหรับดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ียังคงอยู่ในโรงพยาบาล เราสูญเสียโอกาสนี้ 
ไปจากคณะรัฐมนตรีท่ีตัดงบประมาณส่วนนี้ไปครับ ความคาดหวังจากประชาชนอยากได้
ระบบการแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซิน (Telemedicine) นี่คือวิกฤติ แต่มันอาจจะเพิ่ม 
โอกาสท าให้ประเทศไทยมีระบบเทเลเมดิซิน (Telemedicine) เกิดขึ้นได้ แต่รัฐไม่สามารถ
ท าให้ระบบเทเลเมดิซิน (Telemedicine) หรือการแพทย์ทางไกลเกิดขึ้นได้ในยามวิกฤติ  
เพื่อช่วยลดการติดเชื้อในโรงพยาบาลท่ีประชาชนจะต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาล 
เสียดายโอกาสนี้มากครับทางรัฐบาล และส าคัญประชาชนคาดหวังว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ 
จะช่วยสร้างระบบฐานข้อมูลกลางหรือ เนชันแนล เฮลท์ ดาต้า (National Health DATA)  
ท่ีเป็นมาตรฐาน เรายังไม่มีมาตรฐานรายการค่ายา ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานค่าบริการ
ทางการแพทย์ ประเทศไทยยังไม่มีมาตรฐานรหัสทางห้องปฏิบัติการกลางเพื่อใช้ 
ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและบริษัทประกันเอกชน  
และความคาดหวังถัดไปท่ีประชาชนอยากได้ เราอยากได้บุคลากรทางการแพทย์เพิ่ มขึ้น 
เพ่ือมาช่วยงานในการดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้ครับ  
  สรุปสุดท้ายครับ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๕ นี้ 
ก็ไม่สามารถท าให้คนไทย เด็กไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้ ไม่สามารถท าให้ประชาชนมีสุขภาพ 
ท่ีดีได้ ไม่สามารถท าให้เด็กเยาวชนมีการศึกษาท่ีดีขึ้นได้ ไม่สามารถท าให้ประชาชนมีรายได้ 
ท่ีดีขึ้นได้ จากการท่ีไม่มีโอกาสออกไปท างานเพื่อมีรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-๑๙ 
(COVID-19) และไม่สามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านสุขภาพได้ หน าซ้ างบประมาณ 
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ยังซ้ าเติมให้เกิดความเหลื่อมล้ าด้านสาธารณสุขหนักขึ้น  
คนรวยจ่ายเงินเพื่อซื้อวัคซีนทางเลือกได้ คนจนไม่มีสิทธิแม้แต่จะเลือกวัคซีนใด ๆ เลย  
และอาจจะไม่มีโอกาสได้ฉีดวัคซีนนั้น สุดท้ายครับ โอกาสเดียวท่ีรัฐบาลจะท าได้คือจัดหา
วัคซีนให้พอเพียง ครอบคลุม กระจายให้กับเด็กเยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๒-๑๘ ปี และบุคลากร
ทางด้านการศึกษาเพื่อให้เขาไปโรงเรียนใช้ชีวิตตามปกติสู่การพัฒนาประเทศไทย  
และสุดท้ายการละเลยการพัฒนาระบบสุขภาพแบบจริงจัง การขาดแคลนวัคซีนท่ีรัฐบาล 



  ๔๔๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๐๔/๒ 
 
ท าให้เกิดขึ้นก็เปรียบเสมือนยาพิษท่ีท าลายสุขภาพคนไทยจากเหตุและผล ท้ังหมดนี้กระผม 
ไม่สามารถรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณสนอง เทพอักษรณรงค์ หลังจากนั้นจะได้เตรียมตัว คือ ท่านวิสิษฐ์  เตชะธีราวัฒน์ แล้วก็
คุณนริศ ข านุรักษ์ แล้วก็คุณอนุรักษ์ บุญศล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข ขอเรียนไว้
ล่วงหน้าเผื่อจะได้เตรียมตัว เชิญคุณสนองครับ 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ  
ท่านสมาชิกผู้มี เกียรติ  กระผม สนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
พรรคภูมิใจไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผมได้ติดตามการอภิปราย 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ จากเพื่อนสมาชิกในสภาแห่งนี้
ตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเวลาขณะนี้ การอภิปรายของเพื่อนสมาชิกแต่ละท่านแต่ละคนนั้น 
โดยส่วนใหญ่แล้วจะมุ่งเน้นเป็นกังวลในเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพของบรรดา 
พี่น้องประชาชน มีใครบ้างครับท่ีไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้ในช่วงเวลา ๒ ปีท่ีผ่านมาสังคมของโลก 
รวมถึงประเทศไทยของเรานั้นอยู่ในภาวะวิกฤติจากโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) -------  
 

- ๒๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๐๕/๑ 
 
มีใครไม่รู้บ้างว่าเศรษฐกิจทุกอย่างนั้นไม่สามารถเดินต่อไปได้ เป็นเหตุให้การจัดงบประมาณ
ในปีนี้งบประมาณต้องลดลง อันนั้นเป็นเรื่องปกติครับ แต่สิ่งหนึ่งท่ีมันลดลงนั้นถามว่า 
มันสมควรหรือไม่ ด้วยโรคระบาดดังกล่าววันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ 
ว่าในเดือนธันวาคมนี้จะต้องฉีดวัคซีนให้พี่น้ องประชาชนให้ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของ 
จ านวนประชากร ๖๐ กว่าล้านคน นั่นก็คือฉีดไม่น้อยกว่า ๕๐ ล้านคน ในสิ้นปีนี้ เมื่อฉีด
วัคซีนครบได้ตามเป้าหมายก็จะเปิดประเทศให้นักท่องเท่ียวได้มาเท่ียวท่ีประเทศไทย 
เพราะฉะนั้นใน ๒ ส่วนนี้ผมอยากจะเรียนให้ท่านสมาชิก ให้ท่านประธานได้รับทราบว่า 
ถ้าจะเปรียบไปวันนี้ผู้ท่ีจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพก็คือกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าท่ี
รับผิดชอบโดยตรงท่ีจะดูแลในด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชน เมื่อกระทรวงสาธารณสุข
ดูแลให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยท่ีดี ให้คนต่างประเทศเขาเชื่อมั่นในความปลอดภัย
ปลอดโรคของประเทศไทย กระทรวงท่ีจะต้องไปเป็นเหมือนเซลส์แมน (Salesman) ไปเป็น
เหมือนเซลส์แมน (Salesman) ไปเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนในโลกนี้กลับเข้ามาเท่ียว
เมืองไทยก็คือกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา แต่ท่านเชื่อไหมว่าท้ัง ๒ กระทรวงท่ีเป็นหัวใจหลัก 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ีจะท าให้เศรษฐกิจในปี ๒๕๖๕ เราหวังอย่างนั้นว่มันจะสามารถ
ขับเคล่ือนไปได้ดีกว่าปี ๒๕๖๔ ถ้าเราฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายท่ีท่านนายกรัฐมนตรีตั้งเอาไว้ 
แต่ท้ัง ๒ กระทรวงหลักเป็นกระทรวงท่ีถูกตัดงบประมาณโดยท่ีไม่มีเหตุผลเพียงพอครับ 
กระทรวงสาธารณสุขถูกตัดไป ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬานั้น 
๙๒๘ ล้านบาท งบรายจ่ายท่ีมีมาในปัจจุบันนี้ถ้าเราจะดูตัวเลข เมื่อสักครู่นี้คุณหมอโอชิษฐ์ 
ก็ได้แจงในรายละเอียดไปแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันเท่ากับว่าจะเหลือจากงบประมาณเฉพาะ
รายจ่ายประจ า รายจ่ายในการพัฒนาต่าง ๆ นั้นแทบจะหาไม่ได้เลย ตรงนี้ละครับมันเป็น 
การแสดงออกถึงความจริงใจท่ีรัฐบาลมีความเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่ 
โดยเฉพาะการแพร่ระบาดในรอบท่ี ๓ ค่อนข้างจะหนักหน่วง วันนี้เราจะเห็นว่ามีผู้ติดเชื้อ 
วันหนึ่ง คนไข้รายใหม่วันละ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน ไปถึง ๕,๐๐๐ คน เมื่อเช้าดูข่าวมีมาอีก 
๑,๐๐๐ คนแล้วครับท่ีจังหวัดอุดรธานีติดมาแล้ว ๔ คน คือสายพันธุ์อินเดีย เป็นสายพันธุ์ 
ท่ีเรากลัวกันมากว่าจะมีความรุนแรงมากกว่า ๓ สายพันธุ์ท่ีคนไทยได้ประสบอยู่ จังหวัดอุดรธานี
ประสบไป ๔ คนท่ีติดสายพันธุ์อินเดียมา แต่ทว่าด้วยงบประมาณท่ีน้อยนิดท่ีเราจะจัดหา 



  ๔๔๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๐๕/๒ 
 
วัคซีนมาให้พี่น้องประชาชนนั้นวันนี้ยังเป็นข้อเป็นห่วงเป็นใยอยู่ครับ นาทีนี้เราก าหนดว่า  
๑๘ ปีขึ้นไปให้ฉีดวัคซีน แต่ท่านประธานท่ีเคารพครับ เราดูจากข่าวก็จะเห็นได้ว่าไข้โควิด 
(COVID) มันไม่ได้เลือกคนป่วยนะครับ เด็ก ๒ ปีก็เป็นได้ ๓ ปีก็เป็นได้ เด็กประถมก็เป็นได้ 
วันนี้อีกไม่กี่วันโรงเรียนจะเปิด ถามว่ารัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการแล้วหรือยัง
ครับว่าจะให้เด็กในวัยประถมตั้งแต่ ๑๒ ปีไปถึง ๑๘ ปี ได้ฉีดวัคซีนอะไร ถ้าหากว่าเรา 
เปิดโรงเรียนโดยท่ีไม่มีการป้องกันผมมั่นใจว่าผลสุดท้ายมันก็จะแพร่ระบาดมาอีกครั้ง ทีนี้ 
ก็จะเป็นปัญหาหนักหน่วงท่ีเราจะต้องรับปัญหานี้ เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งท่ีผมอยากฝากเอาไว้ 
ก็คือว่าการท่ีจ าเป็นจะตัดงบประมาณนั้นเห็นด้วยครับ แต่เราควรจะแบ่งความส าคัญ 
ว่ากระทรวงไหน โครงการไหนมีความจ าเป็นมากน้อยแค่ไหน เพียงไร --------------------------  
 
                 - ๒๐๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๐๖/๑ 
 
ในภาวะปัจจุบันนี้ไม่มีเหตุผลใด ๆ ท่ีจะไปลดทอน ท่ีจะไปตัดงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
หรือกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา วันนี้กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาด้วยงบประมาณ 
ท่ีเหลืออยู่นี้จะไปจัดอีเวนต์ (Event) เชิญชวนพี่น้องจากต่างประเทศมาเท่ียว ไปครั้งหนึ่ง
งบประมาณก็สูงครับ ถามว่างบประมาณท่ีมีอยู่สามารถไปได้กี่ประเทศครับ  แล้วใครเขา 
จะมาเท่ียวบ้านเรา ใครเขาจะรู้ครับ เพราะฉะนั้นในสิ่งนี้ท่ีจะต้องฝากเอาไว้ก็คือฝากไปถึง
คณะกรรมาธิการงบประมาณท่ีสภาจะแต่งตั้งไปพิจารณา ต้องฝากว่าให้ไปช่วยกันกลั่นกรอง
ดูให้ดีว่าในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้กับกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ นั้น ฝากให้
กรรมาธิการงบประมาณซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งนั้นได้ดูแลแก้ไขเพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ นั้น 
ได้บริหารได้ตามความจ าเป็น วันนี้ในเรื่องของการฉีดวัคซีนเราต้องอาศัยคนจากภายนอก 
มาช่วย อย่างจังหวัดบุรีรัมย์บ้านผมหลายคนก็บอกว่าท าไมได้วัคซีนเยอะ ท าไมได้ฉีดมาก  
ในความเป็นจริงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นเป็นจังหวัดท่ีมีประชากรมากเป็นล าดับ ๖ ของประเทศ  
มีเขตติดต่อกับชายแดนกัมพูชา ท่ีผ่านมานั้นมีคนเสียชีวิตจากโควิด (COVID) ๓ คน 
ด้วยกัน ก็ถือว่าเป็นจังหวัดท่ีอยู่ในอัตราการเสี่ยงอยู่พอสมควร วันนี้เราได้บริหารฉีดวัคซีน 
โดยขอความร่วมมือจากชาวบ้าน จากองค์กรเอกชน ไม่ว่าจะเป็นกางเต็นท์ บริการน้ าดื่ม ดูแล 
พี่น้องประชาชนท่ีเดินทางมาฉีด จึงท าให้ประชาชนหลั่งไหลเข้าไปฉีดท่ีจังหวัดบุรีรัมย์เป็น
จ านวนมากเรามีสถิติครับ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นได้รับการร้องเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
จากพี่น้องประชาชนโดยการเดินเคาะประตูบ้านของ อสม. ท าให้จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีผู้ท่ีเสนอตัว
ท่ีจะฉีดวัคซีนเป็นจ านวนมากครับ และประการส าคัญเพื่อสร้างขวัญก าลังใจให้กับ อสม.  
เมื่ออาทิตย์ท่ีผ่านมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ ก็ได้
จัดตั้งกองผ้าป่าขึ้นมา แล้วก็เชิญชวนพ่อค้า คหบดี ท่านท่ีพอจะมีให้ช่วยเหลือบริจาค 
กองผ้าป่า เพ่ืออะไรครับ เพ่ือท่ีจะน าเงินส่วนนี้ไปท าประกันภัยให้กับ อสม. อสม. เขาออกไป
ท างานนี้เราไม่รู้หรอกครับว่าเขาออกไปแล้วเขาจะต้องไปเสี่ยงกับอะไร แต่วันนี้ อสม. 
จังหวัดบุรีรัมย์มีหลักประกันครับ ถ้าไปถึงติดเชื้อมาบริษัทประกันจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท 
รักษาพยาบาล ๑๕ วัน จ่าย ๗,๕๐๐ บาท ถ้าเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ีได้ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
อย่างนี้เป็นองค์กรเอกชน โดยพรรคภูมิใจไทยได้เชิญชวนให้พี่น้องในภาคของประชาชน  
ภาคธุรกิจต่าง ๆ นั้นได้ตั้งเป็นกองผ้าป่าเพื่อท่ีจะให้ขวัญก าลังใจของ อสม. เพราะฉะนั้นวันนี้ 



  ๔๔๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๐๖/๒ 
 
อสม. จังหวัดบุรีรัมย์ของผมนั้นเข้มแข็งมาก ทุกคนตื่นเช้าจะเดินไปเคาะประตูบ้านเชิญชวน  
พี่น้องให้มาฉีดวัคซีน วันนี้ก าลังฉีดเข็มท่ี ๒ แล้ว เพื่ออะไรครับ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามท่ี
ท่านนายกรัฐมนตรีได้ตั้งเอาไว้ก็คือการฉีดให้ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของจ านวนประชากร  
ถ้าหากว่าจังหวัดอื่นสามารถท าได้มันก็จะสร้างเป็นภูมิคุ้มกันหมู่ ประเทศชาติของเราก็จะ  
สามารถเปิดรับนักท่องเท่ียวซึ่งจะน ารายได้เข้าสู่ประเทศ เมื่อนั้นเศรษฐกิจเราก็จะสามารถ
ขับเคลื่อนได้ สุดท้ายก็ฝากวิงวอนอีกครั้งหนึ่งครับกับท่านกรรมาธิการงบประมาณทุกท่าน  
ก็ขอฝากว่าในการพิจารณางบประมาณในปีนี้ขอให้พิจารณาด้วยความรอบคอบ เพื่อให้
กลไกลของส่วนต่าง ๆ สามารถเดินไปได้ และสามารถสร้างความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้ 
ในเบื้องเราคงต้องรับไว้ก่อน เสร็จแล้วก็ไปแก้ไขในขั้นกรรมาธิการ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป คุณวสิิษฐ์ 
เตชะธีราวัฒน์ ครับ 
  นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ  
ผม วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  
ร่ างพระราชบัญญัติ งบประมาณ ปี  ๒๕๖๕ ท่ีรั ฐบาลได้น า เสนอในคราวนี้  ยอด  
๓.๑ ล้านล้านบาทนั้น ผมขอกล่าวเบื้องต้นว่าผมไม่สามารถจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ได้ ด้วยเหตุผลครับท่านประธาน --------------------------------------------------------- 
 
               - ๒๐๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๔๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๐๗/๑ 
 
เหตุผลเพราะว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ทางรัฐบาลได้จัดงบประมาณไม่ได้สอดคล้องกับ
สภาวะความเป็นจริง ซึ่งปัจจุบันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานั้น
ตกต่ าเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา เกือบ ๕ ปีครับ ตัวเลขทุกคนรู้ หน าซ้ า 
ในปี ๒๕๖๒ เราก็เจอสถานการณ์ท่ีร้ายแรงเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ยิ่งซ้ าเติมให้เศรษฐกิจ ชีวิตความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชน การค้าการขาย แม้แต่
เม็ดเงินท่ีจะใช้ในด้านความเป็นอยู่ก็แทบจะไม่มี งานการก็ต้องโดนปิด  พี่น้องประชาชน 
จะค้าขายเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ท าไม่ได้ อย่างท่ีเราทราบปัญหาวันนี้ แต่รัฐบาลเองไม่ได้ตระหนัก 
งบในด้านเศรษฐกิจไม่เพิ่มกลับลด งบในด้านสาธารณสุขไม่เพิ่มกลับลดครับ ท่านประธาน  
ในปี ๒๕๖๕ นี้งบประมาณเกี่ยวกับด้านความมั่นคงของประเทศไม่ลดครับ เดี๋ยวตัวเลขผมจะ
เสนอให้ท่านประธานได้เห็นว่าท่ีไม่ลดนี้ผมกล่าวหารัฐบาลได้เลยครับว่าวันนี้ในเรื่อง 
ความมั่นคงก็ดี การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ก็ดี ก็คืองบกลาโหมนั่นละครับ งบกลาโหมก็คือ 
งบทหาร งบการซื้อเรือด าน้ า งบซื้อรถถัง สายพานล าเลียง แม้แต่บ้านพักในกระทรวงกลาโหม  
ข้าราชการใหญ่ ๆ หลายร้อยล้านบาทก็ยังมีปรากฏอยู่ ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ วันนี้รัฐบาล 
ไม่ตระหนักหรือครับว่าตรงนี้ เราชะลอได้ไหม มีผู้ เสนอนะครับในปี ท่ีแล้วงบประมาณ  
ก็พยายามจะขอลด จะขอทอนก็เพ่ือว่าจะได้เอางบท่ีเราจะไล่ตัดทอนเร่ืองการความมั่นคงนั้น
ไปให้พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความเป็นอยู่  ชีวิตสาธารณสุข แต่กับรัฐบาลเชิด  
เมินเฉย เรื่องนี้ละ่ครับ ผมคิดว่ารัฐบาลนั้นจัดงบเพื่อให้พวกพ้องตัวเอง 
   อีกประการหนึ่งนะครับ เรื่องเหล่านี้มีผู้เสนอ มีผู้ชี้แนะ โดยเฉพาะท่านผู้น า
รัฐบาลคือ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานท่ีเป็นหัวหน้ารัฐบาลและหัวหน้าเศรษฐกิจ  
ไม่เคยรับฟัง ไม่รับฟังไม่พอนะครับ ภาวะความเป็นผู้น าก็ต่ ากว่ามาตรฐาน ใช้อารมณ์  
เกรี้ยวกราด ใครแนะน าถ้าไม่ตรงกับความต้องการหรือนโยบายของท่านเองนั้นตราหน้าว่า
เป็นผู้ไม่รักชาติบ้าง เป็นฝั่งตรงข้ามบ้าง สุดท้ายมาก็มีองคาพยพนะครับ ไล่ออกไปอยู่ 
นอกประเทศก็มี  สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่ารัฐบาลโดยการจัดงบประมาณไม่ได้ เล็งเห็นถึง 
ความเดือดร้อน ประชาชนเดือดร้อนเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า  
ท่านประธานครับ ผมขออนุญาตเอาสไลด์ (Slide) ให้ดูครับ ค าพูดของผมนั้นผมขอพูดเป็น
ภาพรวมไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับ  



  ๔๔๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๐๗/๒ 
 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  สไลด์ (Slide) ภาพแรกเป็นตัวเลข
เกี่ยวกับเม็ดเงินงบประมาณท่ีผมพูด ในกรอบสีแดงอันแรกนั้นเป็นงบประมาณเปรียบเทียบ
ของกระทรวงกลาโหมหรือความมั่นคงของประเทศนะครับ ในปี ๒๕๖๔ ยอดจะมีอยู่ 
๒๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เลขกลม ๆ ครับ แต่ในปี ๒๕๖๕ จะเหลืออยู่ ๑๙๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ลดไปในปี ๒๕๖๔ กับปี ๒๕๖๕ งบกลาโหมลดไปแค่ ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ครับ จ าตัวเลขตรงนี้ 
นะครับ ๔.๙ ส่วนกรอบสีแดงด้านล่างเป็นงบประมาณเกี่ยวกับการสาธารณสุข ในปี ๒๕๖๔ 
มีอยู่ ๓๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท แล้วก็ในปี ๒๕๖๕ ลดไปประมาณ ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
คิดแล้วจะลดอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ครับ ตรงนี้ระหว่างสีน้ าเงินกับแดงจะเห็นว่า 
อันแรกนั้นเป็นงบของกระทรวงกลาโหม สีน้ าเงินก็คือปี ๒๕๖๔ สีแดงนี้คือปี ๒๕๖๕ ------ 
 
               - ๒๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๐๘/๑ 
 
ท่ีผมบอกว่าลดไป ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ แต่ท่านประธานครับภาพรวมงบประมาณรายจ่าย 
ท้ังหมดในปี ๒๕๖๕  ๓.๑ ล้านล้านบาท ต่ ากว่าเม็ดเงินงบประมาณท่ีตั้งไว้ในปีท่ีแล้ว 
คือปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ ภาพรวมลดไปอยู่แล้ว เพราะปีท่ีแล้วเราตั้งอยู่  
๓.๒ ล้านล้านบาท ปีนี้ลดลงไป ๕ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้นท่านประธานจะเห็นว่างบกระ
ทรวงกลาโหมปีนี้ลดไป ๔.๙ เท่ากับไม่ได้ลดครับ เท่าเดิมปีท่ีแล้ว แต่งบสาธารณสุขในแท่งท่ี 
๒ กลับลดไป ๑๐.๙ เปอร์เซ็นต์ เมื่อหักลบกันแล้วเท่ากับว่าปีนี้งบกระทรวงสาธารณสุขนี้ 
จะลดลงไปถึงเกือบ ๗ เปอร์เซ็นต์ สไลด์ (Slide) ต่อไปท่ีจะสนับสนุนว่างบสาธารณสุขนั้น
ลดลงครับ ท่ีเราเห็น ๓ แท่งนี้ก็คือเป็นงบประมาณเกี่ยวกับส านักงานหลักประกันสุขภาพ 
สปสช. ท่ีเราเรียกกันติดปากว่างบ ๓๐ บาท แท่งแรกเม็ดเงินผมคงไม่ต้องลงรายละเอียด 
แท่งแรกนั้นเป็นงบในปี ๒๕๖๓ แท่งท่ี ๒ ปี ๒๕๖๔ เห็นไหมครับ จะลดลง ๒.๔ เปอร์เซ็นต์ 
แล้วในแท่งท่ี ๓ ปีนี้ครับ ปี ๒๕๖๕ ลดลงไปอีก ๖.๗ เปอร์เซ็นต์ ก็เท่ากับว่าจากปี ๒๕๖๓ 
มาถึงปี ๒๕๖๕ งบ สปสช. ปีนี้ได้น้อยลงไป ๙.๑ เปอร์เซ็นต์ ลดลงไปนะครับ งบเกี่ยวกับ
ความเป็นอยู่สาธารณสุขของพี่น้องประชาชนต้องลดลงไปเกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ในภาวะ 
ท่ีพี่น้องต้องการความมั่นคงเรื่องสาธารณสุข ต้องการวัคซีน แต่งบประมาณก็ลดลง ในขณะท่ี
เทียบกับกระทรวงกลาโหม ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ เท่ากับไม่ได้ลดลงเลยครับ อีกสไลด์ (Slide) 
หนึ่งครับ จะได้สนับสนุนค าพูด สไลด์ (Slide) นี้แม้แต่งบประมาณอาจจะไม่มาก แต่ว่า 
เป็นงบของสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ปี ๒๕๖๓ แท่งแรก แท่งท่ี ๒ แท่งกลางนะครับ ปี ๒๕๖๔ 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๓  ๔.๖ เปอร์เซ็นต์ พอมาปีนี้ ปี ๒๕๖๕ ลดลงมาอีก ๕ เปอร์เซ็นต์ 
แท่งกลางนั้นลดลงมา ๔๖ เปอร์เซ็นต์ จากปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ ลดมาอีก  
๕ เปอร์เซ็นต์ สรุปโดยภาพรวมก็คือสถาบันวัคซีนแห่งชาตินี้ในปี ๒๕๖๓ มาถึงปี ๒๕๖๕  
โดนตัดงบลดไปเกินครึ่ง ๕๑ เปอร์เซ็นต์ท่านประธาน กราฟตรงนี้มันแสดงออกเห็นว่า
วิสัยทัศน์ของรัฐบาลนั้นไม่มีความกระตือรือร้นเลย สถาบันวัคซีนแห่งชาติวันนี้ต้องเพิ่ม
งบประมาณให้ เพราะเราต้องต่อสู้กับโรคโควิด (COVID) เราก็ต้องต่อสู้กับหลายสิ่งหลายอย่าง 
ท่ีพี่น้องประชาชนได้ขวนขวาย งบประมาณตามกราฟ ๓ แท่งนี้มันน่าจะต้องเป็นงบประมาณ
ของความมั่นคงแห่งชาติ น่าจะต้องเป็นงบประมาณของกระทรวงกลาโหมด้วยซ้ าไปครับว่า 
ในแต่ละปีให้ลดลง ลดลง ลดลง แต่รัฐบาลก็จัดงบประมาณในปี ๒๕๖๕ นี้ โดยงบประมาณ 



  ๔๕๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๐๘/๒ 
 
กลาโหมไม่ลดครับ แต่งบประมาณทางด้านสาธารณสุขนั้นลดลงทุกปี และลดมากด้วย 
ในขณะท่ีพี่น้องประชาชนวันนี้โหยหาเรื่องความมั่นคงในเรื่องสุขภาพ โหยหาเรื่องวัคซีน 
ท่ีจะต้องต่อสู้กับภัยโควิด (COVIC) วัคซีนวันนี้รัฐบาลเองก็ออกนโยบายสับสน มีผู้แนะน า
ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าให้รีบหาวัคซีนให้มากท่ีสุด ให้ฉีดวัคซีนให้เร็วท่ีสุด แต่รัฐบาลก็ก าหนดไว้
แค่ ๒ ชนิด แล้ว ๒ ชนิดนี้ครับท่านประธาน ไม่น่าเชื่อครับ หนึ่งชนิดก็ท าท่าจะผลิตได้ไม่ตาม 
ท่ีก าหนดท่ีจะส่ง อีกชนิดหนึ่งก็เป็นวัคซีนเอกชน ซึ่งดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ก็ยังไม่รับรอง
มาตรฐาน ก็ถือว่าเป็นวัคซีนอยู่ในระดับท้าย ๆ ท่ีมีขายในท้องตลาด แต่รัฐบาลก็จัดให้ 
พ่ีน้องประชาชนเหมือนกับบังคับนะครับ ------------------------------------------------------------ 
 
                - ๒๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๐๙/๑ 
 
วันนี้ผมเห็นด้วยท่ีจะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดวัคซีน แต่รัฐบาลท่านท าไมไม่หาสิ่ง  
ท่ีดีท่ีสุดให้พี่น้องประชาชน ท าไมหาวัคซีนท่ีมีคุณภาพท้ายสุดมาให้พี่น้องประชาชน วันนี้ 
ต้องใช้ค าพูดว่าอย่างนี้ครับ เหมือนกับท่ีเราพูดท่ัวไปว่า ผีถึงป่าช้าไม่ ฝังก็ต้องเผา วันนี้
ประชาชนไม่มีทางเลือกครับ รู้ว่าวัคซีนท่ีรัฐบาลหาให้นั้นคุณภาพต่ าท่ีสุด แต่ก็ต้องจ าใจฉีด 
วันนี้ก็ต้องเรียกร้องให้รัฐบาลว่าได้ท างบประมาณโดยเน้นเรื่องสาธารณสุข แล้วก็ อย่าจัด
งบประมาณในด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหมเพื่อเอื้อหนุน โดยวันนี้ผมเสียใจ  
ขอท่านประธานอีกนิดหนึ่งครับ เมื่อวานนี้จากค าชี้แจงของรัฐบาล ผมขออนุญาตเอ่ยนาม  
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ท่านมาให้เหตุผล
ว่างบประมาณความมั่นคงหรือกระทรวงกลาโหม งบซื้อเรือด าน้ าก็ดี งบซื้อรถถังก็ดี งบต่าง ๆ ก็ดี  
ของกระทรวงกลาโหมนั้นท่านบอกว่าจ าเป็นต้องท า เพราะอะไรครับ เพราะได้มีแผนงาน 
กองทัพต้องมีการพัฒนาอาวุธ เมืองไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ แต่วันนี้ถ้าท่านพูดค านี้ 
อยู่ในสภาวะปกติก็คงพอฟังได้ แต่วันนี้ประชาชนต้องการความมั่นคงในเรื่องวัคซีน 
ประชาชนต้องการความมั่นคงในเรื่องสาธารณสุข ท่านต้องปรับลดครับ โดยเหตุผลดังกล่าว
ผมไม่สามารถรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ได้ครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ มีข้อเสนอ
เข้ามาของการหารือ ๒ ฝ่าย เชิญเลยครับ 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้ แทนราษฎรท่ี เคารพ กระผม นายอรรถกร ศิ ริ ลั ทธยากร แบบบั ญชี รายชื่ อ 
พรรคพลังประชารัฐ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขออนุญาตเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ เมื่อสักครู่
มีโอกาสได้คุยกับเพื่อนสมาชิกทางฝ่ายค้านท่ีเป็นวิป (Whip) ฝ่ายค้านเราก็เอาตารางของ 
คิวอภิปรายในวันนี้ของฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านมาเทียบกัน ซึ่งตอนนี้เนื่องจากคิวของ
ฝ่ายรัฐบาลถ้าเทียบกับฝ่ายค้าน ถ้าเราจะเอาเวลาให้มันจบใกล้เคียงกันก็อยากจะฝาก 
ท่านประธานเรียกคิวฝ่ายค้านสัก ๒ ต่อ ๑ ได้ไหมครับ เพื่อท่ีเราจะได้บริหารเวลา แล้วก็ 
การประชุมจะได้ผ่านไปโดยราบรื่น จึงอยากจะขอเสนอเรียนท่านประธานอย่างนี้ ครับ
ขอบพระคุณครับ 



  ๔๕๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๐๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยินดีครับ เชิญตัวแทน 
ฝ่ายค้านครับ 
  นางมนพร เจริญศรี (นครพนม)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน มนพร 
เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพ่ือไทย ในฐานะผู้ประสานงานวิป 
(Whip) ในสัดส่วนของฝ่ายค้านค่ะ ในสัดส่วนของฝ่ายค้านท่ีทางวิป (Whip) รัฐบาลได้มา
ประสาน ทางวิป (Whip) ของฝ่ายค้านไม่มีปัญหา แต่เราก็พยายามจะจัดสรรเวลา ขณะนี้
สมาชิกที่มาลงชื่อเตรียมจะอภิปรายเรามีเป็นจ านวนมาก ก็จะบริหารเวลาให้เป็นไปตามท่ีเรา
ได้รับการจัดสรรเวลาค่ะ ท่านประธานดิฉันขอถือโอกาสค่ะ ขณะที่สมาชิกอภิปรายหลายท่าน 
ดิฉันเพิ่งเห็นรัฐมนตรีเดินเข้ามารับฟังการพิจารณางบประมาณวันนี้ ดิฉันอยากจะฝาก 
ท่านประธานไปถึงคณะผู้บริหารว่าการพิจารณางบประมาณวันนี้เป็นงบประมาณจ านวนมาก
อยากจะให้ทางรัฐมนตรีได้มารับฟังปัญหาแล้วก็สะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชน  
ผ่านการอภิปรายในวันนี้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  รับทราบครับ ผมขอเชิญ
คุณนริศ ข านุรักษ์ จากนั้นก็จะเป็นคุณอนุรักษ์ บุญศล แล้วก็ปฏิบัติตามท่ีได้เสนอก็คือ 
จะต่อด้วยผู้ช่วยศาสตาจารย์พรชัย อินทร์สุข รายชื่อนี้ให้จบนะครับ แล้วเราจะเริ่มตามท่ี
เสนอก็คือ ฝ่ายค้าน ๒ ท่าน ฝ่ายรัฐบาล ๑ ท่าน ขอเชิญท่านนริศครับ 
 
               - ๒๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๑๐/๑ 
 
  นายนริศ ข านุรักษ์ (พัทลุง)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ กระผม นริศ 
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ส าหรับการพิจารณา
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ กระผมมีข้อสงสัยอยากสอบถามกระทรวงการคลังและ
ส านักงบประมาณอยู่ ๓ ข้อด้วยกันนะครับ ท้ัง ๆ ท่ีกระผมทราบดีจากสภาพการณ์การจัดตั้ง
งบประมาณในปัจจุบันว่างบประมาณมีข้อจ ากัด และงบประมาณไม่มากพอส าหรับให้ 
หน่วยรองรับงบประมาณใช้ตามความต้องการได้ เพราะปัญหาของชาติบ้านเมืองได้สะสม 
มาเป็นเวลายาวนานและขณะนี้ปัญหาก็ยังมากอยู่ แต่อย่างไรก็ตามท้ังหมดเป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงการคลัง เป็นหน้าท่ีของส านักงบประมาณท่ีต้องท าหน้าท่ีในการก าหนดเป้าหมาย 
ก าหนดยุทธศาสตร์ เลือกนโยบาย และจัดสรรงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผมกราบเรียน 
ท่านประธานว่าในหลายนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ นโยบายท่ีประสบความส าเร็จสูงสุดก็คือ
นโยบายการประกันรายได้พืชผลทางการเกษตร จะเห็นได้ว่าขณะนี้พืชผลทางการเกษตร 
ท้ัง ๕ ชนิด ไม่ว่าจะเป็นยางพารา ปาล์ม ข้าว มันส าปะหลัง และข้าวโพดนี้ราคาสูงกว่าราคา
ก่อนเข้าโครงการทุกรายการ ทุกตัว ผมพูดตรงนี้ต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่ีได้ยอมรับ
เอานโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งได้ใช้ในการรณรงค์เลือกตั้งและเคยใช้ในการท างาน  
มาอย่างต่อเนื่องคือนโยบายประกันรายได้ จนถือว่าเป็นนโยบายท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด
ของรัฐบาลชุดนี้ ท่ีพูดอย่างนี้มองได้จากพี่น้องประชาชนพอใจในรายได้ เพราะรายได้เกิดขึ้น
จากพืชผลทางการเกษตรท้ัง ๕ ชนิดสูงขึ้น  ๒. สะท้อนผ่านการไม่มีการเดินขบวนประท้วง 
ปกติทุกปีชาวนากับชาวสวนมา ชาวสวนปาล์มกับชาวไร่มันส าปะหลังมาล้อมท้ังกระทรวงการคลัง
ท้ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และท าเนียบรัฐบาล แต่ว่าปีนี้ไม่มี ๒ ปีท่ีผ่านมามีก็น้อย 
และถ้ามาก็กลับได้เร็ว  ๓. ความส าเร็จของนโยบายนี้สะท้อนผ่านหน่วยงานท่ีท าการตรวจสอบ 
ไม่ว่าจะเป็น ป.ป.ช. ไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎร ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทางราชการท่ีท า
หน้าท่ีในการตรวจสอบ เพราะไม่มีการลงโทษนักการเมือง ข้าราชการว่ามีการทุจริตจาก
โครงการเหล่านี้แต่อย่างใด จึงสรุปได้ว่านโยบายนี้จึงเป็นนโยบายท่ีดีท่ีสุดของรัฐบาลชุดนี้
เพราะประชาชนพอใจในรายได้ ไม่มีการเดินขบวน ไม่มีการทุจริต แต่ว่าผมสอบถามทาง
กระทรวงการคลังกับส านักงบประมาณว่าท าไมถึงไม่เอางบประมาณส่วนประกันราคายางพารา
ไว้ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปาล์ม มันส าปะหลัง ข้าวโพด ข้าว ไว้ท่ีกระทรวงพาณิชย์ 



  ๔๕๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๑๐/๒ 
 
และไม่เอาประกันรายได้อ้อยไว้ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ท ามาตั้งไว้ท่ีงบกลางท่ีท าให้การ
เบิกจ่ายล่าช้าและมีปัญหาสะดุดอยู่เป็นระยะ ๆ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปีงบประมาณนะครับ 
จะวางไว้ท่ีงบกลาง อันนี้พอรับฟังได้ แต่ว่าปี ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นนโยบายท่ีดีและท ามาต่อเนื่อง 
ไม่มีปัญหา ท าไมถึงไม่ไว้ท่ีกระทรวงซึ่งมีความคล่องตัวมากกว่า เป็นข้อค าถามข้อท่ี ๑ ท่ีผม
สงสัยอยากขอค าตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
  เรื่องท่ี ๒ ท่ีผมขออนุญาตสอบถามก็คือ เดิมประเทศไทยนี้เป็นศูนย์กลาง 
ของการประมง  เรามี เ รื อหลายพันล า เป็น เรื อพาณิชย์  เ รามี รายได้ปีหนึ่ งกว่ า  
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี เราเป็นศูนย์กลางของการต่อเรือ ของการซ่อมเรือ เรามีคน 
กว่าล้านคนท่ีอยู่ ในแวดวงประมง แต่วันนี้ เราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ ไปท้ังสิ้นเพราะทาง  
สหภาพยุโรปได้มีข้อกล่าวหาว่าเราท าผิดกฎหมายประมง เราท าการประมงแบบผิดกฎหมาย 
เราท าประมงเกินศักยภาพ และเรามีการค้ามนุษย์จึงให้ใบเหลืองให้เราท ามาตรฐานให้สูงขึ้น 
โดยเราออก พ.ร.ก. ปี ๒๕๕๘ และออกกฎหมายตามมา ท าให้ประมงวันนี้ล่มสลาย วิธีท าได้ 
๒ อย่าง คือความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มท่ีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
นี่เราท าไปแล้ว แต่ว่าเรื่องท่ี ๒ ก็คือการแก้ไขกฎหมาย ซึ่งขณะนี้หลายพรรคการเมือง 
รวมท้ังคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เร่งรีบท่ีจะแก้กฎหมายฉบับนี้ แต่ว่า 
เรื่องท่ี ๓ ท่ีต้องการใช้ในการแก้ปัญหาประมงท่ีมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ก็คืองบประมาณ 
งบประมาณ ๒ ก้อนครับ ก้อนท่ี ๑ คือด้านการแก้ไขปัญหาด้านการประมงกับด้าน 
การแข่งขันด้านการประมง ผมกราบเรียนท่านประธานว่างบประมาณท้ัง ๒ ด้านนี้ถูกปรับลด
ท้ังสิ้นครับ งบประมาณด้านการแข่งขันด้านการประมง ปรับลดลง ๒๔๐ ล้านบาท 
เปรียบเทียบจากปี ๒๕๖๔ กับปี ๒๕๖๕ กับงบประมาณด้านการแก้ไขปัญหาท าการประมง
ผิดกฎหมาย ปรับลดลง ๑๓ ล้านบาท ------------------------------------------------------- 
 
                                       - ๒๑๑/๑ 
 
 
 



  ๔๕๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๑๑/๑ 
 
แต่ว่าลดจากค าขอ ซึ่งขอไว้ ๒,๐๗๒ ล้านบาท ลดลงเหลือ ๑๔๑ ล้านบาท จึงเป็นข้อสงสัย
จากกระผม ขอสอบถามว่าในขณะท่ีเราต้องการฟื้นประมงนี้ ท าไมงบประมาณของ 
กรมประมงจึงลดลงท้ัง ๒ รายการ  
  สุดท้ายครับท่านประธาน ผมกราบเรียนท่านประธานว่าเราเรียกร้อง หลายฝ่าย
เรียกร้องว่าเราต้องสร้างความพร้อมให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ท้ังพยาบาล อสม. 
เราเรียกร้องให้ใช้งบประมาณทุกด้านให้มากท่ีสุด เตรียมความพร้อมด้านเครื่องมือ อาคาร 
แต่ว่ากราบเรียนท่านประธานครับ จังหวัดพัทลุงผมได้ของบประมาณ ๒ ส่วนมา  
คือตึกอุบัติ เหตุกับอาคารสนับสนุนบริการของโรงพยาบาลพัทลุง ส านักงบประมาณได้ตัด 
งบประมาณ ไม่มีอยู่ในเล่มงบประมาณ จึงเป็นข้อสงสัยข้อ ๓ ว่าในขณะท่ีสถานการณ์โควิด 
(COVID) เราต้องต่อสู้และป้องกัน ท าไมถึงปรับลดงบประมาณส่วนนี้ซึ่งเป็นความจ าเป็นท่ีสุด 
ของจังหวัดพัทลุง ซึ่งเราอยู่ท่ามกลางความขาดแคลน ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป  
คุณอนุรักษ์ บุญศล ครับ  
  นางอนุรักษ์ บุญศล (สกลนคร)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน นางอนุรักษ์  
บุญศล สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งหวั ดสกลนคร พรรคเพื่ อไทย ร่ างพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕  ๓.๑ ล้านล้านบาท  
ท่านประธานท่ีเคารพ วันนี้ โควิด-๑๙ (COVID-19) ตายเพิ่มอีก ๓๘ คน ติดเชื้อใหม่ ๒,๑๕๓ คน  
ติดเชื้อสะสม ๑๖๒,๐๒๒ ราย ประชาชนต้องการวัคซีน เพราะวัคซีนคืออาวุธป้องกันชีวิต 
ในสงครามเชื้อโรค ณ บัดเดี๋ยวนี้ค่ะ ท่านประธานท่ีเคารพคะ ดิฉันไปท่ีกระทรวงแรงงาน 
และหน่วยงานในก ากับจ านวน ๖ หน่วยงาน ขอสไลด์ (Slide) แรกค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางอนุรักษ์ บุญศล (สกลนคร)  :  มีเงินงบประมาณใน พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
๔๕,๗๕๔,๙๑๑,๙๐๐ บาท จ านวนเงินงบประมาณท่ีจะช่วยเหลือคนตกงานต้องบอกว่าน้อยมาก  
ต้องบอกว่าน้อยมากเลยค่ะ กราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าปัจจุบันมีคนตกงานกว่า ๖ ล้านคน 
งานโครงการของรัฐบาลแก้ปัญหาได้หลักหมื่นคน จะท าอย่างไรคนตกงานท่ีเหลืออยู่จึงจะ  
 



  ๔๕๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๑๑/๒ 
 
มีงานท าได้พอให้ลืมตาอ้าปากได้ ดิฉันมีข้อมูลน าเสนอด้วยเหตุผลและข้อมูลท่ีเป็นจริง  
เพื่อท่ีจะช่วยเหลือคนตกงานกว่า ๖ ล้านคน ท่ีล าบากยากเข็ญอยู่ในขณะนี้ ท่านประธานท่ีเคารพ 
  ข้อท่ี ๑ คนตกงานเพิ่มมากขึ้น มากขึ้น และมากขึ้น เมื่อผู้ประกอบการหรือบริษัท 
ห้างร้านขาดสภาพคล่อง เกิดการลดคนงานหรือปิดกิจการ และต่อด้วยโรคระบาดโควิด-๑๙ 
(COVID-19) บริษัทห้างร้านปิดตัวลง เลิกจ้างถาวรบ้าง น้ าตาคนงานเหล่านั้นไม่เคย 
แห้งเหือดจากใบหน้า จิตใจท่ีวิตกกังวลค่ะว่าจะเอาเงินท่ีไหนจ่ายในครอบครัวค่ะ 
ท่านประธาน ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า อาหารการกิน ค่าน้ า ค่าไฟ ลูกจะไป
โรงเรียน ดิฉันถามรัฐบาลว่าจะแก้ปัญหาคนตกงานกว่า ๖ ล้านคนนี้ได้อย่างไร นี่คือ 
ความต้องการของแรงงาน มีแรงงานคืนถิ่นด้วยค่ะท่านประธาน  

 
- ๒๑๒/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๕๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 ชมนภัส ๒๑๒/๑ 
 
  ข้อท่ี ๒ อุตสาหกรรมยิ่งเปราะบางลงทุกวัน ๆ โรงงานปิดทุกวัน โรงงานย้าย
ฐานการผลิตทุกวัน คนไทยตกงานจ านวนมาก มนุษย์เงินเดือนเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  
เมื่อโรงงานเก่าจ้างอยู่ แต่ไม่มีโอที (OT) ค่ะท่านประธาน เพราะมีการผลิตส่วนเกินไว้แล้ว
จ านวนมาก โรงงานเปิดใหม่ใช้หุ่นยนต์แทนมนุษย์ โรงงานขนาดใหญ่เงินลงทุนมาก ๆ สูง ๆ 
เยอะ ๆ ย้ายฐานการผลิตไปท่ีประเทศอื่นเพราะไม่มีความเชื่อมั่นในรัฐบาลนี้ รัฐบาล ๗ ปี 
นี่ล่ะค่ะ จ านวนผู้ตกงานในประเทศไทยมากกว่าท่ีดิฉันกล่าวไว้ว่า ๖ ล้านกว่าคนในเบื้องต้น
เสียด้วยซ้ า ดิฉันถามนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีท่ีนั่งอยู่บนบัลลังก์ทุกท่านในขณะนี้ว่า 
จะแก้ปัญหาอย่างไรเมื่อทราบว่านโยบายของรัฐไม่ทันกันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  
  ข้อท่ี ๓ จากท้ัง ๒ ข้อท่ีกล่าวมาแรงงานตกงานกลับบ้านโดยเฉพาะคนอีสาน 
บริษัทปิด โรงงานปิด ห้างร้านปิด ทุกท่ีท่ีเป็นมนุษย์เงินเดือนปิดหมดแล้ว จะท าอย่างไรคะ 
แม้นจะมีคติประจ าใจว่า สู้ สู้เขา บ้านเฮามันแล้ง ท่านประธานคะ จ าเป็นจะต้องน า 
ลมหายใจเฮือกสุดท้ายสู่ภาคเกษตรกรรม ซึ่งในจ านวนนี้มีแ รงงานในภาคเกษตรกว่า  
๑๑ ล้านคน หรือมากกว่านั้นท่ีผลิตพืชผลทางการเกษตรไม่เคยประสบความส าเร็จเลย  
ปลูกข้าวยังไม่คุ้มทุนเลยค่ะ เรียกได้ว่าไม่เคยได้ก าไร พืชผลทางการเกษตรตกต่ ามาตลอด  
๗ ปีค่ะท่านประธาน ไม่ว่าจะเป็นข้าว ยางพารา มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด ดิฉันกราบเรียน
ให้ท่านประธานทราบว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ ามาโดยตลอด แล้วคนท่ีเข้าไปอยู่  
ในภาคเกษตรใหม่ท่ีตกงานจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดิฉันเรียนกับท่านประธาน 
ด้วยความเคารพว่านาผืนเดียวนั้นคนจ านวนมากไม่ได้งอกขึ้นมานะคะ ยังท านาอยู่ผืนเดียว
นั่นละค่ะ แล้วถ้าท าแบบปู่ย่าตายายท ามาก็ไม่ได้ก าไร จะเอาอะไรเลี้ยงชีวิต เพราะว่าถ้าท า
แบบคนแก่ท่ีท าเกษตรนั้น ท่านประธานทราบไหมคะว่ามันไม่ได้ก าไร เพราะไม่มีเทคโนโลยี  
เข้าไปเกื้อหนุนกัน และใช้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ไม่ เป็น แล้วถ้าใช้ เทคโนโลยีใหม่  คนรุ่ น ใหม่ 
เข้าไปท าภาคการเกษตรจะมีเงินทุนท่ีไหนคะ ท่านประธานท่ีเคารพ ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม ความเหลื่อมล้ าทางการเงินท าให้คนตัวเล็ก ๆ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ เข้าไม่ถึง
แหล่งเงินกู้ของรัฐบาล และในการลงทุนในประเทศท้ังภาครัฐและเอกชนมีมูลค่า 
ต่ ามาก แรงงานไทยจ านวนกว่า ๖ ล้านคน มีโอกาสตกงานถาวร แม้นว่ามีทุนอันน้อยนิด 
ท่ีได้จากการตกงานในครั้งนี้ไปเป็นผู้ประกอบการ ท่านประธานคะ ในยุคโควิด (COVID)  



  ๔๕๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 ชมนภัส ๒๑๒/๒ 
 
แม้นว่าจะไปขายของตามตลาดนัด เปิดท้ายขายของ มีแต่คนขายค่ะ ในช่วงท่ีเปิดท้าย 
ขายของได้และตามตลาดต่าง ๆ พ่อค้า แม่ค้า คนรุ่นใหม่เต็มไปหมดค่ะ แต่ว่าไม่มีผู้ซื้อ  
ดิฉันถามรัฐบาลโดยเฉพาะคนท่ีนั่งอยู่บนบัลลังก์ รัฐบาลกระตุ้นการซื้อขายโดยการแจกเงิน
แล้วแจกเงินอีก ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เรียกได้ว่าต าน้ าพริกละลายแม่น้ า น้ าพริกท่ีมีอยู่
แมน้จะเป็นน้ าพริกถ้วยเก่า ท าไมไม่เยียวยาแรงงานคนในประเทศ ดิฉันถามด้วยความเคารพค่ะ 
 
               - ๒๑๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๑๓/๑ 
 
สไลด์ (Slide) สุดท้ายเมื่อสักครู่ค่ะ รูปบัณฑิต กราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าปัญหา
นักศึกษาจบใหม่เกือบ ๑ ล้านคน ๓ รอบโควิด (COVID) ไม่มีงานท า ใบปริญญาแค่ 
ติดฝาบ้านหรือ อันนี้อยู่ ในโลกโซเชียล  เน็ตเวิร์ก (Social Network) เต็มไปหมดค่ะ  
ถ้านักศึกษาจบใหม่ไม่มีงานท า ๒ ปีก็จะเป็นคนตกงานถาวร เพราะคนรุ่นใหม่จบมาเรื่อย ๆ  
และศักยภาพของคนตกงานก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ ท าให้เด็กรุ่นใหม่อยากย้ายประเทศค่ะ  
ท่านประธานคะ เพจ (Page) เปิดขึ้นมาแป๊บเดียวว่าใครอยากย้ายออกจากประเทศนี้บ้าง 
เรือนล้าน เรือน ๒ ล้านเลยทีเดียว เพราะคนรุ่นใหม่มองไม่เห็นเส้นทางในการด าเนินชีวิต 
จะมีอนาคตเยี่ยงไร คนรุ่นใหม่ไม่อยากฝากชีวิตท่ีมืดบอดไว้กับรัฐบาลท่ีตาบอด นอกจาก 
ตาบอดแล้วใจยังบอดอีก ขณะท่ีท่านกินอิ่มนอนอุ่น ท่านไม่รู้หรอกว่าคนท่ียากไร้ไม่มีจะกิน 
จะเอาอะไรจ่าย จะท าอย่างไรนั้นมากมายมหาศาลเลยทีเดียวท่ีเกิดแบบนี้ นั่นคือคนตกงาน 
นั่นคือคนไร้งาน ต่อไปก็จะเกิดอาชญากร อาชญากรรมมากมายในประเทศนี้ ใคร ๆ ก็ต้องการ 
แสงสว่างท่ีสดใสให้กับชีวิตค่ะ ดิฉันรับไม่ได้กับการจัดสรรงบประมาณท่ีขาดความรับผิดชอบ 
ต่อคนยากคนจน คนเกษตรกร และคนใช้แรงงานกว่า ๖ ล้านคน และคนท้ังประเทศ  
ดิฉันไม่อาจจะผ่านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ได้  
เป็นพระคุณอย่างสูงค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข นะครับ หลังจากนั้นจะเป็น นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน 
แล้วก็ คุณกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ แล้วถึงจะสลับไปท่ี คุณปรีดา บุญเพลิง ตามข้อเสนอครับ  
เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยครับ  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข (พิจิตร)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย อินทร์สุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพิจิตร เขต ๑ พรรคพลังประชารัฐ ท่านประธานครับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  ๒๕๖๕ ซึ่ ง เป็นการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  ๓.๑ ล้านล้านบาทนั้น  
ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้ครบทุกกระทรวง แม้นว่าจะมีบางกระทรวงท่ีได้  
เต็มจ านวนหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ทุกกระทรวงท่ีลดลงก็ไม่ได้ลดลงอย่างหนักหนาสาหัส
ตามท่ีผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายไปเมื่อวานแล้วก็วันนี้ เพราะฉะนั้นการจัดสรรงบประมาณ  



  ๔๖๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๑๓/๒ 
 
ประจ าปี ๒๕๖๕ ในครั้งนี้จัดว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนและประเทศไทย 
กระผมเองขอน าเสนอในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข จึงอยาก 
จะให้ทางท่านนายกรัฐมนตรี ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการ 
ศบค. ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเรื่องของการฉีดวัคซีนให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน  
อย่างท่ัวถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนท่ีอยู่ห่างไกล เฉพาะโรงเรียนท่ีก าลังเปิด 
ในวันนี้ นักเรียน นักศึกษาท่ีอาจจะเป็นพาหะน าเชื้อชั้นดีเลยก็ได้เนื่องจากว่านักเรียนท่ีอยู่  
แต่ละโรงเรียน คุณครูได้รับวัคซีนไปแล้ว แต่นักเรียน นักศึกษาท่ัวประเทศกี่ล้านคนยังไม่ได้
รับวัคซีน เพราะฉะนั้นการควบคุมดูแล ซึ่งนักเรียนนั่งอยู่ในห้องชั้นเรียนก็จะไม่มีปัญหา
เพราะว่าจะสามารถจัดระยะได้ แต่ในเมื่อนักเรียนลงมาเล่นเวลาพักเท่ียง พักทานอาหาร  
ก็จะใกล้ชิดกันมากขึ้น จึงท าให้มีความห่วงใยนักเรียน นักศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ น าเชื้อ  
โควิด (COVID) มาสู่พี่น้องประชาชน พ่อแม่พี่น้องได้ง่ายขึ้น เพราะฉะนั้นอยากจะให้ทาง
กระทรวงศึกษาธิการจัดบริการฉีดวัคซีนให้กับโรงเรียนและนักเรียน หรือว่ามหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษาอย่างเร่งด่วนนะครับ เนื่องจากว่าเป็นพาหะ ท่ีผ่านมาเป็นคลัสเตอร์ (Cluster)  
ท่ีนักเรียน นักศึกษาท่ีปิดเทอมพอดีน าเข้าไปสู่ในแต่ละต าบล แต่ละหมู่บ้านของตัวเอง  
ก็จึงอยากจะให้ทางรัฐบาลจัดฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน นักศึกษาอย่างเร่งด่วน ------------------- 
 
                      - ๒๑๔/๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๑๔/๑ 
 
  อีกกระทรวงหนึ่งนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วจะต้องประสานกับ
กระทรวงการคลังในเรื่องของการท่ีจะจัดสรรงบประมาณลงไปหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
ในเรื่องของการดูแลพ่อแม่ พี่น้องประชาชนภาคการเกษตร ตอนนี้เป็นฤดูการผลิต ใกล้จะถึง
ฤดูการเก็บเกี่ยว อยากจะให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง โดยผ่าน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับสหกรณ์ภาการเกษตร
และสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการรวบรวมผลผลิต ซื้อสินค้าการเกษตรจากพี่น้องประชาชน
อย่างเร่งด่วน อย่าให้ล่าช้าเหมือนหลาย ๆ ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากว่าพอจัดสรรงบประมาณแล้ว
ล่าช้า พี่น้องเกษตรกรขายสินค้าหมดแล้ว ปีนี้จึงอยากให้จัดสรรงบประมาณลงไปยัง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเร่งด่วนด้วยครับ  
  ส าหรับการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้น การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณผ่านทางส านักงบประมาณ โดยท่านนายกรัฐมนตรีได้จัดสรรมา 
เนื่องจากว่าเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีผ่านมา จึงเป็นปัจจัยเสี่ยง
ทางด้านเศรษฐกิจ เป็นการแพร่เชื้อโรค เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงท้ังระยะสั้น แล้วก็ระยะยาว 
จึงท าให้การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในสภาวะท่ีมีเชื้อโรคโควิด -๑๙ (COVID-19) นั้น 
ชะลอตัวลง หยุดชะงักลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันการเงิน สภาพคล่อง 
ทางครัวเรือนของพี่น้องประชาชนสูงขึ้น การลงทุนจากต่างประเทศมีน้อยกว่าทุกประเทศ  
ในอาเซียน (ASEAN) ในสภาวะปัจจุบัน นี่ล่ะครับคือโควิด-๑๙ (COVID-19) ท าให้เศรษฐกิจไทย 
และเศรษฐกิจต่างประเทศหยุดชะงัก เพราะฉะนั้นสามารถท่ีจะท าให้ความเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจของประเทศไทยโตขึ้นได้ก็ต้องสามารถหยุดชะงักหนี้ในครัวเรือนของพี่น้อง
ประชาชนให้ได้มากกว่านี้ ต่อจีดีพี (GDP) ปัจจุบันนี้อัตราครัวเรือนท่ีสูงสุดน่าจะประมาณ 
สัก ๑๐ ปีท่ีผ่านมา ในปีนี้แย่สุดแล้วนะครับ จึงท าให้การบริหารจัดการในภาครัฐของ
กระทรวงการคลังท่ีผ่านมา แม้ว่าทุกท่านจะกล่าวมาว่าการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ 
น้อยมากและเป็นท่ีต่อว่าต่อขานรัฐบาลว่าท าไมจัดสรรงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข
ในเรื่องของการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนนั้นก็เป็นไปตามสเต็ป (Step) ท่ีรัฐบาลก าหนด  
ท่ี ศบค. ก าหนด ก็จริงอยู่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าการฉีด 



  ๔๖๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๑๔/๒ 
 
วัคซีน วัคซีนมาอย่างพอเพียงจ ากัด เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลประกาศเลยว่าไม่ต้องห่วง  
ในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ประชาชน แต่ถึงแม้ว่าจะช้าแต่ก็ขอให้รอนิดหนึ่งนะครับ อยากจะ
ให้ท่ัวถึง เช่น ลงไปบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้ถึง รพ.สต. หรือว่าโรงพยาบาลสุขภาพประจ า
ต าบลเลย พ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในเมืองตามโรงพยาบาลอะไรต่าง ๆ 
อยากจะให้บริการถึงชุมชนเลยนะครับ ก็เป็นเรื่องท่ีดีท่ีรัฐบาลได้มีการเยียวยาจากโควิด-๑๙ 
(COVID-19) รอบ ๑ รอบ ๒ แล้วก็รอบ ๓ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบ ๓ นั้นได้เยียวยาพ่อแม่ 
พี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังถึงสถาบันการเงินเอสเอ็มอี (SMEs) ต่าง ๆ  
ได้บริการจากภาครัฐในสภาวะปัจจุบันนี้นะครับ ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย 
จะถดถอย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเท่ียว กีฬาต่าง ๆ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศไทยแล้ว 
อยากจะให้ทางรัฐบาลได้ค านึงถึ งการ ท่ี เราจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยเอง  
เท่ียวในประเทศไทยก่อน ------------------------------------------------------------------------------ 
 

- ๒๑๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๖๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๑๕/๑ 
 
อย่าเพิ่งเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องท่ีอยู่ต่างประเทศ ชาวต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย เนื่องจากว่า 
มีสายพันธุ์เชื้อโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) นั้นหลาย ๆ สายพันธุ์ด้วยกัน จึงท าให้เกิดความ
เป็นห่วงท่ีจะมีการพิจารณาควบคุมก ากับดูแลในเรื่องท่ีพี่น้องประชาชนให้อย่างปลอดภัย  
เมื่อการพิจารณาโดยภาพรวมแล้วการจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕ ถึงแม้ว่าจะมีการล่าช้า
หรือว่าจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๔ ของโควิด-๑๙ (COVID-19) จาก ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ช้าลงไปบ้าง น้อยลงไปบ้างตามท่ีผู้ทรงเกียรติได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อ ๒ วันท่ีผ่านมาแล้วว่า 
เป็นการจัดสรรงบประมาณ เป็นการใช้งบประมาณของรัฐบาลโดยการน าของ ท่าน  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด้วยความระมัดระวังท่ีจะใช้งบประมาณให้มีประโยชน์ 
คุ้มค่ากับประชาชนได้ไว้วางใจให้ท่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เป็นนายกรัฐมนตรี
และบริหารบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องและอยู่รอดตลอดไป ขอบคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป
นางสาวญาณธิชา บัวเผ่ือน ครับ  
  นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน (จันทบุรี)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน ญาณธิชา บัวเผื่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคก้าวไกล ขอสไลด์ 
(Slide) ด้วยนะคะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน (จันทบุรี)  :  ดิฉันเฝ้ารอดูว่างบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ จะมีแผนการใดบ้างท่ีจะพลิกฟื้นภาคการเกษตรและจะมีโครงการใดท่ีจะช่วยให้
ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นได้บ้าง เมื่อไปดูแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้าง
มูลค่า ตอนแรกดิฉันก็มีความหวังว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้ตั้งงบไว้เป็นจ านวนเงินถึง 
๔๖,๖๑๖ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วถึง ๔๐,๓๔๔ ล้านบาท เพิ่มขึ้นมา ๗ เท่าเลยทีเดียว 
ดิ ฉั นดี ใจเลยเพราะคิ ดว่ าภาครั ฐจะอั ดฉี ดเงิ นลงมาช่ วยเพิ่ มมู ลค่ าสิ นค้ าเกษตรแล้ ว  
แต่ปรากฏว่างบท่ีเพิ่มขึ้นมาเป็นงบของ ธ.ก.ส. สูงขึ้นถึง ๔๑,๓๔๔ ล้านบาท เดิมทีงบนี้เป็นงบ
ท่ีมาจากแผนงานอื่น ในปีนี้ถูกโยกมาไว้ในแผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า และไม่ใช่ว่า
อัดฉีดผ่าน ธ.ก.ส. แล้วเงินจะตกถึงมือพี่น้องเกษตรกรนะคะ ไม่ใช่ค่ะ มันเป็นงบใช้หนี้  
ในโครงการต่าง ๆ ซึ่งเป็นการใช้หนี้เก่าของ ธ.ก.ส. ท้ังนั้นเลย มันเป็นงบใช้หนี้โครงการ 



  ๔๖๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๑๕/๒ 
 
ประกันรายได้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ๑๕,๗๖๘ ล้านบาท แล้วเป็นงบท่ีต้องใช้หนี้ส าหรับโครงการ 
รับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร ๙,๓๔๐ ล้านบาท ทุกท่านดูตัวอย่างโครงการในสไลด์  
(Slide) ได้เลยนะคะ โครงการชดเชยส่วนต่างโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกร  
ปี ๒๕๕๓ ปี ๒๕๕๔  ๘,๖๔๐ ล้านบาท ช าระต้นเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔  ๑,๐๗๕ ล้านบาท ดังนั้นก็อย่าไปคิดเลยว่าโครงการ  
ของ ธ.ก.ส. จะเป็นไปเพื่อเพิ่มมูลค่าเกษตรได้จริง หรือถ้าเพ่ิมก็เป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้า
ในอดีตค่ะ หลังจากหักงบของ ธ.ก.ส. ออกแล้วพวกเราลองมาดูกันว่าเหลืองบเท่าไร เมื่อหัก
ออกไปแล้วปรากฏว่าเหลืองบแค่ ๕,๒๘๓ ล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๔ ถึง ๑,๐๐๐  
ล้านบาทเลยนะคะ ตกลงแล้วว่าเราไม่ต้องฟื้นฟู เราไม่ต้องเพิ่มมูลค่าในสินค้าเกษตรแล้ว 
หรือคะ หรือรัฐบาลคิดว่าราคาสินค้าเกษตรดีอยู่แล้วก็ เลยไม่จ าเป็นต้องสนับสนุน  
ไม่จ าเป็นต้องใส่งบลงมาตรงนี้ พอไปดูในรายละเอียดของงบท่ีเหลืออยู่นะคะ ๕,๒๘๓ ล้านบาท 
ก็พบว่ามีแต่เบ้ียหัวแตก ครึ่งหนึ่งของโครงการท้ังหมดเป็นงบท่ีต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท โครงการ
ละ  ๑๐ ล้ านบาทมันจะ ไปช่ วย เพิ่ มมู ลค่ าสิ นค้ า เกษตร ท้ั งประ เทศ ได้ อย่ า ง ไ ร  
และส่วนใหญ่ก็เป็นงบโครงการอบรมสัมมนา เป็นโครงการเก่า ๆ เดิม ๆ มีโครงการใหม่  
แค่ ๒๐ โครงการจาก ๑๑๗ โครงการเท่านั้น และโครงการเดิม ๆ นั้นก็ไม่แน่ใจว่าท าไปแล้ว
จะมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่ การจัดการโครงการในลักษณะแบบนี้ไม่มีทางเลยท่ีจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตรหรือว่ายกระดับรายได้ของเกษตรกรได้ แผนการเกษตรเพิ่มมูลค่านั้น
แท้จริงแล้วเพ่ิมมูลค่าให้กับใครกันแน่ ถ้าเราลองมาดูจากกราฟนี้นะคะ เส้นสีส้มคือดัชนีราคา 
ท่ีผู้บริโภคต้องจ่ายค่าผัก อยู่ทางด้านซ้ายนะคะ และทางด้านขวาเป็นกราฟส าหรับผลไม้ค่ะ  
ท่านประธานดูสิคะ ราคาท่ีผู้บริโภคจ่ายมีแต่จะเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น แต่ราคาท่ีเกษตรกร
ได้รับนับวันมีแต่จะลดลง ลดลง ลดลง หรือว่าเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นในอัตราท่ีต่ ากว่ากันมาก ------- 
  

- ๒๑๖/๑ 
 
 
 



  ๔๖๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๑๖/๑ 
 
อธิบายสไลด์ (Slide) นี้ในภาษาชาวบ้านก็คือว่า ถึงแม้ว่าราคาอาหาร ผักและผลไม้จะแพงขึ้น  
แพงกว่าสินค้าในหมวดอื่น ๆ นะคะ แต่ก็ไม่ได้ท าให้เกษตรร่ ารวยขึ้นจากราคาในหมวด
อาหารท่ีมันเพิ่มขึ้น เพราะราคาท่ีเกษตรกรได้รับนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยค่ะ คนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์ไปก็คือพ่อค้าคนกลาง ซูเปอร์มารเ์กต (Supermarket) โมเดิร์น เทรด (Modern 
Trade) ต่าง ๆ สรุปแล้วทราบแล้วใช่ไหมคะ  ว่าเกษตรสร้างมูลค่านั้นสร้างให้ ใคร  
ท่านประธานคะ แนวทางท่ีจะท าให้สินค้าเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ แนวทางหนึ่งก็คือ 
การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย แล้วก็ได้มาตรฐานตามท่ี
ประเทศผู้น าเข้าเขาต้องการ ตอนนี้มีกลไกการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรตามระบบ  
การปฏิบัติการทางการเกษตรท่ีดีหรือท่ีเกษตรกรเรียกกันสั้น ๆ ว่าจีเอพี (GAP) ประเทศ
น าเข้าต่างก็อยากได้สินค้าท่ีมาจากแปลงท่ีมีจีเอพี (GAP) และผ่านล้งท่ีมีจีเอ็มพี (GMP) ด้วย 
ท้ัง ๆ ท่ีภาครัฐประกาศมาตลอดว่าสนับสนุนให้เกษตรกรท าจีเอพี (GAP) แต่สิ่งท่ีเกิดขึ้น 
ภาครัฐกลับตัดลดงบประมาณในการตรวจจีเอพี (GAP) และจีเอ็มพี (GMP) ลงค่ะ จากเดิม 
ปีท่ีแล้วท่ีเคยได้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ปีนี้ลดลงเหลือ ๗๖๐ ล้านบาท ลดลงถึง ๒๔ เปอร์เซ็นต์
เลยค่ะ และเมื่อไปดูในกรมวิชาการเกษตรก็พบว่าถูกตัดลดงบไปเกือบครึ่ง จาก ๑๘๘ ล้านบาท 
เหลือแค่ ๑๐๐ ล้านบาท ตกลงแล้วภาครัฐอยากจะสนับสนุนสินค้าเกษตรจริง ๆ หรือไม่คะ 
อยากท่ีจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรจริง ๆ หรือไม่ ท่ีเป็นแบบนี้  ท่ีงบถูกตัดลดลง
ไปแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามีการถ่ายโอนภารกิจการตรวจรับรองจีเอพี (GAP) และจีเอ็มพี 
(GMP) ไปให้กับหน่วยงานเอกชนตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ค่ะ ให้ม ี
การด าเนินการถ่ายโอนภารกิจนี้ไปให้เอกชนท าแทนเนื่องจากต้องการลดภาระงบประมาณ
ของทางภาครัฐ ดูระยะเวลาในการถ่ายโอนในสไลด์ (Slide) นะคะ ถ้าเกษตรกรมีท่ีดิน ๕๐ ไร่ขึ้นไป 
ต้องเริ่มจ่ายเงินเองตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถ้าท่านมีท่ีดิน ๒๐ ไร่ขึ้นไปต้องเริ่มจ่าย
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และสุดท้ายเกษตรกรจะต้องจ่ายเงินเองท้ังหมด ก็คือวันท่ี  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป รัฐบาลต้องตอบค าถามว่าหากโอนไปให้เอกชนท าแล้วค่าใช้จ่าย
จะต้องตกอยู่ท่ีใคร จากเดิมท่ีภาครัฐเป็นคนตรวจรัฐก็จะต้องออกเงินให้ ดิฉันก็สบายใจค่ะ 
แต่ว่าไม่ใช่เกษตรกรเขาไม่ได้อยากจะจ่าย แต่เราแค่ไม่มั่นใจว่าสุดท้ายค่าใช้จ่ายมันจะเป็น
เท่าไร ในเมื่อมีบริษัทแค่ ๔-๕ บริษัทเท่านั้นท่ีจะสามารถออกใบรับรองจีเอพี (GAP) และ  



  ๔๖๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๑๖/๒ 
 
จีเอ็มพี (GMP) ได้ มันจะไม่เกิดการฮั้วราคาจนท าให้เกษตรกรต้องจ่ายเงินค่าตรวจในราคาท่ี 
สูงมากหรือคะ คุณภาพจะเป็นอย่างไร ใครจะเป็นผู้ก ากับดูแล ไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น 
ท่ีมีปัญหา ล้งเองก็ประสบกับปัญหาเช่นกัน ล้งแต่ละรายต้องจ่ายค่าตรวจ ๓๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐ บาท 
ต้องจ่ายค่าตรวจเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แบบนี้เขาจะหาเงินจากที่ไหนมาตรวจ สุดท้ายก็ต้อง
ผลักภาระไปให้กับเกษตรกรอีก ก็ต้องไปกดราคารับซื้อสินค้าเกษตรอีก ส่งผลกระทบกัน 
เป็นทอด ๆ การมุ่งถ่ายภารกิจการตรวจรับรองจีเอพี (GAP) และจีเอ็มพี (GMP) นี้ไปให้
เอกชน เพื่อลดภาระงบประมาณของภาครัฐถ้าไม่มีการเตรียมการ สุดท้ายจะเป็นการสร้าง
ภาระให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ ไม่ใช่ว่าเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเยอะจะเป็น
เกษตรกรท่ีร่ ารวยเสมอไปนะคะ ดิฉันจึงอยากท่ีจะเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ท่ีรัฐบาลจะเล่ือน
การถ่ายโอนภารกิจนี้ท่ีจะให้เอกชนตรวจออกไปก่อน อย่างน้อยก็ให้มีทางเลือกกับเกษตรกร
ว่าสามารถท่ีจะเลือกตรวจกับรัฐก็ได้หรือว่าเลือกตรวจกับเอกชนก็ได้ เพื่อท่ีจะให้สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และเกษตรกรได้มีเวลาปรับตัวหลังจากท่ีได้ทราบยอดค่าใช้จ่ายท่ีแท้จริงแล้ว  
รัฐออกค่าตรวจรับรองให้แค่ปีละหลักหลายร้อยล้านนะคะ แต่ว่าท าให้เราส่งออกได้มูลค่า
มากกว่าแสนล้านบาทเลยทีเดียว ตรงนี้ช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าของไทยและเกษตรกร 
ได้ประโยชน์จริงค่ะ ล้งรายย่อยในอนาคตนะคะ ดิฉันว่ามันคุ้มค่าแน่นอนส าหรับการท่ีรัฐจะ
ลงทุนตรงนี้ ดิฉันอยากให้การจัดสรรงบประมาณของประเทศเราถึงมือประชาชนจริง ๆ 
ในช่วงสถานการณ์โควิด (COVID) คนท่ีได้รับผลกระทบคือทุกคน ไม่เว้นแม้กระท่ังเกษตรกร 
ดิฉันไปลงพื้นท่ีในอ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี ชาวสวนล าไยเล่าด้วยความอัดอั้น 
ตันใจค่ะว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้ว ไม่มีเงินจะซื้อข้าวกิน รถจะถูกยึดไม่รู้จะหาเงินท่ีไหน ---------- 
 

  - ๒๑๗/๑ 
 
 
 
 
 



  ๔๖๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๑๗/๑ 
 
มาใช้จ่ายในครอบครัว เขาต้องตัดต้นล าไยดี ๆ ไปขายเป็นไม้ฟืนเพื่อท่ีจะให้มีเงินมาใช้จ่าย 
ในครอบครัว ดิฉันหดหู่มากนะคะท่ีต้องได้ยินชาวบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้ ชาวสวนล าไยต้องเจอ
กับการเอารัดเอาเปรียบจากล้ง ไม่ซื้อตามราคาท่ีก าหนดท่ีสัญญากันไว้แล้ว ในพื้นท่ีก็ยัง 
มีปัญหาแห้งแล้งซ้ าซ้อนอีกด้วย ล าไยขาดทุนได้เงินมาไม่พอใช้หนี้ เหมือนคนท่ีมันล้มแล้วล้มอีก 
เขาฝากดิฉันมาพูดในสภาค่ะว่าอยากจะท่ีจะให้มีนโยบายพักช าระหนี้ท้ังต้นท้ังดอกเบี้ย
ส าหรับลูกค้าสหกรณ์ ลูกค้า ธ.ก.ส. มีนโยบายนี้แล้ว แต่ว่าลูกหนี้ของสหกรณ์ยังไม่มีนโยบาย
พักหนี้เลยค่ะ จึงอยากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ให้พอหายใจหายคอกันบ้าง อย่าผลัก
ภาระให้เขา ต้องไปกู้นอกระบบเลยค่ะ เพราะว่าท่านก็รู้ดีว่าดอกเบ้ียมันมหาโหดแค่ไหน 
  เรื่องสุดท้ายค่ะ นอกจากจะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่ได้แล้ว ขออีก ๑ นาที 
นะคะ ท่ีผ่านมารัฐยังปล่อยปละละเลยท าให้มีช้างลงมาท าลายพืชผลทางการเกษตรให้กับ
ชาวบ้านสร้างความเดือดร้อน ในพื้นท่ีท่ีไม่เคยมีช้าง ตอนนี้มีแล้วค่ะ ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่า
มะม่วงนะคะ ก าลังจะเก็บ มูลค่า ๕๐,๐๐๐ บาท ช้างลงมาครั้งเดียว ๕๐,๐๐๐ บาทหายวับ
ไปกับตา ทุเรียน ล าไยก็เช่นเดียวกันค่ะ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราโดนขโมยมะม่วงก็สามารถท่ีจะ
ออกดอกออกผลใหม่ได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าช้างลงมา ทุกท่านดูในรูปนะคะ ต้นทุเรียน  
ต้นมังคุด ต้นล าไย หายวับไปกับตาเรียบเป็นหน้ากลอง ปลูกใหม่ใช้เงินลงทุนสูง แต่รัฐ 
กลับเยียวยาในราคาน้อยนิด แค่ ๑,๖๙๐ บาทต่อไร่เท่านั้นเองค่ะ ดิฉันคิดว่าการจัดท า 
แผนยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่าต้องสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้จริง ไม่ใช่งบเบี้ยหัวแตก 
ท่ีแทบไม่ตกถึงมือเกษตรกร การจัดท างบแบบนี้ไม่ใช่สักแต่ว่าท า ๆ ให้มันจบ ๆ ไป โดยท่ี  
ไม่ต้องประเมินผลว่าได้ผลจริงไหม เกษตรกรจะได้รับประโยชน์จริงหรือไม่พวกท่านไม่ได้
สนใจ การจัดท างบแบบนี้ใคร ๆ ก็ท าได้ค่ะ แต่ดิฉันขอยืนยันว่าหากรัฐบาลเจียดงบมา 
เพื่อตรวจรับรองจีเอพี (GAP) และจีเอ็มพี (GMP) ตรงนี้จะเป็นการช่วยเหลือท่ีตรงจุด  
ตรงเป้า ย่ิงช่วงสถานการณ์แบบนี้ยิ่งต้องจัดท างบอย่างมียุทธศาสตร์ ต้องเพิ่มมูลค่าให้ได้จริง 
ไม่อย่างนั้นแล้วเราจะฟื้นฟูภาคเกษตรให้กลับมาดีกว่าเดิมหลังยุคโควิด (COVID) ได้อย่างไร
ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไปเป็น
คุณกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ  



  ๔๖๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๑๗/๒ 
 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต ๔ จังหวัดนราธิวาส  
พรรคประชาชาติ ท่านประธานครับ ในฐานะท่ีผมแล้วก็พรรคประชาชาติส่วนใหญ่เรามาจาก
พื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ การพิจารณางบประมาณของ ปี ๒๕๖๕ คงหลีกหนีไม่พ้น 
ท่ีผมจะต้องอภิปรายในส่วนของงบบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ โดยในปีนี้ส านักงบประมาณโดยรัฐบาลได้เสนอเข้าสู่สภา ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
เดี๋ยวผมจะเรียนท่านประธานในขั้นตอนต่อไปว่าผมได้ดูการจัดงบประมาณแล้วผมไม่สามารถ
รับหลักการในการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลเกี่ยวกับการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในส่วนของงบบูรณาการ ท่านประธานครับ การอภิปรายในสภาทุกครั้งถ้าต้อง
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความล าบากใจตลอดมา 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขออภัยนิดเดียวครับ 
ท่านกมลศักดิ์ครับ ท่านสมาชิกท่ีนั่งหลังท่านกมลศักดิ์กรุณานั่งท้ิงระยะนะครับ ขอบคุณครับ 
เชิญครับ 

 - ๒๑๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๗๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๑๘/๑ 
 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ท่านประธานครับ เวลาพูดถึงปัญหา 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือเวลาอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาความขัดแย้งท่ีมีขึ้นใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมมีความอึดอัดแล้วก็มีความล าบากใจ เพราะบางครั้งจะต้องไปกระทบ
ผลประโยชน์กับบางหน่วยงาน แต่จุดยืนของผมและพรรคประชาชาติเราต้องการเห็น  
ความเป็นธรรม เราต้องการให้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสงบสุข ไม่ต้องการเห็น 
ความเหลื่อมล้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการจัดงบประมาณ ท่านประธานเองอยู่  
ในสภาแห่งนี้มาตลอดท้ังชีวิตคงได้ฟังการอภิปรายจัดงบประมาณการแก้ปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มานาน แต่ท่านประธานทราบไหมครับ ข้อมูลท่ีผมมีปรากฏว่า ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นอกจากมีงบประมาณในแผนงานอื่นแล้ว มีงบบูรณาการแล้ว ปรากฏว่า 
คน ๓ จั งหวั ดชายแดนภาคใต้ ยากจนขึ้ นทุ กวั น ข้ อมู ลล่ าสุ ด ๕ จั งหวั ดอั นดั บแ ร ก 
ท่ียากจนท่ีสุดท่านเชื่อไหมครับ ปี ๒๕๕๒ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี อยู่อันดับ ๖๐ กว่า  
แต่พอมาปี ๒๕๖๒  ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยากจนท่ีสุดในประเทศไทย ความเหลื่อมล้ า 
คนจนกับคนรวยก็อยู่อันดับท้ายสุด อันนี้เป็นข้อมูลของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ มันเกิดอะไรขึ้นกับการจัดสรรงบประมาณ การศึกษาก็แย่ ล่าสุดผมมีข้ อมูลว่า 
การจัดการศึกษาใน ๓ จังหวัดมีงบบูรณาการมาตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ 
ปี ๒๕๔๗ การศึกษาก็ต่ าลงอยู่อันดับท้ายของประเทศ พอมาปีนี้ ๒๕๖๕ ถ้าเห็นตัวเลข 
การจัดสรรงบประมาณ งบบูรณาการ ๗,๑๐๐ กว่าล้านบาท มันน้อยกว่างบประมาณ ๒๕๖๔ 
ใช่ครับ เพราะมันเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๒ ท่ีส านักงบประมาณจะต้อง
จัดงบประมาณให้ตรงตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี และแผนงานอื่น ๆ นั่นหมายความว่า  
ตามแผนยุทธศาสตร์ก าหนดให้การจัดสรรงบประมาณการแก้ปัญหา ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ทุกปี เป็นไปตามกฎหมาย แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นท่านประธานครับ 
มันมีงบอื่นซ่อนอยู่อีกครับท่านประธาน ผมไปเช็กดูแล้ว งบบูรณาการ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
แต่มีงบจากแผนงานอื่น กระทรวง กรมอื่น ๆ ท่ีลงในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 
๒๔,๓๐๐ กว่าล้านบาท รวมแล้ว ปี ๒๕๖๕ งบประมาณท่ีจะลงใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มี ท้ังหมด ๓๑ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ ท่ี เศร้าใจนะครับ ผมดูแล้วมันไม่ตอบโจทย์ 
การแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจ ในเรื่องของการศึกษา เพราะเป็นการจัดงบประมาณ  



  ๔๗๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๑๘/๒ 
 
มองคน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นภัยต่อความมั่นคงมาโดยตลอด ท่านประธานครับ 
สิ่งท่ีผมจะสะท้อนให้เห็น ถึงเวลาแล้วครับท่ีส านักงบประมาณให้มองสภาพความเป็นจริงกับ
พี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถามตอนนี้ว่าคน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาต้องการ
อะไร ถามตอนนี้ว่าคน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เขากระทบกับโควิด-๑๙ (COVID-19) ไหม  
ก็เหมือนกับคนท้ังประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ ปากท้อง มิหน าซ้ าปัญหาผลกระทบ 
จากสถานการณ์ท่ีผ่านมาก็ยังอยู่ แต่การจัดสรรงบประมาณหาได้ตอบโจทย์ตามท่ีผม 
ได้กล่าวถึงปัญหาไม่ ถามเจ๊ะฆูตาดีกาเขาบอกว่าเขาต้องการอาหารกลางวัน ถาม ชรบ.  
ในฐานะท่ีเป็นคนหน้างาน ต้องเข้าเวรตั้งแต่เย็นถึงสว่าง ต้องดูแลความสงบเรียบร้อย ท างาน
หนักกว่า ชรบ. ภาคอื่น ๆ เขาก็ต้องการสวัสดิการจากกระทรวงมหาดไทย ถาม อสม.  
เขาก็ต้องการเบี้ยเลี้ยง ถามคนท ามาค้าขายเขาก็ต้องการค้าขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ผลกระทบจากโควิด (COVID) พี่น้องกลับจากมาเลเซียเปิดร้านอาหารตามริมถนน ขอเถอะครับ 
รัฐบาล เพราะว่าพื้นท่ีผมรู้สึกว่าช่วงโควิด (COVID) นี้จะเข้มงวดจะไม่ให้ขายของริมถนน 
ในช่วงท่ีได้รับผลกระทบเหล่านี้ ผมอยากให้มีการอะลุ่มอล่วย ท่านประธานครับ ท าไมผม 
ไม่รับหลักการ เพราะว่าไม่ตอบโจทย์การแก้ปัญหาด้านความเดือดของพี่น้อง ผมดูแล้วนะครับ  
 
               - ๒๑๘/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๗๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๑๙/๑ 
 
ไปอย่างเร็วครับ ปรากฏว่าใน ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง กอ.รมน. 
กองทัพบก มีงบประมาณเฉพาะงานข่าวนะครับ ผมจะรวมตัวเลขเลยเพราะเวลาน้อย 
๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท นี่คืองานด้านการข่าว ส่วนงานด้านอาวุธยุทโธปกรณ์แทบไม่น่าเชื่อว่า
พี่น้องก าลังเดือดร้อนเรื่องปากท้อง แต่ท่านก าลังไปจัดหาซื้ออาวุธ ๓ หน่วยงาน หน่วยงาน 
ท่ีอยู่ภายใต้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ทหาร ต ารวจ ปกครอง ปรากฏว่ามีการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
กอ.รมน. จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัย ๓๓๙ ล้านบาท กองทัพบก
จัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓๖๒ ล้านบาท กองทัพเรือ ๑๓๔ ล้านบาท 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ๑๑๘ ล้านบาท แล้วก็กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง ซึ่งปีนี้
ได้รับงบประมาณบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มากท่ีสุด มีการจัดซื้อรถหุ้มเกราะ  
๕๘ ล้านบาท ครุภัณฑ์อาวุธ ๒๑๗ ล้านบาท รวมท้ังสิ้นมีการจัดซื้ออาวุธ ท้ังหมด 
ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕  ๑,๒๖๖ ล้านบาท ไหนบอกว่า 
สถานการณ์ดีขึ้น ไหนบอกว่าสถานการณ์การก่อเหตุความรุนแรงลดลง แต่การจัดสรรงบประมาณ 
ท่านกลับไปเน้นในเรื่องของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เสียดายครับ น่าจะเอาเงินเหล่านี้  
มาตอบสนองความต้องการจริง ๆ ของพี่น้อง มาแก้ปัญหาความยากจนท่ีสุดในประเทศไทย 
มาแก้ปัญหาการศึกษาท่ีมีอยู่ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีต่ าท่ีสุด สุดท้ายนะครับ  
ผมขอเวลาของเพื่อนสมาชิกอีก ๒-๓ นาที เพ่ือนสมาชิกในพรรคผมนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  ท่านประธานครับ สิ่งท่ีแย่ท่ีสุด 
ท่านทราบไหมปี ๒๕๖๕ มีงบประมาณของ กอ.รมน. เปิดดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อว่า  
กอ.รมน ได้ท าแผนงบประมาณผูกพัน ๓ ปีเกี่ยวกับการสร้างก าแพงบริเวณลุ่มน้ าโก-ลก 
ตั้งแต่ท่ีตากใบ โดยในปีนี้สร้างก าแพงปิดกั้นระหว่างคน ๓ จังหวัด พี่น้องชาติพันธุ์มลายู 
กับพี่น้องมาเลเซีย งบประมาณ ๑๒๘ ล้านบาทเป็นงบของปี ๒๕๖๕ ถ้าดูงบผูกพันท่ีตั้งไว้ 
ก็คือในปี ๒๕๖๖ ก็คือ ๒๕๖ ล้านบาท ปี ๒๕๖๗ ๒๕๖ ล้านบาท มีการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสร้างก าแพงรั้วปิดกั้น ๖๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธานครับ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็น
อะไรครับ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นถึงความไม่เข้าใจถึงสังคม
ประเพณีของพี่น้องชาวมลายู ท่านทราบไหมครับว่าคนท่ีอยู่ชายแดน ตากใบ สุไหงโก-ลก  



  ๔๗๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๑๙/๒ 
 
เขามีวิถีชีวิตอย่างไร เขามีเครือญาติอยู่ฝั่งมาเลเซีย เขามีการค้าขายมานานหลายสิบปี ผมมี 
ข้อมูลว่ารายได้จากการค้าขายรายย่อยของพี่น้องท่ีอยู่ริมชายแดนปีหนึ่ง ๓,๐๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ท่านไปสร้างก าแพงเหล่านี้ ตั้งงบประมาณ ๑๒๐ กว่าล้านบาท แทนท่ีจะเอางบประมาณ
เหล่านี้ไปช่วยเหลือแก้ปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างท่ีผมได้กล่าวตั้งแต่ต้น 
แต่ท่านไม่ได้ด าเนินการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีก าลังขังวิถีชีวิต
ของพี่น้องมลายู ท่านก าลังท าคล้าย ๆ กับอิสราเอลสร้างก าแพงกั้นปาเลสไตน์ ท่านไม่รู้ 
หรือครับว่าก าแพงเบอร์ลินท่ีสร้างมานานในประเทศในเยอรมันเขายังมีการทุบท าลาย 
เพื่อความเป็นหนึ่ง การแก้ปัญหาความมั่นคงโดยวิธีเหล่านี้ผมว่ามันยังไม่ใช่ตอบโจทย์  
ท่ีแท้จริง ท่านนายกรัฐมนตรีก าลังสร้างก าแพงหัวใจให้กับพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ --  
 
               - ๒๒๐/๑  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๗๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๒๐/๑ 
 
ท่านก าลังจัดสรรงบประมาณโดยไม่เข้าใจความรู้สึกจริง ๆ ของพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ท่านนายกรัฐมนตรีก าลังมีอคติอย่างร้ายแรงกับพี่น้อง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้  
ผมหวังว่าจะมีการปรับเปลี่ยนงบประมาณในวาระที่ ๒ วาระท่ี ๓ ขอขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
เป็นคุณปรีดา บุญเพลิง ผมเรียนล่วงหน้านะครับ หลังจากนั้นจะเป็นคุณมงคลกิตติ์   
สุขสินธารานนท์ คุณมุกดา พงษ์สมบัติ แล้วก็จะเป็นคุณวัชรพล โตมรศักดิ์  ขอเชิญ 
คุณปรีดาครับ 
  นายปรีดา บุญเพลิง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ผม นายปรีดา  
บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคครูไทยเพื่อประชาชน  
ขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕  
วาระท่ี ๑ ว่าด้วยงบประมาณด้านการศึกษา ซึ่งงบประมาณปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับ
งบประมาณลดลงจากปีท่ีแล้ว ๒.๔ หมื่นล้านบาท ท่านประธานครับ ผมได้รับจัดสรรเวลา 
ในการอภิปรายครั้งนี้เพียง ๓ นาทีในฐานะพรรคเล็ก ซึ่งไม่เพียงพอต่อการอภิปรายซึ่งมี
เนื้อหาสาระมากมาย ซึ่งผมจะขอแปรญัตติปรับลดงบประมาณให้เหมาะสมต่อไป ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผมขอให้รัฐบาลมีความจริงใจมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา  
ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าต่อการลงทุน เช่น ๑. การยกระดับคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐาน 
๒. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ๓. มุ่งความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันประเทศ ๔. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
เพื่อความคล่องตัวในการรองรับความหลากหลายของการจัดการการศึกษาและสร้างเสริม
ธรรมาภิบาล ในภารกิจหลัก ๔ ประการท่ีจะต้องด าเนินการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จะไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉย ละเว้นมองข้ามปัญหา
การศึกษาของชาติ ขณะนี้รัฐบาลก าลังปฏิรูปการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องส าคัญต่อการจัดการศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งครูท้ังแผ่นดินมี 
ความกังวลว่าจะไม่เป็นไปตามความต้องการของครู คือ ๑. เรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  
ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นใบรับรองความรู้ ๒. เรื่องเปลี่ยนชื่อผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็น หัวหน้า 



  ๔๗๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๒๐/๒ 
 
สถานศึกษา ๓. การรวบอ านาจเข้าสู่ส่วนกลาง แทนท่ีจะกระจายอ านาจ และมากมายหลาย
ปัญหาท่ีมีอยู่ในการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา รัฐบาล
ควรน าปัญหาการจัดการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมอยากจะเห็นรัฐบาลนี้ 
ภายใต้การบริหารของชายชาติทหารท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
หันกลับมามองการพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี คนเก่ง เมื่อเยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้น
บุคลากรเหล่านี้จะได้ร่วมกันช่วยกันพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป สมกับค ากล่าวท่ีว่า
การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ ขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณมงคลกิตติ์ครับ 
  นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอฝ่ายโสตขึ้นสไลด์ 
(Slide) ด้วยนะครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม  นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ วันนี้กระผมจะขอ
อภิปรายร่างพระราชบัญญัติรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ ปัจจุบัน
เสถียรภาพการเงินของประเทศไทยมีทุนส ารองระหว่างประเทศ ๘.๗๖ ล้านล้านบาท มีหนี้
สาธารณะ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ๘.๔๗๒ ล้านล้านบาท ถ้า ณ วันนี้ ๒ เดือน 
ผ่านมาแล้วก็น่าจะเพิ่มอีกประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้ว ณ ปัจจุบัน รัฐบาลได้ออก 
พ.ร.ก. กู้เงินอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งหนี้น่าจะชน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) พอดี --  
 
               - ๒๒๑/๑ 
 
 
 



  ๔๗๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๒๑/๑ 
 
ณ ปัจจุบันเรามีหนี้ครัวเรือนไตรมาสท่ี ๔ ของปี ๒๕๖๓ อยู่ท่ี ๑๔.๐๒ ล้านล้านบาท คิดเป็น
หนี้ต่อหัวต่อคนของคนไทยท่ีลืมตาดูโลกคือ ๒๑๑,๐๐๐ บาทต่อคน ณ ปัจจุบันถ้าเราน า 
หนี้สาธารณะ และหนี้ท่ี ณ ปัจจุบันเรามียอดหนี้คงค้างท่ีตราสารหนี้ภาครัฐออกไปท้ังหมด 
๙.๙๐๙๓ ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นสถานะทางการเงินของประเทศไทย ณ วันนี้โดยการน า
เงินทุนส ารองระหว่างประเทศลบด้วยหนี้ตราสารหนี้ท่ีขายออกไป ณ ปัจจุบันประเทศไทย
เราติดลบอยู่ ๑.๑๔๑ ล้านล้านบาทด้วยกัน จากงบประมาณปกติ  ปี ๒๕๖๓ เราตั้งไว้  
๓.๒ ล้านล้านบาท ขาดดุล ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาท เก็บได้จริง ๒.๓๙๑ ล้านล้านบาท งบปี ๒๕๖๔ 
ตั้งไว้ ๓.๒๘๕ ล้านล้านบาท ขาดดุลไป ๖๒๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งน่าจะขาดดุลมากกว่านี้ 
เพราะเราประมาณการจัดเก็บรายได้  ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท ซึ่ งขาดอีก ๔ เดือน  
ปี ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท ขาดดุลไป ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเก็บ
ภาษีได้ประมาณ ๒.๔ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยท่ีจะเก็บได้ ในช่วงท่ีผ่านมารัฐบาล 
ได้ออกงบประมาณพิเศษเรียกว่า งบประมาณกู้ กู้ กู้ ๑. คือ พ.ร.ก. เงินกู้ ๑.๐ ล้านล้านบาท 
ชื่อเต็มก็คือ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังเยียวยาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม  
๑.๐ ล้านล้านบาท หมดไปแล้วครับ พ.ร.ก. ฉบับท่ี ๒ คือ พ.ร.ก. ซอฟต์โลนเอสเอ็มอี (SMEs) 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ณ ปัจจุบันน่าจะหมดไปเช่นเดียวกัน แต่ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ค้ าประกัน พ.ร.ก. ฉบับท่ี ๓ พ.ร.ก. บีเอสเอฟ (BSF) ดูแลตราสารหนี้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนค้ าประกัน ภาคเอกชนไม่ค่อยเข้าร่วมเท่าไรนัก ๔. พ.ร.ก. 
ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจผลกระทบจากโควิด (COVID) วงเงิน ๓.๕ แสนล้านบาท 
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ค้ าออกผ่านไปเมื่อสัปดาห์ก่อน แล้ว พ.ร.ก. ฉบับท่ี ๕  
เขาเรียกว่า พ.ร.ก. กู้ชนเพดาน เขาเรียกว่า พ.ร.ก. ให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินอีก 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทมาช่วยสถานการณ์ระบาดโควิด (COVID) รอบ ๓ วงเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๑. คือ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ช่วยแก้ไขปัญหาระบาดโควิด (COVID) ๒. เยียวยา ชดเชยพี่น้อง
ประชาชน ๓๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ฟื้นฟูเศรษฐกิจอีก ๑๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ฉะนั้นรัฐบาล  
พลเอก ประยุทธ์ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมาจะใช้เงินจริง ๆ ไปท้ังหมดประมาณ ๙.๕๘๕ ล้านล้านบาท 
ไม่รวมเงินกู้อีก ๑.๕ ล้านล้านบาท ซึ่ง ๑.๕ ล้านล้านบาทนี้ไม่รวม พ.ร.ก. ซอฟต์โลน 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่รวม พ.ร.ก. หุ้นกู้ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่รวม พ.ร.ก. ให้กู้   



  ๔๗๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๒๑/๒ 
 
ผู้ประกอบการอีก ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท เบ็ดเสร็จปี ๒๕๖๕ รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์น่าจะใช้
เงินไปกว่าประมาณ ๑๑.๐๘๕ ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นไปได้สูงมากว่าช่วงปลายปีนี้ ปี ๒๕๖๔ 
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา จะขออ านาจสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแก้ ไข
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ปี ๒๕๖๑ เพื่อขยับเพดานจาก ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น  
๘๐ เปอร์เซ็นต์เหมือนสหรัฐอเมริกา เพราะฉะนั้นผมขอตั้งชื่อฉายารัฐบาลชุดนี้ว่า รัฐบาล
ชักหน้าไม่ถึงหลัง ท าไมถึงชักหน้าไม่ถึงหลัง เพราะว่า ๓ ปีงบประมาณท่ีผ่านมาเราใช้เงิน 
๙.๕๘๕ ล้านลา้นบาท แต่เราเก็บได้เพียง ๗.๗๙๓ ขาดดุลปกติ ๑.๗๙๒ บวก พ.ร.ก. กู้ ๆ อีก 
๑.๕ ล้านล้านบาท เพราะฉะนั้นรวมแล้วเบ็ดเสร็จเป็นรัฐบาล กู้ กู้ กู้ ๓.๒๙๒ ล้านล้านบาท 
๒ ปีเท่านั้น ปัญหาของประเทศไทยคืออะไร คือรายรับไม่พอรายจ่าย รายรับไม่พอรายจ่าย
เกิดมาจากอะไร สถานการณ์โควิด (COVID) ก็ส่วนหนึ่ง ในช่วงปี ๒๕๖๒ เรามีรายได้จาก 
การท่องเท่ียว ๓.๐๖ ล้านล้านบาท เรากระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศด้านการท่องเท่ียวแค่ 
๓-๔ แสนล้านบาท แล้วยังขาดอีกประมาณ ๒.๗ ล้านล้านบาทซึ่งเป็นภาษีที่เก็บเข้ารัฐน้อยลง
ไปกว่า ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลยังแก้ไม่ตก ๒. คือรัฐบาลไม่สามารถหารายได้จากส่วน
อื่นจากสิ่งผิดกฎหมายท่ีควรจะท า อาทิ บ่อน สถานบริการ หวยใต้ดิน เงินทุจริตคอร์รัปชันท่ี
อยู่ท่ีบ้านนักการเมืองข้าราชการประจ า ทหาร ต ารวจ เจ้าหน้าท่ีปกครองรับไปแทน ๓. 
ปัญหา ณ ปัจจุบันการส่งออกของประเทศไทยยังดีอยู่ ยังบวกอยู่ แต่ปัญหาคือเรามีน้ า 
ไม่เพียงพอต่อพื้นที่เกษตรกรรมจึงท าให้เราไม่มีรายได้เพ่ิมเติม โควิด (COVID) ๓ รอบด้วยกัน 
คือรอบแรกมีผู้เสียชีวิต ๔,๒๘๑ คน ตาย ๖๐ คน รอบ ๒ เกิดจากบ่อน การน าแรงงาน 
ต่างด้าวเข้ามาไม่กักตัว แล้วก็ทุจริตกัน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลผิด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  
ผู้ติดเช้ือ ๒๐,๓๔๕ คน --------------------------------------------------------------------------------- 
 
                 - ๒๒๒/๑ 
 
 
 



  ๔๗๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๒๒/๑ 
 
ตาย ๓๔ คน ระบาดรอบ ๓ คลัสเตอร์ (Cluster) ทองหล่อ แรงงานต่างด้าวท่ีไม่กักตัว 
รัฐบาลผมให้ผิดประมาณ ๓๐๐ เปอร์เซ็นต์ ณ ปัจจุบันติดเชื้อไป ๑๐๐,๐๐๐ กว่าคนแล้ว 
ตายไปเกือบ ๑,๐๐๐ คน เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาคืออะไรคือรัฐบาลต้องเร่งหาวัคซีน
มาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ต่อประชากรท้ังหมด อให้เกิดภูมิคุ้มกัน
หมู่ ณ ปัจจุบันเราฉีดวัคซีนไปได้แค่ประมาณ ๓,๕๔๘,๓๓๐ คน เข็ม ๑ และเข็ม ๒ เราพลาด
การเข้าร่วมโครงการวัคซีนจากโคแวกซ์ (Covax) เพราะเราประมาท และวัคซีนจากไฟเซอร์ 
(Pfizer) เพราะฉะนั้นท่ีเราได้ล่าช้า เนื่องจากว่าความประมาทของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในช่วงแรกเพราะผูกขาดวัคซีนแค่ ๒ ยี่ห้อ ภาคเอกชน
พยายามจะน าเข้ามา โรงพยาบาลจะน าเข้ามาก็ไม่สามารถเข้ามาได้ เนื่องจากว่ามีการตั้งก าแพง
เรียกค่าหัวคิวในการฉีดโดสละประมาณ ๕๐๐-๑,๐๐๐ บาท เพราะฉะนั้นปัญหาในอนาคต
เราก็ไม่สามารถเปิดการท่องเท่ียวได้  
  มาดูการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหม กระทรวงกลาโหม 
ท้ังกระทรวงได้รับงบประมาณปี ๒๕๖๕  ๒๐๓,๒๘๑ ล้านบาท ลดลงไป ๑๑,๒๔๘ ล้านบาท  
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๙,๑๙๗ ล้านบาท ลดลงไป ๔๔๘ ล้านบาท กองทัพบก  
๙๙,๓๗๖ ล้านบาท ลดลงไป ๖,๖๐๓ ล้านบาท กองทัพเรือได้รับงบประมาณไป ๔๑,๓๐๗ ล้านบาท  
ลดลงไป ๑,๑๓๙ ล้านบาท กองทัพอากาศได้รับงบประมาณไป ๓๘,๔๐๔ ล้านบาท ลดลงไป 
๖๘๘ ล้านบาท กองบัญชาการกองทัพไทย ๑๔,๕๘๐ ล้านบาท ลดลงไป ๑,๙๔๘ ล้านบาท 
มาดูในวงเงินของกองทัพบก กองทัพบกรับงบประมาณไป ๙๙,๓๗๖ ล้านบาท แบ่งเป็น
รายจ่ายบุคลากร ๕๘,๘๙๑ ล้านบาท รับจริงคือ ๓๙,๖๙๔ ล้านบาท มาดู ๒.๑ แผนงาน 
ด้านความมั่นคง ๑๓,๘๙๙ ล้านบาท เป็นงบด าเนินงาน ๘,๓๓๔ ล้านบาท บวกงบลงทุน 
๕,๕๑๒ ล้านบาท หนักไปในทางปรับปรุงหน่วยทหาร ดูแล้วโครงการดังกล่าวสามารถปรับลดได้ 
ประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพราะท่ีผ่านมากองทัพบกไม่มีผลงานอะไรเลย มีผลงานอย่างเดียว
คือปล่อยชายแดนให้มีต่างด้าวเข้ามาโดยไม่กักตัวท าให้เกิดโควิด (COVID) ระบาดรอบ ๒ 
รอบ ๓ มาดู ๒.๔ แผนยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง  
๒,๙๗๗ ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการในการป้องกันประเทศ ๒,๖๘๘ ล้านบาท  
บวกงบราชการลับ ๒๙๐ ล้านบาท ซึ่ งไร้รายละเอียด ควรจะตัดออกไปให้หมด  



  ๔๗๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๒๒/๒ 
 
๒.๕ แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศและความพร้อมในการ
เผชิญคุกคามทุกมิติ ๒๒,๓๓๔ ล้านบาท แบ่งเป็นด ารงสภาพกองทัพ ๖,๒๗๒ ล้านบาท  
การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพ ๑๕,๘๕๘ ล้านบาท เป็นโครงการเสริมหน่วย ๕๘๙ ล้านบาท 
บวกโครงการเสริมยุทโธปกรณ์ ๔,๙๓๖ ล้านบาท บวกเสริมยุทโธปกรณ์ งบข้ามปีตาม 
มาตรา ๔๑  ๑๐,๓๓๑ ล้านบาท ในโครงการยุทธศาสตร์นี้ควรชะลอไปท้ังหมด มาดูกองทัพเรือ 
  กองทัพเรือมีวงเงิน ๔๑,๓๐๗ ล้านบาท งบบุคลากร ๒๑,๒๘๒ ล้านบาท 
รายจ่ายท่ีหน่วยงานรับจริง ๑๘,๖๓๒ ล้านบาท มาดูงบจัดซื้ออาวุธ งบจัดซื้ออาวุธ รวมแล้ว
อยู่ราว ๆ ประมาณ ๑๔,๖๑๒ ล้านบาท ท้ังยุทโธปกรณ์ปกติและยุทโธปกรณ์ผูกพัน โครงการ
ดังกล่าวควรชะลอท้ังหมด เพราะว่ามีเรือด าน้ าล าท่ี ๒ ล าท่ี ๓ อยู่ด้วย  
  กองทัพอากาศ ๓๘,๔๐๔ ล้านบาท จ่ายบุคลากร ๑๓,๔๕๗ ล้านบาท 
หน่วยรับงบประมาณจริง ๒๔,๙๓๒ ล้านบาท 
  สรุปแผนยุทธศาสตร์ในการป้องกันศักยภาพในการป้องกันประเทศภัยคุกคาม 
ทุกมิติ ๑๙,๖๑๕ ล้านบาท เป็นการด ารงสภาพกองทัพ ๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซ่อมบ ารุง 
แล้วก็จัดซื้อยุทโธปกรณ์ในการผูกพันข้ามปีกว่า ๖,๙๕๔ ล้านบาท บวกกับ ๑,๒๙๒ ล้านบาท 
และโครงการเสริมสร้างศักยภาพกองทัพยุทโธปกรณ์อีก ๑,๙๓๑ ล้านบาท โดยเฉลี่ยแล้ว 
กลม ๆ ประมาณ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ควรชะลอไปท้ังหมด ฉะนั้นในส่ิงท่ีกองทัพต้องการ ---- 
 

- ๒๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๘๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๒๓/๑ 
 
กองทัพบกอยากได้อะไร อยากได้ยานเกราะสไตรเกอร์ (Stryker) อยากได้เครื่องบินโดยสาร 
อยากได้วี ที ๔ (VT4) อยากได้วี เอ็น ๑ (VN1) กองทัพเรืออยากได้ล า ท่ี ๒ ล าท่ี ๓  
อีก ๒๒,๕๐๐ ล้านบาท ล าแรกจ่ายครบแล้วแต่ยังไม่ได้ กองทัพอากาศอยากได้เครื่องบิน 
ฝึกขับไล่ ที-๕๐ ทีเอช (T-50TH) แล้วก็ ณ ปัจจุบันก าลังทยอยซื้อ ซึ่งถูกชะลอมากับ
งบประมาณปีท่ีผ่านมา  
  สรุปจากการท่ีผมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ เป็นการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับความเป็นไปในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ในส่วนของกระทรวงกลาโหมสามารถลดงบประมาณของกองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ ในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้ออาวุธใหม่ จัดซื้ออาวุธผูกพัน  
งบพัฒนาหน่วยได้มากกว่า ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาทด้วยกัน ซึ่งสามารถน าไปจัดซื้อ
วัคซีนแจกจ่ายให้ประชาชนหรือซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษาให้กับนักเรียน ๑๒ ล้านคน  
เพราะปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้งบครุภัณฑ์ปีละ ๒,๒๐๐ ล้านบาทเอง ส่วนใหญ่เป็นงบ
เงินเดือนครูและเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน และผมเองยังได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเงิน
ของประเทศว่า ณ ปัจจุบันภาระหนี้สินของประเทศไทยหนี้สินล้นพ้นตัว ไร้ทิศทางในการ
แก้ปัญหา สร้างปัญหาไปเรื่อย ๆ ไม่รู้จบ ไม่สนใจว่าหนี้ท่ีก่อขึ้นจะมากกว่าจีดีพี (GDP) ถึง  
๒๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้หนี้ได้หรือเปล่า เพราะรัฐบาล
ชุดนี้คงไม่คิดจะใช้หนี้ เพราะคงตายไปกันก่อน จงใจถ่วงปัญหาเพื่อหาผลประโยชน์ในการ
ครองอ านาจ น าชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นเครื่องสังเวยกว่า ๑,๐๐๐ ศพโดยการผูกขาด 
ในการน าเข้าวัคซีน จงใจให้ประเทศอยู่ในสภาวะเดินไม่ได้เพื่อหาเหตุในการกู้แล้วอ้างประชาชน  
ส่วนใหญ่มาลงทุนเพ่ือคอร์รัปชันในการซื้อเสียงล่วงหน้า จากปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจะเห็นได้
ว่ารัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะรัฐมนตรีมีความสามารถในการสร้างหนี้
อย่างเก่งกาจหาตัวจับได้ยาก แต่ไร้ซึ่งความสามารถในการหารายได้สิ้นดี ไร้ซึ่งความสามารถ
ในการแก้ ไขปัญหาไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19)  ท าให้ประเทศชาติและประชาชน 
เสียหายอย่างย่อยยับ มีแต่จะท าให้ชีวิตของพี่น้องประชาชนตายเพิ่มขึ้นทุกวัน อาทิ ตายเพราะ 
โควิด (COVID) ตายเพราะวัคซีนมาช้า ตายเพราะอดตาย ตายเพราะหนี้สินล้นพ้นตัว  
ตายเพราะตรอมใจตาย ไร้อนาคต จนถึงอยากตายเพราะยังเห็นว่ามีชื่อนายกรัฐมนตรีชื่อ 



  ๔๘๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๒๓/๒ 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพราะนี่คือความสิ้นหวังของคนไทย ดังนั้นผมจึงไม่สามารถ 
รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ 
ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณมุกดา พงษ์สมบัติ ครับ  
  นางมุกดา พงษ์สมบัติ (ขอนแก่น)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางมุกดา พงษ์สมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉันขออนุญาตท่ีจะพูดเรื่องงบประมาณปี ๒๕๖๕ จาก ๓.๑ ล้านล้านบาท  
ท่านประธานคะ ซึ่งดิฉันคิดว่าดิฉันคงรับไม่ได้ สิ่งท่ีรับไม่ได้คือไม่หลากหลาย ไม่ท่ัวถึง  
ไม่พร้อมท่ีจะจัดงบประมาณเรียงล าดับความส าคัญท่ีจะดูแลซึ่งพี่น้อง ภาษีทุกบาทของ 
พ่ีน้องประชาชน ดิฉนัขอพูดเร่ืองงบท่ีดแูลเด็กท่ีหนีไม่พ้นจากกระทรวง พม. เร่ืองเงินอุดหนุน
เด็กถ้วนหน้า จุดเริ่มต้นของการคุ้มครองด้านสังคมจากเกิดจนตายค่ะท่านประธาน  
มติของ กดยช. ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบในหลักการ 
ให้เงินอุดหนุนเด็กจากแรกเกิดถึง ๖ ขวบ แบบถ้วนหน้าเริ่มด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๕  
มติเขาว่าอย่างนั้นนะคะ ครั้งท่ี ๒ มติครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ เห็นชอบ
ในแนวทางของการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง ๖ ขวบ แบบถ้วนหน้า ๖๐๐ บาท 
ต่อเดือนต่อคน เริ่มปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แต่ไม่มีเลยค่ะท่านประธาน น้อยและไม่ท่ัวถึง  
 
               - ๒๒๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๘๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๒๔/๑ 
 
จากมติท่ีท่านเห็นท้ัง ๒ ครั้งท่ีมีมติออกมานี้ ยังเหมือนเดิม ดิฉันเข้าใจในความจ าเป็น 
ของกระทรวง แต่สิ่งท่ีส าคัญถึงแม้ว่าเด็กไม่เดือดร้อน แต่หาใช่เลยจากการเกิดโรคระบาด 
โควิด-๑๙ (COVID-19) ท าให้ยิ่งล าบากมากขึ้น ไม่ว่าเด็กในการดูแลของสถานสงเคราะห์เด็ก 
พ่อแม่ ตายาย มันกระทบไปหมดค่ะท่านประธาน พ่อแม่ไปท างานติดโรคก็โดนกักตัว  
กลับไปหาตายายหายแล้วไปติดอีกค่ะท่านประธาน สิ่งเหล่านี้เหมือนกลุ่มเปราะบาง 
ท้ังหลายได้รับผลกระทบท้ังหมด ซึ่งท่านรัฐมนตรีได้ตอบเมื่อวานนี้ดิฉันก็ฟังอยู่ ท่านบอกว่า 
รับฟัง เห็นชอบทุกมติ ต้องดูแลหลายกลุ่ม ใช่ค่ะ แต่อย่าลืมว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางมาก 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยากฝากเรียนท่านประธานถึงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เกิดมา แก่แล้วก็ต้องตาย 
แล้วหญิงของเราล่ะคะ ผู้หญิงเหมือนกัน งบประมาณท่ีให้ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณของ
กระทรวงมหาดไทย กรมพัฒนาชุมชน ท่านประธานคะ ปรับลดไปจาก ๘๙ ล้านบาท  
เหลือ ๖๒ ล้านบาท ต้องขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ท่ีมอบให้กองทุนนี้บทบาทสตรี 
ได้พัฒนาอาชีพ ส่งเสริมสตรีในชนบท สิ่งท่ีเหล่านี้ท่านไม่มองเห็นความส าคัญ ปรับลดไป  
๒๐ กว่าล้านบาท แล้วเราจะเอาอะไรล่ะคะท่าน และกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งงบประมาณ 
ท่ีเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุ ท่านประธาน จากงบประมาณเพียงน้อยนิด 
๖๙๑.๘ ล้านบาท ท าอะไรได้คะท่านประธานท่ีเคารพ ขณะท่ีประเทศไทยย่างเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุ จาก ๖๐ ปีขึ้นไป ๒๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะฉะนั้นท่ีผ่านมารัฐบาลได้
ก าหนดให้ด าเนินการด้านสังคมผู้สูงวัยเป็นวาระแห่งชาติ ท่านประธานคะ แม้กระท่ัง 
ก าหนดสิ่งต่าง ๆ ไว้ ไม่ว่ามีมิติด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุท่ียังท างานได้ได้ท างาน  
มติด้านสิ่งแวดล้อม อ านวยความสะดวก พูดเสียสวยหรูค่ะท่านประธาน มติด้านสุขภาพ  
มีศูนย์ผู้ สู งอายุ  บูรณาการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น  มิติด้ านสั งคม เผยแผ่ข่ าวสาร  
ท่านประธานรู้ไหมคนแก่บางคนไม่รู้ เรื่องเลยค่ะ สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นว่า 
พวกเราย่างเข้าอยู่วัยนี้แล้ว ท่านประธานท่ีเคารพ แม้กระท่ังเรื่องโควิด (COVID) นี้ 
น่ากลัวมากค่ะท่านประธาน ได้ฤกษ์ว่าวันท่ี ๓๑ นี้จะได้ฤกษ์เปิดมหกรรมฉีดวัคซีนปูพรม 
ให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรัง ๗ ล้านกว่าคนจนป่านนี้ยังหาวี่แววไม่ได้ค่ะ มีท่ีเขียนไว้ว่า  
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ลอต (Lot) แรก ๖ ล้านโดส จะส่งมอบให้ สัญญามีมติ  
ซึ่งมันอยู่ตรงไหนล่ะคะ ขัดข้องอย่างไรไม่รู้เลย ในขณะท่ีคุณลุงคุณป้า คุณตาคุณยายเขา 



  ๔๘๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๒๔/๒ 
 
บอกว่าฉีดดี ดีกว่าตายโดดเดี่ยว ก็รีบไปสมัคร รีบไปลงทะเบียน หมอพร้อมก็ไม่พร้อมค่ะ  
ถึงล้มเลิกไป ท่านประธานคะ ถามว่าสรุปว่าเรากังวลใจ มี ถ้าโรงงานสยามไบโอไซเอนซ์ของ
ท่ีผลิตวัคซีน รัฐบาลได้เตรียมส ารองไว้ไหม ๒. รัฐบาลได้แจ้งให้บริษัทแม่ท่ีประเทศอังกฤษ
และโรงงานท่ีผลิตท่ีเกาหลีจัดส่งวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) มาทดแทนหรือไม่  
หรือ ๓. ถ้าหากวันท่ี ๗ มิถุนายน วัคซีนยังไม่มาตามนัด ผู้สูงอายุท่ีลงทะเบียนไว้จะโดนเท
หรือไม่ ท่านประธานคะ หรือจะต้องเลื่อนคิวฉีดออกไป หรือจะเอาซิโนแวค (Sinovac)  
มาแทน แก้บนไปเร่ือย ๆ ดิฉันขอถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็ว เราสูงวัย
เรารอไม่ค่อยได้ ถ้าภาษาอีสาน ความตายแขวนคอทุกบาดหยาง ความขี้คอกหมู่นี้ บ่ลึ่งแกนไผ๋ 
ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไร ท่านประธานคะ แต่ไม่อยากตายด้วยโรคโควิด  (COVID) นี้นะคะ  
เราอยากดูลูกหลานไปเรื่อย ๆ หรือจะมอบให้ท่านอนุทิน ท่านรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ หาวัคซีนฉีดทดแทนก็ไม่ผิดกติกาค่ะ 
ท่านประธาน ท าได้ถ้าเห็นใจพวกเรา ประชาชนต้องการรับฟังกับหูชัด ๆ ว่าใครกันแน่ ------- 
 

- ๒๒๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๘๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๒๕/๑ 
 
ตอบไปตอบมา พวกเราก็งงเหมือนกันค่ะท่านประธาน ถ้ารัฐบาลยืนยันว่าวัคซีน 
แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) จัดส่งมอบก าหนดแน่นอน รอคิววัคซีน เราก็กังวลค่ะ 
ท่านประธาน ถ้าวันท่ี ๗ ไม่มาฉีดให้ประชาชน ฝ่ายบริษัทท่ีในฐานะผู้รับผิดชอบสัญญา 
จะชดเชยอย่างไร ท่านประธานคะ อย่างท่ีเราเห็นว่าการเรียกร้องให้เปิดสัญญา ๖๑ ล้านโดส 
สาธารณชนได้ทราบรายละเอียดไหม เพราะปกติการท าสัญญาสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าต้อง
ก าหนดเวลา จัดส่งสินค้าให้ซื้อเป็นหลักประกัน ยิ่งเป็นสัญญาของวัคซีนลอต (Lot) ใหญ่  
๖๐ ล้านโดสเป็นมูลค่าหลายพันล้านบาท ต้องระบุก าหนดส่งมอบวัคซีนล่วงหน้าอย่างแน่นอน 
เป็นไปไม่ได้ ท่ี ไม่ระบุเงื่อนไขในสัญญา ข้อส าคัญการจัดซื้อวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า  
(AstraZeneca) ต้องระบุราคาซื้อขายไว้ในสัญญาเช่นกัน ดังนั้นควรเปิดเผยราคาวัคซีน 
ท่ีรัฐบาลจัดซื้อ เพราะเป็นเงินภาษีทุกบาททุกสตางค์ ดิฉันขอย้ าว่าสัญญาจัดซื้อวัคซีนไม่ใช่
ความลับทางราชการ การจัดซื้อก็ต้องเปิดเผยราคาจัดซื้อให้ชัดเจน แม้แต่ราคาซื้อเรือด าน้ า
ยังเปิดเผยได้เลย แต่แค่ซื้อวัคซีนท าไมปกปิด ไหน ๆ ก็ไหน ๆ เปิดสัญญา อย่าคาใจดิฉันและ
ประชาชนท่ัวไปเลย อย่างผู้สูงอายุค่ะท่านประธานท่ีเคารพ สิ่งท่ีเรามองเห็น ณ วันนี้ 
ดิฉันอยากเรียนท่านประธานว่าแม้กระท่ังพวกเราท่ีท างานร่วมกันมา ผู้สูงอายุของเรา 
เหมือนโดนหลอกค่ะท่านประธาน โดนหลอกมาเรื่อย ๆ แม้กระท่ังการตาย ๓,๐๐๐ บาท 
เสียชีวิตยังไม่ได้ค่ะท่านประธาน ปี ๒๕๖๔ ก็ยังค้างมาอีก ปี ๒๕๖๕ ก็จัดงบไม่ได้อีก ตายยัง
ไม่มีคุณค่า เวลาเสียชีวิตแล้วค่าปลงศพหรือจัดการศพ ๓,๐๐๐ บาทยังค้างเลย แล้วจะให้เรา
เชื่ออย่างไรคะ ลูกหลานเราไม่มีกิน ตายแล้วเรายังไม่มีเงินแม้กระท่ังท าศพ กระทรวง พม. 
ตอบได้ไหมคะ ตอบอย่าให้ดิฉันคาใจในประเด็นนี้เลย แต่ท่านประธาน เรียนว่าปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นนี้จะให้รอ จะมี จะมา จ จานนี่จะให้รอถึงไหน ร้องเพลงรอหรือคะ แรงขนาดนี้ 
เพลงรอก็ไม่ได้แล้วค่ะท่านประธาน เพียงแต่เราคิดว่าจะช่วยกันอย่างไร เราไม่ได้ว่า แต่ว่า
ขณะเดียวกันภาษีทุกบาท ทุกสตางค์ท่ีเราจะช่วยกันแก้ไขท่านต้องมองอย่างโปร่งใส  
ท่านอย่ามองมิติเดียว ท่านมองความส าคัญต่าง ๆ อย่าไปว่าฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล ทุกอย่าง
หยุดไว้ก่อนได้ไหม เอาชีวิตคน เอาชีวิตประชาชนมาเป็นเครื่อง ไม่ใช่การเมืองค่ะ วัคซีนไม่ใช่
การเมือง เรายกออกทุกอย่างได้ไหม ท่านรัฐบาลมองความจริงใจแล้วกลับมาดูความเป็นอยู่
ของพี่น้อง เรื่องวัคซีนอย่างนี้ยังโยน เราเห็นข่าวแล้วสะท้อนใจจริง ๆ อีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้ 



  ๔๘๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๒๕/๒ 
 
รัฐบาลพูดอย่างนี้ แล้วคณะเสนาบดีอีกคนหนึ่งพูดอย่างนี้ แล้วจะให้เชื่อใคร ท่านประธานคะ  
ท่ีพึ่งสุดท้ายคงรอไม่ได้ค่ะ จะรอ จะมี จะมา หมดแล้ว เพราะฉะนั้นดิฉันขอตั้งฉายา
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ว่าฆาตกรรมกลุ่มเปราะบางทางอ้อม รับไม่ได้ ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไปเป็น
คุณวัชรพล โตมรศักดิ์ และขอเรียนล่วงหน้าอีก ๓ ท่านหลังจากนั้นก็คือ นางสาวปิยะรัฐชย์  
ติยะไพรัช นายณัฐวุฒิ บัวประทุม แล้วก็นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ขอเชิญคุณวัชรพลครับ  
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม วัชรพล โตมรศักดิ์ โคราช พรรคชาติพัฒนา ก่อนอื่นผมเองต้องขออนุญาต
ได้กราบขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ ไปถึง 
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก ๒ ท่าน ก็คือ ท่านดล เหตระกูล และท่านสมัคร ป้องวงษ์  
รวมไปถึงพรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย โดยท่านด ารงค์  พิ เดช และท่านยรรยงก์   
ถนอมพิชัยธ ารง ท่ีทุกท่านได้กรุณามอบเวลาให้ผมได้เป็นตัวแทนของท้ัง ๒ พรรค  
เพื่อลุกขึ้นมาอภิปรายในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ท่ีทาง
รัฐบาลได้เสนอต่อสภาในขั้นรับหลักการ ท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ในช่วงเวลาตั้งแต่
เมื่อวานท่ีมีการเปิดสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ผมได้พยายาม
นั่งฟังเพื่อนสมาชิกหลายต่อหลายท่าน ด้วยความคิดเห็นของทุกคนได้มองเห็นถึงงบประมาณ
ในปีนี้ เฉกเช่นเดียวกับความเป็นจริงท่ีเราประจักษ์ชัดก็คืองบประมาณนี้เป็นงบประมาณ
แบบขาดดุล เป็นจ านวนเงินถึง ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และท่ีส าคัญไปกว่านั้นก็คืองบประมาณ
เป็นงบประมาณท่ีถดถอย จากเดิมท่ีงบประมาณในทุกปีจะมีแต่เพิ่มขึ้น ๆ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการพรีเซนเทชัน) 
   

- ๒๒๖/๑ 
 

 
 



  ๔๘๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๒๖/๑ 
 
  นายวัชรพล โตมรศักดิ์  (นครราชสีมา)  :  แต่ปีนี้งบประมาณ จ านวน 
๓.๑ ล้านล้านบาท ลดลงจากปี ๒๕๖๔ เป็นจ านวนเงินถึง ๑๕๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
คิด เป็นเปอร์ เซ็นต์ ก็ ๕.๖๖ เปอร์เซ็นต์ ท่ีลดลง และในขณะเดียวกันงบประมาณในปีนี้นั้น 
เป็นงบประมาณท่ีจะต้องตอบโจทย์กับปัญหาท่ีเกิดขึ้น จะเป็นงบประมาณแบบเดิม ๆ ท่ีท า 
ผ่านมาทุกปีนั้นไม่ได้ ผมจึงอยากจะขออนุญาตได้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าส่วนราชการท่ีท่าน 
ได้ เปิดรับฟังครับ หลายต่อหลายท่านได้ลุกขึ้นมาพูดว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้น 
เป็ น งบประมาณ ท่ีกู้ ชน เพดาน  เป็ น งบประมาณ ท่ีมี เ งิ น รายจ่ ายประจ า สู ง ถึ ง  
๗๖.๑๕ เปอร์เซ็นต์ และในขณะเดียวกันครับมีงบลงทุนเพียง ๖๒๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือ ๒๐.๑๔ เปอร์เซ็นต์ สิ่งต่าง ๆ ท่ีผมกราบเรียนมาท้ังหมดนี้เพื่อจะ 
น าเรียนท่านประธานผ่านไปยังฝ่ายบริหาร และท่ีส าคัญไปกว่านั้นก็คือคณะกรรมาธิการ 
ทุกท่านครับ เพราะถ้าเราไม่ค านึงถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นว่าเราไม่ทราบเลยว่าในอนาคต  
ในเรื่องของการแพร่ระบาดโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) จะลดลงหรือจะเพ่ิมขึ้น หลายต่อหลาย 
คนวิเคราะห์กันว่าวิธีเดียวท่ีจะหยุดยั้งปัญหาลุกลามของไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) 
ได้ก็คือต้องท าให้คนไทยท้ังประเทศนั้นได้รับวัคซีนถึง ๗๐ เปอฺร์เซ็นต์ ซึ่งรัฐบาลออกมา
ประกาศชัดว่าภายในสิ้นปีนี้คนไทยท้ังประเทศจะได้รับวัคซีน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า
เศรษฐกิจ พี่น้องประชาชน ความเดือดร้อนยังจะต้องอยู่กับเราไปจนถึงสิ้นปีนี้ ถ้าเรามามอง
ตัวเลขของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) น่าตกใจครับท่านประธาน ท้ังโลก 
ในขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ ๑๗๐ ล้านคนเศษ ในขณะเดียวกันเสียชีวิตถึง ๓,๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน  
ในประเทศไทยติดอันดับท่ี ๙๑ เปอร์เซ็นต์ มีผู้ติดเชื้อ ๑๕๙,๐๐๐ กว่าคน เสียชีวิต ๑,๐๓๑ คน 
นี่คือสิ่งหนึ่งท่ีผมก าลังจะบอกว่าถ้าเรายังท างบประมาณแบบเดิม ๆ เป็นแบบขั้นบันได ผมได้
ลุกขึ้นมาอภิปรายในทุก ๆ ครั้งท่ีมีการประชุมในเรื่องของงบประมาณ ผมวิงวอนไปทาง
รัฐบาลเสมอครับว่าถ้าเกิดประเทศไทยยังท างบประมาณอย่างนี้ เราจะไม่ประสบความส าเร็จ
ในเรื่องของการพัฒนาประเทศชาติ ท่านประธานคงจ าได้ในสมัยท่าน พลเอก ชาติชาย  
ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านมุ่งเน้นในเรื่องของการส่งออก ท่านมุ่งเน้นในเรื่องของ 
การสร้างเศรษฐกิจฐานราก วลีเด็ดท่ีท่านพูดเอาไว้ก็คือเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามการค้า  



  ๔๘๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๒๖/๒ 
 
เพราะฉะนั้นในงบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีเราก าลังจะพิจารณา ผมจึงมีความคิดเห็นท่ีอยากจะ
เห็นการเปลี่ยนแปลง อยากจะให้กรรมาธิการท่ีเป็นตัวแทนของเราได้ร่วมกับข้าราชการ และ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือทางคณะรัฐมนตรี 
  ประเด็นแรก ในงบประมาณท่ีเราก าลังด าเนินการพิจารณานี้จะต้องมี 
การปฏิรูป สิ่งไหนท่ีควรด าเนินการ งบประมาณตัวไหนท่ีเกิดประโยชน์ท าไปเถอะครับ  
เฉกเช่นเดียวกับวันนี้ท่ีเราก าลังพูดถึงเรื่องกระทรวงสาธารณสุข เฉกเช่นเดียวกับในวันนี้ท่ีเรา
ก าลังพูดถึงวัคซีนว่าท าอย่างไรท่ีจะให้พี่น้องประชาชนได้ฉีดกันเร็วที่สุด และในขณะเดียวกัน
แล้วเราจะดูแลบุคคลท่ีเป็นทัพหน้าในการรบกับโควิด-๑๙ (COVID-19) ได้ก็คือแพทย์ 
พยาบาล รวมไปถึงพี่น้อง อสม. สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ต้องอัดงบประมาณลงไปให้มากท่ีสุด  
แล้วนอกเหนือจากนั้นเราควรจะมุ่งเน้นในการด าเนินการงบประมาณนี้ให้เกิดประโยชน์  
ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ โครงการไหนท่ีมีความจ าเป็นด าเนินการเลยครับ แต่ถ้าโครงการไหน  
ยังหยุดยั้งได้หยุดไว้ก่อน ใช้เงินให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้นเราควรจะเร่งรัดในการท่ีจะท า
โครงการต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลได้ท าเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) เอาไว้ หรือโครงการต่าง ๆ  
ท่ี ได้ด าเนินการแล้วน ากลับมาปัดฝุ่นให้ เกิดประโยชน์  ไม่ ใช่มี เงินก็ซื้ออย่างเดียว  
สร้างอย่างเดียว ----------------------------------------------------------------------------------------- 
  

- ๒๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๘๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๒๗/๑ 
 
เสร็จแล้วท้ายท่ีสุดเราก็มีแต่การลงทุนท่ีเปล่าประโยชน์ สูญเสียเงินงบประมาณ สุดท้าย 
ควรจะมีการวางเป้าหมายของงบประมาณของปีนี้ว่าเป้าหมายเราต้องการอะไร ยกตัวอย่าง
เช่น เราต้องการรายได้จากการท่องเท่ียว ท่านประธานทราบไหมครับ รายได้ของการท่องเท่ียว 
ปีหนึ่ง ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ปีหนึ่ง ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทเมื่อปี ๒๕๖๒ ท้ายท่ีสุดในปี ๒๕๖๓  
ท่ีเกิดสถานการณ์โควิด (COVID) งบประมาณลดลงเหลืออยู่ ๖๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
ถ้าในขณะเดียวกันรัฐบาลลงทุนฉีดวัคซีน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ให้กับคนไทยท้ังหมด ๖๐ กว่าล้านคน 
เฉลี่ยประมาณ ๕๐ ล้านคน คนละ ๒ โดส ใช้เงินแสนล้านบาท แลกกับเงินรายได้จาก 
การท่องเท่ียว ๓ ล้านล้านบาท ต่อจากนี้ไปครับท่านประธาน ผมจะขออนุญาตได้ยกตัวอย่าง
บางกระทรวงเพื่อท่ีจะสะท้อนไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี รวมไปถึงข้าราชการ 
ทุกท่านท่ีนั่งฟังครับ ผมยกตัวอย่างเร่ืองแรก เอาเรื่องท่ีใกล้ตัวท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
รัฐบาลโดยท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ท่านกรุณาได้สร้างประโยชน์ให้กับคนภาคอีสาน 
ในการอนุมัติเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) ให้กับกระทรวงคมนาคม ซึ่งในส่วนของ
กระทรวงคมนาคมปีนี้ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ๑๗๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านประธาน
ทราบไหมครับ ท าไมผมถึงยกตัวอย่างในเรื่องของมอเตอร์เวย์ (Motorway) โครงการ
มอเตอร์เวย์ (Motorway) อันน้ีมีระยะทาง ๑๙๖ กิโลเมตร เป็นการลงทุนท้ังสิ้น ท้ังโพรเจกต์ 
(Project) ท้ังโครงการ ๘๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท เริ่มก่อสร้างในวันท่ี ๓ สิงหาคม ปี ๒๕๕๙ 
โครงการจริง ๆ จะต้องแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๓ ถ้าวันนี้รัฐบาลได้เร่งรัดในการก่อสร้างและ
ด าเนินการในสัญญาท่ีมีปัญหาอยู่อย่างรวดเร็ว ผมคิดง่าย ๆ ครับ โพรเจกต์ (Project) นี้จะ
สร้างผลประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองมหาศาล คิดเฉลี่ยว่ารถ ๑๐๐,๐๐๐ คันต่อวันท่ีใช้ 
กระทรวงคมนาคมประกาศออกมาว่าจะเก็บเงินค่าผ่านทางคันละ ๒๔๐ บาท ท่านประธาน
ทราบไหมครับว่าวันหนึ่งสามารถจะสร้างรายได้วันละ ๒๔ ล้านบาท ผมไม่ได้เอาตัวเลขโกหก
นะครับ เพราะช่วงท่ีผ่านมาช่วงสงกรานต์ท่ีทางกระทรวงได้เปิดให้ใช้ ท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้ไปเปิดมีรถวิ่งอยู่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐-๕๐๐,๐๐๐ คัน เป็นสถิติ นั่นหมายความว่า 
ใน ๑ เดือนจะเก็บเงินได้ ๗๐๐ กว่าล้านบาท แล้วปีหนึ่งจะได้กี่สตางค์ครับ นี่โครงการเลต 
(Late) ออกไป ๒-๓ ปี ถ้ารัฐบาลเร่งรัดด าเนินการนั่นหมายความถึงว่าวันนี้เราจะมีรายได้  
 



  ๔๘๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๒๗/๒ 
 
ไม่ต้องไปลงทุนเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) เรื่องท่ี ๒ สนามบินท่ีสร้างอยู่ในประเทศไทย
ขณะนี้ ท่านประธานทราบไหมครับ มีอยู่หลายสนามบิน ๕-๖ สนามบินท่ีปล่อยท้ิงร้างไม่ได้
ก่อให้เกิดประโยชน์ แต่รัฐบาลกลับลงทุนไปสร้าง สร้าง สร้าง ท้ัง ๆ ท่ีสนามบินโคราชแห่งนี้
เป็นสนามบินอินเตอร์ (Inter) และในขณะเดียวกันเมื่อปี ๒๕๖๒ ได้มีบริษัทเอกชน 
เขาต้องการท่ีจะเข้ามาท าเป็นสนามบินเกี่ยวกับเรื่องการศูนย์ซ่อมแห่งเอเชีย ได้ยื่น
คณะรัฐมนตรีไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ ขอเพียงแต่ทางรัฐบาลได้ด าเนินการในการก่อสร้างรันเวย์  
(Runway) เพิ่มอีก ๕๐๐ เมตร และในขณะเดียวกันอ านวยความสะดวกบางสิ่งบางอย่าง 
ตรงนี้จะเป็นแหล่งสร้างรายได้เพราะเครื่องบินในภูมิภาคเอเชียเขาก็จะมาซ่อมท่ีนี่ และ 
ในขณะเดียวกันท่านประธานทราบไหมครับว่าขณะนี้สนามบินแห่งนี้เป็นโรงเรียนสอนการบิน 
เพราะฉะนั้นในสนามบินร้างหรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีปลูกสร้างอยู่นี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และ
งบประมาณของชาติบ้านเมืองในสิ่งท่ีใหม่ ๆ อย่าเพิ่งไปท า มันจะเกิดประโยชน์มหาศาล 
 
                 - ๒๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๙๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๒๘/๑ 
 
  ต่อไปครับ ในเรื่องของการก่อสร้าง วันนี้ เราต้องยอมรับความจริงว่า 
กระทรวงคมนาคม ผมเข้าใจแนวคิดของท่านรัฐมนตรีท่ีท่านต้องกระจายความเจริญ ต้องการ
ท่ีจะสร้างถนนหนทางให้พี่น้องไปมาหนทางสะดวก แต่ก็มีหลายคนบอกว่ามันเป็น 
ความสิ้นเปลือง ถนนบางสายไม่มีรถวิ่งท าไมไปสร้าง ท าไมถนนดี ๆ เพิ่งหมดสัญญาค้ าประกัน 
ถึงไปซ่อมแซม สิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นต้องหยุดครับ แต่บางสิ่งท่ีควรท าน่าจะท า ยกตัวอย่าง
อุโมงค์แยกประโดก ท่านประธานทราบไหมครับ อุโมงค์แยกประโดกอยู่ในใจกลางเมืองโคราช  
จังหวัดนครราชสีมา ผมมีถนนทางหลวงหมายเลข ๒ ผ่าเมือง มีรถวันละ ๑๒๐,๐๐๐ คัน  
จากสถิติท่ีเก็บ รถติดมากถนนเส้นนี้ประกอบไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เทอร์มินัล ๒๑  
มีเซ็นทรัล มีแมคโคร มีบิ๊กซี มีโรงพยาบาลมหาราช มีโรงพยาบาลเซนต์แมรี แต่ท่านประธาน 
ทราบไหมครับ อีไอเอ (EIA) ผ่านตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จวบจนวันนี้ยังไม่ด าเนินการ และอีกไม่นาน
มอเตอร์เวย์ (Motorway) สาย ๖ เสร็จจะมีการเช่ือมถนนสาย ทช. ๑๑๒๐ ไปสู่แยกประโดก 
แห่งนี้ นี่คือการลงทุนท่ีคุ้มค่าท่ีน่าท า ท่ีผมอยากจะเห็นการจัดงบประมาณท่ีมันเกิดประโยชน์  
อะไรท่ีมันไม่จ าเป็นหยุดไว้ก่อน นอกจากนั้นในส่วนของกระทรวงคมนาคมท่ีผมอยาก
ยกตัวอย่าง วันนี้เรามีการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ มีอยู่สิ่งหนึ่ง 
ท่ีผมหนักใจมาก ท าไมในขณะนี้รถไฟความเร็วสูง รถไฟทางคู่ได้มีการยื่นซองประกวดราคา 
แต่ผมมีสิ่งหนึ่งท่ีผมแปลกใจว่าท าไมอุโมงค์ลอดโรงแรมสีมาธานี ซึ่งมันจะต้องก่อสร้าง 
พร้อมกับรถไฟทางคู่กลับไม่มีการบรรจุงบประมาณ นี่ถ้าเกิดมาบรรจุงบประมาณในปีต่อไป  
การก่อสร้างก็จะเกิดวิกฤติ พี่น้องประชาชนท่ีอยู่ในตัวเมืองก็จะวิกฤติหนัก เพราะก่อสร้าง  
ไม่ตรงเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจก็จะพัง ฉะนั้นตรงนี้ ท่ีผมก าลังจะบอกว่านี่คือส่วนหนึ่ง  
ถ้าเรามองไปภาพรวมจังหวัด แต่ละจังหวัดมีการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ท่ีเกิดความ 
เท่าเทียมกันและเกิดประโยชน์มันจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด  
  ท้ายท่ีสุดผมขอวกไปกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ผมกราบเรียน 
ท่านประธานครับ รายได้ของประเทศไทยเราเอาปีสุดท้ายคือปี ๒๕๖๒  ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท  
แต่การท่องเท่ียวเราดรอป (Drop) ลงเพราะเนื่องจากเราปิดประเทศ เพราะฉะนั้นรัฐบาล
จะต้องเตรียมการว่าถ้าเกิดเอาวิกฤติของโควิด (COVID) ให้เป็นโอกาสเหมือนต่างประเทศ 
เขาท าอย่างไรครับ เขาจัดทัวร์ (Tour) ท่องเท่ียวไปฉีดโควิด (COVID) แต่ในขณะเดียวกัน 



  ๔๙๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๒๘/๒ 
 
ถ้างบประมาณเรามีการเตรียมการว่าหลังโควิด (COVID) เราจะรีบเอาโอกาสตรงนั้นมาเป็น 
ประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ วันนี้โคราชบ้านผม ท่านประธาน  
ทราบไหมครับ ก าลังส่งประกวด โคราช จีโอพาร์ก (Khorat Geopark) เป็นแหล่งมรดกโลก  
ซึ่งตรงนี้ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม ในวันท่ี ๒ มกราคม ปีใหม่ท่านยังเดินทางไปโคราชครับ เหตุผลท่ีผมพูด 
เรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับ ถ้าเราสามารถจะเอางบประมาณไปทุ่มให้กับการด าเนินการ
เพื่อท่ีจะให้ยูเนสโก (UNESCO) รับรองจีโอพาร์ก (Geopark) ของโคราช วันนี้จังหวัด
นครราชสีมาบ้านผมยูเนสโก (UNESCO) ได้รับรองมรดกโลก ๒ แห่ง ก็คือผืนป่าดงพญาเย็น-
เขาใหญ่ ดูภาพสิครับ งดงามมาก และนอกเหนือจากนั้นยังมีผืนป่าชีวมณฑลสะแกราช 
ท่ีอ าเภอปักธงชัย และในขณะเดียวกันถ้าปีนี้ไม่ติดโควิด (COVID) ยูเนสโก (UNESCO)  
ได้ออกมาตรวจโคราช จีโอพาร์ก (Khorat Geopark) และได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 
ทางธรณีวิทยา นั่นหมายความถึงประเทศไทยเราจะเป็นแหล่ง ----------------------------------- 
 

- ๒๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๔๙๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๒๙/๑ 
 
นั่นหมายความถึงประเทศไทยเราจะเป็นแหล่งมรดกโลกท่ีเขาเรียกว่า ทริเปิลทาวน์ (Triple 
Town) คือ ๓ มงกุฎแห่งท่ี ๓ ของโลก ในโลกนี้มี ๒ แห่งแล้วครับ ท่ีจีน เกาหลี และถ้าได้ท่ี 
โคราช ท่ีประเทศไทยจะเป็นแห่งท่ี ๓ ท่านประธานลองนึกดูสิครับ ถ้าหมดโควิด (COVID)  
เราได้รับรองอย่างนี้ นั่นหมายความถึงเม็ดเงินท่ีได้จากการท่องเท่ียวจะหลั่งไหลมาท่ี  
ประเทศไทย นี่คือการท างบประมาณอย่างคุ้มค่า ไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลย เพียงแต่ว่า 
ท าอย่างไรท่ีเราจะช่วยกันให้ตรงนี้ประสบความส าเร็จ  
   ท้ายท่ีสุดครับ ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
วันนี้เราต้องท าให้คนท้ังโลกได้มองเห็นถึงความพร้อมของประเทศไทย ผมทราบข่าวว่า  
อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียจะมาจัดแข่งขันสโมสรชิงแชมป์
วอลเลย์บอลเอเชียชายและหญิง โคราชเคยจัดครับ สนามแตก ลงทุนไม่กี่สตางค์ แต่สิ่งนี้ 
ถ้าเราสามารถด าเนินการได้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาอัดเม็ดเงินลงไปได้ และทุก ๆ 
ชนิดกีฬาหรือทุก ๆ ประเภทท่ีเราจัดอีเวนต์ (Event) งานต่าง ๆ ได้ มันจะเป็นความคุ้มค่า 
ท่ีประกาศให้คนท้ังโลกได้รู้ว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผมกราบเรียน 
ท่านประธานครับ ผมอยากจะสะท้อนไปถึงนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และท่ีส าคัญ 
ไปกว่านั้นก็คือส่วนราชการในการน างบประมาณของปี ๒๕๖๕ และปีต่อ ๆ ไปเป็นสิ่งท่ีส าคัญ 
ท่ีสุดครับ เรามีวัคซีนก็คือการป้องกันพี่น้องประชาชน แต่งบประมาณนี้คือเส้นเลือดใหญ่ 
ท่ีจะน าพาประชาชนคนท้ังชาติและโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง เศรษฐกิจ ผมขอเป็นก าลังใจ 
ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกคนครับ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในขั้นรับหลักการ  
จากงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในส่วนของกรรมาธิการเราจะช่วยกันดูงบประมาณนี้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อคนไทยท้ังประเทศและพี่น้องประชาชน กราบขอบพระคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  : ขอบคุณนะครับ ต่อไป
นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช ขอรบกวนเตือนเพื่อน ๆ อย่าร าคาญนะครับ ผมเตือนเรื่อง 
การท้ิงระยะในเวลานั่งนะครับ เพราะเราไปรับปากกับกรมควบคุมโรคเขาไว้ว่าในการเปิดนั้น 
เราจะปฏิบัติตามเง่ือนไขเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งท่ีติดเชื้อนะครับ ก็เลยมีเง่ือนไขบางอย่างท่ีเรา 
ต้องท า เช่น สวมหน้ากาก แล้วก็การนั่งท้ิงระยะ เพราะฉะนั้นขอเพื่อน ๆ  ได้ปฏิบัติตามนะครับ  
เชิญคุณปิยะรัฐชยค์รับ 



  ๔๙๓ 
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  นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาท่ีเคารพ ดิฉัน ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคเพื่อชาติค่ะ ท่านประธานคะ เมื่อปีท่ีแล้วงบประมาณปี ๒๕๖๔ ของประเทศถูกใช้ไป
อย่างมหาศาล แต่งบประมาณปี ๒๕๖๔ ท่ีได้รับการจัดสรรนั้นไม่มีความคุ้มค่าและ 
ไม่มีประสิทธิภาพ จนต้องมีการออก พ.ร.ก. เงินกู้มาเพิ่มอีก ๑.๙ ล้านล้านบาท ซึ่งดูแล้วเป็น
การใช้งบประมาณท่ีขาดการวางแผน ไม่รัดกุม ไม่รอบคอบ และทางรัฐบาลเองก็ไม่ได้ 
มีการคาดการณ์ และไม่มีการเตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบจากโควิด (COVID) ระลอกท่ี ๒  
และระลอกท่ี ๓ เลยแม้แต่น้อย แล้วพอเราเข้าไปดูตัวเลขในงบประมาณของปี ๒๕๖๕ 
จ านวน ๓.๑ ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่กว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ก็เป็นงบรายจ่ายประจ า และอีก ๒๐ 
เปอร์เซ็นต์เป็นงบด าเนินการ เหลือพื้นท่ีให้กับงบด้านยุทธศาสตร์และงบของการลงทุนน้อย
มากเลยนะคะ และไม่ต้องพูดถึงแผนงานด้านยุทธศาสตร์ท่ีไม่ตรงกับสถานการณ์ ท าให้ 
เห็นว่าการเบิกจ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณของแต่ละกระทรวงหรือกรมต่าง ๆ นั้น
ไม่ได้มองเห็นถึงปัญหา หรืออาจจะมองเห็นแต่ก็ยากค่ะท่ีจะปรับเปลี่ยนและวางกรอบ 
การขอรับงบประมาณใหม่ ท้ัง ๆ ท่ีการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศจะต้องขับเคลื่อนด้วย
งบยุทธศาสตร์และงบของการลงทุน ทางรัฐบาลเองก็ควรจะต้องมียุทธศาสตร์ส าหรับ  
การจัดการ การรับมือกับโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีวันนี้ใคร ๆ ก็มองออกว่าเป็นปัญหาหลัก - 
  
               - ๒๓๐/๑ 
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แต่ท่านกลับไม่ยอมปรับแผนการให้สอดคล้อง ไม่มีแม้แต่ยุทธศาสตร์เดียวท่ีจะเอ่ยถึงกับ  
การรับมือกับปัญหานี้ กระทรวงท่ีควรได้รับเงินเพิ่มเติมอย่างกระทรวงสาธารณสุข 
โดยเฉพาะกรมควบคุมโรคก็โดนตัดงบประมาณเกือบ ๆ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เรายังไม่ต้องพูดถึง
ของการโดนรวบอ านาจไปให้กับนายกรัฐมนตรี ศบค. ทุกท่านคะ เราอยู่ในสภาวะสงครามโรค  
โรคระบาด นี่เป็นเกมการเมืองหรือเปล่า เป็นการแย่งชิงผลประโยชน์กันหรือไม่ และนี่ 
เป็นการแย่งกันท าคะแนนเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ แล้วท าไมคะ ท าไมประชาชน  
ของเราถึงต้องเป็นผู้เคราะห์ร้ายท่ีต้องได้รับผลกระทบจากเกมการเมืองเกมนี้ ในสถานการณ์นี้ 
เศรษฐกิจต้องการตัวกระตุ้นให้เกิดการขับเคล่ือนเซกเตอร์ (Sector) ไหนท่ีพร้อมให้เขาไปต่อ 
เซกเตอร์ (Sector) ไหนที่ไม่พร้อมเราต้องช่วยให้เขากลับมายืนด้วยตัวเองให้เร็วที่สุด ซึ่งวันนี้ 
๑ ในแผนงานท่ีอยู่ใน ๖ ยุทธศาสตร์หลัก นั่นก็คือแผนงานของการพัฒนาผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แต่ได้รับงบประมาณเพียงแค่ ๑,๙๒๗ ล้านบาท  
มันน้อยค่ะ น้อยกว่าเงินท่ีกองทัพเอาไปซื้ออาวุธอีกนะคะ ได้ยินอย่างนี้มันน่าเศร้าใจมาก ๆ  เลย  
ส่วนแผนงานด้านยุทธศาสตร์เพื่อความพร้อมท่ีจะรับมือในยุคท่ีทุกอย่างโดนดิสรัปต์ 
(Disrupt) นอกจากท่ีต้องให้ความส าคัญกับเอสเอ็มอี (SMEs) หรือแผนงานท่ีดิฉันได้กล่าวไป 
เบื้องต้นแล้ว ด้านแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้รับเงินอุดหนุน  
หรือได้รับงบประมาณเพียงแต่ ๑,๗๒๓ ล้านบาทเท่านั้นเอง เราปล่อยให้ผู้บริการแพลตฟอร์ม 
(Platform) ต่างชาติเข้ามาหากินกับคนไทยมานานหลายปีแล้วนะคะ เมื่อไรเราจะให้
ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ท่ีเป็นของคนไทยเอง 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีจะไหวไหม จะเป็นการวางแผนเพื่อลูกหลานของท่านจริง ๆ หรือเปล่า 
หรือแม้กระท่ังงบทางด้านของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองแห่งอนาคต นี่คืองบประมาณ 
ท่ีส าคัญ และนี่คือการลงทุนให้กับประเทศไทยในระยะยาวค่ะ แต่น่าเสียดายนะคะ 
ท่านประธานท่ีในปีนี้งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการถูกตัดลดลงไปถึง ๖.๗๕ เปอร์เซ็นต์  
เหลือเพียงแค่ ๓.๓ แสนล้านบาทเท่านั้นเอง ถึงแม้ว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
จะถูกตัดลดลงไปถึง ๖.๗๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็เป็นงบประมาณท่ีมีจ านวนท่ีมากท่ีสุดอยู่ดี  
ถ้าเปรียบเทียบกับทุกกระทรวง เทียบเป็น ๑๐.๗ เปอร์เซ็นต์ของงบกลางท้ังหมด  
แต่นี่ยังไม่รวมงบกลางของท่านนายกรัฐมนตรีท่ีมีถึง ๖๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเทียบเป็น  
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๑๘.๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท้ังหมด สิ่งส าคัญท่ีเราควรจะวิเคราะห์มันจึงอยู่ท่ีว่า 
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการก้อนนี้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 
สามารถลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันของพ่อแม่ ผู้ปกครองได้อย่างไรบ้าง ท่านประธานคะ 
พอเรามาดูตัวเลขก้อนนี้เราจะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการปี ๒๕๖๕  
ถูกตั้งมาในรูปแบบเดิม ๆ ไม่รองรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เหมือนอย่างท่ีเด็ก ๆ เขาออกมา  
เรียกร้องกันในยุคปัจจุบัน ท่านประธานทราบไหมคะว่างบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ
ท่ีผ่านมาเมื่อเราเอามาเทียบกับจีดีพี (GDP) ประเทศไทยของเราอยู่อันดับเดียวกับเกาหลีใต้ 
นั่นคืออันดับท่ี ๕ เราเป็นรองเพียงแค่ประเทศนอร์เวย์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส 
ตามล าดับค่ะ และเมื่อเทียบสัดส่วนงบประมาณด้านการศึกษาต่องบประมาณของท้ังประเทศ 
จากข้อมูลของธนาคารโลกมีรายงานว่าประเทศไทยอยู่อันดับท่ี ๒ ของโลก แต่พอเรากลับมา
ตั้งค าถามว่าประเทศไทยเรามีคุณภาพการศึกษาเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ท่ีเรากล่าวมา
หรือไม่ ค าตอบมันก็คงจะเห็นได้ชัดจากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน จากการเรียกร้องต่าง ๆ   
ของเด็ก ๆ และเยาวชนไทย การศึกษาของไทยมันไม่ใช่กราฟท่ีทะยานขึ้นฟ้า แต่มันเป็น 
กราฟท่ีมันดิ่ งลงเหวค่ะ ในทุก ๆ ปี เราตั้ ง งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการมากเป็น 
อันดับแรก ๆ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เห็นว่าเราใส่ใจในเรื่องของการศึกษามากท่ีสุด  
ซึ่งมันก็เป็นสิ่งดีนะคะ แต่ว่าท าไมการศึกษาของไทย ----------------------------------------------- 
 
                - ๒๓๑/๑ 
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มันยังย่ าอยู่กับท่ี เมื่อสอบวัดระดับแล้วนักเรียนก็ยังคะแนนท่ียังไม่น่าพึงพอใจ และยังมี 
ความเหลื่อมล้ าทางด้านของการศึกษาท่ียังสูงอยู่ นั่นก็เป็นเพราะว่าเราค่ะ เราใช้งบประมาณ
อย่างไม่คุ้มค่าเราลงทุนด้านการศึกษาในงบประมาณท่ีสูงเป็นอันดับแรก ๆ ของประเทศ  
แต่ผลสัมฤทธิ์ท่ีได้รับมันต่ าเตี้ยเรี่ยดินจนดิฉันเองก็มองอนาคตของเด็กไทยค่อนข้างท่ีจะ
เลือนลาง มันน่าเศร้าใจมากเลยนะคะ และทุกปีเราได้ยินข่าวว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเข้า 
โรงรับจ าน าช่วงเปิดเทอม ท้ัง ๆ ท่ีเรามีเงินอุดหนุนชุดนักเรียน ท าไมต้องซื้อต าราเรียนใหม่
ทุกปีก็เพราะว่าการจัดสรรงบประมาณมีปัญหาอย่างมากมาย และในแต่ละจังหวัดค่ะ  
ท่านประธาน เราต้องกลับไปดูกันว่าเงินอุดหนุนท่ีลงไปนั้นท่ัวถึงหรือเท่าเทียมหรือไม่ 
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางด้านการศึกษาท่ีส่วนหนึ่งนั้นจัดไว้เพ่ือสนับสนุน
ค่าเรียนหนังสือ ค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน  เพื่อท่ีจะลด 
ความเหลื่อมล้ าในด้านการศึกษาของสังคมไทยเป็นจ านวนกว่า ๘๒,๐๐๐ ล้านบาท เราใช้ไป 
ในแนวทางท่ีถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเมื่อวานนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางกระทรวงศึกษาธิการท่ีได้ออก
ประกาศก าหนดแนวปฏิบัติการเก็บเงินบ ารุงค่าการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยให้โรงเรียนในสถานศึกษาในสังกัด 
หรือในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการ ถือปฏิบัติเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทา  
ความเดือดร้อนของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด (COVID) แต่เราต้องมาติดตามดูกันว่า 
จะท าได้จริงมากน้อยแค่ไหน แล้วจะมีมาตรการระยะยาวใดท่ีจะถูกน ามาใช้เพื่อลดภาระ
ให้กับผู้ปกครองอีก อันนี้คือสิ่งท่ีพวกเราต้องติดตามกันต่อไป แล้วท่ีส าคัญไม่แพ้กัน 
ก็คือเงินอุดหนุนรายหัวของกระทรวงศึกษาธิการอาจจะต้องน ากลับมาทบทวนหรือว่า 
พิจารณาใหม่ว่าจะท าให้มันเท่ากันท่ัวท้ังประเทศหรือจะให้ตามบริบทของพื้นท่ีและรายได้  
เพราะแต่ละโรงเรียนมีขนาดที่ไม่เท่ากันและมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน อย่างเช่นโรงเรียน
ในเขตเทศบาลกับโรงเรียนนอกเขตเทศบาลก็มีความเหลื่อมล้ ากันค่อนข้างสูง นอกจาก 
การจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาแล้วเราก็ต้องจัดสรรด้านทรัพยากรครูให้ดีด้วย  
เรามีบุคลากรด้านการศึกษามากกว่า ๔๐๐,๐๐๐ คน หรือเกือบ ๑ ใน ๔ ของข้าราชการ 
ท้ังประเทศค่ะท่านประธาน แต่งบประมาณท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณครูมีไม่ถึง  
๐.๕ เปอร์เซ็นต์ แล้วแบบนี้คุณครูจะพัฒนาเพื่อให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ ให้เท่าทันกับ  
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การเติบโตด้านความคิดของเด็กและเยาวชนไทยในยุคปัจจุบันได้อย่างไร เราต้องมาดูกันว่า 
เราจะพัฒนาบุคลากรได้อย่างไรให้มีความทันโลก ทันสมัย  และความคิดสร้างสรรค์  
โลกท่ีทุกอย่างโดนดิสรัปต์ (Disrupt) ไปหมดแล้ว โลกท่ีคนเรียนออนไลน์ (Online) กัน
หมดแล้ว ยิ่งในสถานการณ์แบบนี้เราต้องมาปรับค่ะ ปรับการกระจายทรัพยากรท่ีเรามีอยู่
อย่างจ ากัดมาใช้ให้คุ้มค่าว่าท าอย่างไรให้การกระจายนั้นมีความท่ัวถึงท้ังโรงเรียนเล็กและ
โรงเรียนใหญ่ และไม่ใช่แค่เฉพาะโรงเรียนนะคะ แต่เด็กนักเรียนท่ียังขาดแคลนอุปกรณ์ 
ด้านการศึกษาในการเรียนทางไกลท่ีเพิ่มมากขึ้นในช่วงนี้ เราก็ต้องค านึงถึงด้วยค่ะ สุดท้ายนี้
นะคะท่านประธาน ส่วนกลางค่ะ ส่วนกลางจะต้องกระจายอ านาจและบทบาทตัวเองลง  
จากเดิมท่ีตั้งตนเป็นผู้ใช้งบประมาณด้านการศึกษา เราลองปรับค่ะ ปรับเปลี่ยนมาเป็น
ผู้ติดตามก ากับโครงการกระจายอ านาจไปให้ท้องถิ่นอย่างท่ัวถึง และคอยติดตามประเมินผล
ว่าทรัพยากรทางด้านการศึกษานี้ท่ีเราลงทุนไปมีความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด และนี่จะท าให้ประเทศของเราพัฒนาไปได้อีกไกลด้วยคุณภาพทางด้านของ
การศึกษาท่ีดีขึ้น ท าให้ประเทศมองเห็นอนาคตของการศึกษาไทย และรวมถึงอนาคตของ
เยาวชนไทยท่ีดีขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม ครับ 
 
               - ๒๓๒/๑ 
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  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ) :  ท่านประธานท่ีเคารพ  
ผม ณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล คนจังหวัด
อ่างทองครับ ท่านประธานครับ ตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปจนอาจจะถึงช่วงดึก  
พรรคก้าวไกลจะได้เร่ิมอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงท้ังหมด ความมั่นคงท่ีผมพูดถึงมิได้หมายถึงความมั่นคงของเสาค้ ายันอ านาจ  
ท่ี เริ่มมาจากการรัฐประหารเมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่ เพียงอย่างเดียว  
แต่หมายรวมถึงความมั่นคงในระบบท่ีอยู่ในประเทศไทยท้ังหมดท่ีก าลังถูกท้าทายและ 
ทบทวนว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกองทัพ 
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม หรือแม้กระท่ังงบประมาณในแผนบูรณาการ
อื่น ๆ นั้นตกลงเป็นความมั่นคงท่ีตอบโจทย์ต่อพี่น้องประชาชนในประเทศแห่งนี้จริงหรือไม่ 
ส าหรับผมเองได้รับมอบหมายจากพรรคก้าวไกลให้เป็นผู้อภิปรายเงินงบประมาณ  
ในมาตรา ๓๗ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนงานบูรณาการการใช้งบประมาณในการแก้ไขจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมขออนุญาตขอสไลด์ (Slide) ประกอบการอภิปรายด้วยครับ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ) :  หัวข้อท่ีผมได้รับคือหัวข้อ 
ท่ีเรียกว่าความจริง แต่ภายในเครื่องหมายค าพูดนะครับ “ท่ีควรเป็นจริงในจังหวัดชายแดนใต้”  
แผนบูรณาการตามมาตรา ๓๗ รัฐบาลขอรับการจัดสรรงบประมาณมาท้ังสิ้น ๗,๑๔๔ ล้านบาทเศษ  
ตัวเลขดูไม่เยอะครับ แต่ผมจะชี้ ๔ ประเด็นต่อไปนี้ให้เห็นว่าตกลงท่านตอบโจทย์ในการแก้ไข
ปัญหาจริงหรือไม่ ในประการท่ี ๑ ผมจะพูดในภาพรวมของการใช้งบประมาณท้ังหมด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าสู่การด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี  
  ในประการท่ี ๒ ผมจะพูดถึงวิธีการตลอดจนสัดส่วนในการจัดสรรงบประมาณ
ต่าง ๆ ว่าท่านคิดจากเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ใด ในประการท่ี ๓ ผมจะยกตัวอย่างโครงการ 
แน่นอนครับ จะไม่ไห้ซ้ ากับเพื่อนสมาชิกท่ีมาจากหลายพรรคท่ีพูดถึงในจังหวัดชายแดน 
ภาคใต้ และพยามจะไม่ให้ซ้ ากับสิ่งท่ีท่านเคยด าเนินการมาก่อนในปีก่อนหน้านี้ซึ่งยังมีอยู่ 
ในงบประมาณในปีนี้ และในประการท่ี ๔ ผมจะน าเสนอประเด็นท่ีเรียกว่ารีคัฟเวอรี  
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ไทยแลนด์ (Recovery Thailand) ในแบบฉบับของจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเราจะเสนอ 
งบประมาณแบบใด 
   ท่านประธานครับ ในภาพรวมของการใช้งบประมาณยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  มันมียุทธศาสตร์อยู่ ๒ แบบท่ีต้องได้รับการพิจารณา 
ไม่เหมือนกันนะครับ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติกับตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์งบประมาณ 
ไม่เหมือนกัน อันนี้ผมติงไว้ก่อน เกรงว่าพี่น้องประชาชนจะเข้าใจผิด แต่ตัวชี้วัดใน 
ยุทธศาสตร์ ช าติ  ท่านก าหนดชัดเจนว่างบประมาณในแต่ละปีต้องลดลงโดยเฉลี่ยปีละ 
ประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ตัวชี้วัดในยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ 
ความมั่นคงท่านบอกว่าต้องลดจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงลงนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้น
มาปีละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าดูตัวเลขกลม ๆ ท่านจะเห็นได้ว่างบประมาณมีการลดลงทุกปีครับ  
ปี ๒๕๖๒ อยู่ ท่ี ๑๑,๙๐๐ ล้านบาทเศษ ปี ๒๕๖๓ เหลือ ๑๐,๖๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ เหลือ  
๘,๒๙๐ ล้ านบาท ปีนี้ เหลื อ ๗,๑๔๔ ล้ านบาท ตั วเลขดู ลดลงจริ งนะครับ แต่ เราไปดู 
สไลด์ (Slide) ถัดไปครับท่านประธาน จะชี้ให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วสิ่งท่ีรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้ด าเนินการมาตลอดระยะเวลา ๘ ปี ฝ่ายโสตคงไม่ได้คัดค้านว่ารูปนี้ไม่
เหมาะสมแต่ประการใด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เชิดหน้า รูปมาจากเว็บไซต์ ไทย 
กัฟเวิร์นเมนต์ (Website Thai Government) เดี๋ยวท่านจะกล่าวหาว่าผมเอาเฟกนิวส์ 
(Fake News) มาปล่อย เชิดหน้ากับการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ท่านไม่ได้ดู
ตัวเลขว่าท่านใช้งบประมาณไปแล้วเท่าไรครับ ---------------------------------------------------- 
 

- ๒๓๓/๑ 
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ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ ท่านใช้ไป ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๙ ล้านบาท อีก ๓๐,๐๐๐ กว่า 
ล้านบาทนะครับ ไล่เลียงไปเรื่อย ๆ ในภาพรวมท้ังหมดเท่ากับว่า ๑๗ ปี นับแต่สถานการณ์
ชายแดนภาคใต้เกิดความรุนแรงขึ้นรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยใช้งบประมาณไปแล้ว ๓.๒ ล้านล้าน
บาทเศษ นี่เท่ากับตัวเลขการขอรับงบประมาณในปีนี้เลยนะครับ แต่นับเฉพาะ พลเอก 
ประยุทธ์  จันทร์ โอชา ตั้ งแต่ปี  ๒๕๕๘ นี่ ไม่นับปี ๒๕๕๗ ท่ีท่านใช้ เงินปีงบประมาณ  
๒๕๕๗ ไปบางส่วน ท่านใช้ ไปแล้ว ๑๓๐,๐๐๐ กว่าล้ านบาท แสดงว่าตั วเลขท่ีลดลงของ 
งบประมาณนั้นจริง ๆ  รวมแล้วมหาศาล แล้วไม่ตอบโจทย์ต่อการแก้ไขปัญหา ท่านบอกว่า 
ถ้าอย่างนั้นลองดูสถิติสิ สถิติความรุนแรงในภาคใต้ลดลง ผมก็เอาภาพมาให้ดู ในสไลด์ 
(Slide) ถัดไปว่าความรุนแรงในภาคใต้นั้นลดลงจริงหรือไม่ เทียบกับแค่ ๖ เดือนในแต่ละ
ปีงบประมาณนะครับ เช่น เดือนตุลาคม ปี ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๓ เดือนตุลาคม 
ปี ๒๕๖๓ ถึงเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๔ ลองดูตัวเลขคร่าว ๆ นะครับ ท่านบอกสถานการณ์
ความรุนแรงลดลงจริง ปี ๒๕๖๒ เคยเกิดอยู่ประมาณ ๘๐ ครั้ง มาเหลือ ๔๔ ครั้ง มาเหลือ 
๓๘ ครั้ง ก็ดูเสมือนจะตอบโจทย์กับความรุนแรงท่ีท่านบอกลดลงปีละ ๒๐ เปอร์เซ็นต์  
แต่ท่านเห็นตัวเลขบางอย่างไหมครับท่ีผมพยายามจะไฮไลต์ (Highlight) สีแดงไว้ เช่น  
สถิติการวางเพลิงท่ีไม่เคยมีมาก่อน ๖ เดือนนี้มีแล้วอย่างน้อย ๕ ครั้ง การก่อกวนต่าง ๆ  
โรยตะปู เรื อใบ ปาระเบิด ปาประทัดยักษ์ ท่ี ไม่ เคยมีมาก่ อน ท่านบอกท่านล็อกดาวน์   
(Lockdown) ท่านใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินในภาคใต้ ปรากฏตัวเลขปีนี้ขยับขึ้นมาถึง  ๒๙ ครั้ง 
ฉะนั้นในภาพรวมท้ังหมดเหตุการณ์ในภาคใต้จริง ๆ เทียบกับ ๖ เดือนของปีก่อนหน้านี้ 
กลายมาเป็น ๖๗:๔๗ ครั้ง นี่ไม่ใช่ตัวเลขท่ีลดลง แต่เป็นตัวเลขท่ีเพิ่มขึ้น ฉะนั้นภาพรวมของ
ยุทธศาสตร์ท่ีท่านตั้งในการใช้งบประมาณไม่ใช่อย่างท่ีท่านบอกแน่นอน 
  ประการท่ี ๒ ท่านประธานครับ เป็นประการท่ีพูดถึงเป้าหมายในการใช้
งบประมาณ รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้อยู่ ๒ ประการ คือเรื่องของความมั่นคงกับเรื่องของ 
การพัฒนา แต่พรรคก้าวไกลบอกว่าจริง ๆ แล้วต้องลงรายละเอียดว่างบประมาณในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ท่านแบ่งออกท้ังหมด ๔ รูปแบบด้วยกัน รูปแบบท่ี ๑ งบประมาณ 
ผมจัดล าดับไล่ความส าคัญว่าการเจรจาสันติภาพควรจะเป็นอันดับท่ี ๑ รูปแบบท่ี ๒  
คือการพัฒนาท่ีต้องท าควบคู่กัน ส่วนประเด็นเรื่องความมั่นคงกับประเด็นเรื่องการโฆษณา 
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ชวนเชื่อนั้นควรเป็นอันดับสุดท้าย แต่ท่านลองดูครับ ผมเทียบตัวเลขกลม ๆ ให้เห็น 
ในรอบ ๓ ปีท่ีผ่านมานะครับ เขามีการส ารวจในพีซ เซอร์เวย์ (Peace Survey) เขาม ี
การส ารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่ าท่านอยากให้เกิด
อะไรในจังหวัดชายแดนใต้ พี่น้องประชาชนบอกว่าอยากให้เกิดการเจรจาสันติภาพ ท่านเคย
อ้างว่าการเจรจาสันติภาพต้องสะดุดลงเพราะรัฐประหาร ท่านเคยอ้างว่าการเจรจาสันติภาพ 
ต้องสะดุดหยุดลงเพราะไม่มีตัวแทนประชาชน ไม่มีผู้แทน วันนี้ผู้แทนก็นั่ งกันเต็มสภานี ้
แต่ท าไมกระบวนการเจรจาสันติภาพสะดุดหยุดลง ท่านเห็นสัดส่วนการใช้งบประมาณไหม 
ว่าสถิติหรือข้อมูลนั้นบอกว่าการปรับทัศนคติหรือโฆษณาชวนเชื่อ หรือในภาษาอังกฤษ  
ท่ีใช้ว่า โพรพากันดา (Propaganda) สูงขึ้นกว่า ๔๘ เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเป็นตัวเงินก็คือ
มากกว่า ๓,๔๙๐ ล้านบาท งบประมาณท่ีตามมาคือความมั่นคงครับ ท่าน ส.ส. กมลศักดิ์  
ลีวาเมาะ ท่านบอกว่าแปลกนะ ท่านก าลังจะสร้างก าแพงท่ีอ าเภอสุไหงโก -ลก นี่ท่าน 
เลียนแบบประธานาธิบดีทรัมป์หรือครับ ผมถอนนะครับ เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ถึงแม้ท่านไม่เคยยุ่งกับเรื่องพม่าเลยก็แล้วแต่ แต่ท่าน  
เห็นตัวเลขข้อมูลไหมครับว่างบความมั่นคง ๒,๔๗๔ ล้านบาท แต่งบในการเจรจาสันติภาพ 
การพัฒนารวมกันเลยนะครับ อยู่ ท่ีแค่  ๑ ,๐๐๐ กว่าล้านบาทเศษ หรือคิดเป็นแค่  
๑๖ เปอร์เซ็นต์ โดยประมาณจากงบประมาณท้ังหมด ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นี่ท่านจะตอบโจทย์
ต่อพี่น้องประชาชนท่ีเขารอคอยการเจรจาสันติภาพอย่างไร  
  ประการท่ี ๓ ท่านประธานครับ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงน ามาซึ่งรายละเอียด
โครงการต่าง ๆ ผมก็พยายามจะอ่านนะครับแต่มีเวลาไม่มากพอ เอาสัก ๓ ตัวอย่างโครงการ  
 

- ๒๓๔/๑ 
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  โครงการท่ี ๑ ท่ีผมเคยอภิปรายในสภาแห่งนี้ ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
นายกรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  ๔ วันหลังการยุบพรรคอนาคตใหม่  
เพราะอภิปรายนายกรัฐมนตรีว่าปี ๒๕๖๓ ท่านใช้โครงการเผยแพร่ความจริงท่ีถูกต้อง ชื่อนี้
คุ้น ๆ ไหมครับ เอาข้อมูลไปใส่ให้กับเด็กอายุ ๑-๕ ปีในโรงเรียน โรงเรียนไม่ได้จัดวันเด็ก 
ทุกวันนะครับ ท่ีท่านจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ไปโชว์ในโรงเรียน ประเทศไทย รับหลักการ 
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มีหลัก ท่ีเรียกว่า อาร์ม คอนฟลิกต์ (Armed Conflict)  
ห้ามมิให้เด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาวุธ ผมไม่อยากเอาภาพมาฉายซ้ าว่าท่านสะพายปืนเข้าไป
ในโรงเรียนได้อย่างไร ท่านก็หน้าบางครับ เปลี่ยนโครงการในสภาแห่งนี้ จากโครงการ
เผยแพร่ความจริงท่ีถูกต้อง เป็นโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุข ใช้มา ๒ ปีแล้ว  
แต่รายละเอียดเนื้อหาไม่ได้ต่างกันเลย ปีนี้ท่านตั้งงบประมาณโครงการสร้างสันติสุข  
๑๐๓ ล้านบาท กอ.รมน. ขอมา ๖๘ ล้านบาท ท่านเปลี่ยนแค่กลุ่มเป้าหมายจากเด็ก  
เป็นเยาวชน จากผู้ปกครองเป็นครู จากคนท่ีอยู่ในชุมชนกว้างกว่านั้นเท่านั้นเอง แต่รูปแบบ
มิได้แตกต่างกัน ขอประทานโทษนะครับ ถ้าใช้ศัพท์วัยรุ่นบอกว่า แบบนี้ไม่เนียน โปรดไปเรียน 
มาใหม ่
  ตัวอย่างโครงการท่ี ๒ ก็คือตัวอย่างท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องข่าวกรอง เรื่องข่าวกรอง 
นี้นะครับ บวกลบคูณหารตัวเลขปวดหัวท่ีสุด พูดกันสั้น ๆ ตรงไปตรงมา ท่านขอมา 
ในแผนงบ กอ.รมน. ๓๑๐ ล้านบาท หน่วยงานอื่น ๔๓๖ ล้านบาท ผมก็ไม่เก่งแบบ 
ท่านรัฐมนตรีอาคม ก็บวกกันว่า ๗๔๖ ล้านบาท แต่ถ้าดูตามขวางครับ พี่น้องประชาชนท่ีอยู่
ในภาคใต้เขาส่งข้อมูลมาให้ บอกคุณณัฐวุฒิอย่าพลาดนะ เขาเอางบไปซ่อนไว้ในจุดอื่นอีก 
๕๔๐ ล้านบาท อย่างน้อยท่ีสุดกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ มีงบ  
๘๕๐ ล้านบาท ท่ีท าเรื่องการข่าว ท่ีท าเรื่องสายข่าว ท่ีท าเรื่องข่าวกรอง ท่ีท าเรื่องการสร้าง  
สายข่าวท่ีน าไปสู่การสร้างความแตกแยก และอย่างน้อยท่ีสุดเท่ากับว่าต้องเอา ๘๕๐ ล้านบาท  
บวก ๔๓๖ ล้านบาท นี่มหาศาล มโหฬารนะครับ ท่านติดกล้องซีซีทีวี (CCTV) ทุกเสาไฟฟ้า 
หรือครับ ท่านติดกล้องซีซีทีวี (CCTV) หน้าบ้านเขา แต่ติดหน้าค่ายทหารไหมครับ จะได้รู้ว่า 
กลางคืนใครท่ีออกไปในยามวิกาล  
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  ตัวอย่างโครงการท่ี ๓ คือโครงการการตรวจเก็บกรด ชื่อยาวครับ เอาเป็นย่อว่า  
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (Deoxyribonucleic) หรือ ดี เอ็นเอ (DNA) นี่คือตัวอย่าง 
ชัด ๆ เลยว่าเมื่อเช้าผมก็เพิ่งเข้าไป พูโลนี ดอทบล็อกสปอต ดอทคอม (Pulony.blogspot.com)  
ของท่านยังอยู่นะครับ ท่านไปตรวจสอบสิครับ ท่านรัฐมนตรีชัยวุฒิ กระทรวงดิจิทัลว่า 
แบบนี้เรียก เฟกนิวส์ (Fake News) ไหม ดีกว่าท่านไปร้องพี่น้องประชาชน ส่งหมายให้เขา 
ในทวิตเตอร์ (Twitter) ซึ่งไม่ถูกต้อง หน้าถัดไปท่ีพูดถึงตัวอย่างดีเอ็นเอ (DNA) เดี๋ยวเกรงว่า 
จะกินเวลาของเพื่อนสมาชิกพรรคก้าวไกลท่ีรออีกหลายท่าน ซ้ายกับขวาคืออะไรครับ  
ซ้ายคือความภาคภูมิใจของท่านนายกรัฐมนตรี โชคดีได้หนังสือของท่านมาเมื่อสัปดาห์ท่ีแล้ว 
แถลงนโยบายนายกรัฐมนตรี ๑ ปีเต็ม ท่านทราบไหมครับ ผมเขียนลงทวิตเตอร์ (Twitter)  
มีคนส่งข้อความมาขอบอกว่า เขาใส่แต่รูปภาพหรือ ท าไมมันหนาจัง ผมก็โต้แย้งให้ว่า  
ไม่ได้มีแต่รูปภาพนะครับ เนื้อหาก็พอมี แถมมีคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ถ่ายไปด้วยนะครับ 
ว่าหน้าตาเป็นอย่างไร พี่น้องประชาชนบอกอยากเห็นตัวจริงรูปนายกรัฐมนตรี  หน้า ๒๗๑  
ท่านบอกว่าความภาคภูมิใจของท่านคือมีคนเดินไปท่ีส านักงานทะเบียนราษฎร์ ๑,๒๒๐ คน 
ใน ๔ ปีขอตรวจดีเอ็นเอ (DNA) พิสูจน์สถานะ ไล่จังหวัดกันมานะครับ จังหวัดยะลา  
จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส ต่าง ๆ ได้สถานะไป ๒๑๕ คน นายกรัฐมนตรีภูมิใจมาก  
แต่สิ่งท่ีท่านไม่ควรจะท าแต่ดันไปท า แล้วเดี๋ยวผมจะเทียบกับขวาให้ดูคืออะไร ก็คือท่าน 
ไปตรวจเก็บกับกลุ่มของคนท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อความสงบ ไม่ว่าเขาจะเป็นผู้กระท าจริงหรือไม่  
  

- ๒๓๕/๑ 
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๖๐๐ กว่าคนในแต่ละปี ท่านไปตรวจตรวจเก็บพี่น้องทหารเกณฑ์ ๑๙,๐๐๐ คนในแต่ละปี 
ขวานั่นคือตัวเลขของพี่น้องประชาชนท่ีไร้สถานะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น จังหวัด
สงขลามีอยู่ท้ังหมด ๙,๑๔๐ คน จังหวัดนราธิวาส ๑,๒๓๖ คน จังหวัดปัตตานี ๑,๕๙๖ คน 
จังหวัดยะลา ๑,๔๒๓ ท่านรัฐมนตรีอนุพงษ์ครับ นี่เป็นตัวเลขข้อมูลส านักทะเบียนราษฎร์ของ
ท่านเมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ปี ๒๕๖๐ เขามีแค่ ๑๓,๐๐๐ กว่าคนท่ีไม่มีสถานะ แต่ท่านไม่ไป
เก็บดีเอ็นเอ DNA เขาพิสูจน์ ท่านดันทะลึ่งไปเก็บ ๑๙,๐๐๐ คนท่ีเขามีสถานะอยู่แล้ว ตกลง
ท่านจะเอาอย่างไรกับประเทศนี้ครับ ท่านจะช่วยให้เขามีสถานะหรือจะท าให้เขาต้องการย้าย
หนีออกจากประเทศไทย นี่แค่ ๓ ตัวอย่างโครงการ  
  โครงการท่ี ๔ ครับ ท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นพรรคก้าวไกลเสนออะไรครับ  
ผมขอสไลด์ (Slide) ถัดไปท่ีเรียกว่า รีคัฟเวอรี ไทยแลนด์ (Recovery Thailand) พรรคก้าวไกล  
เสนอง่าย ๆ ครับ ตรงไปตรงมาอ่านกันตามตัวอักษร ๑. ก็คือยุทธศาสตร์ภาคใต้ต้องเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ เคารพความแตกต่างท่ีหลากหลาย เว็บไซต์ พูรินี (Website Purini) ยังลง
บทความท่ีกล่าวหาตระกูลการเมืองตระกูลหนึ่งในภาคใต้ว่าแบ่งแยกดินแดน ท่านปล่อย  
ไ ด้ อย่างไรครับ นั่นคือความเจ็บปวดท่ีรัฐบาลควรจะต้องขอโทษต่อตระกูลการเมืองนั้น 
ท่ีอุ้มหายเขาตั้งแต่ปี ๒๔๙๕ ทายาทเขาก็นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้ เป้าหมายคือการเจรจาสันติภาพ
และการพัฒนา แต่ไม่ใช่งบประมาณการโฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งใส่อย่างไรก็ไม่มีทางล้างสมอง 
เขาได้ เพราะท่านไม่ได้เข้าใจเขา ส่วนยุทธวิธีคืออะไรครับ ก็คือความเป็นปกติสุข คืนอ านาจ 
การตัดสินใจให้เขา ยอมรับหรือไม่ว่าพี่น้อง ๘๘ เปอร์เซ็นต์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เป็นพี่น้องมลายูมุสลิม ยอมรับหรือไม่ว่าเขานับถือศาสนาอิสลาม ยอมรับหรือไม่ว่ารัฐไทย  
ได้รังแกเขามาตลอด ๖๐-๗๐ ปีท่ีผ่านมา การจัดสรรงบประมาณจึงควรจะต้องเป็นไป 
เช่นนั้นครับ  
  ท่านประธานครับหน้าสุดท้าย เหมือนจะรู้ครับ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี เหมือนจะรู้ว่ าผมก าลังจะยืมปากท่านด่า
นายกรัฐมนตรี ผมขอถอน ค าว่า ด่า นะครับ ท่านรีบลงไปก่อน รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นิพนธ์  บุญญามณี ให้สัมภาษณ์ลงข่าวเมื่อวัน ท่ี ๔ เมษายน  
ปี ๒๕๖๔ นะครับ ปัญหาในชายแดนภาคใต้คือปัญหาภาวะโภชนาการของเด็ก ผมไม่นับ 
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เร่ืองการตายของทารกแรกเกิด ไม่นับการคลอดก่อนก าหนดท่ีสูงกว่าภาคอื่น ๓๐ เท่า ท่านดู 
ข้อความว่าน่าสงสารไหมครับประเทศไทย เขาบอกว่าคาดว่าต้องใช้งบ ๑๖๕ ล้านบาท 
รัฐบาลมีงบในปี ๒๕๖๔ ประมาณ ๗๐ ล้านบาท ท่ีเหลือไปขอเอาในงบปี ๒๕๖๕ ผมถามท่าน
ผู้ชี้แจงท้ังหมดนะครับ ท่านจะมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่านจะมาจากกระทรวง
คมนาคม  ท่ านจะ ม าจ ากก ระ ทร ว งมหาด ไทยก็ แ ล้ ว แต่  ท่ า นบอกผมหน่ อ ย 
ได้ไหมครับว่างบท่ีจะแก้ภาวะโภชนาการให้เด็กท่ีท่านนิพนธ์ บุญญามณี ขออยู่ตรงไหน 
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ และท่านนิพนธ์บอกอีกนะครับว่าถ้าปี ๒๕๖๕ 
ไม่ได้ก็ให้ไปขอเอาในปี ๒๕๖๖  ๑๖๕ ล้านบาทเองนะครับ เมื่อเทียบกับ ๓.๑ ล้านล้านบาท
ท่ีท่านของบประมาณมาในปีนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวครับท่านท่ีเคารพ จบง่าย ๆ ตรงไปตรงมา
ว่าผมไม่อาจรับหลักการในร่าง พ.ร.บ. รายจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ 
ท่านประธานครับ เส้นทางท่ีจะท าให้ภาคใต้เข้าสู่ความสงบอาจจะเริ่มต้นจากการท่ีลุงตู่  
จบจากการเป็นนายกรัฐมนตรี ขอความสันติสุขจงมีแด่พี่น้องภาคใต้ครับ ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
จะเป็นคุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ หลังจากนั้นอีก ๓ ท่านก็คือ นายแพทย์กิตติศักดิ์   
คณาสวัสดิ์ นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ แล้วก็นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ ขอเชิญ 
คุณสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ครับ  
 
                       - ๒๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๓๖/๑ 
 
  นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ เขต ๑  
พรรคภูมิใจไทย ท่านประธานครับ ตลอดระยะเวลา ๒ วันท่ีผ่านมาท่านก็จะได้รับฟังแล้วว่า
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพรรคภูมิใจไทย ไม่ว่าจะเป็นท่านชาดา ท่านภราดร ท่านวรศิษฎ์ 
ท่านเอกภพ ท่านกรวีร์ ท่านสนอง ท่านณัฏฐ์ชนน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าในการจัดท า
งบประมาณครั้งนี้ข้อผิดพลาดต่าง ๆ มันเกิดขึ้นจากส านักงบประมาณ นั่นเพราะว่าเราเจอ
สภาพแบบนี้มาหลายปีครับ หลายต่อหลายครั้งท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในแต่ละปี  แต่แล้วกลับมาก็ เป็นเหมือนเดิม ผมอยากจะเทียบครับว่าถ้าในการท า 
งบประมาณนั้นเปรียบเสมือนกับการสร้างบ้าน บ้านสักหลังหนึ่งจ าเป็นจะต้องมีรากฐาน 
ท่ีแข็งแรง อย่างน้อยต้องมีเสา ๔ ต้น เสาแต่ละต้นต้องแข็งแรงด้วยตัวของมัน เพราะถ้าต้นใด
ต้นหนึ่งอ่อนแอนั่นหมายความว่าบ้านมีโอกาสพังทลายได้ วันนี้ถ้าเรามาคิดถึงว่าในการจัดท า
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ โดยการน าเสนอของส านักงบประมาณนี้เปรียบเหมือนเสา ๔ ต้น  
เสาต้นท่ี ๑ คือการท างบประมาณต้องตอบโจทย์ ตอบโจทย์ไหมครับ เสาต้นท่ี ๒ คือ 
การท างบประมาณต้องมองไปถึงอนาคต ต้องเป็นการสร้างบ้านเพื่ออนาคต งบประมาณนี้ 
สร้างอนาคตไหมครับ เสาต้นท่ี ๓ เสาแต่ละต้นมีหน้าท่ีในการกระจายน้ าหนัก นั่นหมายถึง
การกระจายอ านาจ กระจายไหมครับ เสาต้นท่ี ๔ คือในการสร้างบ้านจะต้องใช้งบประมาณ
อย่างเพียงพอ แล้วเพียงพอไหมครับ ผมจะขออนุญาตยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้ฟัง  
ท้ัง ๔ ต้นดังนี้ งบประมาณในคราวนี้จัดท าอย่างไม่ตอบโจทย์ ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ไม่ต่ ากว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ในท่ีนี้ได้อภิปรายเหมือนกันครับว่าวันนี้ เขาต้องการจะเห็น 
ความมั่นคงของประชาชนในด้านใด ของประเทศในด้านใด ๘๐ เปอร์เซ็นต์ตอบเป็นเสียง
เดียวกันหมดครับว่าต้องการจะเห็นความมั่นคงทางด้านสาธารณสุขมากกว่าด้านอื่น การท า
งบประมาณในครั้งนี้ไม่ได้ตอบโจทย์ด้านสาธารณสุข ท่านจะเห็นได้ครับว่าไม่ว่าจะเป็น 
การตัดงบประมาณ สปสช. การจัดสรรงบประมาณให้กระทรวงสาธารณสุขท่ีไม่เพียงพอ  
ถ้าพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการการจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์ไหมครับ เราอยากจะให้เด็ก 
มีคุณภาพในการศึกษา เราอยากจะให้เด็กเขามีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีเท่าเทียมกัน วันนี้
งบประมาณ ปี ๒๕๖๕ มีหนังสือแจ้งไปครับว่าวันนี้ขอให้ตัดโครงการ ขอให้มีการเลิกจ้าง 



  ๕๐๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๓๖/๒ 
 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กิจกรรมครูคลังสมอง เกือบ ๒,๐๐๐ อัตราท่ีอยู่ดี ๆ เขาท ากันมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ นะครับ 
ต่อเนื่องกันมาเร่ือย ๆ ต่ออายุกันมา ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง วันนี้คนเกือบ ๒,๐๐๐ คนนี้ก าลังจะเป็นผู้
ตกงาน วันนี้ค าถามก็คือท่านจัดสรรงบประมาณตอบโจทย์กับงบฟังก์ชัน (Function) หรือไม่ 
ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านพูดถึงขนาดท่ีว่าวันนี้เรามาพิจารณางบประมาณจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ แต่กระท่ังเงินเดือนข้าราชการก็ยังไม่พอ ผมยกตัวอย่างลูกจ้างของ 
กรมพลศึกษาท่ีเขามีเจ้าหน้าท่ีท่องเท่ียวและกีฬาอ าเภอแต่ละอ าเภอ วันนี้แม้แต่เงินเดือนเขา
ก็ได้รับไม่เพียงพอท่ีเขาจะไปจ่าย เสาต้นท่ี ๒ ครับ งบประมาณของท่าน ต้องมองไปถึง
อนาคต ต้องมองไปข้างหน้า วันนี้เราเห็นครับ เราเห็นว่างบประมาณในหลายหน่วยงาน 
ถูกตัดออก กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาซึ่งถือว่าเป็นกระทรวงท่ีท ารายได้อันดับ ๑  
ของประเทศ แต่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีผ่านมานั้นได้รับการจัดสรรงบประมาณติด 
๑ ใน ๕ ของกระทรวงท่ีได้รับงบประมาณน้อยท่ีสุดมาโดยตลอด --------------------------------- 
 

- ๒๓๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๐๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๒๓๗/๑ 
 
วันนี้ท่านตัดงบ ททท. ไป ๔๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อเช้าท่าน ส.ส. กรวีร์ พูดแล้ว ผมจ าได้ว่า 
ในปีท่ีแล้วท่ีผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณ หลายท่านบอกว่าต่างประเทศตอนนี้เขาเริ่ม
รณรงค์กันแล้ว เปิดแผนให้คนมาเท่ียว เขาบอกเลยว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วสามารถมาเท่ียว
ประเทศเขาได้ เลย หรือใครยังไม่ฉีดวัคซีนถ้าไปเท่ียวประเทศเขา ฉีดวัคซีนให้ด้วยก็ได้  
วันนี้เรามาดูประเทศเราครับ ท่าน ส.ส. ภราดร ก็พูดไปเมื่อวาน บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรี 
มีความตั้งใจท่ีจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือ เฮิร์ด อิมมูนิตี (Herd Immunity) ภายในสิ้นปีนี้ 
ฉีดวัคซีนให้ได้ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าปลายปีนี้ซึ่งถือว่าเป็นไฮซีซัน (High Season) 
ของการท่องเท่ียว เดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นเป็นไฮซีซัน 
(High Season) ของการท่องเท่ียว แต่วันนี้ ททท. ไม่มีงบท่ีจะไปโพรโมต (Promote) แล้ว
การ โพรโมต (Promote) ไม่ได้เหมือนภาวะปกติท่ีเราโพรโมต (Promote) ไป เราก็โปรยไป ๆ 
แต่วันนี้ ททท. เขาต้องไปโพรโมต (Promote) เฉพาะเจาะจงว่าประเทศใดบ้างท่ีอยากจะ
เชิญชวนเขาเข้ามาเท่ียว ไปดูต่อครับ ดูว่าเราคิดถึงอนาคตหรือไม่ วันนี้ท่านตัดงบของ 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ท่านตัดงบของกรมพลศึกษาไป หน้าท่ีของกรมพลศึกษา หน้าท่ี
ของ กกท. นอกจากจะจัดกีฬาแล้วเขายังมีหน้าท่ีในการสร้างสนามกีฬาด้วย  วันนี้ 
ท่านบอกว่าไม่อยากจะให้มีงบลงทุนสูงนัก ไม่อยากจะให้มีงบผูกพัน ค าถามก็คือการไปท า
สนามกีฬาเล็ก ๆ ในแต่ละอ าเภอแต่ละต าบล มันสร้างภาระทางการคลังมากขนาดนั้นเลย
หรือครับ วันนี้ผมเชื่อว่าถ้าเรามองว่าการท างบประมาณมองไปถึงอนาคต เราไม่ใช่เพียงมอง
แค่ว่าฉีดวัคซีนจบ ให้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วจบ ไม่ใช่ครับ เราต้องมองไกลกว่านั้น  
เราต้องมองไปถึงขนาดท่ีว่าฉีดวัคซีนจบ คนกลับมาใช้ได้ตามปกติ แล้วคุณภาพชีวิตของเขา
ต้องดีขึ้นมาเลย ท่านไม่ได้ดูตรงนี้เลยครับ  
  เสาต้นท่ี ๓ การกระจายอ านาจ การกระจายน้ าหนัก ท่านไม่ได้ให้ความส าคัญ
เรื่องนี้ เลยครับ ปี ท่ีแล้วผมก็พูด ท่ีนี่  ผมยกตัวอย่างงบประมาณจังหวัดศรีสะ เกษ  
ผมยกตัวอย่างงบประมาณจังหวัดอ่างทอง ผมสอบถามไป ท่านให้เหตุผลว่างบประมาณ
จังหวัดถูกตัดจาก ๓๐๐ ล้านบาท เหลือ ๑๗๐ ล้านบาท เนื่องจากหลายภารกิจไปซ้ าซ้อน 
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่านตัดออกทีละครึ่ งหนึ่ ง  ทีละ ๑๓๐ ล้านบาท  
ปีนี้เขาท าเกณฑ์มาให้ท่านดูใหม่ ท าตามท่ีท่านบอกทุกอย่างว่าปีท่ีแล้วผิดพลาดอย่างไร  



  ๕๐๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๒๓๗/๒ 
 
งบประมาณได้มาปีนี้ก็ ๑๗๐ ล้านบาท ต่ ากว่าปีท่ีแล้วด้วยซ้ า เอาล่ะ มาท าความเข้าใจว่า 
วันนี้ท่านอยากจะกระจายอ านาจ งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลดลง เพราะงบส่วนมาก  
จะถูกโอนไปให้ ท้องถิ่น  แล้ว เรามาดูครับ วันนี้ งบจั งหวัดและกลุ่มจั งหวัดลดลง  
๒๕ เปอร์เซ็นต์ งบท้องถิ่นต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมครับ แต่การจัดสรรงบประมาณของ ท่าน 
งบท้องถิ่นก็ลดลงอีก ๑๔ เปอร์เซ็นต์ วันนี้ท้องถิ่นมีความพร้อมเขามีเงินสะสม ประชาชน
เรียกร้องอยากจะให้เขาเอาเงินสะสมนั้นมาใช้ในการดูแลสุขภาพ ดูแลชีวิตเขาด้วยการ 
ฉีดวัคซีน วันนี้เป็นงูกินหางเลยครับ แล้วสุดท้ายคนท่ีตัดสินใจได้ไม่ใช่ท้องถิ่น แต่เป็น ศบค.  
นี่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีการกระจายอ านาจ  
  เสาต้นสุดท้ายครับ คืองบประมาณท่ีจัดสรรให้ต้องมีความเพียงพอ ไม่มี 
ความเพียงพอใด ๆ เลยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงท่ีคนตั้งความหวังไว้ อย่างเช่น 
กระทรวงสาธารณสุข อสม. เมื่อวานท่าน ส.ส. ภราดรพูดไป ผมขออนุญาตอธิบายขยาย
ความครับ ท่านโอนเงินเดือน อสม. ๑ ล้านอัตรา อัตราละ ๑,๐๐๐ บาท มาให้กระทรวง
สาธารณสุขพร้อมกับเงินอีก ๖,๐๐๐ ล้านบาท อสม. ๑ คน มีค่าตอบแทน ๑,๐๐๐ บาทครับ  
  

- ๒๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๓๘/๑ 
 
มี ๑ ล้านอัตรา ๑ เดือนใช้เงิน ๑ ,๐๐๐ ล้านบาท ๑ ปี ใช้เงิน ๑๒ ,๐๐๐ ล้านบาท  
ท่านจัดสรรงบมาให้ ๖,๐๐๐ ล้านบาท และอีก ๖,๐๐๐ ล้านบาท หาจากไหนครับ หาจาก
เขตสาธารณสุขอีก ๑๒ เขตครับ หารมาเลยเขตละ ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ฉะนั้นท่ี ส.ส. วรสิทธิ์
บอกว่าโรงพยาบาลท่ีจังหวัดสตูลเขาอยากจะได้โรงจอดรถ หอพักพยาบาล ไม่มีทางครับ 
เพราะท้ังหมดเขาโดนตัดมารวมกันเอาไปโปะให้กับ อสม. นี่คือการจัดสรรภารกิจ แต่ท่าน
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณไปให้เขาอย่างเพียงพอ ลักษณะนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นครับแล้วก็มีมาโดยตลอด ปีท่ีแล้วเราก็ได้ยินนะครับ เงินโรงเรียน 
ต้องอุดหนุนเขา ๑๐๐ บาท ให้เขาไป ๘๐ บาท ท่ีเหลือก็บอกว่าให้ท้องถิ่นหาเอา ท้องถิ่น 
จะสามารถมีเงินพัฒนาได้ก็คือต้องมีรายรับมากกว่ารายจ่าย เปิดใบจัดสรรงบประมาณ  
ของท่านขึ้นมาดูก็เห็นแล้วว่ารายจ่ายมากกว่ารายรับ ก็ต้องใช้เงินไป ดูเงินไป ใช้เงินไป ดูว่า
เมื่อไรจะมีงบประมาณเข้ามาเพียงพอหรือไม่ จนกลางปีเขาถึงจะรู้ว่าเขาจะเหลือเงินใช้  
ในการพัฒนาได้เท่าไร ท่านก็ไปตัดงบเขาแล้วท่านก็บอกว่าใช้เงินล่าช้า ไม่ทันการ ท่านท า
งบประมาณเดือนมกราคมครับ เดือนกุมภาพันธ์ครับ กลางปีงบประมาณเขาเริ่มใช้งบ 
เหลือจ่าย แล้วเราก็มาพิจารณากันแล้วอย่างวันนี้ แล้วท่านก็เอาเกณฑ์แบบเดิม ๆ ทุกครั้ง 
ในการตัดงบประมาณ กระทรวงสาธารณสุขท างบ ท าโครงการขึ้นไปขอรับงบประมาณ 
จากส านักงบประมาณครับ ท าขาขึ้นเอาเฉพาะเกี่ยวกับโควิด (COVID) ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ท่านจัดสรรงบมาให้เขา ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ใน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท อาจจะมี ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นงบวัคซีน ท่านบอกว่างบวัคซีนอย่าใช้งบประจ า วัคซีนท่านบอกว่า ให้ไปใช้งบกลาง  
ให้ไปใช้งบเงินกู้ นี่คือการจัดสรรท่ีไม่เข้าใจบทบาทหน้าท่ีของเขา หวังน้ าบ่อหน้า แล้วจัดสรร 
ลักษณะนี้หลายต่อหลายครั้งครับ ส านักงบประมาณท่านจะดู อย่างเช่น กกท. ของบไป 
ท่านตัดงบ แล้วท่านก็บอกว่ามีกองทุนพัฒนากีฬาชาติ ททท. ของบไปท่านก็บอกว่า 
มีกองทุนพัฒนาการท่องเท่ียว แต่ค าถามคือท่านเคยรู้ไหมว่าเขามีระเบียบการใช้เงินอย่างไร 
เขาใช้เงินแบบไหน ค่าเสี่ยงภัยท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายคนพูดว่าค่าเสี่ยงภัยบุคลากร
ทางการแพทย์ขอตั้งแต่มีนาคมถึงกันยายน ปี ๒๕๖๓ ปีนี้ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครับ  
ใช้งบกลาง ค าถามกค็ือจ่ายเขาหมดหรือยัง พอเราไม่เอางานท่ีมันควรจะเป็นงานประจ าไปใส่
ในงบภารกิจอื่นมันท าให้เกิดปัญหาครับ เขาขอสร้างห้องเนกาทีฟ เพรสเชอร์ (Negative  
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Pressure) หรือห้องความดันลบ ท่านก็บอกว่ารอเงินกู้ แล้วเงินกู้กว่าจะออกให้ออกเป็นก้อน 
ไม่ได้เป็นงบประจ า ไม่ได้เหมือนงบประจ าท่ีเขาทยอยใช้ไป อันนี้ ท่านออกเป็นก้อน  
แล้วค าถามก็คือห้องเนกาทีฟ เพรสเชอร์ (Negative Pressure) ในประเทศไทยมันท าได้กี่คน 
เงินออกมาก้อนเดียวกันถามว่าท าท้ังประเทศเขาท าทันไหม ก็ไม่ทัน นี่คือความผิดพลาด 
ในการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ท่านประธานครับ เราลองนึกภาพดูนะครับว่าถ้าบ้าน
หลังนี้เราจัดสรรงบประมาณ เราสร้างเสาเพื่อรองรับน้ าหนักท่ีมั่นคงแข็งแรง บ้านของเรา 
จะน่าอยู่ขนาดไหน แต่วันนี้มันไม่เป็นเช่นนั้นครับ เขาบอกว่าความคุ้นเคยเป็นมิตรอย่างยิ่ง  
แต่ความเคยชินจะเป็นภัยอย่างใหญ่หลวง ฝากถึงส านักงบประมาณว่าอย่าให้ความเคยชิน
ของท่านมาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศของเรา ขอบคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทน คนท่ีหนึ่ง  
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
เชิญนายแพทย์กติติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ครับ  
 
             - ๒๓๙/๑ 
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  นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (มหาสารคาม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์กิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย วันนี้เป็นการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕  
ขอสไลด์ (Slide) แรกเลยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ (มหาสารคาม)  :  งบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ 
ผมบอกว่าไม่เป็นความหวังในยามวิกฤติ เพราะอะไรครับ เพราะตอนนี้ประเทศของเราเกิด
วิกฤติ โดยเฉพาะวิกฤติของโควิด -๑๙ (COVID-19) ซึ่ งกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ของประชาชน กระทบต่อสุขภาพ มีการเสียชีวิต รวมท้ังการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจ  
ความล่มสลายของธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี (SMEs) รายเล็กรายย่อยเสียหายหมดครับ  
แต่รัฐบาลก็ยังท างบเหมือนปกติ นี่เรียกว่ารัฐบาลไม่สามารถจะท างบประมาณเพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่เป็นความหวังประเทศในยามวิกฤติ ซึ่งประเทศ 
มีวิกฤติเขาดูว่าผู้น าเก่งเขาดูตอนไหน เขาดูตอนวิกฤติว่าประเทศไหนเขาท าอะไร อย่างไร  
ผมก็อิจฉาหลาย ๆ ประเทศ ดูประเทศนั้นประเทศนี้ โชคดีว่าโรคโควิด (COVID) มันเกิด
ประเทศเราหลังประเทศอื่นในการระบาด แต่เราสามารถจะดู เขาเพื่อมาใช้ในการท่ีจะเป็น 
ซีนาริโอ (Scenario) เป็นฉากทัศน์ท่ีจะต้องดูก่อนแล้วเราก็สามารถจะท าให้ดีกว่าเขาได้  
ซึ่งการแก้ปัญหาวิกฤติครั้งนี้เราใช้งบประมาณมามากมายตั้งแต่ปีท่ีแล้วมีงบเงินกู้ แล้วก็มีงบ
เรียกว่าสนับสนุนเรื่องของเอสเอ็มอี (SMEs) ต่าง ๆ ถึง ๑.๙ ล้านล้านบาท สังเกตว่างบปีนี้ทุก
ท่านพูดว่างบกระทรวงสาธารณสุขติดลบ ๑๐.๘ เปอร์เซ็นต์ แต่งบกระทรวงกลาโหม 
ติดลบน้อยกว่าคือ ๔.๙ เปอร์เซ็นต์ งบสังคมสงเคราะห์ติดลบ ๑๙.๘ เปอร์เซ็นต์ ตอนนี้เรารบ
กับใคร ความมั่นคงผมคิดว่าเรื่องของทหาร เรื่องของการจะสู้รบกับต่างประเทศ เราไม่ม ี
มานานแล้ว ความมั่นคงมีความส าคัญ การทหารมีความส าคัญ แต่ตอนนี้เรารบกับโรคระบาด 
ซึ่งนอกจากการรบกับโรคแล้วเรายังรบกับผลท่ีเกิดจากโรคโควิด (COVID) ก็คือรบกับ
เศรษฐกิจ รบกับความยากจนของพี่น้องประชาชน ฉะนั้นแล้วรัฐบาลจะต้องมีวิสัยทัศน์  
มีดวงตาท่ีจะเห็นอนาคตว่าเราจะจัดการอย่างไรให้เกิดความชาญฉลาดในการใช้งบประมาณ
ในการแก้ปัญหา งบปี ๒๕๖๕ นี้ไม่มีความเหมาะสม จัดงบไม่สอดคล้องกับภาวะวิกฤติ 
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ของประเทศ ซึ่งการมีเงินเรามีเงินสังเกตว่าแต่ละกระทรวง ทบวง กรม ต้องการงบประมาณ 
ต่าง ๆ มากมาย คนเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องดูทุก ๓๖๐ องศา ท่ีจะน างบประมาณให้เกิด 
ประโยชน์กับประเทศชาติสูงสุด แล้วกระสุนแต่ละเม็ดต้องแม่นนะครับ ต้องยิงให้แม่น  
เงินมีจ ากัด แล้วเงินแต่ละบาทท่ีกู้มาท่ีเป็นภาษีประชาชนจะต้องใช้ให้ฉลาด แล้วก็เรียงล าดับ 
ความส าคัญให้เกิดประโยชน์นะครับ  
   ประเด็นท่ี ๒ คือการบริหารท่ีไร้ประสิทธิภาพ ไร้ประสิทธิภาพอย่างไรครับ 
การไม่จัดล าดับความส าคัญ สังเกตไหมงบกระทรวงกลาโหมลดน้อยกว่างบกระทรวง
สาธารณสุขซึ่งทุกคนก็ไม่พอใจ แล้วก็วัคซีน วัคซีนจริง ๆ เป็นเรื่องท่ีส าคัญอันดับแรกเลย 
นะครับ ประธานาธิบดี ลี เซียนลุง เขาบอกว่าการจะพลิกฟื้นประเทศคือวัคซีน ช่วงนี้เป็น  
การซื้อเวลาเพื่อจะท าให้วัคซีนเกิดความครอบคลุมท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ 
เพื่อให้เกิดเฮิร์ด อิมมูนิตี (Herd Immunity) ใครเปิดประเทศได้เร็ว ใครมีเฮิร์ด อิมมูนิตี 
(Herd Immunity) ได้เร็ว ใครขยับเรื่องวัคซีนได้เร็วคนนั้นจะลดความสูญเสียได้มากที่สุด --- 
 

- ๒๔๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๔๐/๑ 
 
เพราะฉะนั้นวัคซีนมีความส าคัญ แต่น่าเสียดายครับเราจัดล าดับวัคซีน ไปเสียดาย 
จองวัคซีน ๖๐ ล้านโดส ในช่วงแรก ประเทศอื่นเขาจอง ๒-๓ เท่าของประชากรหรือ ๑๕๐ 
ล้านโดส แต่นายกรัฐมนตรีพึ่งมาประกาศเมื่อเดือนท่ีแล้วว่าปรับเป็น ๑๐๐ ล้านโดส  
ปรับเป็น ๑๕๐ ล้านโดส นี่คือความล่าช้า บอกว่าวัคซีนต้องจองนะ เป็นตลาดของผู้ซื้อ  
ใช่ครับ ตลาดของผู้ซื้อ แต่ถ้าเราไม่สั่งล่ะ ถ้าเราสั่งช้ามันก็มาช้า ตลาดของผู้ซื้อเราต้องฉลาด
ในการท่ีจะต้องจอง ต้องสั่ง ให้ เกิดความรวดเร็ว ถ้าวัคซีนมาเร็วการเกิดติดเชื้อในเวฟ 
(Wave) ท่ี ๒ การเสียชีวิต ภาวะเศรษฐกิจต่าง ๆ ผมคิดว่าลดน้อยลงเยอะ นี่คือการบริหาร
จัดการท่ีไม่จัดล าดับความส าคัญและไม่โฟกัส  (Focus) ในเรื่องของการดูวัคซีนนะครับ  
ผมมองระดับความส าคัญนะครับว่า งบวัคซีนต้องมาก่อน งบเยียวยามาท่ี ๒ งบกระตุ้น
เศรษฐกิจมาท่ี ๓ นี่คือการจัดล าดับความส าคัญของเราเศรษฐกิจต้องฟื้นกลับคืนมานะครับ 
ตอนนี้งบเยียวยาก็ไม่ทันท่วงที อันท่ี ๒ ความไม่เป็นมืออาชีพ มืออาชีพเขาเป็นอย่างไรครับ 
เขาอ่านอนาคต อนาคตเขาว่าวัคซีนคือคนท่ีจะฟื้นประเทศ เพราะฉะนั้นแล้วท่ัวโลกเขาซื้อเวลา 
เพื่อรอวัคซีน ซึ่งอันนี้การจะมอนิเตอร์ (Monitor) การผลิตวัคซีนเดือนธันวาคม เดือนพฤศจิกายน 
ท่ีแล้ว อเมริกาเริ่มท าตรงนั้นตรงนี้ จีนเริ่มผลิตวัคซีน พัฒนาวัคซีน เราต้องตาไม่กระพริบ 
ท่ีจะสั่งจอง ปรับแผนตลอดเวลา ตอนนี้ เราสั่ งซื้อวัคซีน จองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 
(AstraZeneca) ตอนนั้น ๖๐ ล้านโดส ซึ่งจะให้มาส่งลอต (Lot) แรกเดือนมิถุนายน ปรากฏ
ว่าเป็นอย่างไรครับ ประเทศอื่นเขาจองหลายบริษัท เขาร่วมกับโคแวกซ์ (COVAX) เราพึ่งมา
ตื่นตอนเขาฉีดวัคซีนเข็มแรก ลี เซียน ลุงฉีดวัคซีนเข็มแรก วันท่ี ๘ มกราคม เป็นนายกคน
แรกของอาเซียนท่ีฉีด ปรากฏว่าท้ังประเทศเพื่อนบ้าน ลาว เขมร เวียดนาม หรืออะไรต่าง ๆ 
ก็ฉีดก่อนประเทศไทย นี่คือสิ่งท่ีทุกคนตื่น เอกชนตื่น หอการค้าตื่น ต้องมากดดันรัฐบาล 
รัฐบาลจึงมาปรับแผนในทีหลัง นี่คือความสูญเสียท่ียิ่งใหญ่ท่ีเราตัดสินใจช้าในการสั่งวัคซีน 
ตอนนี้สิงคโปร์ฉีด ๑ โดส ไป ๓๗ เปอร์เซ็นต์ ไทยฉีด ๑ โดส ไป ๓.๒ เปอร์เซ็นต์ สิงคโปร์ฉีด 
๒ โดส ไป ๒๘ เปอร์เซ็นต์ เราฉีด ๒ โดส ๑.๑๔ เปอร์เซ็นต์ ๑๐ เท่าครับท่านประธาน นี่คือ 
สิ่งท่ีบอกว่าการบริหารท่ีไร้วิสัยทัศน์ แล้วก็เกิดความล่าช้า ไม่สามารถจะมองอนาคตท่ีเป็น  
 



  ๕๑๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๔๐/๒ 
 
ประโยชน์กับประชาชนได้มากท่ีสุดนะครับ แล้วก็เรื่องของการไม่เปิดช่องทางในหลาย  
ช่องทาง การสั่งวัคซีนต้องเร็ว ต้องจ านวนเพียงพอ แล้วก็ต้องมีหลายบริษัท เพื่อกระจาย 
ความเสี่ ยง แล้ วก็ ต้ องเปิดทางหลายช่ องทางนะครับ เอกชนขอตั้ งแต่ปี ท่ี แล้ วก็ ไ ม่ ไ ด้   
ตอนโดนต าหนิ โดนกดดันเยอะ ๆ ก็เพิ่งมาอนุมัติในเดือนท่ีแล้ว สถาบันจุฬาภรณ์ 
ได้สั่งซื้อในอาทิตย์ท่ีแล้วก็เป็นท่ีน่ายินดีนะครับ แต่ผมถามกลับว่าถ้าสถาบันจุฬ าภรณ์ 
สั่งซื้อมาแล้ว ๑ ล้านโดส ถ้ารัฐบาลจ่ายเงินให้แล้วไปฉีดให้ประชาชนจะไม่ดีกว่าหรือ แล้วก็
ให้รัฐบาลฉีดวัคซีนให้ทุกคนโดยที่รัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ งบสาธารณสุขยังน้อย งบปี ๒๕๖๔  
๑๐.๔ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ งบปี ๒๕๖๕  ๙.๙ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ นี่ถือว่าน้อย 
น้อยแล้วยังน้อยอีก ปกติงบท่ีเหมาะสมของระบบสาธารณสุข ------------------------------- 
 
               - ๒๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๔๑/๑ 
 
คือ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ เรายังอีกห่างไกล ตอนนี้โรงพยาบาลก็ยังมีคนนอน
ระเบียง ยังขาดพวกอุปกรณ์ต่าง ๆ มากมาย เป็นอย่างไรครับ พอโครงสร้างทางสาธารณะสุข 
ไม่เข้มแข็ง โควิด (COVID) มารอบท่ีแล้ว อาม่าก็นอนเสียชีวิตอยู่ท่ีบ้าน แอดมิด (Admit)  
ก็ไม่ได้ รพ.สต. งบก็เท่าเดิม ก็คงต้องทอดผ้าป่าต่อ นี่คือสิ่งท่ีความล าบากใจของพี่น้อง อสม. 
กับพี่น้อง รพ.สต. ซึ่งต้องต่อสู้กับวิกฤติครั้งนี้กับพี่น้องประชาชนนะครับ งบบัตรทองลดลง 
๑,๘๑๔.๖๒ ล้านบาท ถือว่าเป็นครั้งแรกของงบประมาณท่ีตั้งแต่ก่อตั้งระบบประกันสุขภาพ
ขึ้นมา มีปีนี้เป็นปีแรกท้ังท่ีเป็นปีท่ีเกิดโควิด (COVID) แต่งบประมาณของ สปสช. ลดลง 
ครั้ งแรกในประวัติศาสตร์ ของ สปสช. เพราะฉะนั้นเรื่อง สปสช. ขอฝากเรื่องหนึ่ งคือว่า 
สิทธิบัตรทอง เรื่องของการล้างไต สิทธิบัตรทองไม่สามารถจะล้างไตได้โดยไม่มี เงื่อนไข  
ก็ฝากว่าอยากให้ สปสช. ได้ทบทวนเพื่อจะให้ประชาชนชาวบ้านเขาไปล้างไตทางเส้นเลือด
โดยไม่มีเงื่อนไขได้ ตอนนี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะ อันนี้ก็ต้องฝากทาง สปสช. ให้ไปทบทวนเพื่อ  
ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างสิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม ซึ่งเขาไม่มีเงื่อนไข  
ความจริงยังมีอีกเยอะนะครับ ต้องฝากว่ารัฐบาลยังต้องปรับให้เร็ว แล้วผมก็ไม่สามารถจะ
ไว้วางใจงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในคร้ังนี้ได้ครับ ขอบคุณมากครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านต่อไป
เชิญท่านนายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ ครับ  
  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (ศรีสะเกษ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 
พรรคเพ่ือไทย ผมขออภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีตั้งไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท ผมขออนุญาต
อภิปรายในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ภาคสาธารณสุขครับ ท่านประธานครับ จะบอกว่า
การตั้งงบประมาณปีนี้เป็นงบประมาณท่ีผิดฝาผิดตัว ขณะนี้เรามีภัยคือจากโควิด (COVID) 
แต่งบประมาณในภาคกระทรวงสาธารณสุขท้ังหมดถูกปรับลด ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ ขวัญ
ก าลังใจของพี่น้องนักรบชุดกาวน์  (Gown)  ก็อยากได้งบประมาณมาแก้ ไขปัญหา  
แต่รัฐบาลกลับตั้งให้น้อยกว่า  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
 



  ๕๑๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๔๑/๒ 
 
  นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (ศรีสะเกษ)  :  งบประมาณปี ๒๕๖๔ เคยตั้งไว้ 
๑๕๘ ,๒๗๘ ล้านบาท ปี ๒๕๖๕ ลดลงมาเหลือแค่ ๑๕๓ ,๙๔๐ ล้านบาท เมื่อเทียบ 
แล้วคิดเป็น ๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ลดลง ๔,๓๓๘.๑ ล้านบาท คิดเป็น ๒.๗ 
เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องน่าเศร้า กระทรวงสาธารณสุขต่อสู้เป็นด่านหน้าทุ่มเทสรรพก าลังท้ังหมด  
แต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับให้งบประมาณเขาน้อยเหลือเกิน ท่านประธานครับ ผมได้ออกไป
พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ทุกคนหน้าเศร้า ยิ้มไม่ออก มัวแต่รอความหวังว่า ค าถาม
เลยครับ เมื่อไรโควิด (COVID) จะหมด เมื่อไรจะท ามาหากินได้ การค้าฝืดเคือง ลูกไม่มีเงินจะ
ใช้ เขารอความหวัง รัฐบาลโปรดสงสารเห็นใจกับพี่น้องประชาชนให้มาก ๆ นะครับ เพราะว่า
ขณะนี้เขาเดือดร้อนจริง ๆ ภาวะตรงนี้ยากล าบาก ท่านประธานครับ จะเห็นว่าก าลังหลักท่ี
ดูแลในส่วนนี้ก็คือทางเจ้าหน้าท่ีบุคลากรสาธารณสุข แต่เท่าท่ีผมลงพื้นท่ีไปพบกับหมอ
พยาบาลในฐานะ ท่ีผม เป็นแพทย์ด้ วย  เขาก็บอกมา เลยว่ ามีปัญหาหลายเรื่ อ ง  
เร่ืองแรกก็คือเร่ืองอุปกรณ์ท่ีอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ชุดพีพีอี (PPE) ห้องความดันต่ า เนกาทีฟ
เพรสเชอร์ (Negative Pressure) ห้องไอซียู (ICU) การบริการต่าง ๆ พอไปถามถึง อสม.  
อสม. บอกเครื่องวัดอุณหภูมิเสียบ่อยแล้วก็ไม่พอเลย ต้องไปขอกับหลาย ๆ ท่านท่ีมีใจบุญ  
ซึ่งตรงนี้เราต้องเติมเต็ม ขวัญก าลังใจของ อสม. ของกระทรวงมหาดไทย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อบต. ชรบ. พรส. ท่ีเข้ามาร่วมอยู่ตรงนี้เติมเต็มให้เขาเถอะครับ ผมเองได้ยื่นญัตติไปแล้ว ----- 
 
               - ๒๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๑๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๔๒/๑ 
 
ในเรื่องของการเพิ่มบุคลากรให้มีขวัญมีก าลังใจ รวมท้ังเบี้ยตอบแทน รวมท้ังค่าป่วยการ  
ของ อสม. เพิ่มขึ้นให้มั่นคง และท่ีส าคัญก็คือต้องเรียนว่าเมื่อเทียบงบประมาณกับ 
กระทรวงสาธารณสุข เรามาเทียบกับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็ยิ่งน่าตกใจแล้วก็
รู้สึกเสียใจว่าเปรียบเทียบแล้วกระทรวงกลาโหมได้งบประมาณ ๒๐๓,๒๘๒ ล้านบาท 
กระทรวงสาธารณสุขได้  ๑๕๓ ,๙๔๐ ล้านบาท เปรียบเทียบแล้วน้อยกว่าเขา ถึง  
๔๙,๓๔๑ ล้านบาท ยุคนี้เราไม่ต้องรบกับใครแล้วครับ เรามาดูเรื่องสาธารณสุข เรื่องของ
การแพทย์ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาวิกฤติโควิด (COVID) ได้ สิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้นตามมาเอง 
ภาวะเศรษฐกิจท ามาค้าขาย การท่องเท่ียว การลงทุนจะเกิดขึ้ น ถ้าเราเปรียบเทียบ 
ประเทศไทยเป็นคน เป็นมนุษย์ ตอนนี้มนุษย์เราก าลังป่วย ร่างกายก าลังง่อยเปลี้ยเสียขา  
ก าลังอ่อนแรงเต็มที แถมยังมีโรคแทรก เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เยียวยาแล้วประเทศเรา  
จะเดินต่อไปได้อย่างไร นี่คือสิ่งซึ่งต้องเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้จัดงบประมาณ 
ให้ถูกฝาถูกตัว ไม่ใช่มัวแต่กู้ ๆ แล้วคนทีจ่ะมาใช้หนี้คือคนไทย ๖๗ ล้านคน ต้องร่วมกันใช้หนี้  
ท่านประธานครับ ผมต้องเรียนว่าปัญหาท่ีเกิดขึ้นนี้เราคงจ ากันได้เมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
ผมและคณะท่านนายแพทย์กิตติ ศั กดิ์ ก็ ดี  สมาชิกพรรคเพื่ อ ไทยเราได้ยื่ นญัตติ 
ให้สภาพิจารณา วันนั้นเป็นวันแรก วันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นวันพฤหัสบดี   
เราอภิปรายเรื่องการระบาดของโควิด (COVID) วันนั้นข้อมูล ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม  
คนไทยเป็นอยู่ ๘ ราย วันนั้นเป็นจุดท่ีเราจะต้องตั้งรับให้อย่างเต็มท่ี และวิกฤตการณ์ 
รอบนั้นตั้ งแต่ รอบท่ี ๑ ก็คือตั้ งแต่ เดือนมกราคมถึ ง เดือนธันวาคม คือประมาณ 
กลางเดือนธันวาคม ซึ่งวันท่ี ๑๔ ธันวาคมมีผู้ติดเชื้อรอบแรก ๔,๒๓๗ ราย มีผู้เสียชีวิต 
วันนั้น ๖๐ ราย กลุ่มท่ีพูดถึงสนามมวยก็ดี กลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) ต่าง ๆ หลังจากนั้น
ระลอกท่ี ๒ ก็คือ วันท่ี ๑๕ ธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ติดเชื้อ ๒๔,๖๒๖ ราย  
สูงเป็น ๖ เท่าของระลอกแรก และสุดท้ายก็คือตอนนี้ วันท่ี ๑ เมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 
ติดเชื้อ ๑๓๐,๙๒๙ ราย สูงเป็น ๓๐.๙ เท่าของระลอกแรก ผู้เสียชีวิต ๙๓๗ ราย รวมท้ังสิ้น
เสียชีวิต ๑,๐๓๑ ราย เรื่องของสถานบันเทิง แคมป์ (Camp) คนงาน เรื่องต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการระบาดของโควิด (COVID) ท้ัง ๓ รอบนั้นผมต้องเรียนว่ารอบนี้ 
หนักหนาสาหัส ต้องมีการวางแผน รัฐบาลต้องวางแผนให้รัดกุมรอบด้าน ในช่วงเดือนเมษายน 



  ๕๑๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๔๒/๒ 
 
ท่ีพี่น้องประชาชนอยากกลับบ้านแต่รัฐบาลต้องวางแผนให้เขา ถ้าเขาได้มีการตรวจเชื้อ 
เข้าถึงได้รวดเร็ว ตรวจได้ง่าย ถ้าไม่มีเชื้อกลับไปพ่อแม่ดีใจเห็นหน้าลูกหลาน แต่มันเป็น 
ท่ีน่าเสียใจว่าบางครั้งเขาก็ไม่รู้  มีเชื้อไปแล้วก็ไปแพร่เป็นคลัสเตอร์ (Cluster) สงกรานต์ 
ตามจังหวัดต่าง ๆ ถ้าเราป้องกันตรวจได้เร็ว ตรวจได้มาก ตรวจได้ท่ัวถึง และให้ยาเยียวยา 
ไม่ให้ เขากลับไปกักตัวได้ก็จะเป็นประโยชน์ ซึ่ งตรงนี้ต้องน าเรียนว่ารัฐบาลน่าจะ 
มีการวางแผน ซึ่งถือว่าไม่มีการวางแผนท่ีรัดกุมท าให้เกิดระบาดคลัสเตอร์ (Cluster)  
แล้วก็กระจายไปต่าง ๆ ขณะนี้ก็มีการสูญเสียกลุ่มคลัสเตอร์ (Cluster) เกิดขึ้นมากมาย 
แคมป์ (Camp) คนงานก็ดีกลุ่มของสถานบันเทิง กลุ่มของร้านอาหาร กลุ่มของโรงงาน  
ซึ่งเกิดขึ้นเราต้องเร่งระงับเราต้องตรวจให้เร็ว เข้าถึงให้เร็ว แล้วก็รักษา ฉีดวัคซีน วัคซีน 
ต้องให้ได้มาก ให้ได้เร็วกระจายให้ได้มากจะเป็นประโยชน์ ต้องเรียนว่าขณะนี้ตัวเลข 
ท่ีเราเห็นเมื่อเดือนพฤษภาคมขณะนี้ติดเช้ือถึงวันท่ี ๓๑ ๕,๔๘๕ ราย แล้วก็เสียชีวิต ๑๙ ราย 
ผมขออนุญาตพูดถึงบุคลากรสาธารณสุขประมาณ ๕๑๒ คน ถึงวันท่ี ๗ พฤษภาคม เจ็บป่วย 
เขามีลูก มีเมีย มีครอบครัวเขาอยากกลับไปดูหน้าลูกเต้า แต่เขาต้องมาเจ็บป่วย ต้องมี 
การสูญเสีย ต้องเป็นก าลังใจให้กับเขา ขอเป็นก าลังใจให้กับพี่น้องสาธารณสุข การฉีดวัคซีน 
  
               - ๒๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๒๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๔๓/๑ 
 
ท่านประธานครับ เขาบอกว่าการฉีดวัคซีนท าให้เกิดเฮิร์ด อิมมูน (Heard Immune)  
หรือท่ีเรียกว่าภูมิกันหมู่ หลายคนสงสัยภูมิคุ้มกันหมู่คืออะไร  คือภูมิคุ้มกันท่ีกลุ่มคน 
ประชากรมีมากพอซึ่งวัคซีนท าให้กระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันมากพอ หรือจากการหายจากโรคแล้ว
ท าให้เชื้อโรคไม่สามารถระบาดได้ นั่นคือภูมิคุ้มกันหมู่ซึ่งต้องฉีดอย่างน้อย ๗๐ เปอร์เซ็นต์ 
ถ้าเราฉีดวัคซีนเร็ว ภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้น รวมท้ังคนท่ีเป็นแล้วมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้น เขาหาย
จากโรคก็เป็นภูมิคุ้มกันได้ด้วย หรือว่าเชื้อน้อย ร่างกายมีวัคซีนแล้วท าลายโจมตีได้ เข้ามา
เช้ือก็ไม่สามารถเข้าปอดได้ เช้ือตัวนี้มันมีหนาม เขาเรียกว่าสไปก์ (Spike) หรือมีปุ่ม ใช้มงกุฏ
เข้าไปเกาะท่ีรีเซปเตอร์ (Receptor) ของปอด จึงมักเข้าปอดท าให้ปอดบวม ปอดอักเสบและ
เสียชีวิต ต้องอยู่ไอซียู ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ วัคซีนมีอยู่ ๔ ประเภทครับท่านประธาน 
ประเภทแรกก็คือวัคซีนท่ีเกิดจากเชื้อตาย อันนี้เป็นดั้งเดิมไม่มีอันตราย อันท่ี ๒ เกิดไวรัล 
เวกเตอร์ วัคซีน (Viral Vector Vaccine) อันท่ี ๓ จากโปรตีนเบส (Protein Based) และ
สุดท้ายท่ีเป็นวัคซีนใหม่คือ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ซึ่งก็แล้วแต่จะพิจารณากัน ท่านประธาน 
ก็ต้องเรียนว่าเราบอกว่าเราป้องกัน เราเฝ้าระวัง แต่ถ้าเราเฝ้าระวังทุกวัน ๆ มันไม่ไหว  
ท่ีเรารู้กันดีว่าใส่แมสก์ (Mask) รักษาระยะห่าง อย่าไปท่ีแออัด อย่าใช้แอร์คอนดิชัน  
(Air-condition) ร่วมกัน แต่ท่ีเราระวังแล้วลืมไปก็คือการไว้ใจคนรอบตัว ใกล้ตัวว่าเขาไม่ได้
เป็นจุดเสี่ยง แล้วประมาทคนในครอบครัว นี่คือสิ่งท่ีส าคัญ ก็ต้องเรียนว่าการฉีดวัคซีนนั้น
ต้องขอให้ได้ถึงวัคซีนเข็มท่ี ๓ หรือวัคซีนที่จะเป็นผู้ซึ่งบอกว่าเช้ือมันดื้อยา หรือวัคซีนหมดไป 
สุดท้ายก็ต้องเรียนว่าเราต้องถือว่าผู้ซึ่งอยู่สุดท้ายคือผู้ท่ีเสียชีวิต ก่อนเสียชีวิต หรือบุคคล 
ท่ีอยู่หลังการตาย ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าเก็บเสื้อผ้าขึ้นรถแล้ววันนั้นก็เป็นวันสุดท้าย ไม่ได้
กลับมาเห็นหน้าพ่อแม่ เห็นหน้าลูกเต้าอีกเลย มันเป็นสิ่งท่ีสะเทือนใจมาก เพราะฉะนั้น 
การดูแลมีแพทย์หลายท่านดูแลคนท่ีเสียชีวิตก่อน โดยอาจจะใช้ถุงมือใส่น้ าเพ่ือเกาะท่ีมือเขาว่า
มีคนกุม ก ามือเขาตลอดเสียชีวิต อาจจะมีเสียงโทรศัพท์บอกว่ารักนะ ขอบคุณ ขอโทษเป็น
ก าลังใจไม่ต้องห่วงเพื่อให้จิตเขาได้สบายและหลังจากนั้น ๒๐ นาทีได้ท าต่อไป พลังงานจาก
สมองก็จะได้เข้าไปสู่ภพภูมิท่ีดี นี่คือสิ่งซึ่งแพทย์พยายามท า ก็จะเป็นก าลังใจให้กับญาติพี่น้อง
และจะเป็นประโยชน์อย่างมาก เร่ืองประกันสังคมงบประมาณลดลงจาก ๖๔,๕๒๓ ล้านบาท 
เหลือ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องประกันสุขภาพลดลงจาก ๑๔๒,๓๖๔ ล้านบาท เหลือ  



  ๕๒๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๔๓/๒ 
 
๑๔๐,๐๐๐ ล้านบาท เขาขอไป ๑๔๗,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงอีก ข้าราชการได้เงินเยอะเหลื่อมล้ า  
ปี ๒๕๖๒ ได้ ๑๔,๘๒๐ บาท แต่ของ ๒ กลุ่มนั้นได้แค่ ๓,๐๐๐ กว่าบาท เรื่องโรคไต  
การฟอกไตทางเส้นเลือดส าคัญมากถ้ารัฐบาลจัดงบประมาณ ซึ่งคราวท่ีแล้วปี ๒๕๖๔ ตั้งไว้ 
๙,๗๒๐ ล้านบาท ปีนี้ได้ ๙,๗๓๑ ล้านบาท ซึ่งจะท าให้พี่น้องซึ่งขณะนี้ยากล าบากอยู่แล้ว 
ต้องแก้ไขปัญหาในเรื่องของการฟอกไตนะครับ ก็ต้องเรียนว่าขณะนี้เราต้องระดมสรรพก าลัง
ท้ังหมดช่วยกันให้พี่น้องประชาชนอยู่รอดและท่ีส าคัญคือเศรษฐกิจต้องเดินได้ ต้องให้มี
การค้าการลงทุน การค้าขายได้และเปิดประเทศให้ได้ เร็ว ท่ีสุดนะครับ ท้ายท่ีสุดนี้ 
ก็ขอขอบคุณท่านประธานนะครับ ขอให้เราได้ช่วยกันในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโควิด 
(COVID) เพื่อประเทศชาติฟันฝ่าไปแล้วท าให้เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมา พี่น้องจะได้ลืมตาอ้าปาก 
ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ เชิญครับ 
  นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ (ระยอง)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จากจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออภิปรายประกอบการรับร่าง พ.ร.บ. 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต ให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาแก้ไขให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีเหมาะสมต่อไป ท่านประธานครับ 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้นได้รับงบประมาณท่ีลดลงไปถึง ๑.๘๖ แสนล้านบาท สืบเนื่องจาก
ภาวะของเศรษฐกิจถดถอยจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) คงไม่มีท่านใดปฏิเสธ
ว่าความมั่นคงของประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคง ---- 
 
                                                                         - ๒๔๔/๑ 
 
 
 
 



  ๕๒๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๔๔/๑ 
 
ทางด้ านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ในอดีตประเทศไทยได้รับการจัดอันดับว่ามีความมั่นคง 
ทางด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก แต่ว่าในระยะหลัง ๆ การระบาดของโควิด (COVID) 
ระลอกท่ี ๓ นี้ก็เริ่มส่งสัญญาณว่าระบบสาธารณสุขของเรานั้นเริ่มไม่มั่นคงเสียแล้ว แต่การได้รับ
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี ๒๕๖๕ นั้นลดน้อยถอยลงไปกว่าปี ๒๕๖๔  
ถึงประมาณ ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นสัญญาณท่ีเรียกว่าระบบสาธารณสุขเองนั้น 
ก็จะต้องมีการปรับการบริหารจัดการงบประมาณให้ไปสู่นิวนอร์มอล (New Normal) ค าว่า 
นิวนอร์มอล (New Normal) หมายความว่าโควิด-๑๙ (COVID-19) นี้ท าให้การด ารงชีวิตของ 
คนประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนแปลงไป ต้องยอมรับ ไม่ เช่นนั้นโควิด (COVID) ก็จะเล่นงานเอา 
การจัดงบประมาณท่ีเป็นนิวนอร์มอล (New Normal) นั้น จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ 
การลดความแออัดของผู้ป่วย เราจะปล่อยให้โรงพยาบาลท่ัวประเทศมีผู้ป่วยมาแออัด  
ยัดเยียดกันเพื่อรอคิวตรวจของหมอไม่ได้แล้ว เพราะการแออัดยัดเยียดกันในโรงพยาบาลนี้
จะเป็นการคลัสเตอร์ (Cluster) ใหม่ของการแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID) การท่ีจะ
ไม่ให้เกิดการแออัดยัดเยียดกันนั้นก็จึงต้องมีการกระจายอ านาจการตรวจรักษาสุขภาพ  
การพบแพทย์ ให้กระจายลงไปสู่ ชุมชนให้มากท่ีสุด ในโรงพยาบาลอ าเภอก็จะต้องไปจัด 
ความพร้อมท่ี รพ.สต. ให้ รพ.สต. ทุก ๆ แห่งมีสถานท่ี มีความพร้อมท่ีจะให้คุณหมอ 
ลงไปตรวจโรคเรื้อรัง โรคเร้ือรังท่ีไม่ฉุกเฉิน ไม่เร่งด่วน ไม่มีภาวะวิกฤติสามารถไปตรวจรักษา
ท่ีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหรือสถานีอนามัยได้ ท่ีผ่านมาก็คือเดือนหนึ่งจะมีหมอ  
ลงไปสักครั้งหนึ่งก็ต้องจัดเป็นทุกสัปดาห์ จ านวนผู้ป่วยท่ีมาออกันท่ีโรงพยาบาลก็จะลดน้อย
ถอยลง ระบบโรงพยาบาลท่ีไม่มีการจองคิวก็จะต้องไปสร้างเครื่องมือหรือระบบให้มีการโทร
จองคิวนัดหมาย ไม่ใช่ทุกคนจะไปโรงพยาบาลต้องไปตื่นตีสี่ ตีห้า เอารองเท้าไปจองกัน  
ท่ีโรงพยาบาลแล้วทุกคนก็หาท่ีจอดรถไม่ได้ ทุกคนไปหาเก้าอ้ีไม่ได้ แออัดยัดเยียดกัน อย่างนี้
ระบบการงบประมาณต้องไปจัดระบบคิวอิง (Queuing) ไม่ให้เกิดการแออัดในโรงพยาบาล  
ท่ีใดมีการแออัดแสดงว่าท่ีนั่นจัดงบประมาณไม่เหมาะสม การกระจายอ านาจลงไปสู่ชุมชนนั้น 
นอกจากจะเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้ว ค าว่า การสาธารณสุข นั้นยังหมายถึง  
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ การรักษาโรค จริงอยู่ท่ี รพ.สต. อาจจะรักษาโรคยาก ๆ 
ไม่ได้ แต่ด้วยระบบการส่งต่อและในระบบเทคโนโลยีไอที (IT) สามารถท่ีจะรายงานผล  



  ๕๒๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๔๔/๒ 
 
หรือส่งผล หรือปรึกษามาท่ีโรงพยาบาลชุมชนได้ กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลจะต้องไป
แก้กฎหมายเรื่องของโทรเวชปฏิบัติให้แพทย์สามารถสั่งการทางระยะไกลได้ ทางออนไลน์ 
(Online) ได้ในเรื่องท่ีมีความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มี การลงทุนสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็น 
การลงทุนงบประมาณเพ่ือให้ไปสู่นิวนอร์มอล (New Normal) เพ่ือรองรับภาวะของโรคโควิด 
(COVID) ซึ่งแม้นว่าวัคซีนซึ่งเรารณรงค์ให้ฉีดกันให้มากท่ีสุดถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็จะต้อง 
มีมาตรการในการเว้นระยะห่าง ต้องมีมาตรการในการสวมหน้ากากและล้างมือ  
การสาธารณสุขไม่ได้หมายถึงท่ีโรงพยาบาล หรือสถานีอนามัย หรือกระทรวงสาธารณสุข 
แห่งเดียว การสาธารณสุขหมายถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล ส่วนครอบครัว ส่วนชุมชน  
สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมท่ีอยู่ในชุมชน เพราะเหตุท่ีระบบการสาธารณสุข 
ในส่วนของท้องถิ่นไม่เจริญ ผลจากท่ีรัฐบาลไม่กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมาตลอดระยะเวลา 
กว่า ๗ ปีนี้ ก็จึงท าให้พลังต้านทานซึ่งเป็นแนวรบ หรือฟรอนเทียร์ (Frontier) ในชุมชน  
ในสถานประกอบการ ในชุมชนในท้องถิ่นอ่อนด้อยลง เหลือแต่รัฐบาลกลางนะครับ ผมจึง 
อยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีกระจายอ านาจในการบริหารจัดการทางด้านการป้องกันโรค  
ส่งเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล รวมท้ังการจัดสรรวัคซีนนี้ จ าก รั ฐบาลกลา ง ไปสู่ 
กระทรวงสาธารณสุขให้มากท่ีสุด แล้วกระทรวงสาธารณสุขเขาไปบริหารจัดการเองของเขา 
  

- ๒๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๒๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๔๕/๑ 
 
เพราะระบบของเขาเขามีอยู่แล้ว ส่วนท่ีเหลืออาจจะยักไว้สัก ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ไว้บริหาร
จัดการในกลุ่มเสี่ยงท่ีรัฐบาลเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขอาจจะมองไม่เห็น เช่น คนขับรถ
แท็กซี่ เช่นคนท่ีอยู่ในเรือนจ า หรือคนท่ีอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวช หรือคนต่างด้าว ต่างชาติ 
อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นไม่อยากให้รัฐบาลรวบอ านาจอยู่ท่ี ศบค. มากระจายอ านาจ
วัคซีนแล้วท าให้ท้องถิ่นต่าง ๆ ไม่มีส่วนร่วมนะครับ ดังนั้นการจัดงบประมาณในปีนี้ ผมคิดว่า
หลายสิ่งหลายประการยังไม่ตอบโจทย์เรื่องนิวนอร์มอล (New Normal) ในการป้องกันแก้ไข
โรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ขอให้กรรมาธิการวิสามัญได้ช่วยไปจัดการด้วย แล้วก็สุดท้าย 
อย่าลืมขวัญก าลังใจของแพทย์ พยาบาล นักสาธารณสุข อสม. ปัจจุบันนักสาธารณสุขชุมชน
หรือหมออนามัยยังไม่ได้ค่าตอบแทนวิชาชีพ พยาบาล อสม. อสม. นั้นค่าป่วยการก็ควรจะจัด
เพิ่มเติมให้เช่นนี้ตลอดไป จาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาท ท้ังนี้เพื่อขวัญก าลังใจ 
ในการสู้รบ เพื่อความมั่นคงของระบบสุขภาพ ความมั่นคงของเศรษฐกิจ และความมั่นคง 
ของประเทศครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญท่าน
สมาชิกอีก ๓ ท่านนะครับ ท่านแรก ท่านพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ท่านท่ี ๒ 
ท่านพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ พรรคก้าวไกล ท่านท่ี ๓ ท่านอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ พรรคพลังประชารัฐ 
เชิญท่านพรเทพ พรรคเพ่ือไทย เชิญครับ  
  นายพร เทพ วิ สุ ทธิ์ วัฒนศั กดิ์  (ประจวบคี รี ขั น ธ์ )   :  กราบ เรี ยน 
ท่านประธานสภาผู้ แทนราษฎร ท่ี เคารพ ก ระผม นายพรเทพ วิสุทธิ์ วัฒนศักดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒ วันนี้ขอบคุณท่านประธานและ
ขอบคุณพรรคเพื่อไทยท่ีให้กระผมได้ท าหน้าท่ีในการพูดงบประมาณครั้งนี้ ผมขออภิปราย
การใช้งบ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยยอดเงิน ๒.๑ ล้านบาท
แบบไม่เชื่อมั่นและไม่เห็นด้วยดังนี้ครับ เริ่มต้นจากประชาชนท่ีเฝ้าดูวันนี้อยู่ ผมเชื่อว่าโจทย์
เขามีเรื่องเดียว คือเขาจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าให้รัฐแก้ปัญหาโควิด (COVID) ให้ไวขึ้น
อย่างไรเพื่อพวกเขาจะได้ออกไปท างาน ช่วยรัฐบาลในการหาเงิน จะได้ไม่ต้องมารอเงิน
รัฐบาลในการท่ีจะให้ประชาชน เพราะฉะนั้นแนวทางท่ีผมจะพูดคือจะพูดในแนวนี้   
ผมเองเป็นกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ๑.๙ ล้านล้านบาท  



  ๕๒๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๔๕/๒ 
 
ขออนุญาตพูดถึง ๑ ล้านนะครับ ซึ่งผมก็ได้ร่วมกับท่านกรรมาธิการวิสามัญของพรรคเพื่อไทย 
หลายท่านท่ีได้ช่วยกัน ท่านวิสาร หลายท่านนะครับ คือผมเห็นว่าท่ีมันผิดตั้งแต่เริ่มต้น 
แล้วครับ ๑ ล้านล้านบาท เราให้กระทรวงสาธารณสุขแค่ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ผมได้มีโอกาส 
ในนามกรรมาธิการได้เชิญกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาให้ข้อมูลก็พบว่าเป็นการรักษา  
เป็นการดูแล ซึ่งไม่ได้ตอบโจทย์ระยะยาวเรื่องการป้องกันแก้ไขโควิด (COVID) มาวันนี้มันถึง
แก้ไม่ทัน ผมเองก็อยากให้งบอันนี้แก้ไขปัญหาโควิด (COVID) เป็นเรื่องหลัก ซึ่งตอบโจทย์ 
ผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนต้องการรู้อย่างเดียวว่าโควิด (COVID) จะหมดไปเมื่อไร อันนี้เป็น
เรื่องแรก แล้วก็ในงบประมาณนี้ซึ่งผมเปิดดูในเล่มแต่ละกระทรวงแล้วไม่ต่ างอะไรกับ 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ เหมือนหลับตาเปิดดูก็จะคล้าย ๆ กัน เหตุผลครับ เพราะว่ารัฐบาลเอง
ไม่ได้ให้นโยบายกับทางกระทรวง กรมหรือเปล่า ทุกคนเอางบประจ าเอามาใช้เป็นงบประจ า
ท่ัวไป ดูแลกรม ดูแลตัวเองหรือเปล่า รอแต่งบกลาง งบบูรณาการใช่หรือไม่ เราเลยขาดโอกาส 
ใช้งบประจ าในการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) แล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชน ยกตัวอย่าง 
หลายอย่าง เช่น มีการใช้งบในการสร้างอาคาร โรงจอดรถ พาหนะท่ีไม่จ าเป็น หรือมี  
การอบรมสัมมนาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งคิดว่าจะเป็นการให้ความรู้กับประชาชนในการท่ีไป
แก้ปัญหาความเดือดร้อนปากท้อง ซึ่งพวกนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเลย -------------- 
 
               - ๒๔๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๒๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๔๖/๑ 
 
ปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ให้ไวทุกท่านก็ตอบแล้ว ๒ วันเต็ม ๆ ครับเรื่องโควิด (COVID) ผมเชื่อ
ว่ารัฐบาลฟังเต็มหูแล้วครับว่าจะต้องกลับไปท าอะไร แต่ประเด็นคือว่าท่ีมันช้า ช้าไม่ทันใจ
ประชาชน ท่านก็ต้องกลับไปดูว่าท าอย่างไรให้ไวกว่านี้นะครับ เพื่อจะได้ใช้เงินกู้ต่าง ๆ 
บางครั้งการท่ีท่านน าช้า สภาเราก็อดคิดไม่ได้ว่าเหมือนกับว่าท่านท าให้ช้าหรือเปล่ า  
เพื่ออะไรครับ เพื่อจะได้ใช้งบเงินกู้ต่าง ๆ มาเอื้อประโยชน์พวกพ้องใช่หรือไม่ บางทีมันช้า
เกินไปครับ ก็ต้องตั้งค าถามถามอย่างนี้การท่ีโรคไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) ไม่หมดไป 
นะครับ ประชาชนก็อยู่ในอาการหวาดผวา ไม่กล้าออกไปไหน ไม่กล้าออกไปท างาน ส าหรับ
คนต่างชาติก็ไม่เข้ามาในประเทศไทยเราเนื่องจากเราห้ามเขา สะเทือนไปถึงเรื่อง  
การท่องเท่ียวก็ไม่ฟื้นนะครับ วันนี้ผมอยู่อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่เคยเห็น
สภาพแบบนี้มาก่อน ๒ ทุ่ม ๓ ทุ่มไม่มีรถแล้วครับ ผิดปกติ ผมก็เชื่อว่าเมืองท่องเท่ียวท่ัวไป 
ก็มีสภาพแบบนี้เหมือนกัน ก็อยากให้รัฐบาลช่วยเร่งแก้ปัญหาโควิด (COVID) เพ่ือให้ทุกอย่าง 
กลับคืนปกตินะครับ ท่องเท่ียวมา ทุกคนออกไปท างาน การส่ งออกโรงงานก็จ้ างคนได้   
หน่วยงานท่ีส าคัญที่กลั่นกรองท่ีตกเป็นจ าเลยคือส านักงบประมาณกับสภาพัฒน์ ผมเชื่อว่า  
๒ หน่วยงานนี้ท าตามภายใต้นโยบายของรัฐบาล ผมอยากให้รัฐบาลออกมารับผิดชอบ 
นะครับ ช่วยก าชับงบประมาณกับสภาพัฒน์ว่าดังท่ีเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าท าอย่างไรงบ
รัฐบาลถึงจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลโดยแท้จริง ผมก็ไม่อยากโยน
ปัญหาตรงนี้ให้สภาพัฒน์หรือส านักงบประมาณนะครับ เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องรับผิดชอบ 
ในงบตรงนี้ ผมดีใจท่ีพวกเราได้พูด ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการท่ีบอกกับรัฐบาลเกี่ยวกับ 
ปัญหาเรื่องโควิด (COVID) คุ้มค่าครับ ไม่เสียเวลาท่ีจะมานั่งฟัง แล้วก็เชื่อว่าการแก้ไขปัญหา
โควิด (COVID) ของรัฐบาลท่ีฟังอยู่  ๒ วันมานี้จะแก้ได้อย่างรวดเร็ว ผมขออนุญาต
เนื่องจากว่าเราถูกใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับโควิด (COVID) เพราะถือว่าเรื่องใหญ่ ซึ่งจะท าให้
รัฐบาลเกิดความมั่นคง ประเทศชาติมีความเชื่อมั่นได้ก็เรื่องแก้ปัญหาโควิด (COVID) เลยท า
ให้เราลืมมองเรื่องงบประมาณแต่ละกระทรวงไป ผมเลยขออนุญาตแตะงบประมาณ  
รายกระทรวงบ้างนะครับ เพราะว่าไหน ๆ ท่านก็ใช้งบประมาณแล้วจะได้เกิดประโยชน์นะครับ 
  เรื่องแรก คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานมีงบประมาณ 
ถึง ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท งบลงทุน ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ประมาณนี้ครับ เป็นการจัดรายจ่าย  



  ๕๒๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๔๖/๒ 
 
ลงทุนท่ีไม่เหมาะสม เราใช้เงินจ านวนมากสร้างแหล่งน้ าท้ังปี จัดการเกี่ยวกับเร่ืองราคาพืชผล 
การเกษตรท าไมถึงยังแก้ไม่ได้ครับ เราท าอะไรผิดไปหรือเปล่า มัวแต่ไปสร้างสิ่งก่อสร้างหรือ
เปล่าท่ีไม่สร้างแหล่งน้ าให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ แล้วก็ราคาพืชผลการเกษตรครั้งนี้ก็มีอยู่
ท้ังหมดประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท แผนการเกษตรสร้างมูลค่า ๔,๐๐๐ ล้านบาท แผนงาน
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๕,๐๐๐ ล้านบาท ปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ทุกปี ๆ แต่ผมก็สังเกตฟังจากพี่น้องประชาชนว่าราคาเกษตรก็ไม่ดีขึ้น อยากให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับ ปีหนึ่งเป็นหมื่น ๆ ล้านบาท บอกให้ 
ชัด ๆ ว่าตัวไหนจะประกัน หรือท าให้เขามีรายได้ท่ีดีในราคาเกษตร จะเป็นพระคุณย่ิงครับ  
  เรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เรามีงบอยู่ ๒๑๙,๐๐๐ ล้านบาท  
จัดงบเงินอุดหนุน ๒๑๗,๐๐๐ ล้านบาทครับ ผมได้ยินว่าการกระจายงบประมาณมีความ
เหลื่อมล้ ามาก งบถนนและสิ่งก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท จะไม่มี 
การบันทึกรายละเอียดให้สภาทราบ ก็จะไปว่ากันในชั้นกรรมาธิการเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ท าให้เกิด 
ความเหลื่อมล้ าในการกระจายงบ เพราะมีข่าวว่าผู้ใกล้ชิดมักจะได้รับการจัดสรรเงินนี้ก่อน 
ใช่หรือไม่ ก็ฝากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ เพราะว่างบโควิด  (COVID)  
ท้องถิ่นก็ไม่ได้ งบกระจายอ านาจหรืองบถ่ายโอน ซึ่งเป็นปัญหาท้องถิ่น จะขอความกรุณา 
กระทรวงมหาดไทยช่วยตั้งกรรมการช่วยดูแลเพื่อกระจายปัญหาความเดือดร้อนให้ท้องถิ่นด้วย  
เรื่องมีงบอยู่ ๒ ตัว เมื่อสักครู่น าเรียนไปแล้ว ซึ่งงบเฉพาะกิจกับงบภารกิจถ่ายโอน ๒ ตัวนี้นะครับ 
มีแค่บรรทัดเดียว รายละเอียดไปว่ากันในกรรมาธิการ ก็ฝากกรรมาธิการไปดูด้วยครับว่าเรา
จะให้ความเป็นธรรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในงบประมาณอย่างไร แต่อย่างไรก็ตาม  
ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ท่ีนี่แล้วก็คงจะช่วยดูให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรมด้วยครับ กรมทางหลวงมีงบอยู่ ๑๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  
 

- ๒๔๗/๑ 
 
 

 



  ๕๒๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๔๗/๑ 
 
เป็นงบลงทุน ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กรมทางหลวงชนบทมีงบ ๔๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบ
ลงทุน ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท เงินจ านวนมหาศาลนี้ถูกจัดสรรโดยไม่เหมาะสม เช่นวันนี้ 
ไปดูเถอะครับ ถนนดี ๆ งบลงทุน ๔๔,๐๐๐ ล้านบาท เงินจ านวนมหาศาลนี้ถูกจัดสรร 
โดยไม่เหมาะสม เช่น วันนี้ไปดูเถอะครับถนนดี ๆ มีงบประมาณท าแล้ว ปูใหม่ มีไฟฟ้าสว่าง 
ก็ไม่เป็นอะไรครับ ถือว่าประชาชนได้ประโยชน์ แต่ในขณะท่ีบางถนนมีปัญหาเรื่องการจราจร
แออัดก็ยังไม่แก้ ยกตัวอย่างเช่นบางท่ีควรท าทางเลี่ยงเมืองเพื่อลดความหนาแน่นของถนน  
ในเมือง และเพื่อเป็นการกระจายความเจริญ สร้างรายได้สู่แหล่งชุมชนใหม่ ๆ แต่สิ่งเหล่านี้
กลับไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด รออะไรครับ ในเมื่อเมืองมันโตต้องขยาย 
ท่านจะไปท าซ้ า ๆ อยู่ท าไมครับในถนนเส้นเดิม ท าเส้นใหม่ ๆ สิครับ ผมขอเสนอแนะว่า 
การจัดสรรงบกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ยั งย้ านะครับให้ท าเส้นใหม่ ๆ  
เถอะครับเพื่อลดปัญหาการจราจรท่ีติดขัด ประชาชนก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้ มีอีก  
เรื่องหนึ่งนะครับ ถ้าหากว่าพื้นท่ีของท่านหมดแล้ว เช่นทางหลวงชนบทท่านถ่ายโอน
หมดแล้ว ท่านก็ช่วยแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ครับ ท่ี อปท. ต่าง ๆ ท่ีต้องการ
และไม่มีเงินซ่อมแซมถนนให้ถ่ายโอนคืนมาให้ ทช. คือทางหลวงชนบทก็ได้ครับ เพราะว่า  
จะได้ช่วยกัน ขอให้รัฐบาลใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ผมไม่ได้อิจฉาอะไร แต่ว่า
งบประมาณมีผมอยากให้ใช้เยอะ ๆ มันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยแท้จริง โดยเฉพาะสิ่งท่ีผม
และเพื่อนสมาชิกได้น าเสนอกับท่านไป ฝากนิดหนึ่งนะครับ เมื่อสักครู่ผมข้ามนิดหนึ่ง 
เรื่องของแหล่งน้ า เรื่องของกรมชลประทาน เรื่องแหล่งน้ า คืออยากให้ท่านท าแหล่งน้ า 
โดยแท้จริง ขอย้ า ผมพูดตลอดเวลา วันนี้เปิดโครงการมาฝากท่านดูด้วยนะครับ เปิดมาปั๊บ
อันดับ ๑ ก็จะเป็นเรื่องขุดลอกล าห้วย ขุดลอกคลอง ไปท าท าไมครับ ขุดสระยังดีกว่า ก็ฝาก
ท่านดูด้วย แล้วก็ฝากจังหวัด ฝากผู้อนุมัติ ฝากผู้ตรวจสอบด้วยนะครับ โครงการพวกนี้ชะลอ
ไว้ก่อนได้ไหมครับ ท าเรื่องสระดีกว่าครับ ท าเรื่องเขื่อนดีกว่าครับ เรายังได้ใช้ประโยชน์บ้าง 
ผมอยากให้รัฐบาลจัดความส าคัญในการใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้อง
ประชาชนโดยแท้จริงนะครับ และฝากกรรมาธิการน าข้อเสนอเหล่านี้เข้าเป็นข้อประกอบ 
ในการท างานของท่านด้วย ท่านประธานครับ วันนี้ผม นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ สมาชิก 
 



  ๕๒๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๔๗/๒ 
 
สภาผู้แทนราษฎร เขต ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ครับ ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
เชิญท่านพิจารณ์ พรรคก้าวไกลครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ผม พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ  
เมื่อวานนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล  
ขออนุญาตท่ีเอ่ยนาม ท่านได้กรุณามาตอบชี้แจงต่อสภาในประเด็นท่ีเกี่ยวกับงบประมาณ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งผมต้องขออนุญาตท่ีจะอภิปรายต่อประเด็นการชี้แจงของท่าน  
เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลอีกมุมหนึ่ง ท่านรัฐมนตรีได้ชี้แจงถึงการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีกองทัพได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานครในการสนับสนุน 
การควบคุมการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเตียงสนาม สเตต ควอรันทีน  
(State Quarantine) การสกัดกั้นผู้ลักลอบตามแนวชายแดน ตรงจุดนี้ผมก็ขอชื่นชม 
กระทรวงกลาโหม แต่ก็ต้องเรียนเป็นข้อมูลในเชิงงบประมาณว่าภารกิจต่าง ๆ ท่ีท่าน  
ร่วมสนับสนุนนั้นก็มีการเบิกงบประมาณจากงบกลางในส่วนของรายการค่าใช้จ่าย 
ในการบรรเทา แก้ปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด (COVID) จ านวน  
๓๘๗ ล้านบาท ปรากฏในเอกสารท่ีทางกระทรวงกลาโหมขอเบิกจากงบกลางซึ่งเป็นรายจ่าย
ในเรื่องของงบก าลังพล ค่าน้ ามัน งบปฏิบัติการ ค่าใช้จ่ายตั้งโรงพยาบาลสนาม เตียง ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นท่ีท่านรัฐมนตรีได้กรุณากล่าวสรุปในช่วงหนึ่งว่ากระทรวงกลาโหมได้ใช้
ทรัพยากรท้ังหมดท่ีมีอยู่ในการสนับสนุน ก็ต้องเรียนว่าทรัพยากรท่ีท่านหมายถึงนั้นน่าจะ
หมายถึงเวลาครับ -------------------------------------------------------------------------- -  
 

- ๒๔๘/๑ 
 

 
 



  ๕๓๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๔๘/๑ 
 
เวลาแทนท่ีจะไปปฏิบัติภารกิจเดิม แต่ก็มาท าภารกิจสนับสนุน ทรัพยากรท่ีว่านี้ ไม่น่าจะใช่
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมหรือทางกองทัพแต่อย่างใด นอกจากนั้นท่านรัฐมนตรี 
ได้กรุณาพูดถึงงบประมาณท่ีลดลง แต่ผมก็ต้องเรียนต่อท่านประธานว่าลดแล้วไม่ได้แปลว่า 
ดีแล้วนะครับ หากมันจะยังดีกว่านี้ได้อีก เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีพูดถึงการโอนออก
งบประมาณเป็นงบกลางเมื่อช่วงกลางปี ๒๕๖๓ ช่วงท่ีโควิด (COVID) เร่ิมแพร่ระบาด ใช่ครับ
ในครั้งนั้นกระทรวงกลาโหมเป็นกระทรวงท่ีโอนออกมากท่ีสุดคือ ๑๘,๐๐๐ ล้านบาทเศษ  
ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นอะไรครับท่านประธาน กระทรวงกลาโหมนั้นมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
ในการใช้งบประมาณน้อยท่ีสุดและเป็นหน่วยงานท่ีมีการเบิกจ่ายได้ล่าช้า เพราะเหตุใดละครับ  
โควิด (COVID) รอบแรกโอนออก ๑๘,๐๐๐ ล้านบาท ท าไมโควิด (COVID) รอบนี้สาหัส
ขนาดนี้ กลับลดงบประมาณได้แค่ ๑๑,๒๐๐ ล้านบาท ต่างกันถึง ๖,๐๐๐ ล้านบาท หน าซ้ า 
เมื่อเราย้อนเวลากลับไป ๒๓ ปีท่ีแล้วครับท่านประธาน สมัยวิกฤติต้มย ากุ้ง เมื่อปี ๒๕๔๒ 
งบประมาณท้ังประเทศในครั้งนั้นถูกลดลง ๑๐.๖ เปอร์เซ็นต์ แต่งบของกระทรวงกลาโหม
สามารถลดลงได้ถึง ๒๑ เปอร์เซ็นต์ครับ คิดเป็นเงิน ๒๐,๗๐๐ ล้านบาทเช่นเดียวกันครับ  
ในสมัยวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) ปี ๒๕๕๓ กระทรวงกลาโหมก็สามารถลดลงได้ 
๙.๕ เปอร์เซ็นต์ หรือคิดเป็รายน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาทเศษ แต่พอมาวิกฤติโควิด (COVID)  
รอบนี้กลับลดงดงบประมาณลงได้เพียง ๕.๒ เปอร์เซ็นต์ ท้ังท่ีงบประมาณท้ังแผ่นดินนั้น 
ลด ๕.๖ เปอร์เซ็นต์ วิกฤติท้ัง ๓ ครั้งมีความเหมือนกัน คืองบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ของท้ังแผ่นดินนั้นถูกปรับลดลง แต่ครั้ งล่าสุดกระทรวงกลาโหมกลับถูกปรับลด 
ได้น้อยท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นในเชิงสัดส่วนหรือเชิงจ านวนเงิน ท่านประธานทราบไหมครับ  
ว่าเป็นเพราะเหตุใด เหตุผลก็เป็นเพราะว่าเรานายกรัฐมนตรีท่ีชื่อ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นี่ละครับ นายกรัฐมนตรีท่ีไร้จิตส านึกในการจัดท างบประมาณ นายกรัฐมนตรี
ท่ีมาจากการสืบทอดอ านาจจากรัฐประหาร ผมยืนยันนะครับว่ากระทรวงกลาโหมต้องลด
งบประมาณลงได้มากกว่านี้ เพราะในขณะท่ีกระทรวงกลาโหมลดงบ ๑๑,๒๐๐ ล้านบาทนั้น  
แต่งบประเมินท่ีเกี่ยวข้องกับสวัสดิการของประชาชนกลับถูกลดถึง ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท  
ไม่ว่าจะเป็นกองทุนประกันสังคม บัตรคนจน การเคหะแห่งชาติ และอีกหลายแผนงาน  
รวม ๆ กันแล้วลดลงถึง ๙.๑๕ เปอร์เซ็นต์จากปีก่อน ท่านประธานครับ กองทัพอ้างเสมอว่า 



  ๕๓๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๔๘/๒ 
 
จ าเป็นต้องซื้ออาวุธ อาวุธใช้มาแล้ว ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๕๐ ปีบ้างจ าเป็นต้องซื้อใหม่และเป็น 
การ ซื้อเท่าท่ีจ าเป็น เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีก็ใช้ค านี้นะครับ ท่านพูดว่าเป็นการใช้ซื้อเท่าท่ี
จ าเป็น ผมถามว่างบสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมันจ าเป็นน้อยกว่าอาวุธหรือครับ เงิน
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของพ่อแม่ท่ียากจน เงินท่ีจะช่วยให้เด็กไม่ต้องหยุดเรียนกลางคัน เพียง
เพราะพ่อแม่ของเขาตกงาน เงินท่ีจะให้กับคนท่ีท างานมาท้ังชีวิตได้ใช้หลังเกษียณมันจ าเป็น
น้อยกว่าอาวุธหรือครับ ความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์มันส าคัญน้อยกว่าความมั่นคงทาง 
การทหารหรืออย่างไรครับ ดังนั้นผมเห็นว่าเราต้องลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมลงอีก 
ด้วยการลด ตัด แล้วก็เลื่อน ตรงไหนบ้าง ท่านประธานดูนะครับ ส่วนท่ี ๑ คือการลดครับ  
ลดงบซื้อยุทโธปกรณ์แบบปี เดียว  ก็คือการจัดซื้อ ท่ีจ่ายเงินจบภายในปี เดียว เช่น  
การซื้อกระสุน การซื้อปืนพก การซื้อปืนกล การซื้อยุทธภัณฑ์ต่าง ๆ กองทัพบกครับ 
มีการซื้อเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๔  ๙๒ เปอร์เซ็นต์ กองทัพเรือยิ่งไปกันใหญ่ซื้อเพิ่มขึ้นถึง  
๑๖๔ เปอร์เซ็นต์นะครับ กองทัพอากาศก็ไม่ใช่เล่น เพราะแม้จะลดลง ๓๒ เปอร์เซ็นต์  
แต่เมื่อปีท่ีแล้วตอนปี ๒๕๖๔ นั้นซื้อไปเกือบ ๓,๐๐๐ ล้านบาท รายการยาว ๒ หน้ากระดาษครับ  
ปีนี้แม้ลดลงก็ยังซื้อเกือบ ๒,๐๐๐ ล้านบาท มีก็แต่กองบัญชาการกองทัพไทยท่ีลดงบซื้ออาวุธ
แบบปีเดียวลง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ดังนั้นหากท้ัง ๓ เหล่าทัพสามารถลดงบประมาณ 
ในสัดส่วนเดียวกับท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยท าได้ เราจะสามารถมีงบประมาณเพิ่มขึ้น
ให้กับสวัสดิการประชาชนถึง ๓,๔๐๐ ล้านบาทครับ ในส่วนท่ี ๒ คือการตัดครับ ตัดอะไร  
ตัดโครงการซื้อยุทโธปกรณ์แบบผูกพันข้ามปีท่ีเป็นโครงการเริ่มต้นใหม่ในปี ๒๕๖๕ พูดง่าย ๆ 
นี่ก็คือการซื้อจ าพวกรถถัง เฮลิคอปเตอร์ หรือยุทโธปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ ท่ีไม่ได้จ่ายเงินจบ
ภายในปีเดียว แต่จะต้องผ่อนจ่ายไป ๒-๓ ปีขึ้นไปนะครับ ส าหรับโครงการในลักษณะนี้
กองทัพอากาศและกองบัญชาการกองทัพไทยไม่มีการตั้งโครงการขึ้นมาใหม่ในปี ๒๕๖๕ ----- 
  

     - ๒๔๙/๑ 
 

 
 



  ๕๓๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๒๔๙/๑ 
 
ส่วนกองทัพเรือและกองทัพบกมีการตั้งโครงการใหม่คนละ ๔ โครงการ รวมแล้วมูลค่า
โครงการตลอดปีท่ีผูกพัน คือ ๙,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ถ้าเราตัดการตั้งโครงการใหม่เหล่านี้ได้
จะได้งบเพิ่มขึ้นทันที ๑,๘๐๐ ล้านบาท และยังตัดภาระท่ีจะเกิดขึ้นในปีต่อ ๆ ไปอีก  
๗,๓๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน ส่วนท่ี ๓ คือการเลื่อนครับ เลื่อนโครงการซื้อยุทโธปกรณ์ 
แบบผูกพันข้ ามปี ท่ี เป็นโครงการเดิ มท่ีกองทัพก าลั งผ่ อนอยู่ แล้ ว ก็ จะเป็นโครงการท่ี 
กองทัพนั้นดาวน์ (Down) น้อย ๆ เอาไว้ตั้งแต่ปีก่อน ๆ แล้วก็จะเป็นภาระท่ีต้องผ่อนกัน 
ในปีงบประมาณต่อ ๆ ไป ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ เรือด าน้ าล าท่ี ๑ ของกองทัพเรือ
ยังต้องผ่อนอีก ๒,๐๐๐ ล้านบาท เรือยกพลขึ้นบกเพื่อสนับสนุนกองทัพเรือยังต้องผ่อนอีก 
๑,๒๐๐ ล้านบาท เครื่องบินวีไอพี (VIP) ของทหารบกท่ีนั่งได้เพียงแค่ ๑๙ คน ค่าบ ารุงรักษา
ต่อปีก็ปาเข้าไปเกือบ ๗๐ ล้านบาท แต่เขาอ้างเหตุผลว่าซื้อเพ่ือการขนย้ายก าลังพล ก็ยังต้อง
ผ่อนอีก ๖๗๕ ล้านบาท เฮลิคอปเตอร์โจมตีของกองทัพบกมูลค่า ๔,๒๐๐ ล้านบาท ท่ีผม
เพียรพยายามท่ีจะขอตัดเมื่อปีงบประมาณท่ีแล้วในชั้นอนุกรรมาธิการ แต่ก็ไม่ส าเร็จครับ  
มาปีนี้เป็นภาระอีก ๑,๖๙๐ ล้านบาท ยานเกราะ ๘ ล้อ สไตรเกอร์ (Stryker) ซื้อแล้วซื้อ 
อีกรอบนี้ก็ยังผ่อนอยู่ ๖๐ คัน ยังต้องเป็นงบประมาณอีก ๒,๖๐๐ ล้านบาท เรายังคงต้อง
ผ่อนค่ายุทโธปกรณ์เหล่านี้เป็นภาระในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท้ังสิ้น ๒๔,๒๐๐ ล้านบาท 
ภายใต้สถานการณ์ท่ีงบประมาณเป็นแบบนี้นะครับ ผมคิดว่ารัฐบาลควรท่ีจะเจรจากับผู้ค้า
เพื่อเลื่อนงวดผ่อนของปีนี้ออกไปก่อน ซึ่งก็จะท าให้เรามีงบสวัสดิการเพื่อประชาชนเพิ่มขึ้น
อีก ๒๔,๒๐๐ ล้านบาท ขอสไลด์ (Slide) ถัดไป  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน)  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้เราต้องกู้เพื่อชดเชยขาดดุล ซึ่งกู้จนเต็มเพดานไว้ในการเงินการคลัง 
ก็คือ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท หากการซื้อยุทโธปกรณ์ท่ีผมกล่าวมาท้ังหมดนี้ยังด าเนินเดินหน้า
ต่อไปก็แปลว่าอะไรครับ นี่คือการกู้เงินมาเพื่อซื้ออาวุธโดยแท้ครับ แต่หากมันจะเป็นการกู้มา
เพื่อใช้จ่ายภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอันนี้ก็สมควรท านะครับ หรือจะกู้มาเพื่อเป็น
สวัสดิการของพี่น้องประชาชนในยามท่ียากล าบากก็สมควรกู้ แต่การกู้มาเพื่อซื้ออาวุธเหล่านี้
มีแต่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศผู้ผลิตโดยท่ีภาคธุรกิจของไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย  



  ๕๓๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๔๙/๒ 
 
ตกลงแล้วเราจะต้องกู้เงินมาซื้ออาวุธท้ังท่ีคนจนในประเทศนี้ก าลังจะอดตายหรือครับ ท้ังท่ี
รัฐบาลก าลังตัดงบสวัสดิการประชาชนไปถึง ๓๕,๐๐๐ ล้านบาท ท้ังท่ีเอสเอ็มอี (SMEs)  
รายย่อยท่ีไม่มีสายป่านแต่รัฐบาลก็หยิบยื่นหนี้ให้ บอกให้ไปกู้ซอฟต์โลน (Soft Loan)  
แต่เอาเข้าจริง ๆ ก็เข้าไม่ถึงครับ ท าไมเราไม่เอางบประมาณเหล่านี้ไปเยียวยาพวกเขา
โดยตรงแทนการน างบประมาณไปซื้ออาวุธล่ะครับ ดังนั้นหากเราลด ตัด และเล่ือนอย่างท่ีผม
เสนอได้ รัฐบาลจะมีงบเพื่อประชาชนทันที ๒๙,๔๑๔ ล้านบาทครับ แต่เรื่องท่ีผมรับไม่ได้ 
จริง ๆ ครับท่านประธาน คือประเด็นของเรือด าน้ าล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓ ประเด็นนี้อยากให้
ประชาชนทางบ้านฟังให้ดีนะครับ  ถ้าเรายังจ ากันได้เรือด าน้ าล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓  
ผ่านปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไป แต่ว่าไม่มีการจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ เพราะด้วยความ
ล่าช้าในการเบิกจ่ายก็เลยถูกโอนไปเป็นงบกลาง พอมาปี ๒๕๖๔ ครับ ด้วยแรงกดดัน 
ของสังคม พลเอก ประยุทธ์ ก็ยอมท่ีจะเลื่อนซื้อออกไปโดยในชั้นอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ 
เมื่อปี ๒๕๖๔ กองทัพเรือชี้แจงชัดเจนว่ายังไม่มีการเซ็นสัญญาใด ๆ กับประเทศจีนส าหรับ
เรือด าน้ าล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓ นี้ ถึงตรงนี้ครับท่านประธานหากว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ. วิธีการ
งบประมาณเรายังไม่มีเซ็นสัญญา เรายังไม่มีการจ่ายเงินไปเลยแม้แต่บาทเดียว โครงการนี้
จะต้องถูกพับไปท้ังตัวโครงการและตัวเงินงบประมาณ หากจะซื้อใหม่ต้องขอเข้ามาใหม่  
ต้องผ่านมติ ครม. เสียก่อน แต่ปรากฏว่าโครงการนี้ยังปรากฏอยู่เป็นโครงการผูกพันตาม
มาตรา ๔๑ ภายใต้แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ จากเอกสารงบประมาณ
เล่มขาวคาดแดง หน้า ๗๖๔ ยังอยู่และผูกพันไปถึงปี ๒๕๖๙ นั่นแปลว่าอะไรครับ 
ท่านประธาน นั่นแปลว่าสิ่งท่ีผมอภิปรายเอาไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นเป็นความจริง 
ในครั้งนั้นผมได้เปิดเผยเอกสารจากส านักข่าวแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นจดหมายจากอดีตผู้บัญชาการ
ทหารเรือถึงทางจีนเกี่ยวกับเรียกร้องให้มีการเซ็นสัญญาซื้อเรือด าน้ า ซึ่งตกลงแล้วถ้าปรากฏ
ในมาตรา ๔๑ ได้ นั่นแปลว่าไปเซ็นกันมาแล้ว ------------------------------------------------------ 
 
                - ๒๕๐/๑ 

 
 



  ๕๓๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๕๐/๑ 
 
กองทัพเรือนั้นหลบเรดาร์ (Radar) สื่อ ด าดินไปเซ็นสัญญากับทางการจีนแล้วก่อนวันท่ี  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ หรือก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้โครงการนี้ไม่ตกไปตาม 
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณครับ จริง ๆ แล้วถ้าด าน้ าเก่งขนาดนี้ไม่ต้องซื้อเรือด าน้ าก็ได้  
นะครับท่านประธาน นี่คือหนึ่งในภาระงบประมาณอีกก้อนท่ี พลเอก ประยุทธ์ ได้สร้างให้กับ 
พี่น้องประชาชน ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนท่ีเราไม่ควรท่ีจะผลาญงบประมาณ  
ท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดไปกับการซื้ออาวุธ พูดแล้วก็พูดอีก พูดหลายรอบแล้วครับท่านประธาน  
เอาเป็นว่าผมจะลองพูดในมุมของคนท่ีเขาเชียร์ให้อยากซื้อเรือด าน้ านะครับ เอาล่ะเราซื้อ 
เรือด าน้ าล าท่ี ๑ ไปแล้ว ผ่อนอยู่ ทีนี้ล าท่ี ๒ และล าท่ี ๓ ถ้าจะซื้อต่อท าไมเราถึงไม่ใช้โอกาส
นี้ในการเจรจาใหม่โดยใช้นโยบายการจัดซื้อแบบชดเชย หรือท่ีเรียกว่า  ออฟเซต โพลิซี 
(Offset Policy) คือเป็นการจัดซื้อที่จะมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซื้อโดยให้มีการมาประกอบ
ในประเทศไทย ให้มีการลงทุนในเมืองไทย ให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย แล้วในท้ายท่ีสุด 
เพื่อเรามีขีดความสามารถในการประกอบเรือด าน้ าขึ้นมาได้เอง สามารถท่ีจะผลิต 
แล้วก็ขายให้ชาติอื่นได้ หลายประเทศเขาก็ท าแบบนี้ ประเทศอินโดนีเซียเขาก็ท าแบบนี้  
ใช้งบประมาณเหมือนกับประเทศไทย ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายนิว เอส-เคิร์ฟ (New  
S-Curve) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของรัฐบาลนี้เองครับท่านประธาน  
แต่ พลเอล ประยุทธ์ ไม่ท าครับ ไม่ใช่คิดว่าท าไม่ได้ แต่ว่าเลือกท่ีจะไม่ท า รีบ ๆ เซ็นสัญญา
ไปก่อนเพราะกลัวว่าจะไม่ได้ซื้อ เดี๋ยวจะไม่ได้เงินทอนหรืออย่างไรก็ไม่ทราบนะครับ  
แล้วอย่างนี้เราจะปล่อยให้รัฐบาลนี้บริหารใช้จ่ายงบประมาณกันไปอีกหรือครับ ต้องบอกว่า
ในการจัดซื้อโดยให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ท่ีเริ่มมีแล้วก็เห็นว่าจะเป็นกองทัพอากาศ 
ทางกองทัพอากาศใช้โครงการท่ีเรียกว่า เพอร์เชส แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ (Purchase and 
Development) ปัญหาของมันคืออย่างนี้ครับ คือแม้ว่าจะมีโครงการหรือมีนโยบายแบบนี้
ขึ้นมา แต่เนื่องจากว่ามันไม่ใช่นโยบายท่ีจริงจังและแข็งขันมาจากรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
นโยบายจัดซื้อแบบนี้ก็เลยเปลี่ยนไปมาตามผู้บัญชาการทหารอากาศครับ คือท่านเดิม  
ท่ีปลดเกษียณไปแล้วท่านวางยุทธศาสตร์เอาไว้ วางแผนพัฒนาเอาไว้ ปรากฏอยู่ในเอกสาร 
ปกขาวหรือไวต์เพเพอร์ (White Paper) ท่ีผมก็เคยอภิปรายชื่นชมไว้เมื่อตอนวาระ ๒ ของงบ 
ปี ๒๕๖๔ ก็มีการก าหนดแนวทางเอาไว้ว่าการจัดซื้อของกองทัพเรือจะต้องใช้ เพอร์เชส  
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แอนด์ ดีเวลลอปเมนต์ (Purchase and Development) ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี   
แล้วก็ต้องมีการเขียนความต้องการนี้อยู่ในทีโออาร์ (TOR) ปรากฏว่าล่าสุดผู้บัญชาการทหาร
อากาศท่านใหม่หลังจากด ารงต าแหน่ง ท่านก็มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย นโยบายเดิมท่ีเคย
ถูกวางไว้แล้วก็ชี้แจงต่อกรรมาธิการเมื่อปีท่ีแล้วเอาไว้ว่าจะจัดซื้อแบบเพอร์เชส แอนด์  
ดีเวลลอปเมนต์ (Purchase and Development) ก็ถูกเปลี่ยนแปลงไป เปลี่ยนแปลงไปถึง
ขนาดมีการไปร้ือโครงการ แก้ทีโออาร์ (TOR) ใหม่ถึง ๓ โครงการเร่งด่วน แล้วก็กลายเป็นว่า
เป็นการจัดซื้อแบบปกติ ซึ่งผมตั้งข้อสงสัยนะครับ ผมตั้งข้อสังเกตว่านี่คือการเอื้อประโยชน์
ให้กับพ่อค้าอาวุธบางรายหรือไม่ เพราะล่าสุดมีข่าวว่าก าลังเร่งรีบท่ีจะเซ็นสัญญาก่อนท่ีจะ 
ถึงเดือนกันยายนนี้ท่ีจะเป็นการเกษียณอายุราชการ ดังนั้นเรื่องนี้ผมก็จะต้องติดตามต่อไป
อย่างใกล้ชิดครับท่านประธาน พูดถึงเรื่องการวิจัยและพัฒนาก็จะขอพูดถึงงบประมาณของ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่ีอยู่ภายใต้กระทรวงกลาโหมครับ หน่วยงานนี้มีภารกิจ
เพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีในการป้องกันประเทศ  
เมื่อปี ๒๕๖๒ ก็มีการออก พ.ร.บ. ของหน่วยงานเพื่อให้อ านาจตามกฎหมายในการท่ีจะร่วม
ทุนกับเอกชนท้ังในและต่างประเทศในการด าเนินกิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ 
ทีนี้เมื่อไปดูงบประมาณ ๓ ปีย้อนหลังในกรอบสีแดง ต้องบอกว่าเป็นรายการงบประมาณ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งก็เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานแต่กลับ
ถูกปรับลดลงมาตลอดตั้งแต่ ๘๐๐ ล้านบาท เหลือ ๔๘๕ ล้านบาท มาปีนี้เหลือเพียง ๑๕๐ ล้านบาท 
เท่านั้น ๓ ปีนี้ ลดไป ๘๐ เปอร์ เซ็นต์  ในขณะท่ีรายจ่ายด้ านบุคลากรในกรอบสี เขียวนั้ น 
ก็ไม่มีการลดลงก็คือเท่าเดิม แล้วก็เลยท าให้เติบโตเป็นสัดส่วนก้อนโตถึง ๖๔ เปอร์เซ็นต์  
ตรงนี้ก็สงสัยว่าตกลงสถาบันนี้คือเป็นสถาบันเพื่อการวิจัยหรือเป็นสถาบันเพื่อเลี้ยงดูนักวิจัย  
  

- ๒๕๑/๑ 
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ท่านประธานครับ เท่าท่ีผมทราบนะครับ ค าของบประมาณของหน่วยงานนี้ไม่ได้ถูกตัด  
โดยส านักงบประมาณ แต่เป็นกระทรวงกลาโหมเองนั่นล่ ะครับ ท่ีตัดงบประมาณของ
หน่วยงานนี้ออกไป ตกลงแล้ว พลเอก ประยุทธ์ ท่านเป็นบุคคลสองบุคลิกหรือเปล่าครับ  
คือในฐานะท่ีท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านต้องการผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
แต่ พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กลับคุมก าเนิดงานวิจัย  
ไม่สน ไม่แคร์ ท่ีจะตัดงบประมาณจากส่วนอื่นของกระทรวงกลาโหมท่ีจะมาให้กับสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อจะเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในระยะยาวและลด 
การพึ่งพาต่างประเทศอย่างแท้จริง ท่านประธานครับ อีกปัญหาหนึ่งซึ่ งเป็นปัญหาใหญ่ 
ของกระทรวงกลาโหม นั่นคือโครงสร้างก าลังพลท่ีมีความใหญ่โตเกินไป เราเห็นได้จาก
งบประมาณด้านแผนงานบุคลากรภาครัฐในปีนี้ ท่ีสูงขึ้น ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ สวนทางกับ
งบประมาณภาพรวมของกระทรวงท่ีปรับลดลง เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีได้กรุณาอธิบายว่า  
เหตุผลท่ีงบบุคลากรนี้เพิ่มขึ้น เป็นเพราะเร่ืองของสิทธิก าลังพล เป็นเร่ืองของวันหยุดประจ าปี 
คื ออะ ไ รครั บ  ผม ไม่ เ ข้ า ใจ วั นพั ก ร้ อน เพิ่ มขึ้ นหรื อครั บ  คื อ ไม่ ว่ า ท่ านรั ฐมนตรี 
จะหมายถึงเรื่องอะไรก็ตาม แต่ค าอธิบายนั้นไม่ได้บอกเหตุผลหรือความจ าเป็นเลยครับว่า 
เพราะอะไรเราต้องมีก าลังพลใหญ่โตขนาดนี้ ในขณะท่ีงบประมาณแผนงานบุคลากรภาครัฐ
ของท้ังรัฐบาลอยู่ประมาณ ๒๔-๒๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณแผ่นดิน กองทัพบก 
กับมีสัดส่วนของงบแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงกว่ามาก และสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในปี ๒๕๖๓  
อยู่ท่ี ๕๓ เปอร์เซ็นต์ ปี ๒๕๖๔ อยู่ท่ี ๕๔ เปอร์เซ็นต์ และปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ี ๕๙ เปอร์เซ็นต์ 
ท่านประธานครับ ต้องเรียนว่าภายใต้สถานการณ์โควิด (COVID) หลายประเทศแม้ว่า 
ไม่ได้ลดงบประมาณด้านกลาโหม แต่ก็เริ่มมีแนวคิดท่ีจะบริหารจัดการกับงบประมาณ 
ในการป้องกันประเทศอย่างไร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเขาก็เริ่มมีการทบทวนขนาดก าลังพลว่าจะสามารถตัดลดได้อย่างไร ต้องเรียนว่า 
เหตุผลท่ีเรามีก าลังพลขนาดใหญ่แบบนี้ ก็เป็นการสืบเนื่องมาจากการจัดโครงสร้างก าลังพล
เพื่อรองรับภัยคุกคามต่อคอมมิวนิสต์ในช่วงสงครามเย็น ท าให้เรามีกองทัพขนาดใหญ่  
แล้วก็เน้นไปท่ีทหารราบ แต่เมื่อเวลาผ่านไปภัยคุกคามได้เปลี่ยนไปแล้ว แล้วก็ไม่มีวี่แวว 
ว่าจะเกิดความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้าน จนน าไปสู่การใช้ก าลังพลขนาดใหญ่เหมือนในอดีต  
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แต่ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างก าลังพลในกองทัพตราบจนถึงวันนี้ จากท่ีเรา 
มีก าลังพลใหญ่โตแบบนี้ ยังผลให้งบประมาณส่วนใหญ่นั้นถูกใช้ไปกับการบริหารก าลังพล  
ซึ่งนั่นไม่ได้หมายถึงเฉพาะเงินเดือน แต่หมายถึงเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ค่าน้ ามัน ค่าอาหาร 
ค่าเครื่องแต่งกาย เป็นต้น นี่คืออุปสรรคในการใช้งบประมาณของกระทรวงกลาโหมอย่างยิ่ง 
ซึ่งถึงเวลาแล้วท่ีกระทรวงกลาโหมต้องจัดการแก้ไขโครงการก าลังพลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
ใช้สมมุติฐานท่ีแท้จริงในการก าหนดก าลังพลครับท่านประธาน ด้วยความอยากรู้ผมไปหา
ข้อมูล ไปอ่านแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของกองทัพ ของกระทรวงกลาโหม แล้วก็ไปเจอ
เอกสารชุดนี้ คือเป็นแผนปฏิบัติราชการระยะเวลา ๓ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ของกองทัพบก  
ก็อยากจะเข้าไปดูครับว่ามีแผนการท่ีจะลดก าลังพลอย่างไร ซึ่งผมก็ต้องผิดหวังครับ  
ผมพบว่ามีระบุอยู่ถึงเป้าหมายและตัวชี้วัด เขาเขียนไว้อย่างนี้ เขาบอกว่ากองทัพบกปรับปรุงโครงสร้าง 
ให้กะทัดรัดเป็นก าลังอเนกประสงค์อ่อนตัวและทันสมัยแบบสากล นี่เท่ากับว่าไม่มีค าพูดอะไร 
ท่ีเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติเลยว่าจะท าอย่างไร ไม่มีเป้าหมายในเชิงปริมาณว่าจะต้องมีก าลังพล 
เท่าไร ไม่มีก าหนดระยะเวลาท่ีต้องท าให้ส าเร็จ มีแต่ค าพรรณนาสวยหรู ซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้  
คิดไปเองคนเดียวนะครับท่านประธาน เพราะว่าในภาคผนวกของเอกสารชุดนี้มีการวิเคราะห์
จุดอ่อน จุดแข็ง ของกองทัพบก แล้วกองทัพบกก็ระบุไว้เองในจุดอ่อน ข้อ ๒.๘ เขาเขียนไว้อย่างนี้  
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของกองทัพบกเป็นเชิงพรรณนา ไม่สามารถจับต้องและน าไปปฏิบัติได้  
นี่ผมย้ าว่ากองทัพเขียนเองนะครับ และกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ในแต่ละปีแม้จะมีความชัดเจน 
แต่ขาดการสื่อสาร ท าความเข้าใจเพื่อให้ก าลังพลเข้าใจกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกัน นี่แสดง  
ให้เห็นแล้วนะครับว่าแผนของท่านไม่มีความชัดเจนว่าจะลดก าลังพลอย่างไร ท่านประธานครับ  
หากเราลองตั้งเป้าหมาย ผมลองตั้งเป้าหมายให้กระทรวงกลาโหมดูนะครับว่าถ้าลดงบประมาณ 
ด้านแผนงานบุคลากรลงในสัดส่วนเดียวกันกับท่ีกองทัพอากาศใช้อยู่ ทุกวันนี้กองทัพอากาศ 
ใช้งบประมาณอยู่ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของหน่วย ถ้าเราลดได้แบบนี้เราจะมี ------ 
 

- ๒๕๒/๑ 
 
 



  ๕๓๘ 
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งบประมาณเหลือ ในปี ๒๕๖๕ นี้ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปีงบประมาณ นั่นแปลว่าอะไรครับ 
แน่นอนมันท าไม่ได้ ในปีนี้  แต่ผมก าลังพูดถึงแผน ถ้าวางแผนไว้แบบนี้  นั่นแปลว่า 
แม้กระทรวงกลาโหมจะไม่เพิ่มงบประมาณอีกเลยใน ๕ ปีข้างหน้า แต่ก็จะมีเงินมากพอท่ีจะ
น าไปพัฒนาศักยภาพของกองทัพ อยากจะชอปปิง (Shopping) จะซื้อของเล่น จะซื้ออาวุธ
อะไรเพิ่มก็ท าได้ แค่ไปควบคุมแล้วก็ลดงบประมาณด้านบุคลากรให้ได้ ผมเสนอนะครับว่า
ควรจะมีการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการท่ีจะปลดถ่ายก าลังพลก่อน
เกษียณอายุ ควรจะมีการตั้งงบประมาณเพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้ทหาร สร้างทักษะส าหรับ
อาชีพใหม่ รีสกิลล์ (Reskill) เพื่อเป็นการรองรับการเกษียณก่อนอายุราชการ ดังนั้นโดยสรุปนะครับ
ท่านประธาน งบประมาณกระทรวงกลาโหมปีนี้ผมพูดง่าย ๆ ตรง ๆ ว่าผมให้ผ่านไม่ได้จริง ๆ ครับ  
  สุดท้ายแล้วครับท่านประธาน ผมนั่งฟังการอภิปรายมาตลอด ๒ วัน ก็เห็น
เพื่อนสมาชิกจากหลายพรรค โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยท่ีมีความเป็นห่วงในการถูกปรับลด 
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างยิ่ง ผมก็ต้องเรียนว่าไม่ใช่พูดว่าห่วงใย 
ว่างบถูกปรับลดแล้วก็จะยกมือพรึบพรับให้ ไม่ใช่ว่าท าตัวเหมือนเป็นเด็กดื้องอแง  
แต่พอได้รถไฟฟ้ามาเป็นของเล่นก็จะยกมือผ่านให้นะครับ ผมยืนยันว่าการโหวต (Vote)  
คว่ าร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี ๒๕๖๕ เป็นวิธีการท่ีรวบรัดท่ีสุดในการคืนงบประมาณให้กับ
กระทรวงสาธารณสุข เพราะจะกลับไปใช้งบประมาณปี ๒๕๖๔ พลางก่อน แล้วไม่ต้องรอ 
ไปแก้ไขในชั้นกรรมาธิการ ไม่ต้องไปหวัง พ.ร.ก. เงินกู้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีจะอยู่ในมือ
ของ พลเอก ประยุทธ์ และนี่จะเป็นวิธี ท่ีโรแมนติก (Romantic) ท่ีสุดท่ีจะพาหัวหน้า 
พรรคภูมิใจไทยกลับสู่บ้านคืนสุข พร้อมกับส่ง พลเอก ประยุทธ์ กลับบ้านเก่า ขอบคุณครับ  
  (นายสนอง เทพอักษรณรงค์ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วง ตามข้อ ๖๙ ครับ กระผม สนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย ต้องขออนุญาตประท้วงท่านผู้อภิปรายท่ีเอ่ยชื่อพรรคภูมิใจไทย 
บอกว่าไม่ใช่ท าตัวเป็นเด็กงอแง หรือจะแกล้งอะไรนี้ ไม่จริงครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ทุกคนนั้นมีเอกสิทธิ์ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองของเรา  
 



  ๕๓๙ 
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เราจะพยายามตัดสินใจในทางท่ีถูกต้องและดีท่ีสุด ไม่ต้องมีใครมาชี้น า เราสามารถตัดสินใจ  
ด้วยตัวของเราเอง ขออนุญาตให้ผู้ท่ีอภิปรายเมื่อกี้นี้ถอนด้วยครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ให้ถอน 
  นายสนอง เทพอักษรณรงค์ (บุรีรัมย์)  :  บอก พรรคภูมิใจไทยเป็นเหมือน
เด็กงอแง 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
ไปกล่าวหาเขา ถอนหน่อยก็ดีนะครับ  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ  
ท่านประธานวินิจฉัยว่าอย่างไรครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ให้ถอนนะครับ  
ถอนเถอะครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถอนค าว่าอะไรครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เขาบอกว่า  
พรรคภูมิใจไทยท าตัวเป็นเด็กงอแง นั่นล่ะครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ถอนค าว่า พรรคภูมิใจไทย 
ท าตัวเป็นเด็กงอแง ใช่ไหมครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ยินดีครับ ถอนได้ครับ 
ท่านประธานครับ ขอเปลี่ยนเป็นว่า พรรคภูมิใจไทยขอให้ลงมติในการโหวต (Vote) พ.ร.บ. 
งบประมาณนี้โดยค านึงถึงประชาชนอย่างท่ีท่านได้อภิปรายไว้ครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ครับ 
ขอบคุณมากครับ ท่านต่อไปท่านอาดิลัน เชิญครับ  
 
               - ๒๕๓/๑ 
 



  ๕๔๐ 
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  นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (ยะลา)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม  
อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ วันนี้ต้อง
ขอขอบพระคุณพรรคพลังประชารัฐ ท่ีวันนี้จัดเวลาให้ผมได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวาระ ๑ ท่านประธานครับ ด้วยสถานการณ์ 
เศรษฐกิจท่ีตกต่ าท่ัวโลก แล้วก็สถานการณ์โรคระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) รัฐบาลเอง 
ยังคงต้องมีหน้าท่ีในการจัดงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มีเงินให้กับหน่วยรับงบประมาณ
เพื่อท่ีจะบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้การจัดสรรงบประมาณในปีนี้มีอยู่เพียง 
๓.๑ ล้านล้านบาท แล้วก็มีการปรับลดในหน่วยรับงบประมาณมากน้อยตามท่ีฝ่ายบริหาร 
คือรัฐบาลเห็นสมควร ในส่วนของผมเองในฐานะท่ีเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ก็ขออนุญาตอภิปรายในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงบประมาณการจัดการในปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีอยู่หลายมิติปัญหา แต่ด้วยเวลาท่ีจ ากัด ท่ีได้รับโอกาสจากพรรค
จึงขออภิปรายเฉพาะในส่วนท่ีจ าเป็น และจะเป็นการตั้งข้อสังเกตให้ค าแนะน าเพื่อจะไป
ทบทวนเม็ดเงินท่ีจะน าไปสู่การใช้ของหน่วยรับท่ีเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
แล้วผมก็เชื่อว่าจะมีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีมาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกหลายท่าน 
ได้มีโอกาสใช้เวลาอันมีค่านี้อภิปรายในส่วนท่ีจ าเป็น และส าคัญส าหรับการบริหารจัดการ 
ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมขออนุญาตไปท่ีกลุ่มงบประมาณรายจ่าย  
บูรณาการท่ีรัฐบาลได้จัดไว้ ๒๐๘,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือยุทธศาสตร์ 
การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งจัดสรรงบประมาณไว้ ๗,๑๔๔ ล้านบาท 
โดยประมาณ ในส่วนตรงนี้ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้แถลงประกอบงบประมาณของ 
ท่านนายกรัฐมนตรีไว้ว่า เพ่ือให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย พัฒนาสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนท้ังในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อ านวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ยับยั้งการสนับสนุนการกระท า 
ผิดกฎหมาย นี่คือถ้อยแถลงท่ีจ าเป็นท่ีเราจะต้องให้ความส าคัญในการจะพิจารณาว่า 
หน่วยรับงบประมาณจะน าเงินไปใช้ตรงตามสิ่งท่ีท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ค ามั่นสัญญาต่อ 
สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้หรือไม่ ท่านประธานครับ การขับเคลื่อนการแก้ ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เราไม่สามารถจะมอบหมายให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ในการรับหน้าท่ี 
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ไปด าเนินการแก้ปัญหา แต่ต้องถือเป็นภารกิจของทุกหน่วยงานในพื้นท่ีท่ีต้องท างานกันอย่าง 
สอดประสานไม่ขัดกัน การสร้างความไว้วางใจ การสร้างความเชื่อมั่น ความจริงใจของรัฐ 
ให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ท่ีอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อท่ีจะสนองตอบต่อนโยบาย 
ท่ีรัฐก าลังจะน าไปสู่ภาคปฏิบัติในพื้นท่ี นั่นเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นและทุกภาคส่วนท่ีปฏิบัติในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องระลึกถึงอยู่เสมอ ความต่อเนื่องของนโยบายการสานต่อ
นโยบายท่ีดี ๆ เป็นสิ่งท่ีจ าเป็นต้องค านึงถึง การบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ีต้องบังคับใช้ 
อย่างสุจริตและเป็นธรรม ผมขออนุญาตไปในส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญด้วยเวลาจ ากัดอย่างท่ี 
ได้น าเรียนเบื้องต้นว่ามีอยู่ ๒ ส่วน ท่ีผมอยากจะน าเสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี้  ประกอบ 
การพิจารณางบประมาณ ในส่วนของงานกระบวนการยุติธรรมและงานด้านการศึกษา  
งานกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นการบังคับใช้กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติ  
กฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
พุทธศักราช ๒๕๔๘ หรือการบังคับใช้กฎหมายอาญาปกติ มันยังคงมีปัญหาท่ีผู้ปฏิบัติ 
ท่ีหน่วยรับงบประมาณยังคงใช้และเกิดปัญหา เกิดความไม่เป็นไปตามเจตจ านงของ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีได้แถลงต่อสภาแห่งนี้เมื่อวาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบังคับใช้กฎหมาย 
ท่ีเรายังมีความรู้สึกว่ายังไม่สุจริตใจ มีหมายอาญาหลายฉบับ แต่ไม่ได้ด าเนินการแจ้งหมาย
เพื่อด าเนินคดีกับเขาทันทีทันใด ปล่อยทอดเวลาให้ล่วงเวลาไป เมื่อเขาจะก้าวขาออกจาก
เรือนจ าคดีแรก ก็มีการยัดตัวในคดีท่ี ๒ ปล่อยทอดเวลาให้ล่วงเวลาไปเมื่อเขาจะก้าวขา 
ออกจากเรือนจ าคดีแรก ก็มีการอายัดตัวในคดีท่ี ๒ เหล่านี้คือปัญหาเบื้องต้นท่ีอยากจะน าเสนอ 
ว่าเป็นตัวอย่างท่ียืนยันให้เห็นว่ายังคงมีหน่วยปฏิบัติท่ียังไม่ได้ด าเนินตามนโยบายของ  
ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีมีเจตนาดี ในการท่ีจะให้มีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ  
 

- ๒๕๔/๑ 
 
 
 
 



  ๕๔๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๕๔/๑ 
 
  ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมท่ีอยากจะฝากเป็นตัวอย่างอีกประเด็นหนึ่ ง  
ซึ่งต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านสมศักดิ์ เทพสุทิน 
ท่ีพยายาม ตั้งแต่ท่านเข้ามารับหน้าท่ีท่านยืนยันท่ีจะให้อ านวยความยุติธรรมให้กับพี่น้อง
ประชาชนท่ัวประเทศ การจัดสรรงบประมาณในกองทุนประกันตัว ให้มีกองทุนยุติธรรม
ส าหรับการให้ประชาชนได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างแท้จริง แต่ในพื้นท่ีภาคใต้
โครงสร้างในการอนุมัติในการใช้กองทุนประกันตัวนี้ ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานท่ัวประเทศ
ยังคงมีหน่วยท่ีต้องตรวจสอบการอนุมัติอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ซึ่งมาจากหน่วยความมั่นคง
เหล่านี้คือปัญหาท่ีไม่ได้มีการปฏิบัติตามเจตจ านง ตามถ้อยแถลง ซึ่งผมอยากจะฝากน าเรียน
ต่อท่ีประชุมแห่งนี้ว่าเราคงจะต้องมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย
หรือถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีอย่างจริงจัง นี่คือสภาพปัญหาท่ีคิดว่าเราจะต้อง
ติดตามนะครับ 
  ด้านการศึกษาผมยังเชื่อมั่นในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ท่านใหม่ ท่านตรีนุช เทียนทอง ซึ่งท่ีผมพูดอย่างนี้เพราะหลังจากท่ีเราในฐานะสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรได้รับข้อร้องเรียนจากบุคลากรทางการศึกษา ผมเชื่อว่าท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรท่ัวประเทศได้รับข้อร้องเรียนนี้ ท่านตรีนุช เทียนทอง ซึ่งต้องน า 
ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  ก็ถอนเรื่อง 
แล้วน ากลับไปให้กฤษฎีกาทบทวนตามข้อเรียกร้องของบุคลากรทางการศึกษา ท าให้เรา
เช่ือมั่นว่าท่านให้ความส าคัญกับข้อเรียกร้อง ข้อร้องเรียนของผู้ท่ีจะต้องถูกบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างแท้จริง ปัญหาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น 
เรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากนโยบายการจัดการศึกษา นโยบาย
การดูแลบุคลากรทางการศึกษา และความต่อเนื่องของงบประมาณท่ีจะต้องปฏิบัติหรือใช้ 
และมีการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอกับความจ าเป็นตามเนื้อหาท่ีเป็นนโยบาย 
ท่ีส่งต่อไปจากส่วนกลางไป ท่านประธานครับ ท่านเชื่อไหมว่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เงินเยียวยา 
กับผู้ท่ีได้รับผลกระทบท่ีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ยังไม่เคยตกถึงมือของครอบครัว 
ผู้สูญเสียท่ีเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา เรียกร้องมาโดยตลอด ปีท่ีแล้วผมได้มีโอกาส 
อภิปรายในฐานะท่ีเป็นอนุกรรมาธิการงบบูรณาการ บอกให้กับหน่วยรับงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 



  ๕๔๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๕๔/๒ 
 
คือกระทรวงศึกษาธิการได้ทราบว่ายังมีความจ าเป็นท่ีจะต้องดูแลบุคลากรทางการศึกษา  
ส่วนนี้อยู่ ทราบว่าเรามีการเรียกร้องมาโดยตลอด เมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้แทนของ 
ครูและบุคลากร ทายาทของครูและบุคลากรทางการศึกษาก็ยังทราบว่ายังไม่ได้รับ 
การเยียวยาแต่อย่างใด และผมเองก็พยายามไปดูในเอกสารขาวคาดแดง ก็ยังไม่พบนะครับ  
ซึ่ งหากท่านรัฐมนตรีหรือผู้ ท่ีรับผิดชอบ คือกระทรวงการคลังได้สามารถชี้แจงประเด็นนี้ 
ก็จะเป็นการยืนยันว่าเรามีความจริงใจในการท่ีจะดูแลบุคคลหรือคนท่ีได้รับผลกระทบ 
จากเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างแท้จริง 
  ตัวอย่างท่ี ๒ ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
บุคลากรผู้สอนหลักสูตรอิสลามแบบเข้ม ซึ่งเป็นโครงการท่ีทางราชการเองคาดหวังให้มี 
การเรียนการสอนหลักการอิสลามศึกษาแบบเข้มข้นในโรงเรียนสามัญ เพื่อให้เยาวชนมุสลิม
ในพื้นท่ีหันมาเรียนกันในโรงเรียนสามัญเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเขา และโครงการนี้ได้รับ 
ความส าเร็จ หลังจากท่ีมีบุคลากรอิสลามแบบเข้มเข้าไปอยู่ประจ าในโรงเรียนสามัญ  
 
               - ๒๕๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๔๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๕๕/๑ 
 
มีเด็กเยาวชนมุสลิมแทนท่ีจะไปเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ก็ไปเรียนโรงเรียน
สามัญ ตรงตามเป้าประสงค์ของทางราชการท่ีต้องการสอนสามัญด้วย สอนศาสนาด้วย  
แล้วได้วุฒิการศึกษาในทางศาสนาเช่นเดียวกันกับท่ีโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามให้ไว้ แต่ท่าน
เชื่อไหมว่าบุคลากรเหล่านี้กลับได้รับการดูแลเพียงเป็นบุคลากรครูอัตราจ้างรายชั่วโมง  
ท าสัญญาทุก ๓ เดือน ท้ัง ๆ ท่ีเขาทุ่มเท เขาท าหน้าท่ีให้กับทางราชการ เพื่อให้เขาได้รับ
โอกาสต่อท่ีดีจากทางราชการ แต่จนวันนี้เขามีการเรียกร้องมาหลายครั้งหลายคราวก็ไม่ได้รับ 
การตอบรับแต่อย่างใด เหล่านี้คือสิ่งท่ีอยากจะฝากว่าหน่วยรับงบประมาณ คือกระทรวงศึกษาธิการ  
ต้องทบทวน ต้องดูว่าอะไรท่ีเราควรจะปรับแก้ เพื่อจะหนุนเสริมในการจัดการปัญหาความไม่สงบ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  อีกตัวอย่างหนึ่งท่ีอยากจะน าเรียนต่อท่ีประชุม โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน 
ในโรงเรียนเป้าหมายของหน่วยความมั่นคง โครงการนี้เป็นโครงการท่ีหน่วยความมั่นคง 
เป็นคนก าหนดทิศทางจะให้มีการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน
เป้าหมาย เราไม่พูดถึงโรงเรียนเป้าหมาย คือโรงเรียนเป้าหมายชนิดใด แต่ละจังหวัดจะมีระบุไว้ 
ว่าโรงเรียนอะไรบ้าง ส่งงบประมาณให้กับทางมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ไปบริหาร
จัดการการเรียนการสอนให้ แล้วได้ผลครับ โครงการนี้โรงเรียนพึงพอใจ เยาวชนชอบ 
เพราะได้มีการเรียนวิทยาศาสตร์อย่างเข้มข้น มีการทดลอง มีห้องแลป (Lab) สอนคณิตศาสตร ์
อย่างได้มาตรฐาน จนท าให้เด็กสามารถท่ีจะจบการศึกษาระดับมัธยม สอบเข้าในระดับ
มหาวิทยาลัย บางคนเรียนเป็นแพทย์ บางคนเป็นวิศวกร แต่ท่านเชื่อไหมว่าโครงการท่ีดี ๆ  อย่างนี้  
ปีท่ีแล้วงบประมาณปี ๒๕๖๔ เหลือจังหวัดยะลาแห่งเดียว จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส 
ถูกตัดไป ปีนี้ผมยังหาของจังหวัดยะลาไม่เจอเลย ไม่รู้จะถูกตัดหรือเปล่า โครงการอย่างนี้ 
เป็นโครงการท่ีรัฐต้องทบทวน ตัดงบประมาณท่ีไม่จ าเป็นออกไป อะไรท่ีมันเป็นเรื่องของ  
การพัฒนาท่ีจะท าให้เกิดความยั่งยืนดีส าหรับเยาวชนควรจะต้องยืนยันและจัดสรรให้  
นี่คือตัวอย่างท่ีอยากจะน าเสนอ ท้ังหมดนี้ท่ีอภิปรายเพื่อต้องการให้หน่วยรับงบประมาณ 
ท่ีได้รับการจัดสรรตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้ใช้ให้ตรง 
ตามเจตจ านงอันแท้จริงและเป็นไปตามถ้อยแถลงของท่านนายกรัฐมนตรี ต่างท าหน้าท่ี  
 



  ๕๔๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๕๕/๒ 
 
แต่เป้าหมายเดียวกัน คือสันติสุขบังเกิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรี สมศักดิ์ เทพสุทิน ชี้แจงครับ 
  นายสมศักดิ์  เทพสุทิน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม)  :  เรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ต้องขอขอบคุณท่านอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ท่ีได้กล่าวถึงกระทรวงยุติธรรม
ไปเมื่อสักครู่นี้ ท่านเน้นในเรื่องของกองทุนต่าง ๆ ต้องเรียนให้ทราบว่า ผมเข้ามาท างาน 
ในกระทรวงยุติธรรมนี้  ในเรื่องของกองทุนท่ีช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกกองทุน  
ได้ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ช่วยสนับสนุน จ าได้ว่า 
ในปีงบประมาณแรก ๆ เข้ามาเกือบหมดปีงบประมาณ ท่านนายกรัฐมนตรีก็กรุณาใช้งบกลาง 
มาสนับสนุนให้ได้อย่างเต็มท่ี มีท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากหลายจังหวัด หลายพรรค 
ได้พูดถึงคนเจ็บไข้ได้ป่วยในเรือนจ า แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีเข้ามา
อยู่ในเรือนจ าแล้วมีการติดต่อเป็นจ านวนมาก ไม่ปฏิเสธครับ ในเรือนจ าเรือนบางเรือนจ า --- 
 
               - ๒๕๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๔๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๕๖/๑ 
 
ติดหลายพันคน จ านวนตัวเลขท่ีเห็นท่ีติดชัดเจน แล้วก็ประกาศให้กับพี่น้องประชาชน 
ท่ัวประเทศได้รับทราบมี ๑๓ แห่ง และรอผลของการตรวจเชื้ออีก ๑๐ แห่ง และไม่พบเชื้อ 
๑๑๙ แห่ง ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกท่านหนึ่งท่ีได้กล่าวและบอกให้ผมมาตอบ เมื่อเช้านี้ 
มีการประชุมคณะรัฐมนตรี ผมไม่ได้มาท่ีสภา ประชุมท่ีกระทรวงนะครับ เป็นการประชุมทาง 
คอนเฟอเรนซ์ (Conference) ท่านสมคิด เชื้อคง ขอประทานโทษท่ีเอ่ยชื่อ ท่านสมาชิก 
พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุบลราชธานี ท่านบอกว่าให้ผมมาตอบ ท่านท าการบ้านตัวเลขมาดี 
ต้องขอขอบคุณนะครับว่า เรือนจ าในหลักสากลจะต้องมีท่ีนอน หรือเรือนนอน เตียงนอนแต่ละคน 
ไม่น้อยกว่า ๒.๒๕ ตารางเมตรต่อคน เราจะต้องท าให้มันได้ ๒.๒๕ ตารางเมตรต่อคน  
เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรครับว่า ตอนท่ีรัฐบาลเข้ามาใหม่ ผมได้ค านวณตัวเลข  
ให้ท่านสมาชิกได้รับทราบ คนหนึ่งไม่ถึง ๑ ตารางเมตร นอนทับกัน แล้วเราก็แก้ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านั้นให้เข้าสู่มาตรฐานไทย ของคนไทยคือ ๑.๒ ตารางเมตรต่อคน เกือบได้ครับ วันนี้ 
เรามีผู้ต้องขังเหลือจากเดิม ๓๙๐,๐๐๐ คน เราแก้ไขปัญหาเหลือแค่ ๓๑๑,๙๕๘ คน ซึ่งเป็น 
การด าเนินการในหลาย ๆ อย่าง เดี๋ยวผมจะอธิบายความให้ฟังนะครับ แต่อย่างไรก็ตาม 
ในแนวทางท่ีท่านสมคิดได้บอกว่า ท าอย่างไรให้ได้ ๒.๒๕ ตารางเมตรต่อคน เตียงนอนหรือ 
ท่ีนอนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า ปัจจุบันนี้เรามีเรือนจ าท้ังหมด ๑๔๒ แห่ง บวกเรือนจ าท่ี
เป็นทัณฑสถาน โรงพยาบาลราชทัณฑ์อีก ๑ แห่ง เป็น ๑๔๓ แห่ง ใน ๑๔๓ แห่งนี้ มีท่ีนอน
รวมแล้วพื้นท่ีประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ถ้าเราต้องการอยากจะให้ได้ ๒.๒๕ ตารางเมตร 
มันต้องท าอีก ๓๐๐,๐๐๐ ตารางเมตร ก็คงต้องสร้างเรือนจ าอีกเท่าตัว หรืออีกประมาณง่าย  ๆ 
๑๐๐ เรือนจ า มีท่ีนอน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร เรือนจ าหนึ่งก็ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ๑๐๐ เรือนจ า ก็เป็นเงิน  
๑๐๐,๐๐ ล้านบาท ในแนวทางของการสร้างเรือนจ าใหม่ ผมคิดว่ามันนานมากกว่าจะท าให้ได้เสร็จ  
อันนี้ก็อย่าไปคิดเลยครับ ท้ิงไปเถอะ แต่แนวทางในระยะกลาง ซึ่งใช้เวลา ๑ เดือน ๒ เดือนนี้ 
ก็ท าได้มาก ท าอย่างไรครับ ในเรื่องของผู้ท่ีเจ็บไข้ได้ป่วย นอนติดเตียงบ้าง เป็นโรคภัยไข้เจ็บ 
อายุ ๗๐ ปีบ้าง กระทรวงยุติธรรมโดยกรมราชทัณฑ์ ในขณะนี้ได้เริ่มประชุมด าเนินการ 
ท่ีเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษให้กับผู้ป่วยส่วนนี้ ซึ่งได้ประกาศให้กับญาติพี่น้องของ
ผู้ต้องขัง คือผู้ต้องขัง ๓๑๑,๙๕๘ คน คนหนึ่งจะมีญาติเยี่ยมท่ีขึ้นบัญชี ๑๐ คน จะมีคนท่ี
เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ ๓,๑๐๐,๐๐๐ คน ท่ีจะรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ นี้ คือเราจ าเป็นท่ีจะต้อง  



  ๕๔๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๕๖/๒ 
 
บอกกับผู้คนให้เตรียมรับรู้ว่าการขอพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
ผมนับดูแล้วก็ประมาณ ๕๐ กว่าวัน ตรงนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่ง ซึ่งอาจจะโชคดี 
แล้วคนป่วยติดเตียงซึ่งมีตัวเลขอยู่ในขณะนี้ท่ีท าการบ้านมา ๑๑,๖๖๕ คน ซึ่งเป็นตัวเลข 
ท่ีน่าสนใจ และส่วนอื่น ๆ ก็คงตามไปอีก และการพักโทษด้วยเหตุพิเศษ ใช้ก าไลอีเอ็ม (EM)  
 
               - ๒๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๔๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๕๗/๑ 
 
ก็ก าลังด าเนินการพักโทษ ถ้าคนติดคุกต้องขังมาระยะเวลาพอสมควรเราก็ให้พักโทษด้วยเหตุ
พิเศษ แต่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องให้ผู้ปกครองหรือผู้คนท่ีใกล้ชิดสนิทสนมมาเซ็นประกัน  
มารับรอง แล้วก็คู่กรณีไม่ขัดแย้งอะไรต่าง ๆ ในสิ่งหนึ่งท่ีต้องกราบเรียนถึงท่านสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรและท่านสมาชิกวุฒิสภามีกฎหมายฉบับหนึ่งท่ีถ้าหากว่าเราสามารถ 
ผ่านกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ เราจะมีผู้ต้องขังที่ออกจากเรือนจ าได้ไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ คน 
คือประมวลกฎหมายยาเสพติด ผมเห็นท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล 
เตรียมช่วยเรื่องของกฎหมายฉบับนี้อย่างแข็งขันอยู่ แต่โชคร้าย กฎหมายฉบับนี้จะเข้าสภา ๒ ครั้ง  
แต่ไม่สามารถพิจารณาได้ ติดเรื่องของกฎหมาย เรื่องการใช้สิทธิ แล้วก็ครั้งหลังสุด วันท่ี ๗  
วันท่ี ๘ เดือนท่ีแล้วก็มีเหตุการณ์ คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคการเมืองบางส่วน ติดโควิด 
(COVID) กันมาก ท าให้องค์ประชุมไม่สามารถด าเนินการไปได้ กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้พิจารณา  
ถ้าได้พิจารณาแล้ว คน ๓๐,๐๐๐ กว่าคนนี้จะออกจากเรือนจ า ถ้า ๓๑๑,๙๕๘ คน ออกไปได้อีก 
๓๐,๐๐๐ คน หรือ ๔๐,๐๐๐ คน จากกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว ผมดูแล้วมันก็คงเหลือแค่  
๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน ตัวเลขท่ีคุณสมคิดได้พูดถึงว่าให้มันได้ ๒.๒๕ ตารางเมตร มันก็จะใกล้เข้ามา 
เพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากท่านสมาชิกรัฐสภานะครับว่า ถ้าหากว่าถึงวันเวลาประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติดตัวนี้เข้ามาอีก ก็ขอท่านได้ช่วยกัน ได้พิจารณาเร่งด่วน เพราะว่าประโยชน์ร่วมกัน  
เพราะว่าญาติของผู้ต้องขังท่ีผมเรียนว่า ๓ ล้านกว่าคน เขารอคอยญาติของเขาอยู่ เขาติดคุก 
หรือว่าต้องขังไว้อยู่ในระยะเวลานานพอสมควรแล้ว สมควรท่ีจะมีการปรับโทษกันเสียใหม่  
เพราะกฎหมายยาเสพติดดั งกล่ าวนั้นตั้ งแต่มีการบัญญัติขึ้ นมา  ไม่ เคยมีการแก้ ไข 
ในการด าเนินการตรงนี้ แต่ในประเด็นเร่งด่วนท่ีคุณสมคิดได้พูดถึง นั่นคือการขอพิจารณา 
ใช้วัคซีน ซึ่งผมขอเรียนว่าผมหรือกระทรวงยุติธรรมได้ท าแผนการขอใช้วัคซีน ในพื้นท่ีระดับ
ความรุนแรงพื้นท่ีสีแดง ซึ่งในขณะนี้บัญชีอยู่ในมือผมนี้ ๓๗ เรือนจ า ขอให้ได้ฉีดวัคซีน 
ภายในเดือนนี้ให้เรียบร้อยหรืออาจจะครึ่งเดือน ผมได้รับการยืนยันนะครับว่าในวันท่ี ๗ นี้ 
จะได้เริ่มฉีดวัคซีน ในส่วนของพื้นท่ีสีแดงท่ีมีความรุนแรง ก็คิดว่าตัวเลขท่ียังเป็นเรือนจ า 
สีขาว แต่อยู่ในพื้นท่ีสีแดงมันจะได้ด าเนินการแก้ไขในส่วนท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
หลาย ๆ ท่านได้ร้องขอหรือให้ค าเสนอแนะในสิ่งต่าง ๆ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณ 
ท่านประธาน ผมขอใช้เวลาสั้น ๆ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 



  ๕๔๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๕๗/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านสมาชิก 
อีก ๓ ท่าน ท่ีจะอภิปรายต่อไป ท่านแรก ท่านนายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย 
ท่านท่ี ๒ ท่านขจิตร ชัยนิคม พรรคเพื่อไทย ท่านท่ี ๓ ท่านประทวน สุทธิอ านวยเดช  
พรรคพลังประชารัฐ เชิญท่านนายแพทย์เรวัตครับ 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม นายแพทย์เรวัต วิศรุตเวช พรรคเสรีรวมไทย ต้องกราบขออภัยจริง ๆ ครับ ท่ีผมอาจจะ
ยืนเอียง ๆ นิดหนึ่งจะได้ไหม ขอประทานอนุญาตครับ 
 
                 ๒๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๕๘/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญครับ 
อนุญาตครับ 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เนื่องจากว่าผมต้องการ 
จะเห็นจอนี้แล้วก็จะชี้แสดงตัวเลข ซึ่งเลเซอร์ยิงไปไม่ถึงท่ีด้านโน้น ก็เลยขออนุญาตว่า 
ยืนเอียงนิดหนึ่ ง แต่ว่ายังเคารพท่านประธานเหมือนเดิม  ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับ  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ผมขออนุญาตใช้สไลด์ (Slide) เพื่อประกอบการอภิปราย 
ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายเรวัต วิศรุตเวช (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผมก าลังจะ 
ชี้แสดงอะไร ก าลังจะแสดงให้เห็นว่าตัวเลขท่ีรัฐบาลเสนอมานี้มันเป็นตัวเลขเฟก (Fake) 
และรัฐบาลก าลังเสนอตัวเลข ซึ่งหลอกลวงสภาอย่างชัดเจนมาก ท่านประธานดูนะครับ  
ผมได้น าเอาตารางในหน้า ๕ ของหนังสืองบประมาณเล่มนี้  ซึ่งเสนอโดยรัฐบาลต่อสภา 
บรรทัดแรกจะเห็นว่าในตารางหน้า ๕ นี้ เปิดดูเลยครับท่านประธาน จะมีการแสดงตัวเลข 
จีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๕ อยู่ท่ี ๑๗,๓๔๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็จีดีพี (GDP) ในปี ๒๕๖๔ อยู่ท่ี 
๑๖,๐๔๙,๗๐๐ ล้านบาท จะเห็นว่าจีดีพี (GDP) มันสูงขึ้น ปี ๒๕๖๕ สูงกว่า ปี ๒๕๖๔  
อยู่ท่ี ๙๓๕,๓๐๐ ล้านบาท ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะสูงขึ้นประมาณท่ี ๕.๗ เปอร์เซ็นต์ 
ท่านประธานครับ แต่ปรากฏว่าหน้า ๑ ในเอกสารของรัฐบาลเล่มเดียวกันเขียนไว้ชัดเลยว่า 
ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๕ เขียนว่าอย่างไร เขียนว่าเศรษฐกิจไทยในปี ๒๕๖๕ 
จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๔-๕ ผมให้ตัวเลขแมกซิมัม (Maximum) เลย ให้ตัวเลขแมกซิมัม 
(Maximum) ท่ี ๕ เลย จะเห็นว่ามันต่างกันอยู่ ๐.๗๐ เปอร์เซ็นต์ ในหนังสือเล่มเดียวกัน 
แต่ข้อมูลต่างกันมาก ๆ มันเหมือนกับมีความจงใจท่ีจะเมก (Make) ตัวเลขของจีดีพี (GDP)  
มีเหตุผลว่าท าไมถึงต้องท าอย่างนั้น เดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะครับ ท่านประธานครับ ต้องไปช้า ๆ  
เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข ถึงจะเห็นชัด ตรงนี้จะชี้ให้เห็นว่า ๐.๗๐ เปอร์เซ็นต์นี ้
มันเพิ่มขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาได้อย่างไร ในสไลด์ (Slide) ท่ี ๒ มาจากตารางในหน้า ๕ เหมือนเดิมเลย 
ตารางในหน้า ๕ ระบุว่าอย่างนี้ ระบุว่าจีดีพี (GDP) ในปี ๒๕๖๔ อยู่ ท่ี ๑๖,๔๐๙,๗๐๐ ล้านบาท  
และจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๔ สูงขึ้นร้อยละ ๔.๕ แต่อะไรรู้ไหม ท่านประธานครับ เปิดดูหน้า ๑ 



  ๕๕๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๕๘/๒ 
 
เขียนว่าอย่างไร เขียนว่าเศรษฐกิจไทย ดูในสไลด์ (Slide) ก็ได้ครับ เศรษฐกิจไทยปี ๒๕๖๔  
จะขยายตัวร้อยละ ๒.๕-๓.๕ เห็นไหม ตัวเลขไม่ตรงกันเลย ผมให้แมกซิมัม (Maximum) เลย  
ให้ใช้ค่าแมกซิมัม (Maximum) ท่ีร้อยละ ๓.๕๐ ก็ได้  ถ้าเอามาลบกันจะเห็นว่าจีดีพี 
(GDP) มันต่างกันถึง ๑ เปอร์เซ็นต์ ทีนี้มันเป็นผลอย่างไร ลองดูนะครับ ลองดูว่าผมก าลัง 
จะหาตัวเลขว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) มันเท่าไรกันแน่ ซึ่งรัฐบาลประกาศว่าไม่เกิน 
 
                       - ๒๕๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๕๙/๑ 
 
ร้อยละ ๖๐ แต่ผมจะชี้ให้เห็นว่ามันเกินครับ ด้วยตัวเลขหลักฐานข้อมูลท่ีชัดเจนมาก  
ผมต้องท าอย่างไร ผมต้องไปเอาหลักฐานข้อมูลจาก สบน. ถามว่าท าไมต้องเอาหลักฐาน
ข้อมูลจาก สบน. ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะนี้ เป็นหน่วยงานเดียวท่ีเป็นทางการ  
ในการจดบันทึกในการรายงานหนี้สาธารณะต่อรัฐบาลและเป็นหน่วยงานเดียวของประเทศ  
ถ้าไม่เชื่อ สบน. แล้วจะเช่ือใคร เพราะฉะนั้นการรายงานของ สบน. นั้นคือตัวเลขที่ถูกต้อง  
  ผมยกเอารายงานของ สบน. อันนี้เป็นรายงานของ สบน. จริง ๆ ไม่ได้ยกเมฆ
ขึ้นมานะครับ อยากให้ดูอย่างนี้ บรรทัดแรกมันเป็นประกาศของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ หรือรายงานของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมเมื่อวันท่ี ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
ผมท้ิงตรงนี้ไว้ก่อน ว่าจีดีพี (GDP) ปี ๒๕๖๓ มันอยู่ท่ี ๑๕,๖๙๓,๓๐๐ ล้านบาท จะชี้ให้เห็น
ว่าเดี๋ยวมันจะไปสอดคล้องกับอะไร ถ้าสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศแล้ว
มันไม่ตรงอะไรกับรัฐบาลเลย ต่อมาท่านไปดูในหน้า ๑๒๔ ครับ ในหน้า ๑๒๔ จากหนังสือ
เล่มเดียวกัน เอกสารเล่มเดียวกันกับของรัฐบาล เขียนไว้ว่าหนี้สาธารณะคงค้างในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ เท่าไร ๘,๑๙๕,๐๓๔ ล้านบาท เห็นไหมครับว่าไม่มีตั วเลขจีดีพี  (GDP)  
ท่านเห็นไหม ไม่มีตัวเลขจีดีพี (GDP) แต่ไปโผล่ตรงไหน หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ไปโผล่ท่ี  
ร้อยละ ๔๙.๙๐ เลย ผมไม่เห็นตัวเลขจีดีพี (GDP) ตรงนี้เลย มันไปไหนครับ ไม่เขียน ไม่กล้า
เขียนด้วยครับ เพราะก าลังจะเมก (Make) ตัวเลข ท่านดูนะครับ ตัวเลขจากรายงานของ สบน. มันจะ 
รายงานท้ังคู่ ก็คือว่าตัวหนี้สาธารณะแล้วก็จีดีพี (GDP) หนี้สาธารณะในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓  
อยู่ท่ีเท่าไร อยู่ท่ี ๘,๑๓๖,๑๑๔ ล้านบาท และจีดีพี (GDP) อยู่ท่ี ๑๕,๖๙๘,๒๘๖ ล้านบาท 
แปลว่าอะไร แปลว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เราต้องเชื่อนะครับ 
ตัวเลขนี้ เราต้องเชื่อ อยู่ท่ี ๕๑.๘๓ เปอร์เซ็นต์ ต่อไปบรรทัดท่ี ๒ ตรงรายงาน สบน. ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ โปรดดูรายงานของ สบน. นะครับ ปรากฏว่าบรรทัดท่ี ๒ ของเดือนมกราคม ๒๕๖๔  
หนี้สาธารณะอยู่ ท่ี  ๘,๑๙๕,๐๓๔ ล้านบาท และจีดีพี  (GDP) อยู่ ท่ี  ๑๕,๖๖๘,๕๗๖ ล้านบาท  
ขึ้นมาเท่าไร ขึ้นมา ๕๒.๓ เปอร์เซ็นต์ โอเค (OK) ผมไม่อ่านทุกบรรทัด แต่จะชี้ให้เห็น  
เห็นไหมว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ขึ้นมาเรื่อย ๆ เลยครับ  
ขึ้นมาเรื่อย ๆ  ตั้งแต่ ๕๑.๘๓ เปอร์เซ็นต์ ๕๒.๓๐ เปอร์เซ็นต์ ๕๓.๘๕ เปอร์เซ็นต์ ๕๔.๒๘ เปอร์เซ็นต์ 
โอเค (OK) มาถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๔ นี่คือไฮไลต์ (Highlight) ครับท่านประธาน คืออะไร 



  ๕๕๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๕๙/๒ 
 
ท่านทราบไหมครับ ไม่มีใครอัปเดต (Update) กว่าผมแล้ว รายงานอันนี้เมื่อเช้านี้เองครับ  
ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขท่ีรายงานเมื่อเช้าสด ๆ ร้อน ๆ เลย รายงานว่าอะไร สบน. รายงานจีดีพี (GDP) 
ของ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ คือ ๑๕,๖๕๐,๕๒๒ บาท และหนี้สาธารณะ ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔  
อยู่ท่ี ๘,๕๙๓,๘๓๔ ล้านบาท แปลว่าหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๔ 
เท่ากับ ๕๔.๙๑ เปอร์เซ็นต์ ยังไม่จบครับ ท่านประธานครับ ท่านประธานดูต่อไปนะครับ  
 

- ๒๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๖๐/๑ 
 
ตามดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท่านประธานครับ เมื่อเอาตัวเลขหนี้สาธารณะเดือนเมษายน ๒๕๖๔  
ซึ่งอัปเดต (Update) ท่ีสุดแล้ว ณ วันนี้ คือตัวเลข ๘,๕๙๓,๘๓๔ ล้านบาท ต้องบวกครับ 
ท่านประธาน ต้องบวกเงินกู้ชดเชยขาดดุลงบประมาณปี ๒๕๖๕ เท่าไร ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
เอาไปบวกเลยครับ และมีอะไรอีก มีวงเงินกู้ตาม พ.ร.ก. มาอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
รวมเลยครับ รวมออกมาเป็นหนี้สาธารณะท้ังหมด คือ ๙,๗๙๓,๘๓๔ ล้านบาท เห็นไหม  
นี่คือหลักฐานท่ีชัดเจนมาก ตัวเลขพวกนี้เป็นตัวเลขทางการจาก สบน. ท่ีต้องเป็นตัวเลข 
ท่ีต้องเชื่อถือ ไม่ใช่ตัวเลขจากรัฐบาล เพราะฉะนั้นตัวเลขท่ีรัฐบาลเสนอมาเป็นตัวเลข  
ท่ีเมก (Make) ขึ้น ผมจึงบอกว่ามันเป็นตัวเลขปลอม ๆ เป็นเฟก (Fake) ก็ได้นะครับ ปรากฏว่า 
ถ้าตัวเลขเป็นอย่างนี้ รวมแล้วจะเห็นว่าในจีดีพี (GDP) ของเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของ สบน. 
ท่ีรายงานมานี้มันเป็น ๑๕,๖๕๐,๕๒๒ ล้านบาท เพราะฉะนั้นเราก็ค านวณได้ง่าย ๆ เลยครับ 
ใคร ๆ ก็ค านวณได้ว่าถ้าตัวเลขเป็นเช่นนี้ หลักฐานข้อมูลเป็นเช่นนี้จะท าให้หนี้สาธารณะต่อ  
จีดีพี (GDP) ของประเทศ ณ เดือนเมษายน เท่ากับ ๖๒.๕๘ เปอร์เซ็นต์ ท่านประธานครับ 
ท่านประธานเห็นชัดใช่ไหม มันเกิดอะไรขึ้น ถ้ามันเป็นอย่างนี้ ผมอยากเรียนว่ารัฐบาลก าลัง
เสนองบประมาณ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ นี้ผิดกฎหมาย เพราะว่า 
ผิด พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง และ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังยังต้องยึดถืออยู่ เพราะว่า
ยังไม่ได้มีการแก้ไขอะไร พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดไว้เลยว่ารัฐบาล
ต้องมีสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) ไม่เกิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าใครมีหลักฐานมาเถียงผม 
ว่าไม่เกิน ขอเอาตัวเลขนี้ไปค านวณเลยครับ ขณะนี้มัน ๖๒.๕๘ เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนั้น
รัฐบาลก าลังเสนอ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีเกินกฎหมายก าหนดเรียบร้อยไปแล้ว 
เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาชี้แจงให้เห็นว่ารัฐบาลก าลังเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ แบบปลอม ๆ ซึ่งเป็นตัวเลขที่เมก (Make) ขึ้นและไม่ถูกต้อง 
  ประเด็นต่อไปคืออะไรครับท่านประธาน คิดว่าตัวเลขมันจะดีขึ้นกว่านี้ ไหม 
ผมอยากจะคาดการณ์อย่างนี้ ท่านประธานครับ มันมีโอกาสไหมว่าจีดีพี (GDP) มันจะโตขึ้น
เพื่อจะให้ตัวหนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) มันต่ ากว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นไม่ได้เลยครับ 
ท่านประธาน ด้วยเหตุผลนี้ ผมขอยกสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ วันนี้ก็คือว่าครบ ๒ เดือน 
ของการระบาดของโควิด (COVID) ในระลอกท่ี ๓ พอดี มีผู้ติดเชื้อเท่าไร ๒,๒๓๐ ราย  



  ๕๕๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๖๐/๒ 
 
ตายเท่าไร ตาย ๓๘ ราย และยังมีผู้ป่วยหนักอีกเป็นพัน เพราะฉะนั้นเพียง ๒ เดือน ในรอบท่ี ๓  
แค่ ๒ เดือน มีผู้ติดเชื้อไปแล้วท้ังหมด ๑๓๓,๑๕๙ ราย และตายท้ังหมดเกือบพันราย 
คือ ๙๗๕ ราย ท่านประธานครับ เหตุผลท่ีมีการระบาดรุนแรง เนื่องจากผมติดตามเรื่องนี้ 
มาตลอดเวลา ตั้งแต่มีการระบาดเคส (Case) แรกในอู่ฮั่น เหตุผลท่ีมีการระบาดรุนแรง 
ในครั้งนี้ในรอบท่ี ๓ เพราะว่านอกจากเรื่องของไวรัสกลายพันธุ์แล้ว เหตุผลท่ีส าคัญก็คือว่า 
เราฉีดวัคซีนไม่ทัน เราฉีดวัคซีนน้อยเกินไปจนกระท่ังมันมีแพนเดมิก (Pandemic) เกิดขึ้นแล้ว 
มันไม่ทัน มันก็เลยป้องกันไม่ได้ ขอเวลาอีก คือท่านหัวหน้าพรรคบอกว่าให้เวลาผมไปหมดเลย  
 

- ๒๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๖๑/๑ 
 
ถ้าจะไปกินเวลาของท่านอื่นก็หักไปนะครับ คืออย่างนี้ครับ ถ้าเราดูข้อมูลการระบาดท่ีผ่านมา  
๒ เดือน แล้วเราประเมินสถานการณ์ จากวันนี้ไป ผมบอกได้เลยว่าเรายังจะไม่สามารถควบคุม 
การระบาดได้ครับ และมีความเป็นไปได้อย่างมากท่ีจะมีการระบาดรุนแรงมากขึ้น  หากว่า 
ฝ่ายความมั่นคงปล่อยให้มีการหลุดรอดของไวรัสสายพันธุ์อื่น ๆ เข้ามาจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
วันนี้ตั้ งแต่รอบแรกเลย ฝ่ายความมั่นคงปล่อยให้มีสายพันธุ์สารพัดสายพันธุ์ เข้ามาใน 
ประเทศไทย ตั้งแต่สายพันธุ์อู่ฮั่น เมียนมาร์ อังกฤษ อินเดีย และยังมีสายพันธุ์อื่น ๆ ท่ีน่า
กังวลเป็นอย่างยิ่ง ทางใต้สายพันธุ์เซาท์แอฟริกาจ่อคิวอยู่ อย่าหลุดเข้ามานะครับ ถ้าหลุด 
เข้ามาเมื่อไรประเทศชาติหายนะท้ังประเทศ เพราะอะไร เพราะว่าวัคซีนท่ีเรามีอยู่ 
ท้ั ง  ๒ ตั วนี้ ไม่ สามารถท่ีจะคัฟ เวอร์  (Cover) สายพันธุ์ เซา ท์แอฟริกาได้  หากว่ า 
จะให้คัฟเวอร์ (Cover) จริง ๆ ท่านก็สั่งซื้อไม่ทัน สมมุติว่าท่านได้ไฟเซอร์ (Pfizer) มาวันนี้ 
ท่ านก็ ฉี ด ไม่ ทันถ้ าหากว่ า เซา ท์แอฟริกามาถึ งกรุ ง เทพมหานคร  เพราะฉะนั้ น 
ต้องล้อมคอกให้ดีอยู่ ท่ีชายแดนห้ามเข้าเด็ดขาด และท่ีมีติดโรคแล้ว ท่ีอ าเภอตากใบ  
จังหวัดนราธิวาส ห้ามหลุดเข้ามาในกรุงเทพฯ หลุดเข้ามาเมื่อไรไม่มีใครอยู่ได้เลยครับ 
ท่านประธาน เพราะไม่สามารถป้องกันการป่วยหนัก ป้องกันการตาย ป้องกันการเข้าไอซียู 
(ICU) ป้องกันไม่ได้เลย ท่านประธานครับ ขอเวลาอีกนิดเดียว มีเรื่องท่ีน่าเป็นห่วงนอกจาก
เรื่องสายพันธุ์กลายพันธุ์แล้ว ท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งก็คือว่ารัฐบาลก าลังมีนโยบายท่ีจะเปิด
แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) เช่น ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ผมไม่คัดค้าน 
ในเรื่องท่ีจะเปิดเมือง แล้วก็ให้มีการท่องเท่ียวเกิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้
เศรษฐกิจเดินหน้า ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่ประเด็นนี้ครับ ประเด็นว่าฝ่ายความมั่นคงซึ่งเป็น
ทหาร ไม่รู้เรื่องระบาดวิทยา ต้องคิดเรื่องนี้ให้รอบคอบ เพราะอะไรครับ เท่าท่ีผมทราบ
รัฐบาลได้มีการเอาวัคซีนไปฉีดท่ีจังหวัดภูเก็ตเป็นจ านวนมาก แล้วพยายามท่ีจะคัฟเวอร์ 
(Cover) ประชากรให้ได้มากท่ีสุด เช่น ประมาณท่ี ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็น
เรื่องท่ีดี  แต่ทุกคนลืมไปครับ ทุกคนลืมไปว่าวัคซีนท่ีน าไปฉีดนั้นคือวัคซีน ซิโนแวค  
(Sinovac) ท่านประธานรู้ ไหม ซิโนแวค (Sinovac) นี้ ฉีด ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ๙๐ เปอร์เซ็นต์  
ก็ ไม่ เกิดเฮิร์ด อิมมูนิตี  (Herd Immunity) ด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพราะว่าเอฟฟิ เคซี  (Efficacy)  
หรือประสิทธิภาพของซิโนแวค (Sinovac) นี้มันต่ ามาก มันอยู่ท่ีประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ต้น ๆ 



  ๕๕๗ 
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เท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นฉีดเท่าไรมันก็ไม่เกิดเฮิร์ด อิมมูนิตี (Herd Immunity) ถ้าเปิดเมือง 
เข้ามามีโอกาสท่ีจะระบาดรุนแรงท่ีจังหวัดภูเก็ตด้วย หรือเมืองอื่น ๆ ท่ีก าลังจะเปิดด้วย 
เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดี ต้องคิดถึงเอฟฟิเคซี (Efficacy) ของวัคซีนด้วย ถ้าหากว่าต้องการ 
ให้เกิดเฮิร์ด อิมมูนิตี (Herd Immunity) มิเช่นนั้นแล้วจะพังทลายท้ังหมดเลย เนื่องจากว่า 
มีคนพูดเรื่องโควิด (COVID) มีคนพูดเรื่องวัคซีนไปเยอะมาก ๆ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ผมคงไม่ลง
รายละเอียดมากกว่านี้ แต่ว่าอยากจะโพรเจกต์ (Project) ภาพให้ดูว่ามันมีภาพประมาณนี้
เป็ นซี เนริ โอ (Scenario) เพราะฉะนั้ นก็ เลยอยากจะบอกว่ าตลอดท้ั งปี  ๒๕๖๔ จนถึ ง 
ต้นปี ๒๕๖๕ ผมเชื่อว่าตัวเลขเศรษฐกิจจะยังไม่ดีขึ้น และตัวเลขจีดีพี (GDP) อาจจะต่ ากว่านี้ 
ซึ่งจะท าให้หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) สูงขึ้นมากกว่า ๖๒.๕๘ เปอร์เซ็นต์ ท่ีผมก าหนดด้วย 
และผมอยากเตือนไว้เลยว่าแวเรียนต์ (Variant) คือการกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด (Virus 
COVID) นี้สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ผมอยากให้รัฐบาลเข้าใจเรื่องนี้จริง ๆ เข้าใจเรื่องของ
ระบาดวิทยา เราไม่สามารถเอาอาวุธนี้ไปรบกับไวรัสได้ มันต้องใช้ความรู้ทางระบาดวิทยา 
เพราะฉะนั้นองค์ความรู้กับประสบการณ์เป็นเรื่องส าคัญ ไม่ใช่ว่าทหารนั่งหัวโต๊ะ แล้ว 
มันเอาไวรัสอยู่ ไม่อยู่ครับท่านประธาน ท่ีผมได้อธิบายและชี้แจงข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ ต่อ
สภาแห่งนี้เพื่อจะแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลนั้นเสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
๒๕๖๕ นี้  ผิด พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยการมั่ วหรือเมกอัป  
(Make up) ตัวเลขขึ้นมาซึ่งไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกต้อง ท้ังจีดีพี (GDP) ก็ผิด เมก (Make) ขึ้นมา ----  
 

- ๒๖๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๕๘ 
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และหนี้สาธารณะก็ผิด ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าจีดีพี (GDP) ทิพย์ครับ  
จีดีพี (GDP) ทิพย์ ท่านประธานเคยได้ยินไหมครับ คือเป็นจีดีพี (GDP) ท่ีไม่มีอยู่จริง  
ก็ขออนุญาตกราบเรียนเพียงเท่านี้ และขอขอบพระคุณท่านประธานท่ีให้ผมยืนเอียง ๆ  
แบบนี้ ขอบพระคุณครับ ผมหันหน้าหาท่านประธานแล้วครับ กราบขอบพระคุณครับ 
ท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงใช่ไหม เชิญครับ  
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  :  กราบเรียน
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ขออนุญาตเรียนชี้แจงต่อประเด็นท่ีท่านสมาชิกเมื่อสักครู่
ได้อธิบายในเรื่องของตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องหนี้สาธารณะแล้วก็จีดีพี (GDP) เพื่อไม่ให้เกิด 
ความคลาดเคลื่อนต้องขออนุญาตเรียนชี้แจง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเทคนิค ขออนุญาตเรียนว่า 
ในข้อ ๑ นั้นในเรื่องของจีดีพี  (GDP) ท่ีปรากฏอยู่ ในเอกสารเล่มงบประมาณโดยสังเขปนั้ น  
ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ แล้วก็ประมาณการปี ๒๕๖๕ นั้น เป็นตัวเลขท่ีตรงกัน
สอดคล้องกันท้ังเล่ม ซึ่งตัวเลขท่ีอ้างอิงอยู่ในเอกสารนั้น ก็จะเป็นตัวเลขท่ี เป็นทางการ 
จากสภาพัฒน์ ซึ่งเป็นผู้ท่ีประมวลตัวเลขในเรื่องของจีดีพี (GDP) ในแต่ละไตรมาส ตัวเลข 
จีดีพี (GDP) มี ๒ ตัว จีดีพี (GDP) ท่ีเราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ ท่ีเราใช้ในการค านวณสัดส่วน 
ต่าง ๆ นั้น เป็นจีดีพี (GDP) ในราคาปัจจุบัน หมายความว่าเป็นราคาท่ีเราคิดในอัตราราคา 
ในท้องตลาดในทุกวันนี้ กับอีกอันหนึ่งก็คือว่าจีดีพี (GDP) ท่ีเราขจัดในเรื่องของตัวอิทธิพล 
ของราคาออกไป ก็คือว่าต้องอ้างอิงในปีใดปีหนึ่งในอดีต ในอดีตนั้นซึ่งเป็นปีท่ีปกติ แล้วเรา
จะรู้ว่าปริมาณสินค้าและปริมาณรายได้ของเรานั้น ท่ีเอาเรื่องราคาออกไปแล้วมันมีเท่าไร 
เพราะไม่อย่างนั้นเราจะหลงกับในเรื่องของตัวราคา ราคามันจะมีอิทธิพลว่าปีนี้เราเทียบกับ  
ปีท่ีแล้วได้ แต่ว่าท่ีจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น ถ้าเราตัดในเรื่องของเงินเฟ้อออกไป 
จ านวนท่ีเราซื้อสินค้าหรือเราใช้จ่ายนั้นอาจจะน้อยกว่า ถ้าอัตราเงินเฟ้อในปีปัจจุบันมันสูง 
อันนี้ก็เป็นข้อ ๑ เพราะฉะนั้นการท่ีจะเทียบตัวเลขหนี้สาธารณะหรือตัวเลขอะไรก็ตาม  
ฐานตัวจีดีพี (GDP) นั้น ต้องเทียบกับตัวจีดีพี (GDP) ในราคาปัจจุบัน ส่วนท่ีเราเรียกเป็น 



  ๕๕๙ 
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ราคาคงท่ีหรือราคาอ้างอิงในปีฐานนั้น ก็เป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ีว่าต้องการดูขจัดอิทธิพลของราคา 
ออกไป นั่นในข้อ ๑ 
  ข้อ ๒ ในเรื่องของหนี้ท่ีท่านสมาชิกได้อภิปรายเมื่อสักครู่ว่าตัวเลขอัปเดต 
(Update) ในปีล่าสุดในเดือนเมษายนนั้น หนี้สาธารณะของเรานั้นตัวหนี้สาธารณะคือสต็อก 
(Stock) คือยอดสะสมมา เมื่อเทียบกับจีดีพี (GDP) นั้นก็เทียบกับจีดีพี (GDP) ในราคาปัจจุบัน  
ตัวเลขล่าสุดนั้นถูกต้องครับ ๕๔.๙๑ เปอร์เซ็นต์ ท่ีทางส านักงานบริหารหนี้สาธารณะได้แถลง
ออกไป ซึ่งส านักงานบริหารหนี้สาธารณะนั้นก็จะมีการประมวลตัวเลขในแต่ละเดือน แล้วก็
รายงานต่อสาธารณะ ทีนี้ในการรายงานนั้นเนื่องจากจีดีพี (GDP) ของเรานั้นเราไม่ได้ค านวณ
เป็นรายเดือน จีดีพี (GDP) ท่ีประกาศโดยสภาพัฒน์นั้นเป็นตัวเลขท่ีออกมาในทุกไตรมาส 
ก็คือยอดรวม ๓ เดือน ทีนี้ในการรายงานตัวหนี้สาธารณะต้องรายงานเป็นรายเดือน  
ทางส านักงานบริหารหนี้สาธารณะก็เบรกดาวน์ (Breakdown) ก็คือแตกตัวจีดีพี (GDP)  
๓ เดือน ออกมาในแต่ละเดือน ถึงจะมาเทียบกันได้เดือนต่อเดือน อันนี้ก็เป็นหลักการอันท่ี ๒  
ท่ีวิธีการค านวณ  
  ข้อ ๓ ก็คือเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกก็ได้น าตัวเลขขาดดุลนั้น ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
แล้วก็เรื่อง พ.ร.ก. กู้เงินนั้นมาอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท บวกเข้าไปในปี ๒๕๖๕ เลย จริง ๆ แล้ว 
อย่างท่ีผมเรียนนะครับว่าหนี้สาธารณะนั้นเป็นสต็อก (Stock) คือเป็นยอดสะสม ณ วันใด  
ณ วันหนึ่ง เพราะฉะนั้นท้ัง ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กับ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้น 
 

- ๒๖๓/๑ 
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เมื่อยังไม่ได้เกิดขึ้นก็ยังไม่สามารถท่ีจะมานับได้ การเกิดขึ้นของหนี้สาธารณะนั้นก็ต่อเมื่อ 
เราขาดดุล รายได้ไม่พอรายจ่ายในเดือนไหน ไตรมาสไหน ทางส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
ก็จะกู้ เงินมาเพื่อให้พอกับรายจ่าย การเบิกเงินท้ังหมด การกู้เงินท้ังหมดไม่ได้กู้มาท้ังก้อน  
กู้ตามความจ าเป็นในแต่ละเดือน ในแต่ละไตรมาส เพราะฉะนั้นเราต้องไปดูว่าตัวโฟลว์  
(Flow) หรือว่าตัวยอดท้ังหมด ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทนั้น ในปีนั้นเราใช้
หมดไหม ในแต่ละเดือนนั้นก็จะมีการเคลื่อนไหวของหนี้ หนี้สะสมนั้นไม่ได้สะสมไปตลอด  
แต่ในระหว่างปีนั้นในเอกสารงบประมาณเราได้มีการก าหนดรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ 
ท้ังเงินต้น ท้ังดอกเบ้ีย เพราะฉะนั้นในระหว่างปีของปี ๒๕๖๕ นั้นก็ จะมีหนี้ ท่ีครบช าระ  
หรือดอกเบี้ยท่ีครบก าหนดท่ีจะต้องช าระ ซึ่งเราก็จะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีซึ่งมีรายการไว้อยู่แล้ว อันนี้ก็เป็นส่วนท่ีอยากจะเรียนว่าในแต่ละเดือ นนั้น 
ก็มีการเคลื่อนไหว อาจจะมีส่วนท่ีเรากู้มาเพิ่ม ส่วนท่ีเรามีการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ 
หรือว่ามีส่วนท่ีเราช าระหนี้ ท้ังเงินต้น  ท้ังดอกเบี้ย เพราะฉะนั้นก็จะมียอดท่ีลดลง  
ยอดท่ีเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนเราต้องไปดูตรงนั้น เพราะฉะนั้นก็เรียนว่าในส่วนของ 
การประมาณการนั้น ต้องให้ทางส านักงานบริหารหนี้สาธารณะไปดูในเรื่องของปริมาณการใช้  
ความต้องการในการใช้ในแต่ละเดือน ถึงจะเอาตัวเลขนั้นมาหารกันได้ในแต่ละเดือน  
ก็ขออนุญาตเรียนว่าถ้าในเรื่องเทคนิคนั้น ทางกระทรวงการคลังโดยส านักงานบริหาร 
หนี้สาธารณะ ก็ยินดีท่ีจะให้ความกระจ่างวิธีการค านวณตัวเลขพวกนี้ต่าง ๆ  ให้กับท่านสมาชิก 
ได้รับทราบ ขอขอบพระคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านสมาชิก 
ท่านต่อไป ท่านขจิตร ชัยนิคม เชิญครับ  
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย ขอร่วมอภิปรายงบประมาณรายจ่าย
ปี ๒๕๖๕ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อสภาเมื่อวานนี้ ท่านประธานครับ ในวาระนี้ 
เป็นวาระรับหลักการ ผมจะพูดถึงเฉพาะหลักการนี้ซึ่งมี ๘ บรรทัด ในหน้านี้ ในหน้าท่ี 
ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงไว้ ๔๙ หน้า ในหลักการนี้บอกว่าตั้งงบประมาณไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท 
แต่ว่าในหลักการนี้บอกว่าจะใช้ให้หน่วยรับงบประมาณ ๓,๐๗๔,๔๒๔ ล้านบาท แค่ ๒ บรรทัดนี้  



  ๕๖๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๖๓/๒ 
 
ผมรับไม่ได้ ท่านประธานครับ ท าไมรับไม่ได้ เพราะผมรู้ในจ านวน ๓,๐๗๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ 
เอาไปให้หน่วยรับงบประมาณ คือหน่วยรับงบประมาณ ถ้าตามไปดูแล้วไม่ว่ากระทรวง ทบวง 
กรม ไม่ว่ายุทธศาสตร์ เป็นเรื่องเดิมหมด ถ้าเป็นเรื่องเดิมหมดคนธรรมดาเขาดูเขาก็รู้ ไม่ต้อง
ใช้สติปัญญามาก แต่ผมประหลาดใจว่าท้ังส านักงบประมาณ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ กระทรวงต่าง ๆ ท่ีมีความรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณ จนกระท่ังผ่านเข้ามาให้ 
ครม. พิจารณา จนกระท่ังท่านนายกรัฐมนตรีมาแถลงต่อสภาวันนี้ ท าไมออกมาในสภาพ  
ท่ีปกติ ไม่รับรู้วิกฤติของชาติ ผมจะไม่อธิบายว่าเกิดวิกฤติอะไร แต่ว่าเพ่ือนสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแห่งนี้พูดถึง --------------------------------------------------------------------- ----- 
 

- ๒๖๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๖๔/๑ 
 
รายละเอียดมาแล้ว ๒ วัน แต่ถ้าไม่พูด ถ้าหูไม่หนวก ตาไม่บอด ไม่ไร้สติปัญญา ก็ต้องรู้ว่า 
เวลานี้ประเทศเข้าสู่ในภาวะวิกฤติ วิกฤติเรื่องใหญ่ ๆ  ต้องต่อสู้กับโรคระบาด ทุกคนต้องอยู่บ้าน 
เพื่อชาติ แต่รัฐบาลจัดงบประมาณเหมือนเดิมทุกประการ ไม่มีอะไรท่ีแสดงถึงภูมิปัญญา 
ท่ีรับรู้ปัญหาท่ีประชาชนก าลังเดือดร้อนอยู่ขณะนี้ ไม่ใช่ว่าเฉพาะหน้า ประชาชนต้องการ 
ฉีดวัคซีนก็มีปัญหา งบประมาณเหล่านี้  ยิ่งดูรายละเอียดการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก  
บอกสาธารณสุขเงินค่าเสี่ยงภัย เสี่ยงชีวิตของหมอเขาก็ยั ง ไม่ ได้ รับมัน เป็นได้อย่ างไร  
งบประมาณซื้อวัคซีนเขาขอไป ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ได้ ๑,๐๐๐ ล้านบาท เป็นไปได้อย่างไร 
สถานการณ์ตัวเลขท่ีพูดกันมา ๒ วันนี้ ชัดเจนหรือยัง สภาพท่ีประชาชนจะต้องอยู่ด้วยความ
ยากล าบาก ด้วยความกลัวต่อโรคภัย เป็นสถานการณ์พิเศษไหม สถานการณ์พิเศษท่านก็รับรู้ 
ท่านประกาศสถานการณ์ร้ายแรง ท่านรวมกฎหมาย ๓๐-๔๐ ฉบับ ไปดูแลคนเดียว  
ท่านพลเอก ประยุทธ์ ท่านนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลท่านอภิปรายอาจจะบอกว่า 
ส านักงบประมาณเขาเกรงใจท่าน เขาอยากจะด่าท่านนั่นล่ะ ผมพูดตรง ๆ เอาอย่างนี้ตรง ๆ 
ก็คือหลักการนี้ผมรับไม่ได้ หลักการในการจัดสรรงบประมาณตัวเลขท่ีท่านแถลงอยู่ในหน้าแรก 
ผมรับไม่ได้เลย เพราะมันไม่สอดคล้อง ไม่ส าเหนียก ไม่รู้สึกรู้สาถึงความเดือดร้อน 
ของประชาชน คณะรัฐมนตรีผ่านเข้ามาได้อย่างไร หรือผ่านโดยกลัวท่านนายกรัฐมนตรี 
หรือ บอกใครซุบซิบจะปลดออก ยึดโควตาอย่างนั้นหรือ จะกลัวท าไม เพราะฉะนั้น 
เฉพาะหลักการ ๘ บรรทัดนี้รับไม่ได้ ยิ่งไปดูรายละเอียดซึ่งท่านให้ผมไปเป็นกล่อง ๆ  
ลงรายละเอียดเหมือนเดิมทุกประการ ท่านประธานครับ เอาเฉพาะตัวเลขนะครับ  
๓.๑ ล้านล้านบาท ท่านตั้ งงบประมาณไว้ ท่านไปใช้ให้หน่วยงานรับงบประมาณ  
๓.๐๗๔ ล้านล้านบาท ก็แปลว่าหน่วยรับงบประมาณรับไป ทีนี้ ไปดูค่าใช้จ่ายประจ า  
ท่านประธาน ค่าใช้จ่ายประจ ามีอยู่ ๗๖.๑ เปอร์เซ็นต์ แปลว่า ๒,๓๖๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ค่าใช้จ่ายประจ า แปลว่าใช้ส าหรับข้าราชการ เหลืออยู่เท่าไรก็พอดีกับท่ีท่านเก็บได้  
๒.๔ ล้านล้านบาท ก็บอกประชาชนชัด ๆ ว่าเวลานี้สถานการณ์ของประเทศไทยกะว่าจะเก็บได้  
๒.๔ ล้านล้านบาท ถ้าไม่ท าอะไร ไม่สร้างอะไร ก็คือจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าประจ าหมด  
ทีนี้ ท่านก็จะกู้มา ๗๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาท ผมก าลังจะพูดถึง ๗๐๐ ,๐๐๐ ล้านบาทนี้ 
ใน ๗๐๐,๐๐๐ บาท ในสถานการณ์วันนี้ท่านไม่ต้องมาพูดหรอก ๖ ยุทธศาสตร์ท่ีเคย 



  ๕๖๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๖๔/๒ 
 
ท่องจ ามา สภาพัฒน์ ส านักงบประมาณ ท าอะไรก็ท าแบบหัวสี่เหลี่ยม พลิกแพลงไม่ได้  
ไม่ต้องพูด ท าไมต้องมี ๖ ยุทธศาสตร์เหมือนภาวะปกติ บ้านเมืองอยู่ในภาวะวิกฤติอย่างยิ่ง
ยุทธศาสตร์มีอย่างเดียวเท่านั้น ท าอย่างไรถึงจะพาประชาชนให้มีความเชื่อมั่น แล้วได้ฉีดวัคซีน 
เพื่อป้องกันตัวเองในเบื้องต้น ได้รับการชดเชยในความเสียหายท่ีเขามีอยู่ ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีกู้มาท าเพื่อสิ่งนี้เท่านั้น ชีวิตคนส าคัญไม่มากกว่ารถถังหรือ ตอบมาสิ
ตอบชัด ๆ สิ ชีวิตของประชาชนแต่ละชีวิตมีความส าคัญในการด ารงอยู่ ไม่มีความมั่นคงใด ๆ  
 

- ๒๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๖๕/๑ 
 
ท่ีจะมั่นคงเหนือกว่าความมั่นคงของประเทศ ท่ีประชาชนเป็นเจ้าของประเทศ ในประเทศ 
ท่ีอ้างว่าเป็นประชาธิปไตย แม้หัวใจของบางคนท่ีมีอ านาจในเมืองนี้จะนิยมเผด็จการ แล้วมา
อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยก็ตาม จงรับรู้ไว้ เวลานี้ชีวิตของประชาชนท้ังประเทศอยู่ในภาวะ
วิกฤติ ไม่มั่นใจว่าจะรอดพ้นจากโรคระบาดร้ายแรงนี้ได้ ยุทธศาสตร์ของประเทศนี้มีอย่างเดียว  
เอาชีวิตของประชาชนให้รอด สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน สิ่งใดท่ีเขาสูญเสียไม่ว่าจะเป็น
ชีวิตเดียวในชนบท หรือเป็นเอสเอ็มอี  (SMEs)  เขาต้องได้รับการชดเชยจากเงิน  
๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเหลือจากการใช้จ่ายประจ า นี่คือสิ่งท่ีผมจะบอก แล้วผมจะบอกท่าน
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ว่า ถ้าท่านยังมีสติปัญญาอยู่ถอนออกไปเลย งบประมาณท่ีไม่มี
ยุทธศาสตร์ตรงกับภาวะความจ าเป็นของบ้านเมือง เสนอเข้ามาสภานี้ท าไม หรือคิดว่า
ผู้แทนราษฎรไม่มีสติปัญญาเท่านั้นหรือเสนอเข้ามาท าไม สภาพัฒน์ก็มี ส านักงบประมาณก็มี 
มีใครให้สติท่านหรือยัง ไม่มีใครให้สติท่านเลยหรือว่าต้องท างบประมาณแบบพิเศษ บ้านเมือง
ถึงจะรอดผ่านไปได้  มาใช้งบประมาณในการซื้อโน่นซื้อนี่อะไรเหมือนภาวะปกติ   
ใช้ไม่ได้ ใช้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ รับไม่ได้ ถอนออกไป งบประมาณแบบนี้ถอนออกไป  
อย่าเสนอเข้ามาสภาแห่งนี้ คนท่ีจะรับผิดชอบคือนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ไม่ต้องอ้อมค้อม 
ไม่ว่าใครเสนอ นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบ ขึ้นมารับผิดชอบอย่างลูกผู้ชาย ว่าเวลานี้ 
จัดงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองเลย พออนุมัติงบประมาณเสร็จ 
ประชาชนท่ีไหนเขาจะมั่นใจว่าเขาต้องได้รับวัคซีน แล้ววัคซีนท่ีเขาฉีดไม่ต้องเอามากหรอก 
ไม่ต้องคิดมาก อะไรมีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพ ผมไม่พูด หลายคนพูดแล้ว ฉีดแล้วให้เขา 
ออกต่างประเทศได้ ไปลาวก็ได้ ไปพม่าก็ได้ นี่ฉีดแล้วไปลาวก็ไม่ได้ เขมรก็ไม่ได้ ฉีดท าไม  
เสียเงินงบประมาณประชาชนท าไม เงินงบประมาณเขา ไม่ใช่เงินคุณ คณะรัฐมนตรี  
ต้องส าเหนียกด้วยว่าเงินงบประมาณท่ีใช้ทุกบาททุกสตางค์เป็นภาษีของประชาชน แล้วใช้
ส าหรับประชาชนเป็นเรื่องหลักได้ไหม ใช้คิดถึงเขาก่อนได้ไหม ไม่ต้องคิดถึงเรื่องอื่น นี่ยังมา
ใช้งบประมาณแบบปกติ แล้วเขาก็บอกพวกท่านว่าก าลังใช้งบประมาณเพื่อพวกพ้อง  
มันเหมือนดูจะจริงด้วยนะ พอจัดเสร็จก็ใส่หน่วยงาน ใส่ไป ใส่ไป พรรคพวกตัวเองก็ตามไป 
มันเหมือนจะจริง แล้วมันจริงด้วย เพราะฉะนั้นท่านประธานครับ ผมรับหลักการงบประมาณ 



  ๕๖๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๖๕/๒ 
 
แบบนี้ไม่ได้จริง ๆ  ด้วยความบริสุทธิ์และด้วยความรู้ ด้วยประสบการณ์ท่ีเป็นมา งบประมาณปีนี้ 
ไม่น่าจะมีงบประมาณแบบนี้มาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร ถอนออกไป ถ้าไม่ถอนงบประมาณ  
ท่านนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ออกไปยิ่งดี ขอบคุณมากครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านนายกรัฐมนตรีครับ  
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์ โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ ากา ร
กระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพไปยังสมาชิกท่ีได้กล่าวเมื่อสักครู่ 
ผมก็กราบเรียนว่าในเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในปี ๒๕๖๕ หรือแผนค่าใช้จ่ายท่ีเสนอ 
ไปนั้น ได้มีการไตร่ตรอง คัดกรองอย่างเข้มงวดในการท่ีจะออกมา แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวในเรื่อง
ของภาพรวมงบประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งว่างบประมาณรายจ่ายพวกนี้มันอยู่ท่ี
ไหน อะไร อย่างไร การบริหารหลักการของวัคซีนเป็นอย่างไร วันนี้ผมอยากจะกราบเรียนว่า
ในตัวเลขสถานการณ์ท่ัวโลก ไม่ใช่ดูแต่ประเทศไทยอย่างเดียว ผู้ติดเชื้อรายใหม่ท่ัวโลก
ประมาณสัก ๕๐๐,๐๐๐ ราย ผู้ป่วยยืนยันท่ัวโลก ๑๗๐ ล้านราย รักษาหายแล้ว ๑๕๒ ล้านราย 
เสียชีวิต ๓,๕๐๐,๐๐๐ ราย ถ้าเทียบกับประเทศใหญ่ ๆ สหรัฐอเมริกา รายใหม่ ๑๒,๐๐๐ ราย  
 

- ๒๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๖๖/๑ 
 
สะสม ๓๔ ล้านราย อินเดีย ๑๗๔,๐๐๐ ราย สะสม ๒๗ ล้านราย บราซิล ฝรั่งเศส ตุรกี  
สูงท้ังสิ้น นั่นคือสถานการณ์โลก ต่อมาสถานการณ์ในอาเซียน อินโดนีเซีย รายใหม่ ๖,๕๖๕ ราย  
สะสม ๑,๘๐๐,๐๐๐ ราย เสียชีวิตรายใหม่ ๑๖๒ ราย ตายสะสม ๕,๒๖๒ ราย มาเลเซีย  
รายใหม่ ๙,๐๒๐ ราย สะสม ๕๕๘,๐๐๐ ราย รายใหม่เสียชีวิต ๙๘ ราย ตายท้ังหมด  
๒,๖๕๐ ราย อยู่สถานพยาบาล ๗๖,๐๐๐ ราย เมียนมาร์สถานการณ์ยังมีปัญหาในเรื่องของ
การตรวจสอบข้อมูล วันนี้ ท่ีมีข้อมูลสะสมขั้นต้น ๑๔๓,๕๒๖ ราย สะสม ๓,๒๑๖ ราย 
เสียชีวิตในสถานพยาบาลอีก ๘,๐๐๐ กว่าราย กัมพูชา ๕๘๘ ราย สะสม ๒๘,๘๒๕ ราย 
เสียชีวิตรายใหม่ ๗ ราย เสียชีวิตรวม ๒๐๓ ราย ผู้ป่วยรักษาพยาบาล ๗,๓๐๗ ราย เวียดนาม  
๒๘๖ ราย สะสม ๖,๙๐๘ ราย วันนี้ตายสะสม ๔๗ ราย รักษาพยาบาลอีก ๔,๐๐๐ ราย ลาว
ติดเชื้อรายใหม่ ๓ ราย สะสม ๑,๙๐๐ ราย ตายสะสม ๓ ราย ก็เป็นข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ว่า
เราจะมาบริหารวัคซีนกันอย่างไร ส าหรับประเทศไทยข้อมูลวันนี้ยอดก็ลดลง ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 
ในวันนี้ก็เริ่มลดลงเหลือ ๒,๒๓๐ ราย ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่น 
เรือนจ าหรือในคลัสเตอร์ (Cluster) คนงานอะไรต่าง ๆ ตรงนี้ซึ่งเราก็พยายามท่ีจะแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ให้ได้โดยเร็วท่ีสุด ไม่ว่าจะเรื่องของการบริหารเตียง บริหารโรงพยาบาลสนาม 
เพิ่มเตียงรักษาพยาบาล ปรับในเรื่องของการบริการการฉีดวัคซีน สถานท่ีฉีดวัคซีน เตรียม
จัดหาวัคซีน รายละเอียดพวกนี้ผมคงจะให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจง
ต่อไปในโอกาสอันควร แต่ผมค านวณในฐานะท่ีผมเป็นทหารนี่ล่ะ ท่านพูดเสียงดังผมก็พยายาม
ฟังอยู่ บางทีก็ไม่ค่อยชัด วัคซีนผมคิดง่าย ๆ ว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีเวลาจากเดือนนี้เดือน
มิถุนายนถึงธันวาคม ๗ เดือนใช่ไหม ถ้าเราสามารถหาวัคซีนได้ ๑๐ ล้านโดส เราก็สามารถ
จะคุ้มครองคนได้ประมาณ ๗๐ ล้านคน พูดง่าย ๆ ในตรงนี้ก็อาจจะมีวัคซีนเข็มแรก เข็ม ๒ 
ถูกไหม วันนี้ตัวเลขนี้คือ ๑๐ ล้านโดส ถ้า ๙ ล้านโดส ก็ ๖๓ ล้านคน ถ้า ๘ ล้านโดส  
๕๖ ล้านคน นี่คือจ านวนวัคซีนท่ีค านวณคร่าว ๆ ออกมา เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องวัคซีนท่ี  
กระทรวงสาธารณสุขได้พยายามมีการติดต่อ แล้วก็คาดว่าจะมีการเพิ่มเติมจากวัคซีนยี่ห้ออื่น
เพ่ิมมาอีก วันนี้ก็ได้มา ๒ ยี่ห้อ คือซิโนแวค (Sinovac) กับแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) 
ซึ่งตอนนี้ก็ได้รับค ายืนยันมาบ้างแล้ว ว่าจะมีการส่ง เพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป 
ผมคิดว่ามันก็เป็นไปตามแผน ขณะเดียวกันเราก็จะหาวัคซีนอื่นมาเสริม เช่น  ซิโนฟาร์ม  



  ๕๖๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๖๖/๒ 
 
(Sinopharm) เข้ามาเพิ่มอีก แล้วในส่วนของวัคซีนอื่นท่ีมาขึ้นทะเบียนกับเรา เช่น ไฟเซอร์   
(Pfizer) ก็อาจจะเข้ามาในไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ ซึ่งมันก็อยู่ในแผนตรงนี้อยู่นั่นล่ะ แต่ปัญหา
ของวัคซีนในวันนี้มันคือปัญหาว่าทุกประเทศในโลกแย่งชิงกันท้ังสิ้น มันถึงเป็นวัคซีนของรัฐ 
ท่ีรัฐจะน าส่งออกได้หรือไม่ เป็นเรื่องท่ีบริษัทจะต้องขออนุมัติรัฐบาลของเขา ก็โชคดีท่ีเรา 
ได้มีการท าสัญญาตรงนี้ เอาไว้ก่อน ในส่วนของการใช้งบประมาณในเรื่องของวัคซีน  
เราได้รับงบพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา ท้ังในส่วนของ พ.ร.ก. เงินกู้ ท้ังงบกลาง ไม่มีปัญหาส าหรับ  
เงินงบประมาณในการซื้อวัคซีน การน าเข้าก็ต้องผ่านมาตรฐานของ อย. ส่วนใครจะน าเข้า  
เท่าไร อย่างไรก็ตาม ก็แล้วแต่ ก็ต้องเจรจากับบริษัทผู้แทนในประเทศถูกไหม ใช่ไหมครับ 
ท่ีวันนี้มีการตั้งบริษัทผู้แทนในประเทศไทยแล้ว ท้ังซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ซิโนแวค 
(Sinovac) และแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เพราะฉะนั้นก็ขอให้เข้าใจตรงนี้ว่ารัฐบาล 
ให้ความส าคัญตรงนี้เป็นอย่างยิ่ง ในเรื่องของคุณภาพ ผมก็ยืนยันว่าวันนี้ผมเอาข้อมูลมาจาก 
๓ สถาบัน ของหมอ ของ ศบค. ของสาธารณสุข ศบค. นี้ไม่ใช่ผมใช้อ านาจคนเดียว ----------- 
 
               - ๒๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๖๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๖๗/๑ 
 
เวลาผมประชุมรัฐมนตรีเกือบท้ังหมดอยู่ใน ศบค. นี้ด้วย ก็ปรึกษาหารือกัน ท้ังผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หมอ ท่ีปรึกษา บุคลากรทางการแพทย์  
ผมตัดสินใจจากตรงนั้น ไม่ใช่ผมไปสั่งเอาแต่ใจอย่างท่ีท่านว่า คงไม่ใช่นะครับ ท่านเข้าใจ
อะไรผิดหรือเปล่าไม่ทราบ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยืนยันในขีดความสามารถของวัคซีนท่ีมีอยู่ 
นะครับ แอสตร้ าเซนเนก้ า (AstraZeneca) ซิ โนแวค (Sinovac) และซิ โนฟาร์ม (Sinopharm)  
ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกัน เพียงแต่ระยะเวลาในการฉีดมันต่างกัน เพราะว่าทางซิโนแวค 
(Sinovac) มันใช้เวลาน้อยกว่าในการฉีดเข็ม ๒ ซึ่งก็สามารถจะฉีดได้เร็วขึ้นถ้าเราได้ปริมาณ 
ท่ี เพี ยงพอ ในส่ วนแอสตร้ าเซนเนก้ า (AstraZeneca) ฉี ดเข็ มแรกก็ ได้ ผลดี อยู่ แล้ ว  
มันสามารถจะทอดเวลาตรงนี้ได้อีกหน่อยหนึ่ง เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องแวรี (Vary)  
ไปตามสถานการณ์ แวรี (Vary) ของสถานการณ์วัคซีนโลก เพราะว่าวัคซีนผลิตในประเทศ 
ท่ี เรียกว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ ท้ังสิ้น แล้วประเทศเขาก็มีการแพร่ระบาดอยู่ เป็น 
จ านวนมากในปัจจุบัน ถ้าท่านไม่ติดตามพวกนี้ท่านก็จะโทษแต่เรานั่นล่ะ ผมคิดว่าเรา  
ก็พยายามท าอย่างเต็มท่ีในสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินในขณะนี้ ผมเรียกว่าฉุกเฉินนะครับ 
งบประมาณวัคซีนผมมีไม่จ ากัด เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็กราบเรียนว่าเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้  
ว่าโน่นนี่ ใช้ไม่ถูกต้อง ผมถามว่าวันนี้หนี้สาธารณะมันเพิ่มขึ้น ผมใช้หนี้จ าน าข้าวเท่าไร  
อยู่ในยอดนี้นะครับ ท่ีว่าผมยอดสูงนี่ ผมใช้หนี้ไป ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทแล้ว ไม่อยากจะ
ย้อนกลับนะครับ ใช้หนี้ไปแล้ว ๗๐๕ ,๐๐๐ ล้านบาท เหลือภาระหนี้อีก ๒๘๐ ,๐๐๐  
ล้านบาท ต้องทยอยใช้อีก ๑๒ ปีหมดภาระ ขอบคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีอนุทินครับ  
  นายอนุทิน ชาญวีรกูล (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับ กระผม นายอนุทิน ชาญวีรกูล ในฐานะท่ี เป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จริง ๆ เมื่อสักครู่นี้ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ชี้แจง
รายละเอียด ในส่วนท่ีผมคิดว่าก าลังจะชี้แจง แต่ท่านได้ชี้แจงไปก่อนแล้ว แต่ว่ามีอยู่แค่บาง
ประเด็นท่ีผมคิดว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องกราบเรียนชี้แจงไปยังพี่น้องประชาชนผ่าน 



  ๕๖๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๖๗/๒ 
 
สภาแห่งนี้ เพราะว่าเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคเพื่อไทย ท่านขจิตร 
ชัยนิคม ท่านได้กล่าวว่าเรื่องวัคซีน รัฐบาล ไม่ใส่ใจ เงิน ๔,๐๐๐ ล้านบาท ยังไม่ให้เลย ตรงนี้
มันเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง แล้วก็เกรงว่าพี่น้องประชาชนจะมีความสับสนและกังวล เมื่อกี้ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้พูดแล้วว่าวัคซีนท่านมีงบไม่จ ากัด ซึ่งในทางปฏิบัติท่านท าเช่นนั้น
จริง ๆ ครับ ตอนนี้เราใช้เงินไปมากกว่าเกือบ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว ในการท่ีจะเตรียม
เพื่อท่ีจะซื้อวัคซีนทุกยี่ห้อ ทุกชนิดท่ีเป็นประโยชน์ ท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด  
มาให้กับพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้น ในเรื่องของวัคซีนขอให้มีความมั่นใจเถอะครับ  
ไม่ว่างบการซื้อวัคซีนจะอยู่ในงบส่วนไหนก็ตาม เป็นงบกลาง งบเงินกู้ หรือแม้กระท่ัง  
ในอนาคตจะเข้ามาอยู่ในงบปกติ ก็ขอให้มั่นใจได้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความส าคัญในเรื่องของ 
การให้พี่น้องประชาชนมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคระบาดทุก ๆ โรค ไม่ใช่เฉพาะโรคโควิด 
(COVID) อย่างเดียวอย่างแน่นอนนะครับ  
  เรื่องค่าเสี่ยงภัย เดี๋ยวพี่น้องแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ี บุคลากรสาธารณสุข
จะมีความไม่มั่นใจอีก ต้องกราบเรียนท่านประธานว่ารัฐบาลนี้ได้อนุมัติค่าตอบแทน ค่าเสี่ยงภัย 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข ๑ กะ ๑,๕๐๐ บาท ถ้าเป็นแพทย์  
และ ๑,๐๐๐ บาท ถ้าเป็นพยาบาล และ/หรือเจ้าหน้าท่ีของกระทรวงสาธารณสุขหรือ
แม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าท่ีทางการแพทย์ท่ีเข้าเวรดูแลผู้ป่วยโรคโควิด (COVID) แล้วก็ได้ ------- 
 

- ๒๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๖๘/๑ 
 
มีการเบิกค่าใช้จ่ายในหมวดนี้ไปครบแล้ว แล้วตอนนี้ก็ก าลังจะรอการโอนเงิน ส าหรับจาก 
ช่วงนี้ไปจนถึงเดือนกันยายน งบประมาณครั้งละ ๖ เดือน งบประมาณท่ีเราได้เตรียมการ
เอาไว้ ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในสมุดปกขาวนี้ แต่ว่าอยู่ในงบกลางของปี ๒๕๖๔ ส าหรับการใช้ในการ 
บรรเทาแก้ไขปัญหาโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) เราได้รับอนุมัติไปแล้วในช่วง ๖ เดือนท่ีจะถึงนี้ 
เป็นเงิน ๑๒,๕๗๖ ล้านบาทเศษ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นส่วนท่ีทางกระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่า  
จ านวนเงินท่ีได้รับอนุมัติมานี้มีความเพียงพอในการที่จะบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงนี้ได้ 
ความพร้อมของระบบสาธารณสุขของไทย รัฐบาลนี้ เท่านั้นครับ  ท่ีกล้าให้ค ายืนยัน 
ว่าพี่น้องประชาชนคนไทย หรือแม้กระท่ังคนต่างด้าวท่ีอาศัยอยู่ในประเทศนี้หากเขา 
ติดโรคโควิด (COVID) ติดเชื้อโควิด (COVID) พวกเขาถึงมือแพทย์ เข้าถึงยาทุกคน 
ไม่มีคนไหนท่ีจะต้องถูกเลือกให้อยู่หรือเลือกให้ไม่ได้รับการรักษาเหมือนเช่นประเทศอื่น ๆ  
ไม่มีผู้ป่วยโควิด (COVID) คนไหนถูกทอดทิ้งเข้าไม่ถึงการรักษา ผู้ป่วยทุกคนจะมีโรงพยาบาล 
ทุกล าดับชั้นตามความเหมาะสม สีเขียวก็เข้าโรงพยาบาลสนาม สีเหลืองก็เข้าโรงพยาบาล 
ท่ียกระดับขึ้นมา สีแดงก็เข้าโรงพยาบาลท่ีมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีทันสมัยและพร้อม 
เพราะฉะนั้นเราจัดระบบในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด (COVID) ทุกคนอย่างเหมาะสม แล้วก็ 
เข้าถึงทุกราย งบประมาณท้ังหมดก็ได้ผ่านการอนุมัติโดยเร็วจากท่านนายกรัฐมนตรี แล้วก็ 
คณะรัฐมนตรี เพราะฉะนั้นเรื่องท่ีได้กราบเรียนชี้แจงมาตรงนี้ ต้องขออภัยอาจจะต้องแก้ต่าง 
การอภิปรายของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจากพรรคเพื่อไทย ก็ด้วยความเคารพ แต่ผมคิดว่า 
ท่านอาจจะยังมีข้อมูลไม่ได้ครบถ้วน ผมก็ขออนุญาต ท่านอย่าถือว่าผมมาแย้งท่านนะครับ  
ผมมาแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อท่ีพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะได้มีความมั่นใจ แล้วก็เชื่อใจว่า 
รัฐบาลชุดนี้จะไม่ทอดทิ้งเขา แล้วก็จะให้การดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน แล้วก็ทุกคน 
ท่ีอยู่ในประเทศนี้อย่างเต็มท่ีส าหรับสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ก็ขออนุญาต 
กราบเรียนชี้แจงท่านประธานแต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอบพระคุณครับ  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  สมาชิก
ท่านต่อไปที่แจ้งไว้แล้ว ท่านประทวน สุทธิอ านวยเดช เชิญครับ   
   นายประทวน สุทธิอ านวยเดช (ลพบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ 



  ๕๗๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๖๘/๒ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านประทวน  
ขออภัยสักเล็กน้อยครับ ท่านขจิตรครับ 
  นายขจิตร ชัยนิคม (อุดรธานี)  :  ท่านประธานครับ ผม ขจิตร ชัยนิคม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย ข้อมูลท่ีผมอภิปรายไป ผมฟัง 
ในสภานี้ แล้วผมก็เชื่อว่าสมาชิกท่านนั้นอยู่ฝ่ายรัฐบาล ผมไม่บอกหรอกว่าพรรคไหน  
เขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขขอไป ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ได้มาซื้อ ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ก็น่าจะจริงมันมีนิดหน่อย ค าตอบท่ีท่านตอบก็จริง เพราะท่านบอกว่าท่านได้รับอนุมัติ 
๑๒,๕๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไป เป็นคนละช่วงกับท่ีผมพูด นี่อันท่ี ๑ เพราะฉะนั้น
กรณีท่ีท่านตอบว่าต่อไป ก็คือตั้งแต่วันนี้ไป แต่กรณีท่ีเราอภิปรายหรือข้อมูลท่ีผมเชื่อ  
ผมใช้ค าว่า ผมเชื่อ แล้วก็มีข้อมูลท่ีสมาชิกสภาพูดในนี้ ยืนยันไม่ได้คลาดเคลื่อน ขอบคุณครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  เชิญ 
ท่านประทวนต่อ เชิญครับ 
 

- ๒๖๙/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๖๙/๑ 
 
  นายประทวน สุทธิอ านวยเดช (ลพบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ กระผม นายประทวน สุทธิอ านวยเดช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  
เขต ๑ ขออนุญาตอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ วงเงิน  
๓.๑ ล้านล้านบาท ท่ีทางรัฐบาลได้เสนอต่อสภาแห่งนี้ ท่านประธานครับ ทราบดีว่าปัญหา
ของพวกเราท่ีประสบอยู่  นั่นก็คือวิกฤติในเรื่องเศรษฐกิจ แล้วท่ีส าคัญท่ีสุด ๒ วิกฤติ 
ซ้อนวิกฤติก็คือเรื่องโควิด (COVID) เราทราบดีครับท่านประธาน พ่ีน้องประชาชนภายในเขตผม 
ทราบดีว่าเห็นใจรัฐบาล เห็นใจภาวะผู้น า สถานการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศเรา 
หรือในโลก เพิ่งจะเกิดครั้งแรก เพราะฉะนั้นการท่ีรัฐบาลจะมาบริหารประเทศได้ดี  แล้วก ็
ให้ประสบความส าเร็จอาจจะต้องขลุกขลักบ้าง เพราะมันเป็นเรื่องใหม่ อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา 
ของธรรมชาติ ส าหรับเรื่องโควิด (COVID) เรานี้ ในส่วนของปัญหาท่ีเกิดขึ้นมันเหมือนกองไฟใหญ่ 
ท่ีเกิดระบาดขึ้นมา ในส่วนของเมืองหลวง จากกรุงเทพมหานคร จากสมุทรปราการ แล้วก็ 
ในส่วนของนนทบุรี จะมีคลัสเตอร์ (Cluster) ท่ีมันปัญหาใหญ่ ๆ พวกนี้มันจะระบาดต่อไป 
ท่านประธาน เหมือนกองไฟขนาดใหญ่ แล้วเชื้อมันจะกระจาย สะเก็ดมันจะกระจายไปตาม 
หัวเมืองต่าง ๆ และต่างจังหวัด การแก้ไขของทางรัฐบาลในเรื่องของวัคซีนมันเป็นเรื่องท่ีเรา 
จะต้องสั่งเข้ามาแล้วก็มาผลิต ในส่วนนี้มันเป็นเรื่องท่ีจะตอบสนองคน ๖๕ ล้านคน มันจะให ้
ทันอกทันใจ เชื่อว่าการท าก็ค่อนข้างล าบาก แต่รัฐบาลก็พยายามท า เข้าใจดีครับ พี่น้อง
ประชาชนเข้าใจดีไม่ใช่ไปเสพแต่ข่าวสารแล้วก็โจมตีรัฐบาล เรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีจะต้องแก้ไข  
ในส่วนของทางรัฐบาลเองถ้าจะมุ่งแก้ไขเรื่องโควิด (COVID) ก็แก้ไขในจุดใหญ่ ๆ ก่อน แล้วก็
สกัดไม่ให้ระบาด อันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีน่าจะต้องท า คือท าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องแก้ไขปัญหา 
เร่ืองโควิด (COVID) ได้ครับ 
  ส่วนในเรื่องของแอป (App) หมอพร้อมท่ีมีการโจษจันกันว่าเกิดการสับสน 
ท่านประธานท่ีเคารพรัฐบาลท าถูกครับ ในส่วนของผมก็คือเราดูศักยภาพของท้องถิ่น
โดยเฉพาะสาธารณสุข ระบบสาธารณสุขเราในเรื่องของ อสม. ต่างจังหวัดมีความเข้มแข็งมาก 
เพราะฉะนั้นในส่วนกลาง ถ้าจะเปลี่ยนนโยบายไปให้จังหวัดคอนโทรล (Control) ควบคุม 
เพ่ือตอบโจทย์พี่น้องประชาชนท่ีใกล้ชิดกับเขา ผมว่าเป็นเร่ืองท่ีดีที่รัฐบาลท า  
 



  ๕๗๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๖๙/๒ 
 
  หันกลับมาในเรื่องของเศรษฐกิจท่ี เรากระทบอยู่  ท่านประธานครับ  
เ รื่ อ ง เ ศ รษฐกิ จ นี้ มันเหมือนกับในส่วนท่ีจะต้องมี เครื่ องยนต์ ท้ังหมด ๔ เครื่องใหญ่   ๆ 
เครื่องแรก ก็ในเรื่องของการลงทุน เครื่องท่ี ๒ ก็ในเรื่องของการบริโภค เครื่องท่ี ๓ ก็เป็น
เรื่องของการส่งออก เครื่องท่ี ๔ น่าจะเป็นเรื่องของในระบบการท่องเท่ียว เศรษฐกิจ 
ท้ัง ๔ เคร่ืองนี ้ท าท่าจะไปไม่รอดเพราะว่าอะไร เพราะว่าโควิด (COVID) มันเป็นเร่ืองสุดวิสัย
ท่ีเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตามท่านประธานครับ ในเรื่องของระบบการลงทุนนี้ข้อมูลจาก
กระทรวงพาณิชย์ตอบมาว่ารัฐบาลแก้ปัญหาได้ถูกทางแล้ว โตขึ้น ๖-๗ เปอร์เซ็นต์เทียบจาก
ปี ท่ีแล้ว อันนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางรัฐบาล ถึงแม้ว่าท่านจะเจอปัญหาหนักในเรื่องของวิกฤติ 
ซ้อนวิกฤติ แต่ท่านก็มีผู้เชี่ยวชาญ มีคณะรัฐมนตรีท่ีมีความรู้ความสามารถแก้ทางมวยถูกครับ  

ส าหรับผมเองท่ีจะมาอภิปรายในส่วนของงบประมาณ ขออภิปรายในส่วน 
งบของกระทรวงคมนาคมและกระทรวงอุตสาหกรรม เห็นควรท่ีจะต้องมีการเพิ่มเติม 
หรือในส่วนท่ีจะปรับแก้บางส่วน ก็คือในเรื่องของระบบทางด้านเศรษฐกิจ จากนโยบาย 
ของรัฐบาลในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีผ่านมา ทางด้านระบบรางใช้งบประมาณไป  
๑.๕ ล้านล้านบาท ๗ ปีท่ีผ่านมา จะเห็นว่าผลงานท่ีเชิงประจักษ์ให้กับพี่น้องประชาชน  
ท่านประธานครับ ระบบรางเรามีสายสีม่วง สายสีทอง สายสีเขียว สายสีชมพู แล้วก็มีระบบรางคู่  
แล้วก็มีระบบรถไฟความเร็วสูง จากกรุงเทพฯ ไปโคราช แล้วจากโคราชเองจะไปหนองคาย 
 

- ๒๗๐/๑ 
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ก็เป็นเรื่องของอนาคต แล้วส่วนการพัฒนาท้ังหลายนี้  ถือว่าท่านแก้ปัญหาในเรื่องของ 
การจ้างงานสร้างรายได้ เป็นเมกะโพรเจกต์ (Megaproject) ท่ีใหญ่จับต้องได้ ให้พี่น้อง
ประชาชนได้เห็นว่าเราสะดวกสบายมากในเรื่องของการเดินทาง ระบบโลจิสติกส์ (Logistics)  
ของเราลดคอสต์ (Cost) ลดต้นทุนดีมาก  
  ส่วนท่ีผมอยากจะน าเรียนเพิ่มเติมก็คือในส่วนของการจ้างงาน ในส่วนของ
ภาคอุตสาหกรรม คือภาคอุตสาหกรรมเราเองมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเป็นสมาชิกท่ีมีความพร้อม 
ท่ีจะส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องขนส่งระบบราง มีสมาชิกของไทยซับคอน (Thai Subcon)  
ท่ีภาคเอกชนรวมตัวกันประมาณ ๕๐๐ ราย มีศักยภาพท่ีจะสามารถตอบสนองเพิ่มรายได้ 
สร้างขีดความสามารถทางผู้ประกอบการได้ แต่มันมีอุปสรรคก็คือในเรื่องท่ีครั้งก่อนนี้ 
นโยบายรัฐบาลในเรื่องของบีโอไอ (BOI) ตีกรอบไว้ท่ีจะส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 
ขนส่งระบบรางเฉพาะจังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดนครราชสีมา กับทางนี้ทางกรรมาธิการ 
การอุตสาหกรรมได้มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้  เพื่อท่ีจะเอาข้อมูลต่าง ๆ 
น าเสนอต่อรัฐบาล มีการศึกษาอยู่ ๔ เร่ือง ท่านประธานครับ เร่ืองแรกก็คือในเรื่องของบีโอไอ 
(BOI) เห็นควรท่ีจะขยายเพิ่มเติมให้จังหวัดอื่นได้รับสิทธิพิเศษด้วย เพราะผู้ประกอบการเรา 
กระจัดกระจายอยู่ไปท่ัว แล้วเรื่องท่ี ๒ ก็เรื่องของเงินทุนในส่วนท่ีจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ 
ไทยเรา ในส่วนท่ีจะมาท าอุตสาหกรรมระบบราง โดยท่ีเราไม่ต้องไปพึ่งพาสั่งจากต่างประเทศ 
อย่างเดียวเพื่อเสียดุลการค้า ในเรื่องของเงินทุนนี้ก็เสนอทางรัฐบาลไป เห็นควรให้ธนาคาร
เอสเอ็มอีหรือธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ  หันกลับมามองธุรกิจขนส่งทางด้านอุตสาหกรรมระบบราง 
ช่วยภาคผู้ประกอบการ แล้วในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรกระทรวง กรมในเรื่องของ
การศึกษา รัฐเองควรจะต้องมองไปในเรื่องของการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือในการท า  
ในการทดสอบ จะมีเป็นวิทยาลัยเทคนิค ทางมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ก็มีหลักสูตรท่ีพัฒนา
บุคลากรทางด้านขนส่งระบบราง อันนี้ก็ต้องกราบรบกวนไปยังกระทรวงศึกษาธิการ  
การอุดมศึกษาในเร่ืองการของบประมาณไปสนับสนุนสถาบันเพื่อให้มีความพร้อม  
  เรื่องท่ี ๔ เป็นเรื่องท่ีอยากจะน าเรียนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณ ก็คือในเรื่อง
ของการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนของระบบขนส่งระบบรางท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ทางกระทรวง
คมนาคม ทาง รฟม. รฟท. และทางกรุงเทพฯ เอง ในส่วนนี้ทีโออาร์ (TOR) ค่อนข้างเรา 



  ๕๗๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๗๐/๒ 
 
ท่ีจะต้องเห็นใจอีกเหมือนกัน เพราะว่ารถไฟมันมีระบบเซฟตี (Safety) มันมีระบบอัตโนมัติ  
ก็ดูว่าในส่วนท่ีเป็นเรื่องงบประมาณใหญ่ ๆ  ท่ีเราจะสั่งซื้อเข้ามา ซื้อมาท้ังหมดเลย ส่วนคนไทย 
ท่ีจะได้ท าน้อยมากครับท่านประธาน ทีนี้จะท าอย่างไรให้ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างเห็นมีคุณภาพ  
เราสามารถท าได้ เราก็เลยมีการคิดนอกกรอบ ในเรื่องนี้ก็คือทางผู้ประกอบการไทย 
ใช้ชื่อนามว่าไทยทีม (Thai Team) ได้รวมตัวกันขึ้น จะท าในระบบลอง ฟีดเดอร์ (Long Feeder)  
ครับท่านประธาน ท าเป็นรถไฟขนาดเล็กเหมือนกับขนาดใหญ่ แต่ต้นทุนต่ า ลงทุนตอนนี้ 
จากข่าวสื่อสารมวลชนท้ังหลายท่ีแจ้งมาว่าทางจังหวัดปทุมธานีข านรับกับทาง รฟท.  
จากรถไฟสีแดงจากบางซื่อวิ่งไปยังเทศบาลรังสิตจบตรงนั้น แต่ระบบลอง ฟีดเดอร์ (Long Feeder)  
ท่ีผมน าเรียนท่านประธานเป็นระบบขนส่งขนาดเล็ก วิ่งในระยะประมาณ ๑ กิโลเมตรครึ่ง 
หรือ ๒ กิโลเมตร จากเทศบาลรังสิตไปยังฟิวเจอร์พาร์ค ท าเป็นขนาดมินิ (Mini) ย่อลงมา 
ต้นทุนก็ต่ า เพื่ออะไร เพื่อพวกเขาอยากแสดงศักยภาพว่าคนไทยก็มีความสามารถท่ีจะ
ประกอบรถไฟได้ สิ่งนี้ถ้าประสบความส าเร็จ มันก็จะเป็นรถไฟคันแรกจากฝีมือคนไทย 
ภาคผู้ประกอบการไทย อันนี้ก็จะน าเรียนไปทางกระทรวงอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ความอนุเคราะห์กับทีมไทยของเรา ถ้าจบด้วยเรื่องนี้ปัญหาท้ังปวง 
ก็จะแก้ได้ในเรื่องของการจ้างงาน ลดภาวะมลพิษอะไรทั้งหลาย รวมท้ังการเดินทาง ---------- 
 

- ๒๗๑/๑ 
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โลจิสติกส์ (Logistics) ได้ครับท่านประธาน ขออนุญาตน าเรียนต่ออีกสักเล็กน้อย พูดถึงเรื่อง
ปัญหาเรื่องน้ า น้ าถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีมรสุมฤดูร้อนเข้ามา ฝนตกเพิ่มเติมให้กับคลอง  
น้ าคลองท้ังหลาย แต่อย่างไรก็ตามน้ าเขื่อนภูมิพลยังมีปัญหา เนื่องจากว่าเหนือน้ า เหนือจาก 
เขื่อนภูมิพลจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าปาง เขากักเก็บน้ าหมด ระบบเขื่อนดีมาก  
น้ าจะไหลลงมาในเขื่อนภูมิพลน้อยมาก ท่านประธานครับ แทบจะไม่มีน้ าแล้ว เพราะอะไร  
เพราะเจ้าพระยาเราแห้ง ทุกวันนี้เจ้าพระยายังแห้งอยู่ แห้งแล้วก็มีผลกระทบต่อทางคน
จังหวัดลพบุรี ก็คือเราอาศัยน้ าดิบจากคลองชัยนาท-ป่าสัก จากประตูน้ ามโนรมโดยการน าน้ า
จากตรงนั้นเข้าไปท าน้ าประปา ปรากฏว่าเจ้าพระยาเราต่ ากว่าคลองชัยนาท-ป่าสัก ต้องใช้
งบประมาณในการซื้อเครื่องสูบน้ า ค่าไฟฟ้าดูดน้ าเข้ามาเป็นอย่างนี้ ทุกปี  ท่านประธานครับ  
๒-๓ ปีผ่านมายังแก้ไม่ได้ สิ่งท่ีอยากจะน าเรียนคือ ถ้าแก้ได้ต้องเติมน้ าให้เขื่อนภูมิพล  
อาจจะเติมจากน้ ายวมหรือแม่น้ าสาละวินท่ีทางกรมชลประทานได้ศึกษาอยู่  เพียงแต่ว่า 
ทางรัฐบาลเจอปัญหาอยู่หนัก ๆ อยากให้ท่านได้ เหลียวไปมอง  แล้วก็แก้ปัญหานี้ 
ไปพร้อม ๆ กันครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนท่ีหนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบพระคุณครับ  
ต่อไปเชิญท่านดะนัย มะหิพันธ์ ตามด้วย นางสาวละออง ติยะไพรัช เชิญครับ 
  นายดะนัย มะหิพันธ์ (อ านาจเจริญ) :  กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ท่ีเคารพอย่างสูง กระผม นายดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดอ านาจเจริญ  
ท่านประธานครับ ผมได้ร่วมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีกับรัฐบาลท่าน พลเอก ประยุทธ ์
มา ๓ ปีงบประมาณ คือตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่ีทีโอที (TOT) ซึ่งขณะนั้นก็พิจารณา 
บนภาวะท่ีมีการใช้จ่ายงบประมาณล่วงหน้าไปแล้ว เราก็จ าเป็นต้องอนุมัติโดยหลักการ  
พอมาปี ๒๕๖๔ ก็พิจารณาท่ีนี่ ซึ่งก็อยู่ในภาวะวิกฤติ เราเองก็ได้อนุมัติหลักการ แล้วก็เสนอ 
ให้มีการแก้ไขในชั้นแปรญัตติ แต่ก็ได้รับการตอบสนองน้อยมาก พอมาในปีนี้ก็อยู่ในภาวะวิกฤติ 
เช่นกัน ซึ่งถ้าฟังจากการอภิปรายท้ัง ๒ วัน ท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็จะชี้ ให้เห็นว่า 
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การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลนั้นไม่ได้ตอบโจทย์ท่ีแท้จริง ท่านประธานครับ ผมมองว่า 
การจัดสรรงบประมาณท่ีท่านจัดมาท้ัง ๓ ปี มันเหมือนลักษณะว่าจัดสรรเพื่อให้เกิดความ 
เสมอภาคเท่าเทียม ท าไมผมพูดเช่นนั้นครับท่านประธาน เพราะว่าผมดูแล้วท้ัง ๓ ปี  
ถ้าปีไหนงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพิ่ม ทุกกระทรวงก็ได้เพ่ิม ปีไหนงบประมาณรายจ่ายลด  
ทุกกระทรวงก็ลดลง ยกตัวอย่างปีนี้ลดลง ๕.๖๖ เปอร์เซ็นต์ ทุกกระทรวงก็ลดลงประมาณนี้ 
ไม่ได้มีการพิจารณาว่ากระทรวงไหนส าคัญหรือไม่ส าคัญ จ าเป็นหรือไม่จ าเป็น ในระดับ
กระทรวงก็เช่นกันครับท่านประธาน ผมเข้าใจว่าในระดับกระทรวงเมื่อได้รับนโยบายจากรัฐ
ในเรื่องของการลดงบประมาณ ท่านก็ไปให้นโยบายแก่ผู้ปฏิบัติ แก่หน่วยรับงบประมาณต่อ  
ว่าปีท่ีแล้วเราได้เท่านี้ ปีนี้เราลดลง ๕.๖๖ เปอร์เซ็นต์ ทุกหน่วยรับงบประมาณก็จะต้องไปท า
แผนงานงบประมาณให้ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๕.๖๖ เปอร์เซ็นต์ ก็ประมาณนี้ครับ เพราะไม่ได้ 
มีการพิจารณาเลยว่าโครงการไหนจ าเป็นส าคัญ เพราะอย่างน้อย ๆ คุณต้องไปลดมาก่อน 
ให้ได้เท่ากับท่ีนโยบายของรัฐเขาให้ลด ผมจึงมองว่าการจัดสรรงบประมาณแบบนี้มันเป็น 
การจัดสรรงบประมาณแบบเสมอภาค ซึ่งมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาใด ๆ  ท่านประธานครับ เมื่อวานนี ้
ผมได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ส่ือ ท่านตอบว่าท่านเห็นกระทรวงสาธารณสุข ------- 
 

- ๒๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๗๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๗๒/๑ 
 
ได้งบประมาณน้อย เพราะทุกคนขึ้นมาอภิปรายเรื่องกระทรวงสาธารณาสุขงบประมาณน้อย  
ท่านตอบว่าไม่ต้องน้อยใจ เดี๋ยวเงินกู้ ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรมาก็จะจัดสรรให้ อาจจะ
ได้เยอะกว่ากระทรวงกลาโหมอีก ท่านประธานครับ ผมถามว่าถ้าท่านคิดอย่างนั้น ท าไมท่าน 
ไม่น าเงิน ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท มาเข้าในรายจ่ายงบประมาณประจ าปี ท่านจะแยกออกไป 
ท าไม ไหน ๆ ก็จะเป็นหนี้อยู่แล้ว ไหน ๆ ก็จะกู้อยู่แล้ว ก็เอามาเข้ารายจ่ายประจ าปี 
ให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม เขาได้รู้ว่าเขามีเงิน มีโครงการ มีอะไรที่จะต้องท า แต่ท่ีท าเช่นนั้น
ผมไม่ทราบว่ามีวาระซ่อนเร้นอะไร ท าเพื่ออะไร หรือกลัวการตรวจสอบ ผมฝากเป็น 
ข้อสังเกตครับท่านประธาน ส าหรับกระทรวงท่ีผมอยากจะพูดถึง ก็คือกระทรวงศึกษาธิการ  
ครับท่านประธาน ถึงวันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ ขณะนี้เลื่อน 
เปิดภาคเรียนท่ี ๑ ออกไปเป็นวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ซึ่งก็ไม่ทราบว่าถึงวันท่ี ๑๔ มิถุนายนนั้น 
จะเปิดได้หรือไม่ ในภาวะวิกฤติเช่นนี้ วันนี้จะเปิดภาคเรียน งบประมาณสักบาทท่ีจะให้ 
โรงเรียนเพื่อไปจัดซื้อจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ (Gel Alcohol) ส าหรับล้างมือ หน้ากาก 
อนามัยส าหรับใช้จ่ายกับเด็ก ให้กับเด็ก ไม่มีครับ หน้าท่ีของโรงเรียน หน้าท่ีของครู หน้าท่ี  
ของผู้บริหารจะต้องไปจัดเตรียมหา แต่เห็นว่าทางกระทรวงมีผู้หลักผู้ใหญ่ลงไปตรวจ 
ความพร้อมว่าเตรียมได้แค่ไหน ค่าใช้จ่ายในการไปตรวจความพร้อม ผมว่าส่งไปให้เป็น  
ค่าเจลแอลกอฮอล์ (Gel Alcohol) ค่าหน้ากากอนามัยจะไม่ดีกว่าหรือครับ เพราะวันนี้
โรงเรียนเองเขามีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขามีคณะกรรมการจะพิจารณาว่า
โรงเรียนเขาจะเปิดได้หรือไม่ได้ ให้อ านาจเขาได้ไหมครับท่านประธาน ให้อ านาจโรงเรียน 
เขาตัดสินใจเองได้ไหมว่าเขาจะเปิดเมื่อไร เขาจะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร เพราะ 
ท่านให้นโยบายไปแล้ว แต่งบประมาณท่านก็ไม่ได้ให้เขาไป ก็เป็นการผลักภาระไปให้
ผู้บริหาร ให้โรงเรียน ให้ผู้ปกครองเช่นเดิม และถ้าเปิดไม่ได้ครับ ก็บอกว่าให้เตรียมการสอน
แบบออนไลน์ (Online) ว่าจะต้องสอนอย่างไร ท าอย่างไร สิ่งท่ีท่านสั่งไปนี้ ท่านเคยคิด
ย้อนหลังไปไหมครับ ว่าปีการศึกษาท่ีแล้วมันประสบความส าเร็จมากน้อยแค่ไหน มันไม่ได้ผล
อะไรเลยครับ เพราะอะไร เพราะความพร้อมของผู้ปกครอง ความพร้อมของสถานศึกษา  
ความพร้อมของนักเรียนมันไม่มี เพราะวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นท่านก็รู้ว่าชนบทมันเป็น
อย่ า ง ไ ร  ท่านประธานครับ ผมไม่พูดในรายละเอียด แต่ผมไปดู ในโครงการบางโครงการ 



  ๕๗๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๗๒/๒ 
 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ของ สพฐ. เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผมเห็นโครงการ  
๒ โครงการ คือโครงการโรงเรียน คุณภาพต าบล กับโครงการโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ๒ โครงการนี ้
ใช้งบประมาณไป ๖ ,๑๐๓ ล้านบาท ถามว่าจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนได้อย่างไร  
ไปดูในรายละเอียดส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในเรื่องของการก่อสร้าง ท่านคิด  
ใช่ไหมครับว่าถ้าท่านท าโรงเรียนประจ าต าบลดีแล้ว โรงเรียนท่ีอยู่แวดล้อมเขาจะมาเข้า  
ยากครับ เขาจะมาเรียนนั้นยากครับ เพราะท่ีผ่านมาท่านเชื่อไหมว่าโครงการเหล่านี้  
ท ามาตลอดเกือบทุกรัฐบาล เดี๋ยวก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดีประจ าต าบล ๑ ต าบล ------------  
 

- ๒๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๗๓/๑ 
 
๑ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนดีศรีต าบลอยู่อย่างนี้  พอจัดแล้ว พอเจ้าของนโยบายไป  
โครงการเหล่านี้ก็ตามไป มันไม่ได้คุณภาพเลยครับท่านประธานพูดเรื่องนี้ผมนึกถึงผู้น า ท่ีมี 
วิสัยทัศน์ ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ครับ เมื่อปี ๒๕๕๕ งบประมาณ ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖  
ท่านได้ท าโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาหรือแท็บเล็ต (Tablet)  
เพื่อการศึกษา ท่านลองมองย้อนไปว่าท่านคิดได้อย่างไรตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ถ้าเรา
ด าเนินการโครงการเหล่านั้นต่อเนื่องมาถึงวันนี้ละครับท่านประธาน จะเกิดภาวะวิกฤติใด ๆ ขึ้น 
มันแก้ปัญหาได้หมดเลย วันนี้ผมอยากจะฝากกระทรวงศึกษาธิการว่าเงิน ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี ้
ท่านลองคิดได้ไหม ท าได้ไหม เตรียมได้ไหม ถ้าท่านไม่เริ่มนับหนึ่ งแล้วเมื่อไรท่านจะเริ่ม  
ท่านอย่าไปหวังคุณภาพกับการศึกษาโดยท่ีท่านจะผลักภาระไปให้ผู้ปกครองเลยครับ 
ท่านประธาน เพราะฉะนั้นการท่ีท่านจัดสรรงบประมาณแบบนี้ ผมมองว่าโดยหลักการแล้ว
ยังรับไม่ได้ครับ ก็ฝากให้ท่านประธานผ่านไปถึงผู้เกี่ยวข้องว่าต่อไปการจัดสรรงบประมาณ  
ก็ควรให้ความส าคัญตามท่ีสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้อภิปราย ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญคุณละออง ตามด้วย ท่านยงยุทธ สุวรรณบุตร เชิญคุณละอองครับ 
  นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ดิฉัน ละออง ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ขออภิปราย 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ค่ะ ขอสไลด์ (Slide) หน้าท่ี ๘ ค่ะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวละออง ติยะไพรัช (เชียงราย)  :  งบประมาณท่ีเราพิจารณาวันนี้ 
คือ ๓.๑ ล้านล้านบาท เป็นรายจ่ายประจ า ๒.๓๖ ล้านล้านบาท รายจ่ายเพ่ือชดเชยเงินคลัง  
๕๙๖.๗ ล้านบาท รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินกองทุนส ารองจ่าย ๒.๔๙ หมื่นล้านบาท รายจ่าย
ช าระคืนเงินกู้ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุน ๖.๒๔ แสนล้านบาท หน้า ๙ อาจจะ
มองไม่เห็นนะคะ เมื่อกี้ดิฉันพูดถึงว่ารายจ่ายมันเท่าไร แล้วเราจะจ่ายอะไรไปบ้าง รายรับค่ะ 
รายรับเราได้จากรายได้ท่ีเรารับเก็บภาษีอากรและต่าง ๆ เราได้ประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
และเงินกู้ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และดิฉันมองว่าเราจะต้องกู้เงินถึง ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เพื่อท่ีจะเอาใช้เป็นรายจ่ายท่ีเกี่ยวกับลงทุนคือ ๖.๒๔ แสนล้านบาท อันนี้ดิฉันคงเข้าใจไม่ผิด 



  ๕๘๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๗๓/๒ 
 
ว่าเราจะต้องกู้เงินมาใช้เพื่อใช้จ่ายในเรื่องของงบลงทุน รายได้ประจ าเราก็คือรายได้ท่ีเรา 
ได้ประจ า เก็บภาษีอากรต่าง ๆ ได้ เราก็จ่ายประจ า จ่ายเงินกู้ จ่ายส ารองเงิน ทุกอย่างมันเป็น 
สิ่งท่ีพอดี ๆ ถ้าเราอยู่พอดี ๆ เราไม่ต้องท าอะไรเลยเราก็ไม่ต้องกู้เงิน แต่เมื่อดิฉันได้อ่าน 
งบประมาณ ได้ศึกษางบประมาณอย่างละเอียดถี่ถ้วน แล้วก็ได้ฟังแถลงงบประมาณจาก 
นายกรัฐมนตรีถึงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ เมื่อวานนี้ ดิฉันมองเห็นว่ายุทธศาสตร์นี้มันไม่สอดคล้อง 
เหมือนกับเพื่อนสมาชิกท่ีเห็น มันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันว่าเราใช้เงินนี้ มันไม่ได้ดู 
สภาพปัจจุบันว่าเราเกิดอะไรขึ้น ตอนนี้คือเราเกิดวิกฤติโควิด (COVID) เราเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ  
อันนี้คือเรื่องส าคัญ แต่ยุทธศาสตร์ท่ีท่านได้ท าไว้ ๖ ด้านนั้น ดิฉันอยากจะยกตัวอย่าง 
สัก ๑ ยุทธศาสตร์ ก็คือยุทธศาสตร์ด้านความสามารถการแข่งขันในหัวข้อแผนงานบูรณาการ
พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ๑๑๐,๔๑๕.๑ ล้านบาท ดิฉันเห็น 
ในเล่มขาวคาดแดง ดิฉันก็ไม่สบายใจนะคะท่าน เพราะว่าท่ีผ่านมาท่านก็ท างบประมาณแบบนี้  
ท างบประมาณสร้างถนน รื้อถนน ยิ่งเราเห็นตัวอย่างแบบทุกวันนี้ ดิฉันก็เหมือนกับท่าน ----- 
 
               - ๒๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๗๔/๑ 
 
เหยียบย่ าหัวใจพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะดิฉันไปจังหวัดภูเก็ตก็เจอ แล้วจังหวัดเชียงรายก็มี 
ถ้าจังหวัดเชียงรายพี่น้องประชาชนยังมีถนนหนทางท่ีอยู่บนเขา อย่างเช่น  บ้านห้วยมุ  
บ้านสามัคคีเก่า จนถึงหมู่ ๑๑ ต าบลแม่ฟ้าหลวง มันเป็นเส้นทางท่ีพี่น้องใช้ประจ า แต่ก็ยัง
ไม่ได้มีการพัฒนา ก็รองบประมาณกันอยู่อย่างนี้  แต่ในขณะเดียวกันถนนเส้นหน้า
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงไปทางลัดสนามบิน ซึ่งเป็นถนนสร้างใหม่ ดิฉันเช่ือว่าหลายคนคงจะ
จ าได้ว่าเราจะเปิดใช้ประมาณปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ แต่วันนี้ท่านไปดูเถอะค่ะ ตามสี่แยกไฟแดง 
รื้อถนนเป็นคอนกรีต แล้วในสภาวะแบบนี้  ในสภาวะท่ีพี่น้องประชาชนตกงาน ไม่มี งานท า  
๒ ปีนี้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นกัปตัน แอร์โฮสเตส (Airhostess) เป็นพวก 
ท่ีอยู่ โรงงานอุตสาหกรรม ร้านอาหาร โรงแรมต่าง ๆ เขาอยู่ ได้อย่างไร ท่านช่วยเหลือเขา 
อย่างไรบ้าง ท่านเคยไปดูแลธุรกิจเขาไหมว่าเขาไม่มีค่าเช่า ท่านไปดูเถอะค่ะ เว็บไซต์ (Website)  
ท่ีเขาบ่นเขาพร่ าพรรณนากัน ดิฉันไม่อยากจะบอกว่ามันทุกข์แสนสาหัสแค่ไหน แต่โดยท่ีท่าน
เป็นรัฐบาลเหมือนท่านไม่รู้สึกรู้สาในสิ่งเหล่านี้ และเมื่อสักครู่ดิฉันก็นั่งฟังท่านนายกรัฐมนตรี 
มาพดู ดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าท่านมาพูดท าไมว่าประเทศนั้นเขาตายเท่านี้ ประเทศนี้เขาเป็นอย่างนี้  
ไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครค่ะ วันนี้ประเทศไทยของท่านนี่ท่านจะท าอย่างไรให้ เราหลุดพ้น  
จะท าอย่างไรให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถฉีดวัคซีนได้ ท่านจะท าอย่างไร ในประเทศท่ีเรา
มีแค่ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าตารางกิโลเมตร ท่านจะท าอย่างไรให้ประชาชนมีความสุข ท าอย่างไร
ให้ประชากรของเราท่ีมี ๗๗ ล้านคนนี้มีความสุข วันนี้เราอยู่กันอย่างหวาดผวา จะฉีดวัคซีน 
ก็กลัวตาย ไม่ฉีดก็กลัวตาย แล้วท่านจะให้ท าอย่างไร แล้วยิ่งท่านมาพูดมันยิ่งตอกย้ า 
ประเทศไทยเรานี้มันไม่ใช่ประกอบไปด้วยคนโง่นะคะท่าน มาบอกว่าท่านท าอย่างนั้นอย่างนี้ 
วันนี้ทุกคนเห็นหมดว่าท่านก าลังท าอะไรอยู่ ท่านดูแลอุตสาหกรรมอย่างไร ท่านใช้งบประมาณ 
ไปทางด้านไหน วันนี้ดิฉันรู้สึกเราเป็นคนไทยนะคะ ในประเทศเรานี้มีอากาศท่ีดี  มีน้ าท่ีดี   
มีทรัพยากรท่ีดี แต่เราขาดอย่างเดียวคือผู้น าท่ีดีด้วยซ้ าไป วันนี้ดิฉันคิดได้อย่างนี้จริง ๆ 
  การจัดท างบประมาณ ท่านประธานท่ีเคารพคะ การจัดท างบประมาณ 
ท่ีมันไม่สอดคล้อง ดิฉันมองไม่เห็นจริง ๆ ว่าวันนี้เด็ก ๆ ท่ีไม่ได้เรียนหนังสืออยู่ ท่ีบ้าน  
แล้วต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเรียนออนไลน์ (Online) ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ 
เรื่องของค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองในภาวะแบบท่ีตกงานกันขนาดนี้ ท่านได้ดูแลเด็กเหล่านี้  



  ๕๘๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๒๗๔/๒ 
 
ได้อย่างไรบ้าง ในเรื่องของอาหาร ในเรื่องของสุขลักษณะต่าง ๆ ท่ีอยู่กัน โดยเฉพาะสลัมหรือ 
ในกลุ่มคนท่ีอยู่ร่วมกันเยอะ ๆ ท่านได้ดูแลเขาอย่างไรบ้าง แล้วเมื่อกี้ดิฉันก็ได้พูดถึงว่า 
ท่านได้ดูคนท่ีตกงาน คนท่ีไม่มีงานท า ๒ ปีนี้ ท่านได้ดูในเรื่องของปัจจัย ๔ ไหมว่ามัน 
มีความจ าเป็น ปัจจัย ๔ นี้ก็คือ ง่าย ๆ วันนี้รัฐบาลดูเรื่องอาหารเขาไหม เครื่องนุ่มห่ม  
ส าคัญยารักษาโรค วันนี้วัคซีนก็ไม่มี แต่ท่านก็ยังบอกว่าท่านหาได้ วันนี้ดิฉันได้ดูตัวเลขว่า
วัคซีนท่ีท่านฉีด ณ ถึงเดือนพฤษภาคมนี้ประมาณ ๔ เปอร์ เซ็นต์  อันนี้ข้อมูลจาก 
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขที่เขาแจกให้วันนั้น และมิถุนายนนี้ประมาณ ๑๖ เปอร์เซ็นต์ 
กรกฎาคมนี้ประมาณ ๓๕ เปอร์เซ็นต์ และดิฉันมองถึงว่าในจังหวัดเชียงรายเองก็ไม่น้อยหน้า
ว่าเราก็เป็นจังหวัดท่ีเรื่องของการท่องเท่ียว ในเรื่องของอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงราย 
ก็ส าคัญมาก แล้วก็มีเรื่องของไกด์ในเรื่องของพี่น้องประชาชนหลายคนท่ีต้องการวัคซีน 
เพื่อ ท่ีจะเปิดเมืองเชียงรายเพื่อการท่องเท่ียวเหมือนกับจังหวัดภูเก็ต วันนี้ก็ฉีดได้  
๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในจังหวัดเชียงรายท่ีประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของคนในจังหวัดเชียงราย  
คือประมาณ ๘๒๘,๘๕๔ คน วันนี้เราฉีดได้ประมาณ ๒.๒ เปอร์เซ็นต์ เดือนมิถุนายน --------- 
 

- ๒๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๗๕/๑ 
 
เราจะฉีด ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เดือนกรกฎาคม ๑๑.๙ เปอร์เซ็นต์ และเดือนสิงหาคมคือ  
๓๕ เปอร์เซ็นต์ และเดือนกรกฎาคมนี้ เราจะฉีดประมาณ ๕๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ก็คือ 
๕๓๘,๐๐๐ คน ในจังหวัดเชียงราย วันนี้ดิฉันก็สงสัยว่าการจัดสรรวัคซีนท่ีท่านบอกว่า 
ท่านหาได้  การเปลี่ยนแปลง การท่ีจะจัดสรรให้แต่ละจังหวัด ท่านมียุทธศาสตร์ในการท่ีจะ 
จัดสรรวัคซีนไหม วันนี้ดิฉันเป็นห่วงมากในเรื่องของปากท้องพี่น้องประชาชน เพราะท่ีผ่านมา 
พ่ีน้องเรา โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เราได้แจกข้าว แจกอาหารกันเยอะในพี่น้อง โดยเฉพาะ
ชาวเขา เขาจะปิดบ้าน ปิดหมู่บ้าน ให้มีด่าน ไม่ให้ใครเข้าออก เพื่ออะไร เพื่อให้ไม่มี 
โรคระบาด แล้วรัฐบาลก็บอกว่าหลังจากนี้ถ้ามีวัคซีนก็จะฉีดวัคซีน เราก็สามารถท ามาหากิน
ได้  แต่วันนี้ รัฐบาลไม่ ได้ดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ เลย แล้วเราก็ต้องปากกัดตีนถีบ  
แล้วเราต้องหาเงิน ก็คือช่วยกัน แล้วดิฉันเดินถนน เดินในกรุงเทพฯ ในจั งหวัด เชียงราย 
ยังไม่เท่าไร กรุงเทพฯ เมื่อวานดิฉันก็เดินก็มีคนมา พี่ ๆ ขอสตางค์หน่อย ขอข้าวกิน  
มันสภาพแบบนี ้ท าไมรัฐบาลเรายังนิ่งเฉย เรายังจัดงบประมาณแบบนี้ ดิฉันก็แปลกใจจริง ๆ 
ว่าเราไม่นึกถึงคุณภาพชีวิตของคนเลยหรือ  แล้วเมื่อวานนี้ยิ่งดิฉันได้ฟังค าแถลงของ 
ท่านนายกรัฐมนตรี แล้วได้ตอบข้อห่วงใยไปยัง ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เมื่อวานท่านพูด 
ดิฉันก็ตกใจท่ีท่านพูดไว้อย่างนี้ ว่า ท่านดูข้อมูลหน้าสุดท้ายนะคะ ขอเปิดนิดหนึ่ ง  
เพื่อความกระจ่าง ขอสไลด์ (Slide) หน้าสุดท้าย ท่านดูข้อมูลแล้วก็ดูปัญหา แล้วท่าน 
จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ดิฉันตกใจมาก หน้าสุดท้ายค่ะ ดิฉันอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรี 
เราท างานน้อย ๆ หน่อย ถ้าท าขยันกว่านี้ประเทศชาติของเราอาจจะล่มจม แล้วก็แย่ไปกว่านี้  
ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเป็น ท่านยงยุทธ สุวรรณบุตร หลังท่านยงยุทธแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีขอชี้แจง  
เชิญท่านยงยุทธครับ 
  นายยงยุทธ สุวรรณบุตร (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพครับ กระผม ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ 
พรรคพลังประชารัฐ ผมขออนุญาตอภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่านประธานครับ วันนี้ผมขออภิปรายงบ ๓.๑ ล้านล้านบาท  



  ๕๘๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๗๕/๒ 
 
ของกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงมหาดไทย ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาของประเทศ  
ท่ านประธานครับ วันนี้ กระทรวงศึ กษาธิ การมี โรงเรี ยนอยู่ ในสั งกั ดอยู่ ประมาณเกือบ  
๓๐,๐๐๐ โรงเรียน มีนักเรียนอยู่ประมาณเกือบ ๗๐๐,๐๐๐ คน มีครูอยู่ประมาณเกือบ 
๕๐๐,๐๐๐ คน ส่วนกระทรวงมหาดไทยนั้น โรงเรียนท่ีอยู่ในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย
คือโรงเรียนท่ีสังกัดท้องถิ่น ซึ่งอยู่ในการดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดูแลของ
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และศูนย์เด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่ัวประเทศ ปัญหาท้ัง ๒ กระทรวงจะคล้าย ๆ กัน ท่านประธานครับ ปัญหาท่ีทางโรงเรียนท่ี
อยู่สังกัดของท้ัง ๒ กระทรวงนี ้อันดับแรกท่านประธานครับ เขาต้องการบ้านพักครู ผมลงไป
สอบถามและเช็ก (Check) ข้อมูลจากครูในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเลย วันนี้ครูท่ี 
บรรจุใหม่ท้ังหมดอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการหลายร้อยคนไม่มีบ้านพัก เงินเดือนท่ีบรรจุใหม่  
ท่ านประธานครับ  ๑๕,๐๐๐ บาท ท่านประธานเองก็ เป็นครูอยู่  เงินเดือนน้อยมากครับ  
เงิ นเดื อน ๑๕,๐๐๐ บาท บรรจุ ใหม่ ต้ องไปเช่ าบ้ านอยู่ ในสั งคมเมื องอุ ตสาหกรรม  
จังหวัดสมุทรปราการ อันนี้ผมขอยกกรณีจังหวัดสมุทรปราการเป็นโมเดล (Model)  
 

- ๒๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๗๖/๑ 
 
ค่าเช่าอย่างน้อย ๓,๐๐๐-๕,๐๐๐ บาท ท่านประธานครับ จะอยู่ได้อย่างไร ไหนจะใช้หนี้  
กยศ. ไหนจะปัญหาหนี้ของคุณพ่อคุณแม่ ไหนจะปัญหาครัวเรือน หนี้ครัวเรือน ไหนจะปญัหา
ท่ีต้องกิน ใช้จ่ายรายเดือน คุณครูคนหนึ่งจะต้องรับผิดชอบภาระในวงเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท  
ท่านประธานท่ีเคารพครับ วันนี้ผมอยากให้ท่านประธานเรียนท่านนายกรัฐมนตรี 
ท่ีผมมีความเชื่อมั่นท่านมาตลอด ว่าช่วยผลักดันโครงการเรื่องของบ้านพักครู คือบ้านพักครู 
เป็นสิ่งท่ีน่าจะต้องท าในสังคมเมืองท่ีเป็นเมืองใหญ่ ๆ เพราะเราไม่มีท่ีราบ เราต้องขึ้นแนวดิ่ง  
ท่านประธานครับ ท่านประธานลองมองไปท่ีต ารวจ องค์กรของต ารวจ เป็นท่ีน่าชื่นชม 
ท่ีผู้บังคับบัญชาเขาได้วางแผนไว้เป็นระบบ ไม่ว่าต ารวจหรือทหาร หรือตุลาการ หรือองค์การ
ท่ีเขาวางแผนระบบการดูแลสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าท่ีของเขาท้ังหมด แต่ครูไม่มีใครดูแลครับ 
มีบ้านพักเก่า ๆ อยู่ในโรงเรียน ๒-๓ หลัง อยู่เผชิญโชค อยู่ความเสี่ยง แต่องค์กรท่ีเขาวางไว้ 
เขาสร้างเป็นแฟลต เป็นตึก ให้อยู่เป็นชั้น ๆ อยู่ด้วยกันเป็นระบบ แต่ถ้าองค์กรของครู 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ถ้าท่านประธานเรียนผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรี เรียนผ่านไปถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลองท าท่ีจังหวัด
สมุทรปราการเป็นโมเดล (Model) สิครับ วันนี้ผมได้ประสานกับท่ีราชพัสดุไว้ประมาณ ๕ ไร่ 
โดยผ่านคณะครูท้ังหมดของจังหวัดสมุทรปราการ โดยให้ท่าน ผอ. ลมบล ท่านผู้อ านวยการ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ ท่าน ผอ. โรงเรียนปทุมคงคา
สมุทรปราการ ท่าน ผอ. โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ช่วยกันน าท่ีดินราชพัสดุติดถนนสุขุมวิท
นะครับท่าน ราชพัสดุก็ยินดีให้ ถ้าเราท าบ้านพักครูให้เขา จะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินของครู 
ท้ังระบบท่ีติดตัวไปจนเป็นหนี้ท่วมตัว ณ ขณะนี้ ๑.๔ ล้านล้านบาท ท่านประธานครับ  
ผมเชื่อความสามารถของท่านนายกรัฐมนตรี ผมเชื่อความสามารถรัฐมนตรีท้ัง ๒ กระทรวง 
ท่านลองใช้จังหวัดสมุทรปราการเป็นโมเดล (Model) แล้ววันนี้เราได้ท่ีดินเรียบร้อยแล้ว  
ถ้าแก้ได้ทุกอย่างจะจบอยู่ท่ีลุงตู่แน่นอนครับ 
  ท่านประธานครับ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องอาหารกลางวัน อาหารกลางวันโรงเรียน
ขนาดเล็ก ๒๐ บาท อยู่ไม่ได้นะครับ และวันนี้โรงเรียนขยายโอกาส เราก็ให้เขาแค่ถึง ป.๖  
ท่านครับ ยิ่งเด็กยิ่งโต โรงเรียนขยายโอกาสเด็กคนจนท้ังนั้นเลยท่ีเรียนโรงเรียนวัด โรงเรียน
ต่างจังหวัด โรงเรียนบ้านนอก เหมือนกับท่ีจังหวัดสมุทรปราการผม ก็มีโรงเรียนขยายโอกาส 



  ๕๘๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๗๖/๒ 
 
โรงเรียนวัดแพรกษา เด็กมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีท่ี ๒ ปีท่ี ๓ ไม่ได้กินข้าวนะครับ เพราะไม่มี 
ท่านประธานช่วยขยายโอกาสให้รัฐบาลท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ของผมนี้ขยายเงิน 
ให้ค่าหัวเด็ก ดูแลค่าอาหารกลางวันเด็กถึง ม. ๓ ได้ไหม ผมคิดว่าท าได้นะครับ ในวิกฤติแบบนี้  
เรายังดูแลกนัจนประเทศเราก็น่าจะพ้นวิกฤติอยู่แล้ว  
  เรื่องท่ี ๓ ครับท่านประธาน เรื่องของนักโภชนาการ ถ้าเราได้ค่าอาหารท่ีดี 
เราจะต้องมีนักโภชนาการประจ าโรงเรียน ท่านประธานผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับ 
ช่วยพิจารณาให้ลูก ๆ เราหน่อยครับ  
  เร่ืองท่ี ๔ ในวิกฤตินี้เด็กอยากได้อินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรี วิกฤติคือโอกาส 
ฝากท่านด้วยนะครับท่านประธาน  
  เรื่องท่ี ๕ ณ ขณะนี้โรงเรียนไม่มีนักการภารโรง คือนักการภารโรงไม่มีครับ  
ครู ผอ. ต้องเป็นช่างเอง เป็น รปภ. เอง เป็นอะไรเองทุก ๆ อย่าง เราอยากได้นักการภารโรง 
แบบสารพัดช่าง ถ้าท าได้ส าเร็จการบริหารจัดการในองค์กรของโรงเรียนจะดีขึ้นครับท่านประธาน  
ผมขออนุญาตอีกนิดครับท่าน เรื่องการศึกษาเยอะครับ ท่านครับ สิ่งท่ีผมพูดวันนี้คือเรื่อง
จ าเป็นท่ีจะต้องเกิดขึ้นจริง ๆ เพราะวันนี้ในจังหวัดสมุทรปราการมีโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ ------ 
 

- ๒๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๘๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๗๗/๑ 
 
โดยการบริหารของท้องถิ่น นี่คือเรื่องจริงนะครับท่านประธาน เป็นโรงเรียนคุณภาพ  
ผมอยากให้ท่านประธาน หรือท่ีผมเรียกท่านว่าครูแก้ว ผมนับถือท่านมาก อยากให้ท่านลงไป
ดูจริง ๆ ครับ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลต าบลแพรกษา เป็นโรงเรียน  
๒ ภาษา ท่ีค่าเทอมต่ าท่ีสุดในโลก ค่าเทอม ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท แล้วเด็กท่ีมาเรียนได้เรียน 
ในห้องปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ทุกห้องเรียน ณ ขณะนี้เทศบาลต าบล
แพรกษารับตั้งแต่ ๑ ขวบครึ่ง พอ ๒ ขวบ เข้าศูนย์เด็กเล็ก พอ ๓ ขวบ เข้าอนุบาล ๑  
๔ ขวบ เข้าอนุบาล ๒  ๕ ขวบ เข้าอนุบาล ๓  ๖ ขวบ เข้า ป. ๑ จบ ป. ๖ เข้า ม. ๑ ณ ขณะนี ้
ถึง ม. ๓ แล้วครับ ลูกผมได้กินข้าว ค่าหัวคนละ ๒๐ บาททุกคน แล้วเป็นอาหารท่ีมี
คุณภาพสูง ในห้องเรียนมีเทคโนโลยีสูงหมด จออัจฉริยะ เครื่องปรับอากาศ ครูต่างประเทศ 
๑ คน ครูไทย ๑ คน ท่านเชื่อไหมครับ ท่านประธานครับ เด็กโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 
สังกัดเทศบาล กระทรวงมหาดไทย ไปแข่งขันความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โลก หรือครีเอทีฟ 
(Creative) ก่อนท่ีจะเกิดโรคโควิด (COVID) ชนะเลิศ ๒ ปีซ้อน สปีก (Speak) บนเวทีโลก 
ด้ วยภาษาอั งกฤษ ป. ๔ ป. ๕ ป. ๖ นี่ คื อคุณภาพของเด็กท่ี ได้ รับการดูแลจากท้องถิ่ น  
ท่ีได้รับการดูแลจากรัฐบาลด้วยความจริงใจ เราเติมเงินตรงนี้ไปอีกนิดหนึ่ง ผมเชื่อว่า 
สามารถสร้างโรงเรียนคุณภาพและท าให้เด็กของเราเป็นคนท่ีมีคุณภาพ อนาคตถ้าเขา 
มาเป็น ส.ส. เขาจะมีคุณภาพมากกว่าเรา ไม่ก้าวร้าวด้วย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
เด็ก ท่ีนี่ ไหว้สวย ถ้ า ท่านประธานไม่ เชื่ อ ไปดูครับ ผมอยากให้ ท่านประธานไปดู  
พร้อมท่านนายกรัฐมนตรี ไปเพื่อความเป็นสิริมงคลของโรงเรียนท้องถิ่นท่ีเราสามารถ 
ท าได้ครับท่านประธาน 
  อีกเรื่องหนึ่งก่อนท่ีผมจะจบ ผมเองได้คุยกับท่านรัฐมนตรี สมศักดิ์  เทพสุทิน 
โครงการคืนคนดีสู่สังคม เราได้ท ามาแล้วระดับหนึ่งก่อนท่ีจะเกิดโควิด (COVID) ท่านเชื่อไหม 
จังหวัดสมุทรปราการก็เป็นโมเดล (Model) ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ เก่งมากครับท่าน  
ท่านนั่งคุยกับผม ผมนั่งคุยกับท่าน ท่านบอกว่าจะท าอย่างไรให้นักโทษ หรือ นช. ได้มีโอกาส
คืนคนดีสู่สังคม ผมบอกท่านครับ เมืองผมเป็นเมืองอุตสาหกรรม เป็นไปได้ไหมครับเอา นช. 
พวกนี้มาท างานข้างนอก แล้วเราก็ประสบความส าเร็จ พอมาถึงโควิด (COVID) ท่านรัฐมนตรี 
บอกว่าต้องแก้อีกแล้ว ฉะนั้นโครงการท่ีท่านคุยบนบัลลังก์เมื่อกี้นี้ ท่านบอกว่าฉะนั้น  



  ๕๘๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๗๗/๒ 
 
นักโทษ นช. ท่ีติดคุกอยู่ ติดจองจ า ๑ ใน ๓ แล้วเอาออกมาติดก าไลอีเอ็ม (EM) มาท างาน 
ในภาคอุตสาหกรรม ท่านประธานครับ สุดยอดเลยครับ ผมประสานกับภาคอุตสาหกรรม 
ท้ังหมด ภาคอุตสาหกรรมท้ังหมดในเขตจังหวัดสมุทรปราการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู  
นิคมอุตสาหกรรมแพรกษา นิคมอุตสาหกรรมบางปูทางเหนือ ทุกคนบอกว่าได้หรือ บอกว่า 
ได้ครับ ท่านรัฐมนตรีคุยกับผมเอง แล้วจะเอา นช. ในระดับแบบ ๑ แบบ ๒ แบบ ๓ ท่ีจะ 
ลงมาท าในภาคเศรษฐกิจ ให้เศรษฐกิจขับเคลื่อน ท่านเชื่อไหมครับ นช. เคยมาท างาน 
ในภาคอุตสาหกรรมเรานี้หลายปี ได้ผลงานมากมาย เพราะเขาเป็นคนท่ีมีคุณภาพ โครงการนี้ 
ถ้าท าส าเร็จ สามารถขับเคลื่อนให้กับภาคเศรษฐกิจโดยท่ีเราไม่ต้องใช้มอญ พม่า กะเหรี่ยง 
คนพวกนี้ไม่ได้เรียนหนังสือ มาท าเครื่องจักรเขาพังเสียหาย แต่ นช. เราเป็นคนท่ีมีวินัย  
เป็นคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะ สามารถท าให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจเอสเอ็มอี (SMEs) 
ขับเคล่ือนได้ในระดับหนึ่ง ก็ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ท่ีผมเคารพ ท่านครับก่อนท่ีผมจะลงตรงนี้ รัฐบาลจะต้องดูแลคน ๓ วัย วัยเด็ก 
วัยท างาน และวัยชราท่ีมีคุณภาพ ผมพร้อมท่ีจะรับร่างงบประมาณฉบับนี้ด้วยความเต็มใจ  
ขอบคุณครับ 
 

- ๒๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๗๘/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
เชิญท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจง เชิญครับ  
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  
กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท้ังหลาย จากค าอภิปราย 
ของท่านสมาชิกหลายท่าน ก็ยังสงสัยอยู่ในเรื่องของงบประมาณกระทรวงกลาโหมมากกว่า 
กระทรวงสาธารณสุข ท่ีภารกิจการแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) รัฐบาลให้ความส าคัญกับ 
การดูแลประชาชนด้านสังคมน้อย ท้ังท่ีประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 
(COVID) เป็นอย่างมากในเวลานี้ กราบเรียนว่าในสภาวะท่ีรายได้ของประเทศยังมีจ ากัด 
ประกอบกับรัฐบาลได้ออกมาตรการทางด้านภาษีเพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการ 
หลายมาตรการ ท าให้การตั้งงบประมาณในปี ๒๕๖๕ ของหน่วยงานต่าง ๆ มีการปรับลด 
รายจ่ายประจ า ซึ่งเป็นการปรับลดตามการด าเนินงานให้สอดคล้องกับวิธีการปฏิบัติการใหม่ 
ท่ีเรียกว่านิวนอร์มอล (New Normal) ภายใต้สถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชุม โดยสามารถด าเนินการ 
ผ่านกระบวนการออนไลน์ (Online) ค่าอาหารท าการนอกเวลา ค่าสาธารณูปโภค  
ลดค่าใช้จ่ายจากการปฏิบัติงานนอกสถานท่ี และค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ  
ประชาสัมพันธ์ ผ่านวิธีการมาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียล มีเดีย (Social Media) แทน 
รวมท้ังค่าเบี้ยเลี้ยง ท่ีพักและพาหนะ เสนอตั้งค่าใช้จ่ายตามความจ าเป็น และหากหน่วยงานใด 
มีเงินนอกงบประมาณ หรือเงินคงเหลือ หรือเงินเก็บสะสมไว้มาก ก็จะถูกปรับลดงบประมาณ 
เพื่อให้หน่วยงานน าเงิน เหล่านั้นมาใช้ก่อน  งบประมาณกระทรวงกลาโหมในปี ๒๕๖๕  
ประมาณ ๒๐๓,๐๐๐ ล้านบาท ถูกปรับลดมาอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านทราบดีตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๓ ประมาณ ๒๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ ลดไป ๒๑๕,๐๐๐ ล้านบาท  
เหตุผลและความจ าเป็นก็พูดกันไปแล้วนะครับ 
  งบประมาณด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ถ้าดูแต่ตัวเลขของ
กระทรวงสาธารณสุขอย่างเดียวคงไม่ได้ ต้องดูตัวเลขของหน่วยงานอื่นอีกด้วย เช่น กองทุน
หลักประกันสุขภาพ กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน กองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย รวมท้ังสิ้น  
๒๙๕ ,๖๘๑ ล้านบาท ซึ่งสูงกว่างบประมาณกระทรวงกลาโหม ๙๒ ,๓๙๙ ล้านบาท  



  ๕๙๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๒๗๘/๒ 
 
เมื่อดูในภาพรวมปีงบประมาณปี ๒๕๖๕ ลดลงจากปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕.๖๖ แต่งบประมาณ 
ด้านสาธารณสุขลดลงเพียงร้อยละ ๑.๙๗ เท่านั้น ค่าใช้จ่ายท่ีถูกปรับลดเป็นค่าใช้จ่าย 
ท่ีไม่กระทบต่อการให้บริการประชาชน แต่เป็นการปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีสามารถด าเนินการ 
ให้สอดคล้องวิธีการปฏิบัติงานใหม่ นิวนอร์มอล (New Normal) เช่น การใช้จ่ายในค่าฝึกอบรม 
สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการประชุม มีการประชุมผ่านออนไลน์ (Online) แทน ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ โดยการปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ใหม่ งบประมาณปี ๒๕๖๕ 
ประกอบด้วยงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๗๓๓,๗๔๙ ล้านบาท ๒๓.๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในเรื่องของการพัฒนา
เสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ๕๔๘,๑๘๕ ล้านบาท ๑๗.๗ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ ในงบประมาณดังกล่าวนั้นรัฐบาลยังคงเน้นเรื่องสวัสดิการกับประชาชนตั้งแต่เล็ก
จนเป็นผู้ใหญ่ดังนี้ รัฐบาลตั้งงบประมาณอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสูงขึ้นทุกปี ปรับท้ังอัตรา
การให้เงินอุดหนุนเพิ่มเติม และการขยายอายุเด็กท่ีได้รับเงินอุดหนุนดังกล่าวไปถึง ๖ ปี  
ท าให้งบประมาณเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ วงเงิน ๖๑๔ ล้านบาท เป็น ๑๓,๐๗๔ ล้านบาท  
ปี ๒๕๖๔ เพิ่มเป็น ๑๖,๖๕๙ ล้านบาท และในปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันมีเด็ก ๒.๖๕ ล้านคน  
ได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าว เมื่อมีงบประมาณเพิ่มก็จะเพิ่มให้ตรงนี้ อย่างท่ีท่านสมาชิก 
ได้ร้องขอเมื่อสักครู่นี้แล้ว โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี ให้กับนักเรียนประมาณ ๑๑ ล้านคน 
วงเงิน ๘๑,๐๐๐ ล้านบาท รัฐบาลไม่เคยลดความส าคัญกับงบประมาณด้านการศึกษาเลย 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น เป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยในเวลานี้และต่อ ๆ ไป  
แต่งบประมาณลดลงจากงบประมาณปี ๒๕๖๔ ร้อยละ ๑.๑๔ เนื่องจากจ านวนนักเรียน
ลดลง ๖๐,๐๐๐ คน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างประชากรของประเทศท่ีมีอัตราการเกิดลดลง 
และกองทุนเสมอภาคทางการศึกษาจัดสรรเงินประมาณ ๕,๖๐๐ ล้านบาท ให้แก่นักเรียน 
ท่ียากจนเป็นพิเศษ โดยช่วยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าครองชีพระหว่างเรียน เป็นต้น  
เพ่ือให้เด็กที่ยากจนเป็นพิเศษไม่ต้องหลุดจากระบบการศึกษาได้มากกว่า ๑ ล้านคน ----------  
 

- ๒๗๙/๑ 
 



  ๕๙๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๗๙/๑ 
 
โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมในโรงเรียน จัดสรรเงินงบประมาณปี ๒๕๖๕ ประมาณ 
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับนักเรียน ๖.๘๗ ล้านคน และสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียน 
๕.๘๘ ล้านคน เป็นงบประมาณรวมท้ังสิ้นกว่า ๒๕,๔๐๐ ล้านบาท 
  โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการตั้งงบประมาณเพิ่มขึ้นทุกปี  
แต่ของปี ๒๕๕๘ จากวงเงิน ๑๕๓,๑๕๑ ล้านบาท เป็น ๑๙๔,๕๐๘ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๔  
เพิ่มเป็น ๑๙๘,๘๙๑ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๕ มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลให้แก่
ประชาชนเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๕ จ านวน ๑๓ รายการ เพิ่มเติมคงติดตามได้นะครับ 
ว่ามีโรคอะไรบ้าง เพิ่มเติมอะไร อย่างไร การจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ 
ผู้ใช้แรงงาน จ านวน ๑๖.๕๒ ล้านคน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งงบประมาณไว้ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท  
การจ่ายค่าตอบแทนให้ อสม. ท้ังใน กทม. จังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ จ านวน ๑,๐๕๒,๑๒๕ คน 
งบประมาณ ๑๒,๖๒๕.๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งไว้จ านวน ๑๒,๖๒๕ ล้านบาท 
ในช่วงระยะนี้ก็ยังคงต้องหวังพึ่งพา อสม. ซึ่งผมก็พิจารณางบประมาณสนับสนุนไปแล้ว
ในช่วง ๓ เดือนต่อไป ก็เป็นไปตามระยะเวลาท่ียังมีความจ าเป็นอยู่ ค่าตอบแทนก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านัน จ านวน ๒๗๕,๙๒๕ อัตรา  
เป็นเงิน ๒๒,๒๒๒ ล้านบาท งบประมาณเบ้ียผู้พิการ ๒.๐๓ ล้านคน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
เป็นเงิน ๑๙,๗๘๐ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ท่ีตั้งไว้ ๑๐,๐๑๕ 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ท่ีตั้งไว้ ๑๙,๐๓๒ ล้านบาท 
  งบประมาณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนโดยตรง ในการลดค่าใช้จ่าย 
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อย จ านวน ๑๔.๖ ล้านคน งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีปรับลด
จากปี ๒๕๖๔ เนื่องจากกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังคงมีเงิน
เหลืออยู่เดิม ๒๐,๔๐๐ ล้านบาท การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น
การพัฒนาทักษะอาชีพ และเพิ่มศักยภาพ การจัดการศพผู้สูงอายุ การช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย 
ในเมืองและชนบทท่ีมีความมั่นคง ให้มีความมั่นคงในท่ีอยู่อาศัย ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
กลุ่มดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีวงเงินงบประมาณเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ๓,๗๐๐ ล้านบาท  
เมื่อเทียบกับวงเงินท่ีตั้งในปี ๒๕๖๔ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประมาณ ๑๑ ล้านคน งบประมาณ 
 



  ๕๙๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๗๙/๒ 
 
ปี ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๓ ,๙๙๙ ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๘ ท่ีตั้งไว้  
๖๑,๓๗๒ ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๔ ท่ีตั้งไว้ ๘๑,๓๖๓ ล้านบาท  
  การให้ล าดับความส าคัญกับการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) รัฐบาลได้จัดสรรวงเงินท่ีจะใช้ในการบริหารจัดการ
สถานการณ์ระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) ด้านสาธารณสุข จ านวนท้ังสิ้น ๑๑๗,๘๖๒ ล้านบาท 
ดังนี้ ในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ รัฐบาลได้มีการจัดสรรท้ังวงเงินงบประมาณ  
และเงินกู้ส าหรับแผนงาน หรือโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข  
ไปแล้วท้ังสิ้น จ านวน ๘๗,๘๖๒ ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย 
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานภาคสนามและ อสม. ๒๒,๑๔๖ ล้านบาท 
การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ๑๑,๘๒๔ ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยโควิด (COVID) ๒๙,๓๐๔ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายด้านวัคซีน ท้ังการวิจัยพัฒนาในประเทศ  
และท าความร่วมมือวิจัยร่วมกับต่างประเทศ จัดซื้อจัดหาน ามาใช้ในประเทศ รวมไปถึง 
ค่ารักษากรณีอาการไม่พึงประสงค์ ผลข้างเคียงจากวัคซีนด้วย จ านวน ๒๑,๑๓๔ ล้านบาท 
การเฝ้าระวังควบคุมติดตามการระบาด ป้องกันและค้นหาเชิงรุก ๖,๔๘๓ ล้านบาท  
การจัดตั้งสถานกักตัวของรัฐ สเตต ควอรันทีน (State Quarantine) สถานท่ีกักกัน ---------- 
 

- ๒๘๐/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๕๙๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๘๐/๑ 
 
โดยองค์กรต่าง ๆ จ านวน ๖,๔๕๒ ล้านบาท การเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขส าหรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน ๕๑๙ ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจ
กระทรวงการคลังกู้ เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๔ 
ซึ ่ง มีผลบังคับ ใช้ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จ านวน 
๓๐,๐๐๐ ล้านบาท จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเล็งเห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 
โควิด (COVID) จึงได้จัดท า พ.ร.ก. เงินกู้ฉบับนี้ขึ้นมาอีกฉบับ ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้า 
เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของการระบาดของโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
ต่อไปจากนี้ ก็จะกู้เท่าท่ีจ าเป็น เพื่อใช้ในการดูแลด้านสาธารณสุข ไม่ได้หมายความว่าต้องกู้ 
ทีเดียวท้ังก้อน เพ่ือการเยียวยา เพ่ือการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ การใช้เงินเพ่ือแก้ปัญหา
โควิด (COVID) จาก พ.ร.ก. เงินกู้จะท าได้เร็วกว่าและทันสถานการณ์มากกว่ารอใช้จาก พ.ร.บ. 
งบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีกว่าจะประกาศใช้ก็ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ การจัดท า 
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้ค านึงถึงข้อจ ากัดต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นภายหลังจาก
การเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติท่ีมุ่งเห็นความส าคัญ 
กับประเด็นการพัฒนาตามแผนแม่บทเฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก 
สถานการณ์ โควิด-๑๙ (COVID-19) พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ท่ีมี เฉพาะออกมาเป็นล าดับแรก 
ประกอบไปด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศเป็นเงิน 
๑๓,๓๐๘ ล้านบาท การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพื่อรองรับการเติบโต 
อย่างยั่งยืนในระยะยาวเป็นเงิน ๖,๓๘๖ ล้านบาท การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน 
ให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศเป็นเงิน ๑๑๙,๘๔๖ ล้านบาท การปรับปรุง
และพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูพัฒนาประเทศ ซึ่งต้องเร่งด าเนินการ 
ให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อม ในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) และการฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้กลับเข้าสู่ 
ภาวะปกติ เป็นจ านวนวงเงิน ๑๗,๖๒๘ ล้านบาท อันนี้ก็คือแผนงานท่ีเรียนให้ท่านทราบ 
ว่าอะไรท่ีท าไปแล้ว อะไรท่ีต้องท าต่อไป เพราะว่าสถานการณ์เราก็ต้องคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 
ไม่รู้ว่าจะจบสิ้นเมื่อไร เราก็เตรียมความพร้อมมาโดยตลอด ตั้งแต่ระบาดครั้งแรกมาจนถึงวันนี ้
 



  ๕๙๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๘๐/๒ 
 
  เรื่องการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ก็เป็นเรื่องหนึ่งท่ีต่างคนต่างก็มีเหตุผล 
ไปคนละอย่างสองอย่าง ส าหรับผมเองนั้นผมไม่ต้องการให้มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
อะไรท้ังสิ้น แต่สิ่งส าคัญท่ีสุดทุกคนต้องประเมินดูว่าภัยคุกคามวันนี้มันเกิดท่ีไหนบ้าง  
รอบบ้านมีไหม ประเทศข้างเคียงก าลังมีไหม มันจะมีการสู้รบเกิดขึ้นหรือเปล่า มันจะมี
กระสุนมาตกอีกหรือไม่ มันจะมีความจ าเป็นในเรื่องของการรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ 
สู้รบภายในประเทศหรือไม่ นั่นคือภาระของเรา เพราะฉะนั้นยานพาหนะทุกอย่างสามารถ  
ใช้ในการดูแลในเรื่องเหล่านี้ได้ท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเฮลิคอปเตอร์ ไม่ว่าจะรถ ไม่ว่าจะยานเกราะ  
อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ก็เตรียมไว้ไม่ใช่เฉพาะทหารอย่างเดียว เราต้องดูแลประชาชนให้ได้ด้วย  
ให้ปลอดภัยไปด้ วย ก็ เป็นการจั ดซื้ อจัดหาในจ านวนเพี ยง ๑ ใน ๓ ของความต้องการ 
ท้ังหมด ๑ ใน ๓ นี้เราต้องมีความพร้อม ไม่ใช่ ๒๕ ปี ๓๐ ปี แล้วท่ีเหลือนั้นก็ไปอยู่ ๒ ใน ๓ โน่น  
จัดระเบียบซื้ออย่างนี้ ทยอยไปตามขั้นตอน แล้วก็การเจรจากับแต่ละประเทศมันก็คนละ
หลักการกันว่าจะใช้วิธีการไหน เอฟเอ็มเอส (FMS) จีทูจี (G to G) หรืออะไรก็แล้วแต่  
ท่ีท่านกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับ  
  ในเรื่องของเรือด าน้ านั้นได้เจรจากับรัฐบาลจีนขอเลื่อนไปแล้ว ๒ ปี เพราะฉะนั้น 
ลองคิดดู ถ้าเรามีล าเดียวอย่างท่ีท่านว่า ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาใครจะไปดูแลเขา ใครจะไปช่วยเขา  
มันช ารุดหรือเปล่า ต้องปรับปรุงหรือไม่ เหตุผลและความจ าเป็นถ้ามองดูให้ไกลไปอีกนิดหนึ่ง 
มหาสมุทรอินเดีย ทะเลจีนใต้  มันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เราต้องเตรียมความพร้อมไว ้
หรือเปล่า ก็สุดแล้วแต่ท่านจะคิดนะครับ การจัดซื้อเราไม่ได้ซื้อเฉพาะยุทโธปกรณ์อย่างเดียว 
เราให้เขาฝึกอบรมและดูแลในเรื่องของซ่อมบ ารุง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี ขณะนี้ 
ในเรื่องเรือด าน้ าล าแรกเราก็ส่งคนไปดูเขามา ๒-๓ ปีแล้ว ไปอยู่ท่ีประเทศจีนเลย -------------  
 

- ๒๘๑/๑ 
 
 
 
 



  ๕๙๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๘๑/๑ 
 
ตั้งแต่เขาวางกระดูกงูครั้งแรกว่าเขาท าอย่างไร ศึกษาไว้แล้วเราจะมาวิจัยพัฒนาต่อยอดเอง 
ในภายภาคหน้า ซึ่งวันนี้ก็คงต้องพึ่งพาการซ่อมแซมตามสัญญาไปก่อนนะครับ ผมไม่เคยซื้อ
แล้วก็ไม่ท าอะไร ไม่คิดอะไร เดี๋ยวในส่วนนี้ของทางกระทรวงกลาโหมก็จะเพิ่มเติมเอง  
ในเรื่องของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเรา ก็สุดแล้วแต่นะครับ การท่ีเรามีไม่ใช่มีไว้รบ 
มีไว้เพื่อไม่ให้ต้องรบ ผมพูดหลายครั้งแล้ว ศักยภาพของเราเพราะมันจะมีผลในเรื่องของ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคง ด้านอื่นไปด้วย เราอยู่ใจกลางของอาเซียน (ASEAN)  
ก็คิดเอาเองนะครับ ผมไม่ได้หวังเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือในฐานะผมเป็นนายทหารเก่า 
ไม่ใช่เลยนะครับ ผมไม่ต้องการท าให้ใครท้ังสิ้น ผมต้องการท าให้ประเทศชาติและประชาชน
ปลอดภัย มีความสุข 
  ในเรื่องของค่าใช้จ่ายวัคซีน รวมค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๔ 
จ านวนท้ังสิ้น ๒๑,๑๓๔ ล้านบาท งบกลาง ๑๑,๓๔๖ ล้านบาท เงินกู้ ๙,๗๘๘ ล้านบาท  
จะเห็นว่ามีแหล่งเงินหลายแหล่งในเร่ืองของสาธารณสุข ในเรื่องโควิด (COVID) ไม่ใช่ดูเฉพาะ 
งบประมาณในส่วนของแต่ละกระทรวง งบกลางท่ีว่าผมใช้อิสระส่วนตัว ผมใช้ไม่ได้หรอกครับ 
ต้องขออนุมัติ ต้องมีการตรวจสอบ ท้ังภายในองค์กรของรัฐบาลเอง สตง. ป.ป.ช. ป.ป.ท.  
ผมไม่เคยถูกละเว้นมีเรื่องอะไรติดค้างสอบถามมา ชี้แจงไป ถ้าไม่มีปัญหามันก็จบ ถ้ามีปัญหา
ก็ไปอยู่ในศาล ผมรับกติกาท้ังสิ้น ไม่ว่าจะสมัยก่อนหรือสมัยนี้ก็ตาม การฟ้องต่าง ๆ  
มีมาตลอด 
  การวิจัยและพัฒนาในประเทศเราไม่ทอดท้ิงเลย ปี ๒๕๖๓ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ได้พัฒนาและผลิตวัคซีน เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ให้ไป ๓๖๕ ล้านบาท ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ 
เพิ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านสัตว์ทดลองอีก ๓๕ ล้านบาท รวมงบกลางปีประมาณ ๒๕๖๓  
๔๐๐ ล้านบาท ในส่วนของเงินกู้ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พัฒนา
ศักยภาพการผลิตและควบคุมคุณภาพวัคซีนและยาชีววัตถุท้ังหมด ๔๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๓ 
ไบโอเนต-เอเชียพัฒนาและผลิตวัคซีนดีเอ็นเอ (DNA) ๖๕๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ มจธ.  
พระจอมเกล้าธนบุรี โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติและพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง  
๕๖๒ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ องค์การเภสัชขยายศักยภาพการผลิตวัคซีนและแบ่งบรรจุวัคซีน 
๒๓๙ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จ ากัด วิจัยทดสอบวัคซีนโดยใช้พืช 



  ๕๙๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๘๑/๒ 
 
เป็นแหล่งผลิตในมนุษย์ ๑๖๐ ล้านบาท ปี ๒๕๖๔ สวทช. พัฒนาวัคซีนต้นแบบ ๒๐๐ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๔ รวมใช้เงินกู้ ท้ังหมดกับเงินงบกลาง ๔๐๐ ล้านบาท กับ ๑,๘๖๐ ล้านบาท  
รวมท้ังสิ้น ๒,๒๖๐ ล้านบาท นี่คือแค่การวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ไม่ใช่รอแต่ซื้อเขา 
อย่างเดียว ในส่วนของการท าความร่วมมือวิจัยต่างประเทศ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ ากัด  
งบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ๖๐๐ ล้านบาท เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี แล้ววันนี้ก็น ามาผลิต 
ในประเทศ แต่การควบคุมการผลิตนั้นเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ของประเทศท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ 
เดี๋ยวก็ต้องด าเนินการในระยะต่อไปให้ได้ วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) การจัดหาจัดซื้อมาใช้ 
ในประเทศ ส าหรับ ๖๙.๑ ล้านโดส วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ๘.๑ ล้านโดส งบกลาง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๕,๐๕๙ ล้านบาท วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) ๒๖ ล้านโดส 
งบกลางปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ๕ ,๒๘๗ ล้านบาท อีก ๓๕ ล้านโดส เงินกู้ปี  ๒๕๖๔   
๖,๓๗๘ ล้านบาท จ าเป็นก็มีงบประมาณให้ต่อไป  
  ต่อไปเป็นค่าบริการฉีดวัคซีนเงินกู้ปี ๒๕๖๔  ๑,๕๒๐ ล้านบาท ค่ารักษา
อาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนใช้งบเงินกู้ปี ๒๕๖๔  ๓๐ ล้านบาท รัฐบาลให้ความส าคัญ 
อยู่แล้ว  
  ต่อไปเป็นปัญหาเรื่องหนี้สาธารณะ การระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (Virus  
COVID-19) ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและทุกประเทศ ท่ีผมพูดเมื่อสักครู่ต้องการให้เห็นว่า 
ทุกประเทศก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน ผมก็ไม่ได้มุ่งหวังให้คนไทยต้องเสียชีวิตแม้แต่คนเดียว  
ผมรักประชาชนครับ ผมนั่งรถไปทุกวัน ผมมองนอกกระจกทุกวัน ว่าผมจะท าอย่างไรให้คน
อยู่ข้าง ๆ ท่ีผมเห็นนี้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยท่ีผมไม่ได้หวังผลประโยชน์จากเขาเลย  
 

- ๒๘๒/๑ 
 
 
 
 
 



  ๕๙๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นววันท์ ๒๘๒/๑ 
 
เพราะฉะนั้นผมก็จะบริหารแบบนั้น เพราะฉะนั้นทุกอย่างผมก็ให้เกิดความท่ัวถึงในทุกภาค 
ทุกกลุ่มจังหวัด ทุกจังหวัดท่ีมีความจ าเป็น ปัจจุบันหนี้สาธารณะของประเทศไทยอยู่ท่ี  
๘.๕๙ ล้านล้านบาท คิดเป็น ๕๔.๙ เปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพี (GDP) ในเรื่องของปี ๒๕๖๕ ก็อีก
เรื่องหนึ่ง กระทรวงการคลังประมาณไว้ว่าการกู้เงินท้ังหมดของรัฐบาลจะท าให้หนี้สาธารณะ
จีดีพี (GDP) ของไทย ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ท่ี ๕๘ เปอร์เซ็นต์ อยู่ในกรอบกฎหมาย
วินัยการเงินการคลัง อันน้ันเป็นตัวเลขประมาณการก็ว่าไป แต่เราก็ต้องมุ่งหวังว่าในปี ๒๕๖๕  
มันก็น่าจะมีอะไรท่ีดีขึ้น วันนี้สถานภาพการส่งออกตลาดโลก ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน  
การส่งออกสูงขึ้น ด้านอุตสาหกรรมสูงขึ้น เราก็มีความหวังแต่แม้ว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ต่อจีดีพี (GDP) ของประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้น ถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาค  
เรายังถือว่าเราอยู่ในระดับต่ า ตัวเลขที่เราประมาณการไว้ เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุ่นมีสัดส่วน
หนี้สาธารณะต่อจีดีพี (GDP) เฉลี่ยสูงท่ีสุดในภูมิภาค ท่ีร้อยละ ๒๕๖.๒ ประเทศสิงคโปร์ 
ท่ีร้อยละ ๑๗๐.๖ ประเทศอินเดียท่ีร้อยละ ๘๙.๖ ประเทศมาเลเซียท่ีร้อยละ ๗๔.๕  
ประเทศลาวท่ีร้อยละ ๗๐.๙๔ และประเทศจีนท่ีร้อยละ ๖๖.๘  
  ในด้านความเข้มแข็งทางการเงินการคลังของประเทศ ก็สะท้อนได้จากบริษัท
จัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับสากล ไม่ใช่ความรู้สึกของผมอยากจะคุย อยากจะโอ้อวด
ไม่ใช่ เราต้องฟังผลการประเมินในทุก ๆ เรื่อง อันไหนไม่ดีก็ไปแก้ไข ปรับปรุงไป เราก็แก้ไข  
ไปได้หลายอย่างแล้ว หลาย ๆ เรื่องด้วยกัน เพราะฉะนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าประเทศไทย 
เป็นเพียงไม่กี่ประเทศในโลก ท่ีได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินการคลัง
เท่าเดิม เมื่อเทียบกับเมื่อก่อนวิกฤติเศรษฐกิจจากโควิด (COVID) โดยบริษัท เอสแอนด์พี 
(S&P) มูดีส์ แอนด์ ฟิตช์ (Moody’s and Fitch) ได้คงอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทย 
ในอันดับท่ีบี (B) บีบีบีบวก (BBB+) และคงมุมมองความน่าเชื่อถือประเทศไทยอยู่ในอันดับ 
มี เสถี ยรภาพจาก เจแปน เครดิ ต เรตติ ง เอเจนซี  (Japan Credit Rating Agency)  
และเรตติง แอนด์ อินเวสต์เมนต์ อินฟอร์เมชัน (Rating and Investment Information)  
ก็ประเมินอันดับความน่าเชื่อถือประเทศไทยอยู่ในอันดับท่ีมีเสถียรภาพระดับเอลบ (A-)  
และให้มุมมองความน่าเชื่อถือของไทยอยู่ในอันดับมีเสถียรภาพ สเตเบิล เอาต์ลุก (Stable 
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Outlook) ท้ังหมดนี้เนื่องจากประเทศไทยมีภาคการเงินการคลังท่ีแข็งแกร่ง มีการปรับ 
กฎเกณฑ์กติกาต่าง ๆ มากมายท่ีไม่เคยปรับมาก่อน ในยุคปัจจุบันรัฐบาลท่ีผ่านมาถึงปัจจุบันนี้ 
ช่วยกันท ามาตลอดหลายปีท่ีผ่านมานี้  
  นอกจากเงินกู้ท่ีรัฐบาลกู้มาจะขอเรียนว่า ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมาจนถึง 
ปี ๒๕๖๔ รัฐบาลช าระหนี้เงินกู้ไปแล้ว ๒.๕๓ ล้านล้านบาท และเงินกู้ท่ีรัฐบาลกู้มาไม่ว่า 
จะเป็นการกู้เงินตาม พ.ร.ก. เงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท ได้น าไปใช้ในการดูแลด้านสาธารณสุข 
เกี่ยวกับการจัดหาวัคซีน การคัดกรอง การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด (COVID) การเฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และค้นหาตรวจคัดกรองโรค การจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังค่าตอบแทนเสี่ยงภัยให้กับบุคลากรทางการแพทย์ อสม. นอกจากนี้เงินกู้
ดังกล่าวได้ถูกน าไปใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชน และผู้ประกอบการผ่านโครงการต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ โครงการ ม.๓๓ เรารักกัน โครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม มากกว่า ๕๐ ล้านคน ในเรื่องของเอสเอ็มอี 
(SMEs) ต่าง ๆ เดี๋ยวทางท่านรองกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะชี้แจงเพิ่มเติม 
ท่ีเข้าถึง เข้าไม่ถึง มีการปรับอะไร อย่างไร  
  ส าหรับเงินกู้อื่น ๆ นั้น ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ จนปัจจุบัน รัฐบาลได้มีการลงทุน 
ในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปกว่า ๒.๑ ล้านล้านบาท จ านวน ๑๖๒ โครงการ  
ซึ่งกว่า ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นการกู้เพื่อใช้ในการลงทุน วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านล้านบาท  
เพื่อสร้างการเจริญเติบโตของประเทศ ส่งเสริมการจ้างงาน ยกระดับความเป็นอยู่ 
ของประชาชน ท่านอาจจะมองไม่เห็น หรือเห็นว่าบ้านเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อย
เพียงใด ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายต่าง ๆ ถนนหลายเส้น เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้าถึง  
บ้านผู้มีรายได้น้อย ท้ังเช่า ท้ังเช่าซื้อ ท้ังซื้อ อยู่ในแผนงานโครงการท้ังสิ้น ระบบประปา 
ไฟฟ้า พลังงานท่ีจะต้องกระจายความเจริญไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่นดังต่อไปนี้ กรุณาดู 
ในภาพฉายประกอบ ท่านบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยใน ๗ ปีนี้ ผมก็น้อยใจเหมือนกันนะ 
ด้านคมนาคมโครงการรถไฟฟ้าสีต่าง ๆ ใน กทม. และปริมณฑล ไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีม่วง 
บางใหญ่-บางซื่อ สีน้ าเงิน หัวล าโพง-บางซื่อ รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
                                        - ๒๘๓/๑ 
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รถไฟสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
ท่ัวประเทศ การปรับปรุงทางรถไฟท่ัวประเทศ สถานีกลางบางซื่อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สนามบิน รถเมล์เอ็นจีวี (NGV) เหล่านี้เป็นต้น ทุกอย่างก็ทยอยด าเนินการไปตามงบประมาณ
ท่ีมีอยู่เป็นระยะ ๆ 
   ในเรื่องของถนนหนทาง ผมกราบเรียนว่าผมได้ให้นโยบายไปแล้ว ให้กับ
กระทรวงคมนาคม ซึ่งวางแผนในเรื่องของการขยายและซ่อมแซมเส้นทางเก่าที่มีความจ าเป็น 
และได้มีนโยบายใหม่ว่าให้มีการสร้างถนนสายใหม่ท่ีไม่ผ่านแหล่งชุมชน เพราะต้องการ 
จะสร้างเศรษฐกิจ สร้างพื้นท่ีเศรษฐกิจให้มากขึ้น ให้คนเข้าถึงมากขึ้น ถนนไปตรงไหนมันจะ
มีความเจริญตรงนั้นล่ะครับ ก็ต้องติดตามดู วันนี้ต้องเชื่อมตะวันตก ตะวันออก เหนือ ใต้ 
ออก ตก บางทีถนนมันพาดเข้าไปในเมืองก็ไปแก้ปัญหาตรงนั้น แต่ในอีกส่วนหนึ่งก็จะท า
ขนานกันไป หรือจะแยกซ้าย แยกขวากันไป แล้วต้องปรับระเบียบว่าไม่ใช่วันหน้าเวนคืนมาแล้ว 
คนก็อยู่ติดถนนอีก ต้องมีซอยเข้าไป แล้วไปสร้างข้างใน บาน ๆ ข้างในโน่น ผมสั่งการ 
ละเอยีดขนาดนี้ 
   ในเรื่องของการประปา ในเรื่องของไฟฟ้า จะเห็นว่าบ้านเมืองในหลายจังหวัด 
หลายพื้นท่ี โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร มีโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน โครงการ
ขยายเขตระบบไฟฟ้าในครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ โครงการก่อสร้างระบบจ าหน่ายด้วย  
สายเคเบิล (Cable) ใต้น้ าไปยังเกาะต่าง ๆ เร่ืองประปา โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ระยะเร่งด่วน ประกอบด้วยโครงการจัดท าระบบประปาหมู่บ้าน ระบบชลประทานเพื่อการ
เก็บกักน้ า โครงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค และน้ าเพื่อการเกษตร  
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ซึ่งด าเนินการในทุกภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง เราท าได้  
๔ เท่าของช่วงท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ไม่เพียงพอ รัฐบาลก็ต้องหาวิธีการ อย่างเช่น
สมาชิกเมื่อสักครู่พูดถึงการเติมน้ าในเขื่อนมีโครงการนี้อยู่แล้ว จะต้องศึกษา จะต้องผ่าน 
การประชาพิจารณ์จากประชาชน เพราะจะท าอะไรก็ตามมีปัญหาหมด ผมก็ไม่โทษประชาชน  
แต่ก็ไม่รู้จะโทษใครเหมือนกัน ปล่อยปละละเลย จะท ารถไฟความเร็วสูงก็ต้องเสียเวลาในการ 
ท่ีเจรจาให้ออกจากพื้นท่ี เพราะเขาก็ยากจน ก็ปล่อยกันมานาน พอผมท ามันก็คือปัญหา 
มันช้าก็ต้องช้า เพราะนั่นคือประชาชน แต่เขาก็ต้องร่วมมือ ไม่อย่างนั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกครับ 
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ทุกอย่างมันต้องเลื่อนไปเรื่อย ค่าเวนคืน ค่าอะไรต่าง ๆ ไปเรื่อย ผมโทษเขาไม่ได้ ก็ต้องแก้กัน  
ในเรื่องของการเติมน้ าในเขื่อน ในเรื่องของการสร้างแหล่งน้ าเพิ่มเติม น้ าบนดินหรือน้ าใต้ดิน  
การชักน้ า การจูงน้ า การท าประตูน้ าเพิ่มเติม การท าโครงการขนาดใหญ่ แม่น้ ายม อยู่ในแผนท้ังสิ้น 
ขึ้นอยู่กับงบประมาณจะมีเมื่อไร ศึกษาจบเมื่อไร ผมก็จะท าให้ นี่คืออนาคตของท่าน อนาคต
ของลูกหลานของท่าน เราต้องคิด ๒ อย่าง คิดวันนี้ แก้ปัญหาวันนี้ ท าวันนี้ แล้วท าเพื่อ 
อนาคตวันนี้ ท าอย่างไรงบประมาณท่ีมีอยู่นี้จะบริหารได้อย่างไร ท่านจะบอกยุทธศาสตร์ชาติ 
มันล้าสมัย ท่านเคยอ่านดูท่านจ าได้ไหม มี ๖ ยุทธศาสตร์ มีแผนท้ังหมด ๒๓ แม่บท ในนั้น 
เขาเขียนว่าอะไร จะต้องท าอย่างไรเพื่อจะ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ แต่ท้ังหมดอยู่กับการบริหารของรัฐบาล 
ว่าแผนงานโครงการท้ังหมดในแต่ละปีมันสอดคล้องกับตรงนี้หรือเปล่า เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่อง โครงการถ้าไม่พร้อม ไม่ดี ยกเลิก ท าใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในวันนี้ 
เพราะฉะนั้นอยู่ในขั้นตอนการบริหาร เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเงินกู้ท่ีรัฐบาลกู้มาล้วนแต่  
ก็มีผลดี หลายท่านอาจจะมองว่าไม่ดีก็แล้วแต่ ก็เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน  
ก็ไม่อยากยกตัวอย่างโครงการในอดีตท่ีผ่านมาเสียหาย เมื่อกี้ผมพูดไปแล้ว อีก ๑๒ ปีจะใช้หมด  
เร่ืองแท็บเล็ต (Tablet) เมื่อกี้มีเสนอมามีปัญหาไหม  
  เร่ืองโรงเรียนเปิดเทอมท่ีจ าเป็นต้องเลื่อน เพราะเราต้องให้ความส าคัญกับครู 
วันนี้ก็จัดวัคซีนให้กับครูฉีดเร่งด่วนเป็นพิเศษ อย่างน้อยครูต้องปลอดภัย เด็กนักเรียนเราห้ามเด็ก 
ไม่ได้มากนัก พอมาโรงเรียนแล้วก็จะวิ่งเล่นกัน หน้ากากบางทีก็ไม่ใส่ เพราะเด็กนะครับ  
เราคุมตรงไหนได้เราก็แก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้ก่อน วัคซีนที่จะฉีดให้กับเด็ก ----------------------- 
 

- ๒๘๔/๑ 
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วันนี้ก็มีการวิเคราะห์ วิจัยออกมา ก็อยู่ในขั้นการยอมรับ ไม่ใช่รัฐบาลไม่คิดนะครับ ติดตาม
ตลอด โลกมันไปตรงไหนก็ไปตรงนั้น อย่าคิดเอาเอง งบประมาณส าคัญท่ีสุดทุกกระทรวง
ครับ ทุกกระทรวง ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดมากน้อย ผมก็ให้ทุกจังหวัด จะบอกว่าท่ัวถึงหรือไม่
ท่ัวถึง ก็ไปคิดเอา แล้วถ้าหากว่าจังหวัดใดมีความต้องการเพิ่มเติม ผมก็อนุมัติงบกลางให้อีก  
ในสถานการณ์ท่ีมีความเร่งด่วน มีความจ าเป็น วันนี้เรื่องการแก้ปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย  
ลดจากค่าใช้จ่ายในงบกลางลงไปหลายหมื่นล้านบาทแต่ละปี ถึงแม้จะมีน้ าท่วมก็ตาม  
ต้องท า ๒ อย่าง ๑. มีงบประมาณ ๒. บริหารจัดการน้ าให้ดี การระบายน้ าตะวันตก ตะวันออกให้ดี  
อย่าให้มันท่วมอีก ผมอยู่ในเหตุการณ์ผมรู้ดี  
  เรื่องของครู เรื่อง พ.ร.บ. การศึกษา พรุ่งนี้ผมให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการชี้แจงในวันพรุ่งนี้ ก าลังเตรียมข้อมูลจากท่ีท่านอภิปรายมาท้ังหมด วันนี้เราก าลัง 
เสนอ พ.ร.บ. การศึกษาเข้ามา เราจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างหลายอย่างด้วยกัน ถ้าไม่ยอม 
ปรับไม่ได้ มันก็ท าอะไรไม่ได้อยู่เหมือนเดิม เราท ามาหลายปีแล้ว ท่านบอกว่ามันท าไม่ได้  
ถ้าร่วมมือมันท าได้ ก็ชื่นชมโรงเรียนท้องถิ่นหลายโรงเรียนท่ีพร้อมจะเป็นโรงเรียนคุณภาพ 
ประจ าต าบลอะไรก็แล้วแต่ ปัญหางบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการผมก็ได้คุยกับ
รัฐมนตรีศึกษา ๒-๓ ท่านมาแล้ว ไม่ได้มีปัญหามากนัก มีปัญหาคือโรงเรียนมันเยอะเกินไป  
คุณภาพน้อย โรงเรียนนักเรียนน้อย ครูน้อย แต่งบประมาณต้องแบ่งปันไปโรงเรียนเล็ก ๆ 
น้อย ๆ มีนักเรียน ๒๐-๓๐ คน จะท าอย่างไร อาหารการกินก็ได้แค่นั้น ถ้าสมมุติว่าวันนี้ 
การเดินทางมันก็สะดวกมากขึ้น ครูทุกคนมีงานท าหมด ไปปลดครูไม่ได้อยู่แล้ว มันจะมีครู 
เข้ามาเติมโรงเรียนท่ีมันขาด ก็ขอความร่วมมือตรงนี้กับท่านบรรดา ส.ส. ท่านบรรดาครูเก่า ๆ  
ด้วยแล้วกัน ถ้าเราไม่ปรับตรงนี้มันไปไม่ได้หรอก บุคลากรทางการศึกษาส าคัญท่ีสุด  
การทุจริตจะต้องไม่มี ผมยืนยัน ถ้าตรวจสอบได้น าสู่ กระบวนการพิจารณาท้ังหมด  
หลายท่านผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อ เคยมีผลประโยชน์ในกระทรวงศึกษาธิการ ผมรู้หมดครับ  
ใครเคยอยู่กระทรวงไหนผมรู้ แต่ผมไม่พูด  
  เรื่องประตูน้ านี้จ าเป็น เพราะหลายรัฐบาลท่ีผ่านมาก็ไม่ได้ท าประตูน้ าสายหลัก 
น้ าเค็มก็เข้ามาในประเทศ กักเก็บน้ าไม่ได้เวลาน้ าท่วม เวลาน้ าแล้ง นั่นล่ ะครับสิ่งท่ีเรา 
ต้องมองภาพรวมของประเทศ ถ้าเราตัดงบประมาณท้ังหมดลงไป ตัดงบทุกกระทรวงลงไป 



  ๖๐๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๘๔/๒ 
 
เพื่อไปทุ่มกับโควิด (COVID) อย่างเดียว มันอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ แต่ถ้าเราท าเพื่อวันนี้  
แก้ปัญหาวันนี้ แล้วท าเพื่ออนาคตไปได้ด้วยจะดีกว่าไหมครับ เพราะฉะนั้นการพูดจาอะไรต่าง ๆ  
อย่าให้มันสับสนอลหม่านไปหมด วันนี้ก็บอกว่ารัฐบาลสอบตกเรื่องประชาสัมพันธ์ รัฐบาลก็พูด  
รัฐบาลก็ให้ข่าว ออกข่าว แต่ท่านก็พูดวนไปวนมากันทุกวัน โซเชียล มีเดีย (Social Media)  
ออกกันทุกวันมันสับสน อันไหนท่ีส่วนราชการบกพร่องผมก็ต าหนิไปหมด การบริหารจัดการ 
โควิด (COVID) ไม่ใช่ใครจะประกาศอะไรก็ได้ เพราะเป็นการประกาศโดย ศบค. แล้ว ศบค.  
เป็นการพิจารณาร่วมกัน ทุกคนต้องเห็นชอบร่วมกัน เพราะฉะนั้นการพูดท่ีนอกจาก ศบค. 
อนุมัติแล้ว ไม่ถูกต้องทั้งส้ิน วันนี้ผมจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องเหล่านี้  
  เรื่องงบบุคลากรหลายคนก็บอกให้เกษียณอายุ ผมก็ถามว่าเหตุผลความจ าเป็น 
มันก็ใช่ เราก็พยายามจะลดอยู่ แต่ท่านต้องนึกถึงเขาบ้าง เขารับราชการมากี่ปีแล้ว โครงสร้าง
นี้ มั นมี ม ากี่ ปี แ ล้ ว  แล้ ว รั ฐบ าลนี้ ก า ลั งพยายามจะลดลง ไป เ รื่ อ ย  ๆ  ลด ให้ ไ ด้   
มาลดวันนี้จะเอาเขาไปไหน เขามีอาชีพ มีรายได้จากการประกอบอาชีพของเขา 
กระทรวงกลาโหมก็พยายามปรับตรงนี้อยู่  จะลดนายพล ลดอะไรก็แล้วแต่ ไม่ใช่ผม 
ไม่คิดจะท านะ ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๘๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๐๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๘๕/๑ 
 
แต่มาท าวันนี้ปลดออกหมดได้ไหม หลายท่านบอกว่า ทหารบกมีเท่าทหารอากาศก็พอ  
คิดอย่างนี้ได้อย่างไร ผมไม่เข้าใจ ทหารอากาศเครื่องบินล าหนึ่งใช้คนเท่าไร ๒ คน แล้ว 
การท่ีจะควบคุมพื้นท่ีป้องกันชายแดน ยึดพื้นท่ี ปะทะบนน้ า บนดิน หน้าท่ีของใคร พื้นท่ี 
ทางทะเลเท่าไร พื้นท่ีทางบกอีกกี่พันกี่กิโลเมตร ถ้าทหารอากาศแล้วจะเอาใครมา การท่ีมีค่าย  
มีบ้านพัก เพราะอะไร เขาพร้อมท่ีจะให้ท่านใช้งานตลอด ๒๔ ชั่วโมง เรียกเมื่อไรก็ออกมาได้ 
มีเรียกใครได้บ้างละ ปัญหาใดก็ตามท่ีมันเกิดเร่งด่วนขึ้นมาเรียกใครได้ นอกจากเรียกทหาร 
ท่านบอกทหารไม่มีประโยชน์ ก็แล้วแต่ท่านจะคิดก็แล้วกัน อย่าลืมว่าการปรับอะไรก็ตาม  
มันก็มีคนที่ได้รับผลกระทบ  
  ในเรื่องของท่ีราชพัสดุ ในเรื่องของการท ากิจการอะไรต่าง ๆ ก็ตาม ในพื้นท่ีทหาร  
วันนี้ก็ส่งพ้ืนท่ีคือราชพัสดุท้ังหมด แล้วเช่าจากท่ีราชพัสดุมาท าประโยชน์ กระผมให้พิจารณา
ว่าท่ีราชพัสดุจะท าอย่างไรต่อไป ในพื้นท่ีเรามีอยู่ท าอย่างไรจะเป็นบ้านพักท่ีอยู่อาศัยอะไรต่าง ๆ  
ก็ว่าไป ท่ีพักครู วันนี้ผมก็ไปซ่อมบ้านพักครู ซึ่งซ่อมมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนแล้ว ก็ยังคงซ่อมต่อ  
เขาจะได้ไม่ไกลโรงเรียน แต่ปัญหาว่าเขาจะอยู่ไหม ก็คงมีคนอยู่ ในเรื่องปัญหาถ้าโรงเรียน  
มันลดลงได้บ้าง ยอดปริมาณเดิมท่ีมีเงินอยู่แล้วมันสามารถจะมาเติมตรงส่วนท่ีมันขาดได้  
เราต้องคิดอย่างนี้สิครับ วันนี้ถนนหนทางก็ดีขึ้น ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไปลดท่าน ไปปิดท่าน 
ผมก็รับฟังความคิดเห็นจากในพื้นท่ี คณะกรรมการบริหารการศึกษาเขตเขาว่ากันมา ผมไม่ได้
ไปทุบใครได้ท้ังสิ้น ท าไม่ได้หรอกครับ ถ้าท่านไม่ร่วมมือมันก็อยู่อย่างนี้ การพัฒนาคุณภาพคร ู
ไม่ใช่แค่การอบรม ครูก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยตัวเองด้วยกับโลกปัจจุบัน ท าอย่างไรจะสอนเด็ก 
ในเรื่องของเฟกนิวส์ (Fake News) ได้ไหม ท าอย่างไรจะสอนในเรื่องของการเอามา
เปรียบเทียบได้ไหมว่าอันนี้มันจริง อันนี้มันเท็จ สอนตั้งแต่เด็กเลย หลายประเทศเขาก็สอน
แบบนี้ ไม่ได้สอนให้มารักผม นั่นคือประเทศของท่าน ใครไม่รักก็แล้วแต่ แล้วผมไม่ได้สงวน
ความรักไว้คนเดียวด้วย โอเค (OK) นะครับ  
  เรื่องของวัคซีนก็เต็มท่ีอย่างท่ีผมบอกแล้ว ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราก็
ต้องแก้ไป ไม่มีอะไรท่ีมันเรียบร้อยเสียทีเดียวหรอก ในเรื่องของกระบวนการจัดท างบประมาณ 
และอนุมัติงบประมาณนั้น เป็นการจัดท าโดยฝ่ายบริหาร และอนุมัติงบประมาณโดยฝ่ายนิติบัญญัต ิ
ท่ีเสนอเข้ามาวันนี้ ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติจะพิจารณารายละเอียดงบประมาณได้ หากเห็นว่า  



  ๖๐๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลกัษณ์ ๒๘๕/๒ 
 
สามารถปรับลดได้ ก็สามารถน าเงินท่ีปรับลดกลับมาให้ฝ่ายบริหาร ไม่ใช่ให้คนอื่น  
ใครก็เอาไปใช้ไม่ได้ ตามกฎหมายแล้วก็เสนองานโครงการเข้ามาใหม่ ซึ่งวันนี้สถานการณ์ 
เป็นอย่างท่ีท่านเห็นในปัจจุบัน รัฐบาลก็จะเสนองานโครงการใหม่ตามผลของการอภิปราย  
ในวันนี้ หรือในอีก ๒ วาระท่ีว่า ไม่มีเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น กลับมาสู่รัฐบาลจัดท า
โครงการใหม่ ก็เท่ากับเสนอเข้ามา ผ่านกลไก บอตทอม อัป (Bottom up) ขึ้นมา ขอให้มี
รายละเอียดชัดเจน แผนรายละเอียดว่าจะท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร ไม่ใช่ไปก าหนดท่ีขึ้นมาแล้ว  
แล้วไปตรวจสอบแล้วเป็นท่ีวัด ธรณีสงฆ์ อย่างนี้มันท าได้ไหมละ เข้าใจสิครับว่าการท างาน 
ต้องระวังข้อกฎหมายทุกตัว ขนาดระวังมันยังมีปัญหาอยู่เลย ถ้าตรงไหนท าได้ ไม่ว่าจะพรรคไหน  
ไม่ว่าจะจังหวัดไหน ผมให้หมด เพราะผมไม่เคยเกลียดท่าน ท่านจะเกลียดผมก็เรื่องของท่าน 
แต่ผมเกลียดประชาชนไม่ได้ เพราะฉะนั้นการไปรับฟังความทุกข์จากประชาชน นั่นก็คือ 
ถ้าฟังมันก็มีแต่ทุกข์ เราก็ต้องเอาส่วนนั้นมา อันนี้รัฐบาลเขาท าแล้วนะ บางทีก็ไม่รู้ เข้าไม่ถึง 
ช่วยสิครับ ถ้ารักประเทศ รักชาวบ้าน รักประชาชนจริง ๆ ช่วยผมแบบนี้ แล้วท่ีมีปัญหา 
ก็บอกผมมา บอกรัฐบาล บอกหน่วยงานมาก็จะแก้ให้ วันนี้เรื่องร้องเรียนท้ังหมดท่ีเข้ามา 
เป็นล้านเรื่องท่ีส านักนายกรัฐมนตรี ผมแก้ไปแล้ว ๙๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ท่ีไม่เคยมีใครแก้มาก่อน  
โดยใช้งบประมาณงบกลางไปแก้ให้ ถนน น้ า พื้นที่ท่ีเดือดร้อน ไม่ต้องมานุ่งกระโจมอกขอผม 
ผมดูทุกอันครับ เพียงแต่ว่าบางอย่างมันยังอยู่ในขั้นตอน หลายคนก็ต้องการสะพาน ถนน  
เราก็ต้องจัดล าดับความส าคัญ ในขั้นการบริหารงบประมาณ เมื่อได้รับงบประมาณไปแล้ว  
 

- ๒๘๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๐๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๘๖/๑ 
 
จากวาระ ๓ กระทรวงมีหน้าท่ีในการท่ีจะบริหารงบประมาณเหล่านี้ท่ีได้มา ปรับใหม่ได้  
จัดความสมดุลได้ แต่ต้องเป็นไปตามกฎหมาย แต่ละรายละเอียดครบถ้วน เข้าใจตรงนี้  
นะครับ เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะดีเฟนด์ (Defend) งบประมาณอะไรก็ตาม เหลือเท่าไร 
ฝ่ายบริหารจะต้องมาท าแผนรองรับท้ังสิ้น ไม่มีครับ ใช้แบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว กฎหมาย
ก าหนดไว้ โอเค (OK) นะครับ ขอบคุณ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลและไม่ใช่ฝ่ายรัฐบาลท่ีกรุณาเสนอ
ข้ อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์บ้ าง ท่ี ไม่ ถู กต้ องก็มี บ้ าง ผมก็ ไม่ ได้ โกรธเคื องกับท่าน  
เรื่องการศึกษา พรุ่งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะชี้แจง เรื่องอื่น ๆ กระทรวงแรงงาน 
ชี้แจง แรงงานประกันสังคม มาตรา ๓๓ การช่วยเหลือ วันนี้ก็ต่อให้หมดอยู่แล้ว  
๕๐ เปอร์เซ็นต์ จ่ายให้ เพื่อไม่ให้ลดการจ้างงาน ถ้าจะเอา ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ จะเอาเงินจากท่ีไหน 
ต้องว่ากันอีกที เอสเอ็มอี (SMEs) ไม่ใช่มี ๑๐,๐๐๐ ราย มีท้ังประเทศประมาณรวมไมโคร 
เอสเอ็มอี (Micro SMEs) ด้วย ๕ ล้านราย ขึ้นทะเบียนกับรัฐไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ ราย 
ท่ีจะเข้าถึงการตรวจสอบคัดกรอง เข้าถึงระบบการกู้ เราก็ไปเปิดรูม (Room) อีกอันหนึ่ง 
ไว้ให้อยู่แล้ว ท่ีกู้โดยไม่มีค้ าประกันอะไรท านองนี้ แต่มันก็แน่นอน ธนาคารก็ต้องตรวจคัดกรอง 
เพราะว่าเป็นเงินของประชาชนท่ีฝากไว้กับธนาคารเขา เงินของท่านก็อยู่ในนั้นด้วย เพราะฉะนั้น 
เขาต้ องตั้ งส ารองหนี้ เสี ย การจะลดการจะอะไรต่ าง ๆ ท้ั งนั้ นล่ ะครั บ เพราะฉะนั้ น 
การร่วมมือกันและกัน ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าเป็นสิ่งท่ีดีท่ีสุดในเวลานี้  
เราก าลังเผชิญกับสงครามเชื้อโรคอย่างท่ีท่านว่า สงครามอื่น ๆ ก็มี ภัยคุกคามไซเบอร์ 
(Cyber) เฟกนิวส์ (Fake News) บิดเบือน พูดไม่ใช่ข้อเท็จจริง หมิ่นประมาท กฎหมาย 
คือกฎหมาย เขาเขียนไว้อยู่เฉย ๆ อย่าไปละเมิดเขา ก็แค่นั้นเอง ผมไม่ต้องไปสั่งจะไปลงโทษใคร  
หน้าท่ีของเขา ผมไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้ง ถ้าทุกคนนับถือกฎหมายมันก็จบ  
  ในเรื่องของการขยายคุก สร้างคุกใหม่ ๆ เพิ่ม ไม่มีประเทศไหนเขาคิดแบบนั้น 
หรอกครับ ท าอย่างไรจะลดนักโทษให้ได้ โดยไม่เข้าไปเป็นนักโทษใหม่ ตอนนี้ผมให้ศึกษา
เรียนรู้เรื่องกฎหมายตั้งแต่เด็ก เรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ผมสั่งไปแล้ว  
ต้องปรับหลักสูตรพวกนี้ ขึ้ นมา คุณธรรม จริยธรรม เพื่ อให้ มีคนบางจ าพวกอยู่ ด้ วยตัว 
ของเขาเอง นั่นคืออนาคตของลูกหลานท่าน โอเค (OK) นะครับ เหนื่อยเหมือนกัน สวัสดีครับ  
ขอบคุณท่านประธานครับ 



  ๖๐๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๘๖/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ ก่อนท่ีท่านสมาชิกจะอภิปรายนะครับ ท่านรองนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ขอชี้แจง 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ 
ขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงครับท่านประธาน เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ ผม พิจารณ์ 
เชาวพัฒนวงศ์ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พาดพิง
ตรงไหนครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เมื่อสักครู่ผมได้ฟัง 
ค าชี้แจงจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประเด็นไหน  
เสียหายไหมครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านนายกรัฐมนตรี 
ได้ชี้แจง แล้วก็ไม่ถูกต้องกับสิ่งท่ีผมได้อภิปรายไปครับท่านประธาน ผมขออนุญาตใช้เวลา
แปบเดียวครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
  นายพิจารณ์  เชาวพัฒนวงศ์  (แบบบัญชีรายชื่ อ )   :   เมื่ อสักครู่คื อ 
ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาชี้แจงถึงเร่ืองของก าลังพลของกองทัพ ทีนี้ท่านอาจจะไม่ได้ฟังผม 
ชัดเจน ผมยกตัวอย่างว่าในกรณีของก าลังพลกองทัพอากาศ ซึ่งใช้งบประมาณเป็น  
๓๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณ ข้อเสนอของผมคือท าอย่างไรให้ เหล่าทัพอื่นหรือ 
ท้ังกระทรวงกลาโหมใช้งบประมาณในสัดส่วน ๓๕ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณเช่นกัน  
ไม่ได้หมายความว่าให้มีก าลังพลในกองทัพอื่นเท่ากับก าลังพลของกองทัพอากาศ เมื่อสักครู่
ท่านนายกรัฐมนตรีน่าจะเข้าใจในประเด็นของผมท่ีไม่ตรงกัน 
 

- ๒๘๗/๑ 
 



  ๖๐๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๘๗/๑ 
 
  อีกประการหนึ่งครับท่านประธาน ท่านนายกรัฐมนตรีเห็นปัญหาเดียวกันครับ 
รับทราบแล้ว ท่านพูดเองนะครับว่าก็ก าลังลดก าลังพลอยู่ ประเด็นของผมมีง่าย ๆ นิดเดียวเอง 
ว่าสุดท้ายแล้วภายใต้สมมุติฐานความเสี่ยงท่ีประเทศก าลังเผชิญอยู่ ตกลงแล้วกองทัพ  
ต้องมีก าลังพลเท่าไร ผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ 
เป็นค าถามท่ีผมถามในชั้นกรรมาธิการต่อหน่วยงานกระทรวงกลาโหม  ว่าแผนการท่ีท่าน 
จะลดก าลังพลจะเป็นอย่างไร การมีข้าราชการพลเรือนกลาโหมจะช่วยให้ลดงบประมาณ 
ด้านแผนงานบุคลากรของกระทรวงได้อย่างไร และก าลังพลท่ีเหมาะสมควรจะเป็นเท่าไร  
๒ ปีแล้วครับท่านประธาน ผมไม่ได้ค าตอบครับ ปี ๒๕๖๓ ก็ถาม ปี ๒๕๖๔ ก็ถามอีก  
ก็เรียนต่อท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าอย่างไรปีนี ้ถ้าร่างนี้ 
จะผ่านวาระ ๑ เข้าไป ถ้าจะผ่านนะครับ ในกรรมาธิการนี้ก็อยากจะให้ทางหน่วยงานได้ชี้แจง
ประเด็นเรื่องก าลังพลด้วยครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอเข้าใจนะครับ  
ท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เชิญครับ 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากา ร 
กระทรวงพลังงาน)   :  เรียนท่านประธานสภาครับ ผม สุพัฒนพงษ์  พันธ์มี เชาว์   
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขออนุญาตชี้แจงเสริมจากของ 
ท่านนายกรัฐมนตรี ให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรตินะครับ แล้วผมก็ได้ฟัง 
การอภิปรายความห่วงใยในเรื่องของการด าเนินงานต่าง ๆ โดยเฉพาะในเร่ืองของการควบคุม 
ดูแลการบริหารจัดการ การควบคุมการระบาดของโควิด -๑๙ (COVID-19) ของรัฐบาล  
รวมท้ังการดูแลทางด้านเศรษฐกิจ ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไปในภาพรวม โดยผมเอง 
ขออนุญาตเสริมโดยสังเขปนะครับ แต่อยากจะชี้ประเด็นให้พวกเราได้มีความรู้สึกมั่นใจ 
และภูมิใจในประเทศไทย ในเรื่องของการควบคุมการดูแลการระบาดโควิด-๑๙ (COVID-19) 
จริงอยู่ครับ ครั้งนี้หนักหนาสากรรจ์กว่าทุก ๆ ครั้งท่ีเราท าและประสบความส าเร็จท่ีผ่านมา 
ดูเหมือนว่าเดือนเมษายนนี้จะยาวไกล ในการท่ีแก้ไขเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด 
(COVID) แต่ก็ต้องถือว่าท าได้ดี ตัวเลขวันนี้พบว่าจังหวัดท่ีเป็นสีแดงเข้ม มี ๔ จังหวัด  
สีแดงเฉย ๆ ๑๗ จังหวัด ๕๖ จังหวัด มีผู้ติดเชื้อต่ ากว่า ๑๐ ราย หรือว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเลย 



  ๖๐๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๒๘๗/๒ 
 
เป็นเวลาติดต่อกันหลายวันพอสมควร ต้องถือว่าเป็นความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายจริง ๆ  
ทุกภาคส่วน ไม่ใช่แต่เพียงรัฐบาลอย่างเดียว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน  
ความมั่นคงต่าง ๆ อยากให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้เชื่อมั่น  
ว่าเป็นการท างานร่วมกันอย่างหนัก อาสาสมัครผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกคน สาธารณสุขแรงงาน 
ลงพื้น ท่ีค้นหาการระบาดอย่างต่อ เนื่อง เพื่อเตรียมการท่ีจะเข้ารับการฉีดวัคซีน 
ในเดือนมิถุนายนอย่างจริงจังในวงกว้างท่ัวประเทศ แล้วอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรีและ 
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้มายืนยันในส่วนของการจัดหาแล้วก็เตรียมการ
เรื่องวัคซีนและงบประมาณท่ีเตรียมไว้มีเพียงพอท่ีจะด าเนินการ เพื่อท่ีจะรักษาเสถียรภาพ
แล้วก็การผลิตต่าง ๆ รวมท้ังการควบคุมการระบาดให้ได้เร็ว อย่างท่ีพวกเราเคยท าในส่วนนี้ 
ได้อย่างดีมาก่อน แล้วก็ในส่วนเรื่องของเศรษฐกิจเองก็อยากจะให้พวกเราได้เห็นว่า 
ความส าเร็จท่ีผ่านมาถึงแม้ว่าในไตรมาสท่ี ๑ จะมีการระบาดเกิดขึ้นในเดือนเมษายน ตัวเลข 
เศรษฐกิจเรายังติดลบอยู่เมื่อเทียบกับไตรมาสท่ี ๑ ของปีท่ีแล้ว แต่ก็ไม่เยอะ ๒.๖ เปอร์เซ็นต์
เมื่อเทียบกับคนท่ีคาดคะเนไว้ หลายคนก็คาดคะเนไว้ หลายส านักคาดคะเนไว้ว่าเราน่าจะ 
ลบมากกว่านี้ เราก็ได้ดีกว่า ถึงแม้จะมีการระบาดของโควิด (COVID) ก็ตาม อยากจะให้พวกเรา 
มองในเชิงบวกในหลาย ๆ  เรื่องร่วมกัน เป็นความสามัคคีในยามวิกฤติท่ีจะช่วยกันฝ่าฟันไปให้ได ้
มีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นในไตรมาสท่ี ๑ เราเห็นสัญญาณบวกของราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตร  
 

- ๒๘๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๒๘๘/๑ 
 
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของประเทศไทยท่ีมีความสามารถในเรื่องนี้การส่งออกดีขึ้นมามาก  
ยิ่งเดือนเมษายนปรากฏชัดเจนว่ามีการส่งออกในมูลค่าท่ีสูงขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน 
ปีท่ีผ่านมา แต่ท่ีเราได้เห็นสิ่งท่ีน่าสนใจทีเดียว ก็คือว่าเกิดการขยายตัวของการลงทุนของ
ภาคเอกชน ซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนในรอบ ๔ ไตรมาสในช่วงท่ีระบาด วันนี้เราได้เริ่มเห็น 
ถึงแม้จะมีอัตราการขยายตัวไม่มากเท่าไรนัก แต่เป็นสัญญาณบวกท่ีดี แล้วแม้กระท่ัง 
การน าเข้าสินค้า ซึ่งเราพบว่ามีการน าเข้ามากขึ้น พอไปดูในรายละเอียดก็พบว่าเป็นสินค้าทุน 
เป็นสินค้าทุนท่ีแสดงถึงการลงทุน การลงทุนของเครื่องจักรต่าง ๆ ท่ีจะมาเสริมการผลิต 
ในอนาคตของประเทศไทย แล้วเสริมด้วยการยื่นขอส่งเสริมการลงทุนในไตรมาส ๑ ท่ีโตขึ้น
เมื่อเทียบกับไตรมาส ๑ ของปีท่ีแล้วถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ตรงนี้เป็นสัญญาณบวก คือสัญญาณ
บวกถ้าเราช่วยกันเหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกไม่กี่จังหวัดเอง แล้วก็จะมีการฉีดวัคซีนในวงกว้าง 
งบประมาณการจัดเตรียมอย่างท่ีท่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้
ยืนยันตรงนี้ว่าได้จัดเตรียมกัน และมีงบประมาณท่ีเพียงพอ เราน่าจะอยู่ในจุดท่ีเรียกว่ามี
โอกาส มีสัญญาณบวกอย่างนี้ ท่ีดี เมื่อฉีดวัคซีนได้ครบ โดยเฉพาะอย่างจังหวัดภูเก็ต  
ซึ่งจังหวัดน าร่องสมาชิกผู้ทรงเกียรติก็ให้ข้อระมัดระวังไว้ ตรงนั้นก็เป็นเรื่องท่ีดี เราก็คงจะดู
อย่างดี ให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าจะเปิดแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเปิดแล้วก็ต้องคุ้มค่า เป็นต้นแบบของ
การเปิดประเทศ เปิดเมือง เราจะได้มีประสบการณ์และบทเรียน และตรงนี้เพื่อพร้อม 
ท่ีจะเปิดประเทศท้ังประเทศได้ในท่ีสุด ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเรื่องการจัดอันดับ 
ความน่าเชื่อถือทางการเงินแล้วนะครับ ว่าเราก็ยังอยู่ในสถานะท่ีดี ล่าสุดนั้นก็เดือน
พฤศจิ ก า ยน เมื่ อปี ท่ีแล้ ว การเงินส ารองเงินตราต่ างประเทศมีมูลค่ าเพิ่มขึ้นประมาณ  
๒๕๐,๐๐๐ ล้านเหรียญสหรัฐ ก็เยอะมากทีเดียว เป็นอันดับ ๒ ของอาเซียน สถาบันการเงิน
ท้ังในประเทศ ท้ังธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐก็มีฐานะท่ีเข้มแข็ง หนี้สินท่ีไม่ก่อให้เกิด
รายได้ในไตรมาส ๑ ยังอยู่ในร้อยละ ๓.๑ การตั้งส ารองก็สูงอย่างท่ีผมได้เรียนเมื่อคืน  
ได้มีการตั้งส ารองเพิ่มเติมขึ้น โดยเอาจากก าไรท่ีมีไปโปะเป็นส ารองเพิ่มขึ้น อัตราส่วนของ
เงินกองทุนก็อยู่ในมาตรฐานท่ีเกินมาตรฐานขั้นต่ าอยู่หลายเท่าตัวทีเดียว ในส่วนนี้ก็อยากให้
พวกเราได้เห็นถึงความพร้อม สัญญาณบวกเป็นความเชื่อและเป็นความหวังของพวกเรา 
ทุก ๆ คน แล้วอยากให้ประชาชนคนไทยได้เชื่อและมุ่งมั่น ได้ร่วมไม้ร่วมมือกันท่ีจะผลักดัน 
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ท าในสิ่งท่ีเราเคยท าส าเร็จมาแล้วในอดีต ตั้งแต่ปีท่ีแล้วเราท ามาแล้วในเดือนเมษายน และ 
ในปลายปีเมื่อเดือนธันวาคมเราใช้เวลาไม่นาน ในเดือนกุมภาพันธ์เราก็ควบคุมได้ดี  
เดือนเมษายนคราวนี้เกิดขึ้นอีกใช้เวลามาเดือนเศษ ๆ แล้ว ก็ช่วยกัน ผมยังมีความเชื่อมั่น  
เพราะสิ่งดี ๆ ก าลังรอพวกเราอยู่ ส าหรับไม่ใช่เพื่อรัฐบาล เป็นเพ่ือของคนไทยทุก ๆ คน  
  แต่อย่างไรก็ตามในแง่ของรัฐบาล ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยประชาชน สิ่งท่ีได้ 
รับฟังจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชน รัฐบาลมิได้หลง  
มิได้ลืม ให้ความห่วงใย ท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงาน ทุกทบวง กรม ท าการลงพื้นท่ี
ช่วยเหลือชาวบ้าน ผู้ประกอบการตัวเล็กตัวน้อย นอกเหนือจากมาตรการลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ประกอบการ ลดค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ลดเงินสมทบประกันสังคม แล้วเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวทาง
แรงงานก็มาเสริมได้ มาตรา ๓๓ หากจะต้องโดนหยุดกิจการจากการประกาศหรือค าสั่ง 
ของรัฐ ----------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

- ๒๘๙/๑ 
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ในกรณีเหตุสุดวิสัยก็ได้รับการชดเชย แรงงานท่ีอยู่ในมาตรา ๓๓ เลื่อนการช าระภาษี  
ลดอัตราดอกเบี้ย เลื่อนการช าระเงินต้นจากสถาบันต่าง ๆ ตรงนี้ก็อยากจะให้เห็นถึงทุกภาค
ส่วนท่ีเกี่ยวข้องได้พยายามช่วยกันดูแลผู้ท่ีได้รับผลกระทบ นอกจากนี้แล้วในภาพรวมรัฐบาล
ยังเตรียมมาตรการรองรับสภาพคล่อง การรักษาการจ้างแรงงานในทุกภาคส่วนท่ีได้รับ
ผลกระทบ มาตรการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินบีเอสเอฟ (BSF) ซึ่งออกเมื่อปีท่ีแล้ว 
๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก็ยังอยู่ มาตรการสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ๒๐,๐๐๐  
ล้านบาท แล้วธนาคารออมสินก็มี เพิ่ม เพิ่ งประกาศวันนี้อีกด้วย ก็ต้องขอขอบคุณ 
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่ืองของพระราชก าหนดสินเชื่อฟื้นฟู พักทรัพย์ พักหนี้ 
๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท อันนี้ช่วยคนตัวเล็ก ช่วยคนท่ีเดือดร้อน ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี 
(SMEs) ท่ีเข้าไม่ถึงแหล่งทุนในอดีต วันนี้ก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติ ท่ีได้เห็นชอบพระราชก าหนดในส่วนนี้เมื่อไม่กี่วัน 
ท่ีผ่ านมา นอกจากนั้นแล้วล่าสุดวันนี้ เองรัฐบาลก็มีมติ ท่ีจะกระตุ้นการบริโภคและเยียวยา 
ผ่านโครงการเราชนะ โครงการเราชนะนี้อนุมัติไปแล้ว ๒ สัปดาห์ สัปดาห์ละ ๑,๐๐๐ บาท  
ได้ เริ่มด าเนินการไปแล้ว แล้ววันนี้ ได้อนุมัติในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ของ  
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละครึ่ง และโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ อันนี้รวม ๆ กันแล้วหากรวมกับ 
พ.ร.บ. เงินกู้เพิ่มเติม ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว เราจะมีมาตรการรองรับ หรือเงินส ารอง  
หรือทุนส ารองท่ีจะใช้ในการดูแลควบคุมการระบาดโควิด (COVID) แล้วก็ดูสภาพ ดูแล 
ความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดขึ้นจากการระบาดในระลอกใหม่ได้อย่างทันท่วงที ๑.๔ ล้านล้านบาท 
ตรงนี้ก็เป็นสิ่งท่ีอยากจะเรียนให้กับทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติได้เห็นภาพ  
ในส่วนนี้  
   ในส่วนของการว่างงาน ตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อให้เห็นภาพ แล้วก็ได้เห็นว่า 
ทุกภาคส่วนได้ช่วยกันจริง ๆ อัตราการว่างงานวันนี้จริงอยู่ครับ สูงขึ้น สูงถึง ๑.๙๖ เปอร์เซ็นต์  
แต่เมื่อเทียบกับวิกฤติต้มย ากุ้ง ซึ่งเราเคยผ่านมาแล้วเมื่อปี ๒๕๔๐ มันเคยสูงถึง ๕.๓๓ เปอร์เซ็นต์  
ก็ยังถือว่าน้อยกว่า แต่ไม่ประมาทก็ต้องช่วยกัน อย่างท่ีผมเรียนว่าสิ่งท่ีรอสัญญาณบวกอยู่ 
และเป็นสัญญาณบวกท่ีพวกเราต้องช่วยกันในการท่ีจะท าให้การควบคุมการระบาดนี้ 
เป็นไปได้รวดเร็ว มันจะท าให้ปัญหาของการว่างงานเหล่านี้หมดลงไปโดยเร็ว โครงการ 
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ก่อสร้างต่าง ๆ ท่ี ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงก็ด าเนินการ จะเริ่มแล้วเสร็จ ทยอยเสร็จ
ตั้งแต่ปีนี้ แล้วก็ปีถัด ๆ ไป อีกไม่นานเราจะเห็นประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
อาเซียน (ASEAN) ในการเชื่อมโยงในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าเรื่องถนน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของอากาศ
ทางการบิน แม้กระท่ังเรื่องของทางเทคโนโลยีก็ตาม ในส่วนนี้ก็อยากจะเรียนให้ท่าน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่านได้มอง แล้วก็เชื่อมั่นและร่วมกัน สามัคคีกัน 
ร่วมกันท าในยามวิกฤติฟันฝ่าไปด้วยกันและช่วยกันสนับสนุน ท่านนายกรัฐมนตรี 
ยังมีความคาดหวังและสั่งการในปี ๒๕๖๔ และปี ๒๕๖๕ ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว ด้วยโมเดล (Model) ของบีซีจี 
(BCG) ไบโอ เซอร์คูลาร์ กรีน อีโคโนมี โมเดล (Bio Circular Green Economy Model) 
ด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องท่ีสอดรับกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท่ีจะ
สร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นในประเทศไทยใน ๔ ด้านด้วยกัน ผมอยากเรียนท่านสมาชิก 
ผู้ทรงเกียรติโดยสังเขป ก็คือด้านของสังคมคาร์บอนต่ า ก็จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นยานยนต์ไฟฟ้าเพิ่มเติม เศรษฐกิจหมุนเวียนระดับท้องถิ่น มีการเพิ่มมูลค่าพืชเกษตร  
แทนสินค้าฟอสซิล (Fossil) แล้วก็จะส่งเสริมการปลูกป่า 
 

- ๒๙๐/๑ 
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  ด้านท่ี ๒ ก็เป็นเรื่องของอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เป็นด้านเทคโนโลยี 
ก็เป็นประเทศไทยอย่างท่ีผมได้เรียนท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับ เราเองได้มีการลงทุน  
ตลอดระยะเวลา ๗ ปีท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นถนน 
ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลใต้น้ า เคเบิลใยแก้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารต่าง ๆ จนวันนี้เอง
ประเทศไทยมีศักยภาพท่ีจะเป็นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) วันนี้ก็มี 
ผู้สนใจท่ีจะมาลงทุนในเรื่องนี้ ด้านการรองรับของการย้ายฐานการผลิตจากสงครามการค้า 
จากการท่ีทุกบริษัทท่ีจะเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า มีความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาฐานการผลิตใหม่
เพิ่มเติม ประเทศไทยเป็นประเทศเป้าหมายหนึ่งท่ีมีความพร้อมในการตอบสนองของการย้ายฐาน
ดังกล่าว จึงเป็นโอกาสท่ีดี 
  แล้วสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของบ้านท่ี ๒ หรือความปลอดภัยในการด ารงชีพ  
การบริหารจัดการโควิด (COVID) และความโดดเด่นของอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์
ครบวงจร การท่องเท่ียวสร้างสรรค์ จะดึงดูดชาวต่างประเทศท่ีมีคุณภาพให้มาอยู่อาศัย 
ระยะยาว แทนท่ีจะอาศัยจากการท่องเท่ียวระยะสั้น นี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งท่ีอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ 
ของรัฐบาล แล้วก็ปรากฏอยู่ในงบประมาณแผนงานต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงท่ีจะท าให้
สอดคล้องกันขึ้นมา จึงเป็นเหตุผลว่าท าไมถึงจะต้องมีความสมดุล ในทุก ๆ ด้าน เพราะว่า 
โอกาสเหล่านี้ ท่ีจะเกิดขึ้นจะท าได้มันต้องมีความพร้อมในหลาย ๆ เรื่อง จะต้องมีการเจรจา 
ตกลงหุ้นส่วนทางด้านการค้าเสรี ขั้นตอนต่าง ๆ มีการใช้ประโยชน์จากกรอบตกลงหุ้นส่วน 
ทางเศรษฐกิจภูมิภาค และเราต้องมีการเสริมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจในประเทศไทย  
การกระจายความเจริญต่าง ๆ การพัฒนายกระดับปรับทักษะแรงงานให้สนับสนุนอุตสาหกรรม
เป้าหมายท่ีประเทศไทยมีโอกาสและศักยภาพ มีการปรับปรุงพัฒนาพื้นฐานเพื่อส่งเสริม 
การฟื้นฟูพัฒนาประเทศ ท้ังหมดท้ังปวงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทุกกระทรวง ทุกกระทรวงจะมี
หน้าท่ีท่ีจะต้องด าเนินการในสิ่งเหล่านี้เพื่อท่ีจะดึงดูด แล้วก็รองรับกับโอกาสใหม่ ๆ ท่ีจะ
เกิดขึ้น ท่ีจะส่งเสริมให้ประเทศไทยเรามีการเจริญเติบโตหลังจากท่ีผ่านโควิด (COVID) หรือ
ผ่านพ้นการระบาดของโควิดในรอบนี้ไปให้ได้ ก็ต้องเรียนท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติว่า  
ทุกอย่างจะอยู่ในแผนงาน แล้วก็กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกระทรวงท่ีเสนอกันในงบประมาณ
ปี ๒๕๖๕ นี้ แต่ส าคัญท่ีสุดความสามัคคีกัน ความร่วมไม้ร่วมมือกันในการท่ีจะฟันฝ่า แล้ว



  ๖๑๕ 
 

ก็สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๒๙๐/๒ 
 
ควบคุมการระบาดโควิด (COVID) ให้ไปได้อย่างราบรื่น เหมือนอย่างท่ีพวกเราทุกคนได้
ช่วยกันร่วมมือกับรัฐบาล ในการท่ีจะควบคุมการระบาดโควิด (COVID)ได้อย่างดีในระยะท่ี
ผ่านมา ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะครับ  
  นอกจากนี้แล้วผมเองยังมีประเด็นสั้น ๆ นะครับ พอดีเมื่อคืนผมกลับไปก่อน  
ต้องขอประทานโทษท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผู้อภิปรายเมื่อคืน มีการอภิปรายพาดพิง 
ไปท่ีกระทรวงพลังงานใน ๒ ประเด็น ท่ีเห็นว่ากระทรวงพลังงานปีนี้มีงบประมาณสูงกว่า 
ปีท่ีแล้วถึง ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีกระทรวงอื่น ๆ ลดลง อันนี้ก็อยากจะเรียนท่านสมาชิก
สภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับว่า ใช่ครับ เนื่องจากเหตุผลของงบประมาณส่วนเพิ่มท้ังสองนี้ 
เป็นงบเฉพาะเรื่อง เป็น ๒ เรื่องด้วยกัน เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการจ้างท่ีปรึกษากฎหมาย 
ในการต่อสู้ข้อพิพาทกับคู่สัญญาสัมปทาน ๒ ท่าน ซึ่งเป็นสัญญาสมัยโบราณเลย ตั้งแต่ 
ปี ๒๕๑๕ เพื่อขอตีความเรื่องความรับผิดชอบของคู่สัญญาสัมปทานเมื่อหมดอายุสัมปทาน 
ซึ่งเขาเสนอตามสัญญาใช้เกณฑ์อนุญาโตตุลาการระบบสากล ก็จะมีความจ าเป็นต้องจ้างทนาย 
หรือนักกฎหมายในระดับสากลท่ีจะมาช่วย ในการท่ีรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย  
แต่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติท่ีอภิปรายเมื่อคืนมีความเป็นห่วง คือห่วงว่าถ้าแพ้คดีแล้วจะเป็นเรื่อง 
จะเสียหาย หรือเราจะต้องไปจ่ายเงินเป็นจ านวนหลายหมื่นล้านหรือไม่ อันนี้ก็เรียนได้เลย  
กรณีนี้เป็นกรณีท่ีเป็นความรับผิดชอบของคู่กรณีเรา เพราะฉะนั้นแล้วเรามีหน้าท่ีต้องชนะ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อประเทศนะครับ ไม่ใช่เป็นเรื่องท่ีถ้าเราแพ้แล้วเราจะต้อง
ไปจ่ายเงินใคร เป็นเรื่องของว่าถ้าแพ้ก็จะได้น้อย แต่เราต้องการชนะเพื่อท่ีจะได้มากให้กับ
ประเทศให้มากท่ีสุด อันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นท่ีจะต้องไปห่วงว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือภาระผูกพัน 
ในอนาคตอีกมากมาย  
 

 - ๒๙๑/๑ 
 

 
 
 



  ๖๑๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๙๑/๑ 
 
  ส่วนท่ี ๒ ก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายชดเชยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพราะว่าต้องเข้าไปซื้อ 
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ในปี ๒๕๖๑ ไปซื้อน้ ามันปาล์มในช่วงนั้นราคาน้ ามันปาล์มดิบ 
ลดลงมาก เกษตรกรเดือดร้อนมาก ต้องเข้าไปพยุงไปช่วยรับซื้อ ตรงนี้ก็เป็นไปตามมติ ครม. 
๒ รายการนี้ ถ้าหักออกจากงบประมาณของกระทรวงพลังงานแล้ว ก็จะท าให้งบประมาณ
ของกระทรวงพลังงานเหลือแค่ ๒,๐๓๑ ล้านบาท ซึ่งลดลงกว่าปีท่ีแล้ว ๑๑ เปอร์เซ็นต์  
ก็ถือว่าลดเป็นล าดับต้น ๆ  ๑ ใน ๑๐ ของกระทรวง หรือ ๑ ใน ๕ ด้วยซ้ าไปของกระทรวงท้ังหมด  
แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงพลังงานเราก็ยังมั่นใจท่ีจะด าเนินการตามแผนงานท่ีได้ก าหนดไว้ 
ในแผนงบประมาณปี ๒๕๖๕ ได้อย่างครบถ้วนต่อไป ก็ขอใช้เวลาโดยสังเขปได้ชี้แจงกับ 
ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติได้เห็นภาพในท้ัง ๒ กรณี กราบขอบพระคุณครับ 
สวัสดีครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิเชษฐ์ 
มีอะไรครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ต้องขออนุญาต
กราบเรียนท่านสุพัฒนพงษ์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ท่านรู้ไหมว่าช่วงนี้เป็นฤดูท านา 
ฝนก าลังตก แล้วข้าวนอกฤดูก็ราคากิโลกรัมละ ๕ บาท วันนี้พี่น้องเกษตรกรโทรมาในขณะที่ 
ท่านก าลังพูด เขาบอกว่าพอถึงฤดูท านาน้ ามันก็แพงขึ้น 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิเชษฐ์ครับ 
เดี๋ยวถึงคิวท่านอภิปราย แล้วท่านค่อยพูดนะครับ  
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงราย)  :  นิดเดียวครับท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมว่าไม่ล่ะครับ 
ไม่อย่างนั้นใครอยากจะพูดอะไรก็ลุกขึ้นพูดเลย นี่ไม่ได้ ถึงคิวท่าน ถึงเวลาท่าน ท่านค่อยลุกขึ้นพูด 
เพราะตอนนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมท่านขอคิวชี้แจง เชิญนั่งลงครับ  
เดี๋ยวท่านขอจองคิวมา ผมจะอนุญาตให้พูด  



  ๖๑๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๒๙๑/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมประท้วงท่านประธาน นิดหน่อย
ท่านประธาน อยู่มา ๒ วันแล้ว คือท่านพูดดีมาก ผมนั่งฟังตั้งครึ่งชั่วโมง ผมอยากจะเรียน
บอกท่าน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ถูก มันไม่มีอะไร  
ท่านกไ็ม่ได้พาดพิง 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  นิดเดียว ๆ นะครับท่านประธาน  
ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านต้องไปดูเรื่องน้ ามันดีเซล (Diesel) เขาเดือดร้อนข้าวถูก ถ้าข้าวแพง 
ไม่เป็นอะไร ดูราคาน้ ามันดีเซล (Diesel) พรุ่งนี้ว่าขอให้ลดลงหน่อยได้ไหม จาก ๒๙ บาทต่อลิตร  
ขอลดลงหน่อย เขาฝากมาครับ ชาวบ้านฝากมา ไม่พูดไม่ได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  พอแล้วครับ 
เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล ชี้แจง แล้วต่อไป 
จะเป็นคิวของท่านอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล นะครับ เชิญครับ 
  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม พลเอก ชัยชาญ 
ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ขออนุญาตใช้โอกาสนี้ได้เรียนชี้แจงในช่วงท่ี 
มีการอภิปราย แล้วให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ช่วงเช้า 
 

- ๒๙๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๑๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๙๒/๑ 
 
เพิ่มเติมดังนี้ มีอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม ของกองทัพ  
ของทหารท่ีด าเนินการนั้น ภารกิจหลักนั้นคืออะไร อย่างไร ผมขออนุญาตกราบเรียนว่า 
ตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๕๒ ก าหนดว่าก าลังทหารนั้น ก็มีไว้ในเรื่องของการพิทักษ์รักษา
ไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตท่ี  
ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ  
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมท้ังก าลั งทหารให้ ใช้ เพื่ อประโยชน์ ในการพัฒนา 
ประเทศด้วย 
  ขออนุญาตเรียนว่าจากภารกิจรัฐธรรมนูญนั้น ทางกองทัพเองก็ได้มาก าหนด
ภารกิจในเรื่องของภารกิจหลัก ก็คือเร่ืองของการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภาย 
ใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศและการพัฒนาประเทศ ในเรื่องของ 
การพัฒนาประเทศ ขออนุญาตเรียนว่าเนื่องจากก าลังทหารเป็นก าลังท่ีมีการจัด มีความพร้อม 
ในการด าเนินการท่ีจะสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา รวมท้ังส่วนราชการอื่น ๆ ด้วย 
ท่ีส าคัญของชาติ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดก็ตาม อาจจะยังข้ามชาติ เรื่องภัยพิบัติ
ต่าง ๆ เพราะฉะนั้นตามท่ีท่านสมาชิกได้กรุณาพูดถึงเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติหรือ 
สาธารณภัยนั้นเป็นอ านาจหน้าท่ีของฝ่ายพลเรือนในการด าเนินการ แต่ขออนุญาตกราบเรียน
ท่านประธานว่าในหน่วยทหารนั้นมีท่ีตั้งอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ในภูมิภาคนั้น ก าลังพลนั้น  
มีความพร้อม ก าลังพลก็อาศัยอยู่ในหน่วย อยู่ในค่าย ท้ังนี้เพื่อท่ีจะให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
เมื่อมีสถานการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น สถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ก าลั งทหารทุกพื้นท่ีก็จะมี
แผนการเคลื่อนย้าย มีการซักซ้อมการปฏิบัติ เมื่อเกิดสาธารณภัยเกิดขึ้นทางจังหวัด  
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ในจังหวัดนั้น  
ก็จะมีการประสานงานมาท่ีหน่วยทหาร หน่วยทหารนั้นมีความพร้อมก็เข้าไปด าเนินการ
ช่วยเหลือประชาชน ท้ังนี้เพื่อท่ีจะให้ด าเนินการได้ทันที เป็นการลดความสูญเสีย บรรเทา
ความเดือดร้อนในขั้นต้น แล้วก็ขั้นต่อไปก็จะส่งให้ฝ่ายพลเรือนได้เข้าไปด าเนินการตาม  
ความรับผิดชอบ ท่ีผมกราบเรียนก็คือก าลังทหารนั้นพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี ปฏิบัติตามพันธกิจ  
ตามภารกิจหลัก รวมท้ังในการท่ีจะช่วยพัฒนาประเทศ การดูแลช่วยเหลือประชาชน 



  ๖๑๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๒๙๒/๒ 
 
ในโอกาสท่ีท าได้ด้วยความพร้อมนะครับมิใช่เพิ่มจ านวนก าลังพล เป็นการเพิ่มงบประมาณ 
ซึ่งเป็นในเร่ืองของบ าเหน็จประจ าปี 
  ในเรื่องของงบประมาณด้านบุคลากร เมื่อวานนี้ผมได้กราบเรียนครั้งหนึ่งแล้วว่า 
ในปี ๒๕๖๕ เพิ่มจากปี ๒๕๖๔ มาจ านวนร้อยละ ๑.๕๗ นั้น ขออนุญาตเรียนว่าท่ีเพิ่มมานั้น 
ผมใช้ค าว่า บ าเหน็จประจ าปี ไม่ใช่พักผ่อนประจ าปี บ าเหน็จประจ าปีก็คือเลื่อนขั้นเงินเดือน
นั่นเอง ในส่วนกระทรวงกลาโหมนั้นได้ตั้งไว้ท่ีกระทรวงกลาโหม แต่ถ้าส่วนราชการอื่น  
พลเรือนนั้นได้ตั้งไว้ท่ีส่วนกลาง เลยท าให้ภาพงบประมาณก าลังพลของกระทรวงกลาโหมนั้น 
เพ่ิมมากขึ้น  
   ในส่วนเรื่องของการปรับจ านวนก าลังพล คือปรับก าลังพลนั้นเมื่อวานนั้น 
ผมได้กราบเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกแล้วนะครับ มีเรื่องของพูดถึงโครงสร้างกองทัพ  
ท่านสมาชิกได้กล่าวถึงเรื่องของกองทัพบกกับกองทัพอากาศเมื่อสักครู่นี้ว่า เรื่องของสัดส่วน
งบประมาณของทัพบกเปอร์เซ็นต์นั้นท าไมมากกว่ากองทัพอากาศ ก็เรียนอย่างนี้ครับว่า
โครงสร้างกองทัพแต่ละกองทัพแตกต่างกัน ในภารกิจตามหลักนิยมการปฏิบัติของแต่ละ
เหล่าทัพ ในส่วนของโครงสร้างนั้นหลักนิยมก็จะน ามาสู่การก าหนดโครงสร้างการจัดหน่วย 
ในส่วนกองทัพบกนั้น กราบเรียนว่าเป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี เป็นการปฏิบัติพื้นท่ีในยุทธบริเวณ 
เพราะฉะนั้นการจัดหน่วยก็เป็นเรื่องของกองพล กรม กองพัน กองร้อย แล้วก็มีหน่วย
สนับสนุนการรบ การช่วยรบตามสัดส่วน เพราะฉะนั้นก าลังพลในส่วนนี้ก็จะมีจ านวน
มากกว่ากองทัพอากาศ กองทัพอากาศนั้นเป็นหน่วยรับผิดชอบปฏิบัติการทางอากาศ จัดเป็น
กองบินท าการรบ ฉะนั้นภารกิจก็แตกต่างกัน จ านวนก าลังพลก็แตกต่างกัน พอจ านวนก าลัง
พลแตกต่างกันเมื่อไปค านวณกับงบประมาณโดยรวมนั้น ก็ท าให้งบประมาณด้านก าลังพล
ของกองทัพอากาศนั้น ---------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๒๙๓/๑ 
 
 
 



  ๖๒๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๙๓/๑ 
 
อยู่ในระดับน้อยกว่ากองทัพบกนั่นเอง อันนี้อยู่ท่ีโครงสร้างการจัดหน่วย อยู่ท่ีภารกิจการจัด 
อยู่ท่ีภารกิจของแต่ละหน่วยงานนะครับ ขออนุญาตกราบเรียนเรื่องข้อเสนอแนะของท่าน 
เรื่องเรือด าน้ านะครับ ตรงนี้ต้องขอบคุณในเรื่องของออฟเซต โพลิซี (Offset Policy) ตรงนี้ 
ก็ถือว่าเป็นนโยบายอย่างหนึ่งท่ีเรื่องของการชดเชยทางยุทธพาณิชย์ อย่างไรก็ตามเรื่องของ
ออฟเซต โพลิซี  (Offset Policy) นั้นมันจะต้องมีความพร้อมเรื่ องของเทคโนโลยี   
เรื่องบุคลากร เรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีส าคัญก็คือว่าการด าเนินการอาจจะต้องมีวงเงิน
โครงการท่ีเหมาะสม รวมถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ คือการด าเนินการในลักษณะนี้ 
ก็อาจจะต้องใช้งบประมาณสูงกว่าปกติ อย่างไรก็ตามในการจัดหาเรือด าน้ า กองทัพเรือนั้น 
ก็ได้มีการก าหนดในการท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุน และการฝึกอบรม  
การจัดท าหลักสูตรฝึกปฏิบัติงานภายในเรือด าน้ า มีการฝึกระดับเป็นผู้ตรวจงาน เป็นฝ่าย
อ านวยการ เป็นผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีฝึกในเรื่องของช่างในสายงานต่าง ๆ ด้วย  
มีหลักสูตรเพิ่มเติมถึง ๑๑ หลักสูตร ความมุ่ งหมายก็คือว่าจะให้ก าลังพลได้ เกิด 
ความช านาญ เกิดทักษะในการแก้ไขปัญหาและการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์หน้าท่ีของ 
ตนเองได้ รวมท้ังเป็นเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีส าคัญของเรือด าน้ า ซึ่งตรงนี้  
สามารถท่ีจะน าไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป ด้วยขีดความสามารถของอู่ต่อเรือ 
ของเรานี้ ด้วยขีดความสามารถตรงนี้ ถ้าเกิดว่าด าเนินการไปตรงนี้อาจจะต้องมีการต่อหลายล านั้น 
ก็ พิจารณาถึ งความคุ้ มค่ าในการด าเนินการ ต้องขอขอบคุณนะครับท่ี ได้ ให้ข้ อคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ เรื่องของโครงการกองทัพอากาศท่ีได้ให้ข้อคิดเห็นนั้น ตอนนี้อยู่ในขั้นตอน 
การด าเนินกรรมวิธีโดยวิธีการคัดเลือกเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม ตรงนี้ก็ 
เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ตรงนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการด าเนินการ  
  อีกเรื่องหนึ่งต้องขอบคุณ ท่ีได้ให้ความสนใจเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
ต้องเรียนว่ารัฐบาลก็ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ส่งเสริมในเรื่องของพึ่งพาตนเอง เรื่องของ
ยุทโธปกรณ์ท่ีจะลดการน าเข้าจากต่างประเทศ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนของไทยนั้นได้พัฒนา
ต่อยอดไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ในการส่งออก ได้ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาไว้ก็คือ
เรื่องของการส่งเสริมให้มีการจัดหายุทโธปกรณ์จากโรงงานภายในประเทศ เป็นผลิตภัณฑ์ 



  ๖๒๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๒๙๓/๒ 
 
ท่ีกระทรวงกลาโหมผลิตได้เอง หรือเอกชนมีขีดความสามารถในการด าเนินการได้ แล้วก็   
ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีมาตรฐาน ตรงความต้องการของหน่วยผู้ใช้ มีการวิจัยและพัฒนา  
มีการก าหนดมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับท้ังภายในและต่างประเทศ มีการส่งเสริมการลงทุน  
ในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่ตอนนี้ก็มีการก าหนดท่ีจะให้เชิญชวนนักลงทุน 
จากต่างประเทศเข้ามาร่วมลงทุนกับเอกชนของไทยท่ีมีขีดความสามารถในทางธุรกิจ ในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการก็มีสถาบันท่ีป้องกันประเทศ ซึ่งจัดตามพระราชบัญญัติท่ีป้องกันประเทศ  
ปี ๒๕๖๒ จะเป็นผู้ท่ีขับเคล่ือนในการศึกษาค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน
น าไปสู่สถาบันป้องกันประเทศ ส่ิงท่ีด าเนินการในตอนนี้ท่ีเห็นเป็นรูปธรรมได้ ยกตัวอย่าง 
เช่น โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่งหรือโอพีวี (OPV) ซึ่งตรงนี้เป็นการด าเนินการของ
ภาคเอกชนของไทยกับของกองทัพเรือ ซึ่งได้สร้างให้กองทัพเรือใช้ประจ าการไปแล้ว ๒ ล า 
ซึ่งมีความสามารถ ปัจจุบันนี้ทางต่างประเทศก็มีความสนใจในการท่ีจะจัดหาจากประเทศไทย  
ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประสานงานการด าเนินการ  
  อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของโครงการยานเกราะล้อยาง ๔ คูณ ๔ ก็เป็นโครงการ
ท่ีได้ด าเนินการร่วมกับเอกชนของไทย ผลิตโดยฝีมือคนไทย มีมาตรฐานภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตรงนี้ก็มีต่างประเทศสนใจท่ีจะจัดหาจากประเทศไทยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้น
แล้วในส่วนของกองทัพอากาศก็ได้มีการวิจัยพัฒนาเป็นยูเอวี (UAV) ยูวัน (U1) ซึ่งได้
ด าเนินการผลิต แล้วก็วิจัยร่วมกับภาคเอกชนของไทย แล้วท่ีส าคัญ ก็คือว่าด าเนินการแล้ว 
จัดเข้าไปบรรจุอยู่ในอัตราของหน่วย ซึ่งตรงนี้จะท าให้ลดการจัดหาจากต่างประเทศได้
ปฏิบัติการอยู่ท่ีสนามบินวัฒนานคร ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศของเราให้พัฒนาย่ิงขึ้น 
 

- ๒๙๔/๑ 
 
 
 
 



  ๖๒๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๙๔/๑ 
 
  ในส่วนประเด็นงบประมาณของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศท่ีได้กรุณา 
ให้ข้อคิดเห็นท่ีมีการปรับลด ต้องขอขอบคุณนะครับ ในส่วนนี้ก็ต้องเรียนว่าสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ หรือ สทป. นั้น ก็จะใช้การเป็นหน่วยงานตามพระราชบัญญัติท่ีสามารถจะ
ร่วมลงทุนถือหุ้นหรือว่าเป็นนิติบุคคลด าเนินการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ ก็จะร่วม 
การวิจัยกับภาคเอกชน จะบริหารจัดการงบประมาณท่ีได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็มี
ผลงานท่ีจะน าไปสู่การผลิตและในเชิงพาณิชย์ได้ ท่ีจะน าเงินตราเข้ามาในประเทศของเรา 
ในอนาคตต่อไป ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ  
ต่อไปเชิญท่านอมรัตน์ แล้วตามด้วยท่านสาทิตย์นะครับ 
  (นายพิเชษฐ ์เช้ือเมืองพาน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผมประท้วง 
ท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วงผม
เร่ืองอะไร เชิญครับ  
  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ กระผม  
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย  
ผมประท้วงท่านประธานตามข้อบังคับ ข้อ ๙ ในการควบคุมการประชุม ท่านประธานครับ 
ผมนับดูแล้วมีสมาชิกอยู่ในห้องไม่เกิน ๓๐ คน ดังนั้นอยากจะให้ท่านประธานได้กดออด 
เรียกสมาชิกเข้าห้องประชุม เพราะนี่เป็นวาระงบประมาณแห่งชาติ ไม่มีคนมานั่งร่วมพิจารณา 
ผมให้โอกาสท่านประธานในฐานะผู้ควบคุมการประชุม กดออดเชิญสมาชิกเข้าห้องประชุม 
อันนี้เป็นคร้ังแรกครับ ฝากท่านประธานช่วยด าเนินการด้วยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพิเชษฐ์ 
ท่านไม่ทราบหรือว่า ศบค. อนุญาตให้เราประชุมอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ ศบค. ฉะนั้น 
ท่านประธานชวนวางกฎเกณฑ์เอาไว้แล้ว ว่าท่านสมาชิกจะอยู่ในห้องเฉพาะท่ีมีความจ าเป็นเท่านั้น  
ส่วนท่ีไม่มีความจ าเป็นให้นั่งฟังการประชุมอยู่ในห้องส่วนตัวของท่าน ส.ส. นี่คือข้อบังคับ 
หรือว่าเงื่อนไขท่ีก าหนดเอาไว้ ฉะนั้นท่านอย่าได้ตีรวนเลยนะครับ  



  ๖๒๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๒๙๔/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ผมไม่ได้ตีรวนครับท่านประธาน
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  คุณอมรัตน์
ก าลังจะอภิปราย เชิญท่านอมรัตน์ครับ ท่านพิเชษฐ์นั่งลงนะครับ มันไม่มีเหตุผลเลยครับ  
เมื่อสักครู่ท่านก็ผิดข้อบังคับแล้ว ไม่ได้เสียดสี ไม่ได้อะไร ท่านก็ลุกขึ้น ผมก็ยังปล่อย  
ให้ท่านพูด ท่านนั่งเถอะครับ นั่งเถอะ นั่งครับ เชิญท่านนั่งครับ ผมได้วินิจฉัยแล้ว ผมไม่มี
อะไรผิดข้อบังคับ เชิญท่านนั่งครับ เชิญครับ ถ้าไม่นั่งผมจะเชิญท่านออกนอกห้องประชุม 
ท่านนั่งครับ เชิญท่านอมรัตน์ครับ 
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ) :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ ดิฉัน อมรัตน์ โชคปมิตต์กุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
จากจังหวัดนครปฐมค่ะ ท่านประธานคะ เมื่อดิฉันได้ศึกษาเอกสารงบประมาณรายจ่าย 
ปี ๒๕๖๕ จ านวน ๓.๑ ล้านล้านบาท ดิฉันได้พบว่างบประมาณต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการยุติธรรมนั้นถูกปรับลดลง มียกเว้นก็เพียงส านักงานอัยการสูงสุดเท่านั้น  
ท่ีได้ปรับเพิ่มไปประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานคะ งบของกระทรวงยุติธรรม 
ถูกปรับลดลงไปประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็เกือบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์  
ลดลงจากปีท่ีแล้ว อันนี้ไม่มีปัญหาค่ะ ถ้าท่านจะอ้างสถานการณ์โควิด (COVID) แต่ว่าท่ีดิฉัน 
รับไม่ได้แล้วก็คิดว่าไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ ก็คืองบส่งเสริมการจัดหายุทโธปกรณ์ของ
กองทัพบกและกองทัพเรือ ถูกปรับเพิ่มขึ้นถึง ๒,๖๗๘ ล้านบาท ท่านจะไปรบกับใคร 
ในยุคของสงครามเชื้อโรค ในสภาวะท่ีประชาชนเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้าเช่นนี้ ดิฉันอยากจะ 
ไล่เลียงไปทีละกรมถึงตัวเลขการปรับลดต่าง ๆ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นดิฉันขอพูดในภาพรวม 
ว่าท าไมประเทศของเรา มาถึงจุดท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ท้ังระบบอย่างเร่งด่วน ท่านประธานคะ เพิ่งจะครบ ๗ ปี แห่งการสูญเสียโอกาสของประเทศไทย 
 

- ๒๙๕/๑ 
 
 



  ๖๒๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๙๕/๑ 
 
และก าลังขึ้นปีท่ี ๘ ของการรัฐประหาร ค าว่า ขอเวลาอีกไม่นาน ก็คือการโกหกในต านาน  
ได้ เกิดวิกฤติศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดวิกฤติศรัทธาต่อ 
สถาบันตุลาการด้วย มากอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ตั้ งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ปี ๒๔๗๕ เป็นต้นมา นานาชาติต่างจับต้องสายตาตั้งค าถาม แม้แต่ประณามปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย รวมท้ังประชาชนในประเทศได้ออกมาแสดงออกถึง 
ความไม่เชื่อมากในสถาบัน ตั้งแต่ต ารวจ อัยการ ศาล รวมไปถึงองค์กรอิสระอย่าง 
ศาลรัฐธรรมนูญ การประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉินรวบอ านาจเข้าสู่ตัวนายกรัฐมนตรี  
มุ่ งด า เนินคดีกับผู้ เห็นต่ าง โดยเอาข้ออ้างสถานการณ์โควิด (COVID) มาบังหน้า  
และมีการแจกข้อหาผิด พ.ร.ก. ฉุกเฉินถ้วนหน้าให้กับผู้ชุมนุม ท าให้ เสียทรัพย์ เสียเวลา 
แล้วก็เสียโอกาส แต่เรื่องท่ีรับไม่ได้จริง ๆ เรื่องล่าสุดท่ีสร้างความอึดอัดทางการเมืองให้กับ
สังคมไทยมากท่ีสุด นั่นก็คือการวินิจฉัยสถานภาพรัฐมนตรีสีเทา ผู้ซึ่งเคยเป็นนักโทษ 
คดียาเสพติดในต่างประเทศ ให้สามารถด ารงต าแหน่งทางการเมืองในระดับสูง คือเป็น
รัฐมนตรีใน ครม. ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เรื่องนี้ท าให้วิกฤติศรัทธาของ
กระบวนการยุติธรรมไทยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะ  ดิฉันอยากชวนดูงบประมาณกับการยุติธรรม 
ขอสไลด์ (Slide) ค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีท าการเปิดพรีเซนเทชัน)  
  นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล (แบบบัญชีรายชื่อ) :  ดิฉันเห็นว่าการท่ีจะท าให้
กระบวนการยุติธรรมของเราเป็นท่ีน่าเช่ือถือจ าเป็นจะต้องท า ๒ ขาไปพร้อม ๆ กันนะคะ คือ 
๑. จะต้องเห็นความส าคัญอย่างยิ่งยวดในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยจะต้อง 
ยอมลงทุนใส่เม็ดเงินเพิ่มเข้าไปให้มากขึ้น แล้วก็ ๒. รัฐบาลต้องมีความจริงใจท่ีจะอุดรอยรั่ว
ของกระบวนการยุติธรรมด้วย เรามาเริ่มท่ีกองทุนยุติธรรมนะคะท่านประธาน กองทุนยุติธรรม 
คือแหล่งเงินทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องการด าเนินคดีในเรื่องการประกันตัว ในเรื่อง
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ช่วยเหลือให้กับคนจน คนยากไร้ คนด้อยโอกาสในสังคม นี่คือ
พันธกิจของกองทุนยุติธรรม ปีนี้ถูกปรับลดงบอุดหนุนกองทุนถึง ๕ เท่าค่ะท่านประธาน  
คือจาก ๑๕๐ ล้านบาท เหลือเพียง ๓๐ ล้านบาทเท่านั้น ประเด็นท่ีส าคัญกว่าการถูกปรับลด 
 



  ๖๒๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๒๙๕/๒ 
 
ก็คือประสิทธิภาพความล่าช้าในการพิจารณาของกองทุนท่ีท าให้คนจน คนยากไร้ท่ีจะต้องพึ่ง
กองทุนนี้ ต่างต้องติดคุกฟรีกันแล้วนานนับเดือน กว่าจะได้ประกันตัวออกมา 
  มาถึงงบเรือนจ านะคะท่านประธาน หรือเรียกว่ากรมราชทัณฑ์ คือกรมราชทัณฑ ์
เป็นกรมท่ีใหญ่ ท่ีสุดในกระทรวงยุติ ธรรม ขณะนี้ มีผู้ ต้องขั งท้ังหมด ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน  
มีผู้ติดเชื้อโควิด (COVID) ไปแล้วกว่า ๒๕,๐๐๐ คน เพราะว่าอะไรคะท่านประธาน นอกจาก 
จะเป็นเพราะว่าการบริหารจัดการท่ีไร้ประสิทธิภาพ นอกจากจะเกิดจากการบริหารจัดการ  
ท่ีไร้ประสิทธิภาพ เป็นเพราะว่างบประมาณคือเรื่องท่ีเราก าลังพูดถึงอยู่นี้ ปีท่ีแล้วงบประมาณ
ในการป้ อ งกั นดู แ ลควบคุ ม โ ควิ ด  ( COVID) ท่ี รั ฐ จั ด ให้ กั บ เ รื อนจ า ท่ั วประ เทศ  
เฉลี่ยแล้วเพียงเรือนจ าละ ๕,๓๐๐ บาทเท่านั้น ท่านประธานฟังไม่ผิด เรือนจ า ๑ เรือนจ า  
ได้งบประมาณเพียง ๕,๓๐๐ บาทเท่านั้น น่าสะเทือนใจอย่างยิ่งท่ีผู้ต้องหาทางการเมือง 
ท่ีถูกขังโดยไม่ให้สิทธิประกันตัว ท้ัง ๆ ท่ียังไม่ได้มีการเริ่มนัดสืบพยานเลยแม้แต่นัดแรก  
ดิฉันอยากให้หยุดความ ๒ มาตรฐาน ท่ีฝ่ายหนึ่งถูกขังลืม อีกฝ่ายหนึ่งลืมขังค่ะ นี่สะท้อน 
ให้เห็นว่าเป็นความจ าเป็นท่ีเร่งด่วนท่ีเราจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม การบริหาร
จัดการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินท่ีผิดพลาดเช่นนี้เกิดจากความไร้วิสัยทัศน์ ขาดฝีมือ  
ในการบริหารวิกฤตการณ์ของชาติ แต่อยากเป็นใหญ่ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ------------------------------------------------------------------------------------------  
 

- ๒๙๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๒๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๙๖/๑ 
 
ท่านประธานคะ พูดอย่างนี้ดูเหมือนลอย ๆ ดิฉันจะชวนให้ท่านประธานไปดูตัวเลขท่ีเป็น 
วิทยาศาสตร์ ว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลนี้ย่างเข้าสู่ปีท่ี ๘ ท าให้คนในประเทศ 
หมดหวังขนาดไหน ท าให้ประเทศเราลดความน่าอยู่ไปขนาดไหน ท่านไปท่ีเพจ (Page)  
ย้ายประเทศกันเถอะ เพียงเปิดเพจ (Page) มาเพียง ๑๑ วัน รวบรวมคนท่ีมีความคิด 
อยากย้ายไปอยู่ท่ีอื่น ๑๑ วัน คนเข้าเป็นสมาชิกทะลุยอด ๑ ล้านคนไปแล้ว ตัวเลขท่ีเป็น
วิทยาศาสตร์นี้ไม่เคยหลอกใครค่ะ  
  ท่านประธานคะ เรือนจ าท่ัวประเทศ ๑๔๓ แห่ง ผู้ต้องขังมี ๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน 
มี ๖๔,๒๔๘ คน ท่ีเป็นผู้ต้องขังท่ียังอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีท่ียังไม่ได้เป็นนักโทษ  
ท่ียังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ ๖๐,๐๐๐ กว่าคนนี้เพราะว่าสภาพแวดล้อมท่ีแออัดในเรือนจ า แออัด
ย่ าแย่และการขาดงบประมาณท่ีจะดูแลท าให้เกิดปัญหาคนล้นคุก สถานท่ีท่ีควรจะเป็น 
ท่ีปรับปรุงพฤตินิสัย เป็นท่ีกล่อมเกลาและให้โอกาสหรือฝึกอาชีพ กลับกลายเป็นสถานท่ี
เหยียบย่ าซ้ าเติมและบ่มเพาะอาชญากรรมเพิ่มมากขึ้น ท่านประธานคะ ขณะนี้มีเทคโนโลยี
ใหม่ท่ีเรียกว่าก าไลอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวย่อว่า ก าไลอีเอ็ม (EM) คือก าไลอีเอ็ม (EM) นี้ 
ในต่างประเทศท่ัวโลกเขาใช้ในการมาแก้ปัญหาคนล้นคุกและแก้ปัญหาคนท าผิดซ้ า แล้วก็
เพื่อลดวงเงินประกันผู้ต้องหาด้วย กล่าวคือมีระเบียบของเรือนจ า ถ้าใครยอมใส่ก าไลอีเอ็ม 
(EM) ก็จะได้ลดวงเงินประกันลงประมาณ ๘๐-๙๐ เปอร์เซ็นต์ ถ้าศาลเรียกวงเงินประกัน 
๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ยอมใส่ก า ไลอี เอ็ม (EM) จะเหลือวงเงินประกันเพียงประมาณ  
๑๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ต้องใช้วงเงินประกันเลยด้วย รัฐบาลมีงบเพียงพอเสมอในการจัดหา
ยุทโธปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ (Container) หรือสิ่งท่ีควรจะใช้ท่ีชายแดน มีงบมา
ปราบปรามผู้ชุมนุมอย่างไม่อั้น แต่ไม่มีงบพอท่ีจะให้เรือนจ าและศาลใช้ซื้อก าไลอีเอ็ม (EM) 
ท่านประธานคะ ถ้ายังจ ากันได้เมื่อสมัยประชุมท่ีแล้วเดือนกุมภาพันธ์ดิฉันได้เคยอภิปราย 
ไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เกี่ยวกับบ้านหลวงท่ีท่านอยู่โดยใช้น้ าฟรี ไฟฟรี 
แล้วก็ผิดกฎหมาย ป.ป.ช. คือรับทรัพย์สินอื่นใดเกิน ๓,๐๐๐ บาท จนบัดนี้ท่านก็ยังไม่ได้ 
แก้ข้อกล่าวหาได้ ยังไม่ได้แสดงหลักฐานการเสียภาษีหรือบิล (Bill) ค่าน้ า ค่าไฟ ตามท่ีได้ 
ร้องขอไป มาถึงวันนี้ดิฉันจะพูดถึงบ้านหลวงหลังสุดท้ายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ถ้าท่านไม่ชิงออกนิรโทษกรรมให้ตัวเองเสียก่อน เรือนจ าจะเป็นบ้านหลวงหลังสุดท้าย  



  ๖๒๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๒๙๖/๒ 
 
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ค่ะ ท่านประธานคะ กรมราชทัณฑ์มีงบประมาณปีนี้  
๑๓,๐๐๐ ล้านบาท ลดลงไป ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท เมื่อเทียบกับปีท่ีแล้ว เราลองมาดูเนื้อในกันค่ะ 
ในจ านวน ๑๓,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้ ๕,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบบุคลากร ๒,๐๐๐ ล้านบาท 
เป็นงบก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจ า อีก ๖,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบส าหรับดูแลผู้ต้องหา 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน เมื่อดิฉันมาไล่ดูลึกไปในรายละเอียด ดิฉันพบว่างบค่าอาหารท้ังหมด 
๔ ,๔๐๐ ล้านบาท หารเฉลี่ยแล้วผู้ต้องหาในเรือนจ าจะได้ตกมื้อละ ๑๓ บาทต่อคน  
ท่านประธานคะ ขนาดเด็กนักเรียนยังได้งบค่าอาหารมื้อละ ๒๑ บาทต่อคน ๒๑ บาทต่อคน 
ยังมีปัญหาร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหาร แล้วอาหารท่ีมื้อละ ๑๓ บาท จะมีคุณภาพย่ าแย่ 
ขนาดไหน ท่านประธานดูสภาพคนล้นคุ กนะคะ คนล้นคุกท่ีนอนเกยก่ ายกันต ามภาพ  
ดิฉันถามหาเตียง ๒ ชั้น ท่ีรัฐมนตรีเคยบอก อันนี้เป็นภาพเรือนจ าในกรุงเทพฯ เตียง ๒ ชั้น 
ท่ีจะมาช่วยแก้ปัญหานี้อยู่ ท่ี ไหน หรือมีมากน้อยแค่ไหนแล้ว  ลองไปดู เรือนจ า ท่ีมี 
มาตรฐาน อย่างเรือนจ าในประเทศออสเตรเลีย คือเรือนจ าประเทศออสเตรเลียยังคืนคนด ี
ให้สู่สังคม ยังคืนคนดีกลับมาให้นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่งตั้งเป็นรัฐมนตรี 
ได้เลยค่ะ ท่านประธานคะ งบประมาณก่อสร้างเรือนจ าของปีนี้ยังท าแบบเดิม ๆ เอาแต่สร้าง
แล้วก็ปรับปรุงเล็ก ๆ  น้อย ๆ ไม่มีการพัฒนา ไม่มีการสร้างสรรค์ใด ๆ  ท้ังสิ้น รวมท้ังงบฝึกอบรม 
อาชีพผู้ต้องขัง ท่ีสุดท้ายแล้วก็จะท าให้เรือนจ ากลายเป็นการใช้แรงงานทาส มีการใช้แรงงาน
ผู้ต้องหาให้พับกล่อง พับถุง ท าหน้ากากผ้า แพ็ก (Pack) ช้อนส้อม ใส่บรรจุภัณฑ์เพื่อส่ง 
สายการบิน แล้วได้ค่าแรงเพียงเดือนละหลักร้อยบาท เฉลี่ยต่อวันได้ไม่เกิน ๓๐ บาทต่อวัน 
ดินแดนปิดเช่นนั้น ดิฉันไม่มีใบเสร็จท่ีจะมาแสดง คงหาใบเสร็จยาก มีแต่พยานบุคคลท่ีเป็น  
ผู้พ้นโทษออกมาแล้วเท่านั้น เรื่องนี้ขอฝากให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานช่วยหาค าตอบให้กับสังคมด้วย เวลาเหลือน้อยแล้วนะคะ  
ดิฉันจะพูดถึงเรื่องงบบ าบัดปรับปรุงพฤตินิสัยของผู้ต้องขังให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม  
เมื่อลองไปไล่เลียงดูแล้ว งบนี้มีเพียง ๙๓ ล้านบาทต่อนักโทษ ๓๐๐,๐๐๐ คน เมื่อหารเฉลี่ย
แล้วตกคนละ ๘๕ สตางค์ต่อคนต่อวัน ฟังไม่ผิดนะคะ ไม่เต็มบาทค่ะ งบพัฒนาบ าบัด 
ปรับปรุงพฤตินิสัยนักโทษมีแค่ ๘๕ สตางค์ ไม่เต็มบาท ต่อวันต่อคน แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น -- 

- ๒๙๗/๑ 



  ๖๒๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๙๗/๑ 
 
โครงการประเภทให้พระสงฆ์เข้ามาเทศนา ดิฉันถามว่าถ้ามีงบไปเสริมสร้างจัดหายุทโธปกรณ์ 
ถึง ๒,๖๗๘ ล้านบาท ให้กับกองทัพบกและกองทัพเรือ แต่ไม่มีงบมาพัฒนามนุษย์ ไม่มีงบ 
ท่ีจะมาสร้างโอกาสให้กับคน ท่านประธานคะ อัตราท าผิดซ้ าของนักโทษเรือนจ าเราอยู่ท่ี  
๒๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ ถือว่าสูง แล้วก็โดยเฉพาะคดียาเสพติดมีถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ เรือนจ าไทย 
จึงเต็มไปด้วยคนจน คนไม่มีทางสู้ คนท่ีเข้าไม่ถึงกองทุนยุติธรรม คนท่ีไม่มี เงินจ้างทนาย 
ฝีมือดี  แล้วก็ต้องตกเป็นแพะรับบาปจ านวนมาก โดยเฉพาะคนท่ีต ารวจในชั้นสอบสวน 
บอกว่าแนะน าว่าให้รับ ๆ  ไปก่อน เดี๋ยวค่อยไปสู้คดีทีหลัง คุ้น ๆ ไหมคะ การแนะน าแบบนี้ 
ท าให้มีแพะรับบาปจ านวนมาก เหมือนท่ีประชาชนถูกหลอกให้ไปรับรัฐธรรมนูญ ฉบับ 
ปี ๒๕๖๐ ค่ะ  
  มาถึงกรมคุมประพฤติ ซึ่งเป็นกรมสุดท้ายท่ีจะพูดถึงในวันนี้ กรมนี้มีการ 
ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕๐ ล้านบาท เพื่อท่ีจะเช่าก าไลอีเอ็ม (EM) ๓๐,๐๐๐ เครื่อง ดิฉัน
สนับสนุนวิธีการนี้ค่ะ เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังลหุโทษและคดีท่ียังไม่ได้ถูกตัดสิน
ว่าท าความผิดจ านวนหลายหมื่นคน ได้ออกไปใช้ชีวิตนอกเรือนจ า แล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่ง  
ในการท่ีจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ท่านประธานคะ สุดท้ายนี้ดิฉันเรียกร้อง 
ให้ส่องแสงไฟเปลี่ยนมุมมืดของกระบวนการยุติธรรมไทยของเรา ให้เป็นกระบวนการยุติธรรม  
ท่ีพึงประสงค์ หยุดข่มขู่คุกคามประชาชนถึงบ้าน ให้มีมาตรฐานในการด าเนินคดี ปฏิบัติ 
ต่อทุกฝั่ง ทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคเท่าเทียม หยุดใช้ความยุติธรรม ๒ มาตรฐานแบบท่ีเป็นอยู่นี้  
ท่ีฝ่ายหนึ่งแค่หายใจแรง ๆ ก็บอกว่าผิดแล้ว ถ้าไม่ผิด ก็พ่อคุณผิด ถ้าพ่อคุณไม่ผิด ก็ปู่ของคุณ
ผิดอย่างไรก็จะต้องให้ผิดให้ได้ แต่อีกฝ่ายหนึ่งแม้แต่จะค้ายาเสพติดข้ามชาติ ก็ยังคว้ามาเป็น
รัฐมนตรี เพราะว่ามันคือแป้ง ขอบคุณมากค่ะท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ท่านจุลพันธ์มีอะไร เชิญครับ 
  นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (เชียงใหม่)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม จุลพันธ์ 
อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะวิป (Whip) ฝ่ายค้านครับ ไม่ได้จะนับ 
องค์ประชุม ท่านประธานใจเย็นนะครับ เพียงแต่ว่าขณะนี้รัฐบาลยื่นร่ างพระราชบัญญัติ 
ท่ีส าคัญงบประมาณแผ่นดิน ปี ๒๕๖๕ เข้ามาสู่สภา ไม่มี ครม. นั่งฟังสักคน ในขณะนี้ 



  ๖๒๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๒๙๗/๒ 
 
เป็นเวลาเกือบสักครึ่งชั่วโมงแล้ว ไม่มีเลยนะครับ ผมอยากจะให้ท่านประธานได้กรุณา 
ให้เจ้าหน้าท่ีไปหาทางเรียนเชิญมาครับ เป็นกฎหมายส าคัญไม่อยากจะต่อว่า ว่าไม่ให้
ความส าคัญกับสภา เชิญเข้ามาฟังหน่อยครับ สักคน ๒ คนก็ยังดี ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์หารือ  
ก็คงจะได้ยินไปถึงรัฐมนตรีแล้วล่ะครับ เชิญท่านอรรถกรครับ 
  นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม อรรถกร ศิริลัทธยากร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องขอขอบคุณพี่สมาชิกท่านจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ขออนุญาตเอ่ยนามท่าน  
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้จริง ๆ แล้ว ในมุมตรงท่ีผมนั่งอยู่ตรงนี้ ท่านรัฐมนตรีนั่งอยู่ แล้วก็ฟังอยู่  
แต่ว่าอาจจะลงไปท าภารกิจสักพักหนึ่ง เดี๋ยวคงขึ้นมาครับ ก็เลยขออนุญาตชี้แจงเพื่อความ 
กระจ่าง ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านจุลพันธ์หารือ  
ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีท่ีอยู่ห้องรับรองก็คงจะได้ยิน เดี๋ยวก็คงจะมา 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ ผมเสนอ 
ท่านประธานพักการประชุม ต้องให้รัฐมนตรีมานั่งก่อนถึงท าต่อได้ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่านสาทิตย์  
วงศ์หนองเตย อภิปรายครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านไม่สนใจใช่ไหมครับ เดี๋ยวผม 
ก็จะนับองค์ประชุมนะครับ คืออยู่กันมานานหลายปีแล้วท่านประธานก็เข้าใจ ท่านก็เชิญ 
ท่านรัฐมนตรีมาสิครับ อย่ามาบอกว่าเขาพักผ่อน มันเป็นหน้าท่ีต้องมานั่งฟังสักคนหนึ่งก็ยังดี 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถูกต้องครับ 
ท่านพิเชษฐ์พูดถูกครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (เชียงราย)  :  ท่านเชิญมาสัก ๑ ท่าน อยู่ไหม 
อยู่ในห้องไหนเชิญมา 
               - ๒๙๘/๑ 
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  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวรัฐมนตรี 
ขึ้นมาครับท่านพิเชษฐ์ 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (เชียงใหม่)  :  เชิญมานะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญท่านสาทิตย์  
อภิปรายครับ 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม สาทิตย์  
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ก่อนจะอภิปราย
งบประมาณ ผมอยากจะส่งเสียงนี้ไปถึงทางส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากว่าท่ีจังหวัดตรังนี้มีสถานการณ์ระบาดของโควิด 
(COVID) จนกระท่ังท าให้โรงงานท าถุงมือยางเป็นคลัสเตอร์ (Cluster) ท่ีใหญ่มาก มีผู้ติดเชื้อสูง 
ขณะนี้ส่งผลกระทบถึงราคายางพาราแล้ว ก็ขอให้ไปดูแลหาทางแก้ไข  
   พูดถึงงบประมาณปี ๒๕๖๕ ผมเรียนท่านประธานครับ ว่าเราอยู่ในสภานี้กันมา 
พิจารณางบประมาณฉบับนี้เป็นฉบับท่ี ๓ ต้องเรียนท่านประธานตรง ๆ ว่าท่ีเราพูดจา
วิพากษ์วิจารณ์กันไปนั้น เมื่อไปถึงขั้นของคณะกรรมาธิการแล้วนี้ก็ปรากฏว่าโอกาสท่ีจะ 
ไปปรับปรุงแก้ไขตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น  แทบท าไม่ได้เลย 
เพราะฉะนั้นการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกเราในวันนี้นั้น ผมก็เลยจะชวนท่านประธานว่า 
มองงบประมาณปี ๒๕๖๕ แล้ว อยากจะก้าวข้ามไปถึงงบประมาณปี ๒๕๖๖ ด้วย ทางฝั่งโสต
ขอให้ขึ้นสไลด์ (Slide) ด้วยนะครับ  
   (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง)  :  ท่ีผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่างบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ ฉบับนี้ท่ีจะใช้หลังเดือนตุลาคมนี้ จะใช้ไปจบประมาณกลางปี ๒๕๖๕ แต่ตัวส าคัญ
คือพระราชบัญญัติงบประมาณปี  ๒๕๖๖ ก็ควรจะใช้ประสบการณ์ปี ๒๕๖๕ มองไป 
ปี ๒๕๖๖ ท าไมถึงพูดปี ๒๕๖๖ ครับ ถัดไปก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกมา 
ให้ข่าวว่าเศรษฐกิจไทยโคม่า แล้วก็รอลุ้นว่าจะฟื้นตัวปกติได้ในไตรมาสท่ี ๑ ของปี ๒๕๖๖  
นั่นหมายความว่าธนาคารแห่งประเทศไทยยอมรับว่าเศรษฐกิจตอนนี้มีปัญหาและกระทบ 
คนมาก แล้วผมเรียนท่านประธานเลยครับว่าในผลท่ีจะกระทบต่อคนนั้นถ้าเราจะไปท า 
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งบประมาณปี ๒๕๖๖ และปี ๒๕๖๕ งบประมาณอาจจะท าบางส่วนแล้วท่ีผมคิดว่าใช้ได้  
แต่ยังไม่ท้ังหมดอย่างท่ีเพ่ือนสมาชิกได้มีการอภิปรายไปถึง เพราะอะไรครับ ถ้าเราดูอันถัดไป 
ผมคิดว่าคนไทยขณะนี้มีลักษณะท่ีผมอยากจะเรียกว่าเป็น ๔ ไม่ ๑ มี แล้ว ๔ ไม่ ๑ มี  
คืออะไรครับ ๔ ไม่ คือไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีบ้าน และไม่มีท่ีดินท ากิน ส่วนท่ีมี ๑ อย่าง
แน่นอนก็คือมีหนี้ ผมเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับว่า ในส่วนอันดับแรกท่ีพูดถึงเรื่องของ 
ไม่มีเงิน เราต้องพูดถึงก็คือตัวเลขท่ีชัดเจนท่ีสุดคือครัวเรือนยากจน ตัวเลขนี้ถอยกลับไป  
ปี ๒๕๒๒ เป็นตัวเลขสภาพัฒน์ ผมเชื่อว่าตัวเลขปี ๒๕๖๓ และการระบาดใหญ่ในรอบ ๓ 
ของปี ๒๕๖๔ ตัวนี้จะรุนแรงขึ้น ตัวเลขนี้ท่ีน่าสนใจ คือครัวเรือนคนยากจนในปี ๒๕๖๒  
ท่ีส ารวจมีประมาณ ๑.๓๑ ล้านครัวเรือน เท่ากับประมาณ ๔.๓ ล้านคน คนเหล่านี้มีเงิน 
ใช้จ่ายอุปโภค บริโภคอยู่ต่อคนต่อเดือนอยู่ท่ี ๒,๗๑๐ บาท นี่เป็นตัวเลขเส้นความยากจน  
มีคนท่ีมีรายได้ต่ ากว่าเส้นความยากจนอีก ลดลงไปเกือบ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ อีก ๑.๒๘ ล้านคน 
ตัวเลขตรงนี้ก็ปาเข้าไปถึงเกือบ ๆ ๖ ล้านแล้ว แต่คนท่ีน่าสนใจท่ีเป็นตัวเลขท่ีน่าตกใจ  
คือคนเกือบจน ค าว่าคนเกือบจน หมายความว่ามีเงินใช้จ่ายอุปโภค บริโภค ใกล้เคียงกับเส้น
ความยากจน และเป็นคนท่ีเสี่ยงจน นั่นหมายความว่าถ้าวิกฤติโควิด (COVID) รอบนี้กระทบ
คนส่วนนี้ไปด้วย รวมตัวเลขท้ังหมดนี้ในปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ แล้ว แตะ ๑๐ ล้านคน นี่คือ 
ไม่มีเงิน ถัดไปคือไร้บ้าน ในเวลานี้ทาง สสส. ออกมาพูดวันก่อนว่าห่วงยอดคนไร้บ้านพุ่ง  
๓๐ เปอร์เซ็นต์ ความหมายนี้คือเรื่องของคนจนเมือง แต่มันมีตัวเลขท่ีมาก่อนหน้านี้ท่ีพูดถึง
เรื่องของการครอบครองท่ีอยู่อาศัยเป็นตัวเลขสภาพัฒน์นะครับ เขาบอกว่ากลุ่มรายได้น้อย  
มีแนวโน้มครอบครองท่ีอยู่อาศัยลดลงตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา นั่นก่อนเกิดวิกฤติโควิด 
(COVID) แต่เขาบอกว่าเมื่อเกิดวิกฤติแล้วแนวโน้มตรงนี้จะสูงขึ้น ท่ีส าคัญก็คือว่าคนรายได้น้อย 
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของตัวเอง ตัวเลขปี ๒๕๖๒ มีถึงประมาณ ๓.๖ ล้านครัวเรือน  
และคนเหล่านี้ก็เสี่ยงท่ีจะสูญเสียท่ีอยู่อาศัยของตัวเองไปด้วย ไม่มีเงิน ไม่มีงาน ค าว่า ไม่มีงาน 
ก็คือคนตกงาน ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีเองก็ยอมรับว่าเรื่องของคนตกงานนี้ 
 

- ๒๙๙/๑ 
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ตัวเลขสูงและสูงมากขึ้น แต่ท่ีน่าเป็นห่วงคืออะไร คือเด็กจบใหม่ เด็กจบใหม่ปี ๒๕๖๓  
เด็กจบใหม่ปี ๒๕๖๔ และเด็กจบใหม่ปี ๒๕๖๕ รวมแล้วนับเป็นล้านคน เฉพาะปริญญาตร ี
ปีละประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน ไปดูในงบประมาณปี ๒๕๖๕ เราแทบไม่มีเลย ในการท่ีจะไปรองรับ 
ก าลังแรงงานเด็กเหล่านี้ในการมีโครงการต่าง ๆ ท่ีมาท า มีนิดหน่อยในงบประมาณท่ีเป็น 
งบเงินกู้  
  อันสุดท้ายก็คือเรื่องของการสูญเสียเรื่องท่ีดินท ากินและการมีท่ีดินท ากิน  
มันมีงบปี ๒๕๖๕ ของสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีตั้งงบเอาไว้  
ดูตัวเลขเหมือนจะดี เพราะว่าของปี ๒๕๖๔ ได้ ๓๐ กว่าล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๕ ได้ถึงประมาณ  
๕๐ กว่าล้านบาท แต่เมื่อลงไปดูจริง  ๆสถาบันบริหารจัดการธนาคารท่ีดิน เงินท่ีได้ ๕๐ กว่าล้านบาทนี้ 
ไปใช้จ่ายบุคลากร ๑๓ ล้านบาท ไปท ากฎหมายท่ีดิน ๑๕ ล้านบาท ช่วยเกษตรกรคนจนคงสิทธิ 
ในท่ีดิน ๒๕ ล้านบาท เป้าหมายท ากี่รายครับ ๖๕ ราย ผมว่าเรื่องนี้ต้องทบทวนใหม่ในงบ 
ปี ๒๕๖๖ ท่ีจะต้องเพิ่มตัวเลข เพราะคนท่ีสูญเสียท่ีดินสูงมาก ตัวเลขของกรมท่ีดินไม่ว่าจะเป็น 
โครงการส ารวจเดินโฉนด ออกโฉนดท่ีดิน ซึ่งเป็นโครงการท่ีจะช่วยคนท่ีไม่มีเงินท่ีจะไป 
ใช้จ่ายก็ดี โครงการเรื่องท า คทช. ก็ดี และตัวเลขตัวสุดท้ายทางด้านขวามือสุดนี้เป็นโครงการ
จัดท่ีดินท ากินให้คนยากจน ล้วนแล้วแต่ได้รับงบประมาณท่ีลดลงท้ังสิ้น เรื่องของ คทช.  
ซึ่งปัจจุบันนี้คณะกรรมการนโยบายท่ีดินแห่งชาติมีกฎหมายไปจัดตั้งส านักงานแล้ว แต่ผม  
เรียนท่านประธานว่าในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมท่ีผ่านมานี้ ท่ามกลางสถานการณ์โควิด 
(COVID) ไม่มีการหยิบยกเรื่องของการจัดท่ีดินท ากินหรือของ คทช. เพิ่มเติมขึ้นแต่ประการใด  
ท่ีเหลือก็ยังรออยู่ ในขณะท่ีงบท่ีไปจัดท า คทช. ให้คนยากไร้ ไร้ที่ท ากินนี้ยังไม่มีอนาคตเพราะ
ถูกตัดตรง ลงนี่คือปัญหาว่าเงินได้น้อย แต่เวลาปรับลดงบประมาณต้องเลือกปรับ  
ความจริงการเลือกปรับนี้ ไม่ควรจะปรับลดในส่วนท่ีไปดูแลคนยากคนจนนะครับ  
  ถัดไปตัวเลขของกรมป่าไม้เป็นเรื่องของการท่ีไปส ารวจให้ คทช. กับคนท่ี 
ไปอยู่อาศัยท ากินในป่า เพื่อให้เขามีสิทธิท่ีจะท ากินได้อย่างถูกต้อง งบนี้ก็ถูกตัดลดลง 
ด้วยการท่ีไม่ได้จัดเรื่องท่ีดินท ากินอย่างเป็นรูปเป็นร่างหรือเป็นรูปธรรม บางเรื่องไม่ต้องใช้
งบประมาณ เช่น ท่ีของกรมป่าไม้ท่ีให้นายทุนเช่าท าประโยชน์ปลูกสวนปาล์มต่าง ๆ มีอยู่
หลายหมื่นไร่ในหลายจังหวัด ผมใช้ประเด็นนี้ ท่ีตรั งท่ีเกิดขึ้น ปัญหาไร้ท่ีท ากินปะทะ 
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ความไม่เป็นธรรม คนส่วนหนึ่งท่ีเขามีความรู้สึกว่าท่ีท่ีนายทุนเช่าหมดสัญญาไปแล้ว  
๖-๗ ปี อยากให้กรมป่าไม้มาจัด คทช. ให้ชาวบ้านอยู่ แต่มีกลุ่มผู้ท่ีมีอ านาจอิทธิพลเข้าไป 
ครอบครองอยู่เกิดการปะทะกัน คนท่ียื่นหนังสือให้ผมคนนี้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับ ขณะนี้  
เป็นคดีอยู่ แล้วเป็นเรื่องท่ีน่าสะเทือนขวัญมาก แล้วเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อไป 
ถ้ามาตรการของรัฐไม่เข้มแข็งพอ 
  ถัดไปผมพูดถึงเรื่องมีหนี้  หนี้ครัวเรือนของธนาคารกสิกรไทยส ารวจ 
ในปี ๒๕๖๓ นี้ทะลุ ๑๔ ล้านล้านบาท พุ่งสูงสุดในรอบ ๑๘ ปี ตรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับ 
สูงขึ้นไปถึง ๘๙ เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขท่ีเรามีการศึกษากัน และมีโอกาสท่ีจะเติบโตสูงถึง  
๙๑ เปอร์เซ็นต์ในปีถัดไป ประเด็นอยู่ตรงนี้ว่าเมื่อโควิด (COVID) เกิดคนจนกระทบอย่างนี้ 
คนรวยอยู่อย่างไร มันมีตัวเลขหนึ่งท่ีชี้ให้เห็นว่าคนรวยแทบไม่กระทบเลย ตัวเลขนี้ซ้ายมือ  
ท่ี เป็นสี เขียวเยอะนี้บอกว่าคนมีบัญชี เงินฝากต่ ากว่า ๕๐,๐๐๐ บาท มีถึง ๘๕ เปอร์ เซ็นต์ 
ของบัญชี เงิ นฝากท้ั งหมด เกิ น ๑ ล้ านบาท อยู่ ยอดบนสุ ดประมาณ ๑.๓ เปอร์ เซ็ นต์ 
แต่ทางขวานี้มันเป็นอัตราเร่งหลังจากโควิด (COVID) เกิดแล้ว พบว่าสีชมพูนี้เยอะขึ้น 
เพราะอะไร แปลว่าคนซึ่งมีบัญชีเกิน ๑ ล้านบาทมีเงินเหลือมากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องแก้ 
ท่านประธานครับ ผมก็เลยบอกว่าในงบประมาณปี ๒๕๖๖ ถ้าจะจัดกันแล้ว ผมมีข้อเสนอ  
๓-๕ ข้อ คือ ๑. ต้องจัดท าโครงการสร้างงานขนาดใหญ่รองรับคนตกงานคน จบใหม่ 
หมายความว่าต้องรื้องบประมาณโครงการหมด ท่ีราชการเสนอมานี้ผมคิดว่ารัฐบาลเอง 
ต้องตัดสินใจว่าบางอย่างต้องตัดออกไป แต่ต้องเอางบท้ังหมดนั้นมาสร้างงานรองรับคนตกงาน  
คนจบใหม่ นับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา หรืออาจจะต้องมีโปรแกรมพัฒนาทักษะแรงงาน
เพิ่มเติมควบคู่กัน ส่วนมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยหรือสวัสดิการแห่งรัฐยังจ าเป็นต่อไป  
ไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลสิ่งนี้ต้องท า เงินทุนให้ธุรกิจขนาดเล็กไปต่อได้ ช่วยเหลือคนท่ีจะถูก  
ยึดที่ดินเรื่องนี้ใหญ่นะครับ กองทุนฟื้นฟูหนี้สินเกษตรกร ปีนี้ไม่ได้งบ มีเกษตรกรมีเอ็นพีแอล 
(NPL) อยู่ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ กว่าราย เป็นเงิน ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ไม่ได้งบประมาณ 
แล้วก็ของบปี ๒๕๖๕ ตกไป นี่ก็ยื่นขอใหม่ คนท่ีถูกยึดบ้าน การจัดที่ท ากิน คทช. -------------  
 

- ๓๐๐/๑ 



  ๖๓๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๐๐/๑ 
 
เรื่องแก้ปัญหาหนี้  โดยเฉพาะหนี้ กยศ. จะเป็นเรื่องใหญ่มาก เพราะเด็กตกงาน ๓ ปีติดกัน  
แล้ว กยศ. มีมาตรการท่ีเข้มข้นมาก ถึงขั้นฟ้องแล้วก็บังคับคดีด้วย ท้ังกรณีบังคับคดีคนตกงาน 
แก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบ ท้ังหมดเป็นข้อเสนอ และผมคิดว่าเป็นเรื่องท่ี
รัฐบาลต้องท า และถ้ารัฐบาลท าไม่ได้ ต้องเปล่ียนคนท าครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ 
  (นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ได้ยืนและยกมือขึ้น)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านประท้วง 
ว่าผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  ท่านประธานครับ ผมขออนุญาต
ประท้วงประธาน ข้อ ๙ ปกติตั้งแต่นั่งในสภามาไม่เคยประท้วง ผมอยากจะกราบเรียน 
ท่านประธาน  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประท้วงใคร  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  ประท้วงประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  การประชุมถึงแม้ว่าท่านประธาน
รัฐสภาจะบัญชาการว่าให้ห่างเป็นระยะก็ตาม ผมดูรู้สึกวังเวงเหลือเกิน สภาแห่งนี้พิจารณา
งบประมาณ ๓.๑ ล้านล้านบาท คณะรัฐมนตรีก็มากะหร็อมกะแหร็ม มี ๓๖ คน ผู้แทนราษฎร
จ านวนเกือบ ๕๐๐ คน ผมดูแล้วมันวังเวงเหมือนจะยุบสภาหรืออย่างไรนี่ ถ้าไม่ประชุม 
ก็ยุบสภาไปเลยครับ ท่านประธานครับ ผมให้ประธานวินิจฉัยครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมได้วินิจฉัย
ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับ คือวันนี้เราประชุมตามข้อเสนอแนะของ ศบค. ท่ี ศบค. อนุญาต 
ให้เราจัดประชุมได้ ความจริงแล้วแม้แต่อยู่ต่างจังหวัด อย่างอยู่นครพนมจังหวัดผมนี่นะครับ 
จะมีการประชุมอะไรกันก็ไม่เกิน ๒๐ คน และต้องเว้นระยะห่างด้วย ฉะนั้นการท่ี ศบค.  
อนุญาตให้สภาผู้แทนราษฎรเราได้มีการประชุม เนื่องจากว่ามีระเบียบวาระท่ีมีความส าคัญ 
ฉะนั้นท่านประธานจึงได้วางมาตรการว่า ท่าน ส.ส. ไม่จ าเป็น จะไม่อยู่ในห้องประชุมสภาก็ได้   
แต่ก็ให้อยู่ในห้องข้างนอกนะครับ เพราะขณะนี้เรามีห้องท างานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 



  ๖๓๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๐๐/๒ 
 
อยู่แล้ว จ านวน ๕๐๐ ห้อง เป็นห้องส่วนตัว ฉะนั้น ส.ส. ก็อาจจะนั่งอยู่ตามห้องต่าง ๆ  
แต่เขาก็ติดตามการประชุมโดยตลอด ฉะนั้นเราจะถือว่าโหลงเหลงนี่ก็คงไม่ใช่นะครับ  
เพราะอย่างไรผมคิดว่าถึงคิวท่านใดอภิปรายก็เข้ามา อภิปรายเสร็จเราก็ออกไปนั่งข้างนอก  
ก็ตามข้อตกลงท่ีท่านประธานชวนได้ให้ค าชี้แนะเอาไว้ว่าต้องปฏิบัติอย่างนั้น ก็อยากจะให้  
พวกเราถือปฏิบัติดังนี้ล่ะครับ ส่วนท่ีว่าห้องประชุมอาจจะโหลงเหลง ผมนั่งอยู่ข้างบน 
ผมก็เห็นครับว่าท่าน ส.ส. เราก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออก ไม่ได้ว่าหายไปเลย  
ฉะนั้นก็ขอให้การประชุมด าเนินการไปได้นะครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  นิดเดียวครับ ท่านประธานท่ีเคารพ 
ผม อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดลพบุรี คือต้อง
กราบเรียนประธานด้วยความเคารพจริง ๆ  ครับว่า จริง ๆ แล้วการพิจารณานี้มีความส าคัญไหม 
งบประมาณ ๓.๑ ล้านล้านบาทนี้  ถือเป็นความส าคัญของประเทศ และถ้าหากวันนี้
คณะรัฐมนตรีเข้ามานั่งคน ๒ คน คือไม่ให้ความส าคัญ ห่างกันตั้งเยอะแยะก็นั่งได้ สภาแห่งนี้ 
เขาก็มีท่ีเว้นไว้ให้แล้ว สลับเก้าอี้อยู่แล้วนั้น ผมคิดว่าถ้าเรามีจิตส านึก มีความคิดว่าเรา 
ท าหน้าท่ีผู้แทนราษฎร ก่อนจะเป็นผู้แทนราษฎรก็อยากจะเป็น แต่พอเป็นแล้วก็ไม่มาประชุม 
อันนี้ต้องกราบเรียนด้วยความเคารพจริง ๆ ครับ คือการอภิปรายตอนนี้เหมือนถามตอบกัน 
๒ คน บางทีไม่มีคนนั่งเลย มีไม่กี่คน ไม่ถึง ๑๐ กว่าคน ท่านรัฐมนตรีก็พูดไปอ่านไป ไม่ได้ตอบหรอก 
อ่านท่ีเขาเขียนมาให้ สมาชิกก็ถามไป ก็อยู่กันแค่นี้ อันนี้ผมเคารพท่านประธานจริง ๆ  นะครับ  
อันนี้ผมเสนอแนะให้ท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าเคารพ
ประธานก็ต้องเชื่อค าวินิจฉัยของท่านประธานสิครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  ผมก็เชื่อท่านอยู่แล้ว  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน
วินิจฉัยแล้วนะครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (ลพบุรี)  :  เพียงแต่ผมให้ข้อสังเกตว่าเหมือน 
ลางสังหรณ์ว่าจะยุบสภาหรืออย่างไร  

- ๓๐๑/๑ 



  ๖๓๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๐๑/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่เป็นอะไร 
อย่าไปเรียกหาเลยครับว่ายุบสภา ยุบสภานี่เพื่อนหลายคนใจไม่ดี ฉะนั้นก็ขอความกรุณานะครับ  
ผมว่ามันก็ผลัดเปลี่ ยนหมุนเวียนกันเข้ ามา ผมนั่ งอยู่ ข้ างบนผมเห็น ก็ ให้การประชุมเรา 
ด าเนินการต่อนะครับ 
  นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ ดิฉัน 
พัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านพัชรินทร์ 
มีอะไรไหมครับ 
  นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  อยากจะขอเรียนชี้แจง 
ให้ทราบค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ผมได้วินิจฉัย
ไปแล้ว ท่านผู้ประท้วงก็เข้าใจแล้วครับ  
  นางสาวพัชรินทร์ ซ าศิริพงษ์ (กรุงเทพมหานคร)  :  ขอเรียนชี้แจงให้ทราบค่ะ 
ไม่ได้ประท้วงค่ะ เพราะกลัวว่าทางรัฐบาลจะเสียหาย ขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรี  
แล้วก็คณะรัฐมนตรีหลายท่านก็รับฟังอยู่ในห้องหลังบัลลังก์ ขอบคุณค่ะ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เดี๋ยวนะครับ 
ผมชี้แจงท่านพัชรินทร์ก่อนว่า ท่านพัชรินทร์ไม่มีหน้าท่ีต้องมาชี้แจงแทนรัฐมนตรีนะครับ  
คือรัฐมนตรีท่านก็หมุนเวียนกันเข้ามานั่ง หมุนเวียนกันไปพักข้างนอกก็ธรรมดา นี่เป็นเรื่อง
ธรรมดานะครับ ฉะนั้นใครท่ีจะลุกขึ้นพูด ท่ีมีสิทธิพูดก็คือต้องยกมือพ้นศีรษะแล้วให้ประธาน
อนุญาตถึงจะพูดได้ แต่ถ้าท่านจะประท้วง ท่านต้องยืนขึ้นและยกมือพ้นศีรษะ ประธาน
อนุญาต ท่านก็ประท้วงนะครับ ต่อไปเชิญท่านสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา อภิปราย ๑๐ นาทีครับ 
  นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพ ดิฉัน สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคเพื่อไทย ท่านประธานคะ ดิฉันได้พิจารณาโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมถึงปัจจัยแวดล้อมและสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว ดิฉัน 
 



  ๖๓๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๐๑/๒ 
 
มีความเป็นห่วงฐานะทางการคลังของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ดิฉันจะใช้เวลาท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
ตั้งเป็นข้อสังเกต  
  ประการแรก คือภาครายได้ของรัฐบาลค่ะท่านประธาน ตามโครงสร้างของ
งบประมาณ ดังแสดงท่ีหน้า ๕ ของงบประมาณโดยสังเขป ขอสไลด์ (Slide) ท่ี ๑ ค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา (กรุงเทพมหานคร) :  จะพบว่ารายได้ท่ีมาจาก 
การจัดเก็บภาษีอากรของภาครัฐในปี ๒๕๖๕ ประมาณไว้ท่ี ๒.๔ ล้านล้านบาท ลดลงจาก 
ปีท่ีแล้วท่ีประมาณไว้ท่ี ๒.๖๗๗ ล้านล้านบาท เม็ดเงินได้หดหายไปถึง ๒๗๗,๐๐๐ ล้านบาท  
ส่วนรายได้ ท่ีมาจากเงินกู้ ปี ท่ีแล้ ว  กู้ ไป ๖๐๘ ,๙๖๒.๕ ล้านบาท แต่ปีนี้ ต้องกู้ ถึ ง  
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้วเกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นการกู้ เงิน 
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณสูงท่ีสุดตั้งแต่มีรัฐบาลมา แต่ท่ีน่ากังวลท่ีสุดเป็นการกู้เงิน  
ท่ีเต็มเพดานท่ีกฎหมายอนุญาตให้กู้ ท่านประธานจะเห็นว่าตั้งแต่มีการยึดอ านาจในปี ๒๕๕๗  
เป็นต้นมา รัฐบาลต้องกู้ เงินมาชดเชยการขาดดุลสูงขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนรายได้ ท่ีมาจาก 
การจัดเก็บภาษีกลับต่ ากว่าประมาณการมากขึ้นเช่นกัน 
   ท่านประธานคะ เมื่อโครงสร้างงบประมาณมีปัญหา รายได้ต่ าแต่รายจ่ายสูง 
สิ่งท่ีรัฐบาลจะต้องท าคือ ๑. ต้องลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นและไม่ก่อให้เกิดเงินได้ ๒. สร้างฐาน
รายได้ใหม่ เพ่ือเพิ่มรายได้ของประเทศ แต่ไม่ใช่การขึ้นภาษีนะคะ เพราะยิ่งจะท าให้ก าลังซื้อ
ของประเทศหดหาย ท้ังนี้เพื่อให้มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งจะท าให้งบประมาณเข้าสู่
สภาวะสมดุลในท่ีสุด แต่เมื่อดิฉันได้ฟังจากค าแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีและพิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีแล้ว เห็นได้ว่ารัฐบาลยังไม่ได้ตระหนักถึงภยันตราย  
ทางเศรษฐกิจท่ีก าลังเกิดขึ้นกับประเทศค่ะ 
 

- ๓๐๒/๑ 
 

 



  ๖๓๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๐๒/๑ 
 
  ท่านประธานคะ สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในขณะนี้คือเกิดการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) ท่ีส่งผลให้ผู้คนท้ังโลกเจ็บป่วยล้มตายเป็นจ านวนมาก  
และพร้อมใจกันหยุดประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ  
ของไทยมีปัญหา รัฐบาลต้องกู้ เงินจ านวนมหาศาลถึง ๑ ล้านล้านบาท และล่าสุด
คณะรัฐมนตรีต้องกู้เงินเพิ่มอีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด  
การเยียวยาประชาชนและเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีได้รับความเสียหายจากการแพร่ระบาด 
เป็นผลให้ฐานะทางการคลังของประเทศต้องเปราะบางยิ่งขึ้น  จนหลายฝ่ายกังวลว่า 
หนี้สาธารณะจะสูงเกินกว่าร้อยละ ๖๐ อันเป็นกรอบความยั่งยืนทางการคลัง ดังนั้น 
สภาวะในขณะนี้ต้องถือว่าไม่ใช่เป็นสภาวะปกติ การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินจึงต้อง
ตอบสนองต่อสถานการณ์ท่ีไม่ปกติดังกล่าว ท่านประธานคะ อันนี้ส าคัญมาก ดิฉันเห็นว่า 
สิ่ ง ท่ี รั ฐบาลจะต้องค านึงในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ๒๕๖๕ คือรัฐบาล 
ต้องจัดงบประมาณแบบเห็นหัวพี่น้องประชาชน เพราะหากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 
โดยไม่ค านึงถึงความรู้สึกของประชาชน ก็ยากท่ีจะได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
อันเป็นหัวใจส าคัญของการแก้ไขปัญหาของประเทศ ส าหรับประเด็นนี้ดิฉันขอให้ 
ท่านประธานได้ดูจากตารางเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามลักษณะงาน  
ซึ่งแสดงไว้ท่ีหน้า ๖๘ จากตารางช่องขวาสุดจะแสดงถึงลักษณะของงานท่ีถูกปรับลด 
งบประมาณลง ท่ีปรากฏทางด้านขวา งานด้านป้องกันประเทศถูกปรับลดลงร้อยละ ๔.๙ 
ในขณะท่ีงบประมาณการสาธารณสุขและการศึกษาถูกปรับลดลงร้อยละ ๑๐.๘ และ 
ร้อยละ ๕.๕ตามล าดับ ซึ่งการจัดงบประมาณแบบนี้ คือการจัดงบประมาณแบบไม่เห็นหัว 
พ่ีน้องประชาชน ท่านประธานคะ หากรัฐบาลค านึงถึงความรู้สึกของพ่ีน้องประชาชน รัฐบาล
ต้องมุ่งเป้าอย่างมุ่งมั่นท่ีต้องจัดสรรงบประมาณให้มากพอ อันดับแรกคือด้านสาธารณสุ ข  
ซึ่งงบด้านสาธารณสุขได้มีเพ่ือนสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้อภิปรายกันเป็นจ านวนมาก  
  ดิฉันจึงจะขอไปท่ีความส าคัญส่วนท่ี ๒ คือส่วนของการศึกษา การศึกษา 
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการระบาดของโควิด-๑๙ (COVID-19) ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่า
ความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจ และท่ีส าคัญความเสียหายของระบบการศึกษามันส่งผล
กระทบต่อความเป็นไปต่ออนาคตของชาติ  งบประมาณปี ๒๕๖๕ ความหวังของเด็กไทย 



  ๖๓๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๐๒/๒ 
 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ มูลค่า ๓.๑ ล้านล้านบาท งบของกระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งไว้ท่ี ๓.๓๒ แสนล้านบาท ถูกตัดลดลงจากปีท่ีแล้วถึง ๖.๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งดิฉันอยากจะ 
บอกว่าถูกตัดมากกว่ากระทรวงกลาโหมเสียอีก ท่านประธานคะ จะเห็นว่างบเยอะแต่เกินกึ่งหนึ่ง 
ของงบท้ังหมดเป็นรายจ่ายบุคลากรไปแล้ว ๒.๑๑ แสนล้านบาท คิดเป็น ๖๓.๗ เปอร์เซ็นต์ 
ราชการเทอะทะ บุคลากรเยอะ แต่คุณภาพการเรียนการสอนยังถูกตั้งค าถาม ดิฉันจะขอยกผล 
ของการสอบพิซา (PISA) เมื่อเทียบเคียงกับประเทศในอาเซียน ผลจากตัวเลขและสถิติ 
บอกอะไรเราคะ ตลอดระยะเวลา ๘ ปีนี้เราจะพบว่าตัวเลขทางด้านผลการศึกษาคะแนนของ 
ประเทศไทยนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านของทักษะการอ่าน ดิฉันอยากจะตั้ง 
ข้อสังเกตว่างบประมาณท่ีใช้ต่อการพัฒนาการศึกษาของไทย มันถูกทิศถูกทาง ถูกเป้าหมาย 
ถูกต้องหรือไม่คะ 
 

- ๓๐๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๔๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๐๓/๑ 
 
  ดิฉันขอยกตัวอย่างนะคะ งบประมาณโครงการแรก ตัวอย่างแรก งบโครงการ 
๑ อ าเภอ ๑ ทุน ท่ีเป็นหนึ่งในโอกาสขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กในต่างจังหวัด  
ถูกตัดงบประมาณลงกว่า ๘๐ เปอร์ เซ็นต์  จากเดิมปี  ๒๕๖๔ ท่ีมี  ๗๔.๓ ล้านบาท ถูกตัด 
เหลือเพียง ๑๔ ล้านบาท ถ้าดูจากงบท่ีได้รับ ดิฉันไม่แน่ใจว่าโครงการนี้เป็นโครงการท่ีดี 
ท่ีให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กเยาวชนจะยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม่ หรือจะปิดโครงการแล้ว 
  ตัวอย่างท่ี ๒ งบส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการออนไลน์ (Online)  
ไม่เพียงพอต่อเด็กไทยท้ังประเทศ รวมแล้วงบท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ (Online) 
๓ โครงการ ออนไลน์  (Online) ออนไซต์  (On Site) ออนดีมานด์  (On Demand)  
เพื่อพัฒนาทักษะความคิด วิเคราะห์ เชื่อมโยงสู่การเลือกในสิ่งท่ีชอบและต้องการ มีเพียง 
๒๙๔.๘๗ ล้านบาท ดิฉันขอใช้เวลาของท่านเทียบจุฑานะคะ ท่านยกให้ ในยามล าบากเช่นนี้ 
ดิฉันอยากจะถามว่ารัฐต้องจัดโอกาส จัดงบประมาณเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้  
อินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรี การลดค่าไฟฟ้าหรือจ่ายเงินเพิ่มให้กับครอบครัวของพี่น้อง
ประชาชนชาวไทย เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเด็กให้เข้าถึงสื่อการเรียนการสอนหรือไม่คะ  
ท่านประธานคะ งบประมาณท่ีตั้งขึ้นโดยไม่สนใจเด็กแบบนี้ ดิฉันอยากจะมีค าถามว่าเป็น
งบประมาณท่ีไร้อนาคต ไร้ประสิทธิภาพ และไร้ความเท่าเทียม ความหวังสุดท้ายของ
การศึกษาของเด็กไทยเหมือนเป็นเพียงความหวังท่ีเลื่อนลอย ท้ังหมดนี้มันส่งผลต่อโอกาส
และคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนท้ังสิ้น ดิฉันขอตั้งค าถามว่าพวกท่านก าลังท าอะไรกับ
เยาวชนและอนาคตของประเทศไทย ท่านประธานคะ ดิฉันอยากจะบอกว่าท้ัง ๒ เรื่องนี้ 
มีความส าคัญมากกว่าการอนุมัติงบประมาณเพื่อการป้องกันประเทศ เพราะภัยคุกคาม  
ในขณะนี้คือโควิด (COVID) และเศรษฐกิจ ไม่ใช่สงคราม การอนุมัติงบประมาณเพื่อซื้อสงคราม  
เพื่อซื้ออาวุธท่ีไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรก็ตาม มันคือการเหยียบย่ าหัวใจ
ของพี่น้องประชาชน ถ้าดิฉันเป็นรัฐบาล ดิฉันจะเจรจายอมผิดสัญญา เอาเงินท่ีต้องจ่าย 
เป็นค่างวดซื้ออาวุธมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่ีล าบาก ก าลังจะอดตายค่ะ เพราะกองทัพ
ได้รับอาวุธช้าไป ๕ ปี ๑๐ ปี ก็ไม่ได้ท าให้ประเทศล่มสลาย แต่ถ้าเอาเงินท่ีไปซื้ออาวุธ 
เพื่อรักษาหน้าของกองทัพ แต่ปล่อยให้ประชาชนล าบากท้ังท่ีเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชน  
ท่านประธานคิดว่าประชาชนจะรับได้หรือคะ ดิฉันอยากจะบอกว่าหากท่านยังไม่ตระหนัก 



  ๖๔๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๐๓/๒ 
 
หรือถ้าท าไม่ได้ ท่านก็ต้องแสดงความรับผิดชอบโดยการลาออกไปค่ะ ดิฉันเช่ือว่าจะเป็นผลดี 
ต่อรัฐบาลเองและเป็นคุณูปการต่อประเทศชาติค่ะท่านประธาน ดังนั้นดิฉันจึงไม่อาจรับหลักการ 
ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ได้ กราบขอบพระคุณค่ะ 
 

- ๓๐๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๔๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๐๔/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านคารม พลพรกลาง แล้วตามด้วย คุณเทียบจุฑา ขาวข า เชิญท่านคารมครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
ผม นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด  
ท่านประธานครับ เป็นครั้งแรกหลังจากท่ีท าหน้าท่ีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วม ๒ ปีเศษ 
ท่ีมีโอกาสได้อภิปราย ได้พูดถึงงบประมาณรายจ่ายซึ่งเป็นเงินส าคัญของประเทศเรา อดท่ีจะ
ขอบคุณพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ท่ีมอบเวลา ๑๐ นาทีนี้ให้ผม เพราะฉะนั้นก็จะใช้เวลาท่ีพอจะ 
มีความรู้ติติงงบประมาณนี้อย่างสร้างสรรค์ ผมเข้าใจดีครับว่าในสภาวะที่ประเทศไม่มีสตางค์  
ขาดเงิน ประเทศต้องกู้  ไม่ต่างจากครอบครัว แล้วก็ไม่ต่างจากบริษัทท่ีต้องมีเงินมา  
เพื่อเดินหน้าต่อไปได้ โดยเฉพาะประเทศซึ่งประกอบด้วยประชาชน หยุดไม่ได้ เพราะฉะนั้น 
การพูดถึงงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๕ ผมจะพูดอย่างมีจิตส านึกต่อบ้านเมืองและ 
ความรับผิดชอบต่อประชาชน ขออนุญาตครับว่าในเมื่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ซึ่งเคยเป็นอดีตเลขาธิการสภาพัฒน์นั่งอยู่ตรงนี้  ก็กราบเรียนผ่านท่านประธานไปว่า 
งบประมาณท่ีปิดไม่ลง หรืองบประมาณขาดดุลเป็นงบประมาณประเภทหนึ่ง ท าได้ครับ  
แต่ต้องเรียนว่าเงินท่ีท่านน ามาใช้นี้ ท่านต้องใช้ให้ออกดอกออกผล ใช้ให้เป็นประโยชน์  
ประเทศเรามีความส าคัญอยู่หลายด้าน จัดล าดับความส าคัญ ความมั่นคงก็จ าเป็น เงินเดือน
ข้าราชการก็ต้องมี เพียงแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าความส าคัญมันอยู่ท่ี 
ความเป็นความตายของประชาชน เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งท่ีอาจจ าเป็นต้องพูดในประเด็น 
ท่ีมากกว่าประเด็นอื่น ผมมีอยู่ ๒ ประเด็นสั้น ๆ เท่านั้นเอง  
   ผมอยากจะเรียนท่านว่าหลังจากท่ีได้ฟังเพื่อนสมาชิกมา ๒ วัน ในฐานะรุ่นพี่
และรุ่นใกล้เคียงกันนี้ได้เห็นว่ากระทรวงการคลัง ซึ่งจริง ๆ แล้วก็อยากจะพูดว่าคนท่ีจัดท า
งบประมาณคือส านักงบประมาณและสภาพัฒน์ ท้ัง ๒ หน่วยงานนี้ขึ้นตรงต่อส านักนายกรัฐมนตรี 
แท้จริงผมเคยได้ยินสมัยท่ีผมเรียนเศรษฐศาสตร์ สมัยท่ีผมยังเป็นเด็กเขาบอกว่าถ้าโง่กับจนนี่ 
ปกครองง่าย ผมไม่อยากให้ความคิดนี้ออกจากหน่วยงานท่ีเป็นเทคโนแครต (Technocrat) 
หน่วยงานท่ีเราหวังพึ่ง เวลาใครพูดถึงสภาพัฒน์เขาชื่นชม เพราะฉะนั้นเวลาหน่วยรับงบประมาณ 
เขาเสนอขึ้นมาท่านต้องดูความจ าเป็น ผมเล็งเห็นครับว่าขณะนี้คนท่ีกลัวโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  



  ๖๔๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๐๔/๒ 
 
(Virus Corona 2019) นี้ ๑. โรคท่ีกลัวจะเป็นโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) กับเป็นโรคโควิด-๑๙  
(COVID-19) พอมีวัคซีนเราก็จะไม่กล้าฉีด เพราะเรากลัวว่ามันไม่มีมาตรฐาน ผมมีสติสัมปชัญญะ
พอท่ีจะพูดว่าโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ผมไม่ต าหนิใครเลยครับท่ีจะแสดงความคิดเห็นท้ังเรื่อง
ความรุนแรงของโรค ไม่ต าหนิเลยในเรื่องของคนท่ีกล้าฉีดหรือไม่กล้าฉีด รัฐบาลมีหน้าท่ีสร้าง
ความมั่นใจ รัฐบาลตั้ง ศบค. ขึ้นมา แต่ต้องเรียนนะครับว่าหน่วยงานท่ีเขาดูแลระบบสาธารณสุข
ท้ังปฐมภูมิและทุติยภูมิคือกระทรวงสาธารณสุข ท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้เรายังไม่แน่ใจ
ว่าไวรัสชนิดนี้จะหยุดได้ไหมโดยวัคซีนท่ีเรามีอยู่ ผมได้ฉีดครบ ๒ โดสครับ เพราะผมเชื่อว่า
วัคซีนท ามาให้ฉีดคน มันก็น่าจะฉีดคนนะครับ 
  ประเด็นต่อไปคือว่า ผมมองไปท่ีกระทรวงสาธารณสุข ท่านนายกรัฐมนตรี 
ด้วยความเคารพ แล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
ท่านให้ความมั่นใจ ส าหรับค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ท้ังใกล้ชิด 
และสนับสนุน ท่านได้ยืนยันไปแล้ว ผมกลับไปท่ีบ้านผมท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด ประชุมกับ 
สาธารณสุขอ าเภอสุวรรณภูมิ ประชุมกับสาธารณสุขอ าเภอเมืองสรวง อ าเภอจตุรพิมาน -----  
 

- ๓๐๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๔๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๐๕/๑ 
 
ขอยกตัวอย่าง เขาทวงถามเร่ืองนี้ วันนี้ได้ความมั่นใจ สิ่งเหล่านี้ท่านต้องเปรียบเทียบนะครับ 
ถ้าวันนี้ให้ทหารไปรบแล้วไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีก าลังใจให้ราชการเขาท างานโดยท่ีไม่มีเงิน
พิเศษ ถ้ามันหนักกว่าปกติท่านต้องจัดสรรให้ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ ยังไม่ให้เขา อันนี้ใจร้ายนะครับ 
กินแรงคนนะครับ เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรี ท่านส านักงบประมาณต้องจัดการ 
  ประเด็นต่อไป ผมไม่ใช่แพทย์ครับ แต่ชอบอ่านหนังสือ เขาบอกว่าไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) นี้ อาจจะพัฒนาเป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ อินเดีย อังกฤษ 
มาเลเซีย หรือแอฟริกา หรืออะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวจะเป็นสายพันธุ์ใหม่ ๆ สายพันธุ์เฟกนิวส์ 
(Fake News) สายพันธุ์ พู ดไม่ รู้ เรื่ องมาอี ก ท่ านจะเอาวั คซี นตั วไหนมา ผมมองไปท่ี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่านประธานครับ  ปีนี้ ถู กลดงบประมาณไป อันนี้ คื อ 
กระทรวงสาธารณสุขโดยแท้ ตัดงบประมาณเขา แล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหน้าท่ี
อะไรครับท่านประธาน มีหน้าท่ีคิดค้นว่าสิ่งใหม่ ๆ นี้จะหยุดวัคซีน คือนวัตกรรมใหม่ ๆ ทาง
การแพทย์จะหยุด นี่ก็ตัดเขา กรมแพทย์แผนไทยท่ีจะมีฟ้าทะลายโจร ท่ีจะมีกระชายขาว  
ท่ีจะมีโน่น มีนี่ก็ตัดงบประมาณ อันนี้คือสิ่งท่ีมันเป็นจริง เพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านดูแล
กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องงบประมาณท่ีถูกตัดเยอะ ถ้าระบบสาธารณสุขท้ังระบบ 
๔๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท เฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ๔,๐๐๐ ล้านเศษ ๆ ผมก็จะติง เพราะ
วาระนี้เป็นวาระรับหลักการจะไม่ลงลึก  
  ประเด็นต่อไปครับท่านประธาน ผมนี่เป็นคนอีสาน ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก็คนอีสาน ขออนุญาตชื่นชมท่าน แต่ว่าท่านทราบไหมครับ ขณะนี้ตั้งแต่
ไวรัสเกิดมาปี ๒๕๖๓ ผมเป็นคนพูดคนสุดท้ายในการประชุมสภาว่าไวรัสโคโรนา (Virus 
Corona) จะมาแล้วก็มา ไม่ได้ เป็นหมอดูหรอกครับ แต่คาดการณ์ว่าอย่างนั้น วันนี้ 
ท่านประธานท่ีเคารพ คนบ้านนอกเราจังหวัดตรัง คนบ้านผมร้อยเอ็ดนี่ กลับบ้านเยอะ 
มันมีรายงานด้วยครับท่านประธาน ของนักวิชาการของธนาคารแห่งประเทศไทย ขออนุญาต
ท่ีจะเอ่ยชื่อ เพราะว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ชื่นชม ดอกเตอร์เสาวณี จันทะพงษ์ ฝ่ายเศรษฐกิจ
มหภาคของแบงก์ชาติ เขาเขียนเลยว่าจุดเปลี่ยนภาคเกษตรไทยท่ีกลับไปสู่ภูมิภาค จุดนี้เป็น 
จุดท่ีจุดบอกเลยว่าท่านต้องสร้างงานรองรับ ท่านรัฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั งครับ  
ผ่านท่านประธานไปนะครับ งบกลุ่มจังหวัด งบจังหวัด ท่านตัดหมดเลยครับ น้อยลงท้ังนั้น  



  ๖๔๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๐๕/๒ 
 
แล้วถามจริง ๆ ว่าคนท่ีกลับไปอยู่นี่ เขากลับไปตายบ้าน กลับไปตายรังเขา จากเชื้อโรคท่ีมัน
อุบัติใหม่ เป็นโรคท่ีเรายังหายาท่ีตรง ๆ ไม่ได้ เขากลับไปบ้านจะให้เขาท าอะไร เกษตรก็คือ 
ข้าวกิโลกรัมละเท่าไร ขนุนกิโลกรัมละ ๒ บาท ขอสไลด์ (Slide) ภาพสัตว์หน่อยครับ  
สไลด์ (Slide) ท่ีเป็นภาพกระบือครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ภาพนี้เป็นภาพกระบือท่ี 
อ าเภอสุวรรณภูมิ ชื่อเพชรสุวรรณ กระบือตัวนี้ราคา ๑ ล้านบาทเศษของอาจารย์เทวา 
ผมให้ส่งมา ขอภาพท่ีเป็นภาพโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) โรคนี้คือโรคอุบัติใหม่ เมื่อสักครู่
ท่านรัฐมนตรีประภัตรไปยืนคุยกับผม วัคซีนเพิ่งเข้ามา ๖๐,๐๐๐ โดส จ าได้ แล้วจะ 
เอาอยู่ไหม แล้วเขากลับไปบ้าน ชาวบ้าน ประชาชนเขาไปท านา ท าเกษตร ข้าวก็ราคาติดดิน  
เลี้ยงสัตว์คือเงินเก็บครับท่านประธาน ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่ีเคารพ ท่านรู้ไหม 
เมื่อสักครู่นี้ของจริงนะครับ เพชรสุวรรณนี้ไม่รู้ออกทีวี (TV) ไปจะราคาขึ้นหรือเปล่า ล้านกว่าบาท  
เรื่องจริงครับ ท่าน ส.ส. สุรินทร์ ท่านหนึ่งก็บอกมา พรรคภูมิใจไทยบอกว่าโค กระบือ ราคาสูง  
แต่ว่าเมื่อมาเป็นโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ถามจริง ๆ ว่าเขาเสียหาย เงินชดเชยมีไหม 
 ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติได้หรือไม่ อย่างไร ปีนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งถูกปรับลดงบ 
ไม่มากมายอะไร ต้องช่วยเหลือ ไม่อย่างนั้นเขาจะอยู่อย่างไร เขาผิดหวังจากมากรุงเทพฯ 
หาความฝัน กลับไปบ้านไม่มีอะไรให้เขาท า แล้วสังคมจะเก็บภาษีมาจากไหน ทุกวันนี้  
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจลงทุนก็น้อย ท่องเท่ียวเงียบสนิท เป็นศูนย์จากต่างประเทศ ------ 
 

- ๓๐๖/๑ 
 
 
 
 
 



  ๖๔๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๐๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ท่านต้องจัดงบประมาณ  
ให้กลุ่มจังหวัด ให้ต่างจังหวัดเขายืนได้ ท่านสังเกตไหมครับว่าท าไมกรุงเทพฯ ไวรัสโคโรนา 
(Virus Corona) จึงมีเยอะ ผมกราบเรียนท่านประธานสุดท้ายว่าเพราะมันแออัด ไม่อยาก
เกินเวลาครับ ด้วยความเคารพท่านประธาน แต่สุดท้ายจริง ๆ ครับ สุดท้ายของสุดท้าย  
ผมเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด ผมไปดูงบของจังหวัดร้อยเอ็ดปีนี้ถูกปรับลดเหลือ ๑๕๔ ล้านบาท 
ตัวเลขกลม ๆ บ้านผม ๑,๓๐๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยแล้วเฉพาะงบตัวนี้ถูกหัวละ ๑๑๘ บาท  
ถูกขนาดนั้นครับ ก็เรียนท่านประธานว่าเห็นหัวคนต่างจังหวัดด้วย เพราะฉะนั้นโดยหลักการ 
ผมผ่านให้ ผมถือว่าประเทศต้องเดินหน้า แต่ผมฝากว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ท่ีท่านใช้คือภาษี
ของประชาชนท่านกู้มา ลูกหลานต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานไปยังรัฐบาล
ว่าใช้ให้มันเหมาะสม ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ ให้ประเทศชาติเดินไปได้ กราบขอบพระคุณ 
ท่านประธานครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณเทียบจุฑา ขาวข า แล้วก็หลังจากนั้นก็เป็น คุณจารึก ศรีอ่อน ขอเชิญครับ 
  นางเทียบจุฑา ขาวข า (อุดรธานี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ดิฉัน นางเทียบจุฑา ขาวข า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย  
ท่านประธานคะ ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้เสนอและตั้งจ านวนเงินรวมท้ังสิ้น ๓.๑ ล้านล้านบาท 
เพื่อให้สภาได้พิจารณา พิจารณาในวาระท่ีรับหลักการในวันนี้ ดังนั้นดิฉันขอกราบเรียน  
ท่านประธานว่าดิฉันได้พิจารณาแล้ว งบประมาณนั้นส่วนใหญ่ให้ทหารมากกว่าหมอ มากกว่าเด็ก 
เยาวชนและประชาชน ซึ่งขณะนี้ประชาชนก าลังเผชิญอยู่กับมหาวิกฤติหรือโรคไวรัสโควิด ๑๙  
(Virus COVID-19) อย่างร้ายแรง ดังนั้นดิฉันจึงไม่อาจจะรับหลักการได้ด้วยเหตุผลดังนี้ 
การจัดงบประมาณของปี ๒๕๖๕ นั้น ดิฉันว่าไม่สอดคล้อง แล้วก็ไม่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหาวิกฤติของประเทศ การจัดท างบประมาณแบบเดิม ๆ ซึ่งไม่ตอบโจทย์ แล้วก็ไม่สร้าง
ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาของประเทศอย่างแท้จริง โดยสังเกตได้จากการจัดงบประมาณครั้งนี้ 



  ๖๔๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๐๖/๒ 
 
ปี ๒๕๖๕ น้อยกว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ราวประมาณ ๑๘๕,๙๖๒ ล้านบาท คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 
ร้อยละ ๕.๗ ในการจัดท างบประมาณนี้ เป็นการจัดท างบประมาณต้องกู้มาชดเชยขาดดุล
จ านวนสูงถึง ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดิฉันว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์วิกฤติของประเทศ 
อย่างชัดเจน และอีกเหตุผลหนึ่งว่าการจัดสรรงบประมาณแบบไม่จัดล าดับความส าคัญ  
ก่อนหลังของปัญหา ท้ังท่ีมีมติท่ีจะต้องฟื้นฟูและเยียวยา และการป้องกัน และการจัด
สวัสดิการของสังคม และการพัฒนาโอกาสทางด้านเศรษฐกิจนี้ สะท้อนให้เห็นว่าการจัด
งบประมาณนั้นไร้ศักยภาพในการวางแผนงบประมาณ และอีกท้ังการจัดงบประมาณ 
แบบปกป้องผลประโยชน์กับพวกพ้องไม่เห็นหัวประชาชน ท่ีเห็นอย่างชัดเจนคือการปรับลด
งบประมาณ แต่ในส่วนของกระทรวงกลาโหมและกองทัพนี้แทบน้อยท่ีสุด แต่ในขณะท่ี 
ภารกิจในด้านสาธารณสุข ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาของประชาชน ด้านแรงงาน  
การพัฒนาสังคม ถูกปรับลดมากในสัดส่วนท่ีมากกว่าด้านความมั่นคงเสียอีก ท่านประธานคะ 
ดิฉันก็ได้ฟังเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่าน พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องวัคซีน เรื่องกระทรวงสาธารณสุข  
ไปมากแล้ว ดิฉันก็ขอกลับมาดูกระทรวงศึกษาธิการนะคะ เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการ 
งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้ แล้วก็ถูกปรับลดงบประมาณจ านวน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
การศึกษาเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ หรือพัฒนาเด็ก  
พัฒนาคน และพัฒนาชาติอย่างแท้จริง ดิฉันอยากจะถามจุดประสงค์ของท่านนายกรัฐมนตรี
ว่าจริง ๆ แล้วไม่ควรปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการเลย ดิฉันว่ารังแกเด็ก 
เยาวชนนะคะ เพราะว่าท่ีปรับลดไปนั้นเป็นเรื่องของค่าแรงงาน ค่าจ้างครูวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ หรือครูภูมิปัญญาท้องถิ่น ในเมื่ออนาคตของชาติฝากไว้กับคุณครูจ้างเหล่านี้ ---- 
 

- ๓๐๗/๑ 
 

 
 
 
 



  ๖๔๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๐๗/๑ 
 
ดิฉันได้รับการร้องเรียนจากคุณครูว่าจะเลิกจ้างคุณครูอีก ๓ เดือนข้างหน้า ก็ท าให้คุณครู 
จะถูกเลิกจ้าง เพราะฉะนั้นการท่ีงบประมาณ ๒๐,๐๐๐ ล้านบาทนี้จะถูกเลิกจ้างก็ท าให้
โรงเรียนจะต้องแบกภาระ ต้องไปจ้างครู ถ้าโรงเรียนไม่มีเงินจ้างครูท่ีจะต้องมาสอนเด็ก
นักเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีว่ามันก็ว่างลง เด็กก็เสีย
โอกาส สมองเด็กไทยเราก็ว่างเปล่า ท่ีเป็นอย่างนี้  ดิฉันคิดว่าสมองของผู้บริหารเต็มไปด้วย
อาวุธยุทโธปกรณ์ ท่านประธานคะ คุณครูก็ร้องเรียนมาว่างบส่งเสริมการเรียนออนไลน์ 
(Online) ของเด็กไม่เพียงพอ โรงเรียนก็ใกล้จะเปิดแล้ว หน้ากากอยู่ไหน วัคซีนอยู่ไหน  
ดิฉันก็ตอบไม่ได้ค่ะ ก็จะฝากถามรัฐบาลว่าเตรียมงบประมาณเพื่อการนี้อย่างไร ดิฉัน 
เห็นในเอกสารแล้วก็ยังไม่มี ก็น่าตกใจและน่าเศร้าใจ เพราะว่าไม่ให้ความสนใจเลย  
ในสถานการณ์โควิด (COVID) ระบาดแบบนี้ การเรียนการสอนก็ต้องใช้ระบบดิจิทัล (Digital) 
หรือการเรียนออนไลน์ (Online) หันมาดูการศึกษาไทยในยุคปัจจุบันตอนนี้คุณภาพการเรียน
การสอนนี้ยิ่งน่าเศร้า ดิฉันเป็นคนต่างจังหวัดอยู่จังหวัดอุดรธานีอยู่ชายขอบ โดยเฉพาะ
โรงเรียนในเขตชนบทในพื้นท่ีชายขอบ พื้นท่ีอินเทอร์เน็ต (Internet) ออนไลน์ (Online) 
อะไรต่าง ๆ แทบจะไม่ไปไม่ค่อยถึง รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
(Online) ท้ังโรงเรียนประถมและมัธยมทุกสังกัดในส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ถ้าไปเห็นในความจริงมันไม่พร้อม ในการเรียนระบบออนไลน์ (Online)  
เขาไม่พร้อม ในรูปแบบต่าง ๆ ในการสอนนี้ไม่พร้อม ในด้านโครงสร้างก็ไม่พร้อม ระบบ
อินเทอร์เน็ต (Internet) ก็ไม่เสถียร คอมพิวเตอร์เก่าก็ช ารุดทรุดโทรม ระบบซอฟต์แวร์ 
(Software) ก็ ไม่อัปเดต (Update) แล้วก็ขาดแคลนบุคลากรด้านไอที ( IT) ครูสอน
คอมพิวเตอร์ด้านไอที (IT) ด้วย ขาดแคลนอย่างมากเลย แล้วมิหน าซ้ าก็ยังถูกตัดงบประมาณ
บุคลากรอีก เมื่ อสถานการณ์วิ กฤติ แบบนี้ กระทรวงศึกษาธิ การควรให้ โอกาสนักเรียน  
นักศึกษา ได้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรีเพื่อในการเรียนการสอน ให้โอกาสเขาเถอะค่ะ 
เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังไม่ดี พ่อแม่ก็ขาดทุนทรัพย์ ให้โอกาสนักเรียนเขา 
ได้ใช้อินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรี แล้วเขาก็ถามมาว่าเด็กเราจะมีโอกาสได้ฉีดวัคซีนไหม  
เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ดิฉันก็ขอฝากทางกระทรวงศึกษาธิการ  
 



  ๖๔๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๐๗/๒ 
 
  และดิฉันก็ขอฝากผ่านท่านประธานไปอีกเรื่องหนึ่ง ท่ีดิฉันได้รับปัญหา 
ก็คือเรื่องของคนตกงาน ซึ่งท่านประธานจะเห็นว่าพี่น้องประชาชนจากภาคอีสาน ภาคเหนือ
จะเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ อพยพแรงงานมาท างานในกรุงเทพฯ เพราะว่าในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลจะมีบริษัท ห้าง ร้าน โรงงานจ้างท างาน เขามาท างานก็มีเงินส่งกลับบ้าน 
เป็นปกติดี แต่พอสถานการณ์ปัจจุบันเกิดวิกฤติโควิด (COVID) เศรษฐกิจย่ าแย่ บริษัท ห้าง 
ร้าน โรงงานก็ปิด เลิกจ้าง เขาก็ต้องอพยพแรงงานกลับถิ่น กลับท่ีบ้านเขา กลับไปอยู่บ้าน 
พอกลับไปอยู่บ้านไม่เคยท างานด้านการเกษตร ไม่ค่อยมีเงิน แล้วกินนี้ก็คิดว่าแทบไม่มีจะกิน  
และแรงงานพวกนี้จะเห็นว่าตกงาน จากสถิติแห่งชาติประมาณ ๖ ล้านกว่าคน ท้ังเรียนจบ --  
 

- ๓๐๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๐๘/๑ 
 
ท้ังตกงาน ท้ังแรงงานต่าง ๆ เพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะมีโครงการดี ๆ เข้ามาช่วยเหลือ 
คนเหล่านี้ให้เขาอยู่ได้ อยู่รอดแล้วก็มีกิน ซึ่งดิฉันเห็นว่าเมื่อคนหนุ่มสาวจ านวนมาก 
กลับภูมิล าเนา กลับไปบ้านไม่มีอาชีพอะไร ก็ท าอาชีพเกษตร เพราะฉะนั้นเกษตรคนรุ่นใหม่
มันก็ยังไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ท า เพราะฉะนั้นก็ขอฝากให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ เข้ามา 
ดูแล โดยจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงบประมาณ หรืองบประมาณของ 
กลุ่มจังหวัดเข้าไปจัดอบรม จัดหาบุคลากรไปอบรม ให้นักวิชาการไปให้ความรู้ทางด้าน
การเกษตร จะเป็นเลี้ยงสัตว์ ปศุสัตว์ ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นด้านภาคเกษตรไปให้ความรู้เขา 
ดิฉันว่าก็น่าจะแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง เขาจะได้สามารถด ารงชีวิตได้ เป็นการเพิ่มทักษะ 
ให้เขา เพราะฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในสถานการณ์โควิด (COVID)  
ยังไม่คลี่คลาย แม้ว่าสถานการณ์ไม่คลี่คลายเราต้องสามารถอยู่ได้ อยู่รอด แล้วก็มีกิน ต้องให้
ประชาชนอยู่ได้ อยู่รอด และมีกินตลอดไป เพราะฉะนั้นพี่น้องแรงงานท่ีตกงานนี้ก็ฝาก
รัฐบาลเข้ามาดูแลด้วย ดังนั้นท่านประธานคะ ในการจัดงบประมาณปี ๒๕๖๕ ดิฉันว่า 
ไม่ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน แล้วก็ขาดความเข้าใจบริบทของสังคม 
โดยเฉพาะวิกฤติของชาติ ดิฉันจึงไม่รับหลักการให้งบประมาณฉบับนี้ผ่านไป โดยเฉพาะ 
ผู้ใช้งบประมาณท่ีเป็นหัวหน้ารัฐบาลชื่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบพระคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณจารึก ศรีอ่อน แล้วหลังจากนั้นผมขอเรียนไว้ ๔ ท่าน เพื่อเตรียมตัวนะครับ คุณอับดุลอายี  
สาแม็ง คุณกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ นางสาวเบญจา แสงจันทร์ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ  
เชิญคุณจารึกครับ 
  นายจารึก ศรีอ่อน (จันทบุรี)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ 
ผม จารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี เขต ๒ พรรคพลังท้องถิ่นไทย  
ขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ 
ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ท่านประธานครับ กระทรวงคมนาคมได้งบประมาณ 
เป็นอันดับ ๕ จ านวนเงินท้ังสิ้น ๑๗๕,๘๕๘.๗ ล้านบาท ลดลงจากปีท่ีแล้ว ๑๔,๑๐๐ ล้านบาท  
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ๗.๕๒ ครับท่านประธาน ในส่วนของหน่วยงานท่ีกระทรวงคมนาคมก ากับ
ดูแลมี ๘ หน่วยงาน ผมอยากจะขอเรียนในส่วนของ ๒ หน่วยงาน ในการใช้จ่ายงบประมาณ  



  ๖๕๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๐๘/๒ 
 
คือกรมทางหลวงและทางหลวงชนบท ในส่วนของการซ่อมแซมถนนหนทางต่าง ๆ ในส่วน 
ถนนสายหลัก สายรองของประเทศไทย ในส่วนของการซ่อมแซมถนนต่าง ๆ ผมได้รับเรื่อง 
ร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเป็นจ านวนมากครับท่านประธาน เพราะอะไร เพราะว่า 
การซ่อมถนนของกรมทางหลวงก็ตาม กรมทางหลวงชนบทก็ตาม เหมือนการเกาไม่ถูกท่ีคัน 
เกาไม่ถูกท่ีคัน หมายความว่าในส่วนของถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ไปท า ไปท าในส่วนท่ีถนน 
ยังเรียบอยู่ หมายถึงว่าถนนท่ียังใช้งานได้ดีอยู่ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ร้องเรียนมาว่า
ท าไมถนนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ท า ถนนในตรอก ซอก ซอย ท่ีเป็นถนนสายรองไม่ไปท า  
ท้ังท่ีเสียหาย แล้วก็ยังเป็นถนนดินแดงอยู่ ท่านประธานครับ ถ้าไม่ไปท าในส่วนของถนน 
สายรองหรือในส่วนตรอก ซอก ซอย ท่ีกระทรวงรับผิดชอบอยู่ ก็ควรจะโอนภารกิจให้กับ
ท้องถิ่นไปเพ่ือท้องถิ่นจะได้ไปด าเนินการซ่อมแซม หรือจัดท าถนนให้พี่น้องประชาชนได้ใช้กัน
ได้อย่างสะดวกสบาย ในส่วนของแยกไฟแดงต่าง ๆ ก็เช่นกัน แยกไฟแดงในปีงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา ทางหลวงชนบทก็ตาม กรมทางหลวงก็ตาม ก็จะเปลี่ยนจากถนน
แอสฟัลต์ (Asphalt) ไปเป็นถนนคอนกรีต เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนถนนแอสฟัลต์ไปเป็น 
ถนนคอนกรีต ถ้าถนนยังใช้งานได้ดีอยู่เราก็ยังไม่สมควรเปลี่ยน จนกว่ามันจะช ารุดเราถึง 
จะเปลี่ยน -------------------------------------------------------------- ------------------------- 
 

- ๓๐๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๐๙/๑ 
 
ในส่วนจังหวัดจันทบุรีของผมมีอยู่ ๑ แยกไฟแดงมีปัญหามากมาย ขณะนี้พี่น้องประชาชน
ร้องเรียนเป็นจ านวนมากคือแยกห้วยสะท้อน เกิดจากอะไรครับ เกิดจากว่าขณะนี้ทางหลวง  
ก าลังท าถนนอยู่ แต่ขณะนี้เป็นฤดูผลไม้ ซึ่งพี่น้องประชาชนสัญจรไปมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น 
นักท่องเท่ียวก็ตาม พี่น้องประชาชนท่ีต้องการซื้อผลไม้ไปขายในจังหวัดของตนเองก็ตาม  
ผลไม้ท่ีเราจะต้องส่งออกไปยังต่างประเทศท่ีใช้รถบรรทุกก็ตาม ผลไม้ท่ีจะต้องบรรทุกไปยัง  
ท่าเรือก็ตาม ก็จะต้องผ่านแยกนี้รถติดยาวมาก ท าให้พี่น้องประชาชนร้องเรียนผมมา 
เป็นจ านวนมาก บางครั้งผมเองต้องไปเป็นจราจรเพื่อระบายรถให้พี่น้องประชาชนได้ไปมากัน
สะดวก เรียนว่าการท่ีรัฐบาลให้งบไปท าถนนหนทางต่าง ๆ แทนท่ีจะได้รับความนิยมชมชอบ
จากพี่น้องประชาชน กลับได้รับการต าหนิติเตียน ผมมองว่าการกระท าดังกล่าวของกระทรวง
คมนาคมเป็นการกระท าท่ีไม่ถูกต้อง เพราะว่าการท่ีใช้งบประมาณไปท านั้นมันเป็นเงินภาษี
ของพี่น้องประชาชน เราจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชน ในงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๕ นี้ถ้าเป็นไปได้ สิ่งท่ีผมอยากจะให้กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการ ก็คือในส่วน 
ของท่านท่ีจะซ่อมถนน ท่ีจะซ่อมแยกไฟแดง หรือถนน ตรอก ซอก ซอยต่าง ๆ อยากให้ 
พี่น้องประชาชนได้มีส่วนรู้เห็น ไม่ว่าจะเป็นการท าประชาคมหรืออะไรต่าง ๆ ก็ตามให้พี่น้อง
ประชาชนเขาดูสิว่าถนนตรงนี้มันพังจริงไหม ถ้ามันพังจริงก็ท า มันก็จะได้ไม่เกิดข้อครหาว่า
ท าในส่วนท่ีถนนยังดีอยู่  ในส่วนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อไม่ไปท าอะไรต่าง ๆ ในส่วนของ
งบประมาณปี ๒๕๖๕ นี้ ผมเองก็ดีใจและเห็นด้วย ส่ิงท่ีดีใจคือท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่า 
การก าจัดโกงเป็นวาระแห่งชาติ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท าได้จริง ๆ บ้านเมืองเราเจริญแน่นอน 
แล้วก็จะใช้หนี้ในส่วนท่ีเรากู้มาในเรื่องของโควิด (COVID) ได้อย่างเร็ว ขอกราบขอบพระคุณ
ท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณอับดุลอายี สาแม็ง ครับ 
   นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม  
นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา เขต ๓ พรรคประชาชาติ  
ผมขออนุญาตอภิปรายเรื่องการท างบประมาณของปี ๒๕๖๕ สัก ๒-๓ ประเด็น 
 



  ๖๕๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๓๐๙/๒ 
 
  ประเด็นท่ี ๑ ผมให้ข้อสังเกตในเรื่องของการร่างงบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้น  
ยังขาดประสิทธิภาพในเรื่องของการวิเคราะห์ในการท่ีจะเตรียมท างบประมาณ อย่างเช่นว่า  
ในเล่มงบประมาณโดยสังเขป ประจ าปี ๒๕๖๕ นโยบายในเรื่องของการท างบประมาณนั้น 
ทางรัฐบาลก็บอกว่าจะด าเนินนโยบายเร่ืองงบประมาณแบบขาดดุลภายใต้กรอบวินัยการเงิน 
การคลัง และความจ าเป็นของการใช้จ่ายในภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการขยาย
ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
   นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา)  :  ตรงนี้ผมให้ข้อสังเกตว่าจากการท างบประมาณ
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๔ แล้วก็ปี ๒๕๖๕ นั้น มันมีลักษณะของตัวเลขอยู่ มีการเปรียบเทียบอยู่ 
อย่างเช่นว่าจะบอกว่าจะจ่ายคืนงบประมาณของปี ๒๕๖๔ ในวงเงิน ๙๙,๐๐๐ ล้านบาท  
แต่จริง ๆ ก็ไม่ได้จ่ายไปตามนั้น แล้วก็ปีนี้ก็เช่นกัน บอกว่าจะจ่ายคืนเงินกู้ของการท า
งบประมาณแบบขาดดุลนั้นจะจ่าย ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เราก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้วินัยการเงิน
การคลังได้อย่างท่ีตั้งใจไว้หรือเปล่า ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของปี ๒๕๖๓ -------------- 
 

- ๓๑๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๑๐/๑ 
 
บอกว่าจะกู้แค่ ๖๘๓,๐๐๐ ล้านบาท แต่เอากันจริง ๆ ไปกู้มากไปกว่านั้น เป็น ๗๘๓,๐๐๐  
ล้านบาท เกินกว่าจากตั้งไว้อีก ๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ในตัวเงินกู้นั้นส่วนจ่ายคืนนั้นก็จะ 
จ่ายคืนในวงเงินแค่ ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท เหล่านี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องท่ีการท างบประมาณ 
ท่ีบริหารอย่างไม่มีประสิทธิภาพ อย่างเงินกู้ในปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมาเรื่อย ๆ หลังจากท่ีท่าน 
ได้มีอ านาจเข้ามาแล้วนั้น ก็มีการกู้มาตั้งแต่ ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จนถึง ณ ปี ๒๕๖๕  
เป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งประมาณสัก ๒๒.๖ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท่ีตั้งไว้  
แล้วก็ให้ข้อสังเกตตรงกันข้ามเลยนะครับ ในเรื่องของการช าระคืน จากตัวเลขท่ีเรามี 
ในตารางของเล่ม อย่างท่ีผมให้ท่านประธานได้ดูเมื่อสักครู่นี้ ก็ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท 
จาก ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วก็ลงมาเร่ือย ๆ จนถึง ๒๕,๐๐๐ ล้านบาท ลักษณะอย่างนี้ผมว่า
มันไม่มีความจ าเป็นอะไร ถ้าเราท าวิเคราะห์ให้ดี ๆ เรื่องของการท างบประมาณลักษณะ
อย่างนี้ จ าเป็นไหมจะต้องมีการกู้ลักษณะอย่างนี้ทุกปี ซึ่งเป็นภาระในเรื่องอนาคตของ
ประเทศชาติ เหตุผลท่ีผมพูดลักษณะอย่างนี้  ก็ เพราะว่าจากงบประมาณท่ีเรามีอยู่ 
ไปด าเนินการ การใช้งบประมาณทุกปีจะมี เงินจ่าย เหลือจ่ายประมาณสักเท่าไร 
โดยประมาณตามท่ีเราสังเกตก็คือประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แล้วก็เอาเงินเหลือจ่าย 
ไปท าอะไร เอาเงินเหลือจ่ายไปท าเรื่องของการให้งบประมาณมันหมดไป อย่างเช่นว่า  
ท าโครงการขุดลอกคู คลองอะไรต่าง ๆ แล้วลักษณะอย่างนั้นมันก็ไม่ได้กระจายรายได้ 
ไปสู่เรื่องพี่น้องประชาชนโดยส่วนใหญ่ มันเป็นการกระจุกของรายได้ แล้วก็จนยังกระจาย  
อยู่เหมือนเดิม อันนี้ประเด็นการให้ข้อสังเกตในประเด็นท่ี ๑ นะครับ จริง ๆ แล้วก็สามารถ 
ท่ีจะลดงบประมาณจาก ๓.๑ ล้านล้านบาทจะได้ นั่นก็ไม่มีความจ าเป็นอะไรท่ีจะต้อง 
ท าระบบเงินกู้ หรืออาจจะกู้โดยไม่ต้องมากมายถึงขนาด ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จากรายได้ปีนี้
เราเก็บประมาณ ๒.๔ ล้านล้านบาท อาจจะกู้บวกเข้ามาสัก ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทก็น่าจะ
เพียงพอ ถ้าเรามีการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณให้เอาจริงเอาจังในเรื่องของการใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง 
  ประเด็นท่ี ๑ ผมอยากจะขอ เนื่องจากว่าผมอยู่ในเขตพื้นท่ีของ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ แล้วก็จะมาพูดในเรื่องของแผนบูรณาการการขับเคลื่อนของจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สัก ๒ เรื่อง เรื่องด้านการเกษตร พื้นท่ีจังหวัดภาคใต้ก็มีปัญหาเรื่องของโรคระบาด 



  ๖๕๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๑๐/๒ 
 
โควิด-๑๙ (COVID-19) เหมือนกับจังหวัดอื่น ๆ ของประเทศไทย แต่ว่า ๓ จังหวัดภาคใต้นั้น 
ยังมีเรื่องระบาดของต้นไม้เศรษฐกิจ อย่างเช่นว่าต้นยางพาราระบาด เชื้อรา ใบยางร่วง  
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ณ ขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข เพราะว่าการเอาใจใส่ดูแล 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผมไม่แน่ใจว่ามีงานท่ีจะวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้  
ได้ขนาดไหนอย่างไร ตัวท่ี ๒ เรื่องของกล้วยหิน ขึ้นชื่อว่ากล้วยหินมันมีแห่งเดียวในจังหวัดยะลา 
เคยท ารายได้ปีละประมาณ ๔๐๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ ณ ขณะนี้เหลือ ๐ ล้านบาท ไม่มีรายได้
เลย เนื่องจากว่าโรคเชื้อราไปท าลายต้น ท าลายผลผลิตของกล้วยหิน ลักษณะอย่างนี้เราก็ได้
ท าโครงการ ทางศูนย์อ านวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ไ ด้ท าโครงการเพื่อท่ีจะขอ
งบประมาณในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องเศรษฐกิจท่ีมันเกิดจากการเกษตร แต่ไม่ได้รับ
การดูแล ไม่ได้รับการบรรจุเป็นงบประมาณในการแก้ไขปัญหา ๒ ปัญหาเหล่านี้ ก็เป็นท่ีน่า
เสียใจพอสมควรนะครับว่าเราก็อยู่ในจังหวัดท่ีมันมีปัญหาหลาย ๆ อย่าง  สุดท้ายเรื่อง 
ของพืชผลทางการเกษตรก็มีปัญหาไม่ได้รับการเอาใจใส่ ก็อยากจะให้ท่ านประธานให้มี 
การทบทวน เพ่ือจะตั้งงบประมาณเข้าไปแก้ไขในเร่ืองนี้ใหม่ 
 

- ๓๑๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๑๑/๑ 
 
  ประเด็นท่ี ๒ เรื่องของการท่องเท่ียว จากแผนบูรณาการการขับเคลื่อนของ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา การท าแผนบูรณาการมันก็ต้องมี 
หลายหน่วยงานท่ีท าร่วมกัน แต่กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาส่งแต่กรมพลศึกษาเข้าไป  
มีส่วนร่วมในเรื่องของการท าแผนบูรณาการในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น ก็ออกมา  
ในรูปแบบของเรื่องสุขภาพ เรื่องสุขศึกษา ไม่ได้มองในเรื่องของการมาดูพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพ 
ในการท าแหล่งท่องเท่ียว ซึ่งมันมีมากมายตามนโยบายท่ีรัฐบาลเคยมีว่าอ าเภอเบตงของ
จังหวัดยะลาเป็นอ าเภอต้นแบบ เป็นเมืองต้นแบบของการท่องเท่ียว แต่ไม่ได้รับการเอาใจใส่ 
ณ วันนี้ก็เป็นตัวอย่างท่ีมันมีปัญหาเรื่องของสนามบินเบตงท่ีสร้างแล้วเสร็จ ไม่สามารถท่ีจะ
บินได้ เพราะสายการบินไปวิเคราะห์แล้วไม่คุ้มค่าในการท่ีจะบิน เพราะไม่มีผู้โดยสารเต็มล า 
หรือว่าผู้โดยสารจ านวน ๗๐ เปอร์เซ็นต์ของแต่ละเท่ียวบิน ก็ต้องมีการชดเชย ตอนนี้ 
คาราคาซัง ดีท่ีโควิด (COVID) เข้ามาเพื่อท่ีจะไปเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีจะรอในเรื่องของการใช้
สนามบินเบตง ตรงนี้เคยเสนอผ่านไปทางจังหวัดว่าการแก้ปัญหาเพื่อให้เพิ่มนักท่องเท่ียวนั้น 
เนื่องจากว่าพื้นท่ีของจังหวัดยะลามันมีพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางธรรมชาติค่อนข้างจะสูง แล้วก็
สามารถท่ีจะมาประยุกต์ในเรื่องของการให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว เพื่อท่ีจะได้เพิ่มนักท่องเท่ียว
ไปสู่เร่ืองของการท่ีจะให้ผู้โดยสารใช้สายการบินมากขึ้น ก็ฝากไปทางประธานเพ่ือท่ีจะไปดูแล
เรื่องนี้ในการท่ีจะทบทวนเรื่องของการใช้งบประมาณ เพื่อท่ีจะเพิ่มแหล่งท่องเท่ียวให้กับ
จังหวัดยะลาด้วยนะครับ 
  ประเด็นท่ี ๓ สิ่งท่ีอยากจะพูดในเรื่องของแผนบูรณาการในเรื่องของ 
การขับเคลื่อนของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๖๕ ซึ่งหลาย ๆ ท่านก็มีการพูดถึงว่า 
แผนบูรณาการเขาใช้งบประมาณถึง ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งมีท้ังข่าวกรอง แล้วก็มี 
การป้องกันปราบปรามเรื่องยาเสพติด โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม แผนการบูรณาการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพบก ท้ังการป้องกันของยาเสพติด รวม ๒ อย่าง รวมแล้ว
เกือบ ๘๐๐ ล้านบาท แล้วก็ถ้ าจะรวมกองทัพเรือ ทัพอากาศ แล้วก็กองทัพไทย  
ก็ใช้งบประมาณมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท ตรงนี้ผมขออนุญาตใช้เวลาของเพื่อนสมาชิก 
ท่ีมาชดเชยให้นะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญครับ 



  ๖๕๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๑๑/๒ 
 
  นายอับดุลอายี สาแม็ง (ยะลา)  :  ยกตัวอย่างเมื่อวันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
เกิดเหตุท่ี หมู่ท่ี ๓ ต าบลตลิ่งชัน อ าเภอบันนังสตา มันมีคนอยู่ ๑ ครอบครัว น้องชาย 
ติดยาเสพติด พ่ีชายไปห้ามปรามน้องก็โกรธ เตรียมลับขวานอยู่ ๒ วัน เมื่อวานซืนก็มีการ 
ไปสับหั่นศพพี่จนตาย แล้วก็มีชาวบ้านท่ีเห็นไม่สามารถท่ีจะยับยั้งความรู้สึกได้ ก็ไปยิง
น้องชายตาย ๒ ศพ ลักษณะอย่างนี้มันเป็นผลเรื่องของการดูเรื่องของประสิทธิภาพในการ 
ท่ีจะใช้งบประมาณด้านข่าวกรอง และการป้องกันในเรื่องของยาเสพติดเห็นชัดเจน เหล่านี้  
ก็อยากให้มีการก าชับการใช้งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป ให้มีการใช้เร่ืองของข่าวกรองให้มันชัด 
แล้วก็เร่ืองของยาเสพติด ก็อยากจะให้มีการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจัง 
  ประเด็นท่ี  ๔ สุดท้าย สิ่ งท่ีอยากจะบอกหลายครั้ งท่ีมีการพูดในท่ีแห่ งนี้   
และในขณะเดียวกันก็ได้พูดในเรื่องของกรรมาธิการการศึกษา เรื่องของอาหารกลางวันของ
เด็กตาดีกาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีรวมท้ังหมดประมาณสัก ๑๘๐,๐๐๐ กว่าคน 
เราขอให้มีการใช้งบประมาณในเรื่องของอาหารกลางวัน วันละ ๒๐ บาท เฉพาะวันเสาร์  
วันอาทิตย์ ๒ วัน ก็ ๔๐ บาท ใช้งบประมาณประมาณ ๓๐๐ กว่าล้านบาท ก็มีการเสนอผ่าน
กรรมาธิการการศึกษา ---------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๑๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๕๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๑๒/๑ 
 
เพื่อท่ีจะให้มีการบรรจุงบประมาณ แต่ไม่ได้รับการดูแล เหตุผลท่ีเราพยายามท่ีจะขอเรื่องนี้ 
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้าปี ๒๕๕๘ ก็ด าเนินการเรื่องอาหารกลางวันของเด็กตาดีกา 
โดยกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง แต่ว่าพอหลังจากปี ๒๕๕๘ มาอยู่ท่ีกระทรวงมหาดไทย 
ก็ไม่ได้รับการดูแลในเรื่องของงบประมาณ ท้ัง ๆ ท่ีว่าเด็กเหล่านี้เป็นเด็กท่ีอยู่ในวัยของ
การศึกษาระดับประถมศึกษา แล้วพอมาวันเสาร์ วันอาทิตย์ก็ไปอยูในโรงเรียนตาดีกา  
ซึ่งดูแลด้านจริยธรรมเรื่องศาสนาเพื่อท่ีจะให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป ก็น่าจะมีการสนับสนุน
งบประมาณ เด็กเหล่านี้ก็เป็นเด็กไทย เด็กเหล่านี้ เป็นเด็กท่ีมีสิทธิสมควรท่ีจะต้องได้รับ
อาหารกลางวันอย่างเด็กท่ัว ๆ ไป อาจจะเพิ่มเติมจากวันปกติ ๕ วัน คือ ๑ สัปดาห์ ท่ีได้รับ
อาหารกลางวันใน สพฐ. ไว้แล้ว พอวันเสาร์ วันอาทิตย์ อาจจะต้องขอเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
ว่า เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการดูแลเพื่อไม่ให้ไปมั่วสุมในด้านอื่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในสังคม
ต่อไป ก็อยากจะให้มีการทบทวน ยังทันอยู่นะครับว่าหากบรรจุได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้
จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง 
  ประเด็นท่ี ๕ นิดเดียว เมื่อวานเราก็ได้ติดตามเรื่องของโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ซึ่งมันเกิดท่ีจังหวัดยะลาเป็นตัวอย่าง ณ ขณะนี้ผู้ ท่ีติดเชื้อหรือว่าผู้ ท่ีสงสัยไปกักตัว 
ท่ีโรงพยาบาลสนามหรือโรงพยาบาลยะลา พอกักตัว ๑๔ วันแล้ว แล้วพอเขากลับมา ก่อนท่ี
จะเข้าไปในหมู่บ้าน เข้าไปในบ้านนั้นจะต้องมีการกักตัวอีก ๑๔ วัน รวมท้ังหมดจะต้อง 
กักตัวอยู่ ๒ รอบ ก็คือ ๒๘ วัน ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องท่ีมีปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมาก 
ก็อยากจะน าเสนอว่าเป็นไปได้ไหม เฉพาะแค่ค่าอาหารเพื่อดูแลระหว่างท่ีอยู่ ท่ีศูนย์ควอรันทีน 
(Quarantine) นั้นยังไม่เพียงพอ เนื่องจากสมมุติว่าแม่หรือเด็กก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายให้เขา  
เรื่องของขนมอะไรต่าง ๆ ซึ่งเป็นเด็กท่ีอยู่ในศูนย์กักกันก็มีปัญหาในเรื่องของวิถีชีวิตปกติของเขา  
ส่วนพ่อแม่บางคนอาจจะว่าพ่อหรือแม่ไปอยู่ท่ีศูนย์กักกัน เสร็จแล้วท่ีบ้านก็อาจจะมีปัญหา 
ในเรื่องของปัจจัยยังชีพ ก็อยากจะให้ทบทวนในเรื่องของวิธีการว่า ๒๘ วันนั้น ถ้าครอบครัวไหน  
คนไหน ท่ีมีปัญหาลักษณะอย่างนี้อาจจะต้องชดเชยเยียวยา อย่างน้อยก็เป็นรายได้ขั้นต่ า 
เพ่ือให้เขาได้ดูแลคนท่ีบ้าน เนื่องจากว่าตัวเองต้องอยู่ในศูนย์กักกัน เหล่านี้ก็อยากจะน าเรียน
ไปให้ท่านประธานเพ่ือประสานกับหน่วยงานท่ีดูแลปัญหาเรื่องเหล่านี้ต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณ
ท่านประธาน ผมก็มีเรื่องให้ข้อสังเกตแค่นี้ ขอขอบคุณครับ 



  ๖๕๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๑๒/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  : ก็ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ครับ 
  นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ (นครศรีธรรมราช)  :  กราบเรียน 
ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เขต ๓ จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ กระผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
คนใหม่ท่ีเพิ่งได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมา และครั้งนี้ เป็น 
สมัยประชุมแรกของกระผม กระผมใคร่ขออนุญาตกราบเรียนและแนะน าตัวต่อท่านประธาน 
และเพื่อนสมาชิกเพื่อได้รู้จักเพิ่มเติมดังนี้  กระผมชื่อ อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ส่วนท่ีมี 
ค าน าหน้านาม นายกองตรี นั้นเป็นยศกองอาสารักษาดินแดนท่ีกระผมได้รับพระราชทาน
ก่อนท่ีกระผมได้ลาออกจากราชการมาสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กระผม
ได้รับราชการในต าแหน่งนายอ าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง และเป็นผู้บังคับบัญชากองอาสา 
รักษาดินแดน ได้รับพระราชทานยศ นายกองตรี และใช้เป็นค าน าหน้านามโดยตลอดมา ----- 
 

- ๑๑๓/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๖๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๑๓/๑ 
 
กระผมได้ฟังค าแถลงประกอบงบประมาณท่ีท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ได้แถลงต่อสภาเมื่อวานนี้ และได้ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณท้ัง ๔๒ มาตรา ท่ีได้
รับมาศึกษาแล้ว กระผมขออนุญาตท่ีจะอภิปรายเฉพาะในส่วนของการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ ซึ่งมีเอกสารประกอบค าแถลงงบประมาณรายจ่าย เล่มสีขาวท่ีปรากฏอยู่นี้
เป็นแนวทางในการพิจารณา ซึ่งผมได้ตรวจดูแล้วเอกสารประกอบค าแถลงงบประมาณรายจ่าย
ของทางรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้แถลงมีท้ังหมด  
๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ กระผมจะขออนุญาตหยิบยกในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ท่าน
นายกรัฐมนตรีได้แถลงไปแล้ว ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ ผมเห็น
ว่าทางรัฐบาลได้พิจารณาจัดท างบประมาณตามยุทธศาสตร์นี้อย่างครบถ้วน ในหลายประเด็น 
และท่ีเป็นข้อห่วงใยว่าสถานการณ์ในขณะนี้เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดวิกฤติของโรคระบาดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Virus Corona 2019) อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งท่ีจ าเป็น พี่น้องประชาชน
และทางรัฐบาลจะต้องมีมาตรการในการท่ีจะป้องกันแก้ไขปัญหา แต่ผมขออนุญาต 
กราบเรียนว่านอกจากการแก้ไขปัญหาในเรื่องของวิกฤติโรคระบาดแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่ง  
ท่ีจะต้องด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ซึ่งทางรัฐบาลโดย พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าค าแถลงงบประมาณ ซึ่งผมขออนุญาตจะกล่าวถึง  
ไปตามล าดับโดยใช้เอกสารแถลงงบประมาณของท่านนายกรัฐมนตรีประกอบนะครับ 
  ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ด้านความมั่นคง แยกภารกิจเป็น ๑๓ ภารกิจ  
โดยกระผมจะขออนุญาตกล่าวถึงภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปลูกฝัง
ความรัก ความสามัคคีและส่งเสริมความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งอันนี้นอกจากปัญหา 
เรื่องของโรคระบาดแล้ว ในขณะนี้ก็เป็นท่ีรับทราบกันว่ายังมีปัญหาเรื่องความขัดแย้ง  
ทางความคิด ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างความเข้าใจและความปรองดองสมานฉันท์  
ของคนในชาติ รัฐบาลได้จัดท างบประมาณเป็นยุทธศาสตร์ในด้านความมั่นคง โดยการ
เสริมสร้างรักษาความมั่นคงภายในแบบพลเรือน อันนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบาย
ของรัฐผ่านกลไกของหมู่บ้าน กระผมเชื่อว่าการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติ 
ในยุทธศาสตร์นี้ ก็จะท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินนโยบายด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้น 



  ๖๖๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๑๓/๒ 
 
โดยมีประชาชนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งเมื่อได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณแล้ว กระผมคิดว่าหน่วยรับงบประมาณ 
จะต้องไปด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง ตามแนวนโยบายในการจัดสรรงบประมาณ ------ 
 

- ๓๑๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๖๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๑๔/๑ 
 
ซึ่งในขณะนี้จะขออนุญาตเรียนว่าจ าเป็นจะต้องจัดสรรให้พี่น้องประชาชนในทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน 
ได้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ 
  ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งรัฐบาล 
ได้ตั้งงบประมาณในร่างพระราชบัญญัติเป็น ๓๓๘,๕๔๗.๖ ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙  
ของงบประมาณแผ่นดิน เป็นเรื่องของการเกษตร การสร้างมูลค่า ตั้งงบประมาณเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตรตามศักยภาพและความโดดเด่น สามารถแปรรูปสินค้า 
ผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ การเกษตรผสมผสานเสริมสร้าง 
ให้สถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถแข่งกันได้ในตลาดและสร้าง
รายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชน กระผมก็มั่นใจว่าการจัดสรรงบประมาณให้ความส าคัญในการ 
เพิ่มการพัฒนามูลค่าการเกษตรท่ีชัดเจน โดยเฉพาะในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ก็จะได้รับประโยชน์ในการจัดสรร
งบประมาณตามยุทธศาสตร์ท่ีปรากฏอย่างนี้  
  ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี ๓ นั้นก็เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาโรคระบาด ซึ่งได้มี
ค าแถลงการณ์ท่ีชัดเจน  
  ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ด้านโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งม ี
ความประสงค์มุ่งหมายท่ีจะลดความเหลื่อมล้ าในทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งกระผมเห็นว่า 
ในแผนงานด้านนี้จะเป็นการเสริมสร้างให้กลุ่มสวัสดิการสังคม ให้อาสาสมัครด้านต่าง ๆ  
เป็นเครือข่ายท่ีมีการพัฒนาสังคมและส่งเสริมให้ประชาชนมีท่ีอยู่อาศัย ท่ีท ากินไม่น้อยกว่า  
๒๐,๐๐๐ แปลง อันนี้ก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องถิ่นท่ีอยู่ เรื่องท่ีดินท่ีอยู่อาศัย ก็จะเกิดประโยชน์ 
กับพี่น้องประชาชน  
  ส่วนในยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม อันนี้ก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุล ควบคู่กับการพัฒนาเมือง พัฒนาชนบท ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ า 
อย่างยั่งยืน ก็จะสามารถช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหาด้านภัยแล้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็มีพื้นท่ีในเขต ๓ ก็มีปัญหาเรื่องนี้ 
อยูม่ากเช่นกัน  



  ๖๖๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๑๔/๒ 
 
  ด้วยท่ีผมได้กราบเรียนมาแล้ว ก็เห็นว่ารัฐบาลได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณให้เป็นไปอย่างครอบคลุมและครบถ้วน กระผมจึงขอความกรุณาให้เพ่ือนสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรทุกท่านท่ีอยู่ในสภาแห่งนี้ ได้โปรดพิจารณาสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ตามท่ีรัฐบาล โดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ได้แถลงไว้ต่อสภาแล้ว และขอกราบขอบพระคุณท่านประธานรัฐสภาท่ีกรุณาให้กระผม 
ได้อภิปรายในครั้งนี้ กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ครับ  
 

- ๓๑๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๖๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๑๕/๑ 
 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร ดิฉัน เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล ท่านประธานคะ ภาพรวมของงบประมาณปี ๒๕๖๕ นั้นถูกจัดสรรลดลง 
ในขณะท่ีประเทศไทยและสังคมโลกก าลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนัก แล้วเราก าลัง 
ต้องก้าวไปสู่โลกหลังวิกฤติโควิด (COVID) ท่ีท้ังในประเทศและท่ัวโลกได้รับผลกระทบ 
ต่อท้ังระบบเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ กระทบกับปากท้องของพี่น้องประชาชน และต้องไม่ลืมค่ะ 
ว่างบประมาณทุกบาททุกสตางค์ ท่ีเป็นเงินมาจากเลือดเนื้อหยาดเหงื่อของพี่น้องประชาชน 
ท่ีน าไปหล่อเลี้ยงประเทศนี้ท้ังสิ้น ดังนั้นงบประมาณท่ีเหลืออยู่จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องเป็น
เครื่องมือท่ีรัฐต้องน าไปใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ต้องน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กับพี่น้องประชาชน และต้องถูกน าไปใช้เพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิต ใช้เป็นงบประมาณส าหรับ 
การเยียวยา ชดเชยให้กับประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโควิด (COVID) ในวาระนี้ดิฉัน 
จึงขอเสนอการจัดสรรงบประมาณแผนบูรณาการแบบใหม่ เพื่อจัดระเบียบโครงสร้าง
งบประมาณ ลดความซ้ าซ้อน เพิ่มความโปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ท่านประธานคะ เมื่อพูดถึงการก าหนดวงเงิน  
ของหน่วยงานรับงบประมาณต่าง ๆ ท่ีตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ นี้ มีงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันอยู่อย่างน้อย ๆ  
๓๓,๗๑๒ ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการตามท่ีแสดงชื่อโครงการท่ีเกี่ยวข้องในเอกสารงบประมาณ 
ยังไม่ได้รวมงบท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันท่ีอาจไปรวมอยู่ในหมวดหมู่ของโครงการก่อสร้าง 
ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า ๑๐ ล้านบาท หรือไม่ได้รวมงบประมาณในหมวดอื่น ๆ อีก 
ในจ านวน ๓๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่ีดิฉันได้กล่าวไปแล้ว ดิฉันได้แบ่งงบประมาณออกเป็น  
๕ ประเภท ตามข้อมูลท่ีแสดงบนสไลด์ (Slide) ค่ะท่านประธาน 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  คือ ๑. งบพิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๖๒๙ ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่น โครงการรวมใจ 
เทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ของกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ๒. งบถวายความปลอดภัย 
จ านวน ๖,๙๓๘ ล้านบาท เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระท่ีนั่ง  



  ๖๖๕ 
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ภายใต้ผลผลิตการถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 
ของรัฐบาล ของส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ๓. เป็นงบส่วนราชการในพระองค์
จ านวน ๘,๗๖๑ ล้านบาท ๔. งบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและพระปณิธาน  
เป็นงบท่ีเกี่ยวกับโครงการหลวงต่าง ๆ จ านวนเงินคือ ๑๕,๒๐๓ ล้านบาท และสุดท้ายคือ  
๕. งบอื่น ๆ เช่น งบพระราชทานเพลิงศพ งบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จ านวน ๒,๑๗๙ ล้านบาท  
ท่านประธานคะ ดิฉันต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าเงินจ านวน ๓๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทนี้  
ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดเลย แต่ประเด็นก็คือแต่ละโครงการควรจะมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบเหมาะสม เปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีงบประมาณถูกปรับลด ประชาชนท้ังประเทศต้องด ารงชีวิตอยู่อย่าง
ยากแค้นแสนสาหัส สภาพเศรษฐกิจดิ่งเหว ถ้า พลเอก ประยุทธ์ไม่จัดล าดับความส าคัญของ
งบประมาณ หรือจัดงบประมาณซ้ าซ้อน การจัดสรรงบเช่นนี้จะถือเป็นการซ้ าเติมของพี่น้อง
ประชาชนท่านประธานคะ เมื่อปีท่ีแล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ดิฉันได้อภิปรายถึงงบประมาณ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับหน่วยรับงบท่ีมีการตั้งงบประมาณ 
ท่ีมีความซ้ าซ้อนเข้ามา โดยเฉพาะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการหลวง  
ต่าง ๆ ท่ีใช้เงินงบประมาณมากกว่า ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีปรากฏอยู่มากกว่า ๕๐ โครงการ  
ผ่านหน่วยรับงบ ๓๐ กรม และอีกกว่า ๗,๐๐๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระจายอยู่ใน  
๗ แผนงานโดยบางโครงการเป็นโครงการท่ีรัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชด าริ หรือ 
บางโครงการก็มีประชาชนถวายฎีกาเข้ามา แต่ท่านประธานคะ หลายครั้งโครงการเหล่านี้
ได้รับพระราชทานพระราชด าริมาเมื่อหลายสิบปีก่อน จึงอาจจ าเป็นต้องมีการศึกษาใหม่
หรือไม่ว่าพื้นท่ีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงจากในอดีตมากน้อยเพียงใด ดิฉันพบว่าหน่วยงานรับงบ 
อย่างหน่วยงานราชการบางหน่วย กลับพยายามผลัดดันโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
โดยไม่ได้ท าการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นท่ีและสภาพปัญหาให้ถ่องแท้ ---------  
 

- ๓๑๖/๑ 
 
 



  ๖๖๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๑๖/๑ 
 
ท าให้เกิดความขัดแย้งและการต่อต้านจากพี่น้องประชาชนในพื้นท่ี และนี่ไม่ใช่การกล่าวหา
นะคะ แต่ดิฉันมีเอกสารหลักฐานอยู่ในมือ ท่านประธานจ าโครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว   
ท่ีคณะกรรมาธิการงบประมาณเมื่อปีท่ีแล้วเสนอให้ตัดงบประมาณได้ใช่ไหม นี่เป็นเอกสาร 
ท่ีกรมชลประทานเร่งรีบจัดท าขึ้น เพ่ือผลักดันการสร้างอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว แต่ปรากฏว่า
มีข้อผิดพลาดในเอกสารบางอย่าง ความผิดพลาดนั้นก็คือการท่ีกรมชลประทานจัดท า
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ าเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชด าริ
จังหวัดพัทลุง แต่มีการคัดลอกเอารายงานของจังหวัดเพชรบูรณ์มาเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดพัทลุง 
แล้วลืมแก้ไขข้อมูลพื้นฐานส าคัญอย่างลักษณะทางภูมิศาสตร์และพืชเศรษฐกิจหลัก จนถูก
ประชาชนคนท่ัวไปจับผิดได้ ถึงแม้ว่ากรมชลประทานจะอ้างว่านี่เป็นรายงานฉบับเก่า แต่จะ
ฉบับเก่าหรือว่าจะฉบับใหม่ก็ไม่ใช่เป็นสาระส าคัญ แต่สาระส าคัญมันก็คือการจัดท ารายงาน 
ท่ีเป็นเท็จ ซึ่งเอาการเอาข้อมูลเป็นเท็จมาใช้กับโครงการอันเนื่อ งมาจากพระราชด าร ิ
ท่ีเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การแอบอ้างเช่นนี้เป็นการเหมาะสม 
แล้วหรือไม่ แล้วจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของสถาบัน เสื่อมเสียไปถึง 
พระเกียรติยศขององค์พระมหากษัตริย์หรือไม่ นี่เป็นแค่ ๑ ตัวอย่างค่ะท่านประธาน  
  อีก ๑ ตัวอย่าง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ านฤบดินทรจินดา หรือโครงการ
ห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ซึ่งเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่ท่ีมีก าหนด
ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ จนถึงปี ๒๕๖๑ รวมระยะเวลาก่อสร้างตามแผน ๙ ปี  
แต่โครงการนี้ผ่านไป ๑๑ ปีแล้ว ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ โครงการนี้ผ่านมติ ครม. มาตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๒ มีการอนุมัติให้กรมชลประทานด าเนินการ ใช้งบประมาณก่อสร้างภายใต้กรอบ
วงเงิน ๙,๐๐๐ กว่าล้านบาท เร่ิมตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ แต่ก็เล่ือนปีท่ีจะแล้วเสร็จมา
เร่ือย ๆ ตอนปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ท่านก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๔ พอมาปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ หน่วยงานก็ชี้แจงว่าจะแล้วเสร็จปี ๒๕๖๕ ปัจจุบันปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้ว  
ท่านก็ระบุว่าจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ สรุปแล้วโครงการนี้ติดปัญหาท่ีตรงไหน ท าไมถึงไม่
สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ ท่านประธานคะ เมื่อดิฉันเข้าไปดูในรายละเอียดของ 
ตัวโครงการก็พบว่าโครงการห้วยโสมงเป็นโครงการท่ีในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ได้พระราชทาน 
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พระราชด าริแนวทางการแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้กับ 
กรมชลประทาน น าไปด าเนินการไว้ตั้งแต่ปี ๒๕๒๑ หรือเมื่อ ๔๐ กว่าปีก่อน จึงเกิด 
ความเป็นกังวลว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้ โครงการห้วยโสมงยังตอบโจทย์คนในพื้นท่ีอยู่หรือไม่ 
ในเมื่อสภาพพื้นท่ี ปริมาณน้ าฝน และการใช้ประโยชน์จากท่ีดินของพี่น้องประชาชนก็ได้
เปลี่ยนแปลงไปมากแล้ว ท่านประธานคะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริควรจะต้อง 
รับฟังความคิดเห็นจากชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการเหล่านี้โปร่งใส  
และเป็นธรรม และเพื่อไม่ให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปใช้แอบอ้างด าเนินโครงการ ซึ่งอาจจะ
ส่งผลกระทบกับภาพลักษณ์ต่อสถาบันได้  ดั งนั้นส านักงานคณะกรรมการพิ เศษ 
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หรือ กปร. ท่ีมีหน้าท่ีดูแลโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริอยู่แล้ว จึงควรเข้ามาตรวจสอบโครงการเหล่านี้ หากพบว่าตัว
โครงการมีปัญหาท้ังจากเหตุความไม่โปร่งใส ความล่าช้า หรือจากการท่ีสภาพความต้องการ
ของพื้นท่ีได้เปลี่ยนไปแล้วจากเดิม กปร. เองก็ควรจะพิจารณาให้มีการเพิกถอนสถานะ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สะท้อนกับ
ความต้องการของพี่นอ้งประชาชน และสมเหตุสมผลเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันด้วย  
  แล้วนอกจากนี้ยังมีโครงการท่ีใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ท่ีดูเหมือนจะไม่ใช่พันธกิจของหน่วยงานเจ้าภาพ อย่างเช่น  กองทัพอากาศขอจัดสรร
งบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี หรือกองทัพเรือท่ีขอจัดสรรโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิต 
ใต้ทะเล ในพระราชด าริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา หรือ
แม้แต่กองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีขอจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาพื้นท่ีต้นน้ าตามแนว
พระราชด าริเข้ามา นี่แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภายใต้รัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ์ท่ีไม่สมเหตุสมผล ในการจัดท างบประมาณไม่ตรงกับพันธกิจและภารกิจหลัก 
ของหน่วยงานเลย และมันไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลย ----------- 
 

- ๓๑๗/๑ 
 



  ๖๖๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๑๗/๑ 
 
  ท่านประธานคะ ด้วยเหตุท่ีดิฉันได้กล่าวมาท้ังหมดนี้ ดิฉันจึงเห็นว่ามีความ
จ า เ ป็ น 
ท่ีจะต้องตั้งแผนบูรณาการใหม่ แยกเป็นแผนบูรณาการโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยเฉพาะ โดยให้ส านักงาน กปร. เป็นแม่งานในการดูแลและจัดล าดับ
ความส าคัญของโครงการท่ีใช้ชื่อว่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการหลวง  
ท้ังหมด โดยสาเหตุที่ต้องท าให้อยู่ในรูปแบบแผนบูรณาการนั้น ดิฉันมีข้อเสนออยู่ ๓ ประการ 
  ประการท่ี ๑ เพื่อท่ีจะลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงาน โดยค านึงความจ าเป็น 
และภารกิจของหน่วยงานรับงบประมาณ ค านึงถึงความต้องการในพื้นท่ีและแผนพัฒนาพื้นท่ีด้วย  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ คุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ ไม่ปล่อยให้หลายหน่วยงานเข้ามา 
รุมท าแค่เพียงโครงการใดโครงการหนึ่ง ท่ีอาจจะไม่ใช่พันธกิจและภารกิจหลักของหน่วยงานนั้น ๆ 
  ประการท่ี ๒ เพื่อให้ส านักงาน กปร. สามารถจัดล าดับความส าคัญและ 
ความเร่งด่วนของแต่ละโครงการได้ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้
ครอบคลุมควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวน เพื่อชะลอปรับลดหรือยกเลิกการด าเนิน
โครงการท่ีมีความส าคัญในระดับต่ าหรือหมดความจ าเป็นไปแล้ว โดยท้ังหมดนี้จะเกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนท้ังนั้น 
  ประการท่ี ๓ ก็คือเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อสภาผู้แทนราษฎรในการท่ีจะ
ตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ท่ีใช้ชื่อเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้กลุ่มบุคคล 
แอบอ้างน าเอาสถาบันมาใช้เป็นข้ออ้างในการขอจัดสรรและเป็นเกาะก าบัง  เพื่อหลีกเลี่ยง
การตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลให้เสื่อมเสียต่อพระเกียรติยศของพระองค์ ท่านประธานคะ  
การรวมงบประมาณเข้าด้วยกันเป็นแผนบูรณาการนั้นจะท าให้การใช้งบประมาณเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงท าให้พี่น้องประชาชนท่ีเป็นเจ้าของเงินงบประมาณ  
สามารถตรวจสอบการใช้งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันได้อย่างถูกต้อง และไม่ท าให้เกิด
ข่าวลือผิด ๆ ท่ีอาจท าให้พระเกียรติยศของพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ได้รับความเสียหาย
ด้วยคะ่  
  ท่านประธานคะ หัวข้อสุดท้ายท่ีดิฉันจะขออภิปรายในวาระนี้คืองบเทิดพระเกียรติ 
และงบจัดงาน หรืองบจัดนิทรรศการในวันส าคัญต่าง ๆ อย่างเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา 



  ๖๖๙ 
 

ท่ีเป็นงบท่ีกระจายแยกย่อยโครงการและกิจกรรมอยู่ตามรายกระทรวง รายกรม กอง ต่าง  ๆ 
สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๑๗/๒ 
 
เป็นการกระจายงบประมาณอย่างเหวี่ยงแหค่ะ เป็นเบี้ยหัวแตก ๑ ล้านบาทบ้าง ๕ ล้านบาทบ้าง  
ท่านประธานคะ ปัญหาของเรื่องนี้คือการท่ีงบถูกหว่านอย่างกระจัดกระจายจนเกินไป  
ตั้ งปี  ๒๕๕๔ จนมาถึงปี  ๒๕๖๓ เราพบว่าการจัดท าโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ   
มี ๗,๐๐๐ กว่าโครงการ กระจายอยู่ ๓,๖๐๐ กว่าหน่วยงาน ใช้งบประมาณกว่าเกือบ 
๒,๐๐๐ ล้านบาท แล้วมันก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตั้งค าถามในหมู่พี่น้องประชาชน 
เป็นวงกว้างอีกด้วย ดิฉันจึงขอเสนออย่างนี้ เราควรท่ีจะรวมงบประมาณพวกนี้เป็นก้อนเดียวกัน  
แล้วมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเป็นเจ้าภาพหลักให้ชัดเจนไปเลย  
อาจจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรม โดยให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักจัดบูรณาการงบประมาณท้ังก้อน 
ไปจัดงานให้สมพระเกียรติ แล้วก็ใช้งบประมาณส าหรับจัดงานออกร้านหรือจัดงานศิลปะร่วมสมัย 
รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการท่องเท่ียว ผ่านการถ่ายทอดคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ  
โดยสื่อสารออกมาในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ออกไปท่ัวโลก เพื่อดึงดูดให้
นักท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย แล้วนอกจากจะเป็นการ 
เฉลิมพระเกียรติแล้ว ยังเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่า ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ 
อีกทางหนึ่งด้วย และมันสมเหตุสมผลมากกว่าท่ีแต่ละหน่วยงานจะน างบประมาณไปจัดท า 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติตั้งตามสี่แยกหรือสะพานลอย ซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด ดิฉันยังของย้ าตรงนี้ค่ะ งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์หน่วยงานรับงบต้องท าให้โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันผู้ท่ีแอบอ้างชื่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์ แล้วเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง และเพ่ือให้
การจัดสรรงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ ในภาวะท่ี
ประเทศและประชาชนเผชิญกับภาวะอ่อนไหวยากล าบากเช่นนี้ การจัดสรรงบต้องยึดหลัก
ประสิทธิภาพ เมื่อประชาชนมองมาก็จะเห็นว่าสถาบันพระหมากษัตริย์ทรงร่วมทุกข์ร่วมสุข
กับประชาชน และในปีงบประมาณท่ีผ่านมาในการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ การพิจารณา
โครงการท่ีมีชื่อโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับถูกละเลย และไม่ได้รับ 
 

- ๓๑๘/๑ 



  ๖๗๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๑๘/๑ 
 
การตรวจสอบจากชั้นกรรมาธิการหลายครั้งถูกปล่อยผ่านโดยไม่ดูในรายละเอียด ดังนั้นเพื่อ
เป็นการรักษาพระเกียรติของพระองค์ งบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ควรต้องท าให้ถูกต้อง เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแบบปกติ เปิดเผยข้อมูลเหมือน 
ท่ีหน่วยงานรับงบปกติท ากัน และดิฉันขอฝากถึงหน่วยงานรับงบประมาณทุกหน่วยท่ีเข้ามา
ชี้แจงงบในวาระ ๒ ว่าขออย่าให้ท่านน าเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเกราะก าบัง 
เพื่อท่ีจะหลีกเลี่ยงการตรวจจากสภา ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีงบประมาณนี้ หน่วยรับงบ
อย่างส่วนราชการในพระองค์จะส่งตัวแทนมาร่วมชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการ 
ในการพิจารณางบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนพิจารณางบประมาณ 
ท้ายนี้ดิฉันยืนยันว่าข้อเสนอและข้อคิดเห็นท่ีดิฉันและพรรคก้าวไกลเสนอ ไม่ได้เกินเลย 
ไปกว่าขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของนิติบัญญัติ ท่ีต้องตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร 
ตามระบอบประชาธิปไตยแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้ามสิ่งท่ีดิฉันเสนอ กลับเป็นข้อเสนอ 
ท่ีท าให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคงสถาพร
ในรัฐสมัยใหม่ โดยไม่ถูกน ามาใช้แอบอ้างให้เสื่อมเสียพระเกียรติมากยิ่งขึ้นด้วย ขอบคุณค่ะ
ท่านประธาน 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านธีรภัทร์ พริ้งศุลกะ ครับ 
  นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ (สุราษฎร์ธานี)  :  ท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม  
นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์  
ผมขออภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน 
๓.๑ ล้านล้านบาท โดยกระผมจะพูดในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับ
งบประมาณจ านวนท้ังสิ้น ๑๕๓,๙๔๐.๕ ล้านบาท โดยลดจากปีท่ีแล้ว ๔,๓๓๘.๑ ล้านบาท  
คิดเป็นสัดส่วน ลด ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งงบประมาณก้อนนี้จะได้มีการกระจัดกระจาย 
ไปตามหน่วยงานและกรม กองต่าง ๆ ในสัดส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของกรม 
ท่ีผมจะพูดถึงต่อไปนี้ ก็คือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งได้รับงบจ านวน ๑๓๑,๔๔.๓ ล้านบาท  
กรมนี้หน้าท่ีหลัก ก็คือบริหารจัดการการบริการสุขภาพและระบบสุขภาพของประชาชน  
 



  ๖๗๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๑๘/๒ 
 
ให้มีคุณภาพ เมื่อลึกลงไปในรายจ่ายของกระทรวงนี้จะเห็นได้ว่าจะมีการจัดสรรงบส่วนหนึ่ง 
ท่ีเรียกกันว่างบพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งตรงนี้ตรงกับด้านท่ี ๓ ของการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพของทรัพยากรของมนุษย์ คือการเสริมสร้างให้ทุกคนมีสุขภาวะท่ีดี 
สามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุขท่ีมาจากมาตรฐานและอย่างท่ัวถึง ท่านประธานครับ 
งบประมาณก้อนนี้จัดเป็นงบท่ีเรียกเขาว่าค่าป่วยการ ในการปฏิบัติงานหน้าที่ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน หรือท่ีเรียกกันว่า อสม. จ านวน ๑๒,๔๗๖ ล้านบาท ท่านประธานครับ  
อสม. เป็นหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการดูแลสุขภาวะของประชาชน หน้าท่ีของ อสม. ท่ีได้รับ
การอบรมจากกระทรวงสาธารณสุข และเข้าไปแนะน าการจัดการคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ของคนในครอบครัว ของคนในหมู่บ้านนั้น ในสัปดาห์แต่ละครั้งคนพวกนี้จะเข้าไปท าหน้าท่ี  
ให้ค าแนะน า ๑ เดือน จะต้องมีการจัดท ารายงาน เพื่อมาประเมินคุณภาพชีวิตของคนท่ีตัวเอง 
จะต้องดูแล ซึ่งมีอย่างน้อย ๑๐-๑๒ ครอบครัว ท่านประธานครับ ปัจจุบันนี้ อสม. เรามีถึง 
เกือบ ๑,๐๔๐,๐๐๐ คน ตัวเลขกลม ๆ เป็นจ านวนคนท่ีอาสาสมัครมาช่วยดูแลประชาชน 
ให้ได้มีสุขภาพดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องและยั่งยืน ความส าคัญของ อสม. มีมาก จนกระท่ัง
พรรคการเมืองต่าง ๆ ท่ีได้เห็นความส าคัญคนเหล่านี้คือจิตอาสาท่ีไม่มีค่าตอบแทน  
แต่ปัจจุบันด้วยภาระความรับผิดชอบต่าง ๆ ท่ีมันมีมากขึ้ น เขาจึ งได้ ให้มีค่ าตอบแทน 
ท่ีเรียกกันว่าค่าป่วยการ ซึ่งค าว่า ค่าป่วยการ นี้  ผมฟังแล้วก็ไม่อยากจะใช้ในเชิงนี้  เพราะว่า 
ฟังแล้วมันก็ไม่มีความไพเราะ น่าจะเรียกว่าค่าตอบแทนมากกว่า ซึ่งเฉลี่ยแล้ว จาก
งบประมาณท่ีได้รับใช่ไหมครับ ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท เขาก็จะต้องได้รับประมาณ 
๑,๐๐๐ บาทต่อ ๑ คนต่อเดือน ก็เท่ากับว่าประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาทต่อปี ท่านประธานครับ 
เงินก้อนนี้ ได้รับการขยายในรัฐบาลของ คสช. ก่อนหน้านี้ก็คือว่าจะมีรัฐบาล  อดีต
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เท่านั้น ท่ีได้มอบให้จ านวน ๖๐๐ บาท ---------------------  
 

- ๓๑๙/๑ 
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ในช่วงท่ีผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้พยายามขอให้รัฐบาลอนุมัติเพิ่มเงินช่วยเหลือเงินก้อนนี้
ให้ อสม. ทุกคน ให้รับเพิ่มจาก ๑,๐๐๐ บาท เป็น ๑,๕๐๐ บาทตลอด เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ในการช่วยเหลือภาระต่าง ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ี อย่างเช่น ปัจจุบันท่ีมีค่าเดินทาง
ท่ีเพิ่มเติม ค่าปฏิบัติการให้กับ อสม. ทุกคน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ท่านประธานครับ
ในช่วงโควิด-๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๖๒ จนถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ก็คือกลาง 
ปี ๒๕๖๔ กลุ่ม อสม. คือกลุ่มพลังงานจิตอาสาท่ีช่วยเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน อสม.  
คือนักรบเสื้อสีเทาท่ีท าหน้าท่ีเป็นแนวหน้าในการป้องกันอย่างเข้มแข็ง ในการเฝ้าระวังและ 
การป้องกันเผยแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID) ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ให้ค าแนะน าและให้ 
การติดตามส าหรับผู้ท่ีมีความเสี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการสอบสวนหรือกักตัว ซึ่งถือว่าเป็น
งานท่ีมีความเสี่ยงสูงมาก ท าให้ช่วงเวลาท่ีผ่านมาต้องมีพี่น้อง อสม. อย่างน้อย ๒๐ คน  
ท่ีต้องติดเชื้อจากโควิด (COVID) ในการปฏิบัติหน้าท่ี และต้องเสียชีวิตถึง ๔ คน จาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีตรงนี้ รัฐบาลถึงได้เห็นความส าคัญในการเสี่ยงภัยของ อสม. ท่ีต้องท าหน้าท่ี
ในการรับผิดชอบต่อพี่น้องประชาชน จึงให้มีการจัดงบประมาณส่วนหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า
ค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัยในการป้องกันโรคโควิด-๑๙ (COVID-19) จ านวน 
๕๐๐ บาท เป็นระยะเวลาประมาณ ๑๙ เดือน นับตั้งแต่ปีงบประมาณท่ีผ่านมา แล้วก็ล่าสุด 
ก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลท่ีได้เพิ่มเงินของ อสม. อีก ๓ เดือน นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
จนถึงเดือนกันยายน ก็เท่ากับว่า อสม. ได้รับเงินเดือนเพิ่ม ๕๐๐ บาท จนครบ ๑๙ เดือน 
ตามความตั้งใจของรัฐบาลแล้ว แต่โดยข้อเท็จจริงการท างานของรัฐบาลในขณะนี้ เราเพียง
แค่หวังว่าวันหน้าสถานการณ์โควิด (COVID) อาจจะดีขึ้น วันหน้าอาจจะไม่มีความจ าเป็น 
ต้องให้ค่าเสี่ยงภัยกับกลุ่ม อสม. เหล่านี้ผมอยากจะเรียนขออย่างนี้ครับ ในเมื่อในปีนี้เรา  
ไม่สามารถจัดงบประมาณให้ได้ทัน เรามีเพียง ๑๒,๐๐๐ กว่าล้านบาทใช่ไหมครับ ท่ีมอบ
ให้กับกรมสนับสนุนสุขภาพ จึงขอให้ภายในปีถัดไป นี่ข้อเสนอแนะของผมให้รัฐบาลเพิ่ม
งบประมาณในส่วนนี้อีกประมาณ ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท รัฐบาลตัดงบของกระทรวงสาธารณสุข
ไป ๔,๐๐๐ กว่าล้านบาท ประมาณ ๒.๗ เปอร์เซ็นต์ วันหน้าขอเพิ่มกลับมา ๔ เปอร์เซ็นต์  
ขอเพิ่มกลับมา ๖,๐๐๐ กว่าล้านบาทเพื่อจะได้ให้ อสม. ได้มีค่าตอบแทน ๑,๕๐๐ บาท  
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ตลอดไป ซึ่งตรงนี้จะเป็นการสร้างก าลังใจและขวัญให้กับคนท่ีท างานเป็นแนวหน้า ในการดูแล
สุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่ง 
  ส่วนเรื่องข้อเสนอแนะข้อ ๒ ของผม ผมต้องขอชื่นชมท่านรัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข ท่านสาธิต ปิตุเตชะ และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขท่ีได้ด าเนินการโครงการท่ีเรียกว่าเพิ่มสิทธิหลักประกันด้านฌาปนกิจสงเคราะห์ 
หรือท่ีเรียกกันว่าเงินสงเคราะห์ของ อสม. ซึ่งเงินก้อนนี้เป็นสวัสดิการให้กับครอบครัวของ  
อสม. ในกรณีท่ี อสม. เสียชีวิต เป็นเงินประกันท่ีจะได้รับอย่างน้อยประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้กับทายาทของ อสม. ซึ่งในส่วนนี้ อสม. จะต้องถูกหักไปในแต่ละเดือนประมาณ ๒๐๐ บาท 
ถ้าเป็นข้อเสนอแนะของผม ก็คือว่าในปี ๒๕๖๖ งบประมาณนี้ก็ขอให้รัฐบาลได้ตั้งเงินส่วนนี้
ชดเชยให้กับ อสม. เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจเช่นเดียวกัน เพื่อจะได้ให้เขาได้มีคุณค่าในการ
ท างานและเขาก็จะได้มีความต้องใจในการท างานของเขาต่อไป ขอกราบขอบพระคุณครับ
ท่านประธาน 
  นายสุชาติ  ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง)  :  ต่อไป  
ท่านสมาชิกอีก ๓ ท่าน เริ่มจากท่านชลน่าน ศรีแก้ว ท่านนิติพล ผิวเหมาะ และท่านไพลิน 
เทียนสุวรรณ เชิญท่านนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ครับ 
  นายชลน่าน ศรีแก้ว (น่าน)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม นายชลน่าน ศรีแก้ว 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน พรรคเพื่อไทย กระผมได้รับมอบหมายจากพรรคเพื่อไทย 
ให้เป็นผู้อภิปราย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีคณะรัฐมนตรีได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรของเรา 
 

- ๓๒๐/๑ 
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  ท่านประธานท่ีเคารพครับ ก่อนท่ีผมจะลงในรายละเอียด ต้องขออนุญาต
กราบเรียนผ่านท่านประธานไป เพื่อชื่นชมหน่วยงานของสภาผู้แทนราษฎรของเรา ๒ หน่วยงาน 
หน่วยงานแรก คือส านักงบประมาณของรัฐสภา พาร์ลาเมนทารี บัดเจต ออฟฟิศ (Parliamentary 
Budget Office) ซึ่งได้ ทุ่มเทท างานอย่างหนักในการจัดท าเอกสารวิเคราะห์ แยกแยะ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีนี้ให้กับพวกเรา ต้องขอชื่นชม ส านักที่ ๒ เป็นส านักวิชาการของ
สภาผู้แทนราษฎรเราเอกสารครบถ้วน วิเคราะห์แนวทางการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
ตามกรอบการพิจารณาของพวกเรา ต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานผ่านไปยังท้ัง  
๒ ส านัก ให้ก าลังใจพวกเราท่ีท างานนะครับ  
  ท่านประธานครับ จากการอ่าน และอ่านแถลงค าประกอบงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล  
ในนามของคณะรัฐมนตรี ผมฟังค าอ่านค าแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีแล้ว ผมขออนุญาต  
กราบเรียนท่านประธานครับ วาระนี้ เป็นวาระรับหลักการ จากหลักการและเหตุผล 
ท่ีนายกรัฐมนตรีแถลง ประกอบกับรายละเอียดประกอบในการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ๒๕๖๕ ผมต้องขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ ผมจะใช้
หลักการเป็นหลักในการท่ีจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อจะบอกกับ
คณะรัฐมนตรีว่าผมไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ หลักการมีไม่มากครับท่านประธาน  
โดยสรุปเป็นการจัดท างบประมาณ ตั้งวงเงินงบประมาณไม่เกิน ๓,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ก็คือ ๓.๑ ล้านล้านบาท ใน ๓.๑ ล้านล้านบาท มีประเภทรายจ่ายอยู่ ๓ ประเภทหลัก ๆ  
๑. เป็นหน่วยรับงบประมาณ ๒. เป็นการชดใช้เงินคงคลัง และ ๓. เป็นการชดใช้เงินทุน
ส ารองจ่าย ซึ่งปรากฏเป็นครั้งแรกในเอกสารงบประมาณ เม็ดเงินท้ัง ๓ ก้อนนี้รวมเป็น  
๓.๑ ล้านล้านบาท แต่เหตุผลบอกว่าจะท าให้หน่วยรับงบประมาณ ได้มีวงเงินงบประมาณ 
ไปใช้เป็นหลัก เพราะฉะนั้น ๒๔,๐๐๐ ล้านบาทเศษ กับ ๕๙๗ ล้านบาทเศษ ท่ีจัดให้เป็นเงิน
คงคลัง แล้วก็เงินทุนส ารองจ่ายมันเป็นสิ่งท่ีเราจ าเป็นท่ีจะต้องพิจารณา แต่ไม่ใช่เป็น 
หน่วยรับงบประมาณ ท่านประธานครับ ผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมจะใช้หลักการ 
เป็นหลัก ในการบอกกับท่านประธานว่ าผมไม่ เห็นด้วย  หรือไม่รับหลักการแห่ ง 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะอะไรครับ ท่านประธานอาจจะบอกว่าทุกปีเราไม่อภิปราย  
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อย่างนี้ ปีนี้ฝ่ายค้านมาในแนวเดียวกันท้ังหมด คือประกาศชัดตั้งแต่แรกว่าไม่รับหลักการ 
ฝ่ายค้านทุกคนเลยนะครับ รวมท้ังเพื่อนสมาชิกฝ่ายรัฐบาลด้วย แม้จะกระมิดกระเมี้ยน 
บอกไม่รับหลักการ แต่ก็บอกว่าถอนไปท าใหม่ หรือถ้าไม่ถอนก็เปลี่ยนตัวผู้ท าได้ไหม นั่นคือ
สัญญาณครับ สัญญาณท่ีผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานว่าปีนี้เราต้องบอกอย่างนี้ 
เพราะว่าเราไม่ไว้วางใจให้คนจัดท างบประมาณ หมายถึงผู้บริหารไม่ถึงฝ่ายปฏิบัติ บริหาร
ฝ่ายนโยบายได้ท าหน้าท่ีในการบริหารงบประมาณต่อไป ผมไม่ไว้ใจครับ สิ่งท่ีเราต้องการ 
จะบอกกับท่านประธาน ผลสัมฤทธิ์ ท่ีเราคาดหวังก็คือท าอย่างไรให้ พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์ โ อชา  ออกไป จะด้วยการลาออกหรือยุบสภาได้ ท้ังนั้น แล้วแต่ ท่านจะพิจารณา  
เพราะฉะนั้นเราเลยมีความชัดเจนว่าต้องบอกว่าเราไม่รับหลักการ เพ่ือใช้กลไกทางนิติบัญญัติ
บอกกับฝ่ายบริหารว่าไม่ไว้วางใจ ท่านจะได้เกิดจิตส านึกมาพิจารณาว่าเมื่อฝ่ายนิติบัญญัติ  
ไม่ไว้วางใจท่านจะคิดอย่างไร นั่นคือเหตุผลหลักเลยนะครับท่านประธาน 
  ท่านประธานท่ีเคารพ ใน ๒ วันท่ีผ่านมา ผมฟังสมาชิกท้ังซีกฝ่ายค้าน 
และฝ่ายรัฐบาลได้อภิปรายพิจารณาในวาระรับหลักการ มีเหตุ  มีผล มีถ้อยค าท่ีบันทึกไว้ 
ในสภาแห่งนี้หลายถ้อยค า ท่ีผมขออนุญาตน ามากราบเรียนท่านประธาน เพื่อจะใช้เป็นเหตุ
เป็นผล -------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 

- ๓๒๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๗๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๒๑/๑ 
 
กราบเรียนท่านประธานต่อไปว่าท าไม เพราะอะไรถ้อยค าท่ีเราไม่เคยได้ยินในการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีออกจากปากสมาชิก โดยเฉพาะซีก
ฝ่ายรัฐบาล รัฐบาลใจด าจัดงบประมาณไม่เห็นหัวประชาชน ไม่แคร์  (Care) ผู้ปฏิบัติ  
ไร้จิตส านึก ท่านประธานครับ ค าเหล่านี้เป็นสิ่งท่ีเราได้ยินกันมา ๒ วัน จากการท่ีผมประมวล 
ผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าผมมีเหตุผลหลัก ๆ อยู่ ๒ เร่ือง ท่ีจะบอกว่าไม่รับหลักการ  
เพื่อเป็นมาตรฐานบอกกับผู้บริหารว่าเราไม่ไว้วางใจ เหตุผลในหลักการ ๒ เรื่องเท่านั้นเอง 
เพราะฉะนั้นผมจะไม่รบกวนท่านประธานในการท่ีจะแสดงตัวเลขหลักฐานอะไรต่าง ๆ เพราะ
เพื่อนสมาชิกท าไปแล้วในการเจาะลึกไป หลักการใหญ่ ๆ ๒ เรื่อง ท่ีผมไม่รับหลักการและ 
ไม่ไว้วางใจให้หัวหน้าผู้บริหารรัฐบาลชุดนี้ท าหน้าท่ีต่อไป 
  เรื่องท่ี ๑ เป็นเรื่องเฉพาะเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ก็คือสาระ 
ในรายละเอียดในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ท้ังหมด มีอยู่ ๙ หมวด ๔๒ มาตรา สาระท่ีเขียนมา 
ผมขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้นิดหนึ่งครับ ท่ีกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังเพื่อนสมาชิก 
และท่านผู้ฟัง เพราะว่าเขาสนใจมากว่าวิธีการจัดงบประมาณมันเปลี่ยนไป มีงบกลาง  
เป็นหมวด ๑ มีหน่วยรับงบประมาณซึ่งรับเยอะท่ีสุดก็คือ ๑,๐๓๒,๐๐๐ ล้านบาทเศษ  
มีงบบูรณาการซึ่งเกิดขึ้นมาใหม่เป็นปีท่ี ๓ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปีนี้เป็นปีท่ี ๓ มีงบบุคลากร 
มีงบทุนหมุนเวียน มีงบช าระหนี้ภาครัฐ แล้วก็ชดใช้เงินกองกลาง สุดท้ายหมวดท่ีเติมเข้ามา  
ก็คือชดใช้เงินทุนส ารองท่ีท่านเอามาตรา ๔๕ ของวิธีการงบประมาณไปจ่ายในเมื่อปี ๒๕๖๓ 
เลยมาใช้ในปีนี้ แต่สิ่งท่ีมันหายไปท่ีผมจะต้องกราบเรียนท่านประธานต่อไปอยู่ในรายละเอียด
จะน าเรียนครับ ท่านประธานครับ จากประมวลเหตุผลท้ังหมดนี้ นั่นคือเหตุผลหลักท่ีผม  
จะบอกว่าไม่รับเป็นการจัดท างบประมาณ เหตุผลท่ี ๒ เป็นเหตุผลเกี่ยวกับผู้ใช้งบประมาณ  
ก็คือผู้บริหารงบประมาณ ผมจะใช้เหตุผลหลัก ๒ เหตุผลกราบเรียนท่านประธาน ในปีท่ีผ่านมา 
ในวาระรับหลักการเราจะอภิปรายทักท้วงต าหนิติติง เพื่อไปปรับแก้ ไปแก้ไข อย่างน้อย  
ในชั้นกรรมาธิการ เวลาลงมติมาเราก็มักจะงดออกเสียง ให้เสียงข้างมากเขาท าหน้าท่ี  
ให้งบประมาณผ่านไป ไม่ได้ลงมติไม่รับหลักการ แต่ปีนี้ต้องไม่รับหลักการครับ อันนี้ต้อง
กราบเรียนเหตุผลผ่านท่านประธานไปยังท่านผู้ฟังท่ีเคารพด้วย ในฐานะเจ้าของภาษีของ  
พ่ีน้องประชาชน เรารับหลักการไมไ่ด้จริง ๆ จากเหตุผลผู้ใช้งบประมาณ คือผู้บริหารประเทศ 



  ๖๗๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๒๑/๒ 
 
ท่ีเป็นคณะรัฐมนตรี เดิมเหตุผล ๒ เหตุผลนี้ชั่งน้ าหนักร้อยละ ๕๐ เท่ากันครับ แต่ขณะนี้ปีนี้  
เราให้เหตุผลน้ าหนักทางด้านผู้ใช้งบประมาณ คือตัวท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี  
ร้อยละ ๗๐ ด้านตัวเม็ดเงิน ตัวเนื้องาน ในการจัดท างบประมาณแค่ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๗๐ นี้ 
มันไม่ไหวจริง ๆ ท่านประธานครับ เราจ าเป็นจริง ๆ ท่ีจะบอกว่าไม่รับ นั่นคือไม่ไว้วางใจ 
ผมกลับมาในรายละเอียดครับท่านประธาน การไม่รับงบประมาณด้วยเหตุผลของการจัดท า 
งบประมาณ หลายท่านอาจจะโทษส านักงบประมาณ โทษสภาพัฒน์หรื อหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้อง ผมไม่โทษครับ ผมเห็นใจด้วย เพราะท่านท าตามกรอบ ท าตามหน้าท่ีตามท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ท า แต่คนท่ีจะชี้ เป็นชี้ตายคือผู้ก าหนดนโยบายว่าจะเอาอย่างไร  
จะท าอย่างไร เมื่อท่านท ามาแล้ว สิ่งท่ีเราเห็นก็เหมือนท่ีเพื่อนสมาชิกพูดไป งบประมาณปีนี้
เป็นงบประมาณท่ีไร้ทิศทาง ผิดทิศ ผิดทาง ผิดท่ี ผิดเวลา ไม่สอดรับ ไม่ตอบโจทย์ปัญหา 
ขณะนี้ประเทศก าลังท าสงคราม ท่านประธานครับ สมาชิกหลายท่านพูดไปว่ามันเป็น  
สงครามโรค สระโอ ร เรือ ค ควาย นะครับท่านประธาน สงครามโรค แต่ พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา หัวหน้ารัฐบาลชุดนี้กลับให้ท างบประมาณเหมือนกับเวลาปกติ ไม่สนใจใยดี ------ 
 

- ๓๒๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๗๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๒๒/๑ 
 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นไม่มีค าตอบว่าจะไปต่อสู้กับสงครามโรควิกฤติโควิด (COVID) ท่ีส่งผลกระทบ 
ไปทุกอย่างได้อย่างไรนั่นคือความไม่สอดคล้อง ความไม่เหมาะสมของการจัดงบประมาณ  
ท่านประธานท่ีเคารพ ท่ีส าคัญท่ีสุดการจัดงบประมาณท่ีผมบอกผิดท่ี ผิดทิศทาง ผิดเวลา  
จนพรรคเพื่อไทยเราบอกว่าเป็นงบประมาณปี ๒๕๖๕ ฉบับ ๕ ผิด เอาล่ะครับผมจะไม่ลง
รายละเอียด แต่จะยกตัวอย่าง ผิดกฎหมายครับ สมาชิกหลายท่านน าเรียนสภาแห่งนี้ไป  
ท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจง เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง เรื่องกรอบหนี้สาธารณะ  
หลายท่านพยายามน าตัวเลขมาบอกกับสภาแห่งนี้ว่าเกินกรอบหนี้สาธารณะร้อยละ ๖๐  
ท่ีท่านตั้งไว้ ท่านรัฐมนตรีชี้แจงบอกว่าเป็นการคิดท่ีผิด หนี้สาธารณะคิด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง  
หนี้ ท่ีมีการก่อหนี้แล้วท่านเอา ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเยียวยาโควิด 
(COVID) ฉบับเพิ่มเติม มาบวกกับ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท กู้ขาดดุลมันไม่ได้ ท่านประธานครับ 
พูดอย่างนั้นก็อาจจะถูกในมุมท่าน แต่ ณ เมื่อวันท่ี ๓๐ กันยายน ปี ๒๕๖๕ เหตุการณ์นี้ 
มันจะเป็นเหมือนเพื่อนสมาชิกได้น าเสนอท่านไป คือเกินร้อยละ ๖๐ อย่างไรท่านต้องกู้ 
๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท อย่างไรท่านต้องกู้ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพ่ือชดเชยขาดดุลงบประมาณ 
ถ้าท่านปฏิเสธว่ามันทยอยกู้ไปแล้วค่อยนับ ท่านตอบอย่างนั้นเป็นการตอบเลี่ยง จริงอยู่ครับ  
ขณะนี้หลายคนบอกถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นแค่โมฆียะ พฤติการณ์ พฤติกรรมมันจะน าสู่ 
ถ้าเกิดขึ้นถึงจะผิด ท่านประธานครับ ท่านวางกรอบมาขอให้สภาอนุมัติ ถ้าสภาอนุมัติกรอบไป 
ก็เหมือนสภาอนุมัติกรอบท่ีผิดกฎหมาย ท่านไม่ได้เอาเรื่องจริงมาให้ผมอนุมัติ ไม่ได้ให้สภา
อนุมัติ มันเป็นกรอบ เพราะฉะนั้นท่านตอบอย่างนี้กับสภาเป็นเรื่องท่ีไม่ถูกต้องครับ  
  ผิดกฎหมายอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องของวินัยการเงินการคลังเกี่ยวกับเม็ดเงิน 
งบประมาณท่ีมาตรา ๒๐ (๑) ระบุไว้ชัดเจน งบลงทุน รายจ่ายลงทุนต้องไม่น้อยกว่าเงินกู้ 
ชดเชยการขาดดุล ท่านท าออกมาเป๊ะ ๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไปตั้งงบลงทุน รายจ่ายลงทุน
แค่ ๖๒๔,๐๐๐ ล้านบาทเศษ ท่านประธานครับ น้อยกว่าชัดเจน แต่ท่านก็เลี่ยงมาชี้แจง 
มาแถลงต่อรัฐสภา ต่อสภาผู้แทนราษฎร บอกว่าตามวรรคท้ายของมาตรา ๒๐ ให้แถลง
เหตุผลพร้อมกับมาตรการท่ีจะแก้ไข ท่านบอกว่าจะเอาเม็ดเงินทุกแหล่งมานับรวมเป็น 
เม็ดเงินลงทุน โครงการพีพีพี (PPP) รัฐร่วมเอกชนท่ีจะท าโครงสร้างพื้นฐาน โครงการ 
ไทยแลนด์ ฟิวเจอร์ ฟันด์ (Thailand Future Fund) กองทุนเพื่อสร้างอนาคตแห่งประเทศไทย 



  ๖๗๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๒๒/๒ 
 
เงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท่ีท่านบอกตามมาตรา ๒๒ หนี้สาธารณะ เอามาเป็นเม็ดเงินลงทุนด้วย  
ท่านประธานครับ อย่างนี้ก็ได้หรือครับ ใช้ค าท่านจิรายุ เพราะฉะนั้น พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลัง 
จะวางกรอบไว้ท าไม ไม่จ าเป็นครับ ในเมื่อท่านบอกจะเอาแหล่งทุนทุกอย่างมานับเป็น  
เงินลงทุน นี่คือตัวอย่างของการท าผิดกฎหมาย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผิดจ านวน  
ท าไมตั้งแค่ ๓.๑ ล้านล้านบาท ใจท่านอยากจะตั้ง ๓.๕ ล้านล้านบาทด้วยซ้ าไป เพราะ 
ปี ๒๕๖๔ ตั้ง ๓.๓ ล้านล้านบาท เพิ่มจากปี ๒๕๖๓  ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ปี ๒๕๖๕  
ท่านกลับต้องตั้งต่ ากว่าปี ๒๕๖๓  ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่ใช่ประหยัด ไม่ใช่ลดรายจ่าย  
แต่เป็นเพราะท่านมีความสามารถท่ีจัดเก็บหาเงินไม่ได้ ท่านจัดเก็บได้แค่ ๒.๔ ล้านล้านบาท 
เพราะฉะนั้นเม็ดเงินท่ีจะท าได้สูงสุดตามหมวดรายจ่าย ตามรายการท่ีขอมา ประมาณการ
แล้ว บวกกับเงินกู้ขาดดุลแล้ว ได้แค่ ๓.๑ ล้านล้านบาท นี่อย่างไรสะท้อนถึงความสามารถ
ของท่านในการบริหารงบประมาณ 
 

- ๓๒๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๘๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๒๓/๑ 
 
  ท่านประธานครับ อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมจ าเป็นต้องบอกในการจัดท างบประมาณ 
ผมว่าท่านท าไม่ได้ด้วย แม้สภาผ่านให้ไปท่านก็ท าไม่ได้ ท าได้ก็มีปัญหา ท่านต้องมาตามแก้ 
ตอนหลัง เพราะท่านจัดเก็บไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ท่านประมาณการบอกอัตรา 
การเจริญเติบโตจีดีพี (GDP) จะโตท่ี ๔.๕ วางจีดีพี (GDP) ไว้ท่ี ๑๗ ล้านบาท ค านวณ 
ออกมาแล้วท่านจัดเก็บได้ ๒.๔ ล้านบาท แต่ขณะนี้ท่านประธานครับตัวเลขชัด สมาชิก
เปรียบเทียบให้เห็น ท่านจัดเก็บไม่ได้ ปี ๒๕๖๔ ท่ีผ่านมาครึ่งปีได้แค่ ๑.๒๒ แสนล้านบาท
เท่านั้นเอง จะถึง ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาทหรือเปล่าก็ไม่รู้ ยิ่งเจอภาวะโควิด (COVID) อย่างนี้  
ผลกระทบอย่างนี้ ภาคการผลิตไปหมด โรงงานปิด ร้านอาหารปิด แคมป์ (Camp) คนงานปิด  
ภาคผลิตเศรษฐกิจพื้นฐานพังหมด ท่านจะเอาเงินมาจากไหน อันนี้คือตัวอย่างท่ีการจัดท า
งบประมาณไม่สามารถจะท าได้ เพราะฉะนั้นมันเป็นเหตุผลท่ีไม่ผ่าน ไม่รับหลักการ  
เมื่อสักครู่ผมบอกว่างบประมาณปี ๒๕๖๕ ฉบับท่ี ๕ ผิด ผิดท่ีพรรคเพื่อไทยบอกชัดเจน 
ผิดท่ีคนใช้ ท่ีผมบอกเป็นเหตุผลร้อยละ ๗๐ ผิดท่ีคนใช้ ผมกราบเรียนท่านประธานว่าท าไม
ผิดท่ีคนใช้ มันผิดอย่างไร ผิดเพราะคนใช้หรือคนบริหารนี้ บริหารผิดพลาด บกพร่อง ล้มเหลว  
เป็นการน างบประมาณไปใช้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ ตัวอย่าง
เยอะแยะไปหมด ท่านประธานครับ เพื่อนสมาชิกยกไปเยอะ เจาะลึกเป็นรายกระทรวง 
ให้เห็นเลย แต่ผมจะขอยกเอาเร่ืองท่ีอยู่ในหัวจิตหัวใจของพี่น้องประชาชน ๒ เร่ืองเท่านั้นเอง 
๒ เรื่องมากราบเรียนท่านประธาน ถ้าไม่พูดเรื่องนี้พี่น้องประชาชนบอกว่าไม่ได้ฟังคุณหมอ 
พูดเรื่องนี้เขาอาจจะไปก่อน เพราะโรคนี้มันกระทบกับเขามาก คือการระบาดโควิด (COVID) 
ผมจะไม่พูดถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และอีกโรคหนึ่งท่ีผมจะขอยกตัวอย่างคือ  
โรคระบาดสัตว์ ลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ครับ เมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกยกขึ้นมาให้เห็นแล้ว 
ท่านประธานครับ แค่ ๒ โรคระบาดนี้ ประยุทธ์ขยาดครับ ขออภัย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
ท าอะไรไม่เป็น แก้ปัญหาไม่ได้ ก าลังจะพาประเทศชาติ พี่น้องประชาชนลงเหว ผลงาน 
การบริหารโควิด (COVID) ของคุณ ของท่าน พลเอก ประยุทธ์ ตั้ง ศบค. ขึ้นมา ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินล้มเหลวสิ้นเชิง ขณะนี้เดือนนี้บวกกับเดือนเมษายน ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเป็น 
๑๐๐,๐๐๐ คน ๑๕๐,๐๐๐ คน หนักหนาท่ีสุดอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท าไมอยู่ท่ี 
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผมอาจจะตอบท่านประธานบอกว่า ก็ พลเอก ประยุทธ์ ผอ. ศบค. ใหญ่ 



  ๖๘๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๒๓/๒ 
 
ลงมาเป็น ผอ. ศบค. ระดับจังหวัด มาเป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
ซึ่งตามกฎหมายแล้วเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ระบาดหนักครับท่านประธาน ระบาดจนถึง  
ก้นครัวเรือน โรงงาน แคมป์ (Camp) คนงานก่อสร้าง อาคารรัฐสภาเราก็มีข่าวออกไป  
โชคดีท่ีคนงานไม่ได้อยู่ละแวกนี้ มันเจาะลึก ระบาดลึกไปถึงฐานรากของแรงงานท่ีสร้างงาน  
สร้างรายได้ให้กับประเทศครับท่านประธาน อันนี้คือผลงานครับ ผลงานท่ีล้มเหลวของ  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในการควบคุมโควิด (COVID) ผมไม่พูดว่าท่านท าอย่างไร  
แต่มันเป็นอย่างนี้ แสดงว่าล้มเหลว แคมป์ (Camp) คนงานมีติดสายพันธุ์อินเดีย ไปโผล่ 
ท่ีจังหวัดอุดรธานี ๔ เคส (Case) ๔ ราย มันเป็นไปได้อย่างไรครับท่านประธาน ไหนท่านบอกว่า 
บับเบิล ซีล (Bubble Seal) ปิดกั้นห้ามเข้า ห้ามออก ไปโผล่ได้อย่างไร นี่อย่างไร  
ไร้ประสิทธิภาพ มีคนติดเชื้อ มีคนป่วยนอนตายอยู่ท่ีบ้าน มันเกิดขึ้นในประเทศไทย เกิดขึ้น 
ประเทศนี้ได้อย่างไร ประเทศนี้ได้ชื่อว่าเป็นประเทศท่ีมีระบบสุขภาพดีท่ีสุดในโลกเป็น 
อันดับ ๖ ท่านประธานครับ แต่พังเพราะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา พังเพราะการดูแล  
โควิด (COVID) ของ ศบค. ท่ีมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้อ านวยการ ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีน่าห่วงมากมีทุกสายพันธุ์ท่ีจะเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะสายพันธุ์
อินเดีย -------------------------------------------------------------------------------------- -- 
 

- ๓๒๔/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๘๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๒๔/๑ 
 
ท่านประธานครับ ผมต้องพูดบันทึกไว้ในสภา เพราะท่ีอินเดียนอกจากจะมีโควิด (COVID)  
ผลจากการมีโควิด (COVID) ท าให้เกิดโรคราด า มิวคอร์ไมโคซิส (Mucormycosis) ต้องขออนุญาต 
ใช้ภาษาอังกฤษ โรคราด ากินโพรงจมูก ขึ้นสมองลงปอดตาย ก าลังจะเข้ามาเมืองไทย  
ต้องเตือนทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องอย่าได้วิ่งตามปัญหา ต้องหาทางป้องกันแก้ไขท าอย่างไร 
ให้มันไม่เกิดขึ้น เพราะวิธีการแก้ปัญหาของ ศบค. ขณะนี้คือวิ่งตามปัญหา เกิดปัญหาแล้วแก้  
การตรวจค้นท่ีไม่พอเพียง การเข้าไปดูแลรักษา การสร้างโรงพยาบาลสนาม ท่านประธานครับ  
ผมเองสงสารระบบสาธารณสุขไทยมาก ท่ีจะถูกท าลายให้ย่อยยับโดย พลเอก ประยุทธ์ 
ความสามารถศักยภาพในการรับผู้ป่วยจะไม่ไหวนะครับท่านประธาน เตียงในห้องฉุกเฉิน 
ไอซียู (ICU) ผู้ป่วยหนัก ขณะนี้เป็นประมาณ ๑ ใน ๔ ของผู้ป่วยหนัก แล้วคนท่ีเข้าไอซียู 
(ICU) ท่ีใส่ท่อหายใจอัตราตายเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ อย่างนี่ล่ะครับคือความล้มเหลวของการบริหาร 
โควิด (COVID) ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่พูดไม่ได้จริง ๆ ครับท่านประธาน  
ท่านปล่อยให้คนตายได้อย่างไร โดยเฉพาะ กทม. ผมกราบเรียนทานประธานด้วยความเคารพ 
งบประมาณท่ีจัดแทนท่ีจะใส่ใจน าไปพัฒนาระบบสาธารณสุขของ กทม. ผมกราบเรียน  
ท่านประธานด้วยความเคารพ ในฐานะท่ีผมเป็นแพทย์ กทม. อ่อนแอท่ีสุด ประธาน  
ชมรมแพทย์ชนบทก็พูดในเรื่องนี้ ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อท่าน อ่อนแอท่ีสุดในการป้องกันโรค  
การส่งเสริมสุขภาพ คุณอาจจะมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดระดับ ๓ แต่สิ่งท่ีแย่ท่ีสุด 
คือการป้องกันโรคครับท่านประธาน สู้จังหวัดน่านบ้านผมก็ไม่ได้ สู้จังหวัดต่าง ๆ ก็ไม่ได้  
เรามี อสม. เข้มแข็งมาก มีคนป่วยอยู่ในบ้านรับรองไม่มีนอนตายท่ีบ้านครับ แต่ท่ีกรุงเทพฯ  
มีครับ ภาพท่ีเพื่อนสมาชิกเอามาเสนอให้ท่านประธานได้รับชม เห็นชัด อาม่า เกมเมอร์ (Gamer)  
ชื่อดังตายท่ีคอนโดมิเนียม เรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นในเมืองไทยล้มเหลวไหมครับท่านประธาน 
เพราะฉะนั้นท่านต้องไปปรับ ไปแก้ เสริมศักยภาพ อสม. หรือ อสส. อาสาสมัครสาธารณสุข
ของ กทม. มีครับ แต่เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้ท างาน ไม่มีการสนับสนุน เอาง่าย ๆ  
ท่านประธานครับ ผมได้รับแจ้งจากคณะกรรมการท่ีเขามีส่วนร่วมในการพิจารณา
งบประมาณด้านส่งเสริมสุขภาพท่ีจัดให้จังหวัด จัดให้ กทม. ขณะนี้มีเงิน ๑,๕๐๐ ล้านบาท 
ใช้ไม่ได้ ต้องรอผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ เป็นงบส่งเสริมสุขภาพมันมีประโยชน์ ถ้าเอาไป 
ส่งเสริมสุขภาพพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพฯ ให้มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ป้องกันโควิด 



  ๖๘๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๒๔/๒ 
 
(COVID) ได้ สู้กับโควิด (COVID) ได้ แต่ไม่ท าครับท่านประธาน ปีหน้า สปสช. ใหญ่ 
เขามองแล้วว่าถ้าคุณยังไม่ใช้งบประมาณก้อนนี้ เขาจะไม่จัดให้ อันนี้เป็นตัวอย่างครับ ต้องไป
แก้ตรงนี้  ท่านประธานท่ีเคารพครับ นี่คือความสามารถในการบริหารงบประมาณเป็นตัวอย่าง  
แต่ความสามารถในการบริหารงบประมาณท่ีทุกคนต้องเจ็บช้ าน้ าใจ ทุกคนรอความหวัง  
ทุกคนรอวัคซีน สมาชิกบางท่านผมขออนุญาตยกค าพูดท่านมาเลย รอวัคซีนกลับได้ฟอร์มาลีน  
บันทึกอยู่ในสภาแห่งนี้ครับ ประเทศไทยเป็นอย่างนี้เลยท่านประธานครับ บริหารวัคซีน
ผิดพลาดบกพร่อง ผิดพลาดตอนไหนท่านประธาน ตั้งแต่แผนบริหารวัคซีน เราบอกว่าท่าน
จัดหาวัคซีนล่าช้า ท่านก็ยืนยันว่าเป็นไปตามแผน เป็นไปตามแผน สิ้นปีผมจะฉีดครบ  
๕๐ ล้านคน นั่นคือแผนท่ีท่านวางไว้ขณะท่ียังไม่มีการระบาดระลอกท่ี ๓ แล้วการระบาด
ระลอกท่ี ๓ ประเทศไทยได้ชื่อเป็นอันดับ ๑ ของการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วหรืออัตราการแพร่เชื้อ 
รีโพรดักชันเรท (Reproduction Rate) ท่านประธานครับภาษาอังกฤษเขาใช้อย่างนี้   
จากสถิติท่ีเขาวัดออกมา ๑ ต่อ ๒.๒๕ หมายความว่า ๑ คน แพร่เชื้อได้ ๒-๓ คน ตลอด 
ทวีคูณไปครับท่านประธาน วันท่ี ๑๓ เมษายน สูงสุด สูงสุดในโลก ภูมิใจไหมครับท่านประธาน 
ภูมิใจสิครับ หลังจากเมษายน พฤษภาคมมาเข้า ๑๕๐,๐๐๐ คน ตายเป็นพันกว่าคน ---------  
 

- ๓๒๕/๑ 
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นี่อย่างไรครับท่านประธาน นี่ก็คือความหย่อนยานความล้มเหลว ท้ัง ๆ ท่ีรู้ว่าถ้าคุณบริหารดี
วางแผนเรื่องบริหารวัคซีนท่ีดีคุณจะมีวัคซีนมาฉีดก่อนท่ีจะมีการระบาดระลอก ท่ี ๓  
เมื่อเมษายน แต่สายครับ ผมจะไม่ลงลึกในรายละเอียดว่าการระบาดแต่ละครั้งเป็นอย่างไร
เพราะเพื่อนสมาชิกพูดไปเยอะ แต่สรุปว่าการระบาดแต่ละครั้งเกิดจากข้อผิดพลาดบกพร่อง 
การปล่อยปละละเลย เกิดจากกระท าของเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด เป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีรัฐ
ท้ังหมดท่ีผิดพลาดบกพร่อง คุณฆ่าประชาชนอย่างเลือดเย็นจากความไร้ประสิทธิภาพ 
ไร้ความสามารถ ท่านประธานครับ ถ้า พลเอก ประยุทธ์ ในฐานะ ผอ. ศบค. รวบกฎหมาย
เข้าไปหมด ๓๑ ฉบับ จัดการหาวัคซีนได้ ฉีดให้กับพี่น้องประชาชาตั้งแต่กุมภาพันธ์ มีนาคมมา 
สิ่งท่ีเราเห็นวันนี้จะไม่เกิด วางแผนผิดพลาด วางหาวัคซีนแค่ตัวเดียวมั่นใจว่าจะได้ พอมาเกิด 
ระบาดระลอก ๓ มาแล้ว ตาลีตาเหลือก หันรีหันขวาง มีอะไรไปคว้ามาหมด ไม่ได้ครับ 
เพราะคุณไม่มีแผนจะซื้อเขา ได้ซิโนแวค (Sinovac) จากจีนเพราะเขาเมตตา มาเป็นวัคซีน
ชดเชยส ารอง ท้ังท่ียังไม่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก ท้ังท่ีบอกว่ามีประสิทธิภาพ 
เอฟฟิเชินซี (Efficiency) นี้ต่ าสุด ท้ังท่ีความปลอดภัยในผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป มีหลักฐานต่ ามาก 
ในการจะบอกว่าปลอดภัยหรือไม่ ท่านประธานครับ ผมไปฉีดเข็มแรก ผมอายุ ๕๙ ปี แต่อีก 
๒๐ วัน ผมจะอายุ ๖๐ ปี เขาก็ฉีดซิโนแวค (Sinovac) ให้ผม แล้วผมยังงงว่าถ้าผมอายุ ๖๐ ปี 
ผมจะต้องไปฉีดเข็มท่ี ๒ ไหม นี่อย่างไรครับ วิธีการจัดการเรื่องวัคซีนวางแผนมีปัญหา  
การจัดหามีปัญหามาก ข้อมูลวัคซีนเป็นข้อมูลด ามืด จะได้เมื่อไร ท าไมไม่ได้ ไม่มีใครรู้ แม้แต่
แพทย์ผู้ปฏิบัติงานมึนกันไปหมด แล้วท่ีส าคัญวางแผนการจัดหาวัคซีนแบบดูถูกศักดิ์ศรี 
ความเป็นมนุษย์ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ เอาวัคซีนที่ตัวเองเลือกบอกว่าเป็นวัคซีนหลัก แต่วัคซีน
ท่ีประชาชนต้องการเลือกเป็นวัคซีนทางเลือก ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ 
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๗ วรรคสาม ไม่ส าเหนียก ไม่ส านึกเลย ว่าเขามีสิทธิท่ีจะได้รับการป้องกัน  
ขจัดโรคติดต่ออันตรายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณก็เลี่ยงโดยใช้ค าว่า ทางเลือก เพราะคุณต้อง
ไปจ่ายเงิน ถ้าเป็นวัคซีนหลักคุณไม่ต้องจ่ายเงิน ผมเรียกร้องครับ พี่น้องประชาชนสนใจมาก  
รัฐต้องประกาศวัคซีนท่ีผ่านการรับรองจากองค์การอนามัยโลกทุกตัวท่ีมีดี มีคุณภาพสูง  
มีความปลอดภัยสูงเป็นวัคซีนหลักของชาติ ทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าถึงฟรี ไม่ได้ห้ามครับ  
ภาคเอกชนจะจัดหา ภาครัฐส่วนใหญ่จะจัดหา เช่น ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดศักราช  



  ๖๘๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๒๕/๒ 
 
ผมขออนุญาตใช้ค าแบบชาวบ้านครับ ตบหน้ารัฐบาลท่ีหวงห้ามหวงแหนไว้ไม่ให้ใครสั่ง  
เปิดโอกาสให้สั่งได้ ถ้าเขาสั่งได้ น ามาบริการได้ รัฐบาลต้องเป็นผู้อุดหนุนค่าวัคซีน เพื่อให้
ประชาชนได้บริการฟรี ท้องถิ่นท่ีมีโอกาสหามา แต่ผมไม่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเอาเงินท้องถิ่นมา
ใช้ในภาวะเยี่ยงนี้ แม้จะเป็นเงินสะสม เอาไปใช้ในการท่ีจะแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเยียวยาพี่น้อง
ประชาชนให้ฟื้นจากภาวะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด (COVID) ดีกว่า รัฐต้องจัดให้ครับ 
   ท่านประธานท่ีเคารพครับ สิ่งท่ีมีปัญหาเยอะท่ีสุดคือเรื่องข้อมูลข่าวสาร  
ผมแนะน าเรียนท่านประธานไปแล้ว มีความสับสนมาก เช้าพูดอีกอย่าง เย็นว่าอีกอย่าง  
มีการยกตัวอย่างในสภาไปแล้ว ผู้ประกอบการธุรกิจมาตรา ๓๕ ประกาศบอกว่าจะให้
ประกอบกิจการได้ตอนเช้า ตอนเย็นยกเลิก นี่คือมาตรการท่ีไม่แน่นอนหละหลวม  
สร้างปัญหาให้กับผู้ปฏิบัติมาก อันนี้คือสิ่งท่ีผมน าเรียนท่านประธานจากการบริหารวัคซีน 
ท่ีถือว่าเลวร้ายย่ าแย่ท่ีสุด เห็นชีวิตพี่น้องประชาชนเป็นของเล่น ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่
ผมบอกว่ามีโรคระบาดคนแล้ว ขออนุญาตยกตัวอย่างโรคระบาดสัตว์ ไม่ยกไม่ได้จริง ๆ 
 

- ๓๒๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๘๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๒๖/๑ 
 
ท่านประธานครับ โค วัว ควาย ผมขออนุญาตใช้ค าว่า ควาย ครับ ไม่อยากจะเรียกกระบือ 
กระบือเป็นภาษาเขมร โคและกระบือ ๗,๔๐๐,๐๐๐ ตัว ในประเทศไทยขณะนี้ก าลังโดนหนัก 
โรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin) ท่ีเป็นตุ่มพุพองเต็มผิวหนังน า โดยน าพวกแมลงท่ีกัดกินเลือดเขา 
แพร่กระจาย โรคนี้เกิดท่ีแอฟริกา เกิดมา ๔-๖ ปีแล้ว แล้วเกิดท่ีจีนเมื่อ ๒ ปีท่ีแล้ว พี่น้อง 
ผู้เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เขารู้ว่ามันก าลังจะมาเมืองไทย แต่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ได้สนใจ  
เกิดการระบาดท่ีอีสานแพร่กระจาย ควานหาวัคซีนไม่มี เปรียบเทียบกับเวียดนาม เขามีมา 
ตั้ง ๒ ปีแล้ว เขาเรียก ลัมปี แวก (Lumpy Vac) วัคซีนฉีดเพื่อป้องกันโรคนี้ ๑ ขวด หรือ  
๑ ไบเอล (Byel) ฉีดได้ ๒๕ โดส เมื่อวานแห่แหนรับ ๖๐,๐๐๐ โดสท่ีส่งมาจากแอฟริกา  
ท่านประธานครับ วัว ควาย เป็นเงินฝากก้อนสุดท้ายของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนน่าน
บ้านผม เขาฝากเงินไว้กับสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ วิกฤติเศรษฐกิจ 
อย่างนี้เขาไปขาย เขามีเงินมาจุนเจือครอบครัว แต่คุณไปท าลายเงินก้อนสุดท้ายของเขา  
จากการหละหลวม จากการปล่อยปละละเลย ท่านประธานครับด้วยความเคารพ 
ท่านประธานครับ พี่น้องเกษตรกรต้องกระเสือกกระสนไปหาซื้อวัคซีนท่ีมาจากเวียดนาม  
หิ้วมาขายท่ีโน่น ๒,๐๐๐ บาท มาขายท่ีนี่ ๕,๐๐๐ บาทก็เอา ๕,๐๐๐ บาท ฉีดได้ ๒๕ ตัว 
ก็ เอา หวังพึ่ งรัฐไม่ได้  เขาต้องกระเสือกกระสนเพื่อดูแลของเขาเอง และท่ีส าคัญ 
ท่านประธานครับ ท่ีจังหวัดน่านบ้านผมมีโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ควายไทย ควายน้ าว้า 
เป็นควายพันธุ์ดีให้น้ านมเยอะได้รับการส่งเสริม โครงการอนุรักษ์ควายไทย ผมบอกผ่าน  
ท่านประธานไปยังอธิบดีกรมปศุสัตว์หรือรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องท่ีดูแลอยู่ ถ้าท่านไม่รีบจัดการ 
หัวท่านจะหลุดจากบ่า แค่ควายไทย ควายน้ าว้านี้ ท่านประธานครับด้วยความเคารพ 
ท่านประธาน นี่คือตัวอย่างของการบริหารงานท่ีล้มเหลว ท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ  
ท่ีไม่อยากให้ไปใช้เงินก้อนนี้ ๓.๑ ล้านล้านบาท ใช้แล้วฉิบหาย ขออนุญาตใช้ค าอย่างนี้ครับ
ท่านประธาน ถ้าไม่สุภาพผมขอถอน เก็บเงินก้อนนี้ให้คนท่ีเขามีความรู้ความสามารถ 
เข้ามาท าดีกว่าท่านประธาน ไม่ต้องกลัวครับ พ.ร.บ. งบประมาณก็บอกอยู่แล้ว รัฐธรรมนูญ  
ก็บอกไปแล้ว ในช่วงท่ีใช้ไม่ได้ก็ใช้งบประมาณปีเก่าไปพลางก่อน แล้วปีนี้มันเหมือน
งบประมาณปีเก่าแน่นอน งบลงทุนน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นงบประจ าใช้ได้หมด ท่านประธาน
ท่ีเคารพครับจากท่ีผมอภิปรายมานี้ สิ่งท่ีเลวร้ายท่ีสุดจากความไร้ความสามารถของ 



  ๖๘๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๒๖/๒ 
 
หัวหน้ารัฐบาล ผมไม่โทษรัฐมนตรีท่านอื่นเลยครับ เพราะท่านรวบอ านาจมาหมดเลย  
มันท าให้เกิดความไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อถือ เสียงสะท้อนจากเพื่อนสมาชิกพรรคร่วมรัฐบาล 
บอกชัดครับ ไม่เชื่อมั่น ไม่เชื่อถือ เกิดวิกฤติศรัทธา เป็นปัญหาหนัก พี่น้องประชาชนวิกฤติ
ศรัทธาก าลังเกิดขึ้นมา แค่พิธีกรท่านหนึ่งในรายการทีวีช่องดังเขียนในเฟซบุ๊ก (Facebook) 
บอกว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่ พรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล ไล่ประยุทธ์ออกไปจาก 
การอภิปรายงบประมาณ ท่านประธานไปดูคอมเมนต์ (Comment) ครับ เห็นด้วย เห็นด้วย  
เห็นด้วย ๑๐,๐๐๐ คน ยังไม่เห็นด้วยสัก ๑ คนครับ นี่ครับวิกฤติศรัทธาท่ีเกิดขึ้น พี่น้อง
ประชาชนเขาไม่เอาแล้ว เขาไม่ไหวจริง ๆ เพราะฉะนั้นโดยสรุปครับท่านประธาน ผมเอง 
ไม่รับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่านประธานครับ ท่ีผมพูด
ผมพูดด้วยความสิ้นหวังมาก ท้อแท้ครับ ไม่แตกต่างจากพี่น้องประชาชน ถ้ามี พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ เพราะฉะนั้นขอเรียกร้องฝ่ายนิติบัญญัติเรา  
ช่วยใช้กลไกของนิติบัญญัติในการท่ีจะตรวจสอบควบคุมฝ่ายบริหาร ไม่ไว้วางใจโดยการ 
ไม่ลงคะแนนรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อปลุกจิตส านึก
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้กลับมาพิจารณาตัวเองว่าฉันจะลาออกหรือยุบสภาดี 
ขอบคุณท่านประธานครับ 
 

 - ๓๒๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๘๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๒๗/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไปท่านนิติพล 
เชิญครับ 
  นายนิติพล ผิวเหมาะ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ฝ่ายโสตขออนุญาตเอาสไลด์ 
(Slide) ขึ้นรอเลยนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายนิติพล ผิวเหมาะ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธาน ผม นิติพล 
ผิวเหมาะ แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล วันนี้จะมาอภิปรายงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อมครับ ผมนิยามงบประมาณปีนี้ว่างบตาบอด ๒-๔-๓ คืออะไรครับ ๒ แย่ ๔ พัง 
๓ ฟื้น ตามผมมาครับ จะอธิบายให้ฟัง ก็ต้องย้อนกลับไปดูก่อนว่า ๒ แย่ ในอดีต ๗ ปีท่ีผ่านมา 
  เรื่องท่ี ๑ นับตั้งแต่วินาทีท่ี พลเอก ประยุทธ์ เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐประหาร 
เมื่อ ๗ ปีนั้น เมื่อปี ๒๕๕๗ ท่านจัดสรรงบประมาณสิ่งแวดล้อมไว้อย่างไร เตี้ยติดดินมาตลอด 
มาดูปีท่ีสูงท่ีสุดเลยก็แล้วกัน ปี ๒๕๕๙ ได้ไป ๕.๖ เปอร์เซ็นต์ ท าแบบนี้ท่านมาถูกทางแล้ว
หรือครับ เวลาท่ีสถาบันชั้นน าของโลกเขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือว่าอันดับโลกต่าง ๆ 
ถ้าอยู่อันดับ ๑๐ ถ้าเป็นเรื่องแย่ ๆ อยู่อันดับ ๑๐ ผมก็อายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีแล้ว 
แต่รัฐบาลนี้ท าให้ค่าฝุ่นพีเอ็ม ๒.๕ (PM 2.5) สูงเป็นอันดับ ๓ ของโลก ท าให้ปริมาณการท้ิงขยะ 
ลงสู่ทะเลสูงเป็นอันดับ ๕ ของโลก และยังน าเข้าขยะพลาสติกเข้าสู่ประเทศไทยสูงเป็น 
อันดับ ๓ ในอาเซียน (ASEAN) นี่เพิ่งเป็นข้อมูลเมื่อปี ๒๕๖๓ ท่ีผ่านมานี้เอง ถ้าอยู่ต่อไปอีก 
๗ ปี จะไม่ใช่ ๗ ปีซ่อม ๗ ปีสร้าง เหมือนท่ีท่านพูดไว้ แต่จะเป็นอีก ๗ ปีแห่งความหายนะ 
ของสิ่งแวดล้อมไทย  
   เรื่องท่ี ๒ ตัวชี้วัดความส าเร็จหรือว่าเคพีไอ (KPI) ท่านรู้ไหมว่าตัวชี้วัด
ความส าเร็จของรัฐบาลกับของชาวบ้านไม่เหมือนกัน ตัวชี้วัดความส าเร็จของรัฐมุ่งท่ีจ านวน
กลุ่มเป้าหมายในเชิงปริมาณ ลองไปดูงานกิจกรรมต่าง ๆ  เวลาท่ีรัฐบาลจัด ตอนเช้าคนมาลงชื่อ 
คนนั่งกันเต็มไปหมด เผลอแว๊บเดียวหายไปหมดแล้วครับ แต่แบบนี้รัฐเขาถือว่าส าเร็จแล้ว
เพราะว่าคนลงชื่อครบตามเอกสารแล้ว ไปดูกันครับ ของชาวบ้านละ ตัวชี้วัดเขาคืออะไร  
ง่าย ๆ ครับ แค่เขาไม่เห็นว่าน้ าเสียถูกปล่อยลงคลอง แค่เขาไม่เห็นว่าโรงงานอุตสาหกรรม
ปล่อยฝุ่นคลุ้งแล้วควันลอยมาตกท่ีบ้านเขา แค่นี้เขาก็ดีใจจะแย่แล้วครับ ตรงนี้ชัดเจนเลย 



  ๖๘๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๒๗/๒ 
 
ว่าตัวชี้วัดของรัฐไม่ตอบโจทย์ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้อะไรไม่ได้เลย กลับมาดูท่ีปัจจุบัน  
มาดูท่ีงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ ในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ได้เศษงบประมาณไป ๓.๙ เปอร์เซ็นต์ ฟังไม่ผิดครับ ๓.๙ เปอร์เซ็นต์ รัฐบาล
พอใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยแล้วหรือครับ ผมเรียกได้เลยว่างบปี ๒๕๖๕ คืองบตาบอด 
ท่ีมองไม่เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ตอบโจทย์นโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลเองด้วยซ้ า  
มาครับ มาดู ๔ ตัวอย่าง ท่ีพังยับกัน  
  พังยับท่ี ๑ งบตั้งรับรุกไม่เป็น ในแผนย่อยนโยบายในยุทธศาสตร์ ด้านการจัดการ 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ พูดง่าย ๆ ก็คืองบประมาณท่ีเอามา
แก้ปัญหาโลกร้อน ได้งบประมาณไป ๑,๑๐๐ ล้านบาท น่าสนใจตรงนี้ครับ ไปดูที่กรมอุตุนิยมวิทยา
เอางบประมาณก้อนนี้ไป ๙๐๐ ล้านบาท เอาไปท าอะไร ไปซื้อเครื่องตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 
ซื้อเครื่องวัดลมเฉือน คือเน้นไปท่ีการแจ้งเตือน ผมไม่ได้บอกว่าการแจ้งเตือนไม่ดี เป็นเรื่อง  
ท่ีต้องมี แต่รัฐต้องท างบประมาณให้กับการแก้ไขปัญหาเรื่องโลกร้อนท่ีต้นเหตุมากกว่า  
ต้องพยายามท าให้น้ าท่วมให้ได้น้อยท่ีสุด ต้องพยายามท าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลให้ได้ 
มากท่ีสุด ต้องท าให้ฝุ่นลดปริมาณให้ได้มากท่ีสุด แบบนี้หมายความว่าอย่างไร มันเปรียบ
เหมือนกับว่ารัฐปล่อยให้ประชาชนไปยืนอยู่ริมหน้าผา พอเสือเดินมาเอาเงินงบประมาณ  
ไปซื้อเชือกโยนให้ประชาชนไต่หนีกันตามมีตามเกิดแบบนี้นะครับ 
 

- ๓๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๒๘/๑ 
 
  พังยับท่ี ๒ ลับดาบรอ หาข้อมูลเตรียมฟันงบ ไปดูครับ โครงการบูรณาการ
การจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะทะเลชายฝั่งใน ๒๓ จังหวัด และโครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ
ใช้งบประมาณไปเกือบ ๗๐ ล้านบาท หมดไปกับการเตรียมหาข้อมูล ผมเน้นย้ านะครับ 
เตรียมหาข้อมูล ส าหรับสิ่งปลูกสร้างริมทะเลท่ีมีการยกเว้นการท าอีไอเอ (EIA) หรือรายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผมโทรไปคุยกับเพื่อนผมท่ีปักษ์ใต้ ร้องเสียงหลงเลยครับ โอ๊ย นายหัว 
พัง พังหมดแล้ว เพราะอะไร ก็มันคือการสร้างก าแพงกันคลื่น 
   พังยับท่ี ๓ ดาบคมแล้วก็ฟันสิครับ รออะไรละ งบประมาณสร้างก าแพงกันคลื่น 
ปี ๒๕๖๕ นี้ฟันไป ๑,๐๙๐ ล้านบาท เกือบ ๆ ๖๐ โครงการ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ไม่ใช่ว่าก าแพงกันคลื่นไม่มีข้อดี แต่เราต้องดู ถ้าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการกัดเซาะแบบชั่วโคตร 
ก าแพงกันคลื่นคือค าตอบ แต่ส าหรับบางพื้นท่ีกัดเซาะเพียงชั่วคราวเป็นช่วงตามฤดูกาล 
ไม่มีความจ าเป็น แต่รัฐบาลเลือกท่ีจะท าก าแพงกันคลื่นกับทุกพื้นท่ี เพราะอะไร เพราะมันง่าย 
ไม่ต้องท าอีไอเอ (EIA) แบบนี้เขาเรียกว่างบตาบอด มองไม่เห็นเลยว่าหาดทรายของประเทศไทย 
หายไปแทบจะหมดแล้ว พวกเราเตรียมตัวให้พร้อม หมดโควิด (COVID) แล้ว แพ็ก (Pack) กระเป๋า 
เราไปเท่ียวทะเลกัน ก่อนท่ีจะไม่หาดทรายสวย ๆ ให้เราไปเดินทอดน่อง 
   พังยับท่ี ๔ รู้ว่าแย่แต่จะท า ใครจะท าไมละ กระทรวงพลังงานได้รับงบประมาณไป  
๑.๕ พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีแล้ว ๔๒๒ ล้านบาท ผมก็ดีใจนะครับ เห็นแล้วว่ารัฐบาล 
เริ่มสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะรู้ว่าพลังงานสะอาดนี้คือหนึ่งในวิธีท่ีจะท าให้เรามีอากาศ
สะอาดได้หายใจ ดีใจได้แป๊บเดียว เปิดเอกสารงบประมาณดู โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานด้านพลังงานทดแทน ปีนี้รับไป ๘๒๒ ล้านบาท แต่ มีค าว่า แต่ ครับ  
เอาไป ๕๐๐ ล้านบาท ไปใช้เป็นเงินอุดหนุนชดเชยส่วนต่างการรับซื้อน้ ามันปาล์มดิบของ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยแล้ว เร่ิมสงสัยจริง ๆ ว่าการซื้อน้ ามัน
ปาล์มดิบมาท าเชื้อเพลิงเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อมตรงไหน เราไม่มีวิธีอื่นแล้วหรือครับท่ีจะหา
พลังงานทดแทน แล้วแบบนี้จะท าอย่างไร เรามาดูกันครับ ถ้าจะท างบประมาณสิ่งแวดล้อม 
เพื่ออนาคตควรท าอย่างไรจึงจะฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทยได้ วันนี้ไม่ใช่เรื่องท่ีจะมาบอกว่า 
ใครอาบน้ าร้อนมาก่อน แต่เราต้องมาช่วยกัน ร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  



  ๖๙๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๓๒๘/๒ 
 
ออกไปดูท่ัวโลกเขาพูดเรื่องอะไรกัน วันนี้เขาพูดเรื่องโลกร้อน คืออะไรครับ ก็คือการท่ีปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากจนเกินไปจนท าให้เกิดโลกร้อน ผมพูดเปรียบภาพให้ง่ายขึ้น  
ก๊าซคาร์บอนก็ เหมือนผ้าน่วมผืนหนา ๆ มันก็รับแสงอาทิตย์อมความร้อนอยู่  เราท่ีนอน 
ห่มผ้านวมผืนหนา ๆ  นี้อยู่มันก็ร้อนขึ้น ร้อนขึ้นถูกไหม วิธีแก้ไขท าอย่างไร เราก็ต้องเปลี่ยน 
ผ้านวมผืนหนา ๆ นี้ให้มันบางลง บางลง กลายเป็นผ้าแพรผืนบาง ๆ ให้ได้ ด้วยการลด  
การปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่บรรยากาศ  
   ผมขออนุญาตน าเสนอแบบนี้ น าเรียนต่อท่านนายกรัฐมนตรี ขออนุญาต 
เสนอทางออกให้กับท่านนายกรัฐมนตรี ๓ ฟ้ืนฟู 
 

- ๓๒๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๒๙/๑ 
 
  ฟื้นฟูท่ี ๑ ท าไมรัฐบาลไม่กล้าท่ีจะเพ่ิมงบส่ิงแวดล้อมให้มากขึ้น ๗ ปีท่ีผ่านมา 
พิสูจน์มาชัดเจนแล้วว่าล้มเหลว แต่ท่านเลือกท่ีจะท าอย่างเดิม แล้วท่านจะไปคาดหวังว่า
สิ่งแวดล้อมไทยจะดีขึ้นได้อย่างไร ทุกวันนี้คนไทยอายุสั้นลง เพราะว่ามีสารพิษอยู่ในร่างกาย 
มากจนเกินไปแล้ว 
  ฟื้นฟูท่ี ๒ ท าไมรัฐบาลไม่ทุ่มงบประมาณไปกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เพราะปัจจัยท่ีท าให้โลกร้อนมีอยู่ ๒ สาเหตุ นั่นก็คือพลังงานและ 
การขนส่ง ท่ีควรท าทันทีเลยคือการลงทุนกับจุดชาร์จ (Charge) ไฟฟ้า เพื่อกระตุ้นให้คน
อยากจะมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า นี่เป็นค าถามและผมงงอยู่จริง ๆ ว่าท าไมรัฐบาลไม่อยากจะท าให้ 
รถยนต์ไฟฟ้านี้ราคาถูกลง ท้ังท่ีจริง ๆ แล้วรถยนต์ไฟฟ้าช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
ได้มากมายมหาศาล ท่านต้องระลึกไว้นะครับ ว่าโลกหมุนตามประเทศพัฒนาแล้ว โลกไม่ได้หมุน 
ตามประเทศไทย ลองไปดูประเทศใหญ่ ๆ ยุโรป จีน อเมริกา เขาสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้ากัน  
จะเป็นจะตาย ผมมีค าถามท่ีงงจริง ๆ รัฐบาลเคยคิดไหมว่าจะตั้งเป้าในการลดจ านวนรถยนต์ 
ท่ีใช้น้ ามันให้หมดจากประเทศไทยในปีไหน ถ้ามีจุดชาร์จ (Charge) ไฟมากขึ้น ก็จะเกิด 
การจ้างแรงงานมากขึ้น การพัฒนาทักษะของแรงงานก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วย เป็นการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม และเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ท่ีประเทศอังกฤษคาดการณ์ไว้ว่า
เขาจะสร้างงานได้ ๗๐๐,๐๐๐ ต าแหน่ง และจะเพิ่มขึ้นสูงไปอีกเป็น ๑.๑๘ ล้านต าแหน่ง  
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า เป็นท้ังการสร้างงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานท่ีเกิดจาก
ปัญหาโควิด (COVID) ไปพร้อม ๆ กัน 
  ฟื้นฟูท่ี ๓ ทุกวันนี้อากาศแปรปรวนไปหมด เพราะปัญหาโลกร้อน นวัตกรรม
ในการดักจับคาร์บอนในอากาศยังมีอยู่น้อย แต่ท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว นั่นคือป่าไม้และทะเล 
ท าไมรัฐบาลไม่อัดงบประมาณ เพิ่มงบประมาณไปให้กับ ๒ สิ่งนี้ เพราะ ๒ สิ่งนี้ ๒ พื้นท่ีนี้ 
คือพื้นท่ีท่ีดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีท่ีสุดในโลกใบนี้ รู้ไหมครับ ฝรั่งเขาเรียกป่าไม้ 
ว่าอะไร กรีนคาร์บอน (Green Carbon) เขาเรียกทะเลว่าบลูคาร์บอน (Blue Carbon)  
ผมเองไปคุยกับนักวิจัย ไปคุยกับองค์กรระดับโลกหลายท่ี ท้ังเวิลด์แบงก์ (World Bank) 
นักวิจัยต่าง ๆ ชั้นน าของโลกถึงวิธีการแก้ไขปัญหานี้ เรามาท างานร่วมกันครับท่าน
นายกรัฐมนตรี งานจะได้เร็วขึ้น ถ้าท างบประมาณตามแบบท่ีผมเสนอมานี้ รัฐบาลจะมีไม้ 



  ๖๙๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                ศิริลักษณ์ ๓๒๙/๒ 
 
น าทางให้กับงบประมาณตาบอดท่ีมองไม่เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เวลาท่ีท่านนายกรัฐมนตรี 
ไปประชุมระดับประเทศ หรือว่าระดับสากลจะได้ไม่เดินหลงทางตกขอบเวที ท่ีส าคัญครับ 
ผมจะเลิกตามใจคนรวย ๑ เปอร์เซ็นต์ ท่ีดื้อเอาแต่ใจแล้วกลับมาดูแลคน ๙๙ เปอร์เซ็นต์  
ใช้สติปัญญาของเขาในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างอนาคตใหม่ท่ีก้าวไกลไปกว่านี้ 
ด้วยการท างบประมาณสิ่งแวดล้อมท่ีสอดรับกับการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไทยและสอดคล้องกับ
กระแสโลก ขอบคุณครับท่านประธาน  
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป
ท่านไพลินครับ  
  นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ (สมุทรปราการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
เขต ๗ จังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ดิฉันจะมาอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดิฉันเองได้ฟังค าแถลงของท่าน พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา ท่านนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้เห็นกรอบในการท างานท้ัง ๖ ยุทธศาสตร์ ท่ีท่าน
นายกรัฐมนตรีได้แถลงไป ดิฉันเองเป็นหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะรับหลักการ  
ดิฉันเองมองไม่เห็นเลยว่าการท่ีไม่รับหลักการแล้วประเทศชาติจะเดินต่ออย่างไร แล้ววันนี้ 
ได้ฟังเพื่อนสมาชิกได้พูดถึงกระทรวง กระทรวงหนึ่งท่ีโดนตัดลดงบประมาณ ซึ่งเป็นกระทรวง
ท่ีดิฉันเองได้ท างานร่วม -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๓๐/๑ 
 
ในช่วงท่ีเราเจอวิกฤติโควิด (COVID) ซึ่งกระทรวงนี้ได้ท างานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน 
ได้ เป็นอย่ างดี  ได้ เสียงตอบรับจากการท างานในการท างานเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชน 
ในโรงงานอุตสาหกรรม ในบริษัท แล้วก็ได้ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤติ 
โรคระบาดไวรัสโคโรนา (Virus Corona) ท่ีผ่านมา ซึ่งดิฉันเองได้สอบถามไปยังท่ีกระทรวง
แรงงานในตัวเลขท่ีทางเพื่อนสมาชิกได้บอกว่าได้โดนตัดลดไป ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งตรงนี้
เองทางกระทรวงแรงงาน โดยท่านรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น เอง ท่านก็ได้ชี้แจงมาแล้วว่า 
รัฐบาลไม่ได้ตัดลดงบประมาณเลย แต่เป็นผลพวงมาจากปี ๒๕๖๔ ซึ่งเราได้รับเงินสมทบ
น้อยลง ก็เลยท าให้มีตัวเลขท่ีขยับ แล้วก็มีตัวเลขท่ีติดลบ ดิฉันได้ท างานในช่วงท่ีเราเจอ 
วิกฤติโควิด (COVID) ท่ีผ่านมา ในระลอก ๓ ดิฉันเองได้รับฟังเสียงพ่อแม่พี่น้องประชาชน 
ในผู้ใช้แรงงานเองก็ดี แล้วก็ผู้ประกันตน กระทรวงแรงงานเข้าไปช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้อง
ประชาชนได้อย่างเต็มก าลัง ซึ่งเป็นกระทรวงเล็ก ๆ แต่วันนี้กระทรวงแรงงานสามารถ 
ท่ีจะท างานเป็นกระทรวงหลัก แล้วก็เป็นกระทรวงเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี  ดิฉันเองก็ต้อง 
ขอน าค าชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมาแจ้งให้กับคณะท างาน โดยท่าน พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา แล้วก็ท่านรัฐมนตรี สุชาติ ชมกลิ่น ได้รับทราบว่าวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชน
ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในส่วนเกี่ยวกับการท างานเชิงรุกในการเข้าไปตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 
(Virus Corona) ไวรัสโควิด-๑๙ (Virus COVID-19) แล้ววันนี้ในภาคจังหวัดในส่วนของพื้นท่ี 
ท่ีมีผู้ติดเชื้อท่ีมีจ านวนหลายราย ในจังหวัดสมุทรปราการก็ได้รับความกรุณาจากท่าน
รัฐมนตรีได้ลงไปแก้ปัญหาในจุดนี้ แล้วดิฉันเองก็อยากจะเติมในส่วนของกระทรวงท่ีว่าวันนี้
เม็ดเงินต่าง ๆ ท่ีจะลงไปช่วยในเรื่องกระทรวง ดิฉันเองได้เห็นตัวเลขว่างบประมาณของ
กระทรวงนี้มีเพียง ๓๐๐ กว่าล้านบาท แต่ต้องท างานในหลายมิติท่ีจะช่วยเหลือผู้ประกันตนเอง 
ก็ดี ช่วยเหลือเกี่ยวกับการชดเชยเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชน ซึ่งมีหลายโครงการ 
ท่ีทางกระทรวงแรงงานได้ท าไป แล้วก็สามารถท่ีจะครอบคลุมช่วยเหลือให้กับผู้ใช้แรงงาน  
ได้เป็นอย่างดี ซึ่งจากท่ีมีมาตราช่วยเหลือ คือเรารักกันของมาตรา ๓๓ ท่ีตอนนี้ได้ลงไป
ช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ถึง ๙ ล้านกว่าคน ซึ่งตรงนี้ดิฉันเองจะได้พิจารณา 
ร่างงบประมาณในปี ๒๕๖๕ นี้ ดิฉันได้เห็นถึงการท างานในหลาย ๆ มิติของท่านนายกรัฐมนตรี 
แล้วก็ทางรัฐบาลจากกระทรวงหลาย ๆ กระทรวงท่ีท างานได้อย่างเต็มท่ีและเต็มก าลัง ดิฉันเอง 



  ๖๙๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๓๓๐/๒ 
 
ให้ก าลังใจค่ะ และดิฉันเชื่อว่าเม็ดเงินต่าง ๆ ท่ีจะกระจายไปแต่ละกระทรวงเชื่อว่าจะเป็น
ประโยชน์ แล้วก็สามารถท่ีจะท าให้ประเทศก้าวข้ามวิกฤตินี้ไปได้ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ดิฉันเช่ือว่า
ทางพวกเรารับทราบแล้วได้เห็นปัญหา และทางท่านผู้บริหารเองได้เห็นถึงปัญหาอยู่แล้วท่ีเรา
จะแก้วิกฤตินี้ แล้วก็ในส่วนของโครงการต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลท ามาแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็น 
อย่างดี เป็นโครงการท่ีรัฐบาลได้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนในฐานราก  จะเป็นโครงการ 
เราชนะ โครงการคนละครึ่ง แล้วก็โครงการท่ีทางกระทรวงการคลังได้ท าลงไป ก็ได้เสยีงตอบ
รับจากประชาชนได้เป็นอย่างดี ดิฉันเองอาจจะพูดในฐานะประชาชนและได้ลงพื้นท่ีได้รับฟัง 
ได้รับข่าวสารมาโดยตลอด แล้วก็ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ๒ ปี ได้ลงพื้นท่ีและได้รับฟัง 
ถึงปัญหาต่าง ๆ วันนี้ประชาชนฐานรากได้รับการช่วยเหลือได้อย่างตรงจุดและตรงประเด็น
สิ่งนี้ดิฉันเองอยากจะขอเน้นย้ าว่าเงินงบประมาณต่าง ๆ ท่ีจะลงไปในแต่ละกระทรวง ทบวง 
กรม เพื่อนสมาชิกได้พูดไปหมดแล้ว แล้วก็ได้เห็นในแต่ละประเด็นท่ีแต่ละท่านมีข้อห่วงใย  
มีข้อปรารถนาดี ดิฉันก็มองว่าในส่วนนี้ทางผู้บริหารโดยท่านนายกรัฐมนตรี ท่าน พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะน าไปกระจายให้แต่ละกระทรวงได้ท างาน แล้วในส่วนของดิฉันเอง
และจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ฝากให้ก าลังรัฐบาล ว่าวันนี้จากวิกฤติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นตลอด 
๒ ปีท่ีผ่านมา -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๓๓๑/๑ 
 
เราแก้ปัญหาวิกฤติและเป็นวิกฤติระดับโลก แล้วเชื่อว่าประเทศไทยเราต้องการความร่วมไม้
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ท้ังสมาชิก ๕๐๐ ท่าน ท่ีจะมาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติท่ีจะเกิดขึ้น 
ในวันพรุ่งนี้ แล้วดิฉันเช่ือเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะช่วยกัน ทุก ๆ ท่านจะมีส่วนในการท่ีจะท า
ให้การแก้ปัญหาวิกฤตินี้ผ่านไปได้ด้วยดี ขอบพระคุณค่ะ 
   นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  อีก ๔ ท่าน 
ท่านนพพล เหลืองทองนารา  ท่านศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ  ท่านสุชาติ ภิญโญ และท่านศรัณย์ 
ทิมสุวรรณ เชิญท่านนพพล เหลืองทองนารา ครับ 
   นายนพพล เหลืองทองนารา (พิษณุโลก)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผม นพพล เหลืองทองนารา จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย  
คนพรหมพิราม ท่านประธานครับ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันท่ี ๒ ของการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในวาระท่ี ๑ ผมเองแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บ แต่ก็ด้วย
ความตั้งใจ แล้วก็อยากท่ีจะมาสะท้อนถึงการจัดงบประมาณของรัฐบาลท่ีไม่ครบถ้วน  
ไม่ถูกต้อง ไม่ตรงจุด แล้วก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้  
โควิด (COVID) เป็นประเด็นหนึ่งท่ีถือว่าส าคัญมากในปัจจุบันนี้ รัฐบาลนั้นมีความล้มเหลว 
ไม่ว่าตั้งแต่จะเป็นการป้องกัน การรักษา การจัดหา หรือแม้แต่การเยียวยาหลังจากท่ีเกิดโควิด  
(COVID) แล้วก็หลังจากท่ีโควิด (COVID) ไปแล้ว แต่มีอีกสิ่งหนึ่งท่ีวันนี้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชน
คนไทยก็มีความเสี่ยง แล้วก็เป็นภัยท่ีน่ากลัวไม่แพ้กว่าโควิด (COVID) เลย นั่นก็คือในส่วน
ของการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกรรม ท่านครับ ตอนนี้พี่น้องในภาคเกษตรนั้น 
ความเป็นความตายไม่แพ้โควิด (COVID) หรอกครับ ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับการช่วยเหลือ 
พี่น้องเกษตรกรเป็นตายก็เท่ียวนี้ล่ะครับ การจัดสรรงบประมาณผมเองเท่าท่ีได้ดูการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ท่านเอง
ได้จัดท างบประมาณมาแล้ว ๗ ปี ๘ ปี ใช้เงินไปหลายสิบล้านล้านบาท แล้วก็มีเป้าหมาย  
มียุทธศาสตร์หลายอย่าง ท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติท่ีจะต้องท าให้สอดคล้อง ซึ่งปัจจุบัน
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ฉบับท่ี ๒) ซึ่งจะหมดในปี ๒๕๖๔ ปีนี้ ได้มีการวางเป้าหมาย 
โดยเฉพาะทางด้านภาคเกษตรนี้ว่าพื้นท่ีทางชลประทานจะต้องมีการเพิ่มขึ้นปีหนึ่งเท่าไร  
กี่แสนไร่ท่ีต้องเพิ่มเติม มีน้ าท่ีจะต้องกักเก็บเพิ่มเติมอีกเท่าไร แต่ผลปรากฏว่าในสิ่งเหล่านี้ 



  ๖๙๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๓๓๑/๒ 
 
ตลอดระยะเวลาท่ีรัฐบาลของท่านประยุทธ์ได้จัดท างบประมาณ ไม่ได้จัดท าให้สอดคล้องแล้ว
ก็ตรงตามเป้าตามแผน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยุทธศาสตร์น้ า ๒๐ ปีก็ดีหรือแม้แต่
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศ (ฉบับท่ี ๑๒) ท่านไม่สามารถท่ีท าให้บรรลุเป้าหมาย 
ได้ตามนั้นเลย ท้ัง ๆ ท่ีเม็ดเงินท่ีท่านใช้ไปเป็นเม็ดเงินมหาศาล ท่านครับ อย่างกรมชลประทาน
พื้นท่ีในบ้านเรา ๓๒๑ ล้านไร่ เป็นพื้นท่ีท่ีสามารถท าการเกษตรได้อยู่ประมาณ ๑๕๐ ล้านไร่ 
แล้ว ๑๕๐ ล้านไร่นี้ มันก็มีแค่ ๖๐ ล้านไร่แค่นั้น ๖๐ ล้านไร่ ท่ีจะสามารถพัฒนาไประบบ
ชลประทานได้ แต่นับตั้งแต่ปี ๒๔๔๕ ตั้งแต่ตั้งกรมคลองคือกรมชลประทานสมัยนี้ มาถึงปีนี้
แล้วพื้นท่ีชลประทานท้ังหมดเพิ่งท าส าเร็จไปแค่เกินครึ่งมานิดหนึ่ง เกินครึ่งตรงนี้คือ  
๓๑-๓๒ ล้านไร่ แต่อย่าหวังว่าพื้นท่ีตรงนี้ใน ๓๑-๓๒ ล้านไร่ ท่ีเขียนไว้ว่าเป็นพื้นท่ีในระบบ
ชลประทานพัฒนาแล้ว จะสามารถใช้พื้นท่ีเพื่อความอุดมสมบูรณ์ในระบบชลประทานให้กับ
เกษตรกรได้ท้ังหมด จะเหลือเพียงแค่ ๒๘ ล้านไร่แค่นั้นเองท่ีสามารถจะใช้ได้ แต่อีก  
๔-๕ ล้านไร่นี้ แม้จะอยู่ในเขตชลประทาน แต่รัฐบาลก็ไม่ได้จัดเงินงบประมาณลงไปดูแล  
ท าให้ในส่วนนี้บกพร่อง ถือว่าบกพร่องมาก เพราะว่าอุตส่าห์ลงทุนในเม็ดเงินท้ังหลาย  
ท าพื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้น แต่ว่าการใช้ประโยชน์นั้นก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่สมบูรณ์ แต่ผล
ปรากฏว่าในตอนนี ้-------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๖๙๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๓๒/๑ 
 
ปีท่ีผ่านมา ปี ๒๕๖๓ ต่อกันกับปี ๒๕๖๔ ตรงช่วงนี้ ผลปรากฏว่าอัตราการเพิ่มของพื้นท่ี 
ในระบบชลประทานได้แค่เพียงหลักหมื่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วกับงบประมาณปี ๆ หนึ่ง 
ท่ีได้มีการจัดสรรลงไป เฉพาะของกรมชลประทาน ๖๐,๐๐๐-๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ถือว่า 
ไม่สมประโยชน์เลย แล้วถือว่าเป็นการใช้เม็ดเงินท่ีไม่ได้มีการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ 
แล้วอีกอย่างหนึ่ง ผมเองก็อยากจะขอท่ีจะบอกไว้ ณ ท่ีนี้เลยนะครับว่าท่ีผมพูดอย่างนี้ 
ผมไม่ได้ว่าข้าราชการเป็นหลัก ผมว่าทางรัฐบาลนี่ล่ะครับ เพราะว่าราชการท่ีผมได้สดับ
ตรับฟังมานี้ แต่ละคนก็บอกว่าพวกเขานี้มีประสบการณ์มาพยายามท่ีจะเสนอปัญหาแล้วก็
ผ่านเป็นตัวงบประมาณเข้าไป แต่พอถึงแล้วรัฐบาลก็มีนโยบายในการจัดท างบประมาณ 
อย่างนั้น อย่างนี้ จนสุดท้ายแล้วสิ่งท่ีทางผู้ปฏิบัติอย่างข้าราชการในกรมชลประทานต้องการ
จะไปท าเพื่อสนองปัญหา เพื่อจะแก้ปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไม่สามารถท่ีจะ
แก้ไขได้ตามนั้น คลองชลประทาน ระบบชลประทาน ผมเองอยากจะบอกว่าทางรัฐบาล 
นะครับว่า พื้นท่ีท่ีท่านบอกว่าพัฒนาเป็นเขตชลประทานแล้ว ท่านอย่าหลงอย่าลืมเขา  
การจัดงบประมาณนี้จริงการเดินหน้า การขยายเขตชลประทานเป็นสิ่งท่ีถูกต้อง เพ่ือให้พ่ีน้อง
ประชาชนได้รับผลประโยชน์ ให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ลืมตาอ้าปากได้ แต่ว่าท่านเล่นท าเดิน
ไปข้างหน้า แล้วแถมเดินไปแล้วก็เดินไปไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่วนข้างหลังท่านท้ิงเลย ท่านเชื่อ
ไหมว่ามันมีโครงการหลาย ๆ อย่างท่ีเป็นความผิดพลาดของการทางส ารวจออกแบบ จนวันนี้
อย่างในเขตพื้นท่ีผมท่ีอ าเภอพรหมพิรามกับอ าเภอเมืองพิษณุโลก มีการขุดประตูน้ าชื่อว่า
แม่น้ าอ้อม ท าไปแล้ว ๑๐ กว่าปีแล้ว สูงกว่าระดับท่ีควรจะเป็นถึง ๒ เมตร เพราะฉะนั้น 
ดันน้ าเท่าไรก็ปล่อยน้ ามาแทบจะหมดเขื่อนสิริกิติ์ แล้วก็เขื่อนนเรศวรบ้านผมนี้ปิดบานไว้  
น้ าถึงยกระดับเพื่อจะเข้าคลองตรงนั้นได้ แต่ผลปรากฏว่างบประมาณก็ไม่เคยได้รับจัดสรร 
แล้วพื้นท่ีละแวกนั้นท่ีจะได้รับผลประโยชน์จากตรงนี้เป็นจ านวนนับหมื่นไร่ เพราะว่า 
ในอ าเภอพรหมพิรามนี้มีพื้นท่ีเกษตรกรรมถึง ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ เพราะฉะนั้นแล้วผมเอง 
ก็อยากจะให้รัฐบาลได้พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณให้มันรอบคอบกว่านี้ แต่ตัวผมคน
หน่ึงแล้วครับ ก็เป็นเฉกเช่นเดียวกับหลาย ๆ ท่านท่ีได้พูดมาท้ัง ๒ วัน ก็คือว่าไม่สามารถท่ีจะ
รับงบประมาณในวาระท่ี ๑ ในฉบับนี้ของรัฐบาลได้ เพราะว่าทุกอย่างไม่สมประโยชน์  
ไม่คุ้ม แล้วก็ผิดทิศผิดทาง พูดถึงปัญหาหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านการเกษตรเป็นปัญหา 



  ๖๙๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๓๓๒/๒ 
 
ท่ีมันเกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า ท่ีจริงรัฐบาลนี้อยู่กันมายาวนาน ๗ ปี ๘ ปี ถือว่ามีโอกาสมากกว่า
รัฐบาลอื่น ๆ แต่ท าไมไม่เอาบทเรียน ไม่เอาปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซึ่งมันซ้ าซากอยู่นั่นได้หยิบขึ้นมาแก้ 
ผมว่าการจัดท างบประมาณแบบนี้มันไม่ถูกต้อง แล้วก็ไม่สามารถท่ีจะยังประโยชน์สุขให้กับ 
พี่น้องประชาชนได้ ท่านรัฐบาลครับ ผมว่าพอแล้วกระมังครับ กับ ๗ ปี ๘ ปี กับสิ่งท่ีท่าน
บริหารมา เพราะว่าในแต่ละปีเป็นการสูญเสียเม็ดเงินโดยท่ีผมก็ใจหาย เพราะผมเองก็เป็นคน
หนึ่งท่ีต้องเสียภาษี เพราะฉะนั้นในเมื่อเป็นเจ้าภาษีแล้วเห็นคนท่ีเอาภาษีเราไปท านั่นท านี่
แล้วไม่สมประโยชน์ ผมเองก็ไม่อยากให้หรอกครับพูดกันตามตรง เพราะฉะนั้นแล้ว 
ในงบประมาณในวาระท่ี ๑ ของงบประมาณปี ๒๕๖๕ นี้ ผมเองไม่สามารถท่ีจะรับหลักการ 
งบประมาณในวาระ ๑ ของรฐับาลชุดนี้ได้ กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ต่อไป 
ท่านศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เชิญครับ 
 

- ๓๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๓๓/๑ 
 
  นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ผม นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  
เขตอ าเภอปากช่อง พรรคเพื่อไทย ท่านประธานครับ ผมต้องขอกราบขอบพระคุณท่านประธาน  
ท่ีให้ผมผู้แทนจากอ าเภอปากช่อง ได้มีโอกาสอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในครั้งนี้   
ท่านประธานครับ ผมไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพราะอะไรครับ เพราะว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้นั้นไม่ได้ตอบโจทย์ 
ตอบสนองความต้องการของการด ารงชีวิตของพี่น้องประชาชน คนอ าเภอปากช่อง  
และท่ัวประเทศ ท่านประธานครับ วันนี้ประเทศเราเขาจะอดตายกันหมดประเทศอยู่แล้ว  
นี่ยังไม่รวมผูกคอตายนะครับท่านประธาน เพราะอะไรครับ เพราะว่ามีโรคระบาดโควิด -๑๙ 
(COVID-19) ระบาดไปท่ัวประเทศ ข้อมูลของวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๓๐ นาฬิกา  
รายงานว่าท้ังประเทศมีผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยใหม่นะครับท่านประธาน เพิ่มขึ้น ๒,๒๓๐ คน  
เสียชีวิต ๑,๐๖๙ คน น่าสะพรึงกลัวมากครับท่านประธาน ต้องรีบเพิ่มเติมศักยภาพ ท่ีถูกต้องนั้น 
ต้องเพิ่มงบกระทรวงสาธารณสุข แต่อันนี้ตัดงบกระทรวงสาธารณสุข ท่านประธานครับ  
ขอมาดู งบประมาณของกระทรวงกลาโหม ปี  ๒๕๖๕ ตั้ งไว้  ๒๐๓,๐๐๐ กว่ าล้ านบาท  
แล้วหันมาดูตอนนี้ประเทศเรามีปัญหาเกี่ยวกับโควิด-๑๙ (COVID-19) ตายกันเป็นรายวัน 
กระทรวงสาธารณสุขต้องอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่ต่อสู้ให้กับพี่น้องประชาชน แต่ตั้งงบประมาณ  
ปี ๒๕๖๕  ๑๕๓,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับ กระทรวงสาธารณสุขงบประมาณ 
น้อยกว่ากระทรวงกลาโหมต่างกันเกือบ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วอย่างนี้ผมนี่สงสารครับ 
สงสารบุคลากรทางการแพทย์ ผมเห็นใจหมอ โดยเฉพาะ ผอ. นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บ ารุงถิ่น 
ผอ. โรงพยาบาลปากช่องนานา ได้จับมือประสานใจรวมกันกับพยาบาล อสม. ของ
โรงพยาบาลปากช่องนานาและหมอท้ังประเทศ ตลอดท้ังบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน  
ต้องต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับพี่น้องประชาชน ไม่มีเวลาไปหาครอบครัว ไม่มีเวลาจะพักผ่อน  
ท่านประธานครับ ทุกวันนี้ยังตัดงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขให้น้อยกว่ากระทรวงกลาโหม  
เป็นไปได้อย่างไรครับท่านประธาน ผมขอพูดที่ผ่านมาโควิด-๑๙ (COVID-19) ระบาดต่อเนื่อง  
นับตั้งแต่ระลอกแรกท่ีสนามมวยลุมพินี ของวันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ จากนั้นระลอกท่ี ๒  



  ๗๐๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๓๓๓/๒ 
 
ท่ีจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ระลอกท่ี ๓ ยังมีอีกนะครับ ท่ีทองหล่อ  
วันท่ี ๖ เมษายน ๒๕๖๔ มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและยาวนาน รุนแรง ท่านประธานครับ  
ผมเองก็ยังไม่รู้ พ่ีน้องประชาชนทุกคนก็หวังเหลือเกินครับว่าจะไม่มีการระบาด จะหวังได้
อย่างไร ต่อไปก็ยังไม่รู้ว่าระลอกต่อไปจะมีอีกเมื่อไร ๑ ปี ๔ เดือน ๑๘ วันมาแล้วครับ -------- 
 

- ๓๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐๒ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๓๔/๑ 
 
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังแก้ไขไม่ได้เลยครับ ยังไม่รู้สึกรู้สา ยังมาตัด
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขลงไปอีก และอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน
อยู่ดีกินดีได้อย่างไร ท่านประธานครับ พี่น้องประชาชนเขาต้องการเตียง เขาต้องการยารักษาโรค 
เขาต้องการวัคซีน เขาไม่ได้อยากได้อาวุธยุทโธปกรณ์  ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า ผมเห็น
งบประมาณของกระทรวงกลาโหมซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากมาย มากจนเกินความจ าเป็น  
พี่น้องประชาชนบ้านผมเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้เรือด าน้ าเขาไม่อยากได้ แล้วผมก็เห็นด้วย
ครับว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีกระทรวงกลาโหมเขาได้จัดซื้อเกินความจ าเป็น ท่านประธานจ าได้
ไหมครับว่าวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นวันท่ีพี่น้องประชาชนคนโคราชเจ็บปวดใจมาก 
เพราะเหตุการณ์ท่ีจ่าคนหนึ่งได้บุกเดี่ยว บุกคนเดียว บุกปล้นคลังอาวุธท่ีค่ายสุรธรรมพิทักษ์
ได้อาวุธไปมากมาย นี่มาบุกคนเดียวนะครับท่านประธานถ้าบุกมาหลายคน ไม่ลากรถถังไป
ท้ังกองทัพหรือครับ ท่านประธานครับ ยิ่งร้ายไปกว่านั้น จ่าคนนี้ได้ยิงพี่น้องประชาชนตาย
หลายสิบรายท่ีห้างทอร์มินัลโคราช ผลของท่ีกระทรวงกลาโหมตั้งงบประมาณซื้ออาวุธมาก
ขนาดนี้ ผมจึงไม่เห็นด้วยและคิดว่ามันไม่มีประโยชน์ ไม่รู้ว่าจะไปรบกับใครครับท่านประธาน 
แล้วตอนนี้กองทัพได้เยียวยาพี่น้องประชาชนคนโคราชและบริเวณจังหวัดใกล้เคียงถึงญาติ
ผู้เสียชีวิตอย่างไร พี่น้องเขาฝากถามมาครับ  
  อีกกรณีหนึ่งท่ีร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีตั้งให้กับกระทรวงกลาโหมไว้มากกว่ากระทรวงสาธารณสุขท่ีมีความจ าเป็น
ดูแลวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ผมไม่เห็นด้วยครับ ไม่เห็นด้วย ดูจากกรณี
กองทัพแต่งตั้งนายพลมากเกินไป ท่านประธานครับ รายละเอียดของท่าน ส.ส. สมคิด เชื้อคง 
ได้กล่าวไปแล้ว ผมจะไม่ขอลงในรายละเอียด ดูจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กองทัพมีนายพล 
สุดแสนจะเท่ห์ครับท่านประธาน ๕๕๖ คน ปี ๒๕๕๒ กองทัพมีนายพล ๕๖๘ คน  
ปี ๒๕๕๓ กองทัพมีนายพลเพิ่มถึง ๕๓๐ คน ปัจจุบันนี้นายพลมีเป็นพันคน ท่านประธานครับ
กระทรวงกลาโหมต้องจ่ายค่าเงินเดือนมหาศาล ในขณะเดียวกันตาสีตาสา ยายมียายมา  
เขายากจน ไม่มีจะกินครับท่านประธาน ผมจึงควรเห็นลดนายพล เอาเงินไปช่วยพี่น้อง  
พ่ี ป้า ย่า ยาย ท่ียากจนดีกว่า สรุปว่าพี่น้องประชาชนคนจันทึก วังไทร คลองม่วง ขนงพระ  
หนองสาหร่าย และทุกต าบลในเขตอ าเภอปากช่อง ตลอดท้ังพี่น้องประชาชนคนท้ังประเทศ 



  ๗๐๓ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ              นงลักษณ์ ๓๓๔/๒ 
 
เขาอยากได้วัคซีน เขาอยากได้ถนนหนทาง เขาอยากได้คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ไม่อยากได้เรือด าน้ า  
อาวุธยุทโธปกรณ์เอามาท าไมครับ เอาไปรบกับใคร ผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผมจึงขอวิงวอนรัฐบาลภายใต้การน า 
โดยนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอได้โปรดเถอะครับ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกับความส าคัญ 
กับความจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. นี้ 
ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
 

- ๓๓๕/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐๔ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๓๕/๑ 
 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  ท่านต่อไป 
ท่านสุชาติ ภิญโญ ครับ 
  นายสุชาติ ภิญโญ (นครราชสีมา)  :  กราบเรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ  
คณะรัฐมนตรี และท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้ทรงเกียรติทุกท่าน วันนี้ผมเองได้มีโอกาส
ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณปี ๒๕๖๕ ซึ่งถือว่าเป็นงบประมาณท่ีมีความส าคัญ  
หากรัฐบาลเดินไปถูกทาง งบประมาณฉบับนี้รัฐบาลได้ตั้งไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท ซึ่งถือว่า 
เป็นงบประมาณท่ีมากในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้ แล้วรัฐบาลยังต้องกู้เงินเพิ่มอีก 
๗๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อมาใช้จ่ายในการลงทุนต่าง ๆ ก็ถือว่าเป็นงบประมาณท่ีเยอะ 
เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๔ ในช่วงท่ีรัฐบาลท างบประมาณขึ้นมาโควิด (COVID) ก็ก าลังจะเริ่มพอดี  
ก็ไม่เป็นอะไรครับ รัฐบาลกู้ ๑ ล้านล้านบาท ก็บอกว่าจะเอาไปใช้เพื่อโควิด (COVID)  
๑ ล้านล้านบาท ท่ีใช้เพื่อโควิด (COVID) เมื่อปี ๒๕๖๔ ท่ีกู้ไปแล้ว ไม่ทราบว่ารัฐบาลได้น า 
งบประมาณดังกล่าวไปใช้ในทางใดบ้าง และเร็ว ๆ นี้รัฐบาลก็จะกู้อีก ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท  
ก็เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) เหมือนกัน ท่านประธานครับ หากรัฐบาลได้ เห็น 
ความส าคัญ แล้วก็รู้วิธีท่ีจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและดูแลประเทศชาติอย่างแท้จริง 
ซื้อวัคซีนให้ครบทุกคนเลย รัฐบาลใช้เงิน ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท พี่น้องประชาชนได้รับวัคซีน
ครบทุกคน อันนี้คือพื้นฐานนะครับ ฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรี ท่านประธาน
ท่ีเคารพ ปีนี้รัฐบาลตั้งงบในเบื้องต้นในกรอบการเงินการคลังนี้ ก็ตั้งไว้ ๓.๑ ล้านล้านบาท  
แต่ไม่รู้ว่าจะกู้อีกเท่าไร กู้แล้วไปท าอะไร กู้แล้วพี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นไหม  
กู้แล้วเศรษฐกิจดีขึ้นไหม ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบริหารประเทศมานานแล้ว พี่น้องประชาชน 
ท่ีให้ก าลังใจท่าน ตอนนี้ให้ก าลังใจอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ ผมเห็นท้ังฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล  
ท่ีอภิปราย ๒ วัน ๒ คืนนี้ ยังหาคนชมรัฐบาลไม่ได้เลย แม้แต่ฝ่ายรัฐบาลเองสุดท้ายจะเป็น
อย่างไรไม่รู้ แต่ว่าท่ีผ่านมาก็ยังไม่มีใครชมเลย ดังนั้นผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ท่ีได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน ได้มีโอกาสอภิปรายในครั้งนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับ  
ร่างงบประมาณฉบับนี้ เพราะมันไม่ตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชน มันไม่ช่วย 
แก้ปัญหาของประเทศชาติ การจัดท างบประมาณนั้น แน่นอนท่ีสุดเป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจ 
ก็ถูกต้อง ปีท่ีผ่านมา ๓.๓ ล้านล้านบาท เศรษฐกิจไม่ดีก็ลดลงเหลือ ๓.๑ ล้านล้านบาท  



  ๗๐๕ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๓๓๕/๒ 
 
ซึ่งก็ถือว่าเป็นแนวทางท่ีถูกต้อง แล้วผมก็เห็นด้วย แต่ในเรื่องของความมั่นคงด้านการทหาร
นั้น ท่านลดลง ซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าต้องลดลง แต่สิ่งท่ีต้องเพิ่มขึ้นครับท่านประธานคือความ
มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ รัฐบาลต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งเขา
ประสบปัญหาอยู่แล้ว พืชผลการเกษตรราคาตกต่ า ขายสินค้าเกษตรไม่ได้ --------------------- 
 

- ๓๓๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐๖ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๓๖/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจรัฐบาลต้องช่วย ต้องเพิ่ม เรื่องการศึกษารัฐบาลก็ต้องเพิ่ม  
รัฐบาลต้องดูแลพี่น้องประชาชน เนื่องจากผู้ปกครองเขาขาดรายได้ เขาไม่มีรายได้ 
เพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องช่วยเรื่องการศึกษาและต้องเพิ่มงบด้านการศึกษา เพื่อให้ประเทศ  
ได้สวนทางในเรื่องของการพัฒนาต่อไปในวันข้างหน้า  
  ด้านสาธารณสุขอันนี้คือปัญหาใหญ่ ผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี 
ก็รู้ว่าปัญหาส าคัญในตอนนี้ ก็คือปัญหาด้านโควิด-๑๙ (COVID-19) ไวรัสโคโรนา (Virus 
Corona) ซึ่งหลายท่านก็พูดมาแล้วว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้บริหารประเทศมาหลายปี  
คณะรัฐมนตรีก็มีประสบการณ์สูง แต่ท าไมเมื่อมีปัญหาเรื่องของโควิด (COVID) รัฐบาลไม่ใช้
โอกาสนี้ในการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนท่ีเขาประสบปัญหา ซึ่งเมื่อสักครู่ 
ก็มีท่าน ส.ส. หลายท่านได้พูดไปแล้ว ว่างบประมาณหากเราซื้อวัคซีนอย่างเดียว ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ครบท้ังประเทศ และทุกอย่างก็จะเดินหน้าได้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามาชี้แจงเมื่อสักครู่ 
ผมเองยังตกใจครับท่านประธาน เงินกู้ ท่ีจะเข้า ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมฟังท่านนายกรัฐมนตรี 
ผมตกใจมากเลย ท่านจะน ามาใช้ในการจัดซื้อวัคซีน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ซื้อวัคซีน ๖,๐๐๐ ล้านบาท แล้วอย่างนี้มันจะเดินหน้าไปได้อย่างไร กู้เพื่อแก้ปัญหาวัคซีน  
แก้ปัญหาโควิด (COVID) ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หรือกู้เพื่อเอาไปท าอะไร เพื่อหวังผล
อะไรกันแน่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมอยากจะสอบถามไปยังรัฐบาลว่า เมื่อรู้ว่ามีปัญหาโควิด  
(COVID) เกิดขึ้นเหตุใดประชาชนจึงไม่มีทางเลือกที่จะใช้วัคซีนประเภทใดก็ได้ เหตุใดรัฐบาล
จึงซื้อเฉพาะวัคซีนเพียง ๒ ประเภทนี้เท่านั้น ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลจัดหาวัคซีนให้กับ 
พี่น้องประชาชน เปอร์เซ็นต์ในการต่อต้านโควิด (COVID) หรือช่วยป้องกันโควิด (COVID) 
มันต่ ามาก พี่น้องประชาชนไม่มีทางเลือกเลยท่านประธาน ท าไมรัฐบาลถึงท าแบบนี้กับ 
พี่น้องประชาชน หรือรัฐบาลไม่มีศักยภาพ ถ้าไม่มีศักยภาพท่านก็ปล่อยให้พรรคอื่น บุคคลอื่น  
เข้ามาบริหารประเทศสิครับ ประชาชนเขาแบกรับภาระมามากแล้ว ผมจึงอยากขอความเห็นใจ
จากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกท่าน ได้คิดถึงพี่น้องประชาชน ได้ดูแลพี่น้องประชาชน 
ผู้ท่ีเสี่ยงท่ีสุดก็คือบุคลากรทางด้านการแพทย์ สาธารณสุข พี่น้อง อสม. ท่านผู้น าท้องถิ่น 
ท้องท่ี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอ าเภอ ทุกคนเหนื่อยและเสี่ยง แต่ท าไมระดับบน 
ไม่ช่วยเหลือดูแลสนับสนุนให้เขาสามารถท่ีจะช่วยเหลือ แล้วก็มีความปลอดภัย และพี่น้อง 



  ๗๐๗ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๓๓๖/๒ 
 
ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ผมจึงไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ท่ีเสนอมาในครั้งนี้ เนื่องจากว่าไม่ตรงจุด ไม่ตรงประเด็น 
ไม่แก้ไขปัญหา การตั้งงบประมาณแบบนี้ผมให้ฉายาว่างบประมาณแบบหวยครับท่านประธาน 
ห หีบ อ อ่าง ย ยักษ์ ท่านนายกรัฐมนตรีท่านแทงหวยหรือเปล่าครับท่านประธาน ถูกหรือเปล่า 
ประเทศนี้ไม่อาจให้ท่านมาบริหารประเทศจัดสรรงบประมาณในลักษณะแบบนี้อีกต่อไปได้ 
 

- ๓๓๗/๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๐๘ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๓๗/๑ 
 
  ท่านประธานครับ ห หีบ ตัวแรก คือความหายนะ งบประมาณฉบับนี้สร้าง
ความหายนะให้กับประเทศไทย ว แหวน สร้างความวอดวายให้กับพี่น้องประชาชน ย ยักษ์ 
สร้างความยากจนให้กับพี่น้องประชาชน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ในเวลาท่ีจ ากัด ผมเองไม่สามารถ 
ท่ีจะน าข้อมูลต่าง ๆ มาพูดได้มากนัก แต่สิ่งท่ีอยากให้ท่านประธานได้กราบเรียนไปยัง 
ท่านนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี  ก็คือว่าเรื่องของกระทรวงคมนาคม เรื่องของ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีความส าคัญและใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชน เรื่องของ
กระทรวงพาณิชย์ ท้ังกระทรวงได้ ๖,๕๐๐ ล้านบาท กระทรวงพาณิชย์ซึ่งดูแลพี่น้องประชาชน 
ดูแลราคาสินค้าเกษตรช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่าง ๆ ไม่มีเงินในมือเลย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้  
ผมถึงไม่อาจท่ีจะเห็นด้วย ไม่อาจท่ีจะรับร่างงบประมาณปี ๒๕๖๕ และหมดเวลาแล้วกับ 
ท่านนายกรัฐมนตรีท่ีจะบริหารประเทศต่อ คืนอ านาจให้กับประชาชนครับ เราจะได้ก้าวไป
ข้างหน้าด้วยความมั่นคง ความปลอดภัยและมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ในเรื่องของ 
การพัฒนาประเทศต่อไป ขออนุญาตขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ ง)  :  ต่อไป 
ท่านศรัณย์ ทิมสุวรรณ เชิญครับ 
  นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ (เลย)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพ กระผม ศรัณย์ ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย  
จะขออภิปรายถึงความไม่เหมาะสมของพระราชบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๕ ครั้งนี้  
เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ ไม่ได้ตอบโจทย์ของประเทศ ท้ังในห้วงเวลาของ
วิกฤติเศรษฐกิจท่ีเกิดจากโควิด (COVID) เอง และรวมไปถึงห้วงเวลาท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ 
ถ้าเราผ่านจากวิกฤติโควิด (COVID) ไป การท่ีเราจะฟื้นคืนประเทศของเราท่ีได้รับความบอบช้ า 
อย่างมากจากการบริหารท่ีผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าของท่านนายกรัฐมนตรี มันต้องใช้
ความสามารถมากกว่านี้ แล้วก็ต้องใช้ พ.ร.บ. งบประมาณท่ีมีคุณภาพมากกว่านี้ การจัดท า
งบประมาณแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวของรัฐบาล ท าให้มันยากท่ีประเทศของเราจะกลับมา
แข็งแรงและแข็งแกร่งได้ดั่งก่อนท่ีเราจะเจอโควิด (COVID) ผมจะไม่อภิปรายถึงกระทรวง
สาธารณสุข เนื่องจากเพื่อนสมาชิกหลาย ๆ ท่านได้พูดไปแล้วว่ามันควรจะเป็นอย่างไร  
ในการต่อสู้กับโควิด (COVID) ท าไมกระทรวงสาธารณสุขถึงไม่ได้งบประมาณท่ีควรจะได้  



  ๗๐๙ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๓๓๗/๒ 
 
แต่ผมอยากให้เรามองไปถึงว่าหลังจากนี้ถ้าเราผ่านจากโควิด (COVID) ไปไม่ว่าด้วยสภาพ
ประเทศท่ีจะเป็นอย่างไรก็ตามเราจะกลับไปอยู่ในจุดก่อนหน้านี้ได้อย่างไร กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาก็เป็นอีกกระทรวงท่ีโดนตัดงบประมาณท้ัง ๆ ท่ีควรจะเป็นกระทรวงท่ีต้องเตรียมพร้อม
ในการฟื้นคืนประเทศนี้ให้กลับมาดีดั่งเดิม แต่อีกประเด็นหนึ่งท่ีหลาย ๆ คน รวมถึงรัฐบาล
ไม่ได้มองเห็น แล้วก็มองข้ามไปก็คือการส่งเสริมดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) ของ
ประเทศไทย ท่านประธานครับ ผมเชื่อว่าเราทุกคนเคยได้ยินค ากล่าวว่าในวิกฤติย่อมจะมี
โอกาส แต่ด้วยการจัดงบประมาณแบบนี้ ผมต้องเรียนตามตรงว่ารัฐบาลของเราท่ีจัด
งบประมาณแบบนี้ออกมา เหมือนคนตาบอดในโลกท่ีก าลังโดนดิสรัปต์ (Disrupt) ด้วย
เทคโนโลยีต่าง ๆ ในทุกแขนง ในทุกเร่ืองท่ีเราก าลังท า การท่ีรัฐบาลมองข้ามจุดเหล่านี้มันท า
ให้เป็นการยากท่ีประเทศของเราจะสามารถกลับไปในจุดที่เราสามารถต่อสู้กับประเทศอื่นได้
อย่างเท่าเทียม ตอนนี้หลาย ๆ ประเทศแทบจะทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศก าลังพัฒนา
หรือพัฒนาแล้ว -------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๓๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๗๑๐ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๓๘/๑ 
 
ทุกคนมองเห็นเหมือนกันว่าวิกฤติโควิด (COVID) ครั้งนี้มันคือตัวเร่งท่ีท าให้โลกต้องเข้าสู่ 
ยุคดิจิทัล (Digital) ให้เร็วขึ้น เนื่องจากธุรกิจทุกอย่างโดนผลกระทบจากไวรัสครั้งนี้ ไม่ว่า 
จะเป็นการปิดประเทศ การหยุด การเคอร์ฟิว (Curfew) ต่าง ๆ ทุกธุรกิจได้รับผลกระทบ  
แต่มีอยู่ธุรกิจหนึ่งท่ีสามารถเติบโตต่อไปได้ และอาจจะเติบโตเร็วขึ้นด้วยในห้วงเวลาของ
วิกฤติโควิด (COVID) นี้ ก็คือธุรกิจท่ีเกี่ยวกับดิจิทัล (Digital) หรือธุรกิจท่ีมีช่องทางท่ีสามารถ 
ผ่านแพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากเมื่อเราโดนกักตัว เมื่อเราไม่สามารถท า
อะไรได้ สิ่งท่ีคนต้องท า สิ่งท่ีเราอยู่บ้านท า การซื้อของออนไลน์ (Online) การสั่งของผ่าน
แพลตฟอร์ม (Platform) ต่าง ๆ วันนี้ผมดีใจมาก ท่ีท่านรัฐมนตรีป้ายแดง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มาฟังด้วยเพราะว่าผมอยากให้ท่านทราบว่าภายใน
กระทรวงของท่านมีจุดท่ีต้องแก้ไขเยอะมาก แล้วผมเชื่อว่าท่านก็จะสามารถท างานได้  
ถ้าท่านรับไปฟัง ขอบคุณมากที่ท่านมาวันนี้  
  ผมขอเริ่มอย่างนี้ครับท่านประธาน ค าว่า ดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) 
อาจจะไม่ค่อยคุ้นหู แต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปตอนท่ีท่านนายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภาแห่งนี้  
ว่างบประมาณนี้ใช้เพ่ืออะไร ค าแถลงในวันแรกมีแต่ค าท่ีสวยหรูมากมาย การพัฒนาประเทศ 
เทคโนโลยี บิ๊กดาต้า (Big Data) เทคโนโลยีไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) การพัฒนา
ปัญญาประดิษฐ์ ค าเหล่านี้ผมอยากจะเชื่อจริง ๆ ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเข้าใจ แล้วก็จริงใจ  
ในการท าให้มันเกิดขึ้นจริง แต่ถ้าดูจากงบประมาณท่ีออกมาแล้ว มันมองไม่เห็นถึงความจริงใจ 
และการพัฒนา หรือการพยายามท่ีจะท าให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นจริงได้ ต้องบอกตามตรงว่า 
อยากจะฝากท่านประธานไปบอกท่านนายกรัฐมนตรี ว่าจริง ๆ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมไม่ใช่แค่ใช้แต่ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อันนี้ 
เผื่อท่านนายกรัฐมนตรีจะยังเข้าใจผิดอยู่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีหน้าท่ี 
ในการดูแลการพัฒนาด้านดิจิทัล (Digital) ของประเทศ เพราะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม แต่การจัดงบประมาณแบบนี้ไม่ตรงกับชื่อกระทรวงเลยครับท่านประธาน  
ไม่ใช่เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลย ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ปี ๒๕๖๕ นั้น มันชวนให้ตั้งค าถามว่าหลังจากวิกฤตินี้จบลง ประเทศเราจะตามประเทศอื่น 
มากน้อยขนาดไหน เราจะตามเขาทันไหม ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีหรือใครก็ตามท่ีอ่าน  



  ๗๑๑ 
 

สผ ๒/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๓๓๘/๒ 
 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ท่านจะเห็นว่างบประมาณของกระทรวงดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น แทบไม่ได้ส่งเสริมจริง ๆ  จัง ๆ กับสิ่งท่ีท่านเรียกว่าไทยแลนด์ ๔.๐  
(Thailand 4.0) เลย งบประมาณส่วนใหญ่ถูกอ้างว่าถูกใช้ในการพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นระบบ
อะไรก็ไม่ทราบและไม่มีรายละเอียด เดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างให้เห็นว่ามันคืออะไรบ้าง แล้วใช้ 
ค าว่าอะไรบ้าง ถ้าท่านอ่านงบประมาณทุกหน้าของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ท่านอ่านแล้วท่านจะต้องรู้สึกเหมือนท่านอ่านวนไปวนมา เพราะว่ามีแต่ค าซ้ า ๆ  ทีนี้ขอกล่าวถึง 
ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) นิดหนึ่ง ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยิน แล้วท่านนายกรัฐมนตรีเอง 
ก็พูดบ่อย ประเทศเราก าลังเข้าสู่ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) อันนั้นก็ ๔.๐ อันนี้ก็ ๔.๐ 
แล้วมันคืออะไรแน่ครับ ตามแผนไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) ท่ีท่านวาดฝันไว้ คือเรา 
จะกลายเป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี ออกจากกักดัก รายได้ปานกลางเราจะสร้างเจ้าของธุรกิจ 
เราจะสร้างสตาร์ตอัป (Startup) เราจะสร้างยูนิคอร์น (Unicorn) มากขึ้นในประเทศเรา แล้ว
ท่ีท่านพูดมาเสมอ มันคือความจริงหรือว่ามันแค่เป็นสิ่ง ท่ีท่านขายออกมา เพราะว่า 
ไทยแลนด์ ๔.๐ (Thailand 4.0) ตามแผนตอนนี้ประเทศไทยเราควรจะมีอินฟราสตรักเจอร์ 
(Infrastructure) หรือมีโครงสร้างต่าง ๆ พร้อมท่ีประชาชนและภาครัฐเองจะเข้าสู่โลกดิจิทัล
อย่างเต็มท่ีมากกว่านี้ ผมขอเข้าไปในรายงานการใช้งบว่าจากเล่มขาวคาดแดงท่ีท่านได้ให้มานั้น 
ผมขอไล่ไปตามหน่วยรับงบประมาณเลย อย่างเช่น ส านักงานปลัดกระทรวงมีแผนการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมันคืออะไร พออ่านไปในรายละเอียด  
ท่ีมีมาให้อย่างน้อยนิดแล้วนั้น ก็จะพบว่ามันก็คือการจ่ายเงินอุดหนุนต่อองค์กรท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ และงบลงทุนของส านักเองนั้นก็คือการซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ นี่ล่ะครับ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจ นี่ล่ะครับ การส่งเสริมสังคมดิจิทัลท่ีประเทศไทยควรได้รับ แล้วเรา  
จะสู้ประเทศอื่นได้อย่างไรครับท่านประธาน 
   ต่อไปแผนงานด้านการส่งเสริมการจัดการภาครัฐ มันควรจะเป็นการท าให้
ภาครัฐมีระบบเดียวสามารถท างานส่งต่อถึงกันได้อย่างเต็มท่ี เพื่อท่ีจะท าให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้บริการภาครัฐ แต่เปล่าครับท่านประธาน เป็นการจ่ายเงินอุดหนุน 
ให้กับโครงการจีซีซี ๑๑๑๑ (GCC 1111) ------------------------------------------------------------ 

- ๓๓๙/๑ 
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ซึ่งตอนแรกผมอ่านผมก็ไม่รู้จัก ผมก็ไปหาข้อมูล ก็คือเหมือนคอลเซ็นเตอร์ (Call Center) 
๑๑๑๑ ลองโทรศัพท์ไปได้ครับ มีคนรับอยู่ สามารถสอบถามข้อมูลภาครัฐได้และสามารถ
ร้องเรียนปัญหาได้เล็ก ๆ น้อย ๆ แล้วก็ยังมีศูนย์แอนตี -เฟกนิวส์ (Anti-Fake News) อันนี้ 
ผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยิน ศูนย์นี้ค่อนข้างจะดัง ๒ องค์กรนี้ได้เงินอุดหนุนรวมกัน ๑๘๐ ล้านบาท  
เฉพาะในปีนี้ ปีก่อนน่าจะได้ ๒๐๐ กว่าล้านบาท รายละเอียดว่าเอาไปท าอะไร ยังไม่ได้รับการชี้แจง  
ซึ่งในนี้ก็ไม่มีนะครับ  
  ต่อไปแผนยกระดับโครงสร้างโทรคมนาคม ชื่อฟังดูยิ่งใหญ่ครับท่านประธาน 
พอเข้าไปคือเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มประสิทธิภาพอะไรไม่ทราบ ๘๕๐ ล้านบาท  
ไม่มีรายละเอียด ไม่มีจุดท่ีอยู่ พยายามหาแล้วว่างบนี้ไปลงท่ีไหน ก็น่าไปเป็นอาคารของ 
ส านักงานหรือว่าส านักปลัด ต่อไปอันนี้ชื่อคุ้น ๆ ครับ อสด. คล้าย ๆ อสม. ครับ อาสาสมัคร
ดิจิทัล (Digital) ได้งบเป็นงบการอบรมสัมมนา ปีนี้ได้ ๒ ล้านกว่าบาท ปีท่ีแล้วได้ ๔ ล้านบาท 
ผลสัมฤทธิ์คืออะไร ในช่วงท่ีเรามีแอป (App) ไทยชนะ ช่วงท่ีเรามีหมอพร้อม ช่วงท่ีคน 
ไม่สามารถลงทะเบียนได้ คนกลุ่มนี้ท่ีอบรมสามารถช่วยปัญหาเหล่านี้ได้หรือไม่ ท าไมถึง 
มาของบปีนี้ด้วย ปีท่ีแล้วท างานอะไรได้หรือเปล่า มีผลสัมฤทธิ์อย่างไรบ้าง ไม่มีค าตอบครับ
ท่านประธาน ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล (Digital) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
ชื่อคล้าย ๆ กัน เหมือนกันก็คือจ่ายเงินอุดหนุนเหมือนกัน หรือว่าจะเป็นโครงการส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจโดยดิจิทัล (Digital) การใช้งบประมาณ ๑๗ ล้านบาท เพื่อใช้ 
ในการจ่ายค่าท่ีปรึกษาโครงการเฉย ๆ ผมมองไม่เห็นถึงศักยภาพในการใช้งบจริง ๆ ครับ  
ท่านประธาน หรือแม้แต่โครงการอินเทอร์เน็ต (Internet) สาธารณะท่ีค่อนข้างจะมีปัญหาอยู่ 
ก็อยากให้แก้ไขได้โดยเร็ว เราควรจะมีอินเทอร์เน็ต (Internet) ฟรีท่ัวประเทศหรือยัง ยิ่งในช่วง 
โควิด (COVID) แบบนี้ นักเรียนก็ต้องเรียนจากท่ีบ้าน คนท างานก็ต้องเวิร์ก ฟรอม โฮม  
(Work From Home) อินเทอร์เน็ต (Internet) กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในวิกฤติแบบนี้ แล้วทาง
กระทรวงมีแผนท่ีจะรองรับเรื่องเหล่านี้หรือไม่ ศูนย์ไอซีที ( ICT) ของชุมชน งบสัมมนาและ 
งบเช่าอุปกรณ์ ปีนี้ ๑๒๐ ล้านบาท และยังมีงบผูกพันเป็น ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาทต่ออีก ๒-๓ ปี 
โครงการเหล่านี้มันท าให้เกิดค าถามมากมาย ว่าสิ่งท่ีเราท าอยู่ สิ่งท่ีกระทรวงดิจิทัลท าอยู่ตอนนี้ 
มันสามารถท าให้ประเทศของเรา คนของเราพร้อมกับโลกดิจิทัล (Digital) ท่ีเขาจะไม่รอเรา 
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ได้หรือไม่ ถ้าหลังจากเปิดประเทศมาทุกอย่างกลายเป็นดิจิทัล (Digital) แล้วเราจะอยู่ตรงไหน
ในแผนท่ีโลก ในอาเซียนเราอาจจะยังอยู่ท๊อป ๕ (Top 5) ใน ๑๐ ประเทศ แต่ถ้าในโลกเราจะ
เกิดอะไรขึ้น ถ้าเราต้องเป็นประเทศ เรากลับไปเป็นประเทศท่ีต้องใช้การท่องเท่ียว  
เป็นหลักเหมือนเดิม อี-วีซ่า (e-Visa) เราพร้อมหรือไม่ท่ีจะลิงก์ (Link) ข้อมูลต่าง ๆ กับ 
ต่างประเทศ สิ่งนี้ท้ังหมดคือดิจิทัล อีโคโนมี (Digital Economy) ซึ่งรัฐบาลไทยในตอนนี้ 
ยังไม่มีความพร้อมในการรับมือเลยแม้แต่นิดเดียว จริง ๆ ยังมีตัวอย่างอีกเยอะครับ แต่ผมจะ 
ใช้เวลาอีกไม่มากแล้ว เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสัก ๒-๓ ตัวอย่าง ให้เป็นชื่อพอท่ีจะฟังได้ พัฒนา
ระบบป้องกันการถูกหลอกลวง อันนี้ชื่อเหมือนจะดีนะครับท่านประธาน งบ ๑๑ ล้านบาท  
เป็นการพัฒนาระบบท่ีเรียกว่า ทรีด ฮันติง (Thread Hunting) ผมขอดาวไว้นิดหนึ่งนะครับ 
ว่าใครท่ีท างบประมาณเล่มนี้ ฮันติง (Hunting ) ท่านพิมพ์ผิด ใส่ใจกว่านี้นิดหนึ่งนะครับ  
เป็นระบบอะไรไม่ทราบ ๑๑ ล้านบาท ใช้ท าอะไร เขียนว่าด าเนินการ ด าเนินการด้านไหน 
ท าอะไรบ้างไม่ทราบ ต่อไปครับ ไทยแลนด์ ดิจิทัล วัลเลย์ (Thailand Digital Valley) ฟังดู
โก้เก๋ งบ ๑๐๐ ล้านบาท คล้าย ๆ ซิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) อาจจะเป็นการลงทุน 
ในธุรกิจดิจิทัล (Digital) แต่พอเข้าไปดูเป็นงบการก่อสร้างท้ัง ๑๐๐ ล้านบาท จากซิลิคอน 
วัลเลย์ (Silicon Valley) อาจจะกลายเป็นบ้านจัดสรรสักท่ี อันนี้ผมต้องขออนุญาตว่ามัน 
ไม่มีรายละเอียดอะไรจริง ๆ ต่อไปครับ โครงการสตาร์ตอัป (Startup) คนละครึ่ง ชื่อกิ๊บเก๋ 
เหมือนคนละครึ่ง ออกให้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่า รวมทุนกับภาคเอกชนหรือเปล่า ไม่ใช่ครับ 
ท่านประธาน งบ ๕๐ ล้านบาทของโครงการนี้ เขียนว่าใช้พัฒนาระบบในการท าโครงการ คือ
อย่างไร อันนี้คืออะไรงบส่งเสริมเด็กทุน สร้างชาติด้วยระบบบิ๊กดาต้า (Big Data) มีแต่ค าโก้ ๆ 
หรู ๆ ครับท่านประธาน บิ๊กดาต้า (Big Data) ซิลิคอน วัลเลย์ (Silicon Valley) เอไอ (AI)  
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ งบ ๕ ล้านบาท เหมือนเมื่อกี้ พัฒนาระบบการเรียนรู้ ฝากท่านรัฐมนตรีครับ 
ต้องมีอะไรใหท่้านดูอีกเยอะเลยครับ ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อันนี้ก็เป็นเร่ือง
ส าคัญ -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

- ๓๔๐/๑ 
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การท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ความเป็นเลิศ อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเปิดโรงเรียนหรือว่าอะไร  
ฝากท่านรัฐมนตรีดูนิดหนึ่ง ศูนย์ความเป็นเลิศในด้านการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ครับท่าน ศูนย์ความเป็นเลิศผมเคยได้ยินจากโรงเรียน แต่ท่ีกระทรวงท่านผมไม่แน่ใจว่ามันคือ 
ศูนย์การเรียนรู้หรือเปล่า พัฒนากฎหมายและกลไกธุรกรรม อันนี้ฟังดูมีเหตุผลครับ  
๔๑ ล้านบาท อีกอย่างหนึ่งก็คือโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber)  
พอมีค าว่า ความมั่นคง งบพุ่งเลยครับ ๓๕๐ ล้านบาท แต่เหมือนเดิมครับ เขียนว่าพัฒนา
ระบบความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber) พัฒนาอะไร ผลตอบรับคืออะไร มีหน่วยงานอะไรเพิ่ม 
สามารถช่วยประชาชนได้อย่างไร สามารถท าให้ประเทศไทยพร้อมกับการเข้าสู่ดิจิทัล เวิลด์ 
(Digital World) ได้อย่างไร นี่แค่ตัวอย่างครับ แล้วผมอยากจะฝากท่านประธานไปถึง 
ท่านนายกรัฐมนตรีว่า ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีอ่านงบประมาณทุกหน้าจริง ๆ อย่างท่ีท่านว่า 
แล้วท่านยังไม่รู้สึกสงสัยเลยสักนิดเดียวว่าท่ีท่านอ่านแล้วท่านไม่สงสัยเลย ผมเชื่อว่าท่าน  
น่าจะมีปัญหาในการบริหารประเทศแน่ ๆ หลังจากนี้ผมเชื่อว่าอย่างไรประเทศของเรา 
ก็จะผ่านวิกฤติโควิด (COVID) ไปได้ ไม่ว่าจะสะบักสะบอมแค่ไหน จากการบริหารท่ีเกิดขึ้น 
แต่ค าถามคือหลังจากเราผ่านโควิด (COVID) ไปได้ ประเทศเราจะโดนท้ิงไว้ตรงไหนของโลก 
ท่ีก าลังพัฒนาไป ถ้าท่านยังจัดท างบประมาณแบบนี้อยู่ ผมเชื่อว่าเราไปได้ไม่ถึงไหน  
และผมยอมรับไม่ได้กับการจัดงบประมาณแบบนี้ ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะครับ 
  นายสุชาติ ตันเจริญ (รองประสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหนึ่ง)  :  วันนี้ก็คง
ประชุมกันพอสมควรแล้วครับ จะประชุมกันต่อตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยมีท่านสมาชิก 
ท่ีจะอภิปรายตอนเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ให้เตรียมตัวด้วยนะครับ มีท่านสงวน พงษ์มณี  
ท่านเพชรดาว โต๊ะมีนา ท่านวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ท่านแนน บุณย์ธิดา สมชัย กลับมาประชุมกัน 
ตอนเช้า เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา วันนี้พักการประชุม ขอบพระคุณมากครับ 
 

พักประชุมเวลา ๐๐.๐๕ นาฬิกา 
ของวันพุธท่ี ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๔  

 
(มีต่อเล่ม ๓) 
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